
21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) A - 1 

SSG/AKN/MMP  10:00 

 

( अध्यक्षस्थानी माननीय  उपाध्यक्ष ) 

पृ. शी. : सिदर्ाात तसेच अमिािती सिल्ह्यात 

मोठ्या प्रमाणात ससिंचनाचा अनशेुष 

असण े

मु. शी. : सिदर्ाात तसेच अमिािती सिल्ह्यात 

मोठ्या प्रमाणात ससिंचनाचा अनशेुष 

असणे या सिंबिंधी श्री. बळििंत 

िानखडेे यािंनी सदलेली लक्षिेधी 

सचूना 

 श्री. बळििंत िानखडेे (दयाापिू) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय िलसिंपदा मिंत्रयािंचे लक्ष िधे ू इसच्ितो आसण त्याबाबत त्यािंनी सनिेदन 

किािे, अशी सिनिंती कितो.  

  "सिदर्ाात तसेच अमिािती सिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ससिंचनाचा अनशेुष 

असणे, अमिािती सिर्ागातील अिंदािे १०० हुन असधक लघ ुि मध्यम प्रकल्ह्पािंना 

पिंतप्रधान पॅकेि अिंतगात सन २००६ ते २००८ या काळात मान्यता प्रदान झालेली 

असण,े सदि मान्यता प्रदान किण्यात आलेले ससिंचन प्रकल्ह्प लिकिात लिकि 

पणूात्िास िािे या हतेनेू प्रकल्ह्पाकरिता आिश्यक असणािी िमीन ि घिे र्सूिंपादन 

कायदा १९८४ अन्िये सिंपासदत न किता सिळ खिेदी पद्धतीने प्रत्यक्ष िमीन खिेदी 

केलेली असणे, ससिंचन प्रकल्ह्पात िसमनी गलेेल्ह्या अनेक शेतकऱयािंनी प्रशासनाला 

सहकाया करून १२ हके्टिहून असधक प्रमाणात िसमनी शासनास हसतािंतिीत केलेल्ह्या 

असणे, पििंत ु िसमनी सिंपासदत केलेल्ह्या असताना प्रत्यक्ष िाटाघाटी न होणे, 

ग्रामपिंचायतीस सिश्वासात न घेणे, कुठलीही पिूासचूना न दणेे, सिंमतीपत्र िा खिेदी 

खताचा मसदुा न किणे, त्यास कायदशेीि अनमुती न घेणे, शासनाकडून मागादशाक 

तत्िे न मागिणे, पनुिासन अनदुानाकरिता सचूना न दणेे, अनमुती न दणे,े खिेदीखत 

मसदु्यास शेतकऱयािंची मान्यता न घेणे, अशा अनेक प्रकािच्या त्रट्ुया अलीकडच्या  

श्री.बळििंत िानखडेे .... 
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काळात दृष्टीक्षपेात येण,े र्सूिंपादन पनुिासन पनुःसथापना असधसनयम २०१३ हा 

कायदा मिंििू होऊन सदनािंक १ िानेिािी, २०१४ िोिी अिंमलात आलेला असणे, 

एकाच प्रकल्ह्पािि सिळ खिेदी किण्यात आलेल्ह्या शेतकऱयाला रु.८०,०००/-  प्रती 

एकि ते २ लक्ष प्रती एकि एिढा मोबदला दणे्यात आलेला असणे, पििंत ु ज्या 

शेतकऱयानी सिळ खिेदीस सििोध करून अन्य मागााने खिेदी केल्ह्याने त्यािंना १२ त े

१४ लक्ष प्रती एकि एिढा मोबदला सदलेला असणे, याबाबत िाििंिाि सिसिध 

प्रकल्ह्पग्रसत सिंघषा ससमत्यािंमार्ा त सिसिध प्रकािे शासनाला न्याय दणे्याची मागणी 

केलेली असणे, पििंत ुअद्यापपयंत सदि प्रकल्ह्पग्रसतािंना न्याय समळालेला नसल्ह्याने 

प्रकल्ह्पग्रसतािंच्या सिसिध मागण्या सनकाली काढण्यासाठी सिदर्ा बळीिािा 

प्रकल्ह्पग्रसत सिंघषा ससमतीच्या नेततृ्िात सिल्ह्हासधकािी अमिािती यािंच्या 

कायाालयासमोि प्रकल्ह्पग्रसतािंचे सदनािंक ४ माचा, २०२२ पासनू असनसित काळाकरिता 

प्राणािंसतक महाउपोषण सरुु असणे, पििंत ुअद्यापही सदि प्रकिणी तोडगा न सनघाल्ह्याने 

प्रकल्ह्पग्रसतािंमध्ये पसिलेले असिंतोषाचे िाताििण याबाबत शासनाने किाियाची 

कायािाही ि उपाययोिना." 

   श्री.जयंत पाटील (िलसिंपदा मिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयािंना आधीच सितरित केल्ह्या 

असल्ह्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्ह्या अनमुतीने सर्ागहृाच्या पटलािि ठेितो.  

  उपाध्यक्ष : सनिेदन सर्ागहृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 

.............. 
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  श्री.बळवंत वानखडेे : अध्यक्ष महोदय, सिदर्ाातील ससिंचन अनशेुष र्रुन 

काढण्यासाठी सन २००६ ते सन २००८ या दिम्यानच्या काळात अनेक प्रकल्ह्पािंना 

मान्यता दणे्यात आली होती. त्यािेळेस िसमनी ि घिे सिळ पध्दतीने खिेदी किण्यात 

आली होती. त्या शेतकऱयािंिि र्ाि मोठा अन्याय झालेला आह.े कािण एकाच 

प्रकल्ह्पामध्ये काही शेतकऱयािंना ८० हिाि ते २ लाख रुपयािंचा मोबदला समळाला, 

ति त्याच प्रकल्ह्पात काही शेतकऱयािंना १२ लाख ते १४ लाख रुपयािंचा मोबदला 

समळाला. हा त्या शेतकऱयािंिि र्ाि मोठा अन्याय झालेला आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, ४ तािखपेासनू अमिािती सिल्ह्हासधकािी कायाालयासमोि 

ििळपास २०० ते २५० लोक, अगदी लहान मलुािंपासनू ते ७० ते ८० िषांचे िधृ्द 

उपोषणाकरिता बसलेले आहते. त्यािंची मागणी आह ेकी, ही िी ८० हिाि ते २ लाख 

रुपयािंची आसण १२ लाख ते १४ लाख रुपयािंची तर्ाित आह,े ती त्या शेतकऱयािंना 

समळणाि आह ेकाय? लहान मलुािंपासनू ते ियोिधृ्द उपोषणाला बसलेले आहते. 

त्यािंच्यािि हा एक प्रकािे अन्याय झालेला आह,े तो अन्याय सिकाि कसा दिू किणाि 

आह?े 

  श्री.ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन २०१३ साली र्सूिंपादनाबाबतच्या 

कायद्यात काही बदल झाले. त्या दिम्यान या प्रकल्ह्पािंच्या आधी थेट सनगोससएशन 

करुन तडिोडीने काही सनणाय घेऊन िमीन सिंपादन किण्यात आली. हा सनणाय 

झाल्ह्यानिंति सरुुिातीला िे शेतकिी त्या प्रकल्ह्पाकरिता िमीन सिंपादनाच्या बाबतीत 

सहकाया किीत नव्हते त्यािंना चािपट िगैिे िक्कमा  समळून बऱयापैकी र्ायदा झाला. 

  अध्यक्ष महोदय, प्रकल्ह्पग्रसतािंची मागणी सन्माननीय सदसयािंनी सािंसगतली 

त्याप्रमाणे खिी आह.े ज्यािंनी आधी िसमनी सदल्ह्या त्या सिांना र्ाि कमी मोबदला 

समळाला आह.े  त्या सिा प्रकल्ह्पग्रसतािंनी सन्माननीय सदसयािंनी सािंसगतल्ह्याप्रमाण े

उपोषण केले आह.े उपोषणानिंति बिेच .... याबाबत या लक्षिेधी सचूनेच्या लेखी 

सनिेदनामध्ये नमदू किण्यात आलेले आह ेकी, त्यािंना कोण कोण र्ेटले. 

 

श्री.ियिंत पाटील .... 
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  अध्यक्ष महोदय, मुिंबई येथील माझ्या दालनात त्या सिल्ह्याच्या पालक मिंत्री 

माननीय ॲड. यशोमती ठाकूि यािंच्या समिेत बैठक झाली. हा प्रश्न र्ाि िसटल आह.े 

सन २०१३ मध्ये कायद्यात बदल होण्याच्या आधी िी िमीन सिंपादन केली, त्याच े

ॲिाडा झाले, त्याचे सनणाय झाले. त्या बाबत िानेिािी मसहन्यामध्ये महसलू सिर्ागाने 

दखेील सपष्टपणाने र्सूमका सपष्ट केलेली आह.े िसमनीचा खिेदी-सिक्रीचा व्यिहाि 

झाल्ह्यानिंति त्या िसमनीसाठी िाढीि मोबदला दणे्याची मागणी किणे, ही बाब 

कायद्याच्या कसोटीिि सटकणािी नाही, असे महसलू ि िन सिर्ागाचे सपष्ट मत आह.े 

कायद्यातील बाब त्यािंनी सािंसगतलेली आह.े त्यामळेु आपले हात थोडेसे बािंधले गेलेले 

आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, आपण एका प्रकल्ह्पाला िि तशी सिटमेंट सदली ति, 

महािाष्ट्िात सन २०१२-२०१३ च्या दिम्यान ज्यािंचे सिंपादन सरुु होते, त्यातील असे 

अनेक प्रकल्ह्प पढेु येतील. त्यामळेु मी त्या शेतकऱयािंना दखेील ह ेसािंसगतलेले आह े

की, एकिं दि असे सकती प्रकल्ह्प आहते, त्यामध्ये सकती लोकािंच्या िसमनी अशा आहते 

की, ज्यामध्ये सनम्मे िनेु समळाले आह ेआसण सनम्म्या सकिं िा त्यापेक्षा कमी िासत 

प्रमाणात िासत पैसे समळाले आहते. अशी िि कमी सिंख्या असेल ति सिकािला 

काही िेगळा सिचाि किता येऊ शकेल. पििंत,ु असा बोिा र्ाि मोठा येणाि असेल ति 

मात्र १० िषांनी मागे िाऊन तेव्हाच्या सिंपादनासाठी सनधी उपलब्ध करुन दणेे, ह ेत्या 

र्ागातील िे सिाच सनयोिन आह े.....  

निंति श्री.सशिंद े... 
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श्री.ियिंत पाटील... 

अमिािती सिर्ागातील र्ौगोसलक अनशेुष दिू किण्यासाठी बिेच काम किाियाच े

आह.े त्यामळेु गोंधळ होण्याची शक्यता आह.े मी त्यािंना सचूसिले आह े की, 

शासनाला अभ्यास किण्यासाठी िेळ द्यािा ि उपोषण सोडािे. एक ते दीड 

मसहन्याच्या कालािधीत िी परिससथती आह े ती लक्षात येईल. सदिहू प्रकिणी 

प्रथमदृष््टया निीन कायद्यानसुाि मोबदला दतेा येणाि नाही असे उत्ति सदले आह.े पििंत ु

याप्रकिणी सहानरु्तूीपिूाक सिचाि किाियाचा असेल ति अशा प्रकािचे सकती अिा 

येऊ शकतील, याचा अभ्यास किण्यासाठी िेळ समळणे आिश्यक आह.े 

तािंसत्रकदृष््टया निीन कायद्यानसुाि मोबदला दतेा येणाि नाही, ही िसतसुसथती आह.े 

 श्री.बळििंत िानखडे : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन दलाल सकिं िा 

असधकाऱयािंनी शेतकऱयािंना र्सूिंपादनाच्या सिंदर्ाात र्ीती दाखिली सकिं िा त्यािंच्या 

अज्ञानाचा र्ायदा घेतला आह.े सिाच शेतकऱयािंिि अन्याय झाला, असे मी म्हणणाि 

नाही. मिंत्री महोदयािंच्या दालनामध्ये बैठक घेण्यात आली होती त्यािळेी त्यािंनी 

सकािात्मक र्सूमका घतेली, त्याबद्दल प्रकल्ह्पग्रसतािंच्या ितीने मी त्यािंचे आर्ाि 

मानतो. या प्रकिणातील काही लोकािंिि र्ाि मोठा अन्याय झाला आह,े तो दिू 

किण्याच्या दृष्टीने सकािात्मक पािले उचलण्यात यािीत आसण त्या शेतकऱयािंना 

न्याय दणे्यात यािा, अशी माझी मागणी आह.े 

 श्री.िािेंद्र पाटणी : अध्यक्ष महोदय, मिंत्री महोदयािंनी त्यािंची र्सूमका मािंडली 

आह.े काही प्रकल्ह्पग्रसत शेतकऱयािंनी आपली िमीन सदली नाही सकिं िा त े

न्यायालयात गेले. त्यािंची िमीन बिंधनकािकपण ेसिंपासदत किण्यात आली ि त्यािंना 

तत्कालीन कायद्यानसुाि मोबदल दणे्यात आला. पििंत ु ज्या शेतकऱयािंनी सिेच्िेने 

प्रकल्ह्पासाठी िसमनी सदल्ह्या त्यािंना ८० हिाि ते २ लाख रुपये हके्टिी मोबदला दणे्यात 

आला आह ेि ज्यािंनी िसमनी सदल्ह्या नव्हत्या त्यािंना १० ते १५ लाख रुपये हके्टिी 

मोबदला दणे्यात आला आह.े एकाच गािातील शेतकऱयािंना िेगिगेळ्या दिाने 

मोबदला समळाल्ह्याने त्यािंच्यामध्ये तर्ाित सनमााण झाली आह.े याकरिता ज्या  
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श्री.िािेंद्र पाटणी... 

शेकऱयािंनी सिेच्िेने आपल्ह्या िसमनी प्रकल्ह्पासाठी सदल्ह्या त्यािंचा सहानरु्तूीपिूाक 

सिचाि किण्यात येईल काय, या सिषयाच्या अनषुिंगाने मिंत्री महोदय सकती सदिसािंमध्ये 

अहिाल मागसिणाि आहते ? अमिािती सिर्ागाचा र्ौसतक अनशेुष सन २०१२ 

मध्ये २.३४ लाख हके्टि इतका होता. उक्त अनशेुष िाढून सन २०२२ मध्ये सकती 

झाला आह े? सन २०१२ मधील उक्त सिर्ागाचा अनशेुष २०२५ पयंत सिंपसिण्यात 

येणाि असनू सन २०२२ मधील अनशेुष कधीपयंत सिंपसिण्यासाठी येईल, त्यासाठी 

कोणते सनयोिन केले आह े? अमिािती सिर्ागातील अनशेुषामध्ये सन २०१२ ते 

सन २०२२ या कालिधीत मोठ्या प्रमाणात िाढ झाली आह.े आपल्ह्याला तो दिू 

किताना र्ौसतक अनशेुषच ग्राय धिािा लागले, आसथाक अनशेुष ग्राय धिता येणाि 

नाही. कािण पैशािंची व्हलॅ्ह्य ूर्ाि कमी झाली आह,े याबाबत र्सूमका सपष्ट किािी.  

 श्री.ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय यािंचे िाचन खपू 

असधक आह.े लक्षिधेी सचूनेच्या सनिेदनामध्ये नमदू किण्यात आले आह े की, 

अमिािती सिर्ागचा र्ौसतक अनशेुष माह ेिनू, २०२१ अखिे १.२१ लाख हके्टि 

असनू उिारित अनशेुष माह ेिनू, २०२५ पयंत दिू किण्याचे सनयोिन किण्यात आले 

आह,े असे लेखी उत्ति सदले आह.े ह ेसन्माननीय सदसय यािंनी िाचले नाही. आम्ही 

िे लेखी दतेो तेच कितो. अमिािती सिर्ागाचा अनशेुष पणूापणे सिंपसिण्याचे काम 

महासिकास आघाडी सिकाि किील. सन २०१२ मध्ये २.३४ लाख हके्टि अनशेुष 

होता. माह ेिनू, २०२१ अखिे १,२१,८५६ हके्टि इतका अनशेुष सशल्ह्लक आह.े  

 यानिंति श्री.तेलिंग... 
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 श्री.िािेंद्र पाटणी : अध्यक्ष महोदय,  सन २०१२ च्या आकडेिािीनसुाि सदि 

अनशेुष सशल्ह्लक आह,े असे मला िाटते. त्यामळेु याबाबतची मासहती  पनु्हा एकदा 

तपासनू घ्यािी.  

 श्री.ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, याबाबतची मासहती तपासनू पनु्हा 

सािंगण्यात येईल. पििंत ुमी आता अद्ययाित मासहती सदलेली आह.े त्यामळेु यामध्ये 

चकू होण्याचा काही प्रश्नच उद्भित नाही. सन्माननीय सदसय श्री.बळििंत िानखडेे 

यािंनी सिचािलेल्ह्या अमिािती सिर्ागातील मळू प्रश्नािंच्या बाबत सहानरु्तूीपिूाक 

सिचाि करुन सदि मासहती घेण्यासाठी मी दीड मसहन्याचा िेळ मागिनू घेतलेला आह.े 

उपोषण करुन हा प्रश्न सिंपणाि नाही, असे मी सर्ागहृामार्ा त त्यािंना सािंग ूइसच्ितो. हा 

तािंसत्रक प्रश्न आह.े एकदा अिाडा झाल्ह्यानिंति पनु्हा त्याच िसमनीसाठी दसुिे पैसे 

द्याियाचे म्हटले ति त्या काळातील सिािण अशा प्रकािची मागणी करु शकतात. 

असे झाले ति धिणे आसण प्रकल्ह्प उर्ािण्याऐििी िसमनी सिंपासदत किण्यासाठी 

मोठ्या प्रमाणािि सनधी खचा किािा लागेल.  

 अध्यक्ष महोदय, सन २००१-०२ च्या दिम्यान श्री.बोंगीििाि ह ेिाज्याचे मखु्य 

ससचि होते. त्यािेळी त्यािंनी सिदर्ाातील िमीन सिंपादनाची एक मोसहम उर्ी केली 

होती. त्यामळेु िमीन सिंपादनाचा र्ाि मोठा बोिा कमी झालेला आह.े ज्या ज्या 

सठकाणी िसमनी सिंपादनाचा गोंधळ झालेला आह,े त्या त्या सठकाणची मासहती घेऊन 

त्याबाबतचा सनणाय र्सिष्ट्यामध्ये घेता येईल.  

 श्री.िािेंद्र पाटणी : अमिाितीमधील अनशेुष र्िाियाचा असेल ति आपणास 

कॉसट नॉमास ्बदलण्याची आिश्यकता आह.े प्रकल्ह्पाला पिहके्टिी खचा सकती आला 

पासहिे, याबाबत मासहती घेणे आिश्यक आह.े अमिािती सिर्ागातील प्रकल्ह्प हा 

तापी आसण गोदाििी खोऱयाच्या रिििि आह.े त्या सिर्ागामध्ये मेिि प्रकल्ह्प होऊ 

शकणाि नाहीत. मध्यम प्रकल्ह्पाला दखेील मयाासदत िाि आह.े अशा परिससथतीमध्य े

अमिािती सिर्ागातील रििििील प्रकल्ह्प पणूा किण्यासाठी कॉसट नामास ्मध्ये बदल 

किणाि आहात काय ?  
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 श्री.ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाचे उत्ति मला off-hand दणेे शक्य 

नाही. ज्या दोन-तीन प्रकल्ह्पािंचे काम पणूा किाियाचे आह,े त्या प्रकल्ह्पाची तपासणी 

करुन योग्य तो सनणाय घणे्यात येईल.  

 श्री.प्रताप अडसड : अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रकल्ह्पातील बिाच र्ाग माझ्या 

मतदािसिंघामधील आह.े आताच मिंत्री महोदयािंनी उत्ति सदले आह ेकी, सदनािंक १६ 

िोिी बैठक झालेली आह े आसण पढुील एक-दीड मसहन्यामध्ये याबाबतची सिा 

मासहती घऊेन योग्य ते सनिाकिण किण्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, सदि मासहती घेण्यासाठीचा दीड मसहन्याचा कालािधी िासत 

होईल. कािण या सिा प्रकल्ह्पािंची मासहती सिंबिंसधत सिर्ागाकडे उपलब्ध असते.  

त्यामळेु सदि मासहती घणे्यासाठी िासत िेळ लागणाि नाही. दसुिा सिषय असा आह े

की, सदि कामासाठी िाज्याच्या सतिोिीिि बोिा येईल. ही बाब आम्ही दखेील मान्य 

कितो. कािण यामध्ये शिंका येण्याचे कोणतेही कािण नाही. सदि प्रकल्ह्प 

उर्ािण्यासाठी ज्या शेतकऱयािंनी िसमनी दऊेन मदत केली, त्यािंच्या िसमनीला 

शासनाकडून र्क्त ८० हिाि ि २ लाख रुपये इतकाच मोबदला प्राप्त झालेला आह.े 

पििंत ु ज्यािंनी सदि प्रकल्ह्पाची अडिणकू केली त्या शेतकऱयािंच्या िसमनीला 

शासनाकडून १२-१५ लाख रुपये मोबदला सदला िात आह.े अथाात, ज्या 

शेतकऱयािंनी मदत केली, त्या शेतकऱयािंिि अन्याय होत आह.े त्यामळेु शासनाने 

सतिोिीििील बोिाचा सिचाि न किता अन्यायग्रसत शेतकऱयािंना पनु्हा मदत दणेाि 

आहात काय, दीड मसहन्याचा कालािधी कमी करुन उक्त प्रकिणी लिकिात लिकि 

सनणाय घेणाि आहात काय?  

 अध्यक्ष महोदय, पनुिासन ि र्सूिंपादनाचा सन १९९९ चा कायदा िद्द किण्यात 

आलेला आह.े त्यानिंति सन २०१३ मध्ये निीन कायदा तयाि किण्यात आलेला 

आह.े सिंबिंसधत पनुिासन लार्ार्थयांना आिपयंत पनुिासनाचा लार् सदला नसल्ह्यामळेु 

शासनाने सन १९९९ च्या कायद्यानसुाि लार् न दतेा तो सन २०१३ च्या कायद्यानसुाि 

लार् दणे्यात यािा, अशी मी सिनिंती कितो.  

यानिंति श्री.कुलकणी....... 
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श्री. प्रताप अडसड.... 

प्रकल्ह्पग्रसत बेिोिगािािंकरिता कायदा सिंमत किण्यात आला होता. त्यामध्ये 

प्रकल्ह्पग्रसतािंच्या मलुािंना नोकिी सकिं िा त्याबदल्ह्यात काही पैसे दणे्यात येतील, असे 

त्या शासन सनणायामध्ये नमदू होते. पििंत ुप्रकल्ह्पग्रसतािंना कोणताही लार् समळालेला 

नाही. अनेक कुटुिंब उद्धिसत झालेली आहते. त्यािंना लार्दखेील कमी समळाला आह.े  

त्यामळेु  त्यािंना शासकीय नोकिीमध्ये सामािनू घेतले िाणाि आह ेकाय ? नसल्ह्यास,  

५ टक्के समळणािे आिक्षण १५ टक्के किण्यात येणाि आह े काय ? त्यािंना िि 

शासकीय नोकिीमध्ये सामािनू घेणे शक्य नसल्ह्यास त्या बदल्ह्यात त्यािंना २० लाख 

रुपयािंची नकुसानर्िपाई दणे्यात यािी ि ते लोक त्यािंचा नोकिीििील हक्क सोडण्यास 

तयाि आहते, अशी त्यािंनी मागणी केली आह.े ही मागणी मान्य केली िाणाि आह े

काय ? ही र्िपाई त्यािंना समळाली ति ते लोक त्यािंचा नोकिीििील हक्क सोडण्यास 

तयाि आहते.  

 श्री. ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयािंनी चाि ते पाच प्रश्न 

सिचािलेले आहते. पसहल्ह्या प्रश्नाचे उत्ति 'नाही' असे आह.े दसुऱया प्रश्नाबाबत 

अभ्यास किािा लागेल. सतसिा प्रश्न हा कालािधीसिंदर्ाातील आह.े तो कालािधी 

कमी किता येणाि नाही. कािण अभ्यास किण्यासाठी िेळ लागणाि आह.े चौथा प्रश्न 

हा प्रकल्ह्पग्रसतािंचे आिक्षण ५ टक्क्यािंऐििी १५ टक्के किािे, अशी त्यािंनी मागणी 

केली आह.े मी सािंग ूइसच्ितो की, सिर्ागानेही ही मागणी प्रसतासित केली आह.े पििंत ु

त्यास सामान्य प्रशासन सिर्ागाकडून अद्यापपयंत मान्यता समळाली नाही. 

याबाबतची सिा कायािाही (प्रोससिि) पणूा केल्ह्यासशिाय मान्यता समळणाि नाही. 

सन्माननीय सदसयािंच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत. ज्यािंच्या िसमनी गेल्ह्या आहते 

त्यािंना नोकिी समळाली पासहिे. नोकिी समळाली नसेल ति त्यािंना उद्योगधिंदा 

किण्यासाठी मदत समळाली पासहिे. अन्यथा कोणत्याही परिससथतीत नोकिी 

दणे्याकरिताचे आिक्षण िाढसिले पासहिे. िाज्यात ज्यािंच्या िसमनी प्रकल्ह्पािंमध्ये 

गेल्ह्या आहते आसण िे लोक प्रकल्ह्पग्रसत झाले आहते, त्यािंच्या पढुच्या सपढीला 

िोिगाि दणे्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ५ टक्के आिक्षणामळेु अडचणी येत आहते.  
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श्री. ियिंत पाटील ..... 

िाज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात प्रकल्ह्पािंची कामे सरुु आहते. त्यामळेु ५ टक्क्यािंच े

आिक्षण िाढिािे, असा प्रसताि प्रोसेसमध्ये आह.े पििंत ु त्या प्रसतािािि अिनू 

सकािात्मक सनणाय झालेला नाही. याकरिता एखादी बैठक सिर्ागाला घ्यािी लागेल. 

-------- 
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पृ.शी.: महािाष्ट्ि िाज्यातील शेतकऱयािंसाठी कें द्र शासनाने सरुु 

केलेल्ह्या प्रधानमिंत्री सकसान सन्मान सनधी योिनेत 

शेतकऱयािंचा समािेश किण्याबाबत ि त्यािंच्या त्रटुींची 

पतुाता किण्याबाबत 

मु.शी.: महािाष्ट्ि िाज्यातील शेतकऱयािंसाठी कें द्र शासनाने सरुु 

केलेल्ह्या प्रधानमिंत्री सकसान सन्मान सनधी योिनेत 

शेतकऱयािंचा समािेश किण्याबाबत ि त्यािंच्या त्रटुींची 

पतुाता किण्याबाबत या सिंबिंधी सिाश्री. असर्मन्य ू

पिाि, दिेेंद्र र्डणिीस, ॲड. िाहूल कुल, श्री. 

ियकुमाि गोिे, सि.स.स. यािंनी सदलेली लक्षिेधी 

सचूना 

 

श्री. असर्मन्य ूपिाि (औसा) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे माननीय कृषी 

मिंत्रयािंचे लक्ष िेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्यािंनी सनिेदन किािे, अशी सिनिंती कितो. 

अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्ि िाज्यातील शेतकऱयािंसाठी कें द्र शासनाने सरुू 

केलेल्ह्या प्रधानमिंत्री सकसान सन्मान सनधी (PM KISAN) या योिनेच्या 

कामकािािि तहससलदाि ि नायब तहससलदाि सिंघटना, महािाष्ट्ि िाज्य ि महािाष्ट्ि 

िाज्य तलाठी सिंघ यािंनी सन २०२१ मध्ये बसहष्ट्काि घातला असणे, सदिील 

योिनेतील अनेक शेतकऱयािंच्या त्रटुीची पतूाता होत नसल्ह्याने अनेक शेतकिी या 

योिनेच्या मिंििुीपासनू तसेच सनयसमत समळत असलेल्ह्या मदतीपासनू ििंसचत िाहत 

असल्ह्याचे माह े रे्ब्रिुािी, २०२२ मध्ये सनदशानास येणे, सदि योिनेचे  महसलू 

सिर्ागाच्या पातळीििील १००% कामकाि पणूा झाल्ह्याने सदिील योिना तािंसत्रक 

अडचणीसिंदर्ाात कामे ि योिना िाबसिण्याबाबतची कायािाही कृषी सिर्ागाने 

किािी अशी मागणी महािाष्ट्ि िाज्य तलाठी ि पटिािी मिंडळ यािंनी मखु्य ससचि, 

महािाष्ट्ि िाज्य यािंच्याकडे माह ेसप्टेंबि, २०२१ मध्ये सनिेदनाव्दािे केली असणे,  
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श्री. असर्मन्य ूपिाि ..... 

मा.कृषी मिंत्री महोदय यािंनी सदिील योिना कृषी सिर्ागामार्ा त िाबसिली िाईल 

अशी घोषणा किणे, महसलू सिर्ागाने सदिील कामकािािि बसहष्ट्काि घातला 

असल्ह्याने ि ही िेबसाईट बिंद असल्ह्याने शेतकऱयािंची त्रटुी पतूाता होत नसल्ह्याने तसेच 

शेतकऱयािंना त्यािंच्या खात्यात मदत िमा होत नसल्ह्याने शेतकिी तहसील कायाालयात 

खटेे माित असणे, महसलू सिर्ागाकडून त्यािंच्या प्रश्नािंची दखल घेतली िात नसणे, 

िाज्यातील अनेक शेतकिी या योिनेपासनू ििंसचत असणे, नगिपासलका, 

महानगिपासलका ि नगिपिंचायत मधील िसहिाशी शेतकिी या योिनेपासनू ििंसचत 

असणे, परिणामी शेतकिी िगाात तीव्र असिंतोष ि सचडीची र्ािना सनमााण होणे, 

सदिील योिना सक्षमरित्या िाबसिण्यासाठी या योिनेसाठी िाज्य शासनाने पणूािळे 

असधकािी ि कमाचािी सनयकु्त करून सदिील योिनेत िाज्यातील सिा शेतकऱयािंचा 

समािेश किण्याबाबत ि त्यािंच्या त्रटुीची पतूाता किण्याबाबत शासनाने तातडीने 

किाियाची कायािाही ि शासनाची प्रसतसक्रया." 

श्री. दादािी र्सेु (कृषी मिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी सचूने सिंबिंधीच्या 

सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयािंना आधीच सितरित केल्ह्या असल्ह्यामळेु मी त े

सनिेदन सर्ागहृाच्या पटलािि ठेितो. 

उपाध्यक्ष : सनिेदन सर्ागहृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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 श्री. असर्मन्य ूपिाि : अध्यक्ष महोदय, मिंत्री महोदयािंनी या लक्षिधेी सचूनेच्या 

अनषुिंगाने िे उत्ति सदले आह े ते सर्ागहृाची सदशार्लू किणािे आह.े सप्टेबि, 

ऑक्टोबि, २०२१ पासनू ह े पोटाल बिंद आह.े तिीही उत्तिामध्ये सदिहू पोटाल सरुु 

असल्ह्याबाबत सािंगण्यात आले. मी या लक्षिेधी सचूनेतील प्रश्नाची थोडी असधक 

मासहती सरुुिातीला दऊे इसच्ितो. मागील सिकािच्या काळात ही योिना माननीय 

पिंतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी यािंच्या सिंकल्ह्पनेतनू िाबसिली गलेी. शेतकऱयािंनी या 

योिनेचा असतशय चािंगला लार् घतेला. दिम्यानच्या काळात सिकाि बदलले ि या 

कें द्र सिकािच्या माध्यमातनू िाज्य सिकािने चािंगले काम केल्ह्याबद्दल महािाष्ट्ि 

िाज्याचा सन्मान किण्यात आला होता. िाज्य सिकािने निंति याबाबतचा कायाक्रम 

आयोसित केला होता. कृसष आयकु्त आसण कृसष असधकाऱयािंचा सत्काि केला होता. 

पििंत ु या योिनेत महसलू सिर्ागाच्या असधकाऱयािंनी काम केले होते. या 

कायाक्रमामध्ये कृसष सिर्ागाच्या असधकाऱयािंच े असर्निंदन किण्यात आले होत.े 

त्यामळेु महसलू सिर्ाग नािाि झाला होता. त्यामळेु महसलू सिर्ागाने तेव्हापासनू 

बसहष्ट्काि टाकला आह.े हा बसहष्ट्काि कायम आह.े त्याबाबत सनिेदन दणे्यात येत 

आह.े महसलू सिर्ागाने सिंपणूापणे बायकॉट केले आह.े शेतकऱयािंची या दोन 

सिर्ागािंमळेु अडचण होत आह.े लातिू सिल्ह्यामध्ये साधािणपणे ३ लाख ३२ हिाि 

शेतकिी आहते. त्यातील २५ ते ३० हिाि शेतकिी ििंसचत आहते. त्यािंचे पोटालिि 

आधाि सर्सडिंग होत नाही, नाि बदलले िात नाही. बँक खात्यािंची दरुुसती किता येत 

नाही. या सिसिध कािणामळेु शेतकऱयािंची ससेहोलपट होत आह.े शेतकिी या 

कामासाठी तलाठी, तहससल कायाालयात िातात. त्यािंच्याकडून सािंगण्यात येते की, 

याबाबतचा प्रसताि मुिंबईला पाठसिण्यात आला आह.े  

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदसयािंनी प्रश्न सिचािािा, अशी मी सिनिंती कितो. 

 श्री. असर्मन्य ू पिाि : अध्यक्ष महोदय, या लक्षिेधी सचूनेचे चकुीचे उत्ति 

दणेाऱया असधकाऱयािंसिरुद्ध काििाई केली िाणाि आह ेकाय ? दसुिे असे की, सदनािंक 

३१ माचा, २०२२ च्या आत केिायसी किण्यास सािंगण्यात आले आह.े पििंत ुपोटाल 

बिंद असल्ह्यामळेु केिायसी केली िात नाही. असे असताना शासनाकडून सािंगण्यात  
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श्री. असर्मन्य ूपिाि ..... 

आले आह ेकी, िैयक्तीक पोटालिि िाऊनही नोंद किता येईल. याबाबतचा सनणाय 

तहससलदािािंकडून केला िातो. पििंत ुते तसे सनणाय किण्यास तयाि नाही. प्रशासकीय 

यिंत्रणा काम किण्यास तयाि नाही. माझा प्रश्न असा आह ेकी, याकरिता सितिंत्र यिंत्रणा 

िाबसिण्यात येणाि आह ेकाय ?  मिंत्री महोदयािंनी घोषणा करुन सािंसगतले की, कृसष 

सिर्ागाकडून ही योिना िाबसिली िाईल. या घोषणेला ८ ते ९ मसहन्यािंचा कालािधी 

होत आह.े असे असताना याबाबतची कायािाही का होत नाही ? तसेच शेतकऱयािंना 

आिपयंत इसटॉलमेंट समळालेले नाहीत. यासाठी कोण िबाबदाि आह ेि त्यािंच्यािि 

कोणती कायािाही केली िाणाि आह े? त्यािंचे इन्सटॉलमेंट लॅप्स झाले असतील ति 

लॅप्स झालेले इन्सटॉलमेंट सदले िाणाि आहते काय ? 

 

यानिंति श्री. चौधिी.... 
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श्री.दादािी र्सेु : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमिंत्री सकसान सन्मान सनधी (PM 

KISAN) ही योिना कें द्र सिकािमार्ा त सिंपणूा दशेर्ि िाबसिली िाते.  कें द्र 

सिकािनेच या योिनेचे काही सनकष सनसित केलेले आहते.  त्यानसुाि पात्र 

शेतकऱयािंच्या खात्यािि चाि मसहन्याला २ हिाि रुपये िगा केले िातात.  या 

योिनेसाठी सिल्ह्हा ि तालकुा पातळीिि ससमती आह.े  ही योिना िाबसिण्यासाठी 

महसलू, कृषी, ग्रामसिकास ि सहकाि सिर्ाग एकसत्रतपणे काम कितात.  महािाष्ट्ि 

िाज्यामध्ये रे्ब्रिुािी, २०१९ पासनू या योिनेची अिंमलबिािणी सरुु झाली.  

सद्यससथतीत महािाष्ट्िात १ कोटी ५२ लाख खातेदाि शेतकऱयािंची सिंख्या आह.े  

त्यापैकी आतापयंत समुािे १ कोटी ६ लाख शेतकऱयािंची या योिनेंतगात नोंदणी झाली 

आह.े  सन्माननीय सदसयािंनी सािंसगतले ते खिे आह ेकी, दिम्यानच्या काळात काही 

समि-गैिसमि झाले होते.  पििंत ुमाननीय महसलू मिंत्री ि कृषी मिंत्री यािंची एक सिंयकु्त 

बैठक होऊन ८ लाख ८६ हिाि शेतकऱयािंच्या नोंदणीमध्ये दरुुसती किण्यासाठी 

सदनािंक २५ माचापासनू िाज्यर्ि सितिंत्र ड्राईव्ह घेण्याचे सनसित केले आह.े  त्याची 

कायािाही दखेील सरुु झालेली आह.े 

अध्यक्ष महोदय, या योिनेचे पैसे आधाि सलिंक बेसिि िगा किण्याबाबत कें द्र 

सिकािने दिम्यानच्या काळात सनणाय घेतला.  त्यामळेु काही सदिस या योिनेचे पोटाल 

बिंद होते, ही िसतसुसथती आह.े  केिायसी ि आधाि सलिंक प्रसक्रयेसाठी कें द्र सिकािने 

सदनािंक ३१ मे िोिीपयंतची मदुत सदलेली आह.े  या मदुतीच्या आत सिा सिर्ागािंच्या 

सहकायााने सितिंत्र ड्राईव्ह घेऊन सिा पात्र शेतकऱयािंना लार् दणे्याचे सनयोिन किण्यात 

आलेले आह.े 

श्री.िाधाकृष्ट्ण सिख-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािमार्ा त 

शेतकऱयािंसाठी आणलेली असतशय उत्कृष्ट अशी ही योिना आह.े  या योिनेचे काम 

शासकीय यिंत्रणेकडून काढून आऊटसोससंगकडे दणे्याचा सनणाय घेण्यात आला ि हीच 

गोष्ट या योिनेच्या मळुािि उठलेली आह.े 

अध्यक्ष महोदय, ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी किताना पासिडा दणेे ि इति 

बाबींमध्येच अिमेळ झाला आह.े   
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श्री.िाधाकृष्ट्ण सिख-ेपाटील..... 

मिंत्री महोदयािंनी सािंसगतलेल्ह्या तालकुा ि सिल्ह्हा सतिाििील ससमत्यािंच्या माध्यमातनू 

अगोदि ह ेकाम व्हायचे.  िाज्यामध्ये या योिनेच्या अिंमलबिािणीचे असतशय उत्तम 

काम झाले होते.  पििंत ुसन्माननीय सदसय श्री.असर्मन्य ूपिाि यािंनी सािंसगतल्ह्याप्रमाण े

आता या योिनेची अिंमलबिािणी किण्यामधील सिकािची अनासथा असतशय सपष्ट 

सदसत आह.े  कृषी आसण महसलू सिर्ागाच्या श्रेयिादामध्ये शेतकऱयािंचे मिण येत 

आह.े  त्याचा परिणाम म्हणिे समुािे ८ ते १० लाख शेतकिी या योिनेपासनू ििंसचत 

िासहलेले आहते.  त्यामळेु या योिनेची अिंमलबिािणी किताना श्रेयिादाची लढाई 

बािलूा ठेिािी.  तसेच ििंसचत शेतकऱयािंना प्रधानमिंत्री सकसान सन्मान सनधी योिनेच े

पैसे कधी उपलब्ध होतील ते मिंत्री महोदयािंनी सािंगािे.  तसेच शेतकऱयािंच्या 

नकुसानीस िबाबदाि असणाऱयािंिि काय काििाई किण्यात येईल ? 

श्री.दादािी र्सेु : अध्यक्ष महोदय, यामध्ये श्रेयिादाचा कुठलाही प्रश्न नाही.  

आपणा सिांचचे शेतकऱयािंच्या प्रती दासयत्ि आह.े  त्यामळेु मी पनु्हा सािंग ूइसच्ितो 

की, मी मघाशी सािंसगतलेल्ह्या सिा सिर्ागािंच्या सहकायााने ही योिना प्रर्ािीपण े

िाबसिण्यात येईल.  मी नम्रपणे सािंग ूइसच्ितो की, आपणा सिांना असर्मान िाटेल 

असे या योिनेचे काम महािाष्ट्ि िाज्यामध्ये झालेले आह.े  डाटा दरुुसती किण े

आिश्यक असल्ह्यामळेु प्रलिंसबत ८ लाख ८६ हिाि शेतकऱयािंना योिनेचा लार् 

दणे्यासाठी सदनािंक २५ माचापासनू सिा सिर्ागािंच्या सिंयकु्त सिद्यमाने सिशेष ड्राईव्ह 

िाबसिण्यात येणाि आह.े   

यानिंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. दादािी र्सेु.. 

 अध्यक्ष महोदय, यामध्ये ८ लाख ८६ हिाि शेतकऱयािंची सिगतिािी बसघतली 

ति पी.एर्.एम.एस.मळेु ८९ हिाि शेतकिी िासहले आहते.  बँक व्यिहािामळेु २ लाख 

४७ हिाि शेतकिी िासहले आहते.  सित: नोंदणी केलेले, मात्र तपासणीसाठी प्रलिंसबत 

िासहलेले २ लाख ६५ हिाि शेतकिी आहते.  चकुीच्या आधाि क्रमािंकामळेु १ लाख 

१७ हिाि शेतकिी आहते.  यासिंबिंधी येत्या २५ तािखपेासनू सिंपणूा महािाष्ट्िर्ि ड्राईव्ह 

िाबसिला िाणाि आह.े  त्यामधनू िे शेतकिी पात्र होतील त्या शेतकऱयािंना लार् 

समळण्याच्या दृष्टीकोनातनू काया पाि पाडले िाईल. 

 ॲङ िाहलु कुल : अध्यक्ष महोदय,  मळूातच लक्षिेधी सचूनेच्या उत्तिामध्य े

१०९ लाख शेतकऱयािंना ििळपास १८१२० कोटी रुपयािंचा लार् समळाल्ह्याचे म्हटले 

आह.े  त्याबद्दल मी माननीय पिंतप्रधान श्री. निेंद्र मोिी यािंचे पसहल्ह्यािंदा आर्ाि मानतो.  

याबाबत माझे २ सपेसससर्क प्रश्न आहते.  शेतकऱयािंना मदत किण्याच्या दृष्टीकोनातनू 

िसे कें द्र शासन मदत किीत आह ेत्या धतीिि िाज्य शासन तशा प्रकािची योिना 

िाबसिण्याचा सिचाि किील काय आसण आता आपण ३ मसहने िीि तोडण्याच े

थािंबसिले असले तिी ३ मसहन्यानिंति त्या िीिेची िसलुी शासन किणाि आह.े  ती 

िसलुी थािंबिनू शेतकऱयािंना मदत किण्याचा शासन प्रयत्न किील काय, हा माझा 

पसहला प्रश्न आह.े  मिंत्री महोदयािंच्या उत्तिामध्ये सािंसगतले की, डीबीटीद्वािे लार्ार्थयांना 

लार् सदला, ही चािंगली बाब आह.े पििंत ु िाज्य शासनाच्या िैयसक्तक सिरुपाच्या 

सिसिध योिना आह.े  आता सर्ागहृात माननीय उपमखु्यमिंत्री उपससथत आहते.  मी 

मदु्दाम त्यािंना प्रश्न सिचाितो की, िाज्य शासनाच्या या सिा योिना िाबसिताना त्यामध्ये 

आपण पािदशाकता ठेितो आसण त्यासाठी आपण लॉटिी पध्दत अिलिंसबतो.  पििंत ु

सिल्ह्हा परिषद आसण पिंचायत ससमतीच्या सतिाििील योिनािंमध्ये अशी पािदशाकता 

येत नाही. हा र्ेदर्ाि योिना नाही.  त्यामळेु िाज्य शासन ज्या पध्दतीने पािदशाकता 

ठेऊन योिनािंची अिंमलबिािणी किते तसा सिचाि सिल्ह्हा परिषदा आसण पिंचायत 

ससमतीच्या सतिाििील सिसिध योिनािंच्या बाबतीत आपण किणाि आहात काय ? 
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श्री. दादािी र्सेु : अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदसयािंना सािंग ूइसच्ितो 

की, आपण डीबीटी ही प्रणाली सिंपणूा िाज्याने सिीकािली आह.े त् यामळेु पािदशाकपण े

सिंपणूा काया केले िाते.  कृषी सिर्ागाच्या बाबतीत सािंग ूइसच्ितो की, या सिर्ागाच्या 

योिनािंचा डीबीटीच्या माध्यमातनू थेट लार् शेतकऱयािंच्या खात्यािि सदला िातो 

आसण ग्रामसिकास ि इति बाबतीत सधु्दा सन्माननीय सदसयािंना िी अपेक्षा आह े

त्याबाबत शासन सकािात्मक सिचाि किील.   

अध्यक्ष महोदय, िाज्य शासनाच्या पातळीिि अशी काही योिना प्रसतासित 

नाही.  मात्र कृषी सिर्ागाच्या माध्यमातनू ज्या िेगिेगळ्या िाबसिल्ह्या िातात.  

त्यामध्ये शेतकऱयािंसाठी पीक सिमा योिना आसण इति योिनािंमधनू शेतकऱयािंना 

कशी मदत किता येईल आसण या योिनािंचे सिरुप कसे बदला येईल, याबाबत शासन 

पातळीिि सिचाि सरुू आह.े 
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लक्षवेधी सूचना क्रमाांक ३ पुढे ढकलण्याबाबत. 

उपाध्यक्ष : आिच्या कामकाि पसत्रकेत सिशेष बैठकीतील दशासिण्यात 

आलेली लक्षिेधी सचूना ३ सन्माननीय सदसय श्री. नामदिे ससाणे यािंच्या 

सिनिंतीनसुाि पढेु ढकलण्यात येत आह.े 

--------- 
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पृ.शी. :  गरुुिया कै. लक्ष्मणिाििी इनामदाि उपसा ससिंचन योिना पणूा 

किणेबाबत 

मु.शी. : गरुुिया कै. लक्ष्मणिाििी इनामदाि उपसा ससिंचन योिना पणूा 

किणेबाबत या सिषयासिंबिंधी सिाश्री. ियकुमाि गोिे, 

असर्मन्य ु पिाि, ॲङ िाहूल कुल, सि.स.स. यािंनी सदलेली 

लक्षिेधी सचूना. 

 

श्री. ियकुमाि गोिे (माण) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्िाच्या बाबीकडे िलसिंपदा 

मिंत्रयाचे लक्ष िेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्यािंनी सनिेदन किािे, अशी मी सिनिंती 

कितो. 

“गरुुिया कै. लक्ष्मणिाििी इनामदाि उपसा ससिंचन योिना, सिह-ेकठापिू, 

सातािा या प्रकल्ह्पामळेु माण ि खटाि तालकु्यातील दषु्ट्काळी र्ागातील शेतकऱयािंना 

लार् होणाि असणे, या योिनेमळेु माण ि खटाि तालकु्यातील २७५०० हिाि हके्टि 

क्षेत्र ओलीताखाली येऊन दषु्ट्काळी तालकु्यातील शेतकऱयािंना र्ायदा होणाि असण,े 

त्यासाठी समुािे ७०० कोटी रुपये इतका खचा अपेसक्षत असणे, सदिचा प्रकल्ह्प 

दषु्ट्काळी र्ागातील असल्ह्याने िाज्य शासन हा प्रकल्ह्प कधीपयंत पणुा किणाि ि त्यास 

कसा सनधी उपलब्ध करून सदला िाणाि याबाबत काहीही सनयोिन सिकािने िाहीि 

केलेले नसणे, याबाबतची िषासनहाय आकडेिािी दणे्याची आिश्यकता असणे, तसेच 

प्रकल्ह्प पणुा किणेसाठी कालबद्ध कायाक्रम हाती घेण्याची आिश्यकता असनू यामळेु 

माण ि खटाि तालकु्यातील िनतेला सदलासा समळणाि असनू, या कामािंची उिारित 

सनसिदा काढण्यात अक्षम्य सदिंिंगाई होत असनू त्ििीत सनसिदा काढण्याची 

आिश्यकता असणे, या योिनेचा प्रधानमिंत्री कृषी ससिंचन योिनेमध्ये समािशे 

किणेचा प्रसताि प्रलिंसबत असणे, याबाबत शासनाने किाियाची कायािाही ि 

उपाययोिना.” 

श्री. ियिंत पाटील (िलसिंपदा मिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयािंना आधीच सितरित केल्ह् या 

असल्ह्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्ह्या अनमुतीने सर्ागहृाच्या पटलािि ठेितो. 
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उपाध्यक्ष : सनिेदन सर्ागहृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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श्री. ियकुमाि गोिे : अध्यक्ष महोदय, गरुुिया कै. लक्ष्मणिाििी इनामदाि 

उपसा ससिंचन योिना ही पिूी सिह-ेकठापिू नािाने ओळखली िात होती.  सन 

१९९५-९६ मध्ये या योिनेला प्रशासकीय मान्यता समळाली होती.  तेव्हापासनू या 

योिनेचे काम सरुू आह.े 

(सन्माननीय सदसय श्री. असर्मन्य ू पिाि ह े त्यािंच्या लक्षिेधी सचूनेििील 

प्रश्नािंना उत्ति न आल्ह्याने माननीय अध्यक्षािंच्या आसनाििळ येऊन मागणी किीत 

असतात.) 

उपाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदसयािंना सािंग ू इसच्ितो की, मिंत्री महोदयािंनी 

ससिसति उत्ति सदलेले आह.े 

श्री. ियकुमाि गोिे : अध्यक्ष महोदय, गेल्ह्या २६-२७ िषाापासनू या योिनेच े

काम सरुू आह.े  ही दषु्ट्काळी र्ागातील योिना आह.े  या योिनेला १९९५-९६ ला 

या योिनेला प्रशासकीय मान्यता समळाली आह ेआसण आि आपण २०२२ मध्ये 

आहोत.  म्हणनू मी या सनसमत्ताने शासनाच्या सनदशानास आण ू इसच्ितो.  तसेच 

शासनाकडून काही प्रश्नािंना उत्तिे अपेसक्षत आहते.  

अध्यक्ष महोदय, आता या योिनेला दसुिी प्रशासकीय मान्यता समळाली 

असनू १ हिाि ६१ कोटी रुपयािंची ही योिना आह.े पििंत ुया योिनेची कामे ज्या 

गतीने होणे अपेसक्षत आहते त्या गतीने ती होताना सदसत नाहीत. 

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. ियकुमाि गोिे..... 

एिढया िषाानिंति योिनेतील पसहल्ह्या टप्प्यातील पाईपलाईनचे काम पणूा झालेले  

आता आपण बसघतले आह.े त्यातनू पहिलयांदा नेर धरणात पाणी आले. त्यानिंति 

आिंधळी बोगद्याचे काम सरुु आह.े ते काम दखेील अत्यिंत सिंथ गतीने सरुु असनू 

मागच्या अनेक िषाापासनू सरुु आह.े या योिनेसाठी आणखी ७०० कोटी रुपयािंचा 

सनधी अपेसक्षत आह.े या योिनेचा प्रधानमिंत्री कृषी ससिंचाई योिनेमध्ये समािेश 

होण्यासिंदर्ाात कें द्र शासन सतिािि प्रयत्न सरुु आहाेत. माननीय पिंतप्रधान श्री. निेंद्र 

मोदी यािंनी या योिनेला प्रधानमिंत्री कृषी ससिंचाई योिनेमध्ये घेण्याच्या सचूना 

सदलेल्ह्या आहते. तसेच निीन प्रकल्ह्प प्रधानमिंत्री कृषी ससिंचाई योिनेमध्ये 

घेण्यासिंदर्ाात कें द्रीय मिंसत्रमिंडळाचा सनणाय सदु्धा झालेला आह.े गेल्ह्या अनेक 

सदिसािंपासनू योिनेच्या उिारित कामािंचे टेंडि होणे अपेसक्षत आह.े तिी दखेील 

िषाानिुषाापासनू ते टेंडि झालेले नाहीत. माननीय मिंत्रयािंना माझा सपेसससर्क प्रश्न असा 

आह ेकी, या कामािंना गती दणे्यासिंदर्ाात माननीय मिंत्री एक कालािधी ठििनू काम 

पणूा किण्यासिंदर्ाात ठेकेदािािंकडून काय कायािाही कितील ? माझा दसुिा प्रश्न असा 

आह ेकी, या योिनेच्या उिारित कामाच्या टेंडिच्या प्रसक्रयेबाबत माननीय मिंत्रयािंनी 

सािंसगतले की, मागच्या मसहन्यात टेंडि किण्यासाठी मान्यता सदलेली आह.े पण ह ेटेंडि 

होत नाहीत ति या कामाचे उिारित टेंडि माननीय मिंत्री ३ मसहन्याच्या आत आपल्ह्य 

सिर्ागामार्ा त सथसगत किणाि काय? 

श्री. ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयािंनी या प्रकल्ह्पाच्या 

बाबतीत माननीय पिंतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी यािंनी होकाि सदलेला सकिं िा मिंसत्रमिंडळाने 

मान्यता सदलेली असा उल्ह्लेख केलेला आह.े त्यामळेु मी त्याबाबत उत्ति दऊे इसच्ितो 

की, असे काहीही झालेले नाही.  अद्यापपयंत या प्रकल्ह्पासाठी कें द्र सिकािची 

कोणतीही मदत समळालेली नाही. तथापी,... 

श्री. ियकुमाि गोिे : अध्यक्ष महोदय, माझा उत्तिािि आके्षप आह.े  कािण 

माननीय मिंत्रयािंनी माझे म्हणणे ऐकून घेतले असते ति त्यािंना असे उत्ति दणे्याची 

आिश्यकता नव्हती. माझे म्हणणे असे आह ेकी, निीन प्रकल्ह्प प्रधानमिंत्री कृषी  
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श्री. ियकुमाि गोिे..... 

ससिंचाई योिनेमध्ये घेण्यासिंदर्ाात सनणाय झालेला आह.े तो सनणाय र्क्त या 

प्रकल्ह्पासिंदर्ाात नाही ति ओव्हिऑल प्रकल्ह्पाच्या बाबतीत झालेला आह.े या 

सिंदर्ाात माननीय पिंतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी यािंची र्ेट झालेली आह ेआसण त्यािंनी या 

योिनेचा समािेश प्रधानमिंत्री कृषी ससिंचाई योिनेमध्ये किण्यासिंदर्ाात िलशक्ती 

मिंत्रालयाला आदशेीत केले आह.े एिढेच माझ ेम्हणणे आह.े त्या योिनेसाठी पैस े

आलेले आह ेअसे माझ ेअसिबात म्हणणे नाही. मी गेल्ह्या १२ ते १३ िषाापासनू या 

योिनेचा र्ॉलोअप घेऊन काम किीत आह.े त् यामळेु या योिनेची प्रत्येक बाब मला 

मासहती आह ेम्हणनू मी असे काही बोलणाि नाही. मी एिढाच प्रश्नसिचाित आह ेकी, 

७०० कोटी रुपये यासाठी लागणाि आाहते ति त्यासिंर्ाात आपल्ह्याकडे काही सनधीय 

तितदूही आह.े पििंत ुउिारित कामाचे टेंडिच झाले नाही ति कामे कशी होणाि आहते. 

? त्यामळेु ही टेंडिची प्रसक्रया ३ मसहन्याच्या आत पणूा करुन या योिनेच्या कामािंना 

आपण गती दणेाि आहात काय ? दसुिा सिषय असा आह ेकी, या योिनेचे कामच 

सिंथ गतीने सरुु असनू मागच्या २२ ते २३ िषाापासनू ते काम सरुु आह.े ही योिना 

दषु्ट्काळी  र्ागािंना पाणी दणेािी आह ेतयामळेु ही कामे  गतीने किण्यासिंदर्ाात आपण 

काय कायािाही किणाि आहात ? 

श्री. ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, या प्रकल्ह्पाबाबत मी ससिसति मासहती 

दतेो. या प्रकल्ह्पासाठी कें द्र शासनाचा आणखी एकही रुपया आलेला नाही. तथापी, 

हा प्रकल्ह्प प्रधानमिंत्री कृषी ससिंचाई योिनेमध्ये घेण्यासाठी आपण प्रसतासित करुन 

शासनाला सिनिंती केलेली आह.े आता ती सिनिंती केल्ह्यानिंति या प्रकल्ह्पाचा 

साधािणपणे खचा १ हिाि ३४ कोटी रुपयािंपयंत आह.े कें द्र शासनाने त्यातील ४०० 

ते ४२५ कोटी रुपये अनजेु्ञय धिलेले आहते. कें द्राचे म्हणणे आह ेकी, आम्ही त्यातील 

६० टक्के सकिं िा ४० टक्के दतेो. त्यामळेु आपल्ह्याला  त्यातील २४७ कोटी रुपय े

म्हणिे एकूण १ हिाि ६१ कोटी रुपये माचा, २०२१ पयंतची सकिं मत आह.े त्यातील  
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श्री. ियिंत पाटील.... 

४१२ कोटी रुपये सिचािाथा धिण्यात येतील असे कें द्र शासनाचे म्हणणे आह.े त्यातील 

६० टक्के म्हणिे २४७ कोटी रुपये समळायचेचे आह.े त्यामळेु कें द्र शासन सदले तिच 

ते पैसे दते आह.े  

      यानिंति श्रीमती कििंदीकि.... 
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श्री. ियिंत पाटील.... 

 माननीय पिंतप्रधान यािंना असधकासधक प्रकल्ह्प किायचे आहते ही चािंगली, आनिंदाची 

मासहती आपण आम्हाला सदलेली आह.े  आपण सिांनी िाऊन प्रकल्ह्पाकरिता 

आणखी मदत मागण्याची आिश्यकता आह.े या प्रकल्ह्पाकरिता उिारित टेंडि प्रसक्रया  

लिकिात लिकि  घेण्यात येईल.  या प्रकल्ह्पाचा आढािा घेण्याकरिता मी सित: र्टे 

दणेाि आह.े ७ हिाि हके्टि पेक्षा असधक क्षेत्रात इरिगेशन किण्याचे उसद्दष्ट साध्य केले 

आह.े येिळा नदीििील ४-५  बिंधािे पणूा झालेले आहते. माण नदीििील  १७ पैकी 

१६ केटी िेअि पणूा झालेले आहते.  पिंपगहृ १ पासनू नेि तलािापयंतची एक लाईन 

पणूा करुन पाणी सोडण्यात आले आह.े माझ्या मासहतीनसुाि, दसुऱया लाईन करिता 

लिकिच टेंडि सनघले.  लिकिात लिकि टेंडि काढण्यात येईल, यामध्ये कोणतीही 

शिंक नाही.  नेि तलािातनू नेि १ उपसा ससिंचन योिना, नेि २ उपसा ससिंचन योिना  

आिंधळी पिंप गहृ, आिंधळी मखु्य सिमोचन या कामाचे सनयोिन केलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  सनिेदनातील उत्तिात असे नमदू केले आह ेकी, िनू २०२५ 

अखिे पयंत या प्रकल्ह्पाचे काम पणूा किण्याकरिता तितदू केलेली आह.े मला खात्री 

आह ेकी, हा दषु्ट्काळी र्ागातील प्रकल्ह्प असल्ह्यामळेु तो पणूा किण्याचा प्रयत्न केला 

िाईल.  पिूी माननीय श्री. परृ्थिीिाि चव्हाण मखु्यमिंत्री हाेते, तेव्हा सन्माननीय सदसय 

श्री. ियकुमाि गोिे ह ेत्यािंचे कट्टि समथाक  हाेते.  त्या िेळी माननीय श्री. असित पिाि 

यािंनी या प्रकल्ह्पाला असधक गती सदली.  (अडथळा ) आि ते सतकडे गेले आहते,असे 

आम्हाला िाटतच नाही. माननीय श्री. सिख-ेपाटील आपणही आमचा र्ाग आहात. 

सन्माननीय सदसय ॲड िाहुल कुल ह ेदखेील मागे बसलेले आहते.  आपण त्यािेळी 

िी सचकाटी दाखिली. तशी आिही दाखि ूशकता. मागील सिकािने काय केले, या 

सिकािने काय केले हा िाद नाही. हा प्रकल्ह्प लिकि पणूा झाला पासहिे. या 

प्रकल्ह्पाला मी सित: र्टे दणेाि आह.े उिारित कामाचे टेंडि लिकिात लिकि काढू. 

िेिढा सनधी र्िला असेल त्या िेगाने काम किण्याचे आदशे सिंबिंसधत असध्काािी ि 

किं त्राटदाि यािंना आदशे दणे्यात येईल. 
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 श्री.ियकुमाि गोिे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मिंत्री श्री. ियिंत पाटील यािंनी 

आपल्ह्या गोड उत्तिात सािंसगतले. त्यािंनी ह ेमान्य केले की, आम्ही या योिनेच्या माग े

सचकाटी दाखिली. माननीय मिंत्री श्री.असित पिाि असो, सकिं िा मागील सिकाि सकिं िा 

ह ेसिकाि असेल सिांच्याच मनात ही योिना पणूा होण ेअपेसक्षत आह.े कोणािि 

आिोप किण्याचा सिषय नाही. मी सािंग ूइसच्ितो की, या योिनेकरिता उिारित सनधी 

उपलब्ध करुन सदला िाणाि आह.े मात्र टेंडि प्रसक्रया पढेु िात नाही. उिमोडी 

प्रकल्ह् पाच्या पोट कालव्यािंचे  टेंडि दोन िष ेमिंत्रालयात मान्यतेकरिता प्रलिंसबत होते. 

आता सनधी उपलब्ध आह.े कें द्र शासनाकडून २४७ कोटी रुपये सकिं िा ४०० कोटी 

रुपये येतील हा सिशे्लषणाचा र्ाग आह.े आपण ज्येष्ठ आहात.  आपण चािंगले काम 

किणािे मिंत्री असनू चािंगले काम किण्याचा आपला हातखिंडा आह.े आपण तातडीने 

कायािाही किािी, ह ेआपल्ह्याकडून अपेसक्षत आह.े  टेंडि ३ मसहन्यात पणूा किणाि 

काय ? लिकिात लिकि ह ेउत्ति आम्हाला नको. आपल्ह्या सािख्या कतृात्ििान मिंत्री 

महोदयािंकडून ह ेअपेसक्षत नाही.    

 श्री. ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय,  ३ मसहने नाही ति एक मसहन्यातच काम 

केले िाईल. ३ मसहने िासत मदुत सदली आह.े हा प्रकल्ह्प पणूा किण्याची आम्हालाच 

िासत घाई झालेली आह.े 

        यानिंति श्रीमती सगिप...   
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 ॲड.रािुल कुल : अध्यक्ष महोदय, माझे नाि त्या लक्षिेधी सचूनेमध्ये आह.े 

िी पढुची ५ िषांची तितदू केलेली आह.े... मला दखेील खडकिासलाच्या बाबतीत 

अशी बिेच उत्तिे समळाली. ती अिंमलबिािणी झालेली आह.े सर्ागहृातील उत्तिे 

आहते. याची अिंमलबिािणी आपण किणाि काय, हा माझा पसहला प्रश्न आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, िलसिंपदा सिर्ागाचे मिंत्री माननीय श्री.ियिंत पाटील आपण 

सिांचे पालनकते आहात. माननीय श्री.असित पिाि सर्ागहृात उपससथत आहते. 

शेतकऱयािंिि िलसिंपदा सिर्ागाकडून कायम अन्याय होतो. हा अन्याय ३ प्रकािे 

होतो. िे िलसिंपदा प्रकल्ह्प झाले आहते, त्यािंची दरुुसती होत नाही. कोल्ह्हापिू 

पध्दतीच्या बिंधाऱयािंपासनू ते कॅनॉल नादरुुसत झालेले आहते. त्या करिता तितदू नाही. 

शहिे अन्याय किीत आहते. त्याकडे कोणी लक्ष दते नाही. शेतीचे पाणी शहिाकडे 

िळसिले िात आह.े त े िायला सििोध नाही. पििंत,ु शहिामध्ये पाणी दतेाना ते 

रिसायकल करुन पित द्यािे, या सिंदर्ाात आपण धोिणात्मक सनणाय घेणाि काय? 

  श्री.ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदसयािंना सािंग ूइसच्ितो 

की, ते ज्या मतदािसिंघाचे प्रसतसनसधत्ि कितात तेथे पाण्याची र्ाि मोठ्या प्रमाणात 

अडचण आह ेयाची मला िाणीि आह.े त्यामळेु पणुे शहिामध्ये रिसायकलचे प्लािंट 

सरुु व्हािेत.... पणुे महानगिपासलकेला एमडब्ल्ह्यआूिआिएने दोन-तीन िेळा पत्र 

पाठसिलेली आहते. श्री.गायकिाड ह ेतेथे आयकु्त असताना दोन-तीन िळेा मी र्ोन 

करुन प्रकल्ह्पाचे टेंडि लिकि काढा असे सािंसगतले होते. 

  अध्यक्ष महोदय, काढलेले टेंडि मागच्या ५ िषांत िद्द झाले. मी असे म्हटले 

की, आता मी काही बोल ूशकत नाही. तेथे िे लोक महानगिपासलकेमध्ये होते, त्यािंना 

ते टेंडि काढून त्याचा सनणाय घेण्यात असमथाता दशासिण्यात आली. सनणाय झाला 

नाही. तो कशामळेु त्याचा तपशील मला माहीत नाही. पििंत,ु आता पनु्हा आपल्ह्याला 

रिसायकलचे प्रोिेक्ट पणूा केले पासहिेत. ज्यािंना िायकाचे र्िं सडिंग दखेील आह.े... 

  अध्यक्ष महोदय, मी आता पित चौकशी केली आह.े माझ्या मासहती प्रमाण े

बहुतेक सिा सनणाय आता झाले आहते. पििंत,ु ते ४ िषांपिूी झाले असते, ति 

आपल्ह्यािि हा प्रश्न मािंडण्याची िेळ आली नसती. आता होत आह.े पििंत,ु ३-४ िषे  
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श्री.ियिंत पाटील ... 

तमु्हाला तमुच्या सिकासापासनू ििंसचत ठेिण्याचे काम कोणी केले, याचा अभ्यास 

तमु्ही केला पासहिे. तमुचे येथे सिकाि होते, तमुचेच तथेे पणु्यामध्ये सिकाि होते, तिी 

दखेील ह े झाले नाही म्हणनू िनतेने रिसायकल केले ि आम्हाला येथे आणनू 

बससिलेले आह.े त्यामळेु तमुचे काम आम्ही लिकिात लिकि करु. काही काळिी 

करु नका. 

......... 
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पृ. शी. : सहिंगोली सिल्ह्हयातील ससिंचनाचा 

अनशेुष र्रुन काढण े ि इति 

मागण्यािंबाबत 

मु. शी. : सहिंगोली सिल्ह्हयातील ससिंचनाचा 

अनशेुष र्रुन काढण े ि इति 

मागण्यािंबाबत या सिंबिंधी श्री.सिंतोष 

बािंगि, सि.स.स. यािंनी सदलेली 

लक्षिेधी सचूना 

 

 श्री.तानािी मटुकुळे (सहिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

म.सि.स. सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय िलसिंपदा मिंत्रयािंचे लक्ष िधे ू इसच्ितो आसण त्याबाबत त्यािंनी सनिेदन 

किािे, अशी सिनिंती कितो.  

   “सहिंगोली सिल्ह्हयातील ससिंचनाचा अनशेुष र्रुन काढणे ि इति 

मागण्यािंकरिता सदनािंक २ िानेिािी, २०२२ िोिीपासनू सहिंगोली सिल्ह्हा ससिंचन सिंघषा 

ससमतीतरे् तहससल कायाालय, कळमनिुी येथे िॅक्टि मोचाा ि इसापिू धिणाच्या 

उिव्या कालव्याचे गेट बिंद आिंदोलन सरुु असणे, सिल्ह्हयात अनेक ससिंचन योिना 

प्रसतासित असनूही त्यािि अदयाप अिंमलबिािणी होत नसल्ह्याचे सनदशानास येणे, 

याउलट सहिंगोली ििळील मौ.खिबी या गािाििळ कयाध ूनदीिि बॅिेि बािंधनू येथनू 

इसापिू धिणात पाणी िळसिण्याचा शासनाचा असलेला घाट, सिल्ह्हयातील कयाध ू

नदी ही एकमेि सिििंत नदी असनू सहिंगोली सिल्ह्हयाची िीिनिेखा असलेल्ह्या या 

कयाध ूनदीचे पाणी िळसिल्ह्यास सिल्ह्हयातील कयाध ूनदी काठाििील सिंपणूा र्ागाच े

अक्षिशः िाळििंट होण्याची सनमााण झालेली सर्ती, कयाध ू नदी ही पिुाचे पाणी 

आल्ह्यािि र्िलेली असते नाहीति ती कोिडी पडत असल्ह्याने खिबीचा बिंधािा 

झाल्ह्यास परिसिातील गािािंना सपण्याकरिता पाणी सधु्दा समळणे शक्य होणाि 

नसल्ह्याची िसतसुसथती असणे, याकरिता सिल्ह्हा ससिंचन सिंघषा ससमतीने प्रसतासित 

बॅिेिला मान्यता दऊे  नये याकिीता मागणी किणे, सदिहू ससमतीने सहिंगोली  
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श्री.तानािी मटुकुळे ... 

सिल्ह्यातील ससिंचनाचा अनशेुष र्रुन काढण्याच्या दृष्टीने सिंबिंसधत सिर्ागाकडे 

केलेला पत्रव्यिहाि, याकडे शासनाचे िाणीिपिूाक होत असलेले दलुाक्ष, याकरिता 

सहिंगोली सिल्ह्हा ससिंचन सिंघषा ससमतीने केलेले आिंदोलन, याकडे शासनाने गािंर्ीयााने 

लक्ष घालनू शासन सतिािि तातडीने किाियाची कायािाही ि उपाययोिना.’’ 

 श्री.ियिंत पाटील (िलसिंपदा मिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी 

सचूनेसिंबिंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयािंना आधीच सितरित केल्ह्या 

असल्ह्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्ह्या अनमुतीने सर्ागहृाच्या पटलािि ठेितो.  

  उपाध्यक्ष : सनिेदन सर्ागहृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 

.............. 
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   श्री.तानािी मटुकुळे : अध्यक्ष महोदय, मी एक समसनटामध्ये या सिषयाची 

पाश्वार्मूी सािंगणाि आह.े सहिंगोली सिल्ह्याचा ससिंचनाचा अनशेुष सन २०१६ साली 

त्यािेळेचे माननीय िाज्यपाल तसेच मखु्यमिंत्री महोदयािंच्या सशर्ािशीिि मान्य झाला. 

सहिंगोली सिल्ह्यातील प्रकल्ह्पािंना मागच्या काळात मिंिऱुया दखेील समळालेल्ह्या 

आहते, पििंत ुते अधािट िासहलेले आहते. िलसिंपदा सिर्ागामध्ये रिक्त पद ेमोठ्या 

प्रमाणात आहते. त्यामळेु असधकािी काम करु शकत नाहीत. मिंत्री महोदय आपण 

सहिंगोली येथे आला होता.  

  अध्यक्ष महोदय, खिबीचा बिंधािा करुन कयाध ूपैनगिंगा खोऱयामध्ये िे पाणी 

नेले िात आह े त्यामळेु ही नदी ६५ सक.मी. एिढी पणूापणे कोिडी िाहणाि आह.े 

कळमनुिी सिधानसर्ा के्षत्रातील लोकािंचा त्याला मोठा सििोध होणाि आह.े आमच्या 

िसमत येथील सिधानसर्ा मतदािसिंघात गले्ह्या १५ िषांपासनू ५ बिंधािे होऊ घातले 

आहते. ते दखेील होत नाहीत. त्या सिंदर्ाात दखेील आपण सर्ागहृाला मासहती द्यािी.  

  अध्यक्ष महोदय, आमच्या सिल्ह्याचा डी.पी. आपण तयाि किणाि आहात 

काय? ४ लाख हके्टि पेिणीलायक क्षेत्र आह.े केिळ ५६ हिाि हके्टि ससिंचन आह.े 

३५ टक्के ससिंचन असेल ति ससिंचन अनशेुष नाही असे शासन म्हणत आह.े माननीय 

श्री.असित पिाि यािंच्या काळात आमच्या पैनगिंगा नदीिि मोठे बिंधािे झाले. त्यातील 

६० टक्के पाणी सिदर्ााला ि ४० टक्के मिाठिाड्याला ... माननीय ऊिाा मिंत्री 

सर्ागहृात उपससथत आहते. सिदर्ाामध्ये सबसटेशन्स झाले. मात्र मिाठिाड्यात एकही 

सबसटेशन झाले नाही, त्याकडे दखेील मिंत्री महोदयािंनी सिशेष लक्ष द्यािे ि आमच्या 

सिल्ह्याचा डी.पी तयाि करुन आमच्या सिल्ह्याचा ससिंचन अनशेुष त्िरित र्रुन 

दणे्याचे काम किािे.  

  अध्यक्ष महोदय, खिबीच्या बॅिेिसबाबत माझी आपल्ह्याला हात िोडून 

सिनिंती आह ेकी, खिबीचा बॅिेि िद्द करुन ते पाणी सिळ नदीने िाऊन निीन प्रकल्ह्प 

हाती घेण्याबाबत आम्हाला मदत किािी. आमची रिक्त पद ेआपण र्रुन दणेाि काय, 

हा सिषय तसचे खिबीचा सिषय, असे आमच े दोन सिषय आपण मागी लािणाि 

आहात काय? 
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  श्री.ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी िेव्हा सिल्ह्यात गलेो होतो. त्यािळेेस 

बैठक झाली होती. त्यािेळेस दखेील सन्माननीय सदसयािंनी ही सचिंता व्यक्त केली 

होती. सापळी येथे िो बिंधािा होणाि होता तो १९९.... 

निंति श्री.सशिंद े.... 
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 उपाध्यक्ष : सर्ागहृाच्या कामकािाची िेळ ५ समसनटे िाढसिण्यात येत आह.े 

 श्री.ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, १९९ द.ल.घ.मी. सापळी बिंधाऱयाची 

क्षमता होती. त्यामधनू सहिंगोली सिल्ह्याचा ७,९१० हके्टिचे िलससिंचन अनशेुष दिू 

किण्यासाठी ६१.४३ द.ल.घ.मी.पाणी िाखनू ठेिण्यात आले आह.े उिारित १३७.५७ 

द.ल.घ.मी. मधील १०२ द.ल.घ.मी. पाणी इसापिू येथील धिणात िळसिण्यात येत 

आह.े यामळेु कयाध ूनदी आटून िाईल ि पढुील लोकसिंख्येिि मोठा परिणाम होईल 

म्हणनू सन्माननीय सदसय यािंचा सििोध आह.े पििंत ुकयाध ूनदीच्या पढुील र्ागामध्ये 

४ बिंधािे बािंधाियाचे आहते. सदिहू नदी उथळ असल्ह्याने सतची पाणी िहन क्षमता 

मयाादीत असल्ह्याने उच्च पातळीचे बिंधािे बािंधता येत नाही. तिी दखेील आपण 

३५.५७ द.ल.घ.मी. पाणी कयाध ूनदीमध्ये ठेिणाि आहोत. लहान बिंधािे असल्ह्याने 

िलसिंधािण सिर्ागास सिा बिंधािे बािंधनू दणे्याकरिता सचूसिण्यात आले आह.े उिारित 

३५ द.ल.घ.मी. पाणी कयाध ू नदीमध्ये िाहील. त्यामळेु नदी आटेल सकिं िा पाणी 

समळणाि नाही, अशी परिससथती नाही. त्याकरिता िल तज्ज्ञािंनी आिाखडा तयाि केला 

आह.े  

 श्री.चिंद्रकािंत ऊर्ा  िािरू्ैय्या निघिे : अध्यक्ष महोदय, सदिहू लक्षिेधी सचूना 

सन्माननीय सदसय श्री.सिंतोष बािंगि यािंनी उपससथत केली असनू ते आता सर्ागहृामध्ये 

अनपुससथत आहते. सन्माननीय सदसय श्री.तानािी मटुकुळे यािंनी आमच्या सिल्ह्याचा 

मागील ५ िषांचा अनशेुष काढला आह.े त्यािंनी ि सन्माननीय सदसय श्री.सिंतोष बािंगि 

यािंनी इसापिू धिणासिंदर्ाातील प्रश्न उपससथत केले आहते. माझ्या मतदािसिंघातील 

पणूाा बॅिेिमधील अनशेुष दिू किण्याकरिता एसएलडीटीकडे प्रसताि प्रलिंसबत असनू 

त्यास मापदिंडाची अडचण येत आह.े सहिंगोली सिल्ह्हा निसनसमात सिल्ह्हा असल्ह्याने 

त्याचा अनेक बाबींमध्ये अनशेुष आह.े आमचा ससिंचनाचा खपू मोठा अनशेुष तयाि 

झाला आह.े आमच्या र्ागासाठी मापदिंड सशथील किण्यात यािेत ि सिल्ह्यातील 

ससिंचनाचे प्रश्न सोडसिण्यात यािेत, अशी माझी सिनिंती आह.े 
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श्री.ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय यािंच्या मागणीनसुाि ३ 

बिंधािे धिण्यात आले असनू पाण्याची उपलब्धता झाली आह.े ते मापदिंडामध्ये बसत 

नसले तिी पाणी उपलब्धतेस असधक महत्त्ि सनमााण झाले आह.े सन्माननीय सदसय 

यािंनी केलेल्ह्या सचूनेपिूीच त्याबाबत िाज्य सिकािने सिचाि केला असनू कायािाही 

सरुु आह.े यासिंदर्ाातील सनणाय नसिकच्या काळात लिकि घेण्यात येतील. 

 श्री.तानािी मटुकुळे : अध्यक्ष महोदय, कयाध ूनदी येथनू खिबी मागे पाणी 

नेण्यात येत आह.े आमच्या सिल्ह्यात निीन बिंधािे ि धिणे बािंधण्यासाठी एक 

डी.पी.प्लॅन तयाि किण्यात यािा. सदिहू पाणी घेऊन िाण्याची आिश्यकता नाही. 

इसापिू ि येलदिी धिणे आमच्या सिल्ह्यातील असनू त्याचे एक थेंब पाणी आमच्या 

सिल्ह्यास समळत नाही. माननीय उप मखु्यमिंत्री यािंचेिि मागील काळात आिोप 

किण्यात आले, ते आम्ही ितामानपत्रामध्ये िाचले आहते. पििंत ु त्यािंच्या 

प्रकल्ह्पामळेुच आमच्या सिल्ह्यातील ३ हिाि हके्टि ससिंचनाखाली आह.े काही बिंधािे 

केिळ मिंििू असनू त्याचे काम न झाल्ह्याने त्या र्ागात मागील ५ िषांच्या 

कालािधीत १ हके्टि ससिंचन झाले नाही. सदिहू प्रकिणी सिंबिंसधत असधकाऱयािंिि 

काििाई किण्यात येईल काय ? सन २०१६ पासनू बिंधािे सरुु असनू त्यािंना मदुतिाढ 

सदली आह.े पणुे येथील िलसिंधािण सिर्ागाने आमच्या सिल्ह्यासाठी २३ हिाि 

सिसहिी मिंििू केल्ह्या आहते. तसेच सन २०१७ मध्ये औििंगाबाद येथे झालेल्ह्या 

मिंसत्रमिंडळ बैठकीत १० हिाि सिसहिींना मिंििूी दणे्यात आली आह.े उक्त सिसहिींचे 

काम पणूा किण्यासाठी आदशे दणे्यात येतील काय ? 

 श्री.ियिंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय यािंनी माननीय उप 

मखु्यमिंत्री यािंचिेि त्यािेळी किण्यात आलेले आिोप चकुीचे होते, त्यािंनी खिोखि 

काम केले आह,े ह ेकबलू केले. त्याबद्दल मी त्यािंचे असर्निंदन कितो. 

यानिंति श्री.तेलिंग... 
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श्री.ियिंत पाटील....... 

मिाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील जलह ंचनाची कामे करताना शा नाने कािी 

धाड ाने हनणणय घेतलेले आिते. त्यातील िा एक हनणणय आि.े आपलया हजलयातील 

अनशेुष दरू करण्या ाठी आपलया ि  न्माननीय  दस्य श्री. ंतोष बांगर यांना 

पाचारण करुन माननीय श्री.अहजत पवार यांच्या उपहस्ित एक हवशेष बैठक घेण्यात 

येईल.  

 अध्यक्ष मिोदय,  दर प्रश्न हिगंोली हजलयातील अ लयामळेु नांदडेमधील 

 न्माननीय  दस्यांना पाचारण करता येणार नािी. या ाठी आपण मला एक स्वतंत्र 

पत्र द्यािे. नािंदडेकिािंचा प्रश्न सोडसिणे सोपी बाब नाही. नािंदडेला मोठ्या प्रमाणािि 

पाणी सदलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी सहिंगोले येथे गेल्ह्यानिंति सािंसगतले होते की, सहिंगोली येथील 

पाण्याचा अनशेुष दिू किणे ह ेएक मोठे आव्हान आह.े त्या र्ागामध्ये पाणी कमी 

असल्ह्यामळेु मोठ्या प्रमाणिि पाण्याचे distributio किणे अिघड आह.े पाण्याचा 

अपव्यय टाळण्यासाठी सठबक ससिंचनाचा उपयोग कसा किता येईल, याबाबत दखेील 

सिचाि किणे आिश्यक आह.े त्या सठकाणी असतरिक्त पाणी उपलब्ध करुन सदले ति 

त्या पाण्याचे िाटप दोन-तीन तालकु्यािंना कसे किता येईल, ह े दखेील पाहण े

आिश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आपल्ह्या मतदािसिंघामध्ये ि कळमनिुी तालकु्यामध्य े

पाण्याचे दिूर्ीक्ष आह.े त्यामळेु गिंर्ाीयााने सिचाि किणे आिश्यक आह.े आता तयाि 

केलेल्ह्या आिाखड्यासिंदर्ाात उक्त बैठकीमध्ये चचाा किण्यात येईल. पििंत ुकयाध ूनदी 

कोिडी होईल, ही शिंका मनातनू काढून टाकािी, असे मी सािंग ूइसच्ितो.  

 उपाध्यक्ष : सर्ागहृाची सिशेष बैठक आता सथसगत होत आह.े सर्ागहृाची 

सनयसमत बैठक सकाळी ११.०० िािता पनु्हा होईल. 

(सर्ागहृाची बैठक सकाळी १०.५२ ते ११.०० िािेपयंत सथसगत झाली.) 

--------- 
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(स्थगितीनांतर) 

(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

पृ.शी./मु.शी. : तोंडी उत्तिे 

अनुदागनत मािासविीय वसगतिृहातील अांशकागलन पदवीधर अगधक्षकाांना 

शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत 

 (१) * ४१४१३  श्री.सधुीर मुनिांटीवार (बल्लारपूर) :  सन्माननीय सामागिक 

न् याय मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) सामासिक न् याय ि सिशेष सहाय्य सिर्ागाअिंतगात चालसिल्ह् या िाणाऱ या 

अनदुासनत मागासिगीय िससतगहृात काम किणा-या अिंशकालीन पदिीधि आसण 

पदिीधािक (बी.एड) अधीक्षकािंना शासन सेिेत सामािनू घेण्याबाबत सथासनक 

लोकप्रसतसनधी यािंनी प्रधान ससचि, सामासिक न् याय ि सिशेष सहाय्य सिर्ाग, 

यािंच्याकडे सदनािंक २१ िानेिािी, २०२२ िोिी िा त् या समुािास लेखी सनिेदनाव्दािे 

मागणी केली आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह् यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, तद ्नसुाि 

अधीक्षकािंना शासन सेिेत सामािनू घेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा किण्यात 

येत आह,े 

(३) नसल्ह् यास, सिलिंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री. धनांिय मुांडे : (१) होय. ह ेखिे आह.े 

(२) अनदुासनत िससतगहृातील अधीक्षक ह े पद मानधन तत्िािि मिंििू असल्ह्याने 

त्यािंना शासन सेिेत सामािनू घेण्याचा प्रश्न उद ्र्ित नाही.  

(३) प्रश्न उद ्र्ित नाही. 

 

 



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) L - 38 

MJK/AKN/SST प्रथम श्री.तेलिंग 11:00 

 

 

ता.प्र.क्र. ४१४१३..... 

 श्री. सधुीि मनुिंगटीिाि : अध्यक्ष महोदय, मागील २५ िषाापासनू अनदुासनत 

मागासिगीय िससतगहृातील अिंशकालीन पदिीधि अधीक्षक सिंघषा किीत आहते. 

सिकाि सहानरु्सूतपिूाक िसतीगहृातील अधीक्षक ह े पद शासन सेिेत सामािनू 

घेण्यासिंदर्ाात सकािात्मक र्सूमका घेईल, असे िािंििाि सािंगण्यात आले. मी या 

सनसमत्ताने मिंत्री महोदयािंना सपेसससर्क प्रश्न सिचािणाि आह.े अथासिंकल्ह्प मािंडत 

असताना माननीय सित्त मिंत्री तथा उप मखु्यमिंत्री श्री. असित पिाि यािंनी आमदाि 

सनधीत िाढ केली, आमदािािंच्या िाहन चालकािंच्या मानधनामध्ये िाढ केली आह,े 

त्याबाबत आम्ही असर्निंदन केले आह.े या अधीक्षकािंसिंदर्ाातील सिा शासन सनणाय 

आपल्ह्याकडे उपलब्ध आहते. त्यािंनी २५ िषे सेिा केली आह.े अनसुसूचत िातीच्या 

कल्ह्याणासाठी शासन खचा किीत असते. या अिंशकालीन पदिीधि अधीक्षकािंना 

शासन सेिेत सामािनू घेतले िाणाि आह ेकाय ? यापिूी असे अनेक समहू, पद,े 

कमाचािी यािंना शासन सेिेत सामािनू घेतले गेले आह.े त्यामळेु ज्यािंनी २५ िषाापेक्षा 

असधक कालािधीची ज्यािंनी सेिा केली आह,े त्यािंना शासन सेिते सामािनू घेतले 

िाणाि आह ेकाय ? 

 श्री. धनिंिय मुिंडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. सधुीि मनुगिंटीिाि 

यािंनी असतशय महत्त्िाचा प्रश्न उपससथत केला आह.े हा प्रश्न यापिूीही अनेकदा या 

सदनामध्ये आसण सिकािसमोि उपससथत झाला होता. यातील काही कमाचािी 

माननीय उच्च न्यायालयात गेले होते. माननीय उच्च न्यायालयाने आदशे दऊेन 

सािंसगतले की, या सिषयाबाबत शासनाच्या उच्चासधकाि ससमतीकडे हा सिषय न्यािा. 

त्यामध्ये याबाबतचा सनणाय घ्यािा. अिंशकालीन कमाचाऱयािंना सिंसथािंनी मानधन 

तत्त्िाि कामािि घेतले आह.े त्यामळेु माननीय न्यायालयाने दखेील सािंसगतले की, या 

कमाचाऱयािंना प्रशासकीय सेिेत सामािनू घ्याियाचे असेल, िेतनश्रणेी द्याियाची 

असेल ति त्यासाठी उच्चासधकािी ससमतीची मान्यता लागले. त्यािेळेस उच्चासधकाि 

ससमतीने याकरिता नकाि सदला होता. इतकेच नव्हतेि, सन २०१३-१४ मध्ये 

मिंत्रीमिंडळासमोिही हा सिषय उपससथत झाला होता. मिंत्रीमिंडळानेदखेील हा सिषय  
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ता.प्र.क्र. ४१४१३..... 

श्री. धनिंिय मुिंडे..... 

नाकािला होता. तिीही सामासिक न्याय मिंत्री म्हणनू या सिर्ागाची मी िबाबदािी 

घेतल्ह्यानिंति माननीय उप मखु्यमिंत्री श्री. असित पिाि यािंच्याकडे मी एक बैठक 

आयोसित केली होती. त्याद्वािे या कमाचाऱयािंकरिता काहीतिी किाियास हिे, असे 

सािंसगतले. त्यािेळेस अधीक्षकािंचे पिूीचे मानधन ९ हिाि रुपये होते. त्यामध्ये िाढ 

करुन ते १० हिाि रुपये किण्यात आले. सियिंपाकी पदाचे पिूीचे मानधन ६ हिाि 

९०० होते. त्यात िाढ करुन ८ हिाि ५०० रुपये इतके किण्यात आले आह.े तसेच 

मदतनीस पदाचे पिूीचे मानधन ५ हिाि ७५० इतके होते. त्यात िाढ करुन ते ७ हिाि 

५०० किण्यात आले ि चौकीदाि पदाचे पिूीचे मानधन ५ हिाि ७५० ऐििी ७ हिाि 

५०० किण्यात आले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मानधनािि असलेल्ह्या शाळेििील कमाचाऱयािंना शासकीय 

सेिेत सामािनू घेण्याचा प्रश्न उद्भित नाही. दसुिे असे की, अिंशकालीन 

कमाचाऱयािंकरिता समािंति आिक्षणामध्ये शासनाने १० टक्के िाखीि िागा ठेिल्ह्या 

आहते. ही शासनाची पॉसलसी आह.े त्यामळेु अिंशकालीन कमाचाऱयािंना १० टक्के 

आिक्षण समळत असते. म्हणनू या कमाचाऱयािंना शासकीय सेिेत सामािनू घेणे सकिं िा 

त्यािंना शासकीय िेतनश्रणेी लाग ूकिणे, शक्य होणाि नाही. 

 यानिंति श्री. चौधिी.... 
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ता.प्र.क्र.४१४१३..... 

 श्री.सधुीि मनुगिंटीिाि : अध्यक्ष मिोदय, या कमणचाऱयांना हदलया जाणाऱया 

मानधनाबाबत मंत्री मिोदयांनी आताच माहिती हदली.  मी मंत्री मिोदयांच्या लक्षात 

आणनू दऊे इहच्ितो की, त्यांच्या पक्षाचा शपिनामा माझ्याकडे आि,े तो त्यांनी 

पािावा.  िा केवळ जािीरनामा न नू शपिनामा आि.े  वचननामा, शपिनामा या 

शबदांच ेवेगळे मित्त्व आि.े  या शपिनाम्यामध्य े ांहगतलेले आि ेकी, "आम्िी 

हकमान वेतन २१ िजार रुपये एवढे दऊे."  िवे तर मी मंत्री मिोदयांना याची िायांहकत 

प्रत दतेो.  २१ िजार हकमान वेतन दणे्याचे कााँग्र े व राष्ट्रवादी कााँग्रे  पक्षाने आपलया 

शपिनाम्यामध्य े ांहगतलेले अ ताना मंत्री मिोदयांनी आता  ांहगतलेले ६ िजार 

रुपये, ९ िजार रुपये, त्यामध्य े८०० रुपये वाढ करण्यात आली या बाबी हकतपत 

योग्य आिते ?  अथाात, मिंत्री महोदय लगेच मानधन िाढसिण्याबाबत घोषणा करु 

शकत नाहीत याचीही मला िासणि आह.े  कािण असे किण्यापिूी सित्त सिर्ागाची 

पििानगी घेणे आिश्यक आह.े  पििंत ु माझा मिंत्री महोदयािंना प्रश्न आह े की, या 

सिषयाच्या अनषुिंगाने आपल्ह्या दालनामध्ये बैठक आयोसित किणाि का ?  तसेच 

अिंशकालीन उमेदिािािंना १० टक्के आिक्षण सदले िात असल्ह्याबाबत आपण 

आताच सािंसगतले.  सदनािंक २२ रे्ब्रिुािी, २०२१ िोिी सामान्य प्रशासन 

सिर्ागामार्ा त काढण्यात आलेल्ह्या परिपत्रकामध्ये नमदू केले आह ेकी, अिंशकालीन 

उमेदिािािंना १० टक्के आिक्षण दणे्यात येते ि त्यासाठी ५५ िषांची ियोमयाादा 

किण्यात आली आह.े  पििंत ुसथासनक र्िती प्रसक्रयेमध्ये मात्र या उमेदिािािंना सािंसगतले 

िाते की, तमु्ही ियोमयाादमेध्ये बसत नाहीत.  त्यामळेु माझी मिंत्री महोदयािंना सिनिंती 

आह ेकी, आपण आपल्ह्या सिर्ागाच्या माध्यमातनू मानधन सदल्ह्या िाणाऱया सिा 

सिंसथािंना याबाबत लेखी सचूना दऊेन ५५ िषे ियोमयाादा असल्ह्याबाबत पनु्हा एकदा 

िाणीि करुन दणेाि का ? 

 श्री.धनिंिय मुिंडे : अध्यक्ष महोदय, सदि सिषयाच्या अनषुिंगाने माझ्या दालनात 

बैठक घेण्याबाबत सन्माननीय सदसय श्री.सधुीि मनुगिंटीिाि यािंनी मागणी केली आह.े  

त्याला मी होकाि दते आह.े   



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) M - 41 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकणी 11:05 

 

 

ता.प्र.क्र.४१४१३..... 

श्री.धनिंिय मुिंडे..... 

लिकिात लिकि या सिषयाच्या अनषुिंगाने बैठक घेण्यात येईल.  तसेच त्यािंनी 

शपथनाम्याचा दखेील उल्ह्लेख केला.  शपथनामा आह े ह े बिोबि आह े पििंत ु तो 

कधीपयंत पणूा किायचा याबाबत महासिकास आघाडीतील सतन्ही पक्षािंचे नेत े

एकसत्रतपणे ठिितील.  तसेच त्यािंनी सचूना केली की, अिंशकालीन कमाचाऱयािंना 

दणे्यात येणाऱया १० टक्के आिक्षणासाठी उमेदिािािंची ियोमयाादा ५५ िष े

असल्ह्याबाबत सिा सिंसथािंना कळसिण्यात यािे.  त्या अनषुिंगाने मी सािंग ूइसच्ितो की, 

शासनाच्या माध्यमातनू सिा सिंसथािंना तसे सािंगण्यात येईल. 

 श्री.सिंिय सािकािे : अध्यक्ष महोदय, मिंत्री महोदयािंनी सािंसगतल्ह्याप्रमाण े

िसतीगहृातील कमाचाऱयािंना मानधन िाढिनू सदले िाते.  पििंत ुत्याचा परिणाम असा 

होतो की, िसतीगहृ चालसिणािे लोक दहा-दहा पिंधिा-पिंधिा िषे काम केलेल्ह्या 

अधीक्षक सकिं िा इति कमाचाऱयािंना कामािरुन काढून टाकून निीन लोकािंकडून पैसे 

घेऊन कामािि घेतात.  त्यामळेु माझी सिनिंती आह ेकी, ज्या लोकािंनी सकमान पाच-

सात िषे सकिं िा आपण िे ठििाल तेिढे सदिस काम केले असल्ह्यास त्यािंना सबळ 

कािणासशिाय कामािरुन काढता येणाि नाही, असा सनणाय किािा.  तो आपण 

किणाि का ?  

 अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा मदु्दा असा आह ेकी, सकमान अधीक्षक पदाििील 

कमाचाऱयािंना तिी सेिेत कायम केले पासहिे.  कािण यासाठी खचा होणािे सिा पैसे 

सिकािचे आहते पििंत ु त्यािि सनयिंत्रण मात्र शासनाचे नाही.  सिा सनयिंत्रण खासगी 

लोकािंमार्ा तच केले िात आह.े  त्यामळेु सकमान अधीक्षक ह े पद तिी शासकीय 

पध्दतीप्रमाणे र्िले िाईल का ? 

 श्री.धनिंिय मुिंडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयािंनी सािंसगतले की, 

कमाचाऱयािंसाठीचे पैसे सिंसथेकडे िातात ि सिंसथेमार्ा त कमाचाऱयािंना सदले िातात.  

अनेकदा या सिंसथा चाि, पाच िषांनी कमाचाऱयािंना कामािरुन काढून त्या सठकाणी  
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ता.प्र.क्र.४१४१३..... 

श्री.धनिंिय मुिंडे..... 

निीन कमाचाऱयािंनी नेमणूक कितात.  पििंत ुमी त्यािंना सािंग ूइसच्ितो की, आपण असे 

किणाऱया सपेसससर्क सिंसथेची मासहती सदल्ह्यास त्याबाबत नक्कीच चौकशी किण्यात 

येईल.  तसेच सामासिक न्याय सिर्ागाने दखेील सनसित केलेले आह ेकी, ठिासिक 

काळ मानधनािि काम केलेल्ह्या कमाचाऱयाला व्यसक्तगत कािण असल्ह्यासशिाय 

बदलता येणाि नाही.  तिीही सन् माननीय सदसयािंची सचूना सिचािात घेऊन सनणाय 

किता येईल.  तसेच दसुिी बाब अशी की, अधीक्षक पद असले तिीही ते मानधनाििच 

िाहील. 

(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री.दीपक चव्हाण) 

यानिंति श्री.धमुाळे..... 
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ता.प्र.क्र.४१४१३... 

श्री. िसििंद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न प्रामखु्याने अनदुासनत 

मागासिगीय िससतगहृािंच्या बाबतीत आह,े सिनाअनदुासनत नाही.  त्यामळेु या 

प्रश्नाच्या अनषुंगाने मी एक प्रश्न सिचारु इसच्ितो की, सिंपणूा िाज्यर्िात अनदुासनत 

मागासिगीय िससतगहृ े सकती आहते ि या िससतगहृामध्ये सकती पदिीधि 

अिंशकालीन अधीक्षक पदािि कायाित आहते, याची मासहती मिंत्री महोदयािंनी द्यािी. 

श्री. धनिंिय मुिंडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयािंनी खपू मोठी मासहती 

मासगतली आह.े  ही मासहती मी पटलािि ठेितो.  अनदुासनत िससतगहृािंची एकूण 

सिंख्या आसण त्यामध्ये अधीक्षकािंसह इति सिा पदािंची मासहती मी पटलािि ठेितो. 

------- 
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मािासविीय गवद्याथी मॅगिकोत्तर गशष्यवृत्ती  

योिनेपासनू वांगचत असल्याबाबत 

  

(२) * ४१९५७ श्री.लक्ष्मण ििताप (गचांचवड) :  सन्माननीय इतर मािास 

बहुिन कल्याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) मागासिगीय सिद्यार्थयांना महासिद्यालयीन उच्च सशक्षण घेण्यासाठी ि 

सिद्यार्थयांचे गळतीचे प्रमाण कमी होण्याकरिता मॅसिकोत्ति सशक्षण सशष्ट्यितृ्ती योिना 

सरुू किण्यात आली असनू कें द्र शासन ि िाज्य शासनाच्याितीने सदि सशष्ट्यितृ्ती 

योिनेकरिता मोठ्या प्रमाणात सनधीची तितदू केली िाते, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सन २०१७ ते २०२१ या कालािधीत कें द्र आसण िाज्य शासनाकडून 

प्राप्त झालेल्ह्या सनधीतनू ८८१ कोटी रुपये अखसचात िासहल्ह्याची बाब माह ेिानेिािी, 

२०२१ मध्ये िा त्यादिम्यान सनदशानास आली, ह ेखिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, मॅसिकोत्ति सशष्ट्यितृ्ती योिनेसाठी प्राप् त तितदूी पैकी आठशे कोटीहून 

असधक सनधी अखसचात असतानाही अद्यापही हिािो सिद्यार्थयांना सशष्ट्यितृ्तीच्या 

लार्ापासनू ििंसचत िाहािे लागत असल्ह्याची बाब सनदशानास आली आह,े ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, मोठ्या प्रमाणािि सशष्ट्यितृ्तीचा अखसचात सनधी उपलब्ध असतानाही 

मागासिगीय सिद्यार्थयांना सशष्ट्यितृ्तीचा लार् समळाला नाही याबाबत शासनाने 

चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय सनष्ट्पन्न झाले तद ्नषुिंगाने सशष्ट्यितृ्तीच्या 

लार्ापासनू ििंसचत ठेिणाऱया सिंबिंसधत दोषींिि कोणती काििाई केली िा किण्यात 

येत आह,े 

(५) असल्ह्यास, िाज्यातील मॅसिकेत्ति सशष्ट्यितृ्ती योिनेंतगात मागासिगीय 

सिद्यार्थयांना प्रलिंसबत सशष्ट्यितृ्तीची िक्कम दणे्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 

केली िा किण्यात येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास, सिलिंबाची कािणे काय आहते?  

 

श्री. गविय वडेट्टीवार : (१) अिंशत: खिे आह.े  

(२) ह ेखिे नाही. 
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ता.प्र.क्र.४१९५७... 

श्री.सििय िडेट्टीिाि... 

 

(३) ह ेखिे नाही. 

(४) प्रश्न उद ्र्ित नाही. 

(५) सन २०२१-२२ या आसथाक िषाात इमाि, सििार्ि ि सिमाप्र या प्रिगाातील 

सिद्यार्थयांना प्रलिंसबत सशष्ट्यितृ्ती / सिसशपसाठी अथासिंकसल्ह्पत असलेला १०० टक्के 

सनधी (रु.१४६४ कोटी) महासडबीटी प्रणालीिि सितिीत किण्यात आला आह.े 

सद्यससथतीत सन २०२०-२१ या आसथाक िषाातील रु. ५३० कोटी सशष्ट्यितृ्ती/सिसशप 

प्रलिंसबत आह.े तसचे सन २०२१-२२ चे सहिाळी असधिेशनात रुपये १२६० कोटी 

पिुिणी मागणी मिंििू झाली असनू सनधी सितिणाची कायािाही सरुु आह.े 

(६) प्रश्न उद ्र्ित नाही. 

 श्री. िसििंद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, सन २०१७ ते २०२१ या आसथाक 

िषांमध्ये कें द्र ि िाज्य शासनाकडून मागासिगीय सिद्यार्थयांना उच्च सशक्षण 

घेण्यासाठी अनकु्रमे सकती सनधी प्राप्त झाला होता, याचा िषासनहाय तपशील मिंत्री 

महोदयािंनी द्यािा.  तसेच सन २०१७ ते २०२१ या आसथाक िषांमध्ये मिंििू केलेल्ह्या 

सनधीपैकी सकती सनधी अखसचात िासहला होता आसण त्याची कािणे काय आहते ? 

 श्री. सििय िडेट्टीिाि : अध्यक्ष महोदय, सन २०१८-१९ मध्ये ििळपास ९ 

लाख ५६ हिाि सिद्यार्थयांना १९२५ कोटी रुपय ेसितरित झाले आहते.  सन २०१९-

२० मध्ये ९ लाख २३ हिाि सिद्यार्थयांनसाठी १९४६ कोटी रुपये सितरित झाले 

आहते.  २०२०-२१ मध्ये ९ लाख ५० हिाि सिद्यार्थयांसाठी १६७९.६४ कोटी रुपय े

सितरित झाले आहते.   

अध्यक्ष महोदय, ह ेखिे आह ेकी, सन २०२०-२१ या िषााचा सिचाि किता 

दििषी बिेटमध्ये िेव्हा मागणी येते तेव्हा माचा मसहन्यापयंत त्या सित्तीय िषाामध्य े

येत नाही ति ते सित्तीय िषा सिंपल्ह्यानिंति येते.  यानसुाि २०२०-२१ या आसथाक 

िषांमध्ये िी मागणी होती ४३२ कोटी ४४ लाख रुपये आता आमच्या सिर्ागाला 

पिुिणी मागण्यािंमध्ये मिंििू झाले आहते.  तो सिा सनधी महाडीबीटी पोटालकडे सपुदूा 

केला आह.े  मला अस ेिाटते की, येत्या ४-५ सकिं िा ८ सदिसात हा सिंपणूा सनधी 

सितरित केला िाईल.  महाडीबीटीकडे कोणताही सनधी अखसचात िासहलेला नाही.  
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ता.प्र.क्र.४१९५७... 

श्री. िसििंद्र िायकि... 

आि िोिी मी मासहती घतेल्ह्यानसुाि ते १४ कोटी रुपये होते.  पििंत ुआि एकही रुपया 

अखसचात नाही.  कालच्या पिुिणी मागण्यािंद्वािे िे ४३२ कोटी रुपये उपलब्ध झाले त े

सिा महाडीबीटीला सदले आहते. 

श्री. दिेेंद्र र्डणिीस : अध्यक्ष महोदय, खििं म्हणिे या डीबीटी प्रसक्रयेला या 

िषी उशीि झाला.  आता आपल्ह्याला तो सनधी समळाला आह.े पििंत ुदिम्यानच्या 

काळामध्ये काही महासिद्यालयािंनी सिद्यार्थयांकडून र्ी घेतली आह.े  आता 

डीबीटीच्या माध्यमातनू ती पनु्हा सिंबिंसधत महासिद्यालयािंना समळणाि आह.े  त्यामळेु 

पसहल्ह्यािंदा ज्या महासिद्यालयािंनी सिद्यार्थयांकडून र्ी घेतली आह े त्याची मासहती 

घेऊन त्यािंना ती र्ी पित किायला लािली पासहिे.  तसेच त्यािंना तिंबी सदली पासहिे 

की, आपल्ह्याला अशा प्रकािे र्ी िसलू किण्याचा असधकाि नाही.  याबाबत शासन 

मासहती घऊेन त्याबाबतचे कडक सनदशे दईेल काय ? 

श्री. सििय िडेट्टीिाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय सििोधी पक्षनेते यािंनी िो प्रश्न 

उपससथत केला आह ेतो खिा आह.े  शासनाकडून डीबीटीचा सनधी उपलब्ध झाला 

नसल्ह्यामळेु काही महासिद्यालयािंनी काही अभ्यासक्रमािंच्या बाबतीत, िसे आपण 

व्हीिेएनटी आसण एसबीसी घटकातील सिद्यार्थयांसाठी शासन १०० टक्के प्रसतपतूी 

किते.  त्यामध्ये प्रोरे्शनल आसण नॉन-प्रोरे्नशल अभ्यासक्रमािंचाही समािेश आह.े  

पििंत ुओबीसीसाठी सिना अनदुासनत सिंसथािंना ५० टक्के सनधी सितरित केला िातो.  

त्यामळेु अशा सिद्यार्थयांकडून ५० टक्के िक्कम सिंबिंसधत महासिद्यालये िसलू कितात, 

अशा तक्रािी शासनाकडेही प्राप्त झाल्ह्या आहते.  या सिंदर्ाात शासनाने पत्रक काढले 

आह ेआसण िि त्यािंनी त ेपैसे पित केले नाहीत ति शासन त्यािंच्यािि कडक काििाई 

म्हणिे र्ौिदािी सिरुपाची काििाई किेल.  कािण ह ेचकुीचे आह.े  कािण शासन 

डीबीटीद्वािे त्या सिंसथेला सनधी पिुसितो.  पििंत ुत्यािंनी सिद्यार्थयांकडून त ेआधीच िसलू 

केले असतील ति त्यािि नक्की कडक काििाई करु आसण त्यासिंबिंधी सनदशे दणे्यात 

येतील. 

------- 
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औसा व गनलांिा (गि.लातूर) तालुक्यातील महागवतरण  

उपकेद्ाांची क्षमता वाढ करण्याबाबत 

  

(३) * ४३५६६ श्री.अगभमन्यु पवार (औसा), श्री.ियकुमार िोरे (माण), 

श्री.राणािििीतगसांह पाटील (तुळिापूर), श्री.राहूल कुल (दौंड) :  सन्माननीय 

ऊिाा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) औसा ि सनलिंगा (सि.लातिू) तालकु्यातील महासितिण सिर्ागाच्या उप कें द्राच्या 

परिसिातील शेतकऱ यािंच्या शेतीपिंपास कमी दाबाने सिदयतु पिुिठा होत असनू तथेील 

िासहन्यािंिि असतर्ाि सनमााण झाल्ह्याने सिदयतुपिंप सिुळीत चालत नाहीत तसेच 

गािािंना एक सदिसाआड सिदयतु पिुिठा होत असल्ह्याची बाब माह ेिानेिािी, २०२२ 

मध्ये िा त्यादिम्यान सनदशानास आली, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सदि उपकें द्राची क्षमता िाढ किण्याच्या कामास मिंििूी दऊेन काम 

त्िरित किण्याबाबत औसा सिधानसर्ा येथील सथासनक लोकप्रसतसनधी यािंनी सन 

२०२१ मध्ये ऊिाा मिंत्री यािंच्याकडे सनिेदनाद्वािे तसेच सदनािंक     ११ सडसेंबि, २०२१ 

िोिी मा.उपमखु्यमिंत्री यािंच्या अध्यक्षतेखाली सिल्ह्हासधकािी, लातिू येथे झालेल्ह्या 

सिल्ह्हा सनयोिन ससमतीच्या आढािा बैठकीत कृषी ऊिाा धोिण, २०२० अिंतगात 

सनधीतनू मिंििूी दणे्याबाबत मागणी केली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त सनिेदनाच्या अनषुिंगाने उपकें द्राचे काम किण्याबाबत शासनाने 

कोणती कायािाही केली िा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, सिलिंबाची कािणे काय आहते ? 

 

डॉ. गनगतन राऊत : (१) ह ेअिंशत: खिे आह.े 

(२) ह ेअिंशत: खिे आह.े 

   लोकप्रसतसनधींकडून अशा आशयाचे पत्र महासितिण किं पनीस प्राप्त झाले आह.े 

(३) औसा ि सनलिंगा तालकु्यातील िीि ग्राहकािंना योग्य दाबाने गणुित्तापिूाक 

अखिंसडत िीिपिुिठा किणे शक्य व्हािे यासाठी कृषीपिंप िीि िोडणी धोिण-२०२० 

अिंतगात मौिे माळुिंब्रा येथे ३३/११ के. व्ही. ५ एमव्हीए क्षमतचेे निीन उपकें द्र तसेच 

सधुािीत सितिण के्षत्र (RDSS) योिनेअिंतगात तीन निीन ३३/११ के. व्ही., ५  

ता.प्र.क्र.४३५६६... 
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डॉ. सनतीन िाऊत... 

एमव्हीए क्षमतेची उपकें द्र ेआसण एकूण पाच ३३/११ के. व्ही. उपकें द्रामध्ये असतरिक्त 

५ एमव्हीएचे िोसहत्र उर्ािणे ि एक उच्चदाब िोसहत्र क्षमतािाढ किण्याबाबतचे 

तािंसत्रक प्रसताि प्रसतासित किण्यात आले आहते. सधुािीत सितिण के्षत्र (RDSS) 

योिनेस मान्यता समळाल्ह्यानिंति सनधीच्या उपलब्धतेनसुाि सदि कामे प्राधान्याने हाती 

घेण्यात येतील. 

(४) प्रश्न उद ्र्ित नाही. 

 

श्री. असर्मन्य ूपिाि : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदाि सिंघातील बेलकोंड, 

उिनी आसण कासाि शशी येथील प्रचिंड लोड असल्ह्याने साधािणपण टाका, 

गळुखडेा, वाडी, म डुी, एकंबी, एकमेवाडी, तांडा, आहशव आहद गावांमध्ये 

अहतशय कमी दाबाने आहण १ हदव ाआड वीज परुवठा िोत आि.े   

अध्यक्ष मिोदय, शेिटच्या शेतकऱयापयंत ति असतशय कमी दाबाने िीि 

पिुिठा होत असल्ह्याने शेतकिी प्रचिंड अडचणीत आह.े  दिम्यानच्या काळात मी मिंत्री 

महोदयािंनी र्ेटलो सधु्दा होतो. मौिे िाळिंब्रा येथे महासितिणचे निीन उपकें द्र 

आि.सी.एर्. सनधीमधनू सन २०२१ मध्ये मिंििू झाले आह े पििंत ुत्यासिंबिंधी अद्याप 

कोणतीही कायािाही झालेली नाही.  त्यामळेु ही कायािाही कधी होणाि, हा माझा 

पसहला प्रश्न आह.े 

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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ता.प्र.क्र. ४३५६६.... 

श्री. असर्मन्य ुपिाि.... 

अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, सन २००७ मध्ये असशि, 

ता.औसामध्ये उपकें द्र मिंििू झालेले असनू र्सूिंपादनाची कायािाही दखेील झालेली 

आह ेपििंत ुते पणूा किण्यासिंदर्ाात कोणतीही कायािाही होत नाही. माझा सतसिा प्रश्न 

असा आह ेकी, माझ्या मतदािसिंघामध्ये ऐली आसण हत्तिगा(हलसी) या ही र्ागामध्ये 

उपकें द्र ओव्हडलोड झाल्ह्यामळेु सिद्यतु पिुिठा योग्य पद्धतीने होत नाही. त्यामळेु या 

ही र्ागामध्ये निीन उपकें द्र मिंििूीसाठी महासितिण किं पनीने मखु्य कायाालयास 

प्रसताि सदलेला आह.े पििंत ुअद्यापपयंत त्या प्रसतािािि कोणतीही कायािाही झालेली 

नाही. माझा चौथा प्रश्न असा आह ेकी, माझ्या मतदािसिंघामध्ये नागिसोगा, िािळी, 

सशिणी, एििंडी, खािोसा, अलमला, बेटा, िानिडा या उपकें द्राची क्षमता ५ एमव्हीएने 

िाढसिण्यासाठीची मागणी मी माननीय मिंत्रयािंना र्ेटून सदनािंक १० रे्ब्रिुािी, २०२१ 

िोिी केली होती. त्याििही माननीय मिंत्रयािंकडून सकािात्मक उत्ति आलेले नाही. 

माननीय मिंत्रयािंनी या चािही प्रश्नािि आपल्ह्यामार्ा त मला उत्ति द्यािे, ही सििंनती आह.े  

डॉ. सनसतन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, हा सिषय लातिू परिमिंडळातील आह.े 

औसा सिधानसर्ा मतदािसिंघामध्ये औसा ि सनलिंगा तालकु्यािंचा समािेश होतो. 

त्यामध्ये औसा, सनलिंगा, सकल्ह्लािी आसण सशरुि अनिंतपाळ ह ेचाि  उप सिर्ाग येतात. 

या सिंबिंधीचा सिषय सन्माननीय सदसयािंनी मािंडला आह.े ति त्यािि सनसितपण े

कायािाही किण्याचे सनदशे आम्ही सदलेले आहते. औसा सिर्ागािंतगात ३३/११ 

के.व्ही. बेलकुिं ड उपकें द्र आह.े  सतथे ५ एमव्हीए क्षमतेचे दोन िोसहत्र आहते. सदि 

उपकें द्रातील ११ के.व्ही. तापशी कृषी िासहनीिरुन कमाल र्ाि िानेिािी, २०२२ 

मध्ये १९५ ॲसम्पयिपयंत गेला होता. त्यािेळी िीि ग्राहकािंना  ८ सदिसािंसाठी  

ससुनयोसित चक्राकाि पद्धतीने िीि पिुिठा सिुळीत किण्यात आला होता.  या सिा 

बाबी लक्षात घेतल्ह्यानिंति निीन टॅब एबी ससिच सतथे बससिण्यात आला आसण काही 

आिश्यक तािंसत्रक कामे सदु्धा पणूा किण्यात आली. निीन उपकें द्रासिंबिंधीची मासहती 

सन्माननीय सदसयािंनी सिचािली आह.ेयाबाबत मी त्यािंना सािंग ूइसच्ितो की, कृषी  
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ता.प्र.क्र. ४३५६६.... 

डॉ. सनसतन िाऊत.... 

िीि धोिणािंतगात आम्ही निीन िीि उपकें द्र घतेलेले आह.े ते प्रसतासित आहते. 

औसा, सनलिंगा तालकु्यातील िीि यिंत्रणेच्या सक्षमीकिणाचा हा र्ाग म्हणनू उिारित 

उपकें द्रामध्ये िोसहत्र क्षमता िाढ किण्याचे सदु्धा आम्ही प्रसतासित केलेले आह.े  

ॲड. िाहुल कुल : अध्यक्ष महोदय, िीि तोडणीच्या निंति पित ती िोडणी 

झाल्ह्यामळेु थोडासा सदलासा समळत असल्ह्यामळेु िाज्यातील बऱयाच र्ागामध्ये 

सिशेषत: पणुे सिल्ह्यातील  बऱयाच र्ागात पणूा ८ तास िीि समळत नाही ि िीि 

पिुिठा िाििंिाि खिंडीत होत आह.े त्या समसयेसिंदर्ाात सकिं िा त्या सबसटेशनसिंदर्ाात 

आपण गिंर्ीि नसतो. त्यामळेु िासत लोड िाढल्ह्यािंनति अशा समसयािंना सामोिे िाि े

लागते. त्या सिंदर्ाात आपण काय उपायायोिना किणाि आहात हा माझा पसहला प्रश्न 

आह.े माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, आपण ििी ३ मसहन्यासाठी सििेच्या बाबतीत 

तात्पिुता सदलासा सदला असला तिी त्यानिंति आपण शेतकऱयािंसाठी काय धोिण 

घेणाि आहात, याची मासहती द्यािी. कािण मागच्या असधिेशनापिुती िीि कपात 

थािंबसिली होती आसण पित आपण िीि तोडणी सरुु केली. त्यामळेु आता पित 

आपण तचे केले ति शेतकऱयािंच्या ितीने सिनिंती आह ेकी, आपण याबबतीत त्यािंना 

सदलासा दऊेन सर्ागहृाला अिगत किािे.  

डॉ. सनसतन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय मला र्ेटायला दखेील 

आले होते. त्यािंच्या सचूनेनिंति माननीय मिंत्री श्री. असमत दशेमखु आसण सन्माननीय 

सदसय श्री. धीिि दशेमखु यािंनी सदु्धा सिनिंती केली होती. त्यािंच्या सािंगण्यािरुन एक 

बैठक सदु्धा आयोसित केली होती. ती बैठक आयोसित केल्ह्यानिंति मी सिा सिंबिंधीत 

असधकाऱयािंना सनदशे सदलेले होते की, या सिा अडचणीच्या सिंदर्ाात आपण 

लोकप्रसतसनधींच्या र्ािना लक्षात घेऊन त्या के्षत्रातील अडचणी दिू किाव्यात. त्या 

अनषुिंगाने एसीएर्मध्ये आसण निीन आिडीएसएसयोिनेमध्ये त्यामध्ये उिनी, 

अशीि, हत्तिगा(हाळसी), सशिपिू असे अनेक लोकेशन प्रसतासित केले आहते.  
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ता.प्र.क्र. ४३५६६.... 

डॉ. सनसतन िाऊत.... 

त्यानिंति आम्ही काही निीन योिना सदु्धा  आणलेल्ह्या आहते. आिडीएसएसमध्ये 

बािंधकाम र्िन, िािीि गािंधी चौक, सशिािी चौकी, ससदे्धश्वि मिंसदि आसण ॲसडशनल 

एमआयडीसी सदु्धा घेतलेले आहते. सन्माननीय सदसयािंनी िे सािंसगतले आह ेते सदु्धा 

आिडीएसएसमध्ये प्रसतासित करुन नव्याने क्षमता िाढ किण्यासिंदर्ाातील प्रसताि  

आम्ही पढेु पाठिलेला आह.े 

      यानिंति श्रीमती कििंदीकि.... 



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P - 52 

DYK/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 11:20 

 

 

ता. प्र.क्र.  ४३५६६..... 

 श्री. असर्मन्य ू पिाि : अध्यक्ष महोदय,  माझ्या पसहल्ह्या प्रश्नाला मिंत्री 

महोदयािंनी 'अिंशत: खिे आह'े असे उत्ति सदलेले आह.े ह ेअिंशत: खिे कसे काय अस ू

शकते ? ह े१०० टक्के खिे आह.े आमच्या र्ागातील  ८ ते ९ गािे  मोठया प्रमाणात 

बासधत आहते. येथे  एक सदिसाआड  पाणी पिुिठा होतो. येथील सिद्यतु पिंप पणूापण े

बिंद आहते. िीि पिुिठा िि २४ -४८ तास केला िात नसेल ति  येथील  लोकािंनी 

काय किायचे ? या लोकािंना एक सदिसाआड  ७ ते ८ तास केिळ िीि पिुिठा केला 

िातो. माझ्या  पसहल्ह्या प्रश्नाला ठोस उत्ति सदले पासहिे. बेलकुिं ड, उिनी, कासाि ह े

ओव्हिलोड झाले आहते. त्यािंना न्याय सदला पासहिे. टाका,  गळुखेडा, िाडी, 

मासडुी, एकिं बी, एकिं बीिाडी,  तािंडा, औसी, शीि, आसशि या गािािंना न्याय समळाला 

पासहिे. येथे एक सदिसाआड  केला िाणािा िीि पिुिठा थािंबला पासहिे. शासनाने 

या र्ागात  सनयसमत ८ तासाचा िीि पिुिठा दणे्याकरिता ठोस उपाययोिना केली 

पासहिे.  

 डॉ. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, मी या पिूीच सािंसगतले आह ेकी, िब्बी 

हिंगामात उच्च दाबाच्या िीिेच्या मागणीमध्ये बिीच िाढ होते. अनेक कृषी िीि 

िासहन्या असतर्ारित होत असतात. यामळेु योग्य दाबाने िीि पिुिठा होत नाही ि 

तािंसत्रक अडचणी सनमााण होतात. या सठकाणी मबुलक पाऊस पडला होता. यामळेु 

िीिेची मागणी िाढली असल्ह्याने िीि तटुिडा सनमााण झाला होता. या अनषुिंगाने 

िेिढे प्रश्न उपससथत झाले ते प्रसतासित केले आहते. आपल्ह्या येथे निीन डीपीआि 

करुन कें द्र शासनाची निीन आिडीएसएस ही योिना येथे आलेली आह.े कृषी िीि 

धोिणािंतगात  िेिढा एसीएर् आपल्ह्याकडे तयाि झाला आह,े यामधनू कामे होती 

घेतली आहते.  

 श्री. उदयससिंह िािपतू : अध्यक्ष महोदय, गेल्ह्या २ िषांपासनू माननीय ऊिाा 

मिंत्री यािंच्याकडे लेखी पत्रव्यिहाि केलेला आह.े तसेच मखु्य असर्यिंता, उप असर्यिंता 

या सिांना पत्र सदलेले आह.े कन्नड- सोयगािला लागनू िळगाि र्ाग येतो. येथे 
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ता. प्र.क्र.  ४३५६६..... 

 सनयसमत िीि पिुिठा होत नाही. २-३ सदिस लाईन बिंद असते. येथे १३२ केव्ही  

सबसटेशन बससिण्याची सिनिंती केली आह.े तिी दखेील तेथे काहीच होत नाही. 

यासिंबिंधी मिंत्री महोदयािंनी लक्ष दऊेन मागा काढािा,अशी सिनिंती आह.े  

 डॉ. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, नोंद घेण्यात आली आह.े  

ॲड. िाहलु कुल : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी दोन प्रश्न सिचािले होत.े या 

दोन्ही प्रश्नािंचे उत्ति समळाले नाही. िाििंिाि िीि पिुिठा खिंसडत होत आह.े या सिंबिंधी 

पायार्तू यिंत्रणेकडे लक्ष सदले िात नाही. यामळेु पणुे सिल्ह्यात   ८ तासही िीि पिुिठा  

समळत नाही. िाििंिाि िीि पिुिठा खिंसडत होत आह.े याचे उत्ति सदलेले नाही. 

शेतकऱयािंची  सिनिंती आह.े ३ मसहन्यानिंति काय होणाि आह े या बाबत िाज्यात 

उत्सकुता आह.े या सिंबिंधी आताच धोिण ठििािे. असधिशेन सिंपल्ह्यानिंति िेगळे 

सनणाय घेतले िातात असे आमचे मत होऊ नये. आता धोिण ठििले ति त े

शेतकऱयािंच्या ि असधकाऱयािंच्या लक्षात येईल.   

 तागलका सभाध्यक्ष ( श्री. दीपक चव्हाण ) :  हा प्रश्न केिळ औसा  ि 

सनलिंगा तालकु्यातील उपकें द्रािंची क्षमता िाढ किण्यासिंबिंधी आह.े  प्रश्न सिचािण्यास 

माझी हिकत नाही, मी केिळ आपल्ह्याला सािंसगतले आह.े  

 डॉ. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, कृषी  िीि धोिणािंतगात  या र्ागातील 

िेिढया शेतकऱयािंना योिनेचा लार् घेतला आह,े त्यामध्ये ५० टक्के आधीच  

सनलेखन केलेले आह.े या निंति ५० टक्के िी िक्कम येते ती त्यािंनी र्िण्याचा प्रयत्न 

केला तेव्हा  सिलिंब आकाि, व्याि यामध्ये सिलत सदली िाते. अशा प्रकािे पनु्हा 

५० टक्के िीि सबल कमी किण्यात येते. त्यािंना थकबाकी मकु्त केले िाते. सन्माननीय 

सदसयािंच्या मतदािसिंघात िेिढा एसीएर् तयाि झाला असेल, िेिेढे लोक 

थकबाकीमकु्त झाले असतील त्या  प्रमाणात कामे उपलब्ध करुन दणे्यात येतात. ती  
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ता. प्र.क्र.  ४३५६६..... 

डॉ. सनतीन िाऊत ...... 

योिना आता १० सदिसािंपयंत आह.े माझी सदनाला सिनिंती आह े की, त्यािंनी 

आपापल्ह्या मतदािसिंघात िीि सबले र्रुन थकबाकीदािािंना मकु्तता समळिनू सदली ति 

सनसितपणे एसीएर् िासत तयाि होईल ि त्यािंना त्याचा र्ायदा समळेल.    

 तागलका सभाध्यक्ष  ( श्री. दीपक चव्हाण ) :  सन्माननीय सदसय ॲड. 

िाहुल कुल यािंनी प्रश्न सिचािला की, िीि तोडणी आपण थािंबिली असनू ३ 

मसहन्यािंची मदुतिाढ सदली  आह,े या सिंबिंधी कोणता ठोस  सनणाय घेतला िाणाि 

आह. या बाबत उत्ति द्यािे. 

        यानिंति श्रीमती सगिप...  
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ता.प्र.क्र. ४३५६६ ... 

  डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, आपण िीि तोडणी ३ मसहने थािंबसिलेली 

आह.े त्याचा सिंबिंध िीि सबल िसलुीशी आह.े असे होऊच शकत नािी की, वीज 

खात े हकंवा कंपनी पैशांहशवाय चाल ू शकेल. वीज हवतरण करताना आम्िी 

कोणाकडून तरी वीज हवकत घेत अ तो. िीि सनमााण किण्याकरिता कोळसा लागतो. 

आम्हाला िि काही मदत किाियाची असेल ति, बँकािंचे किा दखेील मोठ्या 

प्रमाणात घ्यािे लागते. िी िीि सबले येतात, त्या िीि सबलािंची दरुुसती आता 

सशसबिािंद्वािे होऊ लागली आह.े ती दरुुसती करुन त्या लोकािंनी िीि सबले र्िािीत, 

या सिंदर्ाात आम्ही सिा आमदाि महोदयािंना पत्र सलसहलेले आह.े त्या अनषुिंगाने त्यािंनी 

िि प्रयत्न केला ति सिलासिाि दशेमखु अर्य योिना ि कृषी धोिण योिना या २ 

योिनािंचा लार् शेतकिी ि सामान्य ग्राहकािंना समळू शकेल ि त्यातनू त्यािंची सटुका 

होऊ शकेल. 

  श्री.श्यामसुिंदि सशिंद े : अध्यक्ष महोदय, लोहा ि किं धाि तालकु्यामध्ये २२० 

के.व्ही.चे सबसटेशन .... पॉिि सटेशन मिंििू आह.े मी याबाबत गलेी २-३ िष े

पाठपिुािा किीत आह.े ते २२० के.व्ही.चे सबसटेशन माननीय ऊिाा मिंत्री तेथे कधी 

सरुु कितील, याबाबत त्यािंनी सािंगािे, अशी माझी सिनिंती आह.े 

  डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयािंचा प्रश्न या सिषयाशी 

सिंबिंसधत नाही. मात्र त्यािंनी मला र्ेटून सनिेदन सदलेले आह,े त्याबाबत योग्य तो सिचाि 

किण्यात येईल. 

  श्री.िाम सातपतु े: अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघातील साळमखु, दसहगाि 

या दोन सबसटेशन्सची क्षमता िाढसिली पासहिे. साळमखु सबसटेशनची क्षमता ५ 

एसव्हीए  करुन, त्याची सनसिदा प्रसक्रया पणूा होऊन त्याबाबत तत्काळ कायािाही 

झाली पासहिे. तािंदळुिाडी या गािातील शेतकऱयािंना मागच्या एक िषांपासनू केिळ 

४ तास लाईट समळत आह.े त्यामळेु शेतकऱयािंचे प्रचिंड हाल होत आहते. मिंत्री 

महोदयािंना माझी सिनिंती आह ेकी, माझ्या मतदािसिंघातील साळमखु ि दसहगाि या 

उपकें द्रािंची क्षमता आपण िाढिणाि काय? 
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ता.प्र.क्र. ४३५६६ ... 

  डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, मी आमदाि महोदयािंना धन्यिाद दऊे 

इसच्ितो. ते आपल्ह्या मतदािसिंघासिषयी र्ाि िागरुक आहते. हीच िागरुकता त्यािंनी 

िीि कृषी धोिणािंतगात िी िीि सबल िसलुी आह,े िे थकबाकीदाि मकु्त किण्यात 

येणाि आहते आसण िी आिडीएसएसची योिना आह े त्यातनू िि त्यािंच्याकडे 

सिकासाची कामे करुन घ्याियाची असतील ति त्यािंनी सिा ग्राहकािंना सिनिंती किािी 

ि आपल्ह्या मतदािसिंघात एसीएर् सक्रएट किािा, तिच सनसितपणे याचा लार् 

आपल्ह्याला समळू शकेल. 

  श्री.हरिर्ाऊ बागडे : अध्यक्ष महोदय, िोसहत्रािंचा प्रश्न िाज्यर्ि आह.े आि सिा 

िोसहत्रे ही ओव्हिलोड आहते. आपण त्यािि सतत निनव्या मोटािी िोडत िातो. ६३ 

चा असले ति सव्िाशेचा लोड, १०० चा असेल २०० चा लोड त्यािि असतो. 

त्यामळेु डी.पी. नेहमी खिाब होतात. १५-१५ सदिस पाणी समळत नाही. या सदिसािंत 

१५ सदिस सपकाला पाणी सदले नाही ति, पीक िाया िाते.  

  अध्यक्ष महोदय, मला आपल्ह्याला ि आपल्ह्या मार्ा त अथा मिंत्री महोदयािंना 

सिनिंतीपिूाक सिचािाियाचे आह े की, ह े िोसहत्र सिकत घेण्यासाठी आमदािािंच्या 

सथासनक सिकास सनधीतनू काही सनधी दतेा येईल का? मागच्या िेळेस आम्ही १-१ 

कोटी रुपयािंच्या ॲम्ब्यलुन्स सदल्ह्या. आमदाि सनधीतनू अशी िोसहते्र सदली ति, काही 

शेतकऱयािंना त्याचा लार् होईल. आम्ही आमदाि सनधीतनू तो दऊे शकतो. ससमेंटचा 

१० लाख रुपयािंचा िसता केला, ति तो २-३ िष ेदखेील सटकत नाही. ह ेसनदान २५ 

िषे तिी सटकतील ि शेतकऱयािंना त्याचा लार् होईल, आपण तसे किाल काय? 

  डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय ह ेज्येष्ठ सदसय आहते 

तसेच ते या सिधानसर्चेे मािी अध्यक्ष आहते. ते माझे समत्र दखेील आहते. त्यािंना 

याची कल्ह्पना आह ेकी, हा सनयोिन सिर्ागाचा र्ाग आह.े मी सनसितपणे त्यािंची 

सिनिंती त्यािंच्याकडे पाठसिण्याची व्यिसथा किेन. 
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ता.प्र.क्र. ४३५६६ ... 

  श्री.असित पिाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.हरिर्ाऊ बागडे 

यािंनी िो प्रश्न सिचािलेला आह,े त्याबाबत ज्या आमदािािंना सथासनक सिकास सनधी 

या कामाकरिता खचा किाियाचा असेल, त्यािंना सिशेष बाब म्हणनू पििानगी दणे्यात 

येईल. 

  तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : मिंत्री महोदय यामध्ये मी एक 

सचूना कितो. आपण एसीएर् योिना सरुु केली. आपले धोिण ठिसिले. त्यामध्ये ३३ 

टक्के गािािंसाठी, ३३ टक्के तालकु्यािंसाठी ि ३३ टक्के सिल्ह्यािंसाठी.... त्यामध्ये 

आपण सरुुिातीला काय केले ति ...(अडथळा)... 

यानिंति श्री.सशिंद े... 
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ता.प्र.क्र.४३५६६... 

डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय,३३ टक्के ग्रामपिंचायत ि ३३ टक्के सिल्ह्हा 

के्षत्रासाठी सािंसगतले आह.े 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, आपण या 

अिंतगात डी.पी.ि इति सािािसनक कामे घेण्यास सािंसगतले आह.े पििंत ु आपल्ह्या 

सिर्ागाचे असधकािी सािंगतात की, शेती पिंपाच्या िोडण्यािंना प्राधान्य द्याियाचे आह.े 

डी.पी. ि िोसहत्र यासिंदर्ाातील सािािसनक कामे अगोदि किण्यात यािीत. त्यानिंति 

शेती पिंप िीि िोडणीची कामे हाती घेण्यात यािीत. 

डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, नोंद घेण्यात येत आह.े 

----------- 
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पाांढरकवडा आगदवासी गवकास प्रकल्प कायाालयातील  

कमाचाऱयाांनी लाच मागितल्याबाबत 

 (४) * ४३८४०  श्री.नामदेव ससाने (उमरखेड) :  सन्माननीय आगदवासी 

गवकास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) चािंदापिू (सि.यितमाळ) शाळेच्या सहा कमाचा-यािंची माननीय न्यायालयाच्या 

आदशेािरुन मिंििू झालेली १ कोटी २७ लाख रुपयािंची दयेके काढून दणे्यासाठी 

पािंढिकिडा आसदिासी सिकास प्रकल्ह्प कायाालयातील दोन कमाचाऱयािंनी २० लाख 

रुपयािंची लाच मासगतल्ह्याचे सदनािंक १ रे्ब्रिुािी, २०२२ िोिी िा त्यासमुािास 

सनदशानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यात काय सनष्ट्पन्न 

झाले, तद ्नषुिंगाने सिंबिंसधत दोषींिि कोणती काििाई केली िा किण्यात येत आह,े 

(३) नसल्ह्यास, सिलिंबाची कािणे काय आहते ?  

अॅड. के.सी.पाडवी : (१) ह ेखिे नाही. 

(२) सद.०१.०२.२०२२ िोिीच्या समुािास अशी घटना घडली नसल्ह्याने कायािाहीचा 

प्रश्न उद ्र्ित नाही. तथासप, सन २०१९ मधील सननािी तक्रािीच्या अनषुिंगाने प्रसततु 

प्रकिणाची चौकशी किण्याकरिता अपि आयकु्त, आसदिासी सिकास, अमिािती 

यािंच्या सद.११.०२.२०१९ च्या पत्रान्िये श्री.प्रसिण इिंगळे, सहायक आयकु्त (लेखा) 

(ससमतीप्रमखु), श्री.गिानन गणबािले, सहायक आयकु्त (सशक्षण) (सदसय ससचि), 

अपि आयकु्त कायाालय, आसदिासी सिकास, अमिािती ि कसनष्ठ सलपीक, 

एकासत्मक आसदिासी सिकास प्रकल्ह्प, पािंढिकिडा यािंचा समािशे असलेली 

चौकशी ससमती गठीत किण्यात आली होती. प्रसततु प्रकिणी सदिील ससमतीने 

पढुीलप्रमाणे सनष्ट्कषा सदले होते.  

   i) सदि प्रकिणी कोणतीही लेखी तक्राि प्रकल्ह्प कायाालय, एकासत्मक आसदिासी 

सिकास प्रकल्ह्प, पािंढिकिडा यािंच्याकडे प्राप्त न झाल्ह्याचे सनदाशनास आले.  

  ii) सदि प्रकिणाशी सिंबिंसधत प्रकल्ह्प कायाालयातील तसेच अनदुासनत 

आश्रमशाळेतील सिंबिंसधत असधकािी / कमाचािी यािंच्या बयानािरून आसथाक 

बाबीसिंदर्ाात कोणताही व्यिहाि/मागणी/लेखी ि तोंडी तक्राि किण्यात आली 

नसल्ह्याचे सनदशानास आले. तसेच सिंबिंसधत कमाचाऱयािंना त्यािंच्या िेतन दयेकाच्या 

सिा िकमा थकबाकीसह यापिूीच अदा किण्यात आल्ह्या होत्या. 
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ता.प्र.क्र.४३८४०... 

अॅड. के.सी.पाडिी... 

   iii) सदि प्रकिणी चौकशी ससमतीस तक्रािीच्या अनषुिंगाने काहीही मासहती प्राप्त न 

झाल्ह्याने प्रकिण दप्तिी दाखल किण्याची सशर्ािस चौकशी ससमतीने केली होती.  

(३) प्रश्न उद ्र्ित नाही.  

श्री.सिंदीप धिुे : अध्यक्ष महोदय, उक्त तािािंसकत प्रश्न उपससथत किणािे 

सन्माननीय सदसय अनपुससथत आहते. पािंढिकिडा येथील प्रकल्ह्प कायाालय 

सिंिेदनशील असनू तेथील कमाचािी नेहमीच पैशािंची मागणी कितात. सदिहू 

कायाालयातील आयएएस सिंिगाातील प्रकल्ह्प असधकािी हचे उप सिर्ागीय असधकािी 

असनू ते प्रकल्ह्प असधकािी कायाालयात असतशय कमी िेळ हिि असतात. त्यामळेु 

त्यािंच्या अनपुससथतीत तेथील खालील सिंिगाातील असधकािी पैशािंची मागणी 

कितात. सदिहू बाब खिी नसल्ह्याचे मिंत्री महोदयािंनी उत्तिामध्ये नमदू केले आह.े पििंत ु

ही बाब माझ्या मनाला पटत नाही. कािण अनेक लहानसहान प्रश्नािंच्या सिंदर्ाात उक्त 

कायाालयातील कमाचािी पैशािंची मागणी कितात, यासिंदर्ाातील तक्रािी मला प्राप्त 

झाल्ह्या आहते. मागील आठिड्यात माननीय तासलका सर्ाध्यक्ष श्री.र्ासकि िाधि 

यािंनी आपणास टोला लगािला होता, त्यािळेी मला अत्यानिंद झाला होता. या 

प्रकिणाच्या सिंदर्ाात काही काििाई किण्याची मिंत्री महोदयािंनी घोषणा केली ति मला 

आनिंद होईल. 

ॲड.के.सी.पाडिी : अध्यक्ष महोदय, या प्रकिणीची कोणतीही तक्राि मला 

प्राप्त झाली नाही. सन्माननीय सदसय यािंचेकडे तक्राि असल्ह्यास त्यािंनी ती सादि 

किािी. त्यािंच्याकडे असधकची मासहती असल्ह्यास सनसितपणे काििाई किण्यात 

येईल. 

श्री.दिेेंद्र र्डणिीस : अध्यक्ष महोदय, सननािी तक्रािीच्या सिंदर्ाात काििाई 

किण्यात येऊ नये, असा शासन सनणाय असतानाही उक्त प्रकिणी सननािी तक्रािीची 

चौकशी का किण्यात आली आह े? 
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ता.प्र.क्र.४३८४०... 

ॲड.के.सी.पाडिी : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय यािंनी सदनािंक १ 

रे्ब्रिुािी, २०२२ िोिी घटना घडल्ह्याचे सािंसगतले आह.े सदिहू चौकशी अगोदिच्या 

प्रकिणातील आह.े दोन्ही प्रश्न िेगिेगळे आहते, त्यािंचा एकमेकािंशी सिंबिंध नाही. 

माननीय सििोधी पक्ष नेता यािंना सिनिंती आह ेकी त्यािंनी मोघम प्रश्न सिचारु नयेत. 

---------- 
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राज्यातील प्रत्येक गिल्याच्या गिकाणी वसगतिृहे बांद असल्याबाबत 

  

(५) * ४२४८१ श्री.मांिेश चव्हाण (चाळीसिाव) :  सन्माननीय सामागिक न् याय 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) िाज्यात कोिोनाचा प्रादरु्ााि कमी होताच सिसिध के्षत्र सरुु किण्यात आली असनु 

सामासिक न्याय सिर्ागािंतगात प्रत्येक सिल्ह्हयाच्या सठकाणी असलेली िससतगहृ े

अद्यापही बिंद असल्ह्याचे सदनािंक १३ सप्टेंबि, २०२१ िोिी िा त्यासमुािास सनदशानास 

आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, िससतगहृािंमधील सिसिध कामािंची किं त्राटे दखेील यापिूीच सिंपली 

असल्ह्याचेही सनदशानास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, िससतगहृ ेसरुु किण्यासिंदर्ाात शासनाला तसा प्रसताि पाठसिण्यात 

आला असनू लिकिच िससतगहृ े सरुु होतील असे सामासिक न्याय सिर्ागाच े

आयकु्त यािंनी सािंसगतले असल्ह्याचेही सनदशानास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुाि िससतगहृ 

सरुु किण्यासिंदर्ाात माह ेऑगसट, २०२१ मध्ये िा त्यादिम्यान पाठसिण्यात आलेल्ह्या 

प्रसतािािि कोणती कायािाही केली िा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, सिलिंबाची कािणे काय आहते ? 

 श्री. धनांिय मुांडे : (१) अिंशत: खिे आह.े मलुािंचे शासकीय िससतगहृ, ित्नासगिी या 

िससतगहृाची इमाित िापिण्यास अयोग्य असल्ह्याने तसेच, पणुे सिर्ागातील १० ि 

औििंगाबाद सिर्ागातील ५ िससतगहृािंच्या इमािती सथासनक प्रशासनाच्या ताब्यात 

असल्ह्याने िाज्यातील एकूण १६ िससतगहृ ेसद्यससथतीत बिंद आहते.   

(२) होय, र्ोिन ठेक्याबाबतची ई-सनसिदा प्रसक्रया पणूा होईपयंत िससतगहृातील 

सिद्यार्थयांसाठी सथासनक सतिािि र्ोिनाची व्यिसथा किण्याच्या सचूना आयकु्त, 

समािकल्ह्याण आयकु्तालय, पणुे यािंनी प्रादसेशक उपायकु्त, समािकल्ह्याण यािंना 

सदलेल्ह्या आहते.  

(३) होय.   

(४) सदनािंक ०१ ऑक्टोबि, २०२१ च्या शासन पत्रान्िये सदनािंक ०४ ऑक्टोबि, 

२०२१ पासनू सिर्ागािंतगात िससतगहृ ेसरुु किण्याबाबत आयकु्त, समाि कल्ह्याण  
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ता.प्र.क्र. ४२४८१ 

 श्री. धनिंिय मुिंडे... 

यािंना कळसिण्यात आले आह.े त्यानसुाि आयकु्तालयाने सिा प्रादसेशक उपायकु्त ि 

सहाय्यक आयकु्त यािंना िससतगहृ ेसरुु किण्याच्या सचुना सदलेल्ह्या आहते. 

(५) प्रश्न उद ्र्ित नाही. 

 ॲड.िाहूल कुल : अध्यक्ष महोदय, सदनािंक १ ऑक्टोबि, २०२१ िोिीच्या 

शासन सनणायान्िये िससतगहृ सरुु किण्याबाबत सचूना दणे्यात आल्ह्या आहते. 

आतापयंत सकती िससतगहृ ेसरुु किण्यात आली आहते ि सकती सरुु किणे सशल्ह्लक 

आहते ? निीन िससतगहृािंना मान्यता दणे्यात आली आह े पििंत ु त्यासिंदर्ाातील 

कायािाही अनेक िषांपासनू सरुु आह,े त्यािंची सिंख्या सकती ि ती केव्हा सरुु किण्यात 

येतील ?  

 श्री.धनिंिय मुिंडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय यािंना सािंग ूइसच्ितो की, 

सामासिक न्याय सिर्ागाची एकूण ४४१ िससतगहृ ेअसनू त्यापैकी ४३० िससतगहृ े

सद्य:ससथतीत सरुु आहते. त्यामधील  पणुे, सािंगली ि सातािा येथील ११ िससतगहृ े

असनू ती सरुु किण्यात आली नव्हती. त्यािंची आि मासहती घेतल्ह्यानिंति आि ५ 

िससतगहृ े सरुु किण्यात आली आहते, अशी मासहती समळाली आह.े एकूण 

िससतगहृािंच्या सिंख्येपैकी ६ िससतगहृ े सरुु नाहीत. निीन िससतगहृािंसाठी काही 

िससतगहृािंना िागा समळाली नाही, काही अधािट अिसथेत आहते ि अनेक 

िससतगहृािंच्या इमाितीसाठी सािािसनक बािंधकाम सिर्ागास सामासिक न्याय 

सिर्ागाने सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े 

यानिंति श्री.तेलिंग.... 
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ता.प्र.क्र.४२४८१....... 

श्री.धनिंिय मुिंडे...... 

त्यामळेु बािंधकामाची अनेक कामे प्रलिंसबत िासहलेली आहते. पििंत ुयेणाऱया िषाामध्ये 

आिाखड्यामध्ये नमदू केलेल्ह्या सिा िसतीगहृािंचे बािंधकाम किण्यात येईल.  

 श्री.सिंिय सािकािे : अध्यक्ष महोदय, िाज्यामध्ये िसतीगहृ मोठ्या प्रमाणािि 

बािंधण्यात येत आहते. पििंत ु या िसतीगहृाकडे िाणािा कोणताही िसता कधीच 

व्यिससथत िाहत नाही. मागासिगीयािंचे िसतीगहृ ह ेगािाच्या बाहिे बािंधले िातात. 

त्यामळेु त्या िसतीगहृाकडे िाणािा िसता ससुसथतीत िाहत नाही. सामासिक न्याय 

सिर्ागातील सनधी व्यपगत होतो आसण तो दसुऱया सिर्ागाकडे िगा केला िातो. 

त्यामळेु मखु्य िसत्यापासनू िसतीगहृापयंतच्या िसत्याचे काम सामासिक न्याय 

सिर्ागामार्ा त किणाि आहात काय?  

 श्री.धनिंिय मुिंडे : अध्यक्ष महोदय, यापिूी बािंधण्यात आलेल्ह्या िसतीगहृाकडे 

ये-िा किण्यासाठी व्यिससथत िसता नसेल ति तो िसता ससुसथतीत किण्याची 

िबाबदािी आि सामासिक न्याय सिर्ाग घेत आह.े तसेच यानिंति सामासिक न्याय 

सिर्ागामार्ा त बािंधण्यात येणाऱया िसतीगहृाच्या अिंदािपत्रकामध्ये मखु्य 

िसत्यापासनू ते िसतीगहृापयंतच्या िसत्याचा समािेश किण्यात येईल.  

 श्री.सिंग्राम थोपटे : अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय सिर्ागामार्ा त बािंधण्यात 

आलेले काही िसतीगहृ बिंद असल्ह्याबाबत हा प्रश्न मािंडण्यात आलेला आह.े माझ्या 

मतदािसिंघातील काही िसतीगहृासिंदर्ाात मी मिंत्री महोदयािंना अनेक िेळा पत्रव्यिहाि 

केलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या र्ोि मतदािसिंघातील सामासिक न्याय सिर्ागाच े

िसतीगहृ र्ाड्याच्या इमाितीमध्ये सरुु आहते.  त्यामळेु उक्त िसतीगहृासाठी शासन 

अनदुान उपलब्ध करुन दणेाि आह ेकाय?  

 श्री.धनिंिय मुिंडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय मागील दीड िषांपासनू 

सदि िसतीगहृाच्या प्रश्नािंबाबत पाठपिुािा किीत आहते. 
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ता.प्र.क्र.४२४८१....... 

श्री.धनिंिय मुिंडे...... 

 आपणास मासहती असेल की,  सदनािंक ४ मे, २०२० िोिीच्या शासन सनणायानसुाि 

निीन कोणतेही काम किता येत नव्हते.  पििंत ुमी आता आपणास सिश्वास दतेो की, 

आपण सनसित किाल त्या सदनािंकास सामासिक न्याय सिर्ागामार्ा त उक्त 

िसतीगहृाचे र्सूमपिून किण्यात येईल.  

 श्री.असर्मन्य ू पिाि : अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय सिर्ागाचे अनेक 

िसतीगहृ र्ाड्याच्या इमाितीमध्ये आहते. पििंत ुमाझ्या मतदािसिंघातील लामिना येथे 

सन २०१२-१३ मध्ये िसतीगहृ बािंधण्यात आलेले आह.े पििंत ुअद्याप सदि िसतीगहृ 

सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाकडून सामासिक न्याय सिर्ागाकडे हसतािंतरित 

किण्यात आलेले नाही. याबाबत मासहती सिचािली असता सािािसनक बािंधकाम 

सिर्ागाकडून अशी मासहती दणे्यात आली आह ेकी, सदि िसतीगहृ सामासिक न्याय 

सिर्ाग हसतािंतरित करुन घेत नाही. उक्त िसतीगहृ बािंधण्यासाठी किोडो रुपये खचा 

किण्यात आलेले आहते. पििंत ु सदि इमाित धळूखात पडलेली आह.े मध्यिंतिी 

कोिोनाच्या काळामध्ये त्या इमाितीचा उपयोग किण्यात आला आह.े पििंत ुती इमाित 

िापिासिना पडून असल्ह्यामळेु सार्सर्ाई किण्यासाठी मोठ्या प्रमाणािि खचा आला 

होता. सदि इमाित उर्ी किण्यासाठी किोडो रुपये खचा करुन ती िापिासिना पडून 

असेल ति त्या इमाितीचा काय उपयोग आह?े त्यामळेु सदि इमाित सामासिक न्याय 

सिर्ाग हसतािंतरित करुन घेणाि आह ेकाय, घेणाि असेल ति सकती सदिसािंमध्ये घेणाि 

आहात?  

 श्री.धनिंिय मुिंडे : अध्यक्ष महोदय, काही सठकाणी सािािसनक बािंधकाम 

सिर्ागाकडून िसतीगहृ बािंधण्यात आलेली आहते. पििंत ु अिंदािपत्रकानसुाि सदि 

िसतीगहृाचे काम किण्यात आलेले नाही. उक्त िसतीगहृ बािंधकामाच्या 

अिंदािपत्रकामध्ये प्लासटि, लाईट सर्टींग, bathroom acessory सह अशा अनेक 

कामािंचा समािेश होता. काही िसतीगहृामध्ये लाईट सर्िं टींग किण्यात आलेली नाही, 

bathroom acessory चे काम पणूा किण्यात आलेले नाही. 
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ता.प्र.क्र.४२४८१....... 

श्री.धनिंिय मुिंडे...... 

 तसेच अशा प्रकािची काही कामे अिनूही अथािट अिसथेमध्येच आहते. अशा 

प्रकािचे अधािट िसतीगहृ सामासिक न्याय सिर्ागाने हसतािंतरित करुन घेणे ह े

सनयमाला धरुन नाही. ज्या िसतीगहृाच ेकाम पणूा झाले असेल ते िसतीगहृ तत्काळ 

ताब्यात घेण्यात येईल.  

----------- 
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उरण, पनवेल, पेण (गि.रायिड) तालुक्यातील महामुांबई सेझ कां पनीने 

शेतकऱयाांकडून प्रकल्पाकरीता सांपागदत केलेल्या  

िगमनी शेतकऱयाांना परत करण्याबाबत 

  

(६) * ४२२३७  श्री.सनुील राणे (बोरीवली) :  सन्माननीय उद्योि मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) महामुिंबई सेझ किं पनीने उिण, पेण ि पनिेल तालकु्यातील १०००० हके्टि 

िसमनीिि महामुिंबई सेझ प्रकल्ह्प उर्ािण्याची घोषणा करून यासाठी शासनातरे् 

महामुिंबई सेझ किं पनीने सन २००५ मध्ये उिण, पनिले ि पेण तालकु्यातील 

शेतकऱयािंच्या समुािे साडेतीन हिाि एकि िसमनी, समळकती सिंपादन करुन िसमनी 

पिसपि सित:च्या नािािि करुन घेतल्ह्या असल्ह्याचे सनदशानास आले आहे, ह ेखिे 

आह ेकाय, 

 

(२) असल्ह्यास, िसमनी सिंपादीत करुन १५ िषांचा कालािधी उलटूनही सदि सेझ 

प्रकल्ह्प अससतत्िात न आल्ह्याने सिंपादीत केलेली िमीन शेतकऱयािंना पित किािी 

अशी मागणी श्री. दत्तात्रये निाळे, प्रकल्ह्पग्रसत शेतकिी सामासिक सिकास सिंघटनेच े

अध्यक्ष अरुण पाटील, श्रीमती िषृाली पाटील यािंनी िायगड सिल्ह्हासधकाऱयािंकडे माह े

िानेिािी, २०२२ मध्ये िा त्यादिम्यान केली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, सिकास आयकु्त उद्योग यािंनी त्यािंचे सदनािंक १६ िनू, २००५ िोिीच्या 

आदशेानसुाि खिेदी केलेल्ह्या िसमनी, समळकतीचा पिंधिा िषांमध्ये िापि न केल्ह्यास 

अथिा त्या िसमनीिि प्रकल्ह्प उर्ा न केल्ह्यास सिंबिंसधत शेतकऱयािंनी मागणी केल्ह्यास 

त्या िमीन सिंबिंसधत शेतकऱयािंना मळू सकिं मतीला पित किािे लागतील असे 

अध्यादशेात नमदू केले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुाि 

प्रकल्ह्पासाठी सिंपादीत केलेली िमीन शेतकऱयािंना पित किण्याबाबत कोणती 

कायािाही केली िा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, सिलिंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१) महामुिंबई सिशेष आसथाक के्षत्र सल. मुिंबई यािंना मुिंबई कुळ 

ता.प्र.क्र. ४२२३७....... 
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श्री.सरु्ाष दसेाई........ 

 िसहिाट ि शेत िसमन असधसनयम, १९४८ (सधुािणा १९९४) मधील कलम 

६३(I)A(II)मधील तितदुीनसुाि सिकास आयकु्त्त (उद्योग) यािंच्या सदनािंक 

०८/०८/२००३ ि सदनािंक १६/०६/२००५ च्या आदशेान्िये ११६६०.०१ हके्टि शेत 

िमीन खिेदी किण्यास तत्ित: मान्यता दणे्यात आली आह.े  

िायगड सिल्ह्हयातील उिण, पेण ि पनिले तालकु्यािंतील ४५ गािािंतील 

८२५७-७९-३५ ह.ेआि िमीन एसईझेडकिीता सिंपादन किणेकामी र्सूिंपादन 

असधसनयम १८९४ मधील कलम ४ प्रमाणे प्राथसमक असधसचूना सन २००६ मध्ये 

शासनाच्या िािपत्रामध्ये प्रससध्द झाली होती. त्यानिंति सन २००७ मध्ये ८१३४-९७-

९१ ह.ेआि. िसमनीकिीता कलम ६ ची असधसचूना सन २००७ मध्ये महािाष्ट्ि शासन 

िािपत्रात प्रससध्द झाली होती. 

ििील िसमनीपैकी एकूण ३११३ प्रकिणी र्सूिंपादन असधसनयम कलम ११(२) 

प्रमाणे सिंमतीदशाक सनिाडे िाहीि होऊन त्या सनिाडयाद्वािे १५०४-९१-३४ ह.ेआि 

िमीन सिंपादन किण्यात आलेली आह ेि त्या िसमनीचा ताबा महामुिंबई सेझ कडे 

दणे्यात आलेला आह.े उिािीत िमीन र्सूिंपादनाच्या प्रसक्रयेतनू िगळण्यात आलेली 

आह.े  

    महसलू ि िन सिर्ागाचे सद. १८/०२/२०११ च्या पत्रान्िये सिंमती सनिाडे झालेले 

के्षत्र िगळता उिािीत के्षत्रातील गाि नमनेू ७/१२ मधील इति हक्कातील र्सूिंपादनाच े

शेिे काढून टाकण्याबाबतचे आदशे सिर्ागीय आयकु्त कोकण ि सिल्ह्हासधकािी, 

िायगड असलबाग यािंना सदले होते. त्यानषुिंगाने तहसीलदाि, पेण यािंनी ७ गािातील 

एकूण २६२.१६.९१ ह.ेआि. क्षेत्राच्या ७/१२ ििील इति हक्काचे शेिे कमी केले ि 

उिािीत १७ गािािंचे ७/१२ िि नोंदी न ठेिल्ह्याने इति हक्कातील शेिा कमी किण्याचा 

प्रश्न उद ्र्िला नाही. तसेच उिण तालकु्यातील २० गािातील ३५९३.६७.६२ 

ह.ेआि. इतक्या क्षेत्राच्या ७/१२ ििील इति हक्कातील शेिे कमी किण्यात आले 

आहते. तसेच पनिेल तालकु्यातील एका गािाचे ९६.६९.२० ह.ेआि. क्षेत्राच्या 

७/१२ ििील इति हक्कातील शेिे कमी किण्यात आले. 

(२) होय, ह ेखिे आह.े 

(३), (४) ि (५) िायगड सिल्ह्हयातील मुिंबई बहुउद्दशेीय सेझ सिकससत किण्याकरिता 

ता.प्र.क्र. ४२२३७....... 
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श्री.सरु्ाष दसेाई........ 

कें द्र शासनाने सदनािंक ०८/०८/२००३ िोिी तत्ित: मिंििूी सदल्ह्यानिंति पाच िेळा 

मदुतिाढ दऊेनसधु्दा तसेच १५ िषाापेक्षा असधक कालािधी होिनू दखेील महामुिंबई  

सेझ किं पनीमार्ा त सिशेष आसथाक के्षत्र सिकससत झालेले नाही. ही बाब सिचािात घेता, 

ज्या शेतकऱयािंच्या िसमनी सदि सिशेष आसथाक क्षेत्राकिीता खिेदी केल्ह्या आहते, 

अशा प्रकल्ह्पग्रसत शेतकऱयािंनी सिल्ह्हासधकािी, िायगड यािंच्याकडे मुिंबई कुळिसहिाट 

ि शेत िमीन असधसनयम, १९४८ (सधुािणा १९९४) च्या कलम ६३ (१) (अ) मधील 

तितदूीनसुाि त्यािंच्या िसमनी मळू सकिं मतीला पित किण्याबाबत सिनिंती केली आह.े 

सिंबिंसधत प्रकल्ह्पग्रसत शेतकऱयािंकडून प्राप्त झालेल्ह्या सनिेदनािि सनुािणीची प्रक्रीया 

सिल्ह्हासधकािी, िायगड यािंच्या सतिािि सरुु आह.े 

 ॲड.आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रश्नाच्या अनषुिंगाने मिंत्री 

महोदयािंनी उत्ति सदले आह े की, महामुिंबई एसईझेड मुिंबईििळ होणाि. त्यामळेु 

अनेकािंना नोकिीची सिंधी प्राप्त होणाि आह.े शेतकऱयािंमध्ये, गािकऱयािंमध्ये ि 

एमएमआिडीए रिझनमध्ये िाहणाऱया लोकािंमध्ये सरु्ता येईल, या कल्ह्पनेतनू सदि 

प्रकल्ह्प पढेु आलेला आह.े सदनािंक ८ ऑगसट, २००३ ि सदनािंक १६ िनू, २००५ 

च्या आदशेान्िये, ११६६०.०१ हके्टि  शेत िमीन खिेदी किण्यास तत्ित: मान्यता 

दणे्यात आली आह.े  

अध्यक्ष महोदय, त्यानिंति मिंत्री महोदयािंनी उत्तिामध्ये असे सािंसगतले आह ेकी, 

िायगड सिल्ह्हयातील उिण, पेण ि पनिेल तालकु्यािंतील ४५ गािािंतील ८२५७-७९-

३५ ह.ेआि िमीन एसईझेडकिीता सिंपादन किणकेामी र्सूिंपादन असधसनयम १८९४ 

मधील कलम ४ प्रमाणे प्राथसमक असधसचूना सन २००६ मध्ये शासनाच्या 

िािपत्रामध्ये प्रससध्द झाली होती. त्यानिंति सन २००७ मध्ये ८१३४-९७-९१ ह.ेआि. 

िसमनीकरिता कलम ६ ची असधसचूना सन २००७ मध्ये महािाष्ट्ि शासन िािपत्रात 

प्रससद्ध किण्यात आली आह.े  

यानिंति श्री.कुलकणी....... 
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ता.प्र.क्र. ४२२३७..... 

ॲड. आसशष शलेाि..... 

पििंत ुप्रत्यक्षात िािपत्रात प्रससद्ध केल्ह्यानसुाि ८ हिाि १३४ हके्टि आि. िसमनीची 

असधसचूना प्रससद्ध केली आह.े तसेच उत्तिामध्ये या िसमनीचे शेिे काढले आहते, 

असे सािंसगतले आह.े हा प्रकल्ह्प झालेला नाही. असे असतानाही शेतकऱयािंच्या 

सातबािा उताऱयािि शेिे चढले आहते. काही शेतकऱयािंची िमीन सिंपासदत केलेली 

आह े ति काहींची िमीन सिकत घतेली आह.े प्रकल्ह्प झाला नसल्ह्यामळेु ज्या 

शेतकऱयािंच्या िागा सिकत घेतल्ह्या असतील सकिं िा सिंपासदत केल्ह्या असतील त्या 

िागेििील शेिे काढाियास हिे होते. उत्तिातील मासहतीनसुाि ििळपास ३ हिाि 

९५५.५३ हके्टि िसमनीििील शेिे काढले आहते. याचा अथा ८ हिाि १३४ हके्टि 

िसमनीची असधसचूना प्रससद्ध केली गेली. ३ हिाि ९५५ हके्टि िसमनीििील शेिे 

काढण्यात आले आहते. सदि ८ हिाि १३४ हके्टि िसमनीपैकी प्रत्यक्षात १ हिाि 

५०४ हके्टि आि. िसमनीचा ताबा घेण्यात आला आह.े याचा अथा ६ हिाि ६३० 

हके्टि िसमनीिि सिंपदानाची असधसचूना प्रससद्ध केली गेली. त्यापैकी ३ हिाि ९५५ 

हके्टि िसमनीििील शेिे काढले आहते. असे असतानाही ििळपास २ हिाि ६८५ 

हके्टि आि. िसमनीचा सहशेब लागत नाही. ही िमीन शेतकऱयािंची आह.े तेथे प्रकल्ह्प 

न झाल्ह्यामळेु शेतकऱयािंना ती िमीन पित समळाली पासहिे. त्यामळेु उिारित २ हिाि 

६८५.५२ हके्टि आि. िसमनीििील शेिे तातडीने सकती सदिसात काढण्यात येणाि 

आहते ? दसुिे असे की, या प्रश्नातील अ.क्र. ३, ४ ि ५ मधील प्रश्नाचे एकच उत्ति 

दणे्यात आले आह.े १५ िषाापेक्षा असधक कालािधी होऊन महामुिंबई सेझ प्रकल्ह्प न 

झाल्ह्यामळेु मळू शेतकऱयािंना ती िागा पित सकिं मतीला दणे्याचा सिचाि आह.े यािि 

िायगड सिल्ह्हासधकािी यािंच्याकडे सनुािणी सरुु आह.े मी सिचारु इसच्ितो की, ही 

सनुािणी कधीपयंत पणूा होणाि आह े? त्या सनुािणीतनू शेतकऱयािंना कधीपयंत न्याय 

समळणाि आह े? सतसिे असे की, सेझकरिता िाज्य शासनाने सिसिध ससूिधा सदल्ह्या 

आहते. सटॅम्प ड्यटुी, िसिसिेशनमध्ये सटू सदली आह.े या सटुीचा र्ायदा एसईझेड 

सिकासकाला झाला आह.े ती सटू पित घेण्याबाबत िाज्य सिकाि कोणती र्सूमका   
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ता.प्र.क्र. ४२२३७..... 

ॲड. आसशष शलेाि..... 

घेणाि आह े? मी पनु्हा माझे प्रश्न मिंत्री महोदयािंना सािंग ूइसच्ितो. २ हिाि ६८५ हके्टि 

िसमनीिि शेिे आहते. ते शेिे कधीपयंत पित केले िातील ? शेतकऱयािंच्या 

उताऱयािरुन ते शेिे कधीपयात काढले िातील ? दसुिे असे की, या प्रकिणातील 

सनुािणी कधीपयंत पणूा किण्यात येणाि आह े ? तसेच दणे्यात आलेल्ह्या सिसिध 

सटुींचा र्ायदा एसईझेड सिकासकाला झाला आह.े याबाबत िाज्य सिकािचे धोिण 

काय आह े? 

 श्री. सरु्ाष दसेाई : अध्यक्ष महोदय, ८ हिाि १३४ हके्टि आि. िसमनीपैकी 

केिळ १ हिाि ५०४ हके्टि के्षत्र सिंपासदत किण्यात आली आह.े उिारित िसमनींिि 

शेिे नाहीत. त्यामळेु  त्या िसमनी शेतकऱयािंच्याच आहते. १ हिाि ५०४ हके्टि िमीन 

सिंपासदत झाली आह.े त्यािि महामुिंबई एसईझेड सल. या किं पनीने कोणतेही काम 

केलेले नाही. त्या किं पनीने त्यासठकाणी सिकास केला नाही. मदुतिाढ दऊेनही तथेे 

कोणतीही प्रगती झालेली नाही. ही परिससथती असल्ह्यामळेु शेतकऱयािंनी त्या िसमनी 

पित किण्याची मागणी केली आह.े याबाबत सिल्ह्हासधकािी, िायगड यािंच्याकडे 

सनुािणी सरुु आह.े ती सनुािणी लिकिात लिकि पणूा केली िाईल. यात १ हिाि 

५०४ हके्टि आि. िसमनीमध्ये अनेक अिादाि आहते. काही अिादािािंनी या िसमनी 

पित समळण्यासाठी सनिदेने सदली आहते. त्यािि सनुािणी सरुु आह.े सनुािणीची 

प्रसक्रया िेगाने पणूा करुन त्याबाबत सनणाय द्यािेत, अशी सचूना दणे्यात येत आह.े 

त्यासाठी तीन मसहन्यािंची मदुत दणे्यात येत आह.े 

 श्री. महशे बालदी : अध्यक्ष महोदय, या शेतकऱयािंना न्याय समळण्यासाठी 

सथासनक लोकप्रसतसनधींसोबत मिंत्री महोदयािंनी बैठक घ्यािी. ३ मसहन्यामध्य े

सिल्ह्हासधकािी या प्रकिणािंचा सनिाडा कितील, सिल्ह्हासधकािी सतिािि मिंििुी 

समळेल, असे आश्वासन मिंत्री महोदयािंनी सदले आह.े मिंत्री महोदय या सिषयाबाबत 

सकािात्मक आहते. ही असतशय आनिंदाची बाब आह.े पििंत ुमाझे असे म्हणणे आह े

की, पाताळगिंगा एमआयडीसी दखेील याच तालकु्यात आह.े १५ िषााबाबतचा  
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ता.प्र.क्र. ४२२३७..... 

श्री. महशे बालदी..... 

कायदा आह.े पििंत ु३० िषे होऊनही तथेील एमआयडीसीमध्ये एकही काम झाललेे 

नाही.  

यानिंति श्री. चौधिी... 
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ता.प्र.क्र.४२२३७..... 

श्री.महशे बालदी..... 

आपल्ह्या पढुच्या हपढीला नोकऱया हमळतील म्िणनू तेिील शेतकऱयांनी 

एम.आय.डी. ी.  ाठी जागा हदली िोती.  परंत ु३० वषे उलटून दखेील तेिे अद्याप 

कािीिी काम झालेले नािी.  त्यामळेु या जहमनी परत दणे्याबाबत शा न हवचार करेल 

का ?   

 श्री.सरु्ाष दसेाई : अध्यक्ष महोदय, मी आताच सपष्ट केले आह े की, 

सिल्ह्हासधकाऱयािंच्या पातळीिि यासिंदर्ाातील सनुािण्या सरुु आहते ि ती प्रसक्रया तीन 

मसहन्यािंमध्ये पणूा व्हािी.  तिीही आिश्यकता र्ासल्ह्यास यासिंदर्ाात बैठक घेण्याची 

आमची तयािी आह.े   

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयािंनी दसुिा मदु्दा पाताळगिंगा 

एम.आय.डी.सी. सिंदर्ाातील मािंडला आह.े  त्यािंनी सािंसगतले की, १५ िषे उलटून 

दखेील तेथे काहीही सिकास झालेला नाही.  मी सािंग ूइसच्ितो की, िि तेथे काहीही 

सिकास झालेला नसेल ति तेथील शेतकऱयािंसोबत नक्कीच बैठक घेतली िाईल. 

श्री.अतलु र्ातखळकि : अध्यक्ष महोदय, यामध्ये १५०० हके्टि िमीन 

सिंपासदत करुन त्याला समुािे १५ िषे उलटली आहते.  यासिंदर्ाात प्रत्येकाची 

व्यसक्तगत सनुािणी केली िाणाि... तसेच महामुिंबई सिशेष आसथाक के्षत्र सल., मुिंबई 

ही किं पनी शेतकऱयािंच्या िसमनी पित दणे्यास सििोध किीत आह ेका ति तसे नाही.  

त्यामळेु माझी सिनिंती आह ेकी, एसक्झक्यसुटव्ह ऑडाि काढून सदि िागा शेतकऱयािंना 

पित किािी.  अशी ऑडाि काढण्याचा सिकािचा सिचाि आह ेका ?  कािण १५ िषे 

उलटूनही तेथे काहीही कायािाही झालेली नाही.  गेल्ह्या सिकािच्या काळात याच 

सर्ागहृाने कायदा पारित केला होता की, शेतकऱयािंची िमीन उद्योगाकरिता घेतली 

गेली ि पढुील पाच िष ेउलटूनही तथेे काहीही कायािाही न झाल्ह्यास सदि िमीन 

शेतकऱयािंना पित दणे्यात यािी.  सदि कायद्याच्या आधािे एका र्टक्यात या 

प्रकिणातील िसमनी शेतकऱयािंना पित किणाि का ? 
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ता.प्र.क्र.४२२३७..... 

श्री.सरु्ाष दसेाई : अध्यक्ष महोदय, आपला र्-ूसिंपादन कायदा असतशय 

चािंगला ि शेतकऱयािंना न्याय दणेािा आह.े  त्यामळेु कुठेही सक्तीचे र्-ूसिंपादन होत 

नाही ि िबिदसतीचाही प्रश्न येत नाही.  सन्माननीय सदसयािंना मी सािंग ूइसच्ितो की, 

उद्योगािंकरिता िसमनी घतेल्ह्यानिंति ५ िषांची नव्ह ेति १५ िषांची मदुत आह.े  ही 

मदुत उलटून गले्ह्यानिंति मात्र शेतकऱयािंना आपल्ह्या िसमनी र्-ूसिंपादनातनू 

िगळण्याची मागणी किण्याचा हक्क आह.े  निंति त्यािि सनुािणी घेऊन कायदशेीि 

प्रसक्रया पणूा केली िाते.  मी सन्माननीय सदसयािंना सिश्वास दऊे इसच्ितो की, 

याबाबतीत शेतकऱयािंच्या र्ािना ि मागण्या सिचािात घेऊन योग्य सनणाय घेतले 

िातील. 

ॲड.आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, मिंत्री महोदयािंनी सािंसगतले की, ८ हिाि 

१३४ हके्टिपैकी १ हिाि ५०४ हके्टििि आपण ताबा घेतला आह े ि हा 

तेिढयापिुताच सिषय आह.े  पििंत ुउत्तिामध्ये नमदू केले आह ेकी, "८ हिाि २५७ 

ह.ेआि. िमीन एसईझेड करिता सिंपादन किणेकामी र्-ूसिंपादन असधसनयम १९८४ 

मधील कलम ४ प्रमाणे सन २००६ मध्ये प्राथसमक असधसचूना काढण्यात आली.  

तसेच ८ हिाि १३४ ह.ेआि. िसमनीकरिता कलम ६ ची असधसचूना सन २००७ 

मध्ये महािाष्ट्ि शासन िािपत्रात प्रससध्द केली."  याचा अथा ८ हिाि १३४ ह.ेआि. 

िमीन आपण महािाष्ट्ि शासन िािपत्रात असधससूचत केलेली आह.े  त्यापैकी १ हिाि 

५०४ ह.ेआि. िसमनीचा आपण ताबा घेतलेला आह,े ह ेबिोबि आह.े  पििंत ुउिारित 

६ हिाि ७३० ह.ेआि. िमीन गैि असधससूचत किणाि का ? 

श्री.सरु्ाष दसेाई : अध्यक्ष महोदय, १ हिाि ५०४ ह.ेआि. िसमनीचे प्रत्यक्ष 

र्-ूसिंपादन झालेले आह.े  पििंत ुमहामुिंबई सिशेष आसथाक के्षत्र सल., मुिंबई या किं पनीला 

यामध्ये कोणतेही सिािसय उिलेले सदसत नाही.  त्यािंना पाच िेळा मदुतिाढ दऊेन 

दखेील कोणतेही काम केलेले नाही.  त्यामळेु १ हिाि ५०४ हके्टि व्यसतरिक्त उिारित 

िसमनी घेण्याचा प्रश्नच येत नाही.  अथाात, यामध्ये सपष्टता येण्यासाठी काही सनदशे 

सनगासमत किणे आिश्यक असल्ह्यास तशी कायािाही सनसितपणे किण्यात येईल. 
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शहापूर (गि.िाणे) तालुक्यातील आगदवासी पाडयाांसािी मुलभूत सोयी-

सुगवधा उपलब्ध करण्याबाबत 

 (७) * ४११६१  श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), श्री.गवनोद गनकोले (डहाणू), 

श्री.रािेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.कालीदास कोळांबकर (वडाळा) :  

सन्माननीय आगदवासी गवकास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) शहापिू (सि. ठाणे) तालकु्यातील बोिशेती, पोढ्याचा पाडा, लोर्ीपाडा, 

साकडगाि, तळयाची िाडी, अधई ठाकूिपाडा, िहेलोंडे-सापटेपाडा, अतोंडी-

तईचीिाडी, टेंर्ा-आिंसबिली, कोठािी-िढेा, रु्गाळे-ििसिाडी, अिनपू-दापिूमाळ, 

सशिोळ-साििकूट, उिंब्रई-कातकिी िसती तसेच बािोळा-दसहगाि ग्रामपिंचायतील 

कािंडोळपोई, तुिंबडेपाडा, तळिाडा, सससिली या गािपाडयातील ग्रामसथ 

िसत्याअर्ािी आिोग्य, सशक्षण ि िोिगाि आदी सोयी-ससुिधािं पासनू ििंसचत 

िासहल्ह्याने अनेक समसयािंना सामोिे िािे लागत असनू अनेक आिंदोलने करून 

लोकप्रसतसनधींनी सनिेदन दउेनही कोणतीच कायािाही होत नसल्ह्याने सदनािंक २४ 

िानेिािी, २०२२ िोिी िा त्यासमुािास तीव्र आिंदोलन केले असल्ह्याचे सनदशानास 

आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, शासनाच्या एकूण अथासिंकल्ह्पातील ९ टक्केच सनधी हा आसदिासी 

सिकास सिर्ागाच्या योिनासाठी खचा किणे बिंधनकािक असताना, असधकाऱयािंनी 

यािंच्या िाणीिपिुाक कलेल्ह्या दलुाक्षामळेु सदिहू सनधीचा योग्य प्रकािे िापि न होता, 

मोठया प्रमाणािि या सनधीत गैिव्यिहाि होत असल्ह्याने िसते सनमााण किणे गििेच े

असतानाही त्याकडे दलुाक्ष होत असल्ह्याचे सनदशानास आले आह,े ह ेही खिे आह े

काय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन शहापिू तालकु्यातील गाि-

पाडयािंतील िसते तयाि करुन ते मखु्य िसत्यािंना िोडण्याच्या दृष्टीने कोणती कायािाही 

केली िा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, सिलिंबाची कािणे काय आहते ? 
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ता.प्र.क्र.४११६१..... 

अॅड. के.सी.पाडवी : (१), (२) ि (३) आसदिासी सिकास सिर्ागाकडून आसदिासी 

उपयोिनेतिंगात किण्यात येणािी िसत्यािंची काम े ही सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग, 

ग्रामसिकास सिर्ाग यािंसािख्या सिर्ागािंच्या योिनािंसाठी पिुक सिरुपाची योिना 

असल्ह्याने या सिर्ागामार्ा त आसदिासी र्ागातील िसत्यािंना मयाादीत सिरुपात सनधी 

दणे्यात येतो.  

   सन २०२१-२२ या सित्तीय िषाामध्ये ५०५४, ५११७ या लेखासशषाातिंगात शहापिू 

तालकु्यातील रु. ८.३० कोटी इतक्या रुपयािंच्या २३ िसत्यािंच्या कामािंना तसेच 

३०५४, २७२२ या लेखासशषांतगात रु. १.८० कोटी इतक्या रुपयािंच्या १६ िसत्यािंच्या 

कामािंना मान्यता दणे्यात आलेली आह.े  

(४) प्रश्न उद ्र्ित नाही. 
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ता.प्र.क्र.४११६१..... 

 श्री.दौलत दिोडा : अध्यक्ष महोदय, मिंत्री महोदयािंनी सदलेल्ह्या उत्तिालाच माझी 

हिकत आह.े  शहापिू (सि. ठाणे) तालकु्यातील बोिशेती, पोढ्याचा पाडा, 

लोर्ीपाडा, साकडगाि, तळयाची िाडी, अधई ठाकूिपाडा, िेहलोंडे-सापटेपाडा, 

अतोंडी-तईचीिाडी, टेंर्ा-आिंसबिली, कोठािी-िेढा, रु्गाळे-ििसिाडी, अिनपू-

दापिूमाळ, सशिोळ-साििकूट, उिंब्रई-कातकिी िसती येथील सपेसससर्क प्रश्न आहते.  

पििंत ुत्याबाबतचे सपेसससर्क उत्ति मिंत्री महोदयािंकडून दणे्यात आलेले नाही.  त्यामळेु 

माझा प्रश्न आह ेकी, उपिोक्त नमदू गािािंसाठी सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात येईल का 

?  तसचे सदनािंक २४ िानेिािी िोिी एक शासन सनणाय काढण्यात आला.   

यानिंति श्री.धमुाळे..... 
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ता.प्र.क्र.४३८४०.. 

श्री. दौलत दिोडा.. 

 अध्यक्ष महोदय, सदनािंक २४ िानेिािी िोिी िो शासन आदशे काढला 

त्यामध्ये माझा मतदाि सिंघ िगळण्यात आला आह.े  सिल्ह्हा परिषद, ठाणे आसण 

सिल्ह्हा परिषद, पालघि यािंनी ३०५४ आसण २७२२ अिंतगात िनिातीचे िाज्यसतिीय 

प्रसताि पाठसिले, त्यािंना आपण तातडीने मिंििुी दणेाि आहात काय ? 

 ॲङ के.सी. पाडिी : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयािंनी सिचािलेल्ह्या 

प्रश्नासिंबिंधी मी सािंग ूइसच्ितो की, ज्या ज्या गािािंना कामे झाली आहते त्याची यादी 

माझ्याकडे उपलब्ध आह.े  सन्माननीय सदसयािंना हिे असेल ति ती यादी मी पटलािि 

ठेितो.  यामध्ये प्रत्येक गािाला काम सदलेले आह.े  त्यामध्ये ठक्कि बाप्पा योिनेतनू 

असेल सकिं िा डीपीसीमधनू असेल.  दापिू ते माळ ह ेगाि िन सिर्ागात येत असनू 

त्या सिर्ागाची त्यासाठी हिकत आह.े  तिी दखेील िन सिर्ागाच्या असधकाऱयािंशी 

आमच्या असधकाऱयािंनी चचाा केली आह.े  त्यानसुाि आता ते ३ (२) अिंतगात मिंििू 

किण्याचे ठिले आह.े  तो िसता किण्यास ते पििानगी दते आहते.  २०२२-२३ या 

िषााच्या यादीमध्ये प्रत्येक गािाला म्हणिे सकमान ७ गािािंना ३-३ लाख रुपये इतका 

सनधी सदलेला आह.े  ही बिेटमधील कामे आहते.  ठक्कि बाप्पामधील कामे २ ते ३ 

लाखािंची आहते.  पििंत ु ही कामे आपण मिंििू केली आहते.  बिेटमध्ये ती मिंििू 

झाल्ह्यानिंति सनसितपणे त्या कामािंची िका  ऑडाि दतेा येईल. 

 श्री. ियकुमाि िािल : अध्यक्ष महोदय, हा आसदिासी पाडे आसण 

िसत्यािंसिंबिंधीचा प्रश्न आह.े ििळपास पािणे दोन कोटी आसदिासी बािंधि महािाष्ट्िात 

िाहतात.  आपल्ह्या िाज्याच्या सिंपणूा बिेटपैकी ९ टक्के इतका सनधी आसदिासी 

सिकास सिर्ागासाठी आिसक्षत केला िातो.  पििंत ुदििषी माचा अखिेपयंत हा सनधी 

कसा खचा किािा यासिंबिंधी चढाओढ सरुू असते.  या सिर्ागाचे सनयम अत् यिंत 

सकचकट आहते.  यामध्ये टीएसपीला आसण ओटीएसपीला िेगिेगळा सनयम आह.े  

पििंत ुआपण िि आसदिासी बािंधिािंना हा सनधी दते अस ूति त्याचा लार् प्रत्येक 

आसदिासी बािंधिाला झाला पासहिे.  म्हणनू माझा सपेसससर्क प्रश्न आह ेकी, दसलत  
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ता.प्र.क्र.४३८४०.. 

श्री. ियकुमाि िािल... 

िसती सधुाि योिनेच्या धतीिि आसदिासी िसती सधुाि योिना आपण लाग ूकिणाि 

आहात काय आसण लाग ूकिणाि असाल ति ती सकती सदिसात किणाि आहात ?  

 ॲङ के.सी. पाडिी : अध्यक्ष महोदय, पिूी लोकसिंख्येच्या प्रमाणात सनधी 

समळत होता.  पििंत ु सनती आयोग आल्ह्यापासनू या सनधीचे प्रमाण कमी होत आह े

आसण आसथापनाििील खचा िाढत आह.े  योिनािंमधील सनधी आसथापनािंिि 

िापिला िातो आसण त्यामळेु सिकासाला सनधी कमी पडतो.  याबाबत मला िि सिंधी 

समळाली ति बिेटच्या र्ाषणाच्या िेळी मी बोलेन.  पििंत ुसन्माननीय सदसयािंनी िो 

सपेसससर्क प्रश्न सिचािला आह ेकी, इति सठकाणी म्हणिे ज्याप्रमाणे सामासिक न्याय 

सिर्ागामार्ा त िशी तितदू आह ेतशी तितदू या सिर्ागात ठक्कि बाप्पा योिनेमध्ये 

आह.े  त्यामळेु याबाबत पढुील मिंसत्रमिंडळ बैठकीमध्ये सिषय घेतला िाईल.  याबाबत 

धोिणात्मक सनणाय होईल आसण त्यामळेु ज्या आसदिासींना...  

अध्यक्ष महोदय, ह ेखिे आह ेकी, टीएसपी सकिं िा ओटीएसपी ह ेिाज्य सिकािने 

ठिसिले नाही ति ते कें द्र सिकािकडून ठििनू आले आह.े ते िनु्या पध्दतीप्रमाणे आह.े  

पििंत ु ज्या आसदिासींना यामधनू सनधी समळत नाही त्यािंच्यासाठी ठक्कि बाप्पा 

योिनेतनू सदला पासहिे. म्हणनू ही योिना ििच्या सतिािि आणण्याचा माझा प्रयत्न 

आह.े 

श्री. सिक्रमससिंह साििंत : अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न या प्रश्नाच्या सकोपच्या 

बाहिेील आह.े  तिी दखेील माझ्या मतदाि सिंघामध्ये ित शहि, ससुलात, उमदी, 

पािंडिििी, या सठकाणी आसदिासी समाि मोठ्या प्रमाणात आह.े  या समािाच्या 

लोकािंना दाखले समळसिण्यासाठी घोडेगािंि येथे यािे लागते.   त्यामळेु यासाठी 

मसहन्यातनू १ ते २ सदिस ित शहिात कॅम्प लािता येईल काय, हा माझा पसहला प्रश्न 

आह.े  पािंडिििीमध्ये आमचा  आसदिासी समाि मोठ्या प्रमाणािि आह.े  त्यामळेु 

त्यािंना सिसिध सोयी ससुिधा आिअखिेपयंत समळालेल्ह्या नाहीत.  िागा उपलब्ध  
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ता.प्र.क्र.४३८४०.. 

श्री. सिक्रमससिंह साििंत... 

नसल्ह्यामळेु शासन त्यािंना अशी िागा उपलब्ध करुन दणेाि आह े काय आसण 

शासनाकडून त्यािंना घिकुलसिंदर्ाात शासन काही तिी योिना िाबसिणाि आह ेकाय? 

यानिंति श्रीमती कोळसगिे..
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ता.प्र.क्र. ४११६१... 

ॲड. के.सी.पाडिी : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयािं ोबत माझ्या 

नेिमीच गप्पा िोत अ तात. माझा मतदािसिंघ क्र. १ आसण त्यािंचा २८८ आह.े 

त्यामळेु त्यािंचाही सिकास किणे गििेचे आह.े त्या र्ागात पािधी समाि मोठया 

प्रमाणािि िाहतो. त्यािंच्यासाठी १०० कोटी रुपयािंचे पॅकेि होते ते आता यािषी १२५ 

कोटी रुपयािंचे केलेले आह.े तेथील लोकािंना िातीचे दाखले समळत नसतील ति 

सनसितपणे कॅम्प आयोसित केले िातील. त्या लोकािंसाठी सिसशष्ट प्रकािच्या योिना 

द्याव्याच लागतील आसण १२५ कोटी रुपयािंच्या सनधीमध्ये त्या योिना सदल्ह्या 

िातील. त्यािंना िी िमीन  सदली िाते त्यासाठी पािसाळयामध्ये एक शासन सनणाय 

काढलेला होता त्याचा सनसितपणे त्यािंना र्ायदा होईल. त्यानसुाि त्यािंना िमीन सदली 

िाईल तसेच त्यािंना घिकुलासाठी सदु्धा पॅकेि आह.े  

श्री. सरु्ाष धोटे : अध्यक्ष महोदय, हा सिषय शहापिू सिल्ह्याचा असला तिी 

दखेील  माननीय मिंत्रयािंना माझा सपेसससर्क प्रश्न असा आह े की, चिंद्रपिू आसण 

गडसचिोली सिल्ह्यामध्ये आसदिासींची सिंख्या मोठया प्रमाणािि आह.े ठकिबाप्पा 

योिना ही ३०:५४ सकिं िा ५० :५४ असेल तिी हा सनधी सितिीत किीत असताना खिे 

िी आसदिासी गािे टीएसपी आसण ओटीएसपीमध्ये मोडतात. त्या र्ागामध्ये तो 

सनधी सितिीत न किता अनेक सबगि आसदिासी र्ागािंना सनधी सितिीत केला िातो. 

माननीय मिंत्रयािंना मला एिढेच सिचािायचे आह े की, ज्या र्ागामध्ये आसदिासी 

सिंख्या िासत सकिं िा कमी िासत असेल ति त्याप्रमाणे सनधी सितिीत किणाि काय ? 

चिंद्रपिू सिल्ह्ृयात आसदिासी समाि मोठ्या प्रमाणािि असताना सदु्धा िात िधैता 

प्रमाणपत्राचे काम आम्हाला गडसचिोली सिल्ह्यात िाऊन पणूा किािे लागते. त्यामळेु 

िात िैधता प्रमापत्राचे कायाालय चिंद्रपिू सिल्ह्यामध्ये उघडले िाईल काय ? 

ॲड. के.सी.पाडिी : अध्यक्ष महोदय, िात िैधतेबाबतचा प्रश्न िेगळा आह.े 

पििंत ुयाची सदु्धा सनसितपणे दखल घेतली िाईल. सन्माननीय सदसयािंनी िी मागणी 

केली आह े त्याचा सिचाि केला िाईल. सनधीच्या बाबतीत त्यािंचा िो प्रश्न आह े

त्याबाबत मी त्यािंना सािंग ूइसच्ितो की, टीएसपी सकिं िा ओटीएसपी हा कें द्र शासनाने  
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ता.प्र.क्र. ४११६१... 

ॲड. के.सी.पाडिी.... 

ठििनू सदलेला आह.े त्या सशिाय मी मघाशी उत्ति सदल्ह्याप्रमाणे ठकिबाप्पा योिनेच्या 

माध्यमातनू त्यािंना पैसे सदले पासहिे. आसदिासी समाि िाज्यर्िात आहते त्यामळेु 

आम्हाला त्यािंच्यासाठी बिेटमध्ये तितदू किािी लागते. पििंत ुकाही ठिासिक लोकािंना 

काम समळत नाही सकिं िा त्यािंच्या िाट्याला सनधी येत नाही ह ेखिे आह.े त्यामळेु 

मिंत्रीमिंडळातील सिा नेत्यािंना मी सिनिंती करुन ठकिबाप्पा ही योिना पढुच्या 

कॅसबनेटच्या बैठकीसमोि ठेिनू त्याला मिंििुी घेईल.  

प्रा. डॉ. अशोक उईके : अध्यक्ष महोदय, माननीय मिंत्रयािंनी सािंसगतले की, सन 

१९८४ पासनू म्हणिे आसदिासी सिर्ागाची सनसमाती झाली तेव्हापासनू महामिंडळ 

होते आसण सन १९८४ मध्ये आसदिासी सिर्ाग सनमााण झाला. माननीय मिंत्री ह ेकें द्र 

शासनाचे नाि घेत आहते त्यामळेु मी त्यािंना सािंग ू इसच्ितो की, टीएसपी आसण 

ओटीएसपी ची महािाष्ट्िातील आसदिासी सिर्ागाला आसदिासी लोकसिंख्येच्या 

अधीन िाहून महािाष्ट्ि सिकािच ठििते. िेकॉडािि चकुीचे येऊ नये म्हणनू मी बोलत 

आह ेकी, महािाष्ट्ि शासनाची िबाबदािी आह ेकी, महािाष्ट्ि िाज्यामध्य े१ कोटी ३५ 

लाख लोकसिंख्या असल्ह्यामळेु त्या त्या पोळािि सकती आसदिासी सनधी द्यायचा ह े

ठिसिण्याचे असधकाि आसदिासी सिर्ागाला आहते. माझी सिनिंती आह े की, 

महािाष्ट्िामध्ये समसत आसदिासींचे पोळ, तािंडे, आसदिासी िसती यािंच्या 

िोडणीसाठी सिेशष बाब म्हणनू सनधी उपलब्ध करुन दणेाि काय ? 

ॲड. के.सी.पाडिी : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय प्रा.डॉ. अशोक उईके 

यािंच्याच पक्षाचे सिकाि कें द्रामध्ये आह.े ति मी त् यािंना सािंग ूइसच्ितो की, हा सनणाय 

सकिं िा सनयम आपल्ह् या सिकािमध्ये झालेला नसनू आमच्याही सिकािच्या 

कालािधीमध्ये झालेला आह.े कें द्रामध्ये सन १९७२ निंति हा शासन सनणाय झालेला 

आह.े यामध्ये बदल किण्यात यािा यासाठी कें द्र शासनाला आपण सिनिंती करु. 

सन्माननीय सदसयािंनी मागणी केली की, आसदिासी समािासाठी िेगळा सनधी दणेाि 

काय ठकिबाप्पा योिनेच्या माध्यमातनू तो सनधी सदला िाईल.  
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ता.प्र.क्र. ४११६१... 

श्री. दौलत दिोडा : अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न अनतु्तिीत िासहलेला आह.े मी 

मागच्यािेळी सदु्धा प्रश्न सिचािला होता की, सिल्ह्हा परिषद, ठाणे आसण सिल्ह्हा 

परिषद, पालघि यािंनी ३०:५४ आसण २७:२२ चे ि ेप्रसताि पाठिले आहते त्यािंना 

माननीय मिंत्री मिंििूी दणेाि आहते काय ? 

ॲड. के.सी.पाडिी : अध्यक्ष महोदय, होय मिंििुी सदली िाईल.  

श्री. सिंिय सािकािे : अध्यक्ष महोदय,  माननीय मिंत्रयािंनी उत्तिामध्ये सािंसगतले 

आह ेकी, १० कोटी, १० लाख रुपयािंच्या ३९ िसत्यािंना मिंििुी सदलेली आह.े 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण ) : आता प्रश्नोत्तिाचा तास 

सिंपलेला आह.े  

    यानिंति श्रीमती कििंदीकि..... 
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   वाढगदवसागनगमत्त अगभष्टगचांतन 

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण ) :  सर्ागहृाच े सन्माननीय 

सदसय ि माननीय िैद्यकीय सशक्षण मिंत्री  श्री. असमत दशेमखु  यािंचा आि िाढसदिस 

आह.े मी त्यािंना सर्ागहृाच्या ितीने हासदाक शरु्चे्िा दतेो.  

    ------ 
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   पृ. शी. : लेखी उत्तिे  

   मु. शी. : अतािािंसकत प्रश्नोत्तिािंची यादी क्रमािंक ७६ ते ९० 

       सर्ागहृासमोि ठेिण े

 उप ससचि ( श्री. आठिले ): अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

अतािािंसकत प्रश्नोत्तिाची यादी क्रमािंक ७६ ते ९० सर्ागहृाच्या समोि ठेितो. 

  तागलका सभाध्यक्ष :  अतािािंसकत प्रश्नोत्तिािंची यादी क्रमािंक ७६ ते ९० 

सर्ागहृासमोि ठेिण्यात आली आह.े सदिहू याद्या सिधानमिंडळाच्या सिंकेतसथळािंिि 

उपलब्ध करुन दणे्यात आल्ह्या आहते.  

 ( प्रेस : येथे सोबत िोडलेली यादी िापािी.) 

----------- 
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  पृ. शी. : शोक प्रसताि 

  मु. शी. : श्री. शिंकििाि गेणिूी कोल्ह्ह ेयािंच्या सनधनाबद्दल शोक 

       प्रसताि 

 तागलका सभाध्यक्ष  ( श्री. दीपक चव्हाण )  : अध्यक्ष महोदय,              

श्री.  शिंकििाि गेणिूी कोल्ह्ह ेमािी सि.स.स. ि मािी मिंत्री, यािंच्या सनधनाबद्दल मी 

खालील शोक प्रसताि मािंडतो. 

 " श्री. शिंकििाि गेणिूी कोल्ह्ह ेयािंच्या द:ुखद सनधनाबद्दल ह ेसर्ागहृ अतीि 

द:ुख व्यक्त किते." 

 कै. शिंकििाि गेणिूी कोल्ह्ह ेयािंचा िन्म २४ माचा, १९२९ िोिी अहमदनगि 

सिल्ह्यात कोपिगािंि तालकु्यातील येसगाि येथे झाला. त्यािंचे सशक्षण बी.एससी पयंत 

झाले होते. 

     कै. कोल्ह्ह े यािंनी सिंिीिनी एज्यकेुशन सोसायटी, सिंिीिनी शैक्षसणक ग्रामीण 

सिश्वसत सिंसथा, सिंिीिनी सहकािी साखि कािखान्याचे सिंसथापक-अध्यक्ष म्हणनू 

उत्तम काया केले होते. त्यािंनी इिंसडयन शगुि इिंडसिीि इम्पोटा ॲन्ड एक्सपोटा कॉपोिेशन 

सल., महािाष्ट्ि िाज्य सहकािी साखि कािखाना सिंघ, गोदाििी खोिे सहकािी दधू 

उत्पादक सिंघ, यशििंत कुक्कुटपालन व्यािसासयक सहकािी सिंसथा, नॅशनल रे्डिेशन 

को. ऑप. शगुि रॅ्क्टिीि, सिंिीिनी सहकािी पतसिंसथा, नॅशनल हिेी इिंसिसनअिींग 

को. ऑप. सल., दिेयानी सहकािी बँक, सिंिीिनी मत्सय सहकािी सिंसथा, सिंिीिनी 

ॲग्रो को. ऑप. माकेसटिंग सोसायटी अशा अनेक सिंसथािंचे सिंचालक म्हणनूही काया 

केले होते. त्यािंनी डेक्कन शगुि रिसचा इसन्सटटयटु, महािाष्ट्ि को. ऑप. र्टीलायझि 

ॲन्ड केसमकल, महािाष्ट्ि चेंबि ऑर् कॉमसाचे सिंचालक म्हणनूही काया केले होते. 

सहकाि क्षेत्रातील अनेक सिंसथािंशी त्यािंचा सनकटचा सिंबिंध होता.  
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तासलका सर्ाध्यक्ष..... 

      कै. कोल्ह्ह े यािंनी कोपिगािंि पिंचायत ससमतीचे सर्ापती, अहमदनगि सिल्ह्हा 

परिषदचेे सदसय म्हणनू काया केले होते. ते  सन १९७२, १९७८, १९८०, १९९०, 

१९९५ ि १९९९ असे सहा िेळा अहमदनगि सिल्ह्यातील कोपिगािंि मतदािसिंघातनू 

महािाष्ट्ि सिधानसर्िेि सनिाासचत झाले होते. त्यािंनी माचा १९९० ते माचा १९९३ या 

कालािधीत सहकाि, िाज्य उत्पादन शलु्ह्क, कृषी ि र्लोत्पादन, परििहन तसचे 

नागिी िमीन कमाल धािणा खात्याचे मिंत्री म्हणनू उत्तम काया केले होते. 

       अशा या िेष्ठ समािसेिकाचे बधुिाि, सदनािंक १६ माचा, २०२२ िोिी द:ुखद 

सनधन झाले.   सन्माननीय सदसयािंनी सतब्ध उर् ेिाहून शोक प्रसताि सिंमत किािा 

अशी सिनिंती आह.े 

 (सदसय उर् ेिाहतात.) 

सदसयािंनी खाली बसािे. 

शोक प्रसताि सिंमत किण्यात आला आह.े प्रसतािाची एक प्रत ि सिधानमिंडळाचे 

समतृीपत्र शोकाकुल कुटूिंसबयािंकडे पाठसिण्यात येईल. 

..... 
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   पृ.शी /मु.शी : कागदपते्र सर्ागहृासमोि ठेिणे  

   डॉ.  सिश्व िीत कदम  (  अन्न, नागिी पिुिठा ि ग्राहक सिंिक्षण िाज्य  मिंत्री): 

अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने  महािाष्ट्ि ग्राहक सिंिक्षण (िाज्य ि सिल्ह्हा 

ग्राहक सिंिक्षण परिषद) सनयम, २०२२ प्रससध्द किणािी असधसचूना क्रमािंक ग्रासिंसन 

– २०२० / प्र.क्र.३९ / ग्रासिं-२, सदनािंक १७ रे्ब्रिुािी, २०२२  सर्ागहृासमोि 

ठेितो. 

      तागलका सभाध्यक्ष : असधसचूना सर्ागहृासमोि ठेिण्यात आली आह.े  

 

      ----------- 
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 श्री. सिंिय बनसोडे ( सिंसदीय काया िाज्यमिंत्री  ) : अध्यक्ष महोदय,  मी 

आपल्ह्या अनमुतीने पढुीलप्रमाणे अहिाल सर्ागहृासमोि मािंडतो.  

 

  तागलका सभाध्यक्ष :  : असधसचूना सर्ागहृासमोि ठेिण्यात आली आह.े 

--------- 

 

     (क )    डॉ.बाबासाहबे आिंबेडकि मिाठिाडा सिद्यापीठ, औििंगाबाद यािंचे सन या 

          २०२०-२०२१  या िषााचे िासषाक लेख े 

(ख) िाष्ट्िसिंत तकुडोिी महािाि नागपिू सिद्यापीठ, नागपिू यािंचे सन २०२०-२०२१ 

या िषााचे िासषाक लेख े(अिंकेक्षण अहिालासह)  

    

(ग) सिंत गाडगेबाबा अमिािती सिद्यापीठ, अमिािती यािंचे सन २०२०-२०२१ या 

िषााचे िासषाक लेख े 

    

(घ) सशिािी सिद्यापीठ, कोल्ह्हापिू यािंचे सन २०२०-२०२१ या िषााचे िासषाक लेख े     

(ङ) सिामी िामानिंद तीथा मिाठिाडा सिद्यापीठ, नािंदडे यािंचा सदनािंक १ एसप्रल,२०२० 

ते ३१ माचा, २०२१ या कालािधीचा िासषाक अिंकेक्षण अहिाल 

    

(च) महािाष्ट्ि िाष्ट्िीय सिसध सिद्यापीठ, औििंगाबाद यािंचे सन २०१७-२०१८,सन 

२०१८-२०१९, सन २०१९-२०२० ि सन २०२०-२०२१ चे िासषाक अहिाल  

    

(ि) यशििंतिाि चव्हाण महािाष्ट्ि मकु्त सिद्यापीठ, नासशक यािंचे सन २०१८-२०१९ 

ि सन २०१९-२०२० या िषांचे िासषाक लेख े आसण अिंतगात लेखापिीक्षण 

अहिाल  

    

  तागलका सभाध्यक्ष :  िासषाक लेख,े िासषाकअहिाल ि लेखापरिक्षण  

 अहिाल सर्ागहृासमोि ठेिण्यात आलंे आहते. सदिहू अहिाल सिधानमिंडळाच्या  

 सिंकेतसथळािि उपलब्ध करुन दणे्यात येतील. 

       ------   
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                                                                यानिंति श्रीमती सगिप... 
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हरकतीचा मुद्दा 

  श्री.सधुीि मनुगिंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, मी पनु्हा पनु्हा ह ेलक्षात आणनू दते 

आह े कािण एक सिधानसर्ा सदसय म्हणनू माझे ते कताव्य आह.े आपल्ह्या 

सिधानसर्ेच्या सनयमानसुाि ि या आधी अध्यक्ष महोदयािंनी सदलेल्ह्या सनदशेानिंति 

दखेील पनु्हा पनु्हा सन २०१७-२०१८, सन २०१८-२०१९ अशा िषांचे िासषाक 

अहिाल सर्ागहृाच्या पटलािि ठेिण्यात येत आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, आपल्ह्या सिधीसिदानानसुाि साधािणपणे प्रलिंबाची कािणे 

सािंगािीत एिढ्या चौकटी पिुते ते मयाासदत नाही. एखाद्या असाधािण परिससथतीमध्ये 

ते ठीक आह.े पििंत,ु महािाष्ट्ि सिधी सिद्यापीठाचा सन २०१७-२०१८ चा अहिाल 

आता सर्ागहृाच्या पटलािि ठेिण्यात येत आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, आपण याबाबत काही तिी सपेसससर्क सनदशे द्यािते. या 

अगोदिचे सिधानसर्ेचे िे िे माननीय अध्यक्ष होते त्यािंनी त्या त्या समयी असतशय 

कडक सनदशे सदले आहते. ही सिधानसर्ा या कोिोनाच्या सिंदर्ाापासनू िेव्हा पासनू 

सनमााण झाली तेव्हा पासनू गिंर्ीिता सिंपली आह.े कोणालाच कोणाची र्ीती िासहलेली 

नाही. आपल्ह्याकडून मला अपेक्षा आह.े एखाद्या असाधािण परिससथतीमध्ये ह ेसमि ू

शकतो.  

  अध्यक्ष महोदय, २ लक्ष कोटी रुपये िेतनािि खचा किणाऱया महािाष्ट्िात... २ 

लक्ष कोटी ... शेतकऱयािंच्या हक्काचे पैसे, कामगािािंच्या हक्कािंचे, असिंघसटत 

क्षेत्रातील हक्काचे पैसे खचा कितो.  आि दखेील १७ टक्के गिीब आहते. त्यािंच े

हातािि पोट आह.े त्यािंच्या दोनिेळेच्या िेिणाची व्यिसथा नाही. तिी दखेील 

असतशय उत्तम प्रशासन िहािे याकरिता िेतनािि २ लक्ष कोटी रुपये खचा कितो त े

कामकाि प्रलिंसबत किण्यासाठी का? सिधानसर्नेे याची काही तिी गिंर्ीि नोंद घेतली 

पासहिे. एकदा तिी कडक सनबंध लािनू त्या त्या िषााला अहिाल सादि किण्यात 

यािेत, याबाबत आपण सनदशे द्यािेत, अशी सिनिंती आह.े 

  तागलका सभाध्यक्ष : मिंत्री महोदयािंनी याची नोंद घ्यािी. 
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    श्री.सिंिय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय, मी याची नोंद घेतो. 

........ 

 

 श्री.सिंिय बनसोडे (सिंसदीय काया िाज्यमिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या 

अनमुतीने कोकण िेल्ह्ि ेकॉपोिेशन सलसमटेड यािंचा सन २०२०-२०२१ चा िासषाक 

अहिाल सर्ागहृासमोि ठेितो. 

  तागलका सभाध्यक्ष : अहिाल सर्ागहृासमोि ठेिण्यात आला आह.े सदिहू 

अहिाल सिधानमिंडळाच्या सिंकेतसथळािि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

.......... 
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पृ.शी./ मु.शी. : सथगन प्रसतािाच्या सचूना 
 

          तागलका सभाध्यक्ष : 

सन्माननीय सदसय सिाश्री श्री.दिेेंद्र र्डणिीस, श्री.चिंद्रकािंत (दादा) पाटील, सधुीि मनुगिंटीिाि, 

ॲड.आसशष शेलाि, सिाश्री िाधाकृष्ट्ण सिखे-पाटील, सरु्ाष दशेमखु, िाम कदम, िसि िाणा, 

असर्मन्य ू पिाि, सि.स.स., यािंनी " मिाठा समािाच्या आिक्षण ि अन्य मागण्यािंसिंदर्ाात 

माननीय मखु्यमिंत्री यािंनी सद.२८ रे्ब्रिुािी, २०२२ िोिी आयोसित केलेल्ह्या बैठकीत घेण्यात 

आलेल्ह्या सनणायािंच्या अनषुिंगाने झालेल्ह्या कायािाहीबाबत " या सिषयािि सथगन प्रसतािाची 

सचूना सदली आह.े सदिहू सचूनेतील सिषय सथगन प्रसतािाचा होत नसल्ह्याने, मी या सचूनेस 

दालनात अनमुती नाकािली आह.े पििंत,ु सन्माननीय सदसयािंना त्यािि आपले म्हणण े

मािंडाियाचे असल्ह्यास त्यािंच्यापैकी एकाने ते थोडक्यात मािंडािे. 

   श्री.चिंद्रकािंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, दोन िषांपिूी माननीय सिोच्च 

न्यायालयाने मिाठा आिक्षण िद्द केल्ह्यानिंति मिाठा समाि िाििंिाि ही मागणी किीत 

आह े की, या सिकािने त्या सनकालाचा अभ्यास किण्यासाठी िी र्ोसले ससमती 

सनयकु्त केली, त्या र्ोसले ससमतीने सचुसिलेल्ह्या सचूनािंची अिंमलबिािणी किािी.   

  अध्यक्ष महोदय, र्ोसले ससमतीने असे म्हटले होते की, ज्या कािणाने आिक्षण 

िद्द झाले, पिेुसा डेटा समोि आला नाही, मिाठा समाि सामासिक, आसथाक, 

शैक्षसणकदृष््टया मागास आह े असे ससध्द किता आले नाही. हा डेटा आपल्ह्याला 

आणखी िाढसिला पासहिे. या सनणायापासनू सकिं िा र्ोसले ससमतीच्या सनकालापासनू 

आपण एकही सटेप पढेु गेलेलो नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, सिाात महत्िाचे म्हणिे माननीय श्री.दिेेंद्र र्डणिीस यािंनी 

मिाठा आिक्षण समळेपयतं ज्या सोईसिलती मिाठा समािाला सदल्ह्या, ि ेओबीसींना 

ते मिाठ्यािंना... प्रामखु्याने ६०५ कोसेसची सनम्मी र्ी सिकािच्याितीने र्िली 

िायची. ििळििळ ७५० कोटी रुपये प्रती िषा याप्रमाणे २ िषे ही र्ी र्िली गलेी. 

मग ह ेसतू्र या सिकािला मान्य नाही काय, सािथी सिषयामध्ये चाललेली सदििंगाई 

सिकािला मान्य आह ेकाय? 

                निंति श्री.सशिंद े... 
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श्री.चिंद्रकािंत पाटील ... 

अणासाहबे महामिंडळ प्रकिणी सिकािचा खळेखिंडोबा सरुु आह.े उक्त महामिंडळ 

बिखासत झाले असनू ते सनयोिन सिर्ागकडे सथलािंतरित करुन त्याची सिायत्तता का 

घालसिण्यात येत आह े?  

 अध्यक्ष महोदय, माझा आिचा सथगन प्रसताि हा नसिकच्या काळातील 

घटनािंच्या सिंदर्ाातील आह.े यासिा मागण्या मान्य होत नाहीत. त् याकरिता श्रीमिंत 

ित्रपती सिंर्ािी महािाि यािंनी उपोषण केले होते. ित्रपती शाहू महािाि यािंच्या 

ििंशिािंना उपोषण किाि ेलागते, ही बाब िाज्यासाठी लािंच्िनासपद आह.े  त्यािंच्या 

उपोषणाच्या अिंती काही मागण्या मान्य किण्यात आल्ह्या होत्या. त्याचे िळेापत्रक मी 

आपणास िाचनू दाखसितो. त्यािि चचाा किण्याची सिंधी मला द्याियाची की नाही, 

याबाबतचा सनणाय आपण घ्यािा. त्यासाठी सिा आिश्यक असलेले माननीय सििोधी  

पक्ष नेता श्री.दिेेंद्र र्डणिीस यािंच्या तत्कालीन सिकािच्या काळामध्ये सकती शासन 

सनणाय सनगासमत किण्यात आले होते, त्यािेळी सकती सिलती दणे्यात आल्ह्या होत्या, 

िससतगहृ, पिंिाबिाि दशेमखु सनिााह र्त्ता याबाबतीतील सिा मासहती मी सोबत 

आणली आह.े सदनािंक २८ रे्ब्रिुािी िोिी बैठक घेण्यात आली होती. त्यािेळी सनणाय 

घेण्यात आला होता की, सािथीच्या माध्यमातनू कौशल्ह्य सिकासाचे कायाक्रम एका 

मसहन्यात सरुु किण्यात येतील, सािथीमधील रिक्त पद े १५ माचा, २०२२ पयंत 

र्िण्यात येतील, सािथी सिंसथेच्या ८ उपक्रमािंसाठी १५ माचा, २०२२ पयंत िमीन 

दणे्यात येईल, अणासाहबे पाटील मागास महामिंडळास सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात 

येईल. अशी मोठी यादी आह.े आिक्षण समळाले ि िद्द झाले या कालािधी दिम्यान 

ज्या पद र्ितीसाठी िासहिाती दणे्यात आल्ह्या, परिक्षा घेण्यात आल्ह्या, मलुाखती 

घेण्यात आल्ह्या, िैद्यकीय चाचण्या घेण्यात आल्ह्या ि त्या उमेदिािािंना केिळ 

सनयकु्तीपत्र दणेे बाकी आह.े अशा उमेदिािािंच्या नोकऱयािंबाबत कोणता सनणाय 

घेण्यात येणाि आह े? माननीय सिोच्च न्यायलायने या सिषयाच्या सिंदर्ाात काही 

नमदू केले नव्हते. ज्या कालािधीत आिक्षण सरुु होते त्या कालािधीतील नोकि  
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श्री.चिंद्रकािंत पाटील ... 

र्िती किण्यात आलेल्ह्या उमेदिािािंना सनयकु्ती पत्र सदले पासहिे. ही ित्रपती सिंर्ािी 

महािािािंची  र्सिणकू सरुु असनू त्याचा मी सनषेध व्यक्त कितो. यासिंदर्ाात ित्रपती 

यािंचे उपोषण सोडसिण्यासाठी सिाक्षिी करुन १५ मदु्द ेमान्य किण्यात आले आहते. 

सदनािंक २८ रे्ब्रिुािी िोिी मान्य केलेल्ह्य १५ मदु्यािंिि सिकािने याच असधिशेनात 

सनिेदन किािे.  मिाठा आिक्षणाचे र्सितव्य काय आह े? मागास महामिंडळािंना इति 

मागासिगा आिक्षणाचे काम दणे्यात आले आह.े माननीय सिोच्च न्यायालयाने 

आयोग गठीत किण्यास सािंसगतले होते, तो सथापन किण्यात आला आह ेकाय, त्याची 

अद्याप घोषणा किण्यात का किण्यात आली नाही  ? इति मागसिगा यािंच्या िािकीय 

आिक्षणाच्या सिंदर्ाात तोंडाला पाणी पसुण्यात येत आहते. मिाठा समािाच्या 

आिक्षणाचा सिदा िमा किण्याचे काम कोणत्या आयोगाकडे दणे्यात येणाि आहे ?  

यासिा प्रश्नािंची उत्तिे सिकािने सदली पासहिेत. दोन्ही सर्ागहृामध्ये १३८ सन्माननीय 

सदसय ह े मिाठा समािाचे आहते. सकल मिाठा यािंच्या ितीने सिा आमदाि 

महोदयािंच्या घिािि मोचाा काढण्यात येणाि आह,े त्याकरिता पोलीस सिंिक्षण 

िाढसिण्यात आले आह.े माननीय उप मखु्यमिंत्री श्री.असित पिाि ह े सर्ागहृात 

उपससथत आहते, ते शब्दाला पक्के आहते. मी त्यािंना सिनिंती कितो की, पढुील २-३ 

सदिसािंमध्ये या सिषयािि सनिेदन किािे, अशी माझी सर्ागहृाच्या माध्यमातनू सिनिंती 

आह.े 

---------- 
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पृ.शी./मु.शी. : सथगन प्रसतािाच्या सचूना. 

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : सन्माननीय सदसय श्री.सधुीि 

मनुगिंटीिाि यािंनी " सदनािंक १६ माचा, २०२२ िोिी चिंद्रपिू शहिालगतच्या सोलािा 

गािालगत समत्राला र्ेटण्यासाठी गेलेल्ह्या २० िषीय तरुणीचा सिंशयासपद मतृ्य"ू 

आसण सन्माननीय सदसय सिाश्री दिेेंद्र र्डणिीस, चिंद्रकािंत (दादा) पाटील ि इति 

सन्माननीय सदसय यािंनी "पोलीस व्हनॅ र्ॉिमॅसलटीची पतूाता केल्ह्यासशिाय मॅग्नम 

हॉससपटल, नासशक यािंचकेडून पोलीस कमाचािी यािंचा मतृदहे ताब्यात दणे्यास नकाि 

दणे्यात येत असल्ह्याबाबत" या सिषयािि सथगन प्रसतािाची सचूना सदली आह.े आि 

सोमिाि, सदनािंक २१ माचा, २०२२ िोिी सन २०२२-२०२३ च्या अथासिंकल्ह्पाििील 

अनदुानाच्या मागण्यािंिि चचाा ि मतदानाचा दसुिा सदिस असल्ह्याने म.सि.स.सनयम 

२५१ (२) अन्िये सथगन प्रसताि घेता येणाि नाहीत. पििंत ुसचूनेतील सिषय सथगन 

प्रसतािाच्या सनकषात बसणािा नसला तिी सिषयाचे गािंर्ीया लक्षात घतेा शासनाने 

असधिशेन समाप्तीपिूी सनिेदन किािे, असे सनदशे दऊेन मी सचूनेस अनमुती नाकािीत 

आह.े उिारित सथगन प्रसतािाच्या सचूना मी दालनात नाकाितो.  आता सन्माननीय 

सदसय श्री.चिंद्रकािंत (दादा) पाटील यािंनी सिषय मािंडला त्याची दखल घेऊन सिकािने 

सनिेदन किािे, अशी सचूना कितो. 

--------------- 

यानिंति श्री.तेलिंग.... 
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 श्री.सधुीि मनुगिंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, िोिगाि हमी योिनेतील १६६ कोटी 

रुपये दणेे बाकी आहते. िोिगाि हमी योिनेमध्ये काम किणािे मििू ह ेहातािि पोट 

घेऊन िगतात. बँकेतनू किा घेऊन ठेकेदाि म्हणनू काम किणािे ह ेलोक नाहीत. या 

मििुािंसाठी १०० रुपये मििुी दखेील खपू महत्त्िाची असते. त्यामळेु यासिंदर्ाात 

दखेील मिंत्री महोदयािंनी सनिेदन किािे, अशा सचूना दणे्यात याव्यात.  

 अध्यक्ष महोदय, अनेक सदिसािंपासनू धानाचे बोनस दणे्यात आलेले नाही. 

त्यामळेु अशा दोन्ही सिषयािि सनिेदन किण्यासाठी मिंत्री महोदयािंना सचूना किािी. 

कािण ह ेपणु्याचे काम आह.े उक्त दोन सिषयािंिि सनिेदन किण्याच्या सचूना सदल्ह्या 

ति आपणास पणु्य लागले. 

 तागलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदसय श्री.सधुीि मनुगिंटीिाि यािंनी 

उपससथत केलेल्ह्या दोन्ही सिषयाच्या सिंदर्ाात शासनाने सनिदने किािे, अशी मी सचूना 

कितो.  

 श्री.अहजत पवार : अध्यक्ष मिोदय, माननीय हवरोधी पक्ष नेता श्री.दवेेंद्र 

फडणवी ,  न्माननीय  दस्य श्री.चंद्रकांत पाटील आहण  न्माननीय  दस्य 

श्री. धुीर मनुगंटीवार यांना हवनंती केली िोती की, अनदुानाच्या मागण्यािि चचाा सरुु 

किण्यापिूी सित्त सिर्ागाचे एक सिधेयक सिंमत करुन त्यानिंति अनदुानाच्या 

मागण्याििील चचलेा सरुुिात किािी. त्यािि त्यािंनी होकाि सदला होता. त्यामळेु 

आता सदि सिधेयक मािंडण्यास पििानगी द्यािी.  

 श्री.सधुीि मनुगिंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्त मिंत्री श्री.असित पिाि 

यािंनी केलेली सिनिंती आम्हाला मान्य आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, ित्रपती सशिािी महािािािंची सतथीप्रमाणे ियिंती साििी 

किण्यासाठी माननीय मखु्यमिंत्री एका कायाक्रमाला गेलेले आहते. र्ाितीय िनता 

पाटीच्या आमदाि महोदयािंसह अन्य काही पक्षाच्या आमदाि महोदयािंनी ित्रपती 

सशिािी महािािािंच्या पतुळ्या ििळ िाऊन नमन, ििंदन ि असर्िादन केले. 
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श्री.सधुीि मनुगिंटीिाि.......  

 अध्यक्ष महोदय, ज्या ज्या महामानिािंची ियिंती असते, त्या त्या महामानिािंचा 

र्ोटो सलफ्टसमोि ठेिला िातो. त्यानिंति प्रत्येक सन्माननीय सदसय त्या र्ोटोला पषु्ट्प 

अपणा कितात. या िाज्याचे कायाकािी प्रमखु माननीय मखु्यमिंत्री श्री.उद्धि बाळासाहबे 

ठाकिे ह ेसतथीप्रमाणे ित्रपती सशिािी महािािािंची ियिंती साििी किीत आहते. पििंत ु

मी काही असधकाऱयािंकडून मासहती घेतली असता त्यािंनी सािंसगतले की, आम्हाला 

सतथीप्रमाणे सशिियिंती मान्य नाही. त्यामळेु आता सद्वधा मन:ससथती सनमााण झालेली 

आह.े कािण एकीकडे िाज्याचे  माननीय मखु्यमिंत्री सतथीप्रमाणे ियिंती साििी किीत 

आहते आसण दसुिीकडे असधकािी मात्र ित्रपती सशिािी महािािािंचा िन्म सदनािंक 

१९ रे्ब्रिुािी, १६३० िोिी झाला म्हणनू आम्ही १९ रे्ब्रिुािी िोिीच ियिंत साििी 

किणाि असे सािंगत आहते. त्यामळेु िाज्यातील अशी सद्वधाससथती चािंगली नाही. 

काँगे्रस पक्षाच्या एका सन्माननीय सदसयािंनी सािंसगतले आह ेकी, ित्रपती सशिािी 

महािािािंची ियिंती ही सतथीप्रमाणेच साििी किण्यात यािी. ित्रपती सशिािी 

महािािािंच्या र्ोटोला िोि ििंदन, नमन सकिं िा असर्िादन केले ति ते िािग ेनाही. पििंत ु

माननीय मखु्यमिंत्री ह ेित्रपती सशिािी महािािािंची ियिंती सतथीप्रमाणे साििी किीत 

असतील, र्ाितीय िनता पाटी, सशिसनेा ि समाििादी पाटीच्या आमदाि महोदय 

सतथीप्रमाणे ियिंती साििी किीत असतील ति १९ रे्ब्रिुािी िोिीच सशिियिंती साििी  

किणाि, असे शासनाकडून उत्ति अपेसक्षत नाही. त्यामळेु सतथीप्रमाण े सशिियिंती 

साििी किण्याचे आदशे द्यािेत ि सलफ्टसमोि ित्रपती सशिािी महािािािंचा एक 

र्ोटो लािािा, अशी मी सिनिंती कितो.  

 श्री.असित पिाि : अध्यक्ष महोदय, महासिकास आघाडी सिकाि सत्तमध्य े

येण्यापिूी सन्माननीय सदसय श्री.सधुीि मनुगिंटीिाि यािंनी अथा मिंत्री म्हणनू ५ िषे काम 

केलेले आह.े त्यािेळी मी दखेील या सर्ागहृामध्ये येत होतो. पििंत ु त्यािंच्या 

काळामध्ये सतथीप्रमाणे सशिियिंती साििी किण्यासाठी सलफ्टसमोि कधीही र्ोटो 

ठेिण्यात आलेले नव्हता. ित्रपती सशिािी महािािािंची ियिंती सतथीप्रमाणे साििी 

किािी की, तािखनेसुाि साििी किािी, यामध्ये िाद घालण्यापेक्षा त्यािंच्या सिचािाच े
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श्री.असित पिाि....... 

अनकुिण किणे अपेसक्षत आह.े कािण ते आपल्ह्या सिांचे दिैत आहते. ही बाब सत्रिाि 

सत्य आह.े यामध्ये दमुत असण्याचे कोणतेही कािण नाही. पििंत ुमागील काळामध्ये 

आमचे सिकाि होते तेव्हा सि.िामकृष्ट्ण मोिे ह े एका सिर्ागाचे मिंत्री होते. त्यािंनी 

ित्रपती सशिािी महािािािंचा िन्म केव्हा झाला, याबाबतची सखोल मासहती घेतली 

असता तेव्हा असे सनदशानास आले होते की, ित्रपती सशिािी महािािािंचा िन्म 

सदनािंक १९ रे्ब्रिुािी, १६३० िोिी झालेला आह.े तेव्हापासनू िाज्याचे माननीय 

मखु्यमिंत्री सशिनेिी सकल्ह्ल्ह्यािि िाऊन सशिियिंती साििी कितात. तीच पििंपिा 

आितागायत सरुु आह.े या पििंपिचे सिाच मखु्यमिंत्री महोदय अनकुिण कितात.  

त्यामळेु  रकारच्या वतीने दरवषी हदनांक १९ फेब्रवुारी रोजीच हशवजयंती  ाजरी 

केली जाते.  

यानंतर श्री.कुलकणी........ 
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श्री.  असित पिाि.... 

माननीय मखु्यमिंत्री श्री. उद्धि बाळासाहबे ठाकिे ह ेमखु्यमिंत्री म्हणनू तेथे गेले नसनू त े

सशिसेना पक्ष प्रमखू म्हणनू तेथे गेले आहते. सशिसेना पक्ष सरुुिातीपासनू म्हणिेच 

सि. बाळासाहबे ठाकिे हयात असतानादखेील ते सतथीप्रमाणेच सशिियिंती साििी 

किीत आहते. आम्ही दखेील सिकािमध्ये असताना सशिियिंती तािेखनसुाि साििी 

कितोत. आिही काही सन्माननीय सदसय ि माननीय मंत्री श्री. आहदत्य ठाकिे मला 

म्हणाले की, मी ित्रपती सशिािी महािािािंच्या पतुळ्यास असर्िादन करुन येतो. 

आताही ते एका कायाक्रमामध्ये उपससथत िाहून आले आहते. सशिसेना, िाष्ट्ििादी-

काँग्रेस, काँग्रेस, समाििादी पक्ष सकिं िा र्ाितीय िनता पक्षाच्या सन्माननीय सदसयािंना 

सकिं िा सिासामान्य नागरिकास िि सतथीनसुाि ित्रपती सशिािी महािािािंची ियिंती 

साििी किाियाची असेल ति ते महािािािंच्या पतुळ्यासमोि िाऊन असर्िादन करु 

शकतात. यात कािण नसताना सिसिध चचाा केली िाते. सदनािंक १९ रे्ब्रिुािी, िोिी 

ित्रपती सशिािी महािािािंच्या ियिंतीमळेु शासकीय सटु्टी सदली िाते. त्यानसुाि 

सशिियिंती साििी केली िाते. आता आि सटु्टी नसते. ित्रपती सशिािी महािािािंच्या 

ियिंतीकरिता सटु्टी दणेे, ह ेदखेील महत्त्िाचे आह.े तसेच ित्रपती सशिािी महािािािंनी 

कामालाही महत्त्ि सदले आह.े सतथीप्रमाणे सशिियिंतीच्या सदिशी काम किणे, ह े

दखेील महािािािंना असर्पे्रत आह.े त्यानसुाि तसे किण्यात येत आह.े 

 श्री. सधुीि मनुगिंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, मागील काळात एखादी गोष्ट केली 

नसेल ति र्सिष्ट्यात ती गोष्ट किता येत नाही काय ? आि सिादिू सशिियिंती साििी 

केली िात आह.े आम्ही सचूना केली होती की, ित्रपती सशिािी महािािािंचा एक 

र्ोटो लािनू त्यािंना पषु्ट्प अपाण किािेत. यास अशा प्रकािे उत्ति दणेे अपेसक्षत नाही. 

आमची अपेक्षा आह े की, िेव्हा एखादी गोष्ट आपल्ह्या लक्षात येते तेव्हा त्यात 

सधुािणा केली  पासहिे. ही बाब लक्षात आल्ह्यानिंति आम्ही याबाबत प्रशासनाकडे 

सिचािणा केली. प्रशासनाने सािंसगतले की, असे किता येणाि नाही. िाज्याचे माननीय 

मखु्यमिंत्री ह े सतथीनसुाि सशिियिंती साििी किीत आहते. तेव्हा आपणास असे 

किण्यास काय हिकत आह े? 
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 श्री. असित पिाि : अध्यक्ष महोदय, सिधान र्िनच्या प्रािंगणामध्ये ित्रपती 

सशिािी महािािािंचा ससिंहासनासधसष्ठत पतुळा आह.े ज्यािंना ित्रपती सशिािी 

महािािािंना असर्िादन किाियाचे आह,े त्यािंनी तेथे िाऊन असर्िादन किािे. 

र्ोटोऐििी ससिंहासनािि बसलेल्ह्या ित्रपती सशिािी महािािािंच्या पतुळ्यासमोि 

िाऊन असर्िादन किािे. सन्माननीय सदसयािंना ऊन्हामध्ये िाऊन असर्िादन 

किण्यासाठी त्रास होत आह ेकाय ? 

 श्री. ससुनल प्रर् ू: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. सधुीि मनुगिंटीिाि 

यािंनी हा सिषय उपससथत केला आह.े आि ित्रपती सशिािी महािािािंची सतथीनसुाि 

ियिंती आह.े यािि सन्माननीय सदसय श्री. सधुीि मनुगिंटीिाि यािंनी सािंसगतले की, 

सिधान र्िनमध्ये ही ियिंती का साििी केली नाही ? मी सािंग ूइसच्ितो की, सिधान 

र्िनामध्ये सिाप्रथम माननीय उप सर्ापती डॉ. नीलम गोऱह े आसण सशिसेना, 

िाष्ट्ििादी-काँगे्रस, काँगे्रस ि इति काही पक्षाच्या सन्माननीय सदसयािंनी ित्रपती 

सशिािी महािािािंच्या प्रसतमेला हाि घातला आह.े त्यािंनी सिधान र्िनमध्ये 

सशिियिंती साििी केली आह.े ती दखेील शासनाची आह.े ित्रपती सशिािी महािाि 

असतशय महान आहते. त्यामळेु त्यािंच्याबद्दल ३६५ सदिस र्ािना व्यक्त केल्ह्या 

पासहिेत. त्यािंची ३६५ सदिस ियिंती साििी केली पासहिे, इतके ते महान आहते. 

केिळ तािखनेसुाि सकिं िा सतथीनसुाि सशिियिंती साििी करुन त्यािंच्या गौिि आपल्ह्या 

मनात िाहणाि नाही. मला िाटते की, ित्रपती सशिािी महािािािंची ३६५ सदिस 

ियिंती साििी किािी, असे त्यािंचे व्यक्तीमत्ि आह.े  

------- 
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मागहतीच्या मुद्दयाबाबत 

 श्री अब ू आिमी : अध्यक्ष महोदय, मेिा पॉई िंट ऑर् इन्र्ॉमेशन ह.ै उप 

मखु्यमिंत्री सम्माननीय श्री असित पिाि िी हमािे मसुखया औि सबकुि ह,ै ऐसा मैं 

समझता हूिं. मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूिं. 

 अध्यक्ष महोदय, सन १९९९ से तसन्झम मसुसलम सोसायटी, सानपाडा ने 

रिििेशन की एक िमीन धासमाक कामों औि मससिद के सलए ससडको से मािंगी. उसको 

िोि िमीन सदखाओ, कल सदखाओ, पिसों सदखाओ, ऐसा किते किते सन १९९९ से 

२००८ तक का समय हो गया. उसके बाद पसुलस सिर्ाग ने एनओसी दी औि कहा 

सक ये िमीन ठीक ह.ै  

तागलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदसय श्री अब ू आझमी िी, आपण 

कोणत्या सिषयािि बोलत आहात ? 

श्री अब ूआिमी : अध्यक्ष महोदय, मझु ेबोलने दीसिए. यह बहुत ही महत्िपणूा 

मदु्दा ह.ै अगसत,२०११ में गहृ सिर्ाग से उस मससिद की िगह के सलए एनओसी समल 

गई. अप्रैल २०१२ में नगि सिकास सिर्ाग से र्ी एनओसी समल गई. लेसकन िहािं के 

िसहिाससयों ने मोचाा सनकाला औि कहा सक ससडको ने िगह नहीं दनेी चासहए. उसके 

बाद ये लोग सदनािंक ०४ अगसत, २०१४ को कोटा में गए. कोटा ने ससडको को 

इन्सिक्शन सदया सक इनको ये िगह दी िाए. ...(व्यिधान).... [***] सर्ि उन्होंने 

सी.सी. के सलए अप्लाय सकया. महानगिपासलका ने उसको रििेक्ट कि सदया. 

....(व्यिधान)... 

[***] आदशेानसुाि सिलोसपत मिकूि 

       ....यानिंति श्री चौधिी 
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(दोन्ही बािचूे अनेक सन्माननीय सदसय एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न किीत 

असतात.) 

 तागलका सभाध्यक्ष : सिकािने नोंद घ्यािी... (अडथळा...) मी  रकारला 

नोंद घेण्याबाबत  चूना केली आि.े   न्माननीय  दस्यांनी खाली ब ाव.े   

 श्री.अहजत पवार : अध्यक्ष मिोदय,  न्माननीय  दस्यांना हवनंती आि ेकी 

त्यांनी मांडलेलया मदु्दयाबाबत पणूण माहिती द्यावी.  कारण त्यांनी बोलताना 

नगरहवका , गिृ अशा दोन-तीन हवभागांची नावे घेतली आिते.  माननीय मंत्री 

श्री.हदलीपराव वळ -ेपाटील, माननीय मंत्री श्री.एकनाि हशंद ेयांच्याशी चचाण करुन 

यातनू मागण काढण्यात येईल.  कािण ससडको ह ेमहामिंडळ नगिसिकास सिर्ागाच्या 

अखत्यारित येते.  अ े करताना तेिील कायदा व  वु्यवस्िा हटकून रािील याचािी 

हवचार करण्यात येईल. 

(दोन्ही बािचूे अनेक सन्माननीय सदसय एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न किीत 

असतात.) 

 तालिका सभाध्यक्ष : चकुीचे अ ेल ते रेकॉडणवरुन काढले जाईल.  आता 

आपण शा कीय हवधेयके घेऊ... (अडिळा...)  न्माननीय  दस्यांनी खाली ब ाव.े  

--------- 
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पृ.शी. : कि, व्याि, शासती सकिं िा सिलिंब शलु्ह्क यािंच्या थकबाकीची  

             तडिोड किण्याबाबत सिधेयक. 

L.A. BILL NO. IX OF 2022 

(A BILL TO PROVIDE FOR SETTLEMENT OF 

ARREARS OF TAX, INTEREST, PENALTY OR 

LATE FEE WHICH WERE LEVIED, PAYABLE OR 

IMPOSED, RESPECTIVELY UNDER VARIOUS 

ACTS ADMINISTERED BY THE GOODS AND 

SERVICES TAX DEPARTMENT AND FOR 

MATTERS CONNECTED THEREWITH OR 

INCIDENTAL THERETO.) 

  

श्री.अहजत पवार (सित्त मिंत्री) : अध्यक्ष मिोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन 

२०२२ चे हव. .हव. क्रमांक ९- वस्त ूव  वेा कर हवभागाकडून अंमलबजावणी 

केलया जाणाऱया हवहवध अहधहनयमांखाली जो आकारण्यात आला िोता, प्रदये िोता 

हकंवा लादण्यात आला िोता अशा अनकु्रमे कर, व्याज, शास्ती हकंवा हवलंब शलुक 

यांच्या िकबाकीची तडजोड करण्या ाठी आहण त्यांच्याशी  ंबंहधत हकंवा 

तदानषुंहगक बाबीं ाठी तरतदू करण्याकररता हवधेयक हवचारात घेण्यात यावे, अ ा 

प्रस्ताव मांडतो. 

अध्यक्ष मिोदय, मी  दर हवधेयकाची पार्श्णभमूी िोडक्यात  ांग ू इहच्ितो.  

आपणा  वाांना माहिती आि ेकी, गेलया दोन वषाांपा नू  ंपणूण जग कोरोना ारख्या 

मिामारीच्या अभतूपवूण  ंकटातनू जात आि.े  याची झळ व्यव ाय जगता  मोठया 

प्रमाणात ब ली आि.े  त्याचा पररणाम आहिणक हवका ावर झाला आि.े  आता 

उद्योग व व्यापार के्षत्र या  ंकटातनू बािरे पडून उभारी घेत आि.े  उद्योग व व्यापार 

क्षेत्राला हदला ा दणे्या ाठी मी या हवधेयकाच्या माध्यमातनू अभय योजना मांडत 

आि.े 
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श्री.अहजत पवार..... 

अध्यक्ष मिोदय, अिण ंकलप  ादर करतानाच मी त्यामध्य े या बाबीचा 

उललेख केला िोता.  या योजनेची ठळक वैहशष्टये मी  ांग ूइहच्ितो.   न्माननीय 

 दस्य श्री. धुीर मनुगंटीवार ि ेअिणमंत्री अ ताना त्यांनी दखेील अशा प्रकारच्या दोन 

अभय योजना आणलया िोत्या...(अडिळा...) ठीक आि.े 

अध्यक्ष मिोदय,  दर हवधेयक मंजरू करावे अशी मी आपलया माध्यमातनू 

 भागिृाला हवनंती करतो. 

प्रश्न प्रसततु झाला. 
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श्री.भास्कर जाधव (गहुागि) : अध्यक्ष मिोदय, माननीय उप मखु्यमंत्री 

श्री.अहजत पवार ि ेया हवधेयकाची ठळक उहद्दष्टये  ांगत िोते.  ि ेहवधेयक  वाणनमुत े

मंजरू करायचे अ लयाने त्याबाबत कोणाचािी कािी आक्षेप अ ण्याचे कारण नािी.  

परंत ुमी मघापा नू ि ेहवधेयक अनेक वेळा  हमळहवण्याचा प्रयत्न केला अ ता  दर 

हवधेयक अद्यापपयांत हपजन िोलमध्य े उपलबध करुन दणे्यात आले न लयाच े

हनदशणना  आले.  त्यामळेु ि े हवधेयक एकमताने मंजरू िोणार अ ले तरीिी माझी 

माननीय उप मखु्यमंत्रयांना हवनंती आि ेकी यातील ठळक मदु्द े ांगावेत.  

--------- 
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श्री.अहजत पवार : अध्यक्ष मिोदय,  दर अभय योजनेचे नाव "महािाष्ट्ि कि, 

व्याि, शासती सकिं िा सिलिंब शलु्ह्क तडिोड-२०२२ " असे असेल.  सदि अर्य 

योिना उद्योग ि व्यापाि के्षत्राला सदलासा दणे्यासाठी आह.े  िसत ूि सेिा कि लाग ू

होण्यापिूी सिक्री कि सिर्ागातरे् िाबसिण्यात येणािे सिसिध कि यािंच्या सिंदर्ाातील 

ही योिना आह.े  या अर्य योिनेंतगात आिश्यक िकमेचा र्िणा किण्याचा 

कालािधी साधािणत: सदनािंक १ एसप्रल, २०२२ ते सदनािंक ३० सप्टेंबि, २०२२ पयंत 

असेल.  सिर्ागातरे् िाबसिण्यात येणाऱया सिसिध कि कायद्यािंतगात एका िषाात 

िैधासनक आदशेान्िये साधािण रुपये १० हिािािंपयंत थकबाकीची िक्कम असल्ह्यास 

सदि थकबाकीची िक्कम पणूापणे मार् किण्यात येणाि आह.े  त्यामळेु लहान 

व्यापाऱयािंच्या समुािे १ लाख प्रकिणािंमध्ये याचा र्ायदा होणाि आह.े  ज्या 

व्यापाऱयािंची िैधासनक आदशेान्िये थकबाकीची िक्कम सदनािंक १ एसप्रल, २०२२ 

िोिी १० लाख सकिं िा त्यापेक्षा कमी असेल अशा व्यापाऱयािंना असििासदत कि, 

सििासदत कि, शासती यािंचा िेगिेगळा सहशेब न किता सिसकट एकूण थकबाकीच्या 

२० टक्के िक्कम र्िण्याचा पयााय उपलब्ध करुन दणे्यात येत आह.े   

यानिंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. असित पिाि... 

अशी ठोक २० टक्के िक्कम र्िल्ह्यास उिारित ८० टक्के िकमेसिंबिंधी मार्ी दणे्यात 

येणाि आह.े  त्यामळेु साधािणपणे िसे १० हिािापयंतच्या १ लाख व्यापाऱयािंना 

त्याचा र्ायदा होणाि आह ेतसे १० हिािािंच्या पढेु आसण १० लाखापयंत २ लाख 

२० हिाि प्रकिणािंमध्ये सनसितपणे र्ायदा झाल्ह्यासशिाय िाहणाि नाही.  या 

सिधेयकाचा सािािंश मला असा सािंगायचा आह े की, सदि अर्य योिना ही 

कोसिडच्या सिंकटमध्ये िे उद्योग आसण व्यापाि के्षत्र असेल त्यािंच्यासाठी ही असर्नि 

पध्दतीने आखणी किण्यात आली आह.े  त्यामळेु मला खात्री आह े आसण या 

सिकािलाही खात्री आह ेकी, या योिनेमध्ये व्यापािी िगताकडून सनसितपणे उत्तम 

प्रकािचा प्रसतसाद समळेल आसण मिाराष्ट्राला पनु्हा एकदा गहतमान करण्या ाठी 

आपण कहटबध्द होऊ. अशा पध्दतीचे ह ेसिधेयक आह.े  या सिधेयकाच्या बाबतीत 

सन्माननीय सदसय श्री. र्ासकि िाधि यािंनी असा मदु्दा मािंडला होता की, ह ेसिधेयक 

ज्या सदिशी सर्ागहृात मािंडले होते त्याच सदिशी सर्ागहृाच्या सपिनहोलमध्ये 

उपलब्ध करुन सदले होते.  याबाबत मी मासहती घेतली आह.े  सिा सन्माननीय 

सदसयािंना ह ेसिधेयक समळाले आह.े  त्यामळेु मी सर्ागहृाला सिनिंती कितो की, ह े

सिधेयक मिंििू किािे. 

 श्री. योगेश सागि (चािकोप) :  अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमखु्यमिंत्री ि 

अथामिंत्री श्री.असित पिाि यािंनी असतशय चािंगले सिधेयक या सर्ागहृात मािंडले आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, या सिधेयकाच्या माध्यमातनू शासनाने १० हिािापयंत 

आसण १० हिािापासनू १० लाखापयंत अशा एकूण ३ लाख व्यापाऱयािंचा आपण 

समािेश किीत आहात.  पििंत ुमला सित्तमिंत्रयािंच्या सनदशानास आणायच ेआह ेकी, 

१० लाखािंपेक्षा असधकच्या िकमेसिंबिंधी मी तत्कालीन असधकािी श्री. िलोटा 

यािंच्यासमिेत चचाा करुन पाठपिुािा किीत होतो.  िे १० लाखािंच्या िि आहते 

त्यािंच्या बाबतीत एखादी "िन टाईम सेटलमेंट"सािखी योिना िाबसिण्याची 

आिश्यकता आह.े  िाज्याला सनधीची गिि आह.े  यामध्ये िोटे िोटे व्यापािी सििाद 

किीत नाहीत.  िे १० हिािापयंतचे व्यापािी आहते त्यािंना मासहती सधु्दा पडणाि  
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श्री. योगेश सागि... 

नाही की शासनाने त्यािंची ही िक्कम मार् केली आह.े  ती प्रिकणे आपण बिंद किणाि 

आहात.  "िन टाईम सेटलमेंटनसुाि" आपण १० हिािापासनू २ लाखापयंत आसण 

िासतीत िासत १० लाखापयंत िेिढी िक्कम असेल त्याच्या २० टक्के िक्कम र्रुन 

आपण अशी प्रकिणे  बिंद किणाि आहात.  िाज्याला यामधनू उत्पन्न घ्यायचे असेल 

आसण या सिा अडचणींमधनू मकु्त व्हायचे असेल.. कािण ही प्रकिणे अनेक िषाापासनू 

प्रलिंसबत आहते.  त्यासाठी लागणािा सटार्, त्याचे मेन्टेनन्स, त्याच्या रिकिींग खचा, 

त्याच्या नोटीसेस, त्याच्या सनुािणी या सिा गोष्टी िाढत िाढत िात आहते.  म्हणनू 

माझी सिनिंती आह े की, १० लाखापयंतच्या प्रकिणात आपण "िन टाईम 

सेटलमेंट"सािखी तितदू किण्यासाठी आपण असधकािी आसण तज्ज्ञािंशी चचाा करुन 

सिचाि सिसनमय किािा आसण तसे आश्वासन ह ेसिधेयक मिंििू किताना द्यािे, एिढीच 

माझी आपल्ह्या माध्यमातनू माननीय अथामिंत्रयािंना सिनिंती आह.े 

 श्री. असित पिाि : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदसय श्री. योगेश सागि 

यािंनी िो मदु्दा उपससथत केला आह े त्याबाबत मी सािंग ू इसच्ितो की, या अर्य 

योिनेच्या सिलतींचा लार् घेण्यासाठी एकिकमी र्िणा सिसहत कालािधीमध्य े

किािा लागेल.  तथासप, ज्या व्यापाऱयािंची एका आसथाक िषााची थकबाकी ५० 

लाखािंपेक्षा िासत आह ेअशा व्यापाऱयािंना अर्य योिनेंतगात र्िाियाच्या आिश्यक 

िकमेसाठी हपे्त सिलतीचा पयााय सधु्दा उपलब्ध करुन दणे्यात आला आह.े  एकूण 

४ हप्त्यािंमध्ये आपण ते सिर्ागणी किीत आहोत.  पसहला हप्ता त्यािंनी ताबडतोब 

म्हणिे २५ टक्के िक्कम र्िणा किायची आसण त्यानिंति पढुील ९ मसहन्यात म्हणि े

दि ३-३ मसहन्यािंमध्ये सशल्ह्लक िासहलेले ३ हप्ते म्हणिे ७५ टक्के िक्कम र्िायची 

आह.े  अशा पध्दतीने ९ मसहन्यािंमध्ये पढुील ३ हपे्त र्िणा किायचे आहते.  सदनािंक 

१४ ऑक्टोबि २०२३ पिूी त्यािंनी सिंपणूा िक्कम र्िणा किायची आह.े  १० लाखािंच्या 

ििील िकमेसाठी सधु्दा ह ेलाग ूकेलेले आह.े  मी सािंगताना ० ते १० हिाि, १० हिाि 

१ पासनू  १० लाखापयंत आसण १० लाखाच्या ििच्यािंना सधु्दा आपण हपे्त पाडून 

सदले आहते.  सशिाय ि ेव्यापािी अशा प्रकािे ठोक िक्कम र्िण्यास पात्र ठिणाि  



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) DD - 111 

PPD/AKN/MMP प्रथम श्री.चौधिी 12:30 

 

 

श्री. असित पिाि... 

नाहीत अथिा हा पयााय सनिडणाि नाहीत अशा व्यापाऱयािंच्या थकबाकीच्या 

तडिोडीसाठी प्रसतासित योिनेमध्ये असििासदत किात कुठलीही सिलत दणे्यात 

येणाि नाहीत.  असििासदत किािा १०० टक्के र्िणा किािा लागले.  मात्र सििासदत 

किापोटी ३१ माचा २००५ पिूीच्या कालािधीत ३० टक्के र्िणा किािा लागले.  

त्याचप्रमाणे व्यािापोटी १० टक्के ि शासतीपोटी ५ टक्के र्िणा किािा लागेल. 

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. असित पिाि... 

याचा अथा सदनािंक १ एहप्रल, २००५ ते ३० जनू २०१७ या कालावधी ाठी हववादीत 

रकमेपोटी ५० टक्के, व्याजापोटी  १५ टक्के, शास्तीपोटी ५ टक्के आहण सिलिंब 

शलु्ह्कापोटी ५ टक्के िकमेचा र्िणा केल्ह्यानिंति त्याची उिारित थकबाकी मार् 

किण्यात येईल. पििंत ु त्यािंना १० हिाि सकिं िा १० लाखापयंतचा िो लार् सदलेला 

आह ेतसा सदला िाणाि नाही कािण या िकमा खपू मोठ्या आहते. तमु्ही दखेील अथा 

मिंत्रालय सािंर्ाळलेले आह.े त्यामळेु ही िेगळी पद्धत म्हणिे िोटा १ लाख रुपय े

आसण २.२५ लाख रुपये अशी ३.५ लाख रुपयािंपयंत व्यापाऱयािंना मदत केलेली 

आह.े पण पढुच्यािंना मदत केली आह ेपििंत ुएिढया मोठया प्रमाणािि न किता कमी 

प्रमाणात केलेली आह.े अशा प्रकािचे ह ेसिधेयक आह.े  

प्रश्न मतास टाकून सिंमत झाला. 

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : सिधेयक सिचािात घेण्यात 

आले आह.े आता सिधयेक खिंडश:सिचािात घेण्यात येईल.  

खिंड २ ते २० (दोन्ही ससम्मसलत) सिधेयकाचे र्ाग झाले.  

खिंड १, सिंपणूा शीषाक ि हतेिुाक्य सिधेयकाचे र्ाग झाले.  

श्री. असित पिाि : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सि.स.सि.क्र. ९ सिंमत किण्यात यािे, असा प्रसताि मािंडतो.  

प्रश्न मतास टाकून एकमताने सिंमत झाला. 

तागलका सभाध्यक्ष : सन २०२२ चे सि.स.सि. क्र. ९ सिंमत झाले आह.े  

------ 
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मागहतीच्या मुद्याबाबत 

श्री. िैर्ि नाईक : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े माननीय 

अथामिंत्री सर्ागहृामध्ये उपससथत आहते. गेल्ह्या िषीपासनू आपण र्ात खिेदी किीत 

आहोत. शासनाने कोकणामधील अनेक शेतकऱयािंची र्ात खिेदी केलेली आह.े 

त्यािंची िी आधािर्तू सकिं मत ठिलेली आह े ती सिकािने सदलेली आह.े पििंत ु या 

िषीचा बोनस िाहीि झालेला नाही. त्यामळेु ससिंधदुगुा सिल्ह्यात िेगिेगळी आिंदोलने 

सरुु आहते.  त्यामळेु आपण लिकिात लिकि बोनस िाहीि किािा, अशी मी 

आपल्ह्याला सिनिंती कितो.  

तागलका सभाध्यक्ष : शासनाने याची नोंद घ्यािी.  

श्री. सधुीि मनुगिंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, चािंगल्ह्या सिषयािि आपले एकमत 

होते. त्यामळेुच आता आपण सिधेयक एकमताने सिंमत केलेले आह.े ६०० कोटी 

रुपये आधािर्तू सकिं मतीच्या र्िकाचे पैसे अिनू दणे्यात आलेले नाहीत. आपण 

सिर्ागाला २५०० कोटी रुपये मिंििू केले आसण त्यापैकी १९०० कोटी रुपयािंचे िाटप 

झालेले आि.े माननीय अथामिंत्रयािंना माझी सिनिंती आह ेकी, आपण सिकािी यिंत्रणेला 

ताबडतोब गती दिेनू ६०० कोटी रुपयािंचे िाटप किािे. त ेच धानाच्या बोनस 

सिंदर्ाात आपण आयटीची मदत घ्यावी सकिं िा टेक्नॉलॉिी बदलिावी.  

श्री. असित पिाि : अध्यक्ष महोदय, िासहलेले ६०० कोटी रुपये ताबडतोब 

दणे्याची व्यिसथा किण्यात येईल.  

श्री. सधुीि मनुगिंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मिंत्रयािंना माझी सिनिंती आह े

की, आपण ६०० कोटी रुपये ही खिेदीची सकिं मत दणेाि असे सािंसगतले. सन्माननीय 

सदसय धान उत्पादक  शेतकऱयािंचे प्रसतसनधीत्ि कितात. आपण सन २०१३ पासनू 

बोनस दते आहोत. मागच्या असधिेशनात माननीय अथामिंत्री असे म्हणाले की, हा 

बोनस दणे्याच्या पद्धतीमध्ये आम्हाला काही सलकेिस ् िाटतात. आम्ही ते मान्य 

केले, ठीक आह.े सतथे कुठे सलकेिस ् असतील ति आपण ते बिंद किा. पििंत ु

महािाष्ट्िातील सिांत गरिबातील गिीब म्हणिे बीपीएल मधील बीपीएल शेतकिी  
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श्री. सधुीि मनुगिंटीिाि.... 

कोणी असेल ति तो धान उत्पादक आह.े माननीय मिंत्रयािंना माझी आग्रहाची सिनिंती 

आह ेकी, सन २०१३ पासनू आिपयंत आपण बोनस सदला आह.े  

     यानिंति श्रीमती कििंदीकि.... 
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श्री. सधुीि मनुगिंटीिाि..... 

या िषी असे काय झाले, आपल्ह्याला धान उत्पादक शेतकऱयािंिि काय िाग आला 

आह े ? माझी सिनिंती आह.े २ लक्ष कोटी रुपये प्रशासनािि खचा कितो ति 

ज्यािंच्यासाठी ह ेप्रशासन आह,े त्यािंना िि बोनससाठी २००-५०० कोटी रुपये दऊे 

शकत नसेल ति ह ेअनसुचत होईल, अन्यायकािक होईल. आपल्ह्याला माझी सिनिंती 

आह.े आपण धान उत्पादक शेकऱयािंची बैठक आपल्ह्या दालनात घ्यािी. धान 

उत्पादक शेतकऱयािंना बोनस सदलाच पासहिे. हा त्यािंचा हक्क आह.े माझी 

आपल्ह्याला हिाि िेळा सिनिंती आह.े आपण धानाचा बोनस घोसषत किािा. 

 श्री. असित पिाि : अध्यक्ष महोदय, या सिंबिंधी मी मागील िेळी चचाा किताना 

सािंसगतले आह.े आम्ही बोनस दणेाि नाही. बोनसच्या ऐििी िे कोणी शेतकिी सित: 

धान सपकितात, अधाा एकि, १०-२० गुिंठे, दीड,दोन –चाि- पाच एकि िागेत त्यािंना 

के्षत्राच्या प्रमाणात.. बोनसचा र्ायदा शेतकऱयािंना समळण्याच्या ऐििी व्यापािी, 

दलाल ह ेसित:चा र्ायदा िासत करुन घेतात. शेतकऱयािंना िाऱयािि सोडतात. हा 

अनरु्ि गेल्ह्या अनेक िषांपासनू लक्षात घेता, मिंसत्रमिंडळामध्ये अशी चचाा झाली की, 

बोनसच्या ऐििी त्याना िेगळया मागााने मदत द्यािी. पीकपाणीच्या माध्यमातनू  

धान्याचे िेकॉडा आपल्ह्याकडे असते. ते बघनू आपल्ह्याला मदत किता येते काय, याचा 

सिचाि करु. आिबुािचूी िाज्ये उदा. मध्यप्रदशे, ित्तीसगड इ. िाज्यािंमधे काय 

परिससथती आह.े अनेकदा असे होते की, आपण बोनस िाहीि केला की, शेिािच्या 

िाज्यातील माल येथे येतो ि ते दखेील बोनस मागतात. अशा घटना घडल्ह् या आहते. 

 अध्यक्ष महोदय,  मी दखेील शेतकिीच आह.े या शेतकऱयािंच े द:ुख 

आम्हालाही चािंगले माहीत आह.े शेतकऱयािंच्या नािाखाली समळणािी िक्कम 

शेतकऱयाच्याच हातात िािी, एिढाच महत्त्िाचा मदु्दा आह.े म्हणनू बोनस ऐििी 

प्रसत एकि मदत किता येते काय, अशी चचाा सरुु आह.े आता त्यािंनी ६०० कोटी 

रुपयािंचे सािंसगतले असनू ती िक्कम  पसहल्ह्यािंदा सक्लअि कितो. तो त्यािंचा हक्काचा 
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श्री. असित पिाि.... 

 पैसा आह.े आता आमच्या समोि चचाा करुन काय मागा सनघतो त्या नसुाि करु. मात्र 

आम्ही बोनस दणेाि नाही. बोनसच्या ऐििी प्रसत एकिी मदत दऊे. ६०० कोटी रुपय े

मी लगचे दणेाि आह.े  

 श्री. सधुीि मनुगिंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, ... 

 तागलका सभाध्यक्ष :  शेतकऱयािंना मदत दणे्याबाबत मिंत्री महोदयािंनी 

सािंसगतले आह.े   

     ---------- 
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 पृ. शी. : अनदुानाकरिता मागण्या 

 मु. शी.: सन२०२२-२०२३च्या अनदुानाकरिता मागण्या:   

    १) कृसष, पशसुिंिधान , दगु्धव्यिसाय  

   सिकास ि मत्सयव्यिसाय सिर्ाग  

   २) शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ाग  

   ३) सित्त सिर्ाग  

   ४) सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग  

   ५) सहकाि, पणन ि िस्त्रोद्योग सिर्ाग  

   ६) पयाटन ि सािंसकृसतक काया सिर्ाग  

 तागलका सभाध्यक्ष :  : आता १) कृसष, पशसुिंिधान , दगु्धव्यिसाय सिकास 

ि मत्सयव्यिसाय सिर्ाग २) शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ाग ३) सित्त सिर्ाग ४) 

सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग ५) सहकाि, पणन ि िस्त्रोद्योग सिर्ाग ६) पयाटन ि 

सािंसकृसतक काया सिर्ाग  सिर्ागाच्या मागण्या म्हणिे मागण्या क्रमािंक  डी- २, डी-

३, डी-४, डी-५, डी-६, डी-७, डी-८, डी-९, डी-११,  ई -२, ई-३, ई-४, ई-५, िी- 

१, िी-२, िी-४, िी-५, िी-६, िी-७, िी-८, िी-१०,एच-२, एच-३, एच-४, एच-

५, एच-६, एच-७, एच-८, एच-९,  एच-११, व्ही-२, व्ही-३, व्ही -५,व्ही-६,  झेडडी 

-१ , झेडडी – २, झेडडी – ३, झेडडी – ४, झेडडी – ५, झेडडी – ६ चचेला घेण्यात 

येतील. या मागण्यािंचा तपशील कायाक्रमपसत्रकेबिोबि सितरित केला आह.े 

( प्रेस : येथे सोबत िोडलले मागण्यासिंबिंधीचे िोडपत्र िापािे ) 
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 तागलका सभाध्यक्ष  ( श्री. दीपक चव्हाण ) :आता १) कृसष, पशसुिंिधान 

, दगु्धव्यिसाय सिकास ि मत्सयव्यिसाय सिर्ाग २) शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ाग 

३) सित्त सिर्ाग ४) सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग ५) सहकाि, पणन ि िस्त्रोद्योग 

सिर्ाग ६) पयाटन ि सािंसकृसतक काया सिर्ाग या सिर्ागािंच्या मागण्या चचलेा घेण्यात 

येतील. सिर्ागािंच्या मागण्यािंचा तपशील  ि सिीकृत कपात सचूनािंची यादी सदसयािंना 

टपालखणाद्वािे सितरित किण्यात आली आह.े कपात सचूना न मािंडता मान्य किण्यात 

आलेल्ह्या कपात सचूनािंची उत्तिे मा. मिंत्री महोदयािंच्या सिाक्षिीने तीस सदिसािंच्या 

कालािधीत सदसयािंना पाठसिण्याची प्रथा माह े िलैु, २०१० पासनू मान्य झाली 

असल्ह्यामळेु आता कोणीही कपात सचूना मािंडणाि नाही असे मी गहृीत धितो. 

 या चचेसाठी तीन तास िेळ दणे्यात येईल. या तीन तासापैकी सत्तारुढ पक्षास 

सिंबिंसधत मिंत्रयािंच्या उत्तिासह सनम्मा िेळ ि सििोधी पक्षास सनम्मा िेळ दणे्यात येईल. 

सदसय िेळेचे बिंधन पाळून मला सहकाया कितील, अशी मी अपेक्षा कितो. आता 

चचलेा सरुुिात होईल. 
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 श्री. प्रशािंत बिंब (गिंगापिू ) : अध्यक्ष महोदय, सन  २०२२-२०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि माझे सिचाि व्यक्त किण्याकरिता मी उर्ा 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  आि या सठकाणी ६ सिर्ागािंच्या मागण्या आहते. 

िाज्यातील िनतचेा, आमदािािंचा प्रत्यक्ष सकिं िा अप्रत्यक्षपणे सा.बा. सिर्ागाशी सिंबिंध 

येतो. या सिर्ागािि मी आता चचाा किणाि आह.े आपल्ह् याकडे ३०-४० 

पोटार्ोसलओ आहते. साधािणपणे ५० टक्क्यािंच्या िि आपल्ह्याकडे  सा.बा.सं  

सिर्ागामार्ा त खचा होतो.        

       यानिंति श्रीमती सगिप... 
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श्री.प्रशािंत बिंब... 

त्यामध्ये शाळेच्या खोल्ह्या, अिंगणिाड्या, सामासिक सर्ागहृ ेसकिं िा िाज्यातील  सिा 

ति ील कायाणलय,  ब रहजस्रारची कायाणलय, गोदामे  वण येतात. िोडक्यात कॉमन 

मॅनच्या प्रत्येक बाबीिि  सािािसनक बािंधकाम खात्याचा सिंबिंध येतो. इतका मोठा 

पसािा सकिं िा इतके मोठे खसचाक असे ह े खाते असते. अथासिंकल्ह्पाचे सादिीकिण 

सिंपल्ह्यािि प्रत्येक आमदाि महोदय, बॅगेतील व्हाईट बकु पाहून आपल्ह्या 

मतदािसिंघामध्ये कोणते िसते आले आहते सकिं िा आपल्ह्या र्ागात काय काय मिंिऱुया 

झाल्ह्या ह ेपाहतात. 

  अध्यक्ष महोदय, ह ेखाते इतके महत्िाचे आह ेति आपल्ह्या या सर्ागहृाची 

दखेील िबाबदािी आह ेकी, प्रत्येक टप्प्यातील िनतेला या खात्यामार्ा त न्याय सदला 

पासहिे. त्यािि काम किताना आपण पासहले ति सािािसनक बािंधकाम ह ेखाते असे 

आह ेकी, ज्यामध्ये सिा इिंसिसनअरििंग बाय बकु चालते. याचा अथा ते सलसखत असते. 

प्रत्येक गोष्टीबाबत कायदा आह.े आपण सािािसनक बािंधकाम खात्याची चचाा सरुु 

असताना सािािसनक बािंधकाम खात्यािि बोलण्यास उर्े िासहलो की, ताबडतोब 

सिांच्या डोक्यात खड्डे र्िणे, िसते घेणे, त्यातील दिाा खिाब, इमाितींची कामे खिाब 

अशा सिा गोष्टी येतात. पििंत,ु माझा दािा आह ेकी, िि आपण या खात्याला सदलेल्ह्या 

कायद्याप्रमाणे, सनयमाप्रमाणे चालसिले ति, आपण िाज्य ि दशेाला र्िर्रुन दऊे 

शकतो, प्रत्येक टप्प्यातील माणसाला दऊे शकतो. 

  अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम खात्यामध्ये आपण साधा एक खड्डा 

ििी र्िला तिी त्याचे हडँबकु असेल सकिं िा लॉ असतील सकिं िा रुल्ह्स असतील 

त्याप्रमाणे तो कसा र्िािा, िसता कसा असािा,  एक निीन िसता आपल्ह्याला 

घ्यायचा असेल ति सिाात आधी सीबीआि व्हलॅ्ह्य ू म्हणिे कॅसलर्ॉसनाया बेसअरििंग 

िेसशओ व्हलॅ्ह्य ू पाहतो. त्याची िॅसर्क इन्टेससटी पाहतो, त्यानिंति तो िसता कसा 

सडझाईन किायचा, सकती िषांसाठी सडझाईन किायचा ह ेसिा ठिते.  

  अध्यक्ष या खात्यामध्य े असे आह े की, प्रत्येक कामाच्या रुपयान रुपयाचा 

सहशोब लेखी असतो. त्याचे पिुािे कधी नष्ट होत नाहीत. या खात्यामध्ये प्रामखु्याने  
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श्री.प्रशािंत बिंब... 

मिंत्री महोदयािंपासनू ते कसनष्ठ सतिाििील गँगमन पयंत प्रत्येकाची िबाबदािी आह ेकी, 

इमानदािीने, आपली इिंटेसग्रटी साबतू ठेिनू ह े काम िाज्याला सदले पासहिे. इति 

बाबतीत समिा एखादा मडाि झाला ति, तो लािंब होता, ििळ होता, चाकू असा 

होता, तसा होता अशा बऱयाच कािणािंनी आिोपी असनूसधु्दा सटुतात. पििंत,ु 

सािािसनक बािंधकाम खाते असे आह ेकी, तेथे कोणत्याही प्रकािची सटुका नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, मी सिळ मदु्दयांवर येतो. मला आि सिा सर्ागहृाला ह े

सािंगाियाचे आह ेकी, आपण सकमान या िषी िि सािािसनक बािंधकाम खात्याच े

तिंतोतिंत पणूा काम िि असलेल्ह्या पैशािंनी केले ति आपल्ह्या िाज्याचे पढुच्या २० 

िषांचे र्सिष्ट्य आपण साबतू ठेऊ शकणाि आह.े सन २०१९ निंति सिकािमध्ये काही 

बदल झाला. त्या अगोदि हायसब्रड ॲन्यईुटी मॉडेलची ििळपास ३२ हिाि कोटी 

रुपयािंची ॲडसमसनसिेसटव्ह ॲप्रवु्हल बिेटमध्ये सँक्शन झाली होती. मागच्या िषीच े

१५ हिाि कोटी, या िषीचे १५ हिाि कोटी, ििळपास ६० हिाि कोटी ...बाकीच्या 

सिा खात्यातील पैसे समळून ििळपास १ लाख कोटी रुपयािंची कामे िाज्यामध्ये आि 

सरुु आहते. ज्याबाबत आपण ह ेिचन सदले आह ेकी, ह े पैसे आम्ही काँिॅक्टिला 

िेळेत दऊे.   

  अध्यक्ष मिोदय,बिेटमध्ये यािषी आपण १५ हिाि कोटी रुपयािंची तितदू 

केली. याचा अथा असा की, काँिॅक्टिने िि ती कामे केली ति त्यािंना तो पैसा द्यािा 

लागेल. पििंत,ु मला ददुिैाने असे सािंगािे लागत आह ेकी, मागचा सपील, आताची 

सिा कामे ि सिाातनू ग्रॅब करुन ज्या िेगिेगळ्या व्यिसथा असधकाऱयािंनी तयाि 

केलेल्ह्या आहते, त्याला मोठा िेद दऊेन आपल्ह्याला इमानदािीने काम किण्याची 

आिश्यकता आह.े त्याचे कािण असे आह ेकी, आि ददुिैाने ह ेसािंगािे लागत आह े

की, आपल्ह्या िाज्याचे या खात्याचे प्रमखु प्रचिंड किप्शनमध्ये बडुालेले आहते. प्रचिंड 

किप्शन किीत आहते. त्यामळेु ह ेआपले खाते सदिसेंसदिस सडटोरिएट होत आह.े 
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श्री.प्रशािंत बिंब...   

   अध्यक्ष मिोदय, मी िेव्हा बोलत आह ेतेव्हा मला ह ेसािंगािे लागेल की, 

यामध्ये ह ेकसे होत आह.े हायसब्रड ॲन्यईुटी मॉडेलची कामे सरुु झाली. सडसेंबि, 

२०१९ मध्ये हा सिा पैसा मोसबलायिेशन ॲडव्हान्स म्हणनू त्यािंना ५ टक्के दणे्यात 

आला. 

निंति श्री.सशिंद े... 
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श्री.प्रशािंत बिंब... 

माह े सडसेंबि, २०१९ मध्ये िेव् हा हायब्रीड ॲन्यईुटी मॉडेलची कामे सरुु किण्यात 

आली तेव्हा मोबीलायझेशन ॲडव्हान्स म्हणनू ५ टक्के सनधी दणे्यात आला होता. 

हा सिर्ाग चालसित असताना खपू सनधी हाती असल्ह्याने एक ससिंडीकेट तयाि 

किण्यात आली. त्यामध्ये श्री.धोंडगे ह ेआता नािंदडे येथे कायाित आहते, श्री.र्ायेकि, 

श्री.तोडािाि, श्री.हािंडे, श्री.के.टी.पाटील यासिांनी ससिंडीकेट तयाि केली आह.े 

माननीय मिंत्री महोदय भ्रष्टाचािामध्ये तडूुिंब बडुालेले आहते. कािण मी या प्रकिणी सन 

२०१९ पासनू आितागयात त्यािंना पिुाव्यासह ३७ पत्रे सलसहलेली आहते. अनेक 

तािंसत्रक बाबी मिंत्री महोदयािंच्या लक्षात येत नसतात. पििंत ुत्या ज्यािेळी लक्षात आणनू 

दणे्यात येतात त्यािेळी ते त्याचा गैिर्ायदा घेतात. त्यामळेु िाज्याचे प्रचिंड नकुसान 

होते.  

 अध्यक्ष महोदय, हायब्रीड ॲन्यईुटी मॉडेल अिंतगात कामािंचा सिा सनधी आह.े 

त्यामध्ये भ्रष्टाचाि किण्यासाठी मागा काढण्यात आले. प्रत्येक हायब्रीड ॲन्यईुटी 

मॉडेलच्या कामामध्ये किं त्राटदािाचा ४० टक्के ि सिर्ागाचा ६० टक्के सहससा होता. 

तो किं त्राटदािाने ३० टक्के खचा केल्ह्यानिंति सदला पासहिे. पििंत ु असे झाले नाही. 

सरुुिातीपासनू या प्रकिणी एक मोठी ससिंडीकेट तयाि किण्यात आली. हायब्रीड 

ॲन्यईुटी मॉडेलच्या कामािंचे सिा किं त्राटदाि एकत्र आले ि त्यािंनी मागणी केली होती. 

त्यािेळी त्यािंना सािंगण्यात आले की, आम्हाला काही बाबी लागतील त्यानिंतिच पैसे 

दणे्यात येतील. त्यामळेु किं त्राटदाि हतबल झाले. त्यािंनी सािंसगतले की, सदिहू 

िसत्यािंच्या कामाचे ४० टक्के पैसे पढुील १० िषाात समळणाि आहते. हायब्रीड 

ॲन्यईुटी मॉडेल असे मॉडेल आह े की, ज्यामध्ये आपण िसता बनसितािंना 

Earthwork embankment, subgrade, GSB, WMM, DBM आसण BC 

असे थि दणे्यात आले आहते. ही कामे उत्कृष्ट व्हािीत, त्याची तपासणी 

किण्याकरिता दक्षता सिर्ाग असतो. त्यास बािलूा ठेिण्यात आले. याप्रकिणी 

ॲथॉरिटी इिंसिसनअि सदले होते. कािण ते सिर्ागाच्या असधकाऱयािंपेक्षा असधक चािंगले  
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श्री.प्रशािंत बिंब... 

काम करुन घेतील. समिा Earthwork embankment आह,े या Earthwork 

embankment मध्ये ०.७५ मायक्रॉनपासनू ७५ एमएमिि पाटीकल साईि चालत 

नाही. याचा उल्ह्लेख माझ्या पत्रामध्ये ि कॅसेटमध्ये आह.े त्यानिंतिही त्या सठकाणी 

बोल्ह्डसा  टाकण्यात आली आहते. ७५ एमएम ििती चालत नाही. १० िषे हा िसता 

सटकला तिी चालेल त्यािंची क्िासलटी कशीही असो, असे सािंगण्यात आले. यामळेु 

अत्यिंत घातकपणे िसत्याचे काम किण्यात आले ि Earthwork embankment 

मध्ये बोल्ह्डसा टाकण्यात आली. सबग्रेडमध्ये मध्ये िेव्हा Earthwork 

embankment कितो. त्यात सबग्रेड चे २५०-२५० चे दोन थि असतात. त्यामध्ये 

५० एमएम पेक्षा असधक पाटीकल साईि चालत नाही. पििंत ु त्यामध्ये १-१ 

रू्टापयंतची दगडे िापिण्यात आली आहते. 

अध्यक्ष महोदय, मी या सिा िसत्यािंच्या कॅसेट मिंत्री महोदयािंना पाठसिल्ह्या 

आहते. मी मिंत्री महोदयािंनी पदर्ाि घेतल्ह्यानिंति त्यािंना र्ेटण्याचा प्रयत्न केला होता, 

त्यािेळी मला त्यािंची िेळ समळाली नाही. त्यानिंति मी सटळक र्िन येथे मिंत्री 

महोदयािंनी र्ेट घेऊन सदिहू कामे चकुीच्या पद्धतीने सरुु असल्ह्याचे सािंसगतले होत.े 

मिंत्री महोदयािंनी मला सािंसगतले की, तझु्या खपू तक्रािी आहते. मी त्यािंना सिनिंती केली 

की, माझ्या तक्रािीमध्ये तर्थय नाही, ह े मला सािंगािे.  मला दीड िषे कालािधीत 

कोणत्याही तक्रािीचे उत्ति दणे्यात आले नाही. सदिहू कायािाही कामाच्या व्यापामळेु 

िाहून गेली असेल, असे मला िाटले. त्यामळेु मी ८ समिणपते्र पिुाव्यासह सदली 

आहते. त्यानिंतिही सदिहू कामािंच्या किं त्राटदािािंना ३ हिाि कोटी रुपयािंचे हपे्त अदा 

किण्यात आले. सबग्रेड मध्ये प्रॉब्लेम आह,े WMM, GSB मध्ये फ्लॅपी मटेरिअल 

िापिले. DBM ची साईि ६० होती आसण बीसीची साईि ४० ची होती. 

यानिंति श्री.तेलिंग.... 
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मी नािंदडे येथील कामािंना र्ेट सदली तेव्हा सन्माननीय सदसय श्री.िािेश पिाि सोबत 

होते. असधकाऱयािंना बोलािनू सकाळपासनू सिंध्याकाळपयंत म्हणिे पणूा सदिस पीट 

घेऊन सिा िसते तपासले होते. आपणास आिया िाटेल की, एकही आयटम 

सपेसससर्केशनप्रमाणे असल्ह्याचे आढळून आले नाही. त्यानिंति मी मिंत्री महोदयाची 

र्ेट घेऊन या सिा बाबी त्यािंच्या सनदशानास आणनू सदलेल्ह्या आहते. सदि कामाच े

सिा पिुािे दखेील मिंत्री महोदयािंकडे सादि केलेले आहते. तिी दखेील मिंत्री महोदयािंनी 

सिंबिंसधत किं त्राटदािाची दयेके अदा केलेली आहते. िि आपण इमानदािीने काम केले 

असते ति अशी अिसथा सनमााण झाली असती काय, आपण सिंबिंसधत किं त्राटदािाची 

दयेके का अदा केलेली आहते?  

 अध्यक्ष महोदय, नािंदडे येथील कोणत्याही िसत्याच्या १०० मीटिचे काम 

सपेसससर्केशनप्रमाणे  केले असेल ति मी या सर्ागहृाच्या दििािामध्ये दखेील पाय 

ठेिणाि नाही, मिंत्री महोदयािंना माझे ह ेआव्हान आह.े सदि िसत्यािंची कामे पणूापण े

सपेसससर्केशासिरुद्ध केलेली आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागामध्ये एक िॅकेट सरुु केलेले 

आह.े या सिर्ागातील सिा असधकािी खिाब आहते, असे मी म्हणत नाही. या 

सिर्ागातील काही असधकाऱयािंची पीएचडी असनू दखेील त्यािंना चािंगल्ह्या पदािि 

सनयकु्त न किता सडप्लोमा होल्ह्डिना चािंगल्ह्या पदािि सनयकु्त केले आह.े याबाबतच े

मी दोन-चाि उदाहिणे दऊे इसच्ितो.  श्री.हािंडे नािाचे असधकािी नासशक येथे एस.ई. 

या पदािि कायाित होते. पििंत ु त्यािंची बदली पीएमिेएसिाय येथे किण्यात आली. 

त्यानिंति त्यािंना मुिंबई सका लच्या एस.ई. चा असतरिक्त कायार्ाि दणे्यात आलेला आह.े 

हा असतरिक्त कायार्ाि आपण कोणत्या कायद्यानसुाि सदलेला आह?े मुिंबई येथे दसुिे 

असधकािी नव्हते काय ? मुिंबई सका ल एस.ई चा असतरिक्त कायार्ाि सदल्ह्यानिंति पणु े

येथील पीएमिेएसिाय ि सीएमिेएसिाय यािंच्या सी.ई. ना बािलूा किण्यात आले. 

त्याच श्री.हािंडे यािंना पणुे येथील मखु्य असर्यिंता या पदाचा दखेील असतरिक्त कायार्ाि 

सदलेला आह.े म्हणिे पणुे येथे बसलेले एस.ई. मुिंबईमधील कामे किीत होते. 
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 [***] तेव्हापासनू श्री.हािंडे, श्री.प्रशािंत सनलािाि, श्री.के.टी.पाटील, श्री.निले, 

श्री.र्ायेकि, श्री.तोडािाि ि श्री.शिंकि धोंडगे यािंची ससिंडीकेट आह.े त्यािेळी दखेील 

अनेक तक्रािी केल्ह्या होत्या. त्यानिंति त्यािंनी मला सित:च्या सिाक्षिीच ेपत्र सदलेले 

आह.े त्यामध्ये असे नमदू केले आह ेकी, सदि २९ तक्रािींमध्ये सकोप मोठा आह.े 

आम्ही काही लोकािंिि सशसतर्िंगाची काििाई किीत आहोत. तसेच उक्त तक्रािींच्या 

काही चौकशा प्रलिंसबत आहते. काही चोकशािंच्या चािासीट दणे्यात येईल. 

सािािसनक बािंधकाम सिर्ागामध्ये सकोप िैगिे  असे काहीही नसते. एखाद्या िसत्याची 

सकाळी तपासणी केली ति सिंध्याकाळपयंत उक्त िसत्याबाबत अहिाल द्यािा लागतो. 

यामध्ये सव्हिीलिंन्स आह,े सिा बकुप्रमाणे चालते. एकदा काम सिंपल्ह्यानिंति असे काम 

किणे आिश्यक होते, तसे काम किणे आिश्यक होते, असे तपासणी असधकािी 

सािंगत नाही. सदि िसत्याचे काम पणूा झाल्ह्यानिंति उक्त िसत्यामध्ये कोणकोणत्या 

बाबींची कमतिता आह,े ह ेसिंबिंसधत तपासणी असधकाऱयािंने सािंगणे आिश्यक आह.े 

तसेच अमकू प्रकािे काम केले नसल्ह्यामळेु Loss to Government इतका झालेला 

आह,े असे सािंगणे आिश्यक आह.े पििंत ु असधकाऱयािंनी सािंसगतले की, अमकू 

कामामध्ये अमकू दोष आढळतो. सदि काम असे केले असते ति तसे झाले असते. 

यासाठी मखु्य असर्यिंता यािंची पििानगी घेतली असती ति असे झाले असते. या सिा 

बाबी काम किण्यापिूी किणे आिश्यक असते. सदि काम पणूा झाल्ह्यानिंति मॅन्यअुल 

असे सािंगते की, सिंबिंसधत तपासणी असधकाऱयािंनी ससुपष्ट Loss to Government 

काढणे आिश्यक आह.े िि सदि काम असतशय चािंगले केले असेल ति Loss to 

Government नाही, असे सािंगणे आिश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, श्री.हािंडे यािंना मुिंबई सका लचा ए.सी. पदाचा असतरिक्त 

कायार्ाि सदल्ह्यानिंति त्यािंना मुिंबई सका लच्या सी.ई. पदािि सनयकु्ती द्याियाची होती. 

कािण पे्रससडेंसी ि यािंची अनेक कामे श्री.िािपतू नािाचा एक कायाकािी असर्यिंता 

किीत होता.  
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 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागामध्ये एक निीन प्रकाि सरुु 

झालेला आह.े उदाहिणाथा एका असधकाऱयािंने ३० लाख रुपये सकिं िा १ कोटी रुपयािंचा  

भ्रष्टाचाि केला. ति तो असधकािी असिबात सापडत नाही.  िि भ्रष्टाचाि केल्ह्याचे 

आढळून आले ति ३० लाख रुपये र्रुन त्यािंना पनु्हा कामािि घेतले िाते. कािण ह े

असधकािी ब्रॅन् डेड भ्रष्टाचािी आहते.  निीन भ्रष्टाचाि किण्यासाठी शासन त्यािंना एक 

प्रकािे मरु्ा दते आह.े अशाच प्रकािे श्री.िािपतू नािाच्या कायाकािी असर्यिंता 

यािंच्याकडून ३० लाख रुपये िसलू केले ि त्यानिंति त्यािंना प्रमोशन दणे्यात आले 

आह.े श्री.हािंडे यािंनी पे्रससडेन्सीमध्ये भ्रष्टाचाि केल्ह्याचे आढळून आले होते. समिा 

लोक दिोडे टाकतात, चोऱया कितात, तेव्हा त्यािंना पकडून त्यािंनी चोिी केलेला 

मदु्दमेाल िप्त केला िातो. तेव्हा आपण त्यािंना तसेच सोडून दतेो काय? पििंत ुअशी 

पद्धत सािािसनक बािंधकाम सिर्ागामध्ये सरुु आह.े ज्यािंनी ६५० कोटी रुपयािंचा 

भ्रष्टाचाि केला त्यािंना शासनाने प्रमोशन सदलेले आह.े नासशक येथील तपासणी 

असधकाऱयािंनी सािंसगतले होते की, श्री.के.टी.पाटील मखु्य असर्यिंता यािंच्यािि 

चािाशीट दाखल किािी.  

 [***] आदशेानसुाि सिलेासपत मिकूि 

यानिंति श्री.कुलकणी...... 
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 अध्यक्ष महोदय, िे दोषी आढळून आले आहते, ज्यािंच्यािि चौकशी सरुु 

आह,े ज्यािंच्यािि एर्आयआि दाखल किण्यात आला आह,े त्यािंना पदोन्नती न दतेा 

त्यािंना पदािनत केले िाते सकिं िा त्यािंना साईड पोसट सदली िाते. असे असताना त्या 

असधकऱयास िेल सेके्रटिी म्हणनू सनयकु्ती सदली आह.े त्या असधकाऱयास िसते ससचि 

या पदािि घ्याियाचे होते. श्री. हािंडे यािंनाही मखु्य असर्यिंता ह ेपद द्याियाचे होते. 

पििंत ुमखु्य असर्यिंता या पदािि येण्यासाठी ते ८ व्या क्रमािंकािि होते. त्यािंना मखु्य 

असर्यिंता या पदािि घेण्यासाठी निीन पद ेसनमााण केली गेली. सािािसनक बािंधकाम 

सिर्ाग आसण एमिेपी यािंचा आतापयंत कधीही सिंबिंध आलेला नाही. एमिेपीने पत्र 

दऊेन सािंसगतले की, एमिेपीकरिता ३ मखु्य असर्यिंता दणे्यात यािे. त्यासठकाणी ३ 

मखु्य असर्यिंता यािंना सनयकु्ती सदली गलेी. श्री. र्ोंगे, उप असर्यिंता ह ेकोकण र्िन 

येथे काम किीत असतात. त्यािंच्यासाठी मखु्य असर्यिंता ह ेनिीन पद सनमााण केले. 

तसेच महा आिोग्यकरिताही मखु्य असर्यिंता यािंचे पद सनमााण केले. अशा प्रकािे ८ 

पद ेतयाि करुन श्री. हािंडे यािंचा निंबि लागला होता. श्री. हािंडे यािंचा निंबि लागल्ह्यानिंति 

त्यािंना महा आिोग्य येथे सनयकु्ती द्याियास हिी होती. पििंत ुत्यािंना मुिंबई सका लच्या 

मखु्य असर्यिंता या पदािि सनयकु्ती सदली गेली. यात नािंदडे येथील श्री. शिंकि धोंडगे 

ह ेआहते. मी सािंग ूइसच्ितो की, सििोधी पक्षाच्या आमदािािंना िासतीत िासत ५ कोटी 

पयंत सनधी सदला िातो. सत्ताधािी पक्षातील आमदािािंना याच्या दपु्पट सनधी सदला ति 

समि ूशकतो. पििंत ुतसे न किता यािंच्याकडे हिाि कोटी रुपये आहते. त्यातील ३०० 

कोटी रुपयािंचे नािंदडे येथे ओव्हिेलॅसपिंग झाले आह.े याचा अथा असा की, नािंदडे येथे 

गरुुतागद्दी कायाक्रमािेळेस माननीय मिंत्री ह ेमखु्यमिंत्री असताना िी कामे केली होती 

तीच कामे आता पनु्हा घेतली गेली आहते. ही कामे अचानक आलेली नाहीत. 

सनयोिनपिूाक ह ेआलेले आहते.  

 श्री. अशोक चव्हाण : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदसयािंना िि माझे नाि 

घेऊन बोलाियाचे असेल ति त्यािंनी मला अगोदि नोटीस सदली पासहिे. त्यािंना 

सिर्ागाबद्दल िे मत मािंडाियाचे आह ेते त्यािंनी मािंडािे. पििंत ुज्यािेळेस त्यािंना माझे  
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श्री. अशोक चव्हाण ..... 

नाि घऊेन बोलाियाच ेआह,े त्यािेळेस त्यािंनी मला सनयमाप्रमाणे अगोदि नोटीस 

सदली पासहिे. माझी सिनिंती आह ेकी, ज्या ज्या सठकाणी त्यािंनी माझे नाि घेतले आह े

तो र्ाग सर्ागहृाच्या पटलािरुन काढून टाकला पासहिे.  

 तागलका सभाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदसयािंना सािंग ूइसच्ितो की, त्यािंनी 

कोणाचेही नाि न घेता र्ाषण किािे. त्यािंनी केिळ सिर्ागािि मत मािंडािे. 

 श्री. प्रशािंत बिंब : अध्यक्ष महोदय, मी आतापयंत माननीय मिंत्री श्री. अशोक 

चव्हाण, असे नाि घेतले आह ेकाय ? आपल्ह्या सर्ागहृाची पद्धत आह.े अनेकदा 

आपण बोलताना सािंगत असतो की, तमु्ही मिंत्री, मखु्यमिंत्री असताना.... अशा प्रकािे 

आपण बोलत असतो. मी ह ेसर्ागहृाच्या प्रथा, पििंपिेच्या सिरुद्ध बोलत आह ेकाय 

? 

 श्री. अशोक चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, आिच्या कामकािामध्ये िे सिर्ाग 

दशासिण्यात आलेले आहते, त्या सिर्ागाचा मी मिंत्री आह.े सन्माननीय सदसयािंच े

काही व्यक्तीगत मते असतील ति, त्याबाबत मी बोलणाि नाही. पििंत ुज्यािळेेस त्यािंना 

माझ्या नािाचा उल्ह्लेख किाियाचा असेल तेव्हा त्यािंनी मला याबाबतची सचूना 

सदली पासहिे, हा माझा मदु्दा आह.े 

 ॲड. आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मिंत्री िे सािंगत आहते 

त्याबाबत आम्ही सहमत आहोत. त्यािंनी सािंसगतलेली प्रथा, पििंपिा आह.े माननीय 

मिंत्रयािंच ेनाि घ्याियाचे असेल ति त्याबाबत नोटीस सकिं िा सचूना सदली पासहिे. पििंत ु

सन्माननीय सदसय श्री. प्रशािंत बिंब यािंचे र्ाषण मी शािंतपणे ऐकत होतो. त्यािंच्या 

र्ाषणातील मदु्द ेमिंत्री महोदय सलसहत आहते. ते खात्यािंतगात असलेल्ह्या असधकाऱयािंच े

नाि घेत आहते आसण त ेत्या असधकाऱयािंच्या नािे बोलत आहते. माननीय मिंत्री श्री. 

अशोक चव्हाण यािंच्याबद्दल आमच्या मनात आदि आह.े या सिषयाबाबत 

सर्ागहृाच्या बाहिे गैिसमि व्हाियाचा नसेल ति असधकाऱयािंचे नाि घतेल्ह्यामळेु  
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ॲड. आसशष शलेाि ...... 

आपण उर्े िासहलात, असा गैिसमि पसरू नय.े सन्माननीय सदसय आपले नाि घते 

नसनू ते असधकाऱयािंचे नाि घेत आहते आसण सिर्ागािि त्यािंचे मत मािंडत आहते. 

 श्री. अशोक चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, ज्यासठकाणी माझा व्यक्तीगत उल्ह्लेख 

किण्यात आला तो सर्ागहृाच्या पटलािरुन काढािा, अशी मी सिनिंती कितो.  

 श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. प्रशािंत बिंब 

यािंनी र्ाषण किीत असताना अनेक असधकाऱयािंची नािे घेतली आहते. तोपयंत 

माननीय मिंत्री श्री. अशोक चव्हाण काही बोलले नाहीत. पििंत ुज्यािेळेस त्यािंनी म्हटले 

की, ते मखु्यमिंत्री असतानाचे असधकािी..... त्यामळेु हा प्रश्न सनमााण झाला आह.े  

 श्री. योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, मी दखेील साडेचाि िषा सर्ागहृाच े

कामकाि चालसिले आह.े मलाही सनयम, कायद,े प्रथा, पििंपिा मासहती आहते. मी 

सािंग ूइसच्ितो की, सन् माननीय सदसय असतशय पोडसतडकीने सिषय मािंडत आहते. 

त्यािंनी ३७ पत्रे, ८ समिणपत्रे सलसहली आहते. असे असतानाही उत्ति समळणाि नसेल 

ति ते योग्य नाही. सिर्ागातील व्यक्तींच े नाि घेऊन, कामाचा उल्ह्लेख करुन, 

असधकाऱयािंची नािे घऊेन पदोन्नतीकरिता कशी व्यिसथा केली आह,े ह ेसािंसगतले 

ति ती बाब व्यक्तीगत घ्याियाची नसते.  

 

यानिंति श्री. चौधिी........... 
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श्री.योगेश सागि..... 

सन्माननीय सदसयािंचा कुठलाही मदु्दा माननीय मिंत्री श्री.अशोक चव्हाण यािंच्या 

सिंदर्ाातील नाही ति ते ज्या पदािि काम किीत आहते ि त्यािंच्या अखत्यारितील 

सिर्ागामध्ये ज्या गोष्टी घडत आहते त्यासिंदर्ाातील आहते.  तसेच त्या गोष्टी मिंत्री 

महोदयािंच्या नििेस आणनू दणे्याचा प्रयत्न ते किीत आहते.   त्यािंना यासिंदर्ाात न 

समळालेल्ह्या प्रसतसादाबाबत दखेील सन्माननीय सदसय बोलत आहते. 

 तालिका सभाध्यक्ष : ठीक आि.े  परंत ु न्माननीय  दस्यांना मी  ांग ू

इहच्ितो की आपण कोणाचेिी नाव घेऊ नका.  त ेच आपण माझ्याकडे िातवारे 

करुन बोलावे.   

 श्री.प्रशांत बंब : अध्यक्ष मिोदय,  मुारे १३ वषाांपा नू मी या  भागिृाचा 

 दस्य आि.े  माझ्या नेमक्या कोणत्या बोलण्यावर आक्षपे घेतला जात आि े?  मी 

िि कोणाच्या पदाचाही उल्ह्लेख किायचा नसेल ति मी नेमके बोलायचे काय ?  मी 

िे बोलत आह ेते खोटे असेल ति मिंत्री महोदयािंनी त्यािंच्या उत्तिामध्ये तसे सािंगािे.  

 अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचाि कशाला म्हणतात ह े मी थोडे असधक सपष्टपण े

सािंगतो.  त्यामध्ये सिा बाबी अिंतर्ूात असतात.  आसथापना खचा, िुपे चािेस, 

िेगिेगळया contingencies असतात, सथासनक व्यक्ती काय करु शकतो, इति लोक 

काय कितील, इत्यादी सिा बाबी त्यामध्ये अिंतर्ूात असतात.  सपेसससर्केशनमध्ये 

र्िक पडता कामा नये ही बाब ह ेसर्ागहृ आसण मिंत्री महोदयािंचा सिर्ाग सािंगतो.  

ज्या खात्यासाठी लाख-लाख कोटी रुपयािंची तितदू केली िाते त्या खात्यामध्ये अस े

लर्डे होत असतील ति आम्ही त्याबाबत या सठकाणी बोलायचे नाही ति कुठे 

बोलायचे ? 

 अध्यक्ष महोदय, िसत्याच्या ससग्नलििील दृश्य पासहले ति असे सदसत ेकी, 

कडेिि मलू असणािी स्त्री दखेील सर्क मागनू खात आह.े  भ्रष्ट मागााने िाणािा हा 

पैसा त्या लोकािंचा आह.े  मी दाव्याने सािंग ू इसच्ितो की, सािािसनक बािंधकाम 

सिर्ागाच्या सिंपणूा िाज्यातील भ्रष्टाचािाचे माहिेघि नािंदडे झालेले आह.े   
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श्री.प्रशांत बंब..... 

मी िि त्या सठकाणी असतो ति माझ्या मनाला दखेील काहीतिी िाटायला पासहि े

होती.  माझ्या हाताखाली इतके.... माझे आपणास आव्हान आह ेकी, आपण याची 

चौकशी किािी.  यािंनी केलेला कोणताही १०० समटिचा िसता दखेील 

सपेसससर्केशनप्रमाणे केलेला असेल ति मी या सर्ागहृामध्ये पाय दखेील ठेिणाि 

नाही.  एकसधु्दा िसता असा सापडणाि नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, थोडया-र्ाि चकुा होतात ह ेमान्य आह ेपििंत ुिाणनुबिुनू 

ओव्हिलॅसपिंग केले िात.े  गरुु-दा-गद्दी कायाक्रमािेळी १७०० कोटी रुपये दणे्यात 

आले होते.  मी काही िसत्यािंची नािे िाचनू दाखसितो.  या िसत्यािंची काम ेयाच िषी 

दोन िेळा सपेशल रिपेअिींमध्ये घेण्यात आली आहते.  आमच्या आमदाि महोदयािंना 

याबाबत मासहती दखेील नसते कािण ते अथासिंकसल्ह्पय प्रकाशनामध्ये नमदू नसत.े  

नॉन प्लॅन्ड् चे काम एस.आि. मध्ये घेण्यात आले ि ते पनु्हा बिेटमध्ये दाखसिण्यात 

आले आह े ि त्यालाच पनु्हा हमॅमध्ये घेण्यात येत आह.े  िनुा मोंढा, गोदाििी 

नदीििील पलू, डॉ.बाबासाहबे आिंबेडकि चौक येथील िसत्याच्या ससमेंट 

काँक्रीटीकिणाच्या कामासाठी ५० कोटी रुपये तितदू किण्यात आली.  ह े काम 

सदनािंक २२ िानेिािी, २०२१ च्या शासन सनणायानसुाि एस.आि. मध्ये घेण्यात आले.  

तेच काम किण्यासाठी आता टेंडि पसब्लश झाले आह,े Construction of CC 

road, RCC drain, िनुा मोंढा, गोदाििी रिव्हि सब्रि.  म्हणिे तेच ३ सकलोमीटिचे 

काम ८८ कोटी ९० लाख रुपयािंचे आह.े  म्हणिे समधृ्दी महामागाापेक्षा िासत 

सपेसससर्केशन आहते का ?  मी याची कागदपत्रे आपल्ह्याकडे पाठसितो.  यापढेु 

िाऊन मी सािंग ूइसच्ितो की, या सिा िसत्यािंची कामे झालेली आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, सपेसससर्केशनप्रमाणे िि िसत्यािंची कामे झाली नाहीत ति 

७०० पटीने नकुसान होते.   सनयमानसुाि सिा थि सदले ति त्या िसत्याचे आयमुाान 

सकमान ४० िष ेअसते.  डी.एल.पी. केिळ तीन ते पाच िषांची असते ह ेमला मान्य 

आह.े पििंत ुत्याचा अथा असा होत नाही की तेिढया कालािधीनिंति तो िसता उखडून 

पनु्हा निीन बनिायचा आह ेति त्या कालािधीनिंति कधी तिी तो िसता दरुुसत  
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श्री.प्रशांत बंब..... 

किािा लागेल असा त्याचा अथा होतो.  ४० िषांनिंति िसत्याििील िॅसर्क इन्टेसन्सटी 

िाढते ि आपण निीन मोठा िसता हाती घेतो.  पििंत ुनािंदडे सिल्ह्हयामध्ये तेच िसत े

पनु्हा दहा िषांनी हाती घ्यािे लागत असतील ि त्याच िसत्यािंिि पनु्हा खचा केला 

िात असेल ति माझा प्रश्न आह ेकी, इति सठकाणी िसत्यािंची कामे किणे गििेचे नाही 

का ?  ह ेसािंगण्याचे कािण असे आह ेकी, या िसत्यािंची कामे सनकृष्ट दिााची झाली 

आहते.   

यानिंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. प्रशािंत बिंब... 

कािण ते सिा िसते सनकृष्ट दिााची झाली आहते म्हणनू मी ह ेसािंगतो.   मी श्री. हािंडे, 

सनलािाि या असधकाऱयािंची नािे घेतल्ह्यानिंति कोणाला िाग येण्याचे कािण नाही.  

कािण यािंच्या ससिंडीकेट पिुाव्यासह मी बोलत आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, नाना पिाि नािाचे एक कायाकािी असर्यिंता होते.  यािंच्या 

भ्रष्टाचािाचे निीन निीन प्रकाि मी या खात्यामधील सािंगतो.  ॲन्टी किप्शनच्या 

चौकशा  जर िंड बस्त्यामध्ये टाकायच्या असतील ति अमकु इतके इतके त ूकि... 

मी चौकशी किीत नाही. ॲन्टी किप्शनची केस आह.े  मग आपण चािाशीट का 

दाखल किीत नाहीत.  सित:चे खाते सािंर्ाळा.  त्यामध्ये सकती चौकशा सशल्ह्लक 

आहते.  त्या सिा प्रकिणािंच्या चौकशा झाल्ह्या पासहिेत.  सकत्येक लोकािंिि 

एर्आयआि दाखल आहते आसण आपण त्यािंना पदोन्नत्या दतेा.  श्री. ए. बी. 

गायकिाड नािाच्या असधकाऱयाला आपण ससचि (बािंधकामे) या पदािि बसतो.  

त्या इमाित खात्याच्या कामात त्याच्यािि माननीय न्यायालयाने ताशेिे ओढून 

एर्आयआि दाखल आह.े  ज्यािंच्यािि ज्या सिर्ागाची चौकशी लागली असेल 

त्याच खात्याचे ते ससचि होतात.  ते दसुऱया कोणालाही ससचि होऊ दते नाहीत.  

निंति ससचि पदािि पदोन्नती घेतल्ह्यानिंति ते सिा पिुािे नष्ट कितात.  सिा कोटाातील 

प्रकिणे कॉम्प्रोमाईिेस कितात.  सित: प्रमखु असताना निंति इमाित खात्याचे ससचि 

म्हणनू प्रमखु होतात.  एक एक गोष्ट बोललो ति... श्री. नाना पिाि यािंची ॲन्टी 

किप्शन ब्यिुोची की कुठली तिी एक चौकशी होती.  ती चौकशी किण्याचे ठिले.  

त्यािंचे काही ठिले नाही.  त्याच्याबिोबि यािंचे काही ठिले नाही.  तो म्हणला की, माझ े

ििती र्ाि चािंगले सिंबिंध आहते.  मी सतकडून करुन घेईल.  यािंनी त्याची चौकशी 

किािी, अशा पध्दतीची र्ाईल माननीय मखु्यमिंत्रयािंकडे गेली.  मखु्यमिंत्रयािंनी सधु्दा 

चौकशी किािी म्हणनू त्यािि सही करुन ती र्ाईल पाठसिली.  त्या माणसाने माननीय 

मखु्यमिंत्री यािंच्या शेऱयाच्यािि सलसहले की, चौकशी किण्यात येऊ नये.   

 अध्यक्ष महोदय, िो माणसू माननीय मखु्यमिंत्रयािंच्या  सहीच्या िि शेिा माितो, 

आि त्या घटनेला ििळपास एक ते सव्िा िषे पणूा झाले आह.े  याबाबत कोणीही  
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श्री. प्रशािंत बिंब... 

सािंगेन की, असा माणसू सडससमस व्हायला नको काय ? पनु्हा यािंचे काही तिी ठिले 

आसण त्याला साईड पोसटींग दणे्यात आली.  आिही तो साईड पोसटींगिि काम 

किीत आह.े   त्याच्या चौकशीिि माननीय मखु्यमिंत्रयािंची सही आह.े   

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : मी सन्मननीय सदसयािंना 

सिचारु इसच्ितो की, आपण आणखी सकती िेळ बोलणाि आहात.  कािण अधाा तास 

झाला आह.े  त्यामळेु आपल्ह्या पक्षाचा िेळ कमी होईल.  आपल्ह्या पक्षासाठी ८० 

समसनटािंचा िेळ सदलेला आह ेआसण त्यापैकी आता ३० समसनटे पणूा झाली आहते.  

त्यामळेु पढुच्या लोकािंना बोलण्याची सिंधी समळणाि नाही. 

 श्री. प्रशािंत बिंब : अध्यक्ष महोदय, मला असे िाटते की, मी पिुाव्यासह िे 

सािंगतो...  त्यािि आपले सर्ागहृ कशासाठी आह े ति मी बोलािे आसण त्यािि 

काहीच होणाि नाही... पनु्हा ये, पनु्हा बोल, पनु्हा घिी िा असे ति यामध्ये नाही ना.  

कािण मी या सठकाणी पिुाव्यासह सािंगत आह.े 

तागलका सभाध्यक्ष : मी आपल्ह्याला सािंग ू इसच्ितो की,इति सन्माननीय 

सदसयािंना दखेील बोलण्यासाठी िेळ ठेिािा.  

श्री. प्रशािंत बिंब : अध्यक्ष महोदय, मला आणखी बिेच पिुािे द्यायचे आहते.  कािण 

१ लाख कोटी रुपयािंचा सिषय आह.े  कािण त्यािंच्या हातामध्ये आपले १ लाख कोटी 

रुपये आहते.  आपल्ह्या िाज्यातील कोणताही माणसू असो.  मग तो रे्िीिाला असो 

की उद्योिक असो.  त्या सिांना सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाशी सिंबिंध येतो. यामध्ये 

असे अपेसक्षत होते की, प्रत्येक पात्रतेच्या उमेदिािाला नोकिी समळाली पासहिे.  या 

खात्यामधनू दििषी सकमान २५ हिाि लोकािंना नोकऱया समळाल्ह्या पासहिेत.  ह े

किप्शन होत असताना आपण सिा सिसरुन िातो. यािंनी व्हीसिलन्स सिर्ागाला पिंग ू

करुन टाकले.  तथेे असधकािच ठेिले नाहीत.  त्यािंच्यािि चािािि चािा सदले आहते.  

िेव्हा आपला आिाका िाढतो तेव्हा आपले व्हीसिलन्स असधकािी िाढले पासहिेत.   
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श्री. प्रशािंत बिंब... 

अगोदि गँगमन होते.  िोड कािकून होते. ओििशेअि होते. िे.ई., डी.ई. आसण 

कायाकािी असर्यिंते ह ेसिािण लक्ष ठेित होते.   

अध्यक्ष महोदय, ह ेएकटेच याला िबाबदाि आहते असे मी म्हणत नाही ति 

ह ेकेव्हापासनू सरुू झाले ते मी आपल्ह्याला सािंग ूइसच्ितो.  िेव्हा एमपीएससीमार्ा त 

र्िती प्रसक्रया सरुू झाली तेव्हापासनू ह े सरुू झाले.  यािंनी मागची प्रकिण े

समटसिण्याकरिता आताचे प्रयत्न कितात त्यािि मी बोलतो.  एमपीएससीमार्ा तचे 

सिा असधकािी खिाब नाहीत.  त्यामध्ये श्री. िािंडेकि, कातकडे सकिं िा िनबिंध,ू र्ोंग े

असे असधकािी असतील ते चािंगले काम कितात.  पण त्यािंना ह ेसाईड पोसट दतेात.   

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. प्रशािंत बंब..... 

ह ेपद कोणाला दतेात हा यािंचा लकूआऊट आह.े पण सनयमाच्या व्यसतरिक्त सकिं िा 

कायदा-काननूच्या बाहिे िाऊन का दतेा हा माझा मदु्दा आह.े हायब्रीड अन्यईुटी 

मॉडेल सिंदर्ाात चचेसाठी मी गेलो होतो. मी यापिूी आपल्ह्याला िसे सािंसगतले की, 

सपेसससर्केशनची आम्हाला गिि नाही.  एक आडिा िसता, एक सिळ आसण एक 

मधील िसता असेल ति एका िसत्याची  िासर्क इिंटेसन्सटी १० एमएसए, दसुऱया 

िसत्याची १० एमएसए आसण मधल्ह्या िसत्याची १०० एमएसए आह.े समदृ्धी 

महामागााची िासर्क इिंटेसन्सटी ३० िषाानिंति ७० एमएसए होणाि आह.े आपल्ह्याकडे 

असा िसता आह ेका की, गाड्या िरुन हसेलकॉप्टिने येतील, मग त्या िसत्यािि र्क्त 

१५ सकमी चालतील आसण पनु्हा हसेलकॉप्टिने उचलल्ह्या िातील. ह ेसिा कशासाठी 

केले आह े ति एक पातळी िाढिनू त्याचे पैसे... आपण २० कोटी रुपयािंसाठी 

गोिगरिबािंच्या २०० कोटी रुपयािंचे नकुसान किणाि आहात काय? हायब्रीड ॲन्यईुटी 

मॉडेलमध्ये बािलूा  सपसचिंग सदल्ह्या आहते. सकमान २५ सकलोचा दगड असला 

पासहिे, असा सनकष आह.े प्रत्यक्षात मात्र ५ सकलो, ७ सकलो सकिं िा १० सकलो 

ििनाचे दगड ठेिले िातात. म्हणिे पैसे खाण्याच्या अशा िेगिेगळया क्लपृ्त्या मी 

आपल्ह्याला सािंगत आह.े  सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाचे अपि मखु्य ससचि श्री. 

सौसनक ह ेप्रचिंड भ्रष्टाचािामध्ये बडुालेले व्यक्ती आहते. या अपि मखु्य ससचिािंची श्री. 

ठाकिे नािाच्या एका असधकाऱयािंनीच तक्राि केली आह.े आिही त्यािंच्याकडे या 

खात्याचा कायार्ाि आह े आसण मागील चाि ते पाच िषांपासनू ते या सिर्ागात 

कायाित आहते. ह ेसतथे का आहते? याचे कािण असे आह ेकी, याबाबत कॅटने सनणाय 

सदला की, यािंची सीबीआय चौकशी लािण्यात यािी. याबाबत आपण सिचाि किा. 

एिढेच नाही ति श्री.सौसनक यािंची चौकशी का केली नाही. यासाठी एिी नागपिू 

मधील २ असधकािी यािंची दखेील चौकशी लािा. त् यािंनी र्क्त रिव्य ुसपसटशन दाखल 

केली आसण आिपयंत ज्या व्यक्तीची सीबीआय चौकशी झाली पासहिे अस े

िीब्यनुलने सािंसगतले तिी त्यािंना या पदािि का ठेिण्यात आले आह,े त्यािंना काढून 

का टाकण्यात आले नाही? त्यािंच्या काळातील क्लेम बसघतले ति आपल्ह्या लक्षात 

येईल की, श्री. सौसनक ह ेक्लेममासटि होते.  
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श्री. प्रशािंत बंब..... 

अध्यक्ष महोदय, मी आता आपल्ह्याला सिा िाडा-पसािा सािंगणाि नाही. कािण 

मला बऱयाचिेळा बोलण्यापासनू थािंबसि ण्यात यईेल, असे माझ्या लक्षात येत आह.े 

िेव्हा ही कोणी सदसय मागण्यािंििील चचेस प्राििंर् कितो तेव्हा त्या सदसयास एक ते 

सव्िा तासाचा िेळ असतो. सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या बाबतीत मी १० तास 

दखेील बोल ू शकतो. पििंत ु मी िेळेची मयाादा पाळत असल्ह्यामळेु एिढेच सािंग ू

इसच्ितो की, नािंदडे सिल्ह्यात अडचणी िाढल्ह्यानिंति मखु्य असर्यिंता श्री. धोंडग े

यािंच्यासाठी आणखी ए क सिर्ाग बनसि ण्यात आला. श्री.  धोंडगे यािंनी चाि ते पाच 

कायाकािी असर्यिंत्यािंचे सिा पैसे सित: घेण्यास सरुुिात केली. मी ज्या बाबी सािंगत 

आह,े त्या बािकाईने लक्षात घेतल्ह्या पासहिे. माननीय मिंत्रयािंचे आसण माझे असे काही 

िैयसक्तक िैि नाही. पििंत ुमी आपल्ह्याला िाििंिाि लक्षात आणनू दते आह ेकी, आपले 

पैसे गेले ति समोिची व्यक्ती कोटाात िाईल कािण की त्याचा डीएलपी  सिंपलेला 

आह.े त्यामळेु यािंच्यािि पण काििाई का होऊ नये सकिं िा ह ेसदु्धा त्यामध्ये समासिष्ट 

आहते सकिं िा नाही ? मी माननीय मिंत्रयािंसोबत बिेच पत्रव्यिहाि करुन त्यािंना या बाबत 

सािंसगतले आह.े एक एक प्रकाि असे आहते की, कोणतेही काम आपल्ह्याला 

बिेटमध्ये मिंििू किायचे असतील ति त्यासाठी आपण ॲडसमसनसिेटीव्ह ॲप्रवु्हल 

दतेो. त्यानिंति टी.एस. दतेो. त्याचेच दयेके काढतो. श्री. के.टी. पाटील यािंनी अशी 

दयेके काढली आहते की, ॲडसमसनसिेटीव्ह ॲप्रवु्हल दसुऱया कामाची ति टेसक्नकल 

सँक्शन सतसऱया कामाची आसण दयेके ति चौर्थया कामाची काढली आहते. आपण 

त्यािंचा दोष ससद्ध झाल्ह्यानिंतिही त्यािंना प्रमोशन सदले ि त्याच िागिेि ठेिनू पनु्हा 

भ्रष्टाचाि किण्यासाठी मोकळे सोडले आह.े..(अडथळा).. 

अध्यक्ष महोदय,  माझी सर्ागहृाला सिनिंती आह ेकी, या सिा प्रश्नािंची उत्तिे 

शासनाकडून घेतली पासहिे. मी सिा सन्माननीय सदसयािंकरिता ह ेबोलत आह.े कािण 

त्यािंच्या मतदासिंघात काय आले, ह ेमला मासहती आह.े  

     यानिंति श्रीमती कििंदीकि.... 
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श्री. प्रशािंत बिंब.... 

तमुच्या मतदािसिंघात काय अिसथा आह,े ह ेमला माहीत आह.े  प्रत्येक आमदािाचे 

ह े द:ुख आह.े मतदािसिंघात िि आपण १५ हिाि कोटी रुपयािंची कामे सदली ति             

( अडथळा ) 

तागलका सभाध्यक्ष :  खाली बसनू कोणी बोल ूनये. 

श्री. प्रशािंत बिंब : अध्यक्ष महोदय,  मतदािसिंघात ५० कोटी, १५० कोटी रुपयािंची 

कामे िेव्हा २५ टक्के पूणा होतात तेव्हा असधकाऱयािंनी मागणी लाईनमध्ये पाठिली 

पासहिे. औििंगाबाद सिर्ाग असेल, येथे िी कामे प्राधान्याने झाली आहते त्याची 

मागणी पाठिली पासहिे. मात्र येथे अशी सससटीम नाही. आपण ऐकून घ्यािे. आपल्ह्या 

मतदािसिंघातील कामे दसुऱ या िषी बिंद पडतात याचे कािण किं त्राटदािाला सनधी समळत 

नाही.  कायदशेीिपणे िी कामे आधी झालेली आहते त्याची मागणी येत नाही. मखु्य 

असर्यिंता यािंच्याकडे सचठ्ठया पाठिल्ह्या िातात की, या कामाची मागणी पाठिा. िी 

कामे आधी झालेली आहते, त्यािंची मागणी पाठिली पासहिे, त्यास सनधी समळाला 

पासहिे. मात्र येथे तस े होत  नाही. १० कोटी रुपयािंचे िि काम असेल ति 

सपेसससर्केशनमध्ये र्िक न पडता सिा गोष्टी इनसबल्ह्ट आहते. मात्र यािंनी निीन प्रकाि 

सरुु केला आह.े गणुित्ता खिाब किा, मला काम द्या. एखादा माणसू त्यािंच्याकडे गेला 

की, मला पैसे पासहिे ति त्याची सचठ्ठी पाठितात, याची मागणी पाठि. मात्र अस े

चालत नाही. िी कामे झाली आहते त्याची मखु्य असर्यिंता यािंच्याकडून मागणी सदली 

पासहिे. चेक करुन पटलािि ठेिा. मखु्य असर्यिंता यािंनी  िी कामे झालेली होती 

त्याची मागणी का सदली नाही.  अशा सचठ्टया दऊेन िि पैसे सदले िात असतील ति 

आमच्या मतदािसिंघातील कामे कशी होतील ? मतदािसिंघात िि एखाद े काम 

झाल्ह्यानिंति त्या करिता  पैसे समळाले नाहीत ति  त्याला एसकलेशन द्यािे लागत.े 

यामळेु खचा िाढतो.   िि त्याने काम िेळेिि केले नाही ति दिंड   का लािला िात 
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श्री. प्रशािंत बिंब.... 

 नाही ? एक ति दिंड त्याला लािला पासहिे सकिं िा त्याचे पैसे सदले पासहिेत.  यामळेु 

प्रत्येक आमदािािंचे  ४ कोटीने नकुसान होते. असे कित कित एक सदिस असा येतो 

की, आम्हाला ििळििळ २० हिाि कोटी रुपये खचा न किता िाया िातात. याचे  

कािण आम्हाला त्यािंचे क्लेम द्यािे लागतात, एसकलेशन द्यािे लागतात.  

अध्यक्ष महोदय,  ससमेंट काँक्रीटच्या िसत्याचे आयषु्ट्य सकमान ८० िषे आह.े  

माझ्या मतदािसिंघातील मी सािंगतो. रु्लिंब्री ते खलुताबाद या िसत्याचे काम झाले. 

आता पयंत तेथे श्री. सिनय दशेपािंडे होते. ते दखेील असेच. या बाबत मी काही बोलत 

नाही. मी त्यािंना सािंसगतले. आि ससमेंट काँक्रीटचा रु्लिंब्री ते खलुताबाद या 

िसत्याकरिता सिा अनडय ु इनफ्ल्ह्यएुन्स तयाि झाले आहते. डािंबिाचा िसता पणूा 

झाल्ह्यानिंति  ति िर्नेस इिंडेक्स काढण्याकरिता एक मशीन सर्ििली िाते. हा आकडा 

िि १८०० एमएम प्रसत सक.मी च्या िि गेला ति त्याचा अथा तो िसता खिाब आह.े 

माझे आिाहन आह.े तसेच मिंत्री महोदयािंना सिनिंती आह.े आि आपल्ह्याकडे २७ 

टोल नाके सरुु आहते. या टोल नाक्याचे पैसे उद्या पासनू आपण िमा किा. ते बिंद 

किा, असे मी सािंगणाि नाही. टोल नाका घेण्याकरिता तो िसता ज्या ससथतीत असला 

पासहिे तसा तो नसल्ह्यामळेु नकुसान र्िपाई दणे्याची गिि नाही.  यामळेु आपले 

िषााचे २हिाि कोटी रुपये िाचतील. त्याला मरु्ा समळणाि नाही. ह ेपैसे आपण िमा 

किा. िर्नेस इिंडेक्सची मशीन िि आपण कोणत्याही टोल नाक्यािरून  सर्ििली ति  

तो आकडा अडीच ते तीन हिाि  एिढा असेल. नािंदडे, सहिंगोली, पिर्णी, औििंगाबाद, 

तसेच माझ्या मतदािसिंघातील रु्लिंब्री ते खलुताबाद येथील काँक्रीटचे िसते  आपण 

बघािेत.  येथे अडीच ते साडे तीन हिाि एिढा िर्नेस इिंडेक्स आह.े  याचा अथा 

खालच्या embankment settle  झालेल्ह्या आहते.  यािि हा िसता सटकू शकणाि 

नाही. ८० िषे हा िसता सटकणाि नाही. केिळ १० ते १५ िषे तो सटकेल, पनु्हा लाख 

–दोन लाख कोटी रुपये खचा किािा लागेल.  

       यानिंति श्रीमती सगिप... 
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श्री.प्रशािंत बिंब ... 

या पध्दतीने आपल्ह्याला काम किािे लागले. माझी सिनिंती आह,े आपण 

बदल्ह्यािंपासनू ते पैशािंपयंत ि कामाच्या दिाापासनू ते आपल्ह्या आमदािािंपयंत सिांना 

सािखा न्याय सदला पासहिे. आपला पैसा िाचला पासहिे. सकत्येक मसहला, माता 

र्सगनी असधकािी असतात ते यािंचे काही करु शकत नाहीत त्यामळेु त्यािंना दिू दिू 

पाठिले िाते. असे प्रकाि घडल्ह्यामळेु ह े खाते अगदी सडटोरिएट  झालेले आह,े 

क्षतीग्रसत झालेले आह.े ... (अडथळा)... खिेच मला आता पाणी हिे आह ेबिोबि 

आह.े पििंत,ु एक लक्षात ठेिा मी चािंगल्ह्या चािंगल्ह्यािंना पाणी पाित असतो. 

  अध्यक्ष महोदय, कोणतेही आमदाि महोदय असोत मी कोणाबाबतही 

सििोधात आह ेम्हणनू बोलत नाही. पििंत,ु माझा िाग असा आह ेकी, मागच ेपिुािे नष्ट 

किण्याकरिता आता िे प्रयत्न सरुु आहते, त्यािि चौकशी झाली पासहिे. माझ्या ४-

५ मागण्या मी आता सािंगणाि आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, तमु्ही आतापयंत सकती चौकशा बिंद केल्ह्या त्याबाबतची 

मासहती त्याच्या कािणासह पटलािि ठेिािी. ज्या बदल्ह्या तमुच्या सनयमानसुाि 

आहते, त्या सोडून सनयमा व्यसतरिक्त तमु्ही ज्या ज्या बदल्ह्या तमुच्या कायाकाळात 

केल्ह्या, त्याची मासहती पटलािि ठेिािी. ह ेनका सािंग ूकी, अगोदि असे झाले, निंति 

तसे झाले. तमु्ही तमुचे पाहून त्या बदल्ह्यािंबाबतची मासहती पटलािि ठेिािी. 

  अध्यक्ष महोदय, नािंदडे सिर्ागाची, िाज्यातील सिाच सिर्ागािंची चौकशी 

केली पासहिे. पििंत,ु भ्रष्टाचािाचा आगाि हा नािंदडे झाल्ह्यामळेु मी नािंदडेबाबत सािंगत 

आह.े नािंदडेच्या प्रत्येक िसत्याची म्हणिे, हायब्रीड ॲन्यइुटी मॉडेलचा िसता असले 

ति, एसआिचा िसता असेल ति, कििंट रिपेअरििंगचा असेल ति सकिं िा बिेटेड िका  

असेल ति सकिं िा इमािती असतील ति, शहिातनू िेव्हा माननीय उच्च न्यायालयाने 

सिोच्च न्यायालयाने सािंसगतले की, आता ५०० मीटिपयंतची दारुची दकुाने बिंद 

होतील. तेव्हा मागे सिा िसते कापोिेशनला बहाल किण्यात आले. कापोिेशनला 

सदल्ह्यानिंति तचे िसते पनु्हा आता घेऊन त्यािि दखेील पैसे टाकण्यात आले नािंदडेमध्ये 

आपण या सिा गोष्टींची चौकशी .... माझ्या तक्रािीबाबत सािंगतो.  
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श्री.प्रशािंत बिंब ... 

  अध्यक्ष महोदय, मी दोन महत्िाच्या बाबींबाबत सािंगत आह.े 

आिटीआयमध्ये मासहती मासगतल्ह्यािि दते नाही. मी तक्राि किीत असेन ति तमु्ही 

असे सािंगा की, तझुी तक्राि अशा अशा कािणामळेु चकुीची आह.े एकाही तक्रािीच े

उत्ति दते नाहीत. मला शिेटी आिटीआयमध्ये मासहती मागािी लागते. माझी सकत्येक 

प्रकिणे आता िाज्य मासहती आयोगापयंत आलेली आहते. ती थोडीथोडकी नाहीत. 

िो िसता नसताना बनसिण्यात आला, िो िसता अससतत्िात असताना त्यािि दसुिा 

टाकण्यात आला. िे डािंबिाचे पैसे, डािंबिाचे चलन िेव्हा आपण एका िसत्याचे काम 

कितो तेव्हा डािंबिाचे चलन कािण डािंबि ह ेकिं िोल्ह्ड आयटम  आह.े या डािंबिाच े

चलन आपल्ह्याला गव्हानमेंट रिर्ायनिीमधनूच समळते.  

  अध्यक्ष महोदय, डािंबि आपल्ह्याला माकेटमध्ये समळत नाही. तो गव्हानमेंट 

रिर्ायनिीतनू घेतो. ते चलन एकदा घतेल्ह्यािि काम सिंपल्ह्यािि सिर्ागाला लािाि े

लागते. यािंनी काय केले, बिेच असधकािी आहते त्यात खास निले आहते त्यािंनी 

ड्यपु्लीकेट कलि डािंबि चलन िापनू घतेले. ते सिा लािनू खोटे पैसे काढले.  

  अध्यक्ष महोदय, िेव्हा मी अशा तक्रािी कितो त्यािि तमु्ही ते चकू आह ेकी 

बिोबि आह ेते सािंसगतले पासहिे. डािंबिाचा िसता झाला. काँसक्रटच ेपीक्यसूी म्हणिे 

Pavement Quality Concrete याचे दखेील असेच आह.े असे खोटे चलन लािनू 

तमु्ही पैसे काढणाि.... त्याचा हते ू काय होता डािंबिाचे ओरििनल चलन एकदा 

लािले की, त्याला निीन डािंबि पचेस किािचे लागेल. त्याला ते काम किाियाच े

नव्हते. डािंबिाचे चलन लािायचे होते. मग कलि झेिॉक्स करुन सकिं िा दसुिे निंबि टाकून 

दसुिे चलन लािनू निले, तोडािा, त्यािेळेचे तुिंग ेया सिांनी ह ेप्रॉब्लेम्स सक्रएट केले 

होते. आिही डािंबिाचे ड्यपु्लीकेट चलन लािनू पैसे काढले िातात. इतक्या गिंर्ीि 

बाबी आपल्ह्या खात्यामध्ये घडत आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, माझी सिनिंती आह,े ठीक आह,े मी असे समितो की, 

आिपयंत लक्षात आले नसेल. काही िाहून गलेे असेल सकिं िा मी रिमाई िंडि दऊेन 

दखेील ३७ पत्रािंपैकी काही गोष्टी िाहून व्यापात िाहून गेल्ह्या असतील. पििंत,ु माझी  
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श्री.प्रशािंत बिंब ... 

मिंत्री महोदयािंकडून अपेक्षा आह.े इतके अनरु्िी मिंत्री महोदय आम्हाला र्ाि कमी 

र्ेटतात. तमुच्या अनरु्िाचा र्ायदा िाज्याला हिा आह.े 

निंति श्री.सशिंद े... 
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श्री.प्रशािंत बिंब.... 

आपण खिे आहात, याबाबत मला काही बोलाियाचे नाही. आपण माझ्या प्रश्नािंची 

उत्तिे द्यािीत, ही मला अपेक्षा आह.े नािंदडे ि औििंगाबाद सिर्ागातील उक्त कामािंची 

चौकशी किण्यात यािी. मी माझ्या मतदािसिंघातील उक्त प्रकािची ३ कामे अशा 

गोष्टींमळेु नाकािली आहते. हायब्रीड ॲन्यईुटी मॉडेलच्या िसत्यािंची ५ हिाि कोटी 

रुपयािंची कामे िाढसिण्यात आली आहते. अशा पद्धतीचे समुािे ३० हिाि कोटी 

रुपयािंची कामे सपेसससर्केशनप्रमाणे आहते, त्यामळेु पैसे सदले, असे मिंत्री महोदयािंनी 

त्यािंच्या उत्तिाच्या र्ाषणात सािंगािे. त्यानिंति मी पढेु माझे मत मािंडेन. अन्यथा सदिहू 

सपेसससर्केशनची चौकशी करुन ज्या िसत्यािंची कामे सपेसससर्केशनप्रमाणे नसतील त े

रििेक्ट करुन सिंबिंसधतािंकडून १७ हिाि कोटी रुपये िक्कम िसलू केली पासहिे. आपण 

उक्त कामािंचा सिा ३० हिाि कोटी रुपये सनधी िाटप केला नसला तिी िी कामे झाली 

त्यािंची मागणी सिर्ागाकडे आली आह.े िसत्यािंिि बीबीएम झाल्ह्याबिोबि पॅचेस पडले 

होते, त्यािि बीसी टाकून ते पिुािे नष्ट किण्यात आले आहते. मी असधक बोलणाि 

नाही. उक्त प्रकिणािंच्या चौकशा सकती सदिसािंमध्ये पणूा किण्यात येतील ? ह ेमिंत्री 

महोदयािंनी त्यािंच्या उत्तिामध्ये सािंगािे. 

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागािंतगात ग्रामीण ि सिल्ह्हा 

मागांसाठी २५-२५ कोटी रुपयािंच्या िसत्यािंच्या कामािंचा समािेश किण्यात आला 

आह.े या प्रकिणी काही उपाय काढला असेल, ठीक आह.े सदिहू कामािंचा समािेश 

ग्रामसिकास सिर्ागाच्या कामामध्ये केला असता ति हिकत नव्हती. सिा 

मतदािसिंघामध्ये कमी िासत प्रमाणात ग्रामीण ि सिल्ह्हा िसते आहते. उक्त काम े

आमदाि महोदयािंना का दणे्यात आली नाहीत ?  

 अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्माननीय सदसय यािंना बोलाियाचे आह.े त्यामळेु 

मी असधक िेळ घेणाि नाही. मिंत्री महोदय यािंनी माझ्या बोलण्याचा िाग माननू घेऊ 

नये. सिा हायब्रीड अन्यईुटी मॉडेल िसत्यािंची िॅन्डमली  १०-१० मीटिनसुाि १० 

सठकाणी याप्रमाणे १०० मीटि िसत्यािंची चौकशी किण्यात येईल काय ? प्रत्येक 
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श्री.प्रशािंत बिंब.... 

सिर्ागिाि दक्षता खाते सितिंत्र तयाि किण्यात यािे. त्या असधकाऱयािंची बदली प्रमखु 

खात्यामध्ये किण्यात येऊ नये. तोपयंत दक्षता सिर्ागाच्या २०० असधकाऱयािंच्या 

माध्यमातनू उक्त सिा िसत्यािंच्या सपेसससर्केशनची तपासणी किण्यात यािी. मी 

नािंदडेच्या िसत्यािंचा िाििंिाि उल्ह्लेख केला आह.े आपण १० टक्के सटू सदली तिी ९० 

टक्के चािंगली कामे आपल्ह्याला समळाली पासहिेत. मी तािंसत्रकदृष््टया तपासणीबाबत 

बोललो नाही, सपेसससर्केशननसुाि तपासणी किण्याची मागणी केली आह.े कामािंच े

पैसे अगोदि सदले, Escrow Account मध्ये त्यािंनी निंति र्िले सकिं िा ते निंति उघडले 

सकिं िा उघडलेच नाही, अशा तािंसत्रक गोष्टींमध्ये मी िाणाि नाही. किं त्राटदािािंना पैसे 

दतेाना डीडक्शन झाले नाही. एिढ्या मोठ्या गोष्टी घडल्ह्या आहते. आपण 

किं त्राटदािािंना १ रुपया सदला असेल ति त्याचा माल र्ेटला नाही, अशा बाबीं सिंदर्ाात 

चौकशा किण्यात याव्यात. सदिहू िसत्यािंच्या कामािंतील एक एक िसता ३००-३०० 

कोटी रुपयािंचा आह.े त्यािंच्या चौकशा आपण केल्ह्या पासहिेत. बदल्ह्यािंच्या 

सिषयाबाबत पटलािि सनिेदन ठेिण्यात यािे. 

अध्यक्ष महोदय, मिंत्री महोदयािंनी एसीबी ि इति चौकशा त्यािंच्या कायाकाळात 

बिंद केल्ह्या असतील ति त्यािंची मासहती पटलािि ठेिण्यात यािी. सिा िसत े

सपेसससर्केशननसुाि करुन घेण्यात येतील, असे मिंत्री महोदयािंनी उत्तिामध्ये सािंगािे.  

 अध्यक्ष महोदय, मी माझ ेबोलणे थािंबितो. मला बोलण्याची सिंधी सदल्ह्याबद्दल 

मी आपला आर्ािी आह.े धन्यिाद ! 

----------- 
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अल्पवयीन मुलीवर वार केल्याबाबत 

 श्री.ससुनल सटिंगिे : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघात पणुे येथे मागील 

आठिड्यामध्ये इनामदाि सकूल या शाळेत िाऊन १० िीच्या िगाात सशक्षण घेणाऱया 

अल्ह्पियीन मलुीिि ५ िाि केले आहते. त्यामळेु सतच्या पोटामध्ये मोठी िखम झाली 

आह,े सतच्या सलव्हिलाही िखम झाली आह.े सदिहू घटना घडल्ह्यानिंति शाळा 

परिसिातनू त्या मलुीला कोणी उपचािासाठी घेऊन गेले नाही. त्या मलुीच्या 

मैसत्रणीच्या िसडलािंनी सतला रुग्णालयामध्ये दाखल केले. 

यानिंति श्री.तेलिंग.... 
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श्री.ससुनल सटिंगिे........ 

पििा मी पीसडत मलुीची र्ेट घेतली तेव्हा तीने इयत्ता १० िीची पिीक्षा दणे्याची इच्िा  

व्यक्त केली होती. ती असतशय गिीब कुटुिंबातील मलुगी आह.े त्यामळेु सदि पीसडत 

मलुीच्या उपचािाचा सिा खचा शासन किणाि आह ेकाय ?  

अध्यक्ष महोदय, दसुिी बाब अशी आह ेकी, िखमी झाल्ह्यामळेु ती इयत्ता १० 

िीची पिीक्षा दऊे शकत नाही. त्यामळेु तीची तब्येत चािंगली झाल्ह्यानिंति तीची सििंतत्र 

उिारित सिषयािंची पिीक्षा दणे्याची  ंधी उपलबध करुन हदली जाणार काय? 

 तालिका सभाध्यक्ष : उक्त प्रकरणाची  रकारने नोंद घ्यावी व त्या अनषुगंाने 

योग्य ती कायणवािी करावी.  

 श्री.राजेश टोपे : अध्यक्ष मिोदय, पीहडत मलुीच्या उपचाराचा खचण शा नाने 

करावा, अशी  न्माननीय  दस्यांनी अपेक्षा व्यक्त केलेली आि.े त्यामळेु याबाबतची 

 वण माहिती  न्माननीय  दस्याकडून घेऊन पढुील उपचाराची  वण व्यवस्िा 

शा नाकडून करण्यात येईल.  

------- 
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पृ. शी. : अनदुानाकरिता मागण्या 

मु. शी. : सन२०२२-२०२३च्या अनदुानाकरिता मागण्या: 

१) कृसष, पशसुिंिधान , दगु्धव्यिसाय सिकास ि 

त्सयव्यिसाय सिर्ाग 

२) शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ाग  

३) सित्त सिर्ाग 

४) सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग 

 ५) सहकाि, पणन ि िस्त्रोद्योग सिर्ाग 

६) पयाटन ि सािंसकृसतक काया सिर्ाग 
   

 (चचाण पढेु  रुु........ 

 श्री.योगेशदादा कदम (दापोली) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि माझे सिचाि व्यक्त किण्याकरिता मी उर्ा 

आह.े 

 अध्यक्ष मिोदय, माझ्या मतदार ंघातील व मिषी धोंडू केशव कवे यांच्या 

मरुुड या जन्मगावी शाळे ाठी एक कोटी रुपयांचा हनधी मंजरू करण्यात आलेला 

आि.े त ेच जयांनी मिाराष्ट्रामध्य े हशक्षणाचा पाया मजबतू केला आशा  ाने 

गरुुजींच्या गावातील शाळे ाठी दखेील हनधी मंजरू केलेला आि.े त्याबद्दल मी 

माननीय श्री.अहजत पवार व मिाहवका  आघाडी  रकारचे अहभनंदन करतो व 

आभार मानतो.  

 अध्यक्ष मिोदय, या राजयातील हजलिा पररषद शाळांची पररहस्िती अहतशय 

वाईट झालेली आि.े मी कोकणातील दापोली मतदार ंघाचे प्रहतहनहधत्ि करीत आि.े 

माझ्या मतदार ंघातील हजलिा पररषद शाळांची अवस्िा अहतशय वाईट आि.े 

हजलिा पररषद शाळांची आकडेवारी माझ्याकडे प्राप्त झाली आि.े िी आकडेवारी 

अहतशय धक्कादायक आि ेआहण तवेढीच मित्त्वाची दखेील आि.े  
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श्री.योगेशदादा कदम....... 

 अध्यक्ष मिोदय, शालेय हशक्षण हवभागाने स्िलू उत्पन्नाच्या ६ टक्के हनधी 

शाळांवर खचण करणे अपेहक्षत आि.े परंत ुमागील १० वषाांची  रा री पाहिली तर 

फक्त १.८८ टक्के इतकाच हनधी खचण केलयाचे हद नू येत आि.े जवळपा  ४.५ ते ५ 

टक्के हनधी कमी खचण करतो तेव्िा शाळाची काय अवस्िा िोत अ ले ि ेवेगळे 

 ांगण्याची आवश्यकता नािी.  

 अध्यक्ष मिोदय, मिाराष्ट्रामध्य ेशा कीय व खाजगी अशा दोन्िी हमळून १ 

लाख १० िजार शाळा आिते. परंत ु त्यापैकी १५ िजार ३१८ शाळांमध्ये वीज 

उपलबध नािी. िी बाब अहतशय गंभीर स्वरुपाची आि.े त्यामळेु शालेय हशक्षण 

हवभागाने याकडे हवशेष लक्ष दऊेन  दर शाळांचा शोध घेऊन चाल ूवषे  ंपण्यापवूी 

उक्त  वण शाळांमध्ये वीज उपलबध करुन दणे्यात यावी, अशी माझी मागणी आि.े  

 अध्यक्ष मिोदय, शा कीय व खाजगी क्षेत्रातील  वण शाळांमध्ये शौचालय 

अ णे आवश्यक आि,े अशी भहूमका राजय व कें द्र  रकारने मांडली िोती. परंत ुया 

राजयातील १ लाख १० िजार शाळांपैकी जवळपा  ४ िजार ५०० शाळांमध्ये 

शौचालयाची व्यवस्िा नािी. त्यामळेु या आहिणक वषाणमध्य े दर ४ िजार ५०० 

शाळांमध्ये शौचालय उपलबध करुन दणे्यात यावे, अशी मी मागणी करीत आि.े  

 अध्यक्ष मिोदय, कोकण हवभाग िा शाळेच्या बाबतीमध्य ेअव्वलस्िानी 

राहिलेला आि.े कोकणातील हशक्षणाची टक्केवारी अहतशय चांगली आि.े जया 

हजलिा पररषद शाळेतील हवद्यार्थयाांची  ंख्या ५ पेक्षा कमी अ ले ती शाळा बंद 

करण्यात यावी, अ े शा नाने आदशे हदले िोते. उक्त आदशेाची अंमलबजावणी 

टप्प्या-टप्प्याने  रुु आि.े परंत ुशा नाच्या या भहूमकेला  माझा स्पष्ट हवरोध आि.े 

कोकणामध्य ेएका शाळेपा नू द ुरी शाळा हकमान ३ ते ४ हकलोमीटर अंतरावर 

आिते.  

यानंतर श्री.कुलकणी....... 
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श्री. योगेशदादा कदम..... 

 अध्यक्ष महोदय, माझा मतदािसिंघ हा डोंगिी र्ागातील आह.े असे असताना 

डोंगिी र्ागातील सिद्यार्थयांनी ३ ते ५ हक.मी. लांब पायी चालत कशा प्रकािे जावयाच े

? म्हणनू माझा या र्सुमकेला सििोध आह.े सिल्ह्हा परिषदचे्या सिा शाळा चाल ू

ठेिाव्यात. सिल्ह्हा परिषदतेील शाळािंच्या सशक्षणाचा दिाा कशा प्रकािे िाढेल, 

यासाठी प्रयत्न केले पासहिेत. मी सिधानसर्ा सदसय म्हणनू पसहल्ह्यािंदा सनिडून आलो 

आह.े िाज्यातील सिल्ह्हा परिषदचे्या शाळा बिंद होण्यामागील प्रमखु कािण म्हणिे 

तेथे इिंग्रिी र्ाषेत सशक्षण सदले िात नाही. माझ्या मतदािसिंघातील सकिं िा इतिही 

सठकाणी सिल्ह्हा परिषदचे्या शाळेतनू सिद्यार्थयांना काढून त्यािंना हायसकूलमध्ये प्रिेश 

दणे्याची प्रथा आता सरुु झाली आह.े याचे कािण असे की, सिल्ह्हा परिषदचे्या 

शाळािंमध्ये इिंग्रिी माध्यमातनू सशक्षण सदले िात नाही. काही शाळा सेमी इिंसग्लश 

आहते. पििंत ुत्यािंची टक्केिािी कमी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझे इयत्ता पसहली ते दहािीपयंतचे सशक्षण मिाठी र्ाषेतनू 

झाले आह.े त्यानिंति महासिद्यालयीन सशक्षण घेत असताना मला इिंग्रिी बोलण्यासाठी 

अडचण येत होती. असे असतानाही मी इिंग्रिी ि इतिही र्ाषा आत्मसात केल्ह्या 

आहते. इिंग्रिी र्ाषेिि प्रर्तू्ि समळसिण्याचा मी प्रयत्न केला आह.े पििंत ु सिाच 

सिद्यार्थयाााना इिंग्रिी हा सिषय येईलच, असे आपण सािंग ू शकत नाही. सिल्ह्हा 

परिषदचे्या शाळािंमध्ये इिंग्रिी माध्यमातनू सशक्षण ठेिले पासहिे. या सनसमत्ताने मी एक 

प्रसिंग या सर्ागहृाला सािंग ूइसच्ितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मिाठी माणसािंच्या न्याय हक्कासाठी लढण्यासाठी सशिसेना 

प्रमखु सि. बाळासाहबे ठाकिे यािंनी सशिसेना पक्षाची सथापना केली होती. त्याच सि. 

बाळासाहबे ठाकिे यािंचा एक प्रसिंग मी येथे सािंग ूइसच्ितो. माझे िडील सशिसेना नेत े

आहते. त्यािंच्या माध्यमातनू माझी अनेकदा सि. बाळासाहबे ठाकिे यािंची र्ेट होत 

असे. त्यािेळेस सि. बाळासाहबे ठाकिे यािंनी सहि मला एक प्रश्न सिचािला होता 

की, 'तलुा मिाठी व्यसतरिक्त अन्य कोणत्या र्ाषा बोलता येतात ?'  मी त्यािंना सािंसगतले 

की, 'मला मिाठी, सहिंदी, गिुिाती, इिंग्रिी या र्ाषा येतात.'  त्यािेळेस ते म्हणाले की,  
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तलुा िें च र्ाषा का येत नाही ? त्यािंनी त्यािंच्या पद्धतीने मला सािंसगतले की, उद्या तलुा 

िि एखाद्या िें च व्यक्तीने समोि येऊन सशिी घातली ति ती तलुा समिणािदखेील 

नाही. तझु प्रत्येक र्ाषेिि प्रर्तु्ि असले पासहिे.  

 अध्यक्ष महोदय, मला िाटते की, हीच र्सूमका िाज्य सिकािने सिीकािली 

पासहिे. मी माननीय सशक्षणमिंत्री महोदयािंना सिनिंती कितो की, सिल्ह्हा परिषदचे्या 

शाळािंमध्ये इिंग्रिी माध्यमातनू सशक्षण दणेे सरुु झाले पासहिे. अन्यथा मिाठीचा टक्का, 

र्ाषचेा टक्का कमी होत असताना सिल्ह्हा परिषदचे्या शाळा बिंद होतील. ग्रामीण 

र्ागातील सिद्यार्थयांनी खािगी शाळेमध्ये सशक्षण घेण्यासाठी कोठून पैसे     

आणाियाचे ? यािि सशक्षण सिर्ागाने लक्ष द्यािे. या सिा सिल्ह्हा परिषदचे्या 

शाळािंमधनू इिंग्रिी सशक्षण सरुु झाले पासहिे ि त्या शाळा सटकल्ह्या पासहिेत. माननीय 

सशक्षण मिंत्रयािंनी या सिषयाचा गािंर्ीयााने सिचाि किािा, अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघात दोपोली आसण मिंडणगड येथे दोन 

िषाापिूी आलेल्ह्या चक्रीिादळामळेु अनेक शाळा िमीनदोसत झाल्ह्या आहते. मदत 

ि पनुिासन सिर्ागाकडून प्रत्येक शाळेला दोन-दोन लाख रुपये सदले गलेे. िी शाळा 

िमीनदोसत झाली आह ेती दोन लाख रुपयािंत कशी उर्ी िासहल ? सिल्ह्हा परिषदकेडे 

या शाळािंच्या बािंधकामासाठी मागणी केली ति सािंसगतले िाते की, सशक्षण 

सिर्ागाकडून हा सनधी घणे्यात यािा. सशक्षण सिर्ागाकडून सािंगण्यात येते की, सिल्ह्हा 

सनयोिन ससमतीकडून यासाठी सनधी घ्यािा. सिल्ह्हा सनयोिन ससमतीकडून सािंगण्यात 

येते की, िाज्य सिकािकडून याची मागणी किािी. माझ्या मतदािसिंघामध्ये कोसिड 

कालािधीनिंति शाळा सरुु किण्याचा सनणाय घेतला आह.े असे असताना माझ्या 

मतदािसिंघातील अनेक सिद्याथी उघड्या िागेिि सशक्षण घेत आहते. सिंपणूा ित्नासगिी, 

िायगड सिल्ह्यात ही परिससथती आह.े सनसगा चक्रीिादळामध्ये ज्या ज्या शाळा 

िमीनदोसत झाल्ह्या आहते त्या सिा शाळािंच्या बािंधकामासाठी आिच्या पिुिणी 

मागण्याच्या माध्यमातनू तितदू किािी ि त्या शाळा बािंधण्यात याव्यात.  
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 अध्यक्ष महोदय, मी मत्सय व्यिसाय सिर्ागाबाबत माझे मत मािंडू इसच्ितो. 

कोकणामध्ये कोळी आसण मच्िीमाि बािंधि मोठ्या प्रमाणात आहते. शेतकऱयािंसाठी 

सनधी सदला पासहिे. शेतकिी आत्महत्या किीत आहते म्हणनू आपण त्यािंच्यासोबत 

सहानरु्तूी दाखसित आहोत. त्यािंच्याकरिता अनेक योिना करुन त्यािंना सनधी सदला 

िााते. त्यािंना अनेक गोष्टीमध्ये सशसथलता सदली िाते. िीि तोडणीिि बिंदी 

आणाियाची, त्यािंची थकबाकी घ्याियाची नाही. असे अनेक सिषय मागी लािण्यात 

आले आहते. शेतकऱयािंकरिता ३३ हिाि कोटी रुपयािंची किामार्ी सदली आह.े २३ 

हिाि ८८८ कोटी रुपय ेप्रोत्साहनपि अनदुानाच्या माध्यमातनू प्रत्येक शेतकऱयािंना 

५० हिाि रुपये सदले िाणाि आहते. र्सूिकास बँकामार्ा त ९६४ कोटी रुपयािंची 

किामार्ी शेतकऱयािंना सदली आह.े मच्िीमािािंनी एनसीडीसीचे तीन त ेचाि िषाापिूी 

किा घेतले आह.े  

यानिंति श्री. चौधिी... 
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कें द्र ि िाज्य सिकािने ह ेहप्ते द्यायचे आहते.  पििंत ु ांगायला खदे वाटतो की, राजय 

 रकारचा हिस् ा मसच्िमारांना हमळूनिी कें द्र  रकारकडून मात्र अद्यापपयांत पै  े

हमळालेले नािीत.  कािी प्रमाणात आले अ ले तरीिी १०० टक्के न आलयामळेु 

मसच्िमारांनी कजण घेऊन बोटी बांधण्या   रुुवात केली.  त्यांना २५ टक्के पै े 

हमळाले.  त्यातनू केवळ अधी बोट तयार िोऊ शकली परंत ुउवणररत बोट बांधण्या ाठी 

पाच- िा वषे हनधीच हमळालेला नािी.  त्यामळेु बोटीचे काम पणूण करण्या ाठी 

नाईलाजाने मसच्िमारांना घरावर किा काढावे लागले, दाहगने गिाण ठेवावे लागले.  

 िा वषे िोऊनिी त्यांना आपण एक रुपयािी दऊे शकलेलो नािीत.  या मसच्िमारांची 

मागणी हकती आि ेि ेपाहिले तर केवळ ४५० ते ५०० कोटी रुपयांची मागणी आि.े  

एका बाजलूा शेतकऱयांना वषणभरामध्ये पन्ना -पन्ना  िजार कोटी रुपयांची मदत 

केली जात अ ताना द ुऱया बाजलूा महच्िमारां ाठी केवळ ४५० ते ५०० कोटी 

रुपये दखेील हनधी उपलबध करुन हदला जात नािी.  यापढेु जाऊन  ांगायचे झाले तर 

िा हनधी एकाच वेळी दखेील दणे्याची गरज नािी तर िप्त्यांमध्ये द्यायचा आि.े  या 

हठकाणी माननीय मत्स्यहवका  राजयमंत्री उपहस्ित आिते.  माझी त्यांना हवनंती आि े

की, आपण या ंदभाणत त्वररत माननीय मखु्यमंत्रयांशी चचाण करावी.  मी दखेील 

त्यांच्याकडे याबाबत मागणी करणार आि.े  त चे माननीय उप मखु्यमंत्रयांना दखेील 

माझी हवनंती आि ेकी, आपण महच्िमारांचे प्रश्न मागी लावावेत. 

 अध्यक्ष मिोदय, महच्िमारांचा हडझेल परताव्याचा दखेील प्रश्न आि.े  

 रकारने जािीर केले की, आम्िी तमु्िाला हडझेल परतावा दऊे.  परंत ुपाच- िा वष े

उलटून दखेील अनेक प्रकरण ेप्रलंहबत आिते.  या ाठी केवळ ३०० कोटी रुपय े

आवश्यक आिते.   ंपणूण राजयातील महच्िमारांना आपण ३०० कोटी रुपये दऊे 

शकत नािीत का, िा या हनहमत्ताने माझा प्रश्न आि.े  या हवभागाचा  मुारे तीन-चार 

िजार कोटी रुपयांचा अिण ंकलप अ तानािी महच्िमारांवर अशा प्रकारे अन्याय िोत 

अ ेल ति त्याचे हनवारण िोणे अत्यंत गरजेचे आि.े 
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 अध्यक्ष मिोदय, राजयातील द ुऱया क्रमांकाचे िण े ि े बंदर माझ्या 

मतदार ंघामध्ये आि.े  िजारो महच्िमार मा मेारी करुन आलयानंतर आवश्यक 

मलूभतू  हुवधांची येिे अहतशय हनकड आि.े  मा ेमारी करुन आलयानंतर कोळी 

बांधवांना आपली बोट उभी करण्या ाठी दखेील तेिे बंदर उपलबध नािी.  मोठया 

बोटीतनू लिान बोटीमध्ये माल टाकून हकनाऱयावर आणावा लागतो व तेिनू 

बैलगाडीमध्य ेटाकून बाजारापयांत न्यािा लागतो.  तेिे चांगले बंदर न लयामळेु िी 

पररहस्िती आि.े  तेिे बंदर बांधण्या ाठीचा डी.पी.आर. तयार आि.े  त्यामळेु 

माननीय मखु्यमंत्री, माननीय उप मखु्यमंत्री व मंत्री मिोदयांना माझी हवनंती आि ेकी, 

मिाहवका  आघाडी  रकारने मिाराष्ट्र राजयातील द ुऱया क्रमांकाच े बंदर पढुील 

एका वषाणमध्य ेबांधनू महच्िमारांचा प्रश्न  ोडवावा. 

 अध्यक्ष मिोदय, माननीय उप मखु्यमंत्री श्री.अहजत पवार यांच ेमी अहभनंदन 

करतो.  कारण हिगंोली येिे िळद हपकावरील  ंशोधन कें द्र स्िापन करण्या ाठी 

त्यांनी १०० कोटी रुपये हनधीची तरतदू केली आि.े  माननीय मखु्यमतं्रयांनी  रळ 

आहण  ोपी भहूमका मांडलेली आि ेकी, हपकेल ते हवकेल.  माझ्या मतदार ंघातील 

दापोली येिे कोकण कृषी हवद्यापीठ आि.े  या हवद्याहपठाने कािी  ंशोधने केली 

आिते.  परंत ु माझी अशी तक्रार आि े की, हवद्याहपठामाफण त केलेले  ंशोधन 

हवद्याहपठाच्या बािरे कधी पडतच नािी.  अनेक  न्माननीय  दस्यांची दखेील िीच 

तक्रार अ ेल.  हवद्याहपठाने केलेलया  ंशोधनाचा उपयोग शेतकऱयांना क ा िोईल 

या ाठी प्रयत्न झालयाचे मी आजपयांत कधी पाहिलेले नािी.  मी त्या हवद्याहपठामध्य े

ई.सी.  दस्य म्िणनू काम करीत आि.े  आमच्या हवद्याहपठाने बांब ू शेती ंबंधीच े

 ंशोधन करुन यातनू शेतकऱयांचे उत्पादन कशा प्रकारे वाढेल व शेतकरी क ा  क्षम 

िोईल याचा अभ्या  केला आि.े  आपलयाला आश्चयण वाटेल की, आपलया दशेामध्य े

 मुारे १५०० टन अगरबत्ती दररोज वापरली जाते.  या अगरबत्ती ाठी आवश्यक 

काडया चीन व इतर दशेांमधनू आयात केलया जातात.   मुारे  ाडे चार लाख टन 

अगरबत्त्यािंच्या काडया आपण आयात करतो.   
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श्री.योगेशदादा कदम..... 

आपलयाकडे केवळ ७५० टन काडया तयार केलया जातात.  कोकणामध्ये बांब ू

शेतीला प्रचंड  ंधी आि.े  त्यामळेु माझी हवनंती आि ेकी, जयाप्रमाणे आपण 

िळदीच्या हपकाला प्रोत् ािन दणे्या ाठी व  ंशोधन करण्या ाठी १०० कोटी रुपय े

हनधी उपलबध करुन हदला आि ेत्याच धतीवर कृषी हवभागाने दखेील बांब ूशेतीवर 

लक्ष कें द्रीत करुन त्याच्या  ंशोधना ाठी हनधी उपलब्ध करुन द्यावा व शेतकऱयांना 

 क्षम करण्या ाठी पढुाकार घ्यावा, अशी माझी या हनहमत्ताने मागणी आि.े  आपण 

मला या चचमेध्य े िभागी िोण्याची  ंधी हदली त्याबद्दल मी आपला आभारी आि.े   

--------- 

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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 श्री. चेतन तपेु (हडपसि) : अध्यक्ष महोदय, मी सन २०२२-२३ च्या िाज्याच्या 

अथासिंकल्ह्पाििील अनदुानाच्या मागण्यािंििील चचमेध्ये र्ाग घेण्यासाठी ि त्यािंना 

पासठिंबा दणे्यासाठी उर्ा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, आि कृसष, पशसुिंिधान, दगु्धव्यिसाय सिकास ि 

मत्सयव्यिसाय सिर्ाग, शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ाग, सित्त सिर्ाग, सािािसनक 

बािंधकाम सिर्ाग, सहकाि, पणन ि िस्त्रोद्योग सिर्ाग, पयाटन ि सािंसकृसतक काया 

सिर्ाग अशा ६ सिर्ागािंिि चचाा आह.े  पििंत ुअनेक सन्माननीय सदसयािंना बोलायच े

आह.े  त्यामळेु सिांचा मान िाखनू मी िासत िळे न घेता काही ठिासिक सिर्ागािंिि 

या सठकाणी चचाा किणाि आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आि खिे ति ित्रपती सशिािी महािािािंची सतथीनसुाि 

ियिंती आह.े  आम्ही त्यािंच्या या आिािात असलेल्ह्या ससिंहासनासधष्टीत पतुळ्याला 

िाऊन ििंदन केले.  त्यािंना मानाचा मिुिा केला.  याबाबत आि खििंच र्ाग्याचा क्षण 

आह.े  मी माननीय मखु्यमिंत्री, माननीय उपमखु्यमिंत्री  आसण महासिकास आघाडी 

सिकािचे असर्निंदन कितो की, त्यािंनी ित्रपतींचे गडहकलले आहण गहनमीकावा िी 

यधु्दपध्दती यािंचा िागसतक िािसा म्हणनू घोसषत व्हािे याकरिता यनुोसकोमध्ये 

प्रसताि पाठसिला.   प्रत्येक र्ाितीयाची मान उिंचािेल असा हा प्रसताि आह.े  कािण 

आि िगामध्ये ित्रपतींच्या यधु्द कलेची कुठेही तोड नाही.  त्यामळेु मी महासिकास 

आघाडी सिकािने मनापासनू असर्निंदन कितो.  त्याचबिोबि गडसकल्ह्ल्ह्यािंच्या 

सिकासासाठी मोठा सनधी शासनाने सदला आह.े  तसेच तीथाके्षत्र सिकासासाठी सधु्दा 

मोठा सनधी सदला आह.े  त्यामळेु सनसितपण पयाटनाला यामधनू चालना समळणाि 

आह.े आमच्या पणुे सिल्ह्यात सििाज्य िक्षक सिंर्ािी महािाि यािंचे समािक 

उर्ािण्यासाठी शासनाने २५० कोटी रुपयािंचा सनधी सदला त्याबद्दल मी माननीय 

उपमखु्यमिंत्री यािंचे असर्निंदन कितो. तसेच ित्रपती सिंर्ािी महािािािंच्या नािाने शौया 

पिुसकाि दणे्याचा असर्नि उपक्रम िाज्य सिकािने सरुू केला आह ेआसण तो उपक्रम 

सनसितपणे आदशा ठिणाि आह,े याची मला खात्री आह.े  
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श्री. चेतन तपेु... 

अध्यक्ष महोदय, क्रािंतीज्योती सासित्रीबाई रु्ले यािंच्या समतृीसदनाचे औसचत्य 

साधनू रु्ले दाम्पत्याच्या रु्लेिाडा या समािकाच्या सिसतािीकिणासाठी १०० कोटी 

रुपयािंचा सनधी सदलेला आह,े त्याबद्दल मी शासनाचे मनापासनू असर्निंदन कितो.  

पििंत ु या सिा गोष्टी होत असताना पणुे शहिात आसण महािाष्ट्िात अनेक िसत ू

सिंग्रहालये आहते. पणु्यामध्ये महात्मा रु्ले िसत ू सिंग्रहालय, डॉ. बाबासाहबे 

आिंबेडकि सिंग्रहालय, िािा सदनकि केळकि सिंग्रहालय, पेशिे सिंग्रहालय अशी अनेक 

िसत ूसिंग्रहालये आहते आसण दििषी त्या सठकाणी समुािे ५० ते ६० हिाि पयाटक 

र्ेट दते असतात.  पििंत ुकोिोनाच्या सिंकटामळेु गेली २ िषे ही सिा िसत ूसिंग्रहालये 

बिंद होती.  शासन त्यािंना सनसित अनदुान दतेे.  पििंत ुया काळात त्यािंची अडचण झाली 

आह.े  तेथील िसत ू दरुुसत किण्यासाठी सकिं िा मेन्टेन्ड किण्यासाठी लागणाऱया 

सनधीबाबत अडचण सनमााण झाली आह.े  मिंत्री महोदयािंनी याकडे लक्ष सदले आसण 

थोडा सनधी या िसत ूसिंग्रहालयािंना समळाला ति गेल्ह्या २ िषाात त्यािंची िी तािािंबळ 

उडाली सकिं िा गैिसोय झाली त्यातनू त्यािंना सनसितपणे मागा काढता येईल. 

अध्यक्ष महोदय, खििं म्हणिे शासनाने गडसकल्ह्ले आसण पयाटनासाठी मोठी 

तितदू केल्ह्याचे मी सािंसगतले आह.े  एका बािलूा महासिकास आघाडी सिकाि 

िाज्यातील पयाटनाला चालना दणे्यासाठी गडसकल्ह्ल्ह्यािंचा सिकास किीत आह.े  

ित्रपती सशिािी महािािािंच्या यधु्द पध्दतीला आसण गडसकल्ह्ल्ह्यािंना िागसतक िािसा 

घोसषत किण्यास सािंगत आह.े  मात्र काही िषाापिूी याच गडसकल्ह्ल्ह्यािंिि तलिािीच्या 

खणखणाटाऐििी घुिंगिािंचा िणिणाट झाला पासहिे, असा प्रकािचा प्रसताि मािंडला 

गेला होता. ह े प्रसताि मािंडणािे एका बािलूा आसण दसुऱया बािलूा महािािािंच े

असामान्य शौया िगापढेु यािे, हा िागसतक िािसा व्हािा, असे सािंगणािे िाज्यातील 

महासिकास आघाडी सिकाि आह.े  सिचािािंमधील र्िक आपण लक्षात घ्यािा.  

ित्रपतींचा र्ोटो र्क्त र्ायद्यासाठी आसण मतािंसाठीच किणाि आहात काय, हा 

सिचाि नाही ति ित्रपती आदशा आहते आसण ित्रपतींचा आदशा डोळ्यासमोि ठेऊन  
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श्री. चेतन तपेु... 

महासिकास आघाडी सिकािने हा एक निीन उपक्रम म्हणिे िागसतक िािसा सनमााण 

किण्याच्या प्रयत्नाबद्दल सिकािचे िेिढे आर्ाि मानािेत तिेढे थोडेच आहते. 

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. चेतन तपेु.... 

अध्यक्ष मिोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागामार्ा त अनेक उपक्रम िाबसिले 

िातात. र्पूषृ्ठ िाहतकू, िल िाहतकू सकिं िा हिाई िाहतकू असेल ति त्या माध्यमातनू 

अनेक सठकाणी कामे किण्यात आली आहते. याबाबत बोलत असताना मी 

िेळेअर्ािी माझ्या मतदाििंसघापिुते आसण सिल्ह्यापिुते बोलणाि आह.े पणु्याच्या 

रििंगिोडसाठी मोठ्या प्रमाणात सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े तसेच त् याच्या 

र्सूिंपादनाचे काम सरुु किण्यात येणाि आह.े त्यामळेु सनसितपणे पणुे सिल्ह्याच्या 

र्सूिंपादनाला िेग आल्ह्यामळेु आिबुािचु्या सिा लोकािंचा र्ायदा होऊन दळणिळण 

सिुसळत होणाि आह.े तसेच शेतकऱयािंना, व्यापाऱयािंना आसण उद्योगािंना त्याचा र्ायदा 

होणाि आह.े यामळेु सनसितच सिंपणूा महािाष्ट्िामध्ये  चािंगल्ह्या प्रकािची दळणिळणची 

साधने उपलब्ध करुन दतेा येतील. दसुिा सिषय हा पणुे-नासशक हायसपीड िेल्ह्िचेा 

आह.े हा मागा सकिं िा एसलिेटेड िेल्ह्िे माझ्या हडपसि मतदािसिंघातनू िातो. त्यामळेु 

सनसितच त्या र्ागात िोिगािाच्या निीन सिंधी उपलब्ध होणाि आहते. शेतकऱयािंचा 

शेतीमाल हा एका सठकाणाहून दसुऱया सठकाणी अिघ्या काही तासात पोहोचणाि 

आह.े अगदी तरुण उद्योिक सदु्धा या सठकाणाहून नासशकपयंत सकिं िा सतथनू 

पणु्यापयंत िेळेत येणाि आहते. 

अध्यक्ष महोदय, माझा पढुचा सिषय हा हडपसि येथील मेिोचा आह.े काही 

िषाापिूी पणु्याच्या मेिोचे डीपीआि झाले पििंत ुअत्यिंत पणुे शहिाच्या बाबतीत अत्यिंत 

अपिेु डीपीआि किण्यात आले.खिे म्हणिे माझ्या मतदािसिंघात दोन र्ाग येतात त्या 

सठकाणाहून दखेील मेिो िायला पासहिे होती. सिािगेट ते हडपसि आसण सिािगेट त े

कात्रि असे दोन मेिो मागा होते. पििंत ु मागच्या डीपीआिमध्ये ह े दोन्ही सिषय 

टाळण्यात आले. त्यामळेु माननीय सित्त मिंत्री श्री. असित पिाि यािंच े मी सिशेष 

असर्निंदन किेल की, त्यािंनी हडपसिकिािंच्या व्यथा िाणनू यािेळी सिािगेट ते कात्रि 

या मेिो मागाासाठी सनधी दऊेन हडपसिचा डीपीआि तयाि किायला लािला आह.े 

पिूीचा डीपीआि हा सशिािी नगि येथनू हडपसि येथे मेिो होती. पििंत ु त्यामध्ये 

रु्टर्ॉलच नव्हता. त्यामळेु सिा प्रिासी िाहतकू सिािगेट मागे चालत होती. या  



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) UU - 161 

MOK/AKN/SST प्रथम श्री.धमुाळे 13:55 

 

 

श्री. चेतन तपेु.... 

प्रकल्ह्पाला गती दणे्यासाठी माननीय सित्त मिंत्री श्री. असित पिाि यािंनी िे प्रयत्न 

केलेले आहते त्यामळेु हडपसिची िनता सनसितच सखुािणाि आह.े हा मागा सोलापिू 

हायिे आह.े याबाबत माझी एक सचूना सकिं िा सिनिंती आह,े त्यािि िि आपण 

दमूिली मेिो मासगाका केली ति खालच्या िसत्यािरून, र्पूषृ्ठािरुन िी सथासनक 

िाहतकू होते ती सरुु िासहल. पसहल्ह्या मिल्ह्यािरुन ज्यािंना सोलापिूला सनघनू िायच े

ते िातील त्याला टोल ििी लािला तिी त्या माध्यमातनू उत्पन्न समळेल. दसुऱया 

मिल्ह्यािरून मेिो नेली ति िाहतकुीचा congestion दिू होईल आसण मेिो सदु्धा 

सिुसळतपणे सरुु िासहल. यामळेु माझ्या या सचूनेचा सनसित सिचाि होईल अशी मला 

खात्री आह.े त्याचप्रमाण ेहडपसि ते खिाडी ही सदु्धा मेिोची निीन लाईन होत आह.े 

ह े सिा डीपीआि मध्य े किीत असताना आम्हीमहामेिोला आसण आपल्ह्यालाही 

सिनिंती केलेली आह ेत्या सिनिंतीचा आपण सनसित सिचाि किािा. 

अध्यक्ष महोदय,  मला पढेु कात्रि-कोंडिाच्या रुिं दीकिणािि बोलायचे आह.े 

हा बाृिळण मागा अनेक िषाापासनू अडकलेला आह.े याच्या र्सूिंपादनासाठी पैसेच 

धिण्यात आलेले नाहीत.  त्यामळेु लोक िसमनीचा ताबा दते नाहीत म्हणनूच हा िोड 

पढेु सिकत नाही. माझी अशी सिनिंती आह े की, पणुे महानगिपासलकेने या 

र्सूिंपादनाच्या काििाया लिकि किण्यासाठी शासनाने यामध्ये लक्ष घालािे, 

हसतके्षप किािा आसण तेथील नागरिकािंची िाहतकू कोंडीतनू सटुका किािी.  

अध्यक्ष महोदय, शेिटच्या एका सिर्ागािि २ समसनट बोलनू मी थािंबणाि 

आह.े खिे म्हणिे आिच आपण उद्योगासाठी अर्य योिनेचे सिधेयक मािंडलेले आह े

त्याबद्दल मी शासनाचे असर्निंदन कितो. कािण त्यामळेु  अनेक लहान  व्यापाऱयािंना 

त्याचा र्ायदा होणाि आह.े अथासिंकल्ह्प हा िाज्याच्या धोिणाचा खिाखिुा चेहिा 

असतो, प्राधान्यक्रमाचा अथा असतो त्यामळेु अथासिंकल्ह्पातील तितदुी या िाज्यातील  
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श्री. चेतन तपेु.... 

सदनदबुळया घटकािंच्या िीिनािि काय प्रर्ाि टाकतातयािि सर्ागहृात चचाा व्हािी, 

अशी अपेक्षा असते. पििंत ुह ेहोत असताना सििोधक प्रत्येकिेळी त्याच्या सििोधात 

बोलत असतात आसण सत्ताधािी त्याचे समथान किीत असतात.  

      यानिंति श्रीमती कििंदीकि.... 
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श्री. चेतन तपेु..... 

सििोधकािंचे मी समि ूशकतो.  पणुे महानगिपासलकेमध्ये मी सििोधी पक्ष नेता म्हणनू 

काम केलेले आह.े सकतीही चािंगले काम केले तिी काही तिी शोधायचे ि त्यािि 

बोलायचे ह ेत्यािंना किािेच लागते. त्यामध्ये िािगे काही नाही. सििोधक त्यािंचे काम 

चािंगल्ह्या प्रकािे किीत आहते. त्यािंनी पढुील ५-२५ िषे असेच सििोधी पक्षाचे काम 

किािे, अशा माझ्या त्यािंना शरु्ेच्िा आहते. 

 अध्यक्ष महोदय,  या सठकाणी अथासिंकल्ह्पािि काही चचाा केली गलेी, खचाािि 

चचाा केली गेली. ४ लाख ८४ हिाि, ९० कोटी ६७ लाख एिढया िकमेचा मागील 

अथासिंकल्ह्प होता. प्रत्यक्ष खचा ७.४८ टक्क्याने कमी झाला असे काही िणािंनी 

सदनाच्या सनदशानास आणनू सदले. याला आसथाक बेसशसत आह,े असे सािंसगतले गेले. 

आता सकती सशसत गेल्ह्या ५ िषाात होती ते एकदा आपण बघ ूया. सन २०१५-१६ 

मध्ये अथासिंकल्ह्पीय तितदू २ लाख ४७ हिाि ३२४ कोटी रुपये असनू खचा २ लाख 

२९ हिाि ५८४ कोटी रु. होता. म्हणिेच एकूण तितदुीपेक्षा प्रत्यक्ष खचा १७ हिाि 

७४० कोटी रुपयािंनी कमी झालेला आह.े ९ टक्के खचा कमी झालेला आह.े त्यािेळी 

कोणतेही सिंकट नव्हतेे, कोिोना नव्हता, कोणतीही अडचण नव्हती. सन २०१६-१७ 

मध्ये तितदू २ लाख ८२ हिाि ४५४ कोटी रुपये केली असनू ,   खचा २ लाख ५६ 

हिाि  ९४२ कोटी रु. म्हणिे १० टक्के कमी झालेला आह.े सन २०१७-१८ ३ लाख 

२३ हिाि ६५२ कोटी रु तितदू होती, खचा २ लाख ८६ हिाि ७८६ कोटी रु. खचा 

म्हणिे १२ टक्के कमी झालेला आह.े हाच सकत्ता या पढुील िषी सगििला गेला. सन 

२०१८-१९ मध्ये ३ लाख ७३ हिाि २३४ कोटी रु. खचा ३ लाख २८ हिाि ७३२ 

कोटी रु, म्हणिे १२ टक्के खचा कमी झाला. सन २०१९-२० मध्ये  ४ लाख १६ 

हिाि ९२१ कोटी रुपयािंची तितदू असनू ३ लाख ७८ हिाि ६००कोटी रु खचा झाला. 

म्हणिेच  १० टक्के कमी खचा झाला. नशीब ह ेसिकाि आठच मसहने होते. िषार्ि 

चालले असते ति १५ टक्के कमी   खचा झाला असता. याला म्हणतात सशसत. सिनोद 
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श्री. चेतन तपेु..... 

 सकती किािेत याला दखेील काही तिी समुाि असािा. आपण १२ टक्के कमी खचा 

कितो ि  साडे ७ टक्के कमी खचा झाला ति बेसशसत म्हणायचे. आपली १२ टक्कें  

कमी खचााची सशसत आह ेकाय ?  

 अध्यक्ष महोदय,  या सठकाणी सिांना माहीत आह.े आम्ही अनेक िष े

समािकािणात,िािकािणात काम केले असनू  लोकािंनी आम्हाला सनिडून सदलेले 

आह.े  बिेटमध्ये सिर्ागिाि पैसे सदले िातात. असे सािंसगतले गेले की,  अमकु 

िािकीय पक्षाला अमकु सनधी सदला गेला. िाष्ट्ििादी, काँगे्रस ि सशिसेनेला एिढा 

सनधी सदला. मी लक्षात आणनू दऊे इसच्ितो की, तेव्हा काय परिससथती होती. सन 

२०१८-१९ मध्ये एकूण बिेट ३६५ लक्ष ०१ कोटी रुपये होते. र्ािपकडे िे सिर्ाग 

होते त्यािंना एकूण बिेटच्या  ९९ .३९ टक्के सनधी सदला गलेा.  सशिसेनेकडील 

सिर्ागािंना २ हिाि २२८ कोटी रुपये दणे्यात आले. म्हणिे ०.६१ टक्के सनधी सदला 

गेला. महािाष्ट्िाच्या िनतेला चकुीची मासहती समळू नये. िेकॉडािि चकुीचे िाता कामा 

नये. या करिता मी ह ेसािंगत आह.े या पक्षाला एिढे टक्के सदले,  असे होऊ नये. हा 

सिषय सिर्ागिाि असतो. सदनाच्या सनदशानास आणनू दऊे इसच्ितो की, हा सनधी 

पक्षाला समळत नाही. सशिसेनेला सकती, िाष्ट्ििादीला सकती असे नसते. सिकािमध्ये 

िे सिर्ाग असतात त्यािंना हा सनधी समळतो.  

        यानिंति श्रीमती सगिप... 
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श्री.चेतन तपेु ... 

  अध्यक्ष महोदय, सन २०१९-२०२० मध्ये पित एकदा बीिेपीने ९९.४० टक्के 

इतके पैसे घेतले. सशिसेनेच्या खात्यािंना २४३७ कोटी म्हणिे ०.७ टक्के सदले. 

क लीिी अडचण नािी, कोठेिी कािी नािी तरी दखेील या पध्दतीचे काम, या 

पध्दतीची सशसत .... (अडथळा)... याकरिताच तमु्हाला सोडून ते इकडे बसले. त े

र्सले नाहीत. ते तमु्हाला सोडून इकडे बसले. तमु्ही अधाा टक्का दते होता म्हणनू 

त्यािंनी तमु्हाला सोडले. तमुचे २५ चे सिप्न आह ेना, ते दखेील आता ते पणूा होऊ 

दणेाि नाहीत.  

  तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण): सन्माननीय सदसय आपण 

आपल्ह्या र्ाषणाचा समािोप किािा. 

  श्री.चेतन तपेु : सन्माननीय सदसय श्री.सागि साहबे आपले २५ चे सिप्न पणूा 

होणाि नाही. आपण काळिी करु नका.  

  अध्यक्ष महोदय, मी माननीय श्री.असित पिाि यािंचे सिशेष असर्निंदन कितो. 

कोिोना काळ असताना दखेील, महामािीमळेु अडचण असताना दखेील कुठलीही 

कििाढ न किता, महािाष्ट्िाच्या िनतेिि कसलाही बोिा न लागता सिांना चािंगल्ह्या 

पध्दतीचा अथासिंकल्ह्प त्यािंनी सदलेला आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, मी मिाठी र्ाषा ससमतीचा ससमती प्रमखु आह.े त्यामळेु िाता 

िाता मी एक असर्निंदन किणाि आह.े मिाठी र्ाषेच्या सिकास ि सिंिधानासाठी १०० 

कोटी रुपयािंचे मिाठी र्ाषा र्िन बािंधण्यासाठी सनधी सदल्ह्याबद्दल मी माननीय 

श्री.असित पिाि यािंचे मनापासनू असर्निंदन कितो.  

  अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याकरिता सिंधी सदली, त्याबद्दल मी 

आपले आर्ाि मानतो. धन्यिाद. 

........ 
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मागहतीचा मुद्दा 

  श्री.िाम कदम : अध्यक्ष महोदय, या क्षणाला या सठकाणी सर्ागहृाचे कामकाि 

सरुु आह ेआसण माझ्या घाटकोपि मतदािसिंघामध्ये आता िो निीन एलबीएस िोड 

तयाि झाला आह,े १२ िषांच्या मेहनतीनिंति मी ज्या िसत्याचे रुिं दीकिण करुन घेतले, 

तो तयाि झालेला िसता कोणतीही पििानगी न घेता महापासलकेचे सिा कमाचािी 

आहते असे र्ासिनू त्या सठकाणी ऑसप्टकल र्ायबि टाकण्याचे काम सरुु आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सर्ागहृात माननीय श्री.आसदत्य ठाकिे, माननीय पालक मिंत्री 

महोदय तसेच माननीय श्री.असित पिाि उपससथत आहते. मी त्यािंना ह ेसािंग ूइसच्ितो 

की, हा सिषय केिळ मुिंबई महानगिपासलकेचा नाही. पणूा महािाष्ट्िर्िामध्ये ज्या मेिो 

सससटि आहते त्या सठकाणी ह े ऑसप्टकल र्ायबििाले सिाासपणे अशा पध्दतीने 

सडव्हायडि उर् ेकितात की, पोसलसािंनाही असे िाटते की, ह ेसिकािी काम सरुु आह.े 

महापासलकेला दखेील असे िाटते की, सिकािी काम सरुु आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, त्यातील काही असधकािी प्रामासणक असतील. पििंत,ु बिेचसे 

असधकािी सिंगनमताने... िातोिात त्या सठकाणी िसता तोडण्याचे काम सरुु आह.े िसता 

खोदनू त्या सठकाणी अनऑथिाईि ऑसप्टकल र्ायबि केबल टाकली. पििंत,ु तो िसता 

बनिणाि कोण? आता हा घाटकोपिचा एलबीएस िोड महानगिपासलकेने बनिला. 

त्यानिंति तो एका आठिड्यात पणूा तोडला.  

  अध्यक्ष महोदय, मी सित: काल त्या सठकाणी गेलो. श्री.कोकाटे नािाचे 

घाटकोपि यथेील सचिागनगि पोलीस सटेशनच े प्रामासणक असधकािी तेथे आले. 

आम्ही त्यािंच्याकडे पििानगी आह े का असे सिचािले. पििंत,ु त्या काँिॅक्टिकडे 

कुठलीही पििानगी नव्हती. आि पनु्हा ििळपास दीड-दोन सक.मी. चा पट्टा त्यािंनी 

तोडला. आि पनु्हा त्यािंनी कल्ह्पतरु सोसायटीच्या समोि आि ससटी मॉल आह,े त्या 

सठकाणी पणूा िसता तोडला आह.े त्या आधी मसहनार्िापिूी घाटकोपि सिक्रोळी 

पाका साईटला आिंनदगड नाक्यापासनू ते बिंबखान्यापयंतचा िसता तोडला. त्याला 

कुठलीही पििानगी नाही.  
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श्री.िाम कदम .... 

  अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्ह्याला सिनिंती आह,े हा प्रश्न केिळ मुिंबईचा नाही. 

मुिंबई, पणुे, औििंगाबाद या सिा सठकाणी अशा पध्दतीने अनऑथॉिाईि ऑसप्टकल 

र्ायबि केबल टाकण्याच्या नािाखाली िसते तोडले िात आहते. कुठलीही पििानगी 

घेतली िात नाही. महसलू बडुसिला िात आह.े असधिेशन सरुु आह ेआसण अशा 

पध्दतीचे कायदबेाय काम सरुु आह.े आपण सनदशे दऊेन सिकािकडून याबाबतीतील 

सिा मासहती मागसिण्याची आिश्यकता आह.े ह ेिे चकुीचे प्रकाि चालले आहते त े

तातडीने थािंबसिणे ि िे किीत आहते त्यािंच्यािि काििाई किणे अपेसक्षत आह.े 

........ 

 

 (अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री.सांिय गशरसाट) 
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पृ. शी. : अनदुानाकरिता मागण्या 

मु. शी.: सन२०२२-२०२३च्या अनदुानाकरिता 

मागण्या:  

१) कृषी, पशसुिंिधान , दगु्धव्यिसाय 

सिकास ि मत्सयव्यिसाय सिर्ाग  

२) शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ाग  

३) सित्त सिर्ाग  

४) सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग  

५) सहकाि, पणन ि िस्त्रोद्योग सिर्ाग 

६) पयाटन ि सािंसकृसतक काया सिर्ाग  

( चचाा पढेु सरुु ... 

 श्री.सरु्ाष दशेमखु (सोलापिू) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि चचाा किण्याकरिता मी उर्ा आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, मी आदिणीय अथा मिंत्री श्री.असित पिाि यािंच्याकडेच 

पसहली मागणी किणाि आह.े अनेक सिषय आहते. हा सिषय ििी आपल्ह्या 

सिर्ागाचा नसला तिी आपण पैसे दणेाऱयािंमध्ये आहात. आपण पिंचसतू्री कायाक्रम 

िाहीि केलेला आह.े त्यामध्ये पाटबिंधािे, कृषी ससिंचन खपू मोठ्या प्रमाणात घेण्याचा 

सिचाि आह.े 

यानिंति श्री.सशिंद े... 
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माझ्या मतदािसिंघातील िडापिू येथील बॅिेिला तािंसत्रक ि प्रशासकीय मान्यता 

समळाली असनू त्याकरिता सिशेष सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यािा. तसेच सोलापिू 

दसक्षण र्ीमा ि सीना नदीच्या िोड कालव्याच्या कामासाठी सनधी उपलब्ध करुन 

दणे्यात यािा, अशी सिनिंती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सोलापिू शहिामध्ये २ उड्डाण पलू मिंििू किण्यात आले 

आहते, त्याच्या र्सूिंपादनाची िबाबदािी महानगिपासलकेची असनू सनधी अर्ािी त े

र्सूिंपादन करु शकत नाही. सोलापिू शहिात किं त्राटदािाला टीडीआि द्याियाचा 

म्हटले तिी त्यास सकिं मत नाही. याकरिता उक्त उड्डाण पलूाच्या र्सूिंपादनासाठी िाज्य 

सिकािने सनधी उपलब्ध करुन द्यािा, अशी माझी सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, अनेक नगिपासलका ि महानगिपासलकािंची िकात बिंद झाली 

आह.े त्यामळेु िाज्य सिकािकडून त्यािंना सनधी समळणे अपेसक्षत आह.े मागील २ 

िषांपासनू सोलापिू महानगिपासलकेला खपू तटुपुिंिा सनधी समळाला आह.े 

अध्यक्ष महोदय, उिणी ते सोलापिू या निीन पाईप लाईनसाठी एनटीपीसीने 

२५० कोटी रुपये सनधी सदला असनू उिारित सनधी िाज्य सिकािने सदला ति सोलापिू 

शहिातील नागरिकािंना शदु्ध पाणी समळू शकेल. उक्त कामासाठी सनधी दणे्यात येईल, 

अशी मला अपेक्षा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सहकाि सिर्ागािंतगात असलेल्ह्या सिसिध कायाकािी सिंसथा 

कोअि बँकींगद्वािे सिल्ह्हा मध्यिती बँकेशी िोडण्याचा सिकािचा सिंकल्ह्प आह.े ही 

खपू चािंगली सिंकल्ह्पना िाबसिण्यात येणाि असल्ह्याने मी महासिकास आघाडी 

सिकािचे मनापासनू असर्निंदन कितो.  

अध्यक्ष महोदय, सहकाि मिंत्री महोदय सर्ागहृामध्ये उपससथत नाहीत. 

सहकािासशिाय गाि, सिल्ह्हा, िाज्य ि दशे समदृ्ध होत नाही. सहकािच दशेाला, 

िाज्याला ि गािािंना तारु शकणाि आह.े त्यातील महत्त्िाची सिंसथा म्हणिे सिसिध 

कायाकािी सिंसथा आहते. या सिकािचा कोअि बँकींगचा सनणाय चािंगला आह.े  
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अध्यक्ष महोदय, यासिंदर्ाात मी एक सिनिंती करु इसच्ित आह.े सिसिध 

कायाकािी सिंसथेचा सर्ासद हा सनयमानसुाि त्या गािातील १० गुिंठे िमीनधािक 

असला पासहिे. पििंत ु िाज्यातील सिा सर्ासद ह े सथासनक शेतकिी सर्ासद नसनू 

बाहिे गािातील सर्ासद आहते, त्यािंच्या नािािि त्या गािात शेती नाही, असे 

सर्ासद आहते. माझी आग्रही सिनिंती आह.े आपण या प्रकिणी सिशेष लक्ष घालाि.े 

उक्त सिंसथेचा सर्ासद हा त्या गािातील १० गुिंठे िमीनधािक असािा ही बाब 

बिंधनकािक केली पासहिे. तसेच त्यािंना सर्ासद िगाणी न र्िता सर्ासद करुन 

घेण्याच्या सचूना दणे्यात याव्यात. आिही सिसिध कायाकािी सिंसथािंचे सर्ासद 

सिंबिंसधत गािातील नाहीत. सिसिध कायाकािी सोसायटीमधनूच सिल्ह्हा मध्यिती बँक, 

कृसष उत्पन्न बािाि ससमती, खिेदी सिक्री सिंघ यािंच्या प्रसतसनधींची सनिड किता येते. 

ही मळू व्यिसथा ठीक नसेल ति पढुील सिा व्यिसथा चकुीची होते. आपल्ह्या मनामध्ये 

सहकािासिषय खिोखि तळमळ असेल ति सिसिध कायाकािी सिंसथािंमध्ये सधुािणा 

किाल ि त्याची आिश्यकता आह.े  

अध्यक्ष महोदय,सिसिध कायाकािी सिंसथािंच्या सनिडणकुीची प्रसक्रया मागील 

६ मसहन्यािंपासनू सरुु आह.े त्यासाठी मतदाि यादीची नोंदणी सरुु असताना ए.आि. 

यािंना सिनिंती केली होती की, आपण मतदाि यादी किताना ती तपासनू घ्यािी. निीन 

सर्ासद होत असेल ति तो त्या गािातील खातेदाि आह ेकाय, ह ेतपासनू घ्यािे. ज्या 

गािामध्ये दोन सोसायट्या असतील ति त्यामधील एकाच सोसायटीचा सर्ासद होता 

येते. पििंत ु दोन्ही सोसायट्यािंमध्ये काही लोक सर्ासद आहते. अशा खातेदािािंच े

सर्ासदत्ि िद्द केले पासहिे.  मी याबाबत िाििंिाि आमच्या र्ागातील ए.आि. यािंना 

सािंसगतले आह.े पििंत ुते म्हणतात की, आम्हाला आदशे आहते की िसे आह ेतसे 

करुन घ्या. सदिहू आदशे कोणाचे आहते, मला मासहती नाही. 

यानिंति श्री.तेलिंग... 
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पििंत ुआपण सनयमानसुाि कायािाही किािी, अशी माझी आग्रहाची सिनिंती आह.े एक 

नमनुा म्हणनू का होईना, माझ्या मतदािसिंघातील मागील ६ मसहन्यातील सिसिध 

कायाकािी सोसायटीच्या सिा सर्ासदािंची नोंदणी तपासनू घेण्यात यािी, अशी माझी 

सिनिंती आह.े यामध्ये चकुीची कायािाही केली िात असेल ति सिंबिंसधत दोषी 

असधकाऱयािंिि कडक काििाई किण्याची आिश्यकता आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सनयसमत किारे्ड किणाऱया शेतकऱयािंना ५० हिाि रुपयािंच े

अनदुान दणे्याची या अथासिंकल्ह्पामध्ये घोषणा केली आह.े उक्त घोषणनेसुाि तत्काळ 

पात्र शेतकऱयािंना अनदुानाचे िाटप किण्यात यािे.  

 अध्यक्ष महोदय, कृषी उत्पन्न बािाि ससमत्यािंसाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणािि 

सनधी उपलब्ध करुन सदलेला आह.े कृषी उत्पन्न बािाि ससमत्यािंच्या माध्यमातनू 

हमीर्ािाने शेतकऱयािंचा माल खिेदी केला िातो. पििंत ुया प्रसक्रयेस र्ाि उशीि होत 

आह.े शेतकऱयािंच्या मालाचे उत्पादन होणािा कालािधी ि हमीर्ािाने खिेदी 

किण्याचा कालािधी यामधील कालिधी िासत असतो. कापणी झाल्ह्याबिोबि 

शेतकिी तो माल किडीमोल र्ािाने सिकतो. कािण त्यािंना बँकेचे, सािकािािंचे किा 

र्डायचे असते.  या सिा बाबींचा र्ायदा घेऊन व्यापािी लोक असतशय कमी दिाने 

शेतकऱयािंचा माल खिेदी कितात. िेव्हा खिेदी कें द्र सरुु झाल्ह्यानिंति तोच माल 

हमीर्ािाने शासनाला सिकला िातो. त्यामळेु शेतमाल तािण योिना बािाि ससमतीने 

िाबिािी, असे शासनाने आदशे सदले होते. ती योिना केिळ ६ टक्के व्यािदिाने 

केली होती. पििंत ुही योिना मागील दोन िषांपासनू बिंद आह.े त्यामळेु सदि योिना 

तत्काळ पनु्हा सरुु किािी, अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, शेतकऱयािंना कृषी उत्पन्न बािाि ससमतीमध्ये मतदानाचा 

असधकाि सदला होता, तो असधकाि शासनाने का काढून घेतला ह ेमला मासहती नाही. 

सदि असधकाि कमी किताना शासनाने काही कािणे सािंसगतलेली आहते. काही कृषी 

उत्पन्न बािाि ससमत्या आसथाकदृट्या कमकुित आहते, त्यामळेु त्यािंना सनिडणकुीचा 

खचा पििडत नाही. मला असे िाटते की, सनिडणकुीसाठी या िाज्यातील अनेक 
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 सिल्ह्हा परिषदा, ग्रामपिंचायती ि पिंचायत ससमत्या कमकुित आहते. सनिडणकुीचा 

खचा पििडत नाही म्हणनू सनिडणकुा घेत नसतील ति ही गिंर्ीि बाब आह.े या 

शासनाने मतदानाचा असधकाि काढून शेतकऱयािंिि का अन्याय किीत आह,े ह ेमला 

समित नाही. कृषी बािाि ससमत्यािंच्या सनिडणकुीमध्ये शेतकऱयािंना मतदान 

किण्याचा पनु्हा असधकाि दणे्यात यािा, अशी माझी सिनिंती आह.े कािण 

शेतकऱयािंचाच माल कृषी उत्पन्न बािाि ससमतीमध्ये सिकला िातो. त्यामळेु याबाबत 

शासनाने सिचाि किािा, अशी मी पनुि एकदा सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, िस्त्रोद्योग सिर्ागाला दणे्यात येणािे सििेचे अनदुान शासनाने 

बिंद केलेले आह.े सदि अनदुान पनु्हा दणे्यात यािे, अशी मी सिनिंती कितो. िाज्यामध्ये 

मोठ्या प्रमाणािि गािमेंट व्यिसाय केला िातो. त्यामळेु या माध्यमातनू मोठ्या 

प्रमाणािि िोिगाि सनसमाती दखेील होत आह.े या व्यिसायास प्रोत्साहन दणे्याची 

आिश्यकता आह.े  कोिोनामळेु मागील दोन िषांपासनू गािमेंट सिक्री बिंद आह.े तसेच 

गािमेंट प्रदशानासाठी दखेील िागा उपलब्ध नाही. त्यामळेु शासनाने याकडे सिशेष 

लक्ष दणे्याची आिश्यकता आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, सोलापिू हद्दीमध्ये िाढ होऊन ३० िषे पणूा झालेली आहते. 

त्या र्ागामध्ये सिल्ह्हा परिषदचे्या शाळा कायाित होत्या. सदि शाळा हद्दिाढ 

र्ागामध्ये आलेल्ह्या आहते. सदि शाळा सोलापिू महानगिपासलकेच्या ताब्यामध्ये 

दणे्यात याव्यात, अशी मी सिल्ह्हा सनयोिन ससमतीमध्ये दखेील मागणी केली आह.े 

याबाबत सिल्ह्हासधकािी ि मखु्य कायाकािी असधकािी यािंना दखेील सिनिंती केलेली 

आह.े कािण हद्दिाढ झालेल्ह्या र्ागातील शाळािंची दखेर्ाल ि दरुुसती 

महानगिपासलका किीत नाही आसण सदि शाळा आता सिल्ह्हा परिषद हद्दीमध्ये 

नसल्ह्यामळेु सिल्ह्हा परिषद दखेर्ाल ि दरुुसती किीत नाही.  सशक्षण, सिल्ह्हा परिषद 

ि महसलू सिर्ागाने एकत्र बसनू सदि शाळा महानगिपासलकेकडे हसतािंतरित किण्यात 

याव्यात, अशी मी सिनिंती कितो.  
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श्री.सरु्ाष दशेमखु...... 

 अध्यक्ष महोदय, िाज्याच्या ग्रामीण र्ागातील अनेक सठकाणी क्रीडा 

सिंकुलनाचे काम चािंगले सरुु आह.े पििंत ुकाही सठकाणी सदि कामे अधािट किण्यात 

आलेली आहते.  त्यामळेु सदि कामे पणूा किािीत, अशी मी सिनिंती कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, सोलापिू सिल्ह्यातील मोळेगाि येथे कत्तलखाना आह.े 

पशसुिंिधान म्हणिे पशुिंचे पालन-पोषण किणे. पििंत ुपशसुिंिधान सिर्ागातील काही 

असधकािी सदि िनािि कापण्यायोग्य आह,े असे प्रमाणपत्र दते आहते. त्यामळेु 

शासनाने याबाबत सिचाि किण्याची आिश्यकता आह.े सोलापिू सिल्ह्यातील 

पशसुिंिधान सिर्ागातील असधकािी पशुिंचे सिंिधान किण्याऐििी पश ु कापण्यास 

पििानगी दते आहते. एक िनािि कापण्यास पििानगी दणे्यासाठी अमकू दि ठिलेला 

आह.े पैसे घेऊन िनाििािंची कत्तल किण्याची पििानगी सदली िात आह.े   

यानिंति श्री.कुलकणी...... 
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श्री.  भुाष दशेमखु.... 

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील खळेाडू यािंना शासकीय सेिेमध्ये असधकासधक 

प्राधान्य सदले पासहिे, अशी माझी मागणी आह.े तसेच सिंसथािंमध्येही त्याना प्राधान्य 

सदले िािे. त्यािंच्यामळेु िाज्याचा नािलौसकक िाढत असतो. िाज्यातील सशक्षकािंच े

नोकिी लागल्ह्यानिंति १० िषााच्या आत त्यािंच ेददुिैाने सनधन झाले ति त्यािंना १० 

लाख रुपये शासनाकडून सदले िातात. पििंत ुमागील अनेक िषाापासनू अशा मतृ्यमुखूी 

पडलेल्ह्या सशक्षकािंना १० लाख रुपये समळाले नाहीत. अनेकािंचे कुटुिंब या लार्ापासनू 

ििंसचत आहते. मला िाटते की, याबाबत चौकशी करुन त्यािंचे लार् त्यािंना दणे्यात 

यािेत. सन २००५ निंति शासकीय नोकिीत लागलेल्ह्या कमाचािी, सशक्षकािंच्या 

पेन्शनबाबतचाही मदु्दा प्रलिंसबत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पयाटनाच्या माध्यमातनू मोठ्या प्रमाणात िोिगाि सनसमाती  

होत असते. िाज्यातील कोकणामध्ये पयाटन मोठ्या प्रमाणात होते. मला िाटते सिंपणूा 

िाज्यात पयाटन िाढले पासहिे. िेणेकरुन या माध्यमातनू असधकासधक िोिगाि िाढेल. 

यासाठी माननीय पयाटन मिंत्रयािंनी प्रयत्न किािेत, अशी मी सिनिंती कितो. माझ्या 

र्ागामध्ये कुिं डल येथे तीथाके्षत्र आह.े तेथेही पयाटन होऊ शकते.  

 अध्यक्ष महोदय, मी माननीय सािंसकृसतक काया मिंत्रयाना सिनिंती किणाि आह.े 

आता अनेक शहिािंची हद्दिाढ होत आह.े शहिाच्या मध्यिती सठकाणी सािंसकृसतक 

सर्ागहृ असते. पििंत ु या िाढलेल्ह्या र्ागामध्येही सािंसकृसतक सर्ागहृ बािंधले ति 

तेथील लोकािंना याचा उपयोग होईल. सोलापिू सिल्ह्यातील पिंढिपिू येथे लाखो 

र्ासिक सिठ्ठलाच्या दशानाकरिता येत असतात. सोलापिू सिल्ह्यात श्री. सिामी 

समथांचे मिंसदि आह.े तसेच तेथे सोलापिूचे ग्रामदिैत ससद्धिामशे्वि आह.े तळुिापिूही 

या सिल्ह्यात आह.े या सिा गोष्टींचा सिचाि केला ति सोलापिू सिल्ह्हा धासमाक पयाटन 

सिल्ह्हा म्हणनू घोसषत किािा, अशी मी सिनिंती कितो. यासाठी सनधीही उपलब्ध करुन 

द्यािा.  

 अध्यक्ष महोदय, मागील दोन िषाापासनू िाज्यात मबुलक प्रमाणात पाऊस 

पडत आह.े पििंत ुशेतीचे उत्पादन िाढलेले नाही. शेतकऱयािंच्या उत्पादनामध्ये घट  
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श्री.  भुाष दशेमखु.... 

कोणत्या कािणािंमळेु होत आह,े याचा सिचाि माननीय कृसष मिंत्रयािंनी किािा, अशी 

मी सिनिंती कितो. िीि तोडणी, बोगस सबयाणे, िेळेिि खतािंचा पिुिठा न होणे, 

शेतकऱयािंना माल तािणाचे िेळेिि पैस ेन समळणे, शेतीसाठी िेळेत किा न समळणे या 

सिा गोष्टींमळेु शेतीतील उत्पादनािि परिणाम होत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, 'िाज्यात एक गाि, एक पीक' ही योिना सरुु किािी. ह े

केल्ह्यानिंति त्या गािामध्ये क्लसटि तयाि किािे. सपकाच्या उत्पादनापासनू प्रसक्रया 

उद्योग सनमााण करुन सिक्रीची व्यिसथा किािी. अशा प्रकािे गािािंची सनिड करुन एक 

गाि, एक पीक घेतले ति ते गाि त्या सपकाच्या नािे ओळखले िाईल. तसेच तेथे 

क्लसटि उर्ािले ति प्रसक्रया उद्योगही त्या गािात येतील. या माध्यमातनू िोिगाि 

सनसमातीही मोठ्या प्रमाणात िाढेल. धान्य खिेदही कमी प्रमाणात झाली आह.े तसेच 

बािंब ूलागिडीकडे मिंत्री महोदयािंनी लक्ष द्यािे.  

 अध्यक्ष महोदय, हायब्रीड ॲन्यईुटीमध्ये म्हसैाळ-लाखपिुी-आसिा या 

कामाची सनसिदा काढून ििळपास १० मसहन्यािंचा कालािधी होत आह.े 

सनसिदाधािकािंनी सनसिदा दाखल केल्ह्या आहते. या कामासाठी चाि िेळेस सनसिदा 

उघडण्यासाठी िेळ सदला होता. पििंत ु त्या उघडल्ह्या नाहीत. यात कोणती अडचण 

आह,े याची मला मासहती नाही. १० मसहने होऊनही त्या कामाचे कायाादशे दणे्यात 

आलेले नाहीत. सनसिदा सबसमट झाल्ह्यापासनू सनसिदा उघडण्यासाठी १० मसहन्याचा 

कालािधी का लागला ? याची तात्काळ चौकशी करुन दोषी असधकाऱयािंिि काििाई 

किािी, अशी मी मागणी कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला पिुिणी मागण्यािंिि बोलण्याची सिंधी 

सदल्ह्याबद्दल मी आपले आर्ाि मानतो.  

 धन्यिाद ! 

----- 
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 श्रीमती प्रसतर्ा धानोिकि (ििोिा) : अध्यक्ष मिोदय,  न २०२२-२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पाििील अनदुानाच्या मागण्यािि बोलण्यासाठी मी उर्ी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी सिाप्रथम कृसष सिर्ागासिंदर्ाात बोलणाि आह.े दशेाच्या 

अथाव्यिसथेचा महत्त्िाचा घटक म्हणनू शेतकऱयािंकडे पासहले िाते. र्ाित हा कृसष 

प्रधान दशे आह.े महािाष्ट्ि ह ेदशेातील प्रगत िाज्य म्हणनू ओळखले िाते. िाज्यातील 

शेतकिी नासिन्यपणूा प्रयोग किीत असतात. याद्वािे त्यािंनी दशेात आपली 

आगळीिेगळी ओळख सनमााण केली आह.े शेतकिी हा िगाचा पोसशिंदा आह.े तो 

िगला तिच िगाची अथाव्यिसथा सिुळीत चालणाि आह.े आि शेतकिी सनसगााच्या 

असमानी सिंकटात आसण िाढलेल्ह्या सब-सबयाणािंच्या सकिं मतीमळेु सिंकटात आह.े  

यानिंति श्री. चौधिी.... 
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श्रीमती प्रसतर्ा धानोिकि..... 

उदाहिणाथा, पिूी डी.ए.पी. या खताचा दि पिूी १२०० रुपये प्रसत बॅग एिढा होता 

त्यामध्ये िाढ होऊन आता १७०० ते १८०० रुपये प्रसत बॅग एिढा झाला आह.े  समुािे 

दीड पट र्ाििाढ झाल्ह्याचे यातनू आपल्ह्याला सदसत आह.े  पििंत ुएका आसथाक िषाात 

शेतकऱयाच्या उत्पन्नामध्ये मागील िषााच्या तलुनेत कधीही दीड पटीने िाढ झाल्ह्याच े

आपल्ह्याला सदसले नाही.  तसेच कें द्र सिकािमार्ा त घोसषत केल्ह्या िाणाऱया 

एम.एस.पी. मध्ये दखेील कधीही दीड पट िाढ झालेली नाही.  सन २०२०-२१ मध्ये 

कापसाची एम.एस.पी. ५ हिाि ५१५ रुपये होती.  सन २०२१-२२ मध्ये ती ५ हिाि 

७२६ रुपये झाली.  यािरुन असे लक्षात येते की, सदि िषाामध्ये एम.एस.पी. मध्य े

अगदी नगण्य िाढ झालेली आह.े  पयाायाने शेतकऱयािंच्या उत्पन्नात घट झाल्ह्याच े

आपल्ह्याला पाहायला समळते.  खतािंच्या िाढत्या सकमती, सनसगााचे असमानी सिंकट 

यामळेु शेतकिी खचत चालला आह.े  आपले सिकाि ह ेशेतकऱयािंचे सिकाि म्हणनू 

ओळखले िाते.  आि आपण शेतकऱयािंच्या आसथाक उन्नतीसाठी प्रयत्न किीत 

आहोत.  पििंत ुयामध्ये आणखी िाढ केली ति िाज्याच्या अथाव्यिसथेचा कणा म्हणनू 

ओळखला िाणािा शेतकिी उद्या उिंच र्िािी घऊेन अथाव्यिसथेस बळकटी प्रदान 

केल्ह्यासशिाय िाहणाि नाही.  माझी आपणास सिनिंती आह ेकी, आपल्ह्या सिकािच्या 

माध्यमातनू िाज्यातील शेतकऱयािंना मबुलक खत पिुिठा व्हािा ि मलुबक प्रमाणात 

बी-सबयाणे उपलब्ध व्हािीत यासाठी पाठपिुािा किािा.  तसेच खते ि बी-

सबयाण्यािंची र्ाििाढ न होता त्यामध्ये आणखी घट कशी होईल यासाठी प्रयत्न 

किािा.  असे झाल्ह्यास शेतकऱयािंना सनसितपणे मदत होईल.  उपिोक्त बाबींच्या 

सिंदर्ाात आपण कें द्र सिकािकडे सशर्ािस किािी, अशी माझी सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, शेतकऱयािंच्या किामार्ीसाठी यतुी सिकािच्या काळात 

ित्रपती सशिािी महािाि शेतकिी सन्मान योिना िाहीि किण्यात आली होती.  निंति 

आघाडी सिकािने महात्मा ज्योतीिाि रु्ले किामकु्ती योिना िाहीि केली.  पििंत ु

ित्रपती सशिािी महािाि शेतकिी सन्मान योिनेतील लार्ार्थयांना अद्याप दखेील 

महात्मा ज्योतीिाि रु्ले किामकु्ती योिनेमध्ये सामािनू घेण्यात आलेले नाही. 
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श्रीमती प्रसतर्ा धानोिकि..... 

माझ्या मतदािसिंघातील असे समुािे २ हिाि लार्ाथी अद्यापही किामार्ीपासनू 

ििंसचत आहते.  त्यामळेु माझी शासनास आग्रहाची सिनिंती आह े की, सदि 

शेतकऱयािंचा प्रश्न मागी लागेल यादृष्टीने सनणाय घेऊन त्यािंना महात्मा ज्योतीिाि रु्ले 

किामकु्ती योिनेमध्ये सामािनू घ्यािे. 

 अध्यक्ष महोदय, पशसुिंिधान सिर्ागािि मी बोलत आह.े  या सिर्ागातील 

अनेक असधकािी / कमाचाऱयािंची पद ेरिक्त आहते.  त्यामळेु लोकािंची कामे होऊ शकत 

नाहीत.  माझी सिनिंती आह ेकी, या सिर्ागातील रिक्त पद ेतात्काळ र्िासित.  तसेच 

अनेक पशिुैद्यकीय रुग्णालयािंची सिद्यतु दयेके प्रलिंसबत आहते.  त्यािंना पशसुिंिधान 

सिर्ागाने सनधी उपलब्ध करुन द्यािा, ही सिनिंती आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मी शालेय सशक्षण सिर्ागािि बोलत आह.े  चिंद्रपिू हा सिल्ह्हा 

आसदिासी बहलु सिल्ह्हा म्हणनू ओळखला िातो.  या सिल्ह्हयामध्ये मागील दोन 

िषांपासनू सशक्षकािंची अनेक पद ेरिक्त आहते.  त्यामध्ये प्रामखु्याने सिज्ञान, गसणत ि 

इिंग्रिी या सिषय सशक्षकािंचा समािेश आह.े  सदि सिषयािंच्या सशक्षकािंची पद ेतात्काळ 

र्िणे र्ाि गििचेे आह.े  कािण मागील दोन िषांमध्ये सिद्यार्थयांचे मोठया प्रमाणात 

शैक्षसणक नकुसान झाले आह.े  निीन शैक्षसणक िषा सरुु होण्यापिूी सदि रिक्त पद े

र्िली नाहीत ति सिद्यार्थयांच्या गणुित्तेिि त्याचा परिणाम होईल.   

 अध्यक्ष महोदय, दसुिा मदु्दा असा आह ेकी, इिंग्रिी माध्यमाच्या अनेक खासगी 

शाळा सशक्षकािंना सकमान िेतन ि असिात ििा दते नाहीत.  याकडे सिकािने लक्ष दणेे 

अत्यिंत गििेचे आह.े  तसेच शेडयलु-सी िद्द करुन खासगी शाळािंमधील सशक्षकािंना 

न्याय दणेे अत्यिंत गििेचे आह.े  खासगी शाळातील सशक्षकािंना आि िोिी केिळ 

दोन-तीन हिाि रुपये मानधन सदले िाते.  सकमान िेतन दणे्याचा सनयम असतानाही 

त्यािंना पिेुसे मानधन सदले िात नाही याबाबत दखेील सिचाि होण्याची गिि आह.े  

माननीय सशक्षण मिंत्रयािंना माझी सिनिंती आह ेकी, अनेक शाळा अनदुान समळण्यासाठी 

पात्र आहते.  पििंत ुत्रट्ुयािंमळेु त्यािंचे प्रसताि प्रलिंसबत आहते.   
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श्रीमती प्रसतर्ा धानोिकि..... 

माझी आपणास सिनिंती आह ेकी, अशा शाळािंचा सिचाि करुन अनेक िषांपासनू 

कायाित सशक्षकािंना न्याय द्यािा. 

यानिंति श्री.धमुाळे..... 
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श्रीमती प्रसतर्ा धानोिकि.. 

 अध्यक्ष महोदय, आि क्रीडा सिर्ागािि बोलत असताना क्रीडा सिर्ागािंतगात 

आमच्या आसदिासी र्ागातील अनेक खळेाडू ऑसलसम्पकमध्ये सहर्ागी 

होण्यासाठी िातात.  त्यासाठी र्द्रािती येथे ॲथेलॅसटक प्रसशक्षण कें द्राची मागणी मी 

मिंत्री महोदयािंना किीत आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, सित्त सिर्ागाच्या बाबतीत बोलत असताना मी माननीय 

उपमखु्यमिंत्रयािंना िाििंिाि पत्र सदले आह े की, सिा शासन सेिेतील कमाचाऱयािंच्या 

सिंघटना िनुी पेन्शन योिना लाग ूव्हािी यासाठी आग्रही आहते.  तिी या मागणीचा 

शासनाने सहानरु्तूीपिूाक सिचाि करुन िनुी पेन्शन योिना सशक्षकािंना लाग ूकिािी, 

अशी मी मागणी किीत आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, सहकाि ि पणन सिर्ागािि बोलत असताना चिंद्रपिू 

सिल्ह्यातील शेतकऱयािंची बँक म्हणनू ओळखली िाणािी सिल्ह्हा मध्यिती बँक ही 

सध्या भ्रष्टाचािाच्या सिळख्यात गुिंतलेली आह.े  या बँकेच्या सिंचालक मिंडळाचा 

कायाकाल सन २०१२ ते २०१७ पयंत होता.  त्यानिंति सपु्रीम कोटााच्या सनणायानसुाि 

तेथे प्रशासक नेमण्याच े आदशे दणे्यात आले.  पििंत ु अद्यापही या सिल्ह्हा बँकेिि 

प्रशासक नेमण्यात आला नाही.  त्यामळेु शिंका सनमााण होत आह.े  तसेच येथील १६५ 

कमाचाऱयािंच्या पदर्ितीसाठी मिंत्री महोदयािंनी मान्यता सदली आह.े  या बँकेतील 

िनिल मॅनेिि यािंनी धोकाधाडी केल्ह्यामळेु त्यािंच्या कलम ४२० अन्िये २ गनु्ह े

दाखल आहते.  असे असताना त्या व्यक्तीला मखु्य कायाकािी असधकािी या 

महत्त्िाच्या पदाची िबाबदािी सदली.  अशा असधकाऱयाला बडतर्ा  करुन त्याचा 

चािा काढून घेण्यात यािा.  सन २०२१ मध्ये सहकाि सनयमािंचे उल्ह्लिंघन करुन या 

असधकाऱयाची िरिष्ठ पदािि सनयकु्ती किण्यात आली आह.े  म्हणनू माझी शासनाला 

सिनिंती आह ेकी, या प्रकिणी एक उच्चसतिीय ससमती गठीत करुन या बँकेची चौकशी 

किािी ि सदि बँकेिि प्रशासक नेमण्यात यािा.  तसेच त्या मखु्य कायाकािी 

असधकाऱयाकडील चािा काढून घेण्यात यािा. 
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श्रीमती प्रसतर्ा धानोिकि.. 

 अध्यक्ष महोदय, चिंद्रपिू ि यितमाळ ह ेसिल्ह्ह ेपािंढऱया सोन्याचे सिल्ह्ह ेम्हणनू 

ओळखले िातात.  चिंद्रपिू सिल्ह्यातील ििोिा हा तालकुा चिंद्रपिू ि यितमाळ या दोन 

सिल्ह्यािंना िोडणािा आह.े  या दोन्ही सिल्ह्यात कापसाचे पीक मोठ्या प्रमाणात होत 

असल्ह्याने ििोिा येथे एखाद्या टेक्सटाईल पाका ची सनसमाती किण्यात यािी, अशी मी 

मिंत्री महोदयािंना मागणी किीत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझा मतदाि सिंघ हा पयाटनाचा मखु्य र्ाग म्हणनू ओळखला 

िातो. िगातील सिा पयाटकािंना आकसषात किणािा ताडोबा हा व्याघ्र प्रकल्ह्प माझ्या 

मतदाि सिंघात आह.े  कुष्ठिोग्यािंची सेिा किणािे आनिंदिन, र्द्रािती येथे असलेले 

र्द्रनागाचे मिंसदि, बधु्द लेण्या ि िैन मिंसदि ह ेपयाटकािंना आकसषात किीत असतात.  

म्हणनू माझी पयाटन मिंत्रयािंना आग्रहाची सिनिंती आह ेकी, या सिा पयाटनासाठी सिशषे 

बस सेिा उपलब्ध करुन दणे्यात याव्यात.  तसचे ताडोबा प्रकल्ह्पामध्य ेअसलेल्ह्या 

सर्ाऱयािंमध्ये काही िाढ किता येत असेल ति ती व्यिसथा किण्यात यािी.  

 अध्यक्ष महोदय, मी िन मिंत्रयािंना सिनिंती किते की, बर्ि झोनमधील सर्ािी 

सिंख्या िाढिािी.  िेणेकरुन सिल्ह्यातील सिा पयाटकािंना या ताडोबा व्याघ्र प्रकल्ह्पाचा 

लार् घेता येईल.  चिंद्रपिू सिल्ह्हा हा आसदिासी असनू तेथील आसदिासी मळू सनिासी 

आहते.  त्यामळेु तेथील सिंसकृतीचे ितन किणे ही काळाची गिि आह.े  त्याकरिता 

माननीय सािंसकृसतक मिंत्रयािंना सिनिंती किते की, चिंद्रपिू सिल्ह्याच्या सािंसकृसतक 

सिर्ागातरे् िागसतक पातळीिि आसदिासी सिंसकृतीचा अभ्यास ि ितन किणािे कें द्र 

तसेच त्यािंच्या नतृ्यकलेचा सिकास किण्यासाठी नतृ्यकला कें द्राची सथापना किािी.   

 अध्यक्ष महोदय, अनदुानाच्या ििील सिा सिर्ागािंच्या मागण्यािंिि बोलत 

असताना आशा किते की, या मागण्यािंची गािंर्ीयापिूाक दक्षता घेऊन त्यािंचा सिचाि 

किण्यात येईल.  या सठकाणी मला बोलण्याची सिंधी सदल्ह्याबद्दल मी माननीय 

अध्यक्षािंचे आर्ाि मानत.े  धन्यिाद. 

-------- 
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 श्री. अिय चौधिी (सशिडी) : अध्यक्ष महोदय, मी सन २०२२-२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पीय अनदुानाच्या मागण्यािंच्या समथानाथा या सठकाणी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी सित्त, सािािसनक बािंधकाम आसण पयाटन या सिर्ागािि 

बोल ूइसच्ितो.  मी माननीय सित्तमिंत्रयािंना खासकरुन धन्यिाद दतेो.  कािण माझ्या 

मतदाि सिंघातील सशिडी सकल्ह्ला आसण पश ु महासिद्यालय येथील इमाितींच्या 

दरुुसतीकरिता त्यािंनी अथासिंकल्ह्पामध्ये सनधी उपलब्ध करुन सदला.   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमखु्यमिंत्री तथा सित्तमिंत्री आताच सर्ागहृातनू 

बाहिे गेले आहते.  पििंत ुआमचे पालकमिंत्री या सठकाणी उपससथत आहते.  मी त्यािंच े

लक्ष िेध ूइसच्ितो. 

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. अिय चौधिी...  

आपलया  वाांनाच मािीत आि े की, आि ित्रपती सशिािी महािाि यािंची 

सतथीप्रमाणे ियिंती आह ेआसण पणूा महािाष्ट्िामध्ये ती साििी केली िात आह.े पििंत ु

सहिंदिी सििाज्यािि अर्िखानरुपी मोघलािंचे आक्रमण आले होते ते थोपसिण्याच े

काम ज्या प्रतापगडाने  केले, त्या प्रतापगडाच्या सिंिधानासाठी, बळकटीकिणासाठी 

अथासिंकल्ह्पामध्ये कुठेही सनधी सदलेला नाही. आपल्ह्या माध्यमातनू मी एक खास बाब 

सािंग ूइसच्ितो की, ित्रपती सशिािी महािाि यािंनी िो र्ीम पिाक्रम केला त्या गडाचे 

खिे नाि ढोिप्या डोंगि होते. पििंत ु ित्रपती सशिािी महािाि यािंनी पिाक्रम करुन 

मोघलािंचे आक्रमण थािंबसिले त्यामळेु याला प्रतापगड असे नाि दणे्यात आले. 

ित्रपती सशिािी महािाि यािंनी सथापन केलेले एकमेि र्िानी माता मिंदीि या गडािि 

आह.े ते महािाष्ट्िामध्ये कुठेही नाही. अशा परिससथतीत नििात्रात तसेच इति िेळी 

दखेील लाखो पयाटक या गडािि येत असतात. पििंत ुत्यािंना पासकंग, प्रसाधन गहृ सकिं िा 

हॉटेल अशा कोणत्याही प्रकािच्या नागिी ससुिधा सदल्ह्या िात नाहीत. अशा 

परिससथतीत या गडाचे िक्षण किणे ह े आपले आद्य कताव्य आह.े कािण ित्रपती 

सशिािी महािाि यािंच्या महार्ीम प्रतापाने पािण झालेला हा गड आह.े आपल्ह्या 

माध्यमातनू माझी  सिकािला आसण  माननीय सित्त मिंत्री श्री. असित पिाि यािंना या 

गडासाठी मोठया प्रकािे सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यािा. िेणेकरुन लाखो 

सशिर्क्तािंचा आनिंद गगनात मािनेासा होईल.  

अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागािि बोलताना आपल्ह्या 

माध्यमातनू सािंग ूइसच्ितो की, महािाष्ट्ि सिकािने ििळी, ना.म.िोशी आसण नायगाि 

येथे बीडीडी चाळीच्या पनुसिाकासाची योिना हाती घेतलेली आह.े पििंत ु माझ्या 

मतदािसिंघात िी सशिडी बीडीडी चाळ आह े ती कें द्र शासनाच्या िसमनीिि 

असल्ह्यामळेु आतापयंत कोणत्याही प्रकािे त्यािंच्या पनुसिाकासाची योिना िाबसिली 

िात नाही. मी आसण आमचे खासदाि माननीय श्री. अिसििंद साििंत अनेक िेळा कें द्रीय 

मिंत्रयािंना र्ेटलो पििंत ुकें द्र सिकाि ती िागा महािाष्ट्ि सिकािला हसतािंतरित किीत नाही. 

त्यामळेु त्यािंच्या पनुसिाकासाची योिना आणली आह.े  पिंित ुत्यािंचा पनुसिाकास आि  
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श्री. अिय चौधिी...  

सकिं िा उद्या होईल या अपेके्षने सिकाि त्या इमाितींिि खचा करु इसच्ित नाही. आि 

त्या इमािती १०० िषाापिूीच्या आहते. त्यािंच्या गच्ची गळत आहते. लोकािंना 

हालअपेष्टा सहन किाव्या लागतात. माननीय सािािसनक बािंधकाम मिंत्रयािंना माझी 

सििंनती आह ेकी, काहीही करुन त्यािंनी या इमाितींच्या बािंधकामास सनधी उपलब्ध 

करुन दणेे गििेचे आह.े हा सनधी उपलब्ध करुन सदला गेला ति तेथील लोकािंचे हाल 

सहन किण्यापसलकडे िातील. त्यािंचा पनुसिाकास होईल तेव्हा होईल पििंत ुतेथील 

लोकािंना िाहण्यासािखी िागा तिी उपलब्ध करुन  द्यािी, अशी माझी सिनिंती आह े 

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघातील काळाचौकी पोलीस सटेशन, 

ना.म.िोशी पोलीस सटेशन, सशिडी पोलीस सटेशन आसण र्ोईिाडा पोलीस सटेशन 

या सिांच्या इमािती सब्रटीशकालीन आहते. त्यािंची अत्यिंत ददुाशा झालेली आह.े 

पोलीस सटेशनमध्ये िाताना िनतेमध्ये एक आदियकु्त सर्ती असािी. पििंत ुत्या सिा 

इमािती पडीत बिंगल्ह्यासािख्या झालेल्ह्या आहते. सािािसनक बािंधकाम मिंत्रयािंना माझी 

सिनिंती आह े की, त्यािंनी या पोलीस सटेशनच्या इमाितीच्या दरुुसतीसाठी आपण 

मोठया प्रमाणािि सनधी उपलब्ध करुन दणेे अत्यिंत आिश्यक आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मी पयाटन सिर्ागाच्या बाबत बोलत असताना सािंग ूइसच्ितो 

की, मुिंबईमध्ये अनेक सठकाणी पाहायला न समळणाऱया ५ व्या ते ६ व्या शतकातील 

बािादिेी नािाची मतुी सापडलेली आह.े ही मतुी सन १९३१ मध्ये िसता बनसिताना 

सापडली. ही प्राचीन मतुी असनू ५ व्या सकिं िा ६ व्या शतकाच्या उत्तिाधाात असल्ह्याचे 

र्ाितीय पिुातत्ि सिके्षण सिर्ागाने प्रमासणत केलेले आह.े ही प्राचीन मतुी र्ाितीय 

पिुातत्ि सिेक्षण सिर्ागाने सन १९८५ मध्ये िाष्ट्िीय सिंिसक्षत समािक म्हणनू घोसषत 

केलेली आह.े आिंतििाष्ट्िीय पिुातत्ि सिंसथेने दखेील पिेल येथील प्राचीन मतुीस 

ऐसतहाससक िासतचुा दिाा दऊेन आिंतििाष्ट्िीय िािसा म्हणनू सिंिसक्षत केले आह.े सदि 

प्राचीन सशिमतुी असलेल्ह्या परिसिाचा पयाटनाच्या दृष्ट् टीने सिकास करुन त्याला दिाा 

दणेे अत्यिंत आिश्यक आह.े या मतुीची प्रसतकृती सव्हक्टोरिया टसमानल येथील 

सिंग्रहालयामध्ये ठेिण्यात आलेली आह.े ह ेपाहण्यासाठी आिंतििाष्ट्िीय पयाटक येत  
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श्री. अिय चौधिी...  

असतात. पििंत ु त्याची मळू मतुी माझ्या मतदािसिंघात पिेल येथे आह.े पयाटन 

सिर्ागाला माझी सिनिंती आह ेकी, या पणूा परिसिाचा पयाटन कें द्र म्हणनू सिकास किण े

अत्यिंत आिश्यक आह.े  

      यानिंति श्रीमती कििंदीकि... 
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श्री.अिय चौधिी .... 

 या मतुीची सिुसक्षतता ि सशुोसर्किण किणे आिश्यक आह.े मुिंबईतील काही 

ठिासिक सकल्ह्ल्ह्यािंपैकी  सशिडी येथील  सकल्ह्ला हा  समदु्र सकनाऱया ििळ आह.े या 

सकल्ह्ल्ह्याची आता ददुाशा झालेली आह.े  येथील समदु्र सकनाऱयािि  दि िषी  फ्लेसमिंगो 

पक्षी मोठया सिंख्येने येतात. त्यािंना बघण्याकरिता अनेक पयाटक या सकल्ह्ल्ह्यािि 

येतात. मात्र येथे येणाऱया पयाटकािंना कोणत्याही ससुिधा नाहीत. सशिडी परिसिात 

लाखो पयाटक येतात. मात्र िि  या सकल्ह्ल्ह्याचे काम केले ति र्सिष्ट्यात बािा मसहने 

या सकल्ह्ल्ह्यािि पयाटक येत िाहतील. यामळेु मुिंबईतील पयाटनाला मोठया प्रमाणात 

चालना समळेल. माझी पयाटन मिंत्री यािंनासिनिंती आह.े आपण याकडे असतशय 

गािंर्ीयााने बघािे. या परिसिाचा, सकल्ह्ल्ह्याचा सिकास किणे आिश्यक आह.े  िेळेच े

र्ान ठेिनू मी सािंग ूइसच्ितो. मी मािंडलेल्ह्या मदु्यािंिि शासनातील सिसिध सिर्ागाच े

मिंत्री सकािात्मक सिचाि कितील ि  सनधीचा सिसनयोग केला िाईल असा सिश्वास 

व्यक्त कितो ि माझे दोन शब्द पणूा कितो. 

      ------- 
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 श्री. िसि िाणा ( बडनेिा ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि माझे सिचाि व्यक्त किण्याकरिता मी उर्ा 

आह.े 

अध्यक्ष महोदय,  माझा मतदािसिंघ ि अमिािती सिल्ह्यातील काही 

मागण्यािंच्या सिंबिंधी  मी  येथे चचाा किणाि आह.े   सिाप्रथम मी या सठकाणी  कृषी 

सिर्ागािि  बोल ूइसच्ितो. माननीय कृषी मिंत्री यािंचे लक्ष िेध ूइसच्ितो. सिदर्ाात, 

अमिािती सिल्ह्यामध्ये शेतकिी मोठया प्रमाणात आत्महत्या कितात. त्यािंची ससथती 

िाईट आह.े सिल्ह्यात कृषी असधकािी सनम्म् यापेक्षा कमी आहते. तालकुा कृषी 

असधकािी नाहीत. अनेकदा सिंबिंसधत असधकािी तालकु्यात नसतात. ज्या तालकु्यात 

असधकािी िासहले िासहिेत, ते तेथे िाहत नाहीत. कठीण परिससथतीत शेतकऱयािंच े

पिंचनामे किायचे आहते, शेतकऱयािंना  सिसिध शासकीय योिनेचा लार् द्यायचा 

आह,े या करिता सिल्ह्यात असधकािी नसतील ति त्यािंना कसा न्याय सदला िाणाि 

आह े?  ही र्ाि  मोठी समसया आह.े मी माननीय कृषी मिंत्री यािंना सिनिंती कितो. 

अमिािती सिल्ह्यात िी पद ेरिक्त आहते, ती ताबडतोब र्िली पासहिेत.  

अध्यक्ष महोदय, अमिाितीमध्ये र्ातकुली तालकुा हा मोठा असनू येथे 

अद्याप कृषी कायाालय नाही. कृषी कायाालय र्ाड्याच्या इमाितीत असल्ह्याने 

लोकािंची गैिसोय होते. इमाितीच्या बािंधकामासाठी िागा उपलब्ध करुन सदली आह.े 

याकरिता सनधी समळाला ति कृषी कायाालय उर्ािणे शक्य होईल. अिंिनगाि बािी 

अमिािती तालकु्यातील मोठे गाि आह.े या गािास िोडणािी अनेक गाि ेअसल्ह्याने 

तालकु्याचे कृषी कायाालय येथे असले पासहिे. अमिािती सिल्ह्यात चिुणी ह े

सचखलदिा तालकु्यातील मोठे गाि आह.े येथे कृषी कायाालय असले पासहिे. 

अमिािती सिल्ह्यातील शेतकिी तालकु्याच्या सठकाणी िातात. त्यािंना शेतकिी 

सनिािा नसतो. शेतकऱयािंचे कृषी र्िन असले ति िात्री त्यािंची थािंबण्याची सोय होईल. 

त्यािंना उन्हात झाडाखाली बसािे लागते. कृषी र्िनमळेु शेतकऱयािंची सनिाऱयाची 

सोय होईल. प्रत्येक  तालकु्याच्या सठकाणी शेतकिी सनिािा िि तयाि केला ति 

शेतकऱयािंना मोठा आधाि होईल.  
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श्री. िसि िाणा..... 

 अध्यक्ष महोदय, मागील िषी अमिािती सिल्ह्यात सोयाबीन, कापसू, तिू, मगू 

याचे महाबीि या  किं पनीकडून मोठया प्रमाणात नकली  सबयाणे ि  नकली खते यािंच े

िाटप झाले. महाबीि किं पनीचे कायाालय अकोला येथे  आह.े  तेथे िि ८० टक्के 

सबयाणे बनािट सदले िात असेल ति या शेतकऱयािंची काय ससथती होईल ? या सिंबिंधी  

िाििंिाि तक्राि केल्ह्यानिंतिही कृषी सिर्ागाच्या माध्यमातनू कोणत्याही असधकाऱयािि 

कडक काििाई केली िात नाही. तसेच ज्या शेतकऱयािंचे नकुसान झाले, त्यािंना 

नकुसान र्िपाई अद्याप समळालेली नाही.  

        यानिंति श्रीमती सगिप...   
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श्री.रहव राणा … 

  अध्यक्ष महोदय, कृषी सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलताना मला ह ेसािंगाियाच े

आह े की, खािगी किं पन्यािंना चालना दणे्यासाठी, िेगिेगळ्या िाज्यातील खािगी 

किं पन्यािंना महािाष्ट्िामध्ये, सिदर्ाामध्ये आणनू बी-सबयाणे ि खते शेतकऱयािंना 

सिकाियाची असतील ि शासनाच्या महासबिसािख्या सिद्यापीठाला मागे ठेिनू 

आपण या शेतकऱयािंिि अन्याय किीत अस ू ति ते चकुीचे आह.े महासबिच्या 

माध्यमातनू िी चकुीची सबयाणे, चकुीची खत े या शेतकऱयािंना पिुसिली िातात, 

त्यािि कडक काििाई केली पासहिे. 

  अध्यक्ष महोदय, शालेय सशक्षण सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलताना मी 

माननीय सशक्षण मिंत्री महोदयािंचे याकडे लक्ष िेधतो की, अमिािती सिल्ह्यामध्ये ज्या 

सिल्ह्हापरिषदचे्या शाळा आहते त्यािंची असतशय सबकट परिससथती झालेली आह.े 

तेथील इमािती व्यिससथत नाहीत. त्या पडक्या आहते. तेथे मलुािंना बसण्याकरिता 

डेसक, बेंच नाहीत. सिल्ह्यामध्ये आसदिासी बहलु र्ाग मोठ्या प्रमाणात असल्ह्याने 

तेथे सशक्षणाला िासत प्राधान्य दऊेन खऱया अथााने त्या गिीब लोकािंना सक्षम 

किण्यासाठी, त्या शेतकऱयािंच्या, आसदिासींच्या मलुािंना सक्षम किण्यासाठी 

अमिािती सिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेला सनधी सदला पासहिे. तेथे सिल्ह्हा परिषदचे्या 

शाळािंची चािंगली दरुुसती केली पासहिे. तेथे डेसक, बेंच सदले पासहिेत. तथेे शौचालय 

असले पासहिे, याबाबत मी सिनिंती किीत आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, क्रीडा सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलताना मला ह ेसािंगाियाच े

आह े की, अमिािती सिल्ह्यामध्ये तालकु्या-तालकु्यामध्ये क्रीडा सिर्ागासाठी िो 

सनधी माननीय श्री.दिेेंद्र र्डणिीस यािंच्या सिकािने सदला, त्या माध्यमातनू िी कामे 

झाली त्यानिंति या दोन िषांमध्ये त्याबाबत तालकु्यामध्ये काही काम न झाल्ह्याने 

अनेक सठकाणी मलुािंना खळेण्यासाठी गैिसोय होत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलताना 

मला ह े सािंगाियाच े आह े की, आता अनेक सन्माननीय सदसयािंनी आपल्ह्या 

मतदािसिंघातील व्यथा या सठकाणी मािंडल्ह्या आहते. ही खिी परिससथती आह ेकी,  
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श्री.रहव राणा … 

सािािसनक बािंधकाम सिर्ागातील िे असधकािी आहते, त्यािंना आमदािािंचे पत्र, 

आमदािािंची तक्राि, आमदािािंनी सािंसगतलेली कामे, यामध्ये काही रुची िासहलेली 

नाही. असधकािी सिंगनमत करुन काँिॅक्टिसोबत पणूापणे बॅसटिंग कितात त्यामळेु आि 

अमिािती सािख्या सिल्ह्यामध्ये सधु्दा ... अमिािती सिल्ह्हा हा मध्य प्रदशेच्या 

बॉडाििि आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदशे बॉडाििरुन िाताना या दोन िषाात आमच्या अस े

लक्षात आले की, मध्य प्रदशे आपल्ह्यापेक्षा िासत पढेु गलेेला आह.े महािाष्ट्िातील 

अमिािती सिल्ह्हा त्या मध्य प्रदशेच्या बॉडाििि असताना तेथे ६-६ मसहने िसते सटकत 

नाहीत. िषार्िाच्या आत िसते खिाब होतात. त्यामळेु सव्हसिलन्सच्या माध्यमातनू 

अमिािती सिल्ह्यातील अनेक िसत्यािंचे सव्हसिलन्स झाले पासहिे. ज्या काँिॅक्टिची 

सबले चकुीच्या पध्दतीने काढली िातात, त्याची दखेील चौकशी झाली पासहिे. ि े

असधकािी मनमानी कितात, ज्यािंच्या तक्रािी सदल्ह्या िातात, तक्रािी सदल्ह्यानिंति 

त्यािंची चौकशी सरुु झाल्ह्यानिंति ती बिंद होते. त्यािंना प्रमोशन सदले िाते. त्यािंना 

चािंगल्ह्या प्रकािची पोसटींग सदली िाते. त्यािि दखेील अिंकुश ठेिणे अत्यिंत गििेच े

आह.े सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलताना मी मिंत्री महोदयािंच े

याकडे लक्ष िेधतो. 

  अध्यक्ष महोदय, अमिािती सिल्ह्यामध्ये यितमाळ, बडनेिा ि अमिािती 

पितिाडा ि धािणी हा िसता अत्यिंत खिाब झालेला आह.े यितमाळहून अमिािती 

शहिाकडे येणािा मखु्य िसता िो आह े त्या िसत्यापासनू यितमाळपासनू त े

धािणीपयंतचा िसता किणे अत्यिंत आिश्यक आह,े त्याकरिता मिंत्री महोदयािंनी सनधी 

उपलब्ध करुन द्यािा, अशी माझी मागणी आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सहकाि सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलताना मी िस्त्रोद्योग मिंत्री 

महोदयािंना सिनिंती किणाि आह.े बडनेिा मतदािसिंघात गोपाल नगि सतू सगिणी ि 

सििय समल आह.े तेथे मोठ्या प्रमाणात कामगाि आहते. या दोन्ही समल सरुु किण े

अत्यिंत आिश्यक आह.े ती शहिाच्या मध्य सठकाणची िागा असल्ह्याने काही  
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श्री.िसि िाणा ... 

लोकािंची त्यािि निि आह.े माझी िस्त्रोद्योग मिंत्री महोदयािंना सिनिंती आह े की, 

कोणाची निि तेथे पडू दऊे नका. तमुची निि तेथे ठेिा ि ते उद्योग सरुु किा. त्या 

बेिोिगाि, कामगािािंना िोिगाि द्यािा, अशी माझी आपल्ह्या माध्यमातनू सिनिंती आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, पयाटन सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलताना मला ह ेसािंगाियाच े

आह े की, सचखलदिा ह े अमिािती सिल्ह्यातील सिाात मोठे निंदनिन आह.े मोठे 

पयाटनसथळ आह.े माननीय श्री.दिेेंद्र र्डणिीस ह ेमखु्यमिंत्री असताना त्यािंनी तेथे 

५०० कोटी रुपयािंचा आिाखडा मिंििू केला. तो आिाखडा पढेु नेण्याकरिता पयाटन 

सिर्ागाच्या माध्यमातनू मी माननीय पयाटन मिंत्री श्री.आसदत्य ठाकिे यािंना सिनिंती 

कितो. त्याकरिता सनधी सदला पासहिे. सचखलदिा येथे िि पयाटन डेव्हलप झाले ति, 

त्या सठकाणी लोकािंना िोिगाि समळेल ि लोकािंना मोठ्या प्रमाणात चािंगली ससुिधा 

समळेल. 

निंति श्री.सशिंद े... 
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श्री.िसि िाणा... 

मोठ्या प्रमाणात पयाटन सथळे पाहण्यासाठी पयाटक येतील. 

 अध्यक्ष महोदय, मी अमिािती सिल्ह्याच्या र्सिष्ट्यासाठी ि सहतासाठी ज्या-

ज्या सिर्ागाच्या मिंत्री महोदयािंकडे सनधी मागणी केली आह ेत्यािंनी तो द्यािा, अशी 

माझी सिनिंती आह.े एिढे बोलनू मी माझे र्ाषण पणूा कितो. धन्यिाद ! 

------------ 
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श्री.असर्मन्य ू पिाि (औसा) :  अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या सिकािच्या काळामध्ये समािातील कोणताही घटक खषू 

नाही, सिा घटकािंमध्ये प्रचिंड नािािी आह.े तसेच आता सिद्यार्थयांििही मोठ्या 

प्रमाणात अन्याय होत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलणाि 

आह.े ह ेसिकाि कोणतीही पिीक्षा व्यिससथत घेत नाही, त्यामध्ये गोंधळ घालनू ठेिला 

िातो. म्हाडा ि आिोग्य सिर्ागातील पद र्िती पिीक्षेतील गोंधळ आपण पासहला 

आह.े शालेय सशक्षण सिर्ागािंतगात महािाष्ट्ि िाज्य पिीक्षा परिषदचे्या िेगिेगळ्या 

परिपत्रकािंनी सिद्यार्थयांच्या मनात सिंभ्रम सनमााण केला आह.े आसथाक दलुाबल 

घटकािंमधील सिद्यार्थयांच्या सिंदर्ाात पिीक्षा मिंडळाने सदनािंक १९ िानेिािी िोिी 

परिपत्रकाद्वािे सािंसगतले की, एनएमएसची सदनािंक १० एसप्रल िोिी पिीक्षा घेण्यात 

येईल. पनु्हा दसुऱया सदिशी परिपत्रक काढून सािंगण्यात आले की, उक्त पिीक्षा काही 

प्रशासकीय कािणािंमळेु पढेु ढकलण्यात येत आहते. त्या सकती सदिस पढेु ढकलण्यात 

आल्ह्या, ह ेमला मासहती नाही. उक्त पिीक्षा दशेातील इति िाज्यािंमध्ये माह ेमाचामध्ये 

होतात. आपल्ह्याही िाज्यात आतापयंत माह े माचा सकिं िा माह े एसप्रलमध्ये घेण्यात 

आलेल्ह्या आहते. अशा पद्धतीने उक्त पिीक्षा पढेु ढकलल्ह्याने सिकािच्या माध्यमातनू 

सिद्यार्थयांिि अन्याय होत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आणखी एक परिपत्रक श्री.एस.एच.आताि यािंनी काढले 

आह.े त्यामध्ये नमदू केले आह े की, सदिहू शाळेतील पिीक्षाथी िंना ऑनलाईन 

मासहतीपत्रक र्िण्याकरिता सदनािंक १५ िानेिािी ते ३१ िानेिािी, २०२२ या 

कालािधीत मदुतिाढ दणे्यात आली होती. तथासप, काही प्रशासकीय कािणासति 

सदिहू मदुतिाढीमध्ये अिंशत: बदल किण्यात येत असनू ती ५ सदिस कमी करुन 

सदनािंक २५ िानेिािी, २०२२ अशी केली आह.े त्यामळेु सिद्यार्थयांच्या मनात प्रचिंड 

नािािी सनमााण झाली आह.े  
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श्री.असर्मन्य ूपिाि... 

 अध्यक्ष महोदय, १० िीच्या पिीक्षेबाबत एक परिपत्रक काढण्यात आले आह.े 

महािाष्ट्ि िाज्य पिीक्षा परिषद, पणुे-१ यािंच्यामार्ा त सन २०२१-२०२२ करिता 

िाज्यसति िाष्ट्िीय प्रज्ञा शोध पिीक्षा सदनािंक १६ िानेिािी, २०२२ िोिी घेण्यात येणाि 

होती. तथासप, ती काही कािणासति पढेु ढकलण्यात येत आह.े सदिहू परिक्षा सकती 

सदिस पढेु ढकलण्यात आली आह,े ती घेण्यात येणाि आह े की नाही ? यामळेु 

सिद्यार्थयांची ससेहोलपट होत आह.े शालेय सशक्षण मिंत्री महोदयािंना सिनिंती आह ेकी, 

उक्त पिीक्षा तत्काळ घेण्यात याव्यात. िेणेकरुन सिद्यार्थयांना ४८ हिाि रुपये 

सशष्ट्यितृ्ती समळते ती समळू शकेल. 

 अध्यक्ष महोदय, क्रीडा सिर्ाग -  माननीय उप मखु्यमिंत्री यािंनी मागील िषी 

घोषणा केली होती की, क्रीडा सिंदर्ाात सिा तालकु्यािंना ५ कोटी रुपये दणे्यात येणाि 

आहते. त्यािंनी उक्त सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यािा. त्यािंनी औििंगाबाद ि पणु े

येथील क्रीडा सिद्यापीठास समान न्याय दणे्याचे ठिसिले होते. तो अद्याप दणे्यात 

आला नसल्ह्यने तो दणे्यात यािा ि सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यािा, अशी माझी 

सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, पयाटन सिर्ाग – माझ्या मतदािसिंघामध्ये खिोसा येथे खपू 

पिुातन काळातील लेणी आह,े ती िग प्रससद्ध असल्ह्याने अनेक पयाटक ती 

पाहण्यासाठी येतात. सतचा सिकास किण्यात यािा, अशी माझी पयाटन मिंत्री 

महोदयािंना सिनिंती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, औसा शहिामध्ये गोपाळपिू ह े सथान आह.े तेथे ३५० 

िषाापासनूचा इसतहास असणािे नाथ सिंसथान आह.े आम्ही त्यास प्रसत पिंढिपिू 

समितो. त्यामळेु तेथे एकादशी, आषाढी आसण माघिािीलाही र्ासिकािंची प्रचिंड 

गदी होते. या नाथ सिंसथानाचा पयाटन सिर्ागाच्या माध्यमातनू सिकास किण्यात यािा, 

अशी माझी मागणी आह.े 
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श्री.असर्मन्य ूपिाि... 

 अध्यक्ष महोदय, उसमानाबाद सिल्ह्यात सनम्न तेिणा प्रकल्ह्प आह.े तेथे 

पैठणच्या धतीिि मोठे पयाटन सथळ सिकसीत होऊ शकते. 

यानिंति श्री.तेलिंग.... 
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श्री.असर्मन्य ूपिाि...... 

याबाबत काल बैठकीमध्ये सन्माननीय सदसया श्रीमती नसमता मुिंदडा यािंनी दखेील 

मागणी केलेली आह.े मिंत्री महोदयािंनी सकािात्मक प्रसतसाद सदलेला आह.े पििंत ु

िाज्याच्या पयाटन सिर्ागाकडून सदि कामासाठी र्िीि सनधी उपलब्ध करुन दणे्याची 

आिश्यकता आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघातील दिेताळा या गािामध्ये सशिकालीन 

दत्त ि िगदिंबा मातेचे मिंसदि आह.े तळुिापिूची दिेी आसण दिेताळा येथील िगदिंबा 

दिेी बसहणी-बसहणी समिल्ह्या िातात. त्यामळेु तळूिापिूच्या धतीिि दिेताळा 

येथील मिंसदिाचा सिकास किण्यात यािा, अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, िेशम उद्योग हा शेतीला चालना दऊेन प्रगत किणािा उद्योग 

आह.े शेतकऱयािंचे िीिनमान उिंचासिण्यासाठी िस्त्रोद्योग सिर्ागाने या िेशम 

उद्योगाकडे सिशेष लक्ष दणे्याची आिश्यकता आह.े या उद्योगाला र्क्त ३ लाख ३२ 

हिाि रुपयािंचे अनदुान सदले िाते. पििंत ु आता लोखिंडाचे दि िाढल्ह्यामळेु या 

अनदुानामध्ये िाढ करुन ते ५ लाख रुपये किािे, अशी मी सिनिंती कितो. िेणेकरुन 

शेड चािंगल्ह्याप्रकािे उर्ािता येईल आसण ततुी लािगिडीसाठी चािंगला सनधी उपलब्ध 

होईल. अनदुानामध्ये िाढ केली ति शेतकऱयािंना न्याय समळेल, असे मला िाटते.  

 अध्यक्ष महोदय, ततुी ह ेकमी पाण्यामध्ये असतशय चािंगले उत्पादन दणेािे एक 

पीक आह.े त्यामळेु िेशम उद्योगाकडे शासनाने सकािात्मक दृष्टीने पाहणे आिश्यक 

आह.े या सिर्ागाकडे मनषु्ट्यबळ कमी आह.े प्रत्येक सिल्ह्यामध्ये या सिर्ागाचे एक-

दोन असधकािी/कमाचािी उपलब् ध आहते. एक-दोन असधकाऱयािंच्या माध्यमातनू 

िेशम उद्योगाला न्याय दऊे शकत नाही. त्यामळेु हा सिर्ाग कृषी सिर्ागामध्ये सिलीन 

करुन कृषी सिर्ागाच्या माध्यमातनू िेशम उद्योगाचा सिकास किण्याबाबत मी मागील 

दोन िषाापिूी िेशम सिंचालनालयाकडे एक प्रसताि सादि केलेला आह.े  उक्त 

प्रस्तावा  लवकरात लवकर मंजरुी द्यावी, अशी मी हवनंती करतो. 
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 तालिका सभाध्यक्ष : अजनू ६०  न्माननीय  दस्यांना बोलण्याची  ंधी 

द्यावयाची आि.े त्यामळेु आपण िोडक्यात भाषण करावे, अशी मी  चूना करीत 

आि.े  

 श्री.अहभमन्य ू पवार :  अध्यक्ष महोदय, सन १९६७ मध्ये नािंदडे येथील 

मिाठिाडा खादी ग्रामोद्योग ससमती सथापन झालेली आह.े मिाठिाडा ि पसिम 

महािाष्ट्ि ह ेया ससमतीच ेकायाके्षत्र आह.े सतििंगा झेंडा तयाि किणािी ही सिंसथा आह.े 

सदल्ह्ली येथील लाल सकल्ह्ल्ह्यािि र्डकसिण्यात येणािा झेंडा हा या सिंसथेच्या 

माध्यमातनू तयाि केला िात होता. पििंत ुआता या सिंसथेमध्ये खादीच्या उत्पादनामध्ये 

ि त्यािंच्या सिक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणािि अनागोंदी कािर्ाि सरुु झालेला आह.े 

त्यामळेु या सिंसथेिि काििाई किण्याची सशर्ािस धमाादाय आयकु्त यािंनी केलेली 

आह.े पििंत ु उक्त सशर्ािशीनसुाि अद्याप कोणत्याही प्रकािची काििाई किण्यात 

आलेली नाही. नािंदडे येथील या सिंसथेची मालमत्ता बेकायदशेीिपणे सिकासकाला 

दणे्यात आलेली आह.े त्यामळेु या सिा व्यिहािाची चौकशी किण्यात यािी ि दोषीिि 

कडक काििाई किण्यात यािी,  अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, शासनाचा शेतकऱयािंकडे पाहण्याचा दृसष्टकोन सकािात्मक 

असणे आिश्यक आह.े शेतकऱयािंच्या बािंधािि िाऊन मोठ-मोठे आश्वासन 

सदल्ह्यामळेु शेतकिी खशू होत नाहीत. िाज्यातील ५० टक्के शेतकऱयािंना पीकसिमा 

समळालेला नाही. असतिषृ्टी अनदुान िाटपामध्ये दखेील गोंधळ किण्यात आलेला 

आह.े या सिकािच्या माध्यमातनू शेतकऱयािंिि िाणीिपिूाक अन्याय केला िात 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मागील दोन िषाापासनू माझ्या मतदािसिंघामध्ये असतिषृ्टी 

होत आह.े औसा, तळूिापिू ि सनलिंगा या तीन तालकु्यािंमध्ये मोठ्या प्रमाणािि 

असतिषृ्टी झाली होती. त्यामळेु अनेक शेतकऱयािंची शेती िाहून गेली होती. त्यामळेु 

कोल्ह्हापिू ि सािंगली येथे िेसे पॅकेि दणे्यात आले होते, तसेच पॅकेि या तीन 

तालकु्यािंना दणे्यात यािे, अशी माझ्यासह 
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श्री.असर्मन्य ूपिाि...... 

 सन्माननीय सदसय श्री.सिंर्ािी सनलिंगेकि-पाटील, सन्माननीय सदसय 

श्री.िाणािगसितससिंह पाटील यािंनी मागणी केली होती. पििंत ु उक्त मागणीच्या 

अनषुिंगाने शासनाने कोणतीही कायािाही केलेली नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, असतिषृ्टीमध्ये नदी काठच्या िसमनी िाहून गेल्ह्यानिंति 

शासनाकडून सिंबिंसधत शेतकऱयाला प्रसतहके्टिी ३७ हिाि ५०० रुपये अनदुान सदले 

िाते. ह ेअनदुान िासतीत िासत दोन हके्टिपयंतच सदले िाते.  पििंत ुअनदुानाच ेिाटप 

किीत असताना अल्ह्पर्धूािक आसण बहरु्धूािक यािंच्यामध्ये र्ेदर्ाि केला िातो.  

नदी काठाििील अल्ह्पर्धूािक सकिं िा बहरु्धूािकािंची िेिढी िमीन िाहून गेली त्या 

सिा िसमनीचा मोबदला शासनाने सदला पासहिे. तसेच ३७ हिाि ५०० रुपये हा िनुा 

दि आह.े त्यामळेु आता यामध्ये िाढ करुन प्रसतहके्टिी एक लाख रुपये अनदुान 

दणे्यात यािे, अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, शेतकऱयािंच्या आत्महत्या थािंबसिण्यासाठी ह ेशासन काय 

उपाययोिना किीत आह,े एक लाख रुपये सदल्ह्यामळेु शेतकऱयािंच्या आत्महत्या 

थािंबणाि आहते काय ? आत्महत्या केलेल्ह्या शेतकऱयािंचे पनुिासन किणे आिश्यक 

आह.े तसेच आत्महत्याग्रसत कुटुिंबातील एका सदसयाला शासकीय, सनमशासकीय 

सकिं िा तत्सम सिंसथेमध्ये नोकिी दणेे आिश्यक आह.े  

यानिंति श्री.कुलकणी....... 
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श्री.अहभमन्य ूपवार .... 

शेतीपिूक व्यिसाय किण्यासाठी त्यािंना प्रोत्साहन सदले िाणाि आह ेकाय ? यासाठी 

धोिण बदलण्यात येणाि आह ेकाय ? हा सिषय यासनसमत्ताने चचलेा आला पासहिे.  

 अध्यक्ष महोदय, मिाठा आिंदोलनादिम्यान काही आिंदोलनकते हुतात्मा झाले 

होते. तसेच आत्महत्या केलेल्ह्या शेतकऱयािंच्या कुटुिंबािंना, िािसािंना घिकूल, ससिंचन 

सिसहिी, गोठा, महामिंडळाचे किा याकरिता आसथाक आधाि सदला पासहिे. या 

लोकािंना शेती किण्यासाठी पतपिुिठा केला पासहिे. इतकेच नव्हतेि त्यािंना 

िनािािािंचे गोठे, अनदुासनत सिसहिी, शेतीसाठी अनदुान सदले पासहिे, अशी मी सिनिंती 

कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची सिंधी सदल्ह्याबद्दल मी आपले 

आर्ाि व्यक्त कितो आसण माझे र्ाषण सिंपसितो. 

 धन्यिाद ! 

----- 
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 श्री. शेखि सनकम (सचपळूण) अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पाििील पिुिणी मागण्यािंिि बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी सिाप्रथम कृसष सिर्ागासिंदर्ाात बोलणाि आह.े माननीय 

श्री. शिद पिाि यािंनी कोकणाकरिता िोिगाि हमी योिनेंतगात र्ळपीक लागिड 

योिना तयाि केलेली आह.े त्यानिंति या र्ागामध्ये दसुिी मोठी योिना आली नाही. 

मी या सनसमत्ताने मागणी कितो की, केिळ, मेघालय िाज्य सिकाि िॅकिुट समशन सरुु 

किीत आह.े त्याचप्रकािे कोकणामध्येही ह े समशन िाबिािे. लािंिा येथे समसथलेश 

दसेाई नािाच्या तरुणाने र्णसाच्या सात िाती सनमााण केल्ह्या आहते. तो तरुण आि 

र्णसाच्या झाडािंची पानेदखेील सनयाात किीत असतो. त्यामळेु अशी योिना या 

र्ागामध्ये िाबिािी.   

 अध्यक्ष महोदय, कोकणातील शेतकऱयािंसाठी िोटिोटी र्ळ प्रसक्रया यसुनट 

घिगतुी पद्धतीने सनमााण केली िातात. यािंना चालना दणे्याचे काम िाज्य सिकािने 

किािे. सन्माननीय सदसय श्री. योगेशदादा कदम यािंनी सािंसगतले की, कोकणामध्ये 

बािंब ूलागिडीस प्राधान्य सदले पासहिे. कोकणामध्ये डोंगिाळ र्ागातील चढ-उताि 

येथे सर्िंती बािंधण्याचे काम किण्यात येणाि आह.े डोंगिमार्थयािि िि बािंब ूलागिड 

असधक चािंगल्ह्या प्रकािे केली ति डोंगि घसरुन खाली पडण्याचे प्रमाण कमी होईल. 

कोकणातील र्ौगोसलक परिससथतीचा सिचाि किता तेथील पानलोट क्षेत्राच्या 

कामािंसाठी िेगळे सनकष ि मापदिंड कोकणासाठी असािेत. िेणेकरुन या योिना तेथे 

प्रर्ािीपणे िाबसिता येतील.  

 अध्यक्ष महोदय, मी माननीय उप मखु्यमिंत्री श्री. असित पिाि यािंचे आर्ाि 

मानतो. मी डॉ. बाळासाहबे साििंत कोकण कृसष सिद्यापीठाचा मािी सिद्याथी आह.े 

या सिद्यासपठाच्या सिुणा महोत्सािासनसमत्त ५० कोटी रुपये दणे्याचे मिंििू केले आह.े 

मी सन १९९० मध्ये एम.एससी. चे सशक्षण घतेले आह.े त्यािेळी असलेले तथेील 

बाके, इमाित आसण सिद्यासपठातील र्िशी अिनूही तशीच आह.े माननीय उप 

मखु्यमिंत्रयािंनी इन् िासिक्चि डेव्हलपमेंटकरिता ५० कोटी रुपयािंचा सनधी सदला आह.े 

त्याप्रमाणचे येथेही इन्िासिक्चि डेव्हलपमेंटकरिता ५० कोटी रुपयािंचा सनधी सिुणा  
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श्री. शेखि सनकम .... 

महोत्सिी िषाात सदला ति तेथे असधक चालना समळेल. कािण माननीय श्री. शिद 

पिाि यािंनी तेथे १०० मलुींचे िसतीगहृ मिंििू केले होते. त्यानिंति कोकण कृसष 

सिद्यासपठात मोठे काम िाज्य शासनाच्या माध्यमातनू झाले नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, मी पशसुिंिधान सिर्ागाििही माझे सिचाि मािंडणाि आह.े 

माझ्या मतदािसिंघात कळबसते ह े सचपळूण शहिाििळ गाि आह.े येथे पशसुिंिधान 

सिर्ागाची महामागााशेिािी ६ एकि िागा आह.े येथे सलसक्िड नायिोि, गॅस प्लँट, 

िोिन ससमेंट लॅब, तपासणी कें द्र, प्रयोगशाळा, शेळी-मेंढी कुक्कुटपालन, 

दगु्धोत्पादनाकरिता िेसनिंग सेंटि तयाि केले ति या िागेचा उपयोग योग्य प्रकािे होऊ 

शकतो. पश ु िैद्यकीय दिाखान्यातील कमाचाऱयािंचा प्रश्न सिाच सठकाणी आह.े 

शासनामार्ा त कोकणात दधू सिंकलन केले िाते. दधुाचे पैसे शासनाच्या डेअिीकडून 

तीन-तीन मसहन्यािंपयंत सितरित केले िात नाहीत. त्यामळेु दधू आसण बर्ााचे पैस े

समळत नसल्ह्यामळेु बािचु्या सिल्ह्यातील खािगी प्लँटकडून या सिल्ह्यातील दधू 

सिकत घेतले िात आह.े मी दगु्धसिकास मिंत्री महोदयािंना सििंनती कितो की, ह ेपैसे दि 

मसहन्याला दणे्याची व्यिसथा किािी.  

 

यानिंति श्री. चौधिी... 
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श्री.शेखि सनकम..... 

माननीय उप मखु्यमिंत्री श्री.असित पिाि यािंचे मी मनापासनू आर्ाि व्यक्त करतो.  

कारण आमचे हचपळूण ि ेशिर परुामळेु पणुणपणे उध्वस्त झालयानंतर माननीय उप 

मखु्यमंत्रयांनी पहिलया टप्प्यात गाळ काढण्या ाठी १० कोटी रुपये मंजरू केले.  

त्यामळेु आज अख्ख्या मिाराष्ट्रातील यंत्रणा तेिे अहतशय चांगलया प्रकारे काम 

करीत आि.े  परंत ुया हनहमत्ताने माझी माननीय उप मखु्यमंत्रयांना हवनंती आि ेकी 

आमचा द ुऱया व हत ऱया टप्प्याचा हनधी दखेील लवकरात लवकर हवतररत करावा. 

जेणेकरुन, आम्िाला परुापा नू  ंरक्षण हमळू शकेल.  तसेच मंजरू करण्यात आलेलया 

३ िजार २०० कोटी रुपयांमधनू डोंगिी भागात  ंरक्षक हभंती बांधण्याच्या कामाचा 

प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजरू करावा, िी हवनंती आि.े   

 अध्यक्ष मिोदय, हचपळूण,  ंगमेर्श्र तालकु्यातील पंचायत  हमती व तिह ल 

कायाणलये अद्ययावत करण्याबाबत दखेील  रकारने हवचार करावा.   

 अध्यक्ष मिोदय, मी  ावणजहनक बांधकाम हवभागाच्या मागण्यांवर बोलत 

आि.े  परुामळेु रत्नाहगरी सिल्ह्हयातील  वणच रस्त ेपणुणपणे उध्वस्त झाल ेआिते.  ि े

रस्ते हजलिा पररषदेंतगणत येत अ लयामळेु हनधीचा मोठा तटुवडा आि.े  त्यामळेु 

माननीय  ावणजहनक बांधकाम मंत्रयांना या हनहमत्ताने माझी हवनंती आि ेकी, ि े वण 

रस्ते  ावणजहनक बांधकाम हवभागाकडे वगण करुन घ्यावेत व त्या ाठीच्या हनकषांमधनू 

आम्िा कोकणवाह यांना  टू द्यावी.  जयाप्रमाणे कािी  न्माननीय  दस्यांच े

व्िी.आर. अिण ंकलपामध्ये मंजरू केले आिते त्याचप्रमाणे आमचे दखेील व्िी.आर. 

मंजरू करावेत, िी  वण  न्माननीय  दस्यांच्या वतीने माझी हवनंती आि.े 

 अध्यक्ष मिोदय, मागील अिण ंकलपामध्ये कंुडी आहण नेरद घाटामागे पाटण-

कोलिापरूला जोडणाऱया रस्त्या ाठी ५ कोटी रुपयांची तरतदू केली िोती.  परंत ुपढेु 

त्याबाबत कािीिी कायणवािी झाली नािी.  त्यामळेु याबाबत लवकरात लवकर 

कायणवािी करावी, िी हवनंती आि.े 
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श्री.शेखि सनकम..... 

 अध्यक्ष मिोदय, मी  िकार, पणन व वस्त्रोद्योग हवभागावर बोलत आि.े  

काज ू ि े पीक आमच्या रत्नाहगरी हजलियातील शेतकऱयां ाठी मित्त्वाचे आि.े  

आमच्या हजलियामध्य ेमोठया प्रमाणाम काज ूलागवड केली जाते.  काज ूउत्पादन व 

प्रहक्रया धोरणा ंदभाणतील के रकर  हमतीच्या अिवालाची तंतोतंत अमंलबजावणी 

करावी, अशी या हनहमत्ताने माझी मागणी आि.े  त  े केलया  आमच्या शेतकरी 

बांधवांना मोठया प्रमाणात फायदा िोऊ शकेल.   

 अध्यक्ष मिोदय, काज ूप्रहक्रया उद्योगा ाठी जया  ो ायटया स्िापन करण्यात 

आलया आिते त्यांना गलेया पाच- िा वषाांपा नू भागभांडवलाच्या रुपाने हनधी मंजरू 

करण्यात आलेला नािी.  पवूी बािरेुन आलेलया यहुनटस्् ला मान्यता हमळालेली आि.े 

परंत ुकोकणातील मालेर्श्र फळ प्रहक्रया यहुनट, राधा-गोहवंद फळ प्रहक्रया यहुनट यांना 

अद्याप मान्यता हमळालेली नािी.  या  वाांच ेप्रस्ताव तातडीने मंजरू करुन हमळावेत, 

िी हवनंती आि.े  त्यामळेु शेतकऱयांना मोठया प्रमाणात फायदा िोईल.  तसेच 

राजयातील बेरोजगार व स्वयंरोजगार  ंस्िांचे कायणक्षेत्र मिाराष्ट्रापयांत  ीहमत अ ावे. 

 अध्यक्ष मिोदय, मी शालेय हशक्षण हवभागाच्या मागण्यांवर बोलत आि.े  

कोकणातील शाळा या घर-दार हवकून चालवाव्या लागतात, अशी पररहस्िती आि.े  

 न २००२ पा नूच्या शाळा दखेील अनदुानापा नू अद्याप वंहचत आिते.  या 

शाळांमध्ये हशकहवणारे हशक्षक अहतशय कठीण परिससथतीतनू जात आिते.  एका 

बाजलूा मुंबई, पणु्या ारख्या शिरामध्य ेदोन-दोन तीन-तीन लाख रुपये फी  दऊेन 

मलेु आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये हशकत आिते तर द ुऱया बाजलूा आमच्या भागातील 

शाळांमध्ये गहणताचे हशक्षक नािीत, इगं्रजीचे हशक्षक नािीत अशी परिससथती आह.े  

जे हशक्षक उपलबध आिते त ेदखेील हवना अनदुाहनत तत्त्वावरील शाळांमध्ये काम 

करीत आिते.  गेलया अनेक वषाांपा नू इन्स्पेक्शनमागनू इन्स्पेक्शन िोत आिते परंत ु

हनणणय मात्र िोत नािी.   
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श्री.शेखि सनकम..... 

त्यामळेु माननीय हशक्षण मंत्रयांना हवनंती आि ेकी, या शाळांच्या याद्या लवकरात 

लवकर जािीर कराव्यात.  या शाळांचा २० टक्के अनदुाहनत शाळांमध्ये  मावेश न 

करता १०० टक्के अनदुान द्यावे, िी हवनंती. 

 अध्यक्ष मिोदय, जयाप्रमाणे हवना अनदुाहनत शाळांमधील हशक्षकांची 

अनदुाहनत शाळांमध्ये बदली करण्या  मान्यता आि े त्याप्रमाणे हशक्षकेतर 

कमणचाऱयांच्या बदली  दखेील मान्यता दणे्याबाबतचा शा न हनणणय तातडीने 

हनगणहमत करावा, िी हवनंती आि.े  रत्नाहगरी हजलियातील  वणच तालकु्यांमध्ये 

हशक्षणाहधकारी कायणरत न नू प्रभारी अहधकाऱयांमाफण तच काम पाहिले जात आि.े  

त्यामळेु याबाबत दखेील कायणवािी करावी.  माझी या सनसमत्ताने सचूना आह ेकी, 

माध्यहमक शाळां ाठी कृषी हशक्षक नेमले तर शालेय जीवनापा नूच हवद्यार्थयाांना 

कृषी हशक्षणाची आवड हनमाणण िोऊ शकेल.  त चे क्रीडा व कला हशक्षकांची 

दखेील भरती केली जावी, िी नम्र हवनंती आि.े 

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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श्री. शेखि सनकम... 

 अध्यक्ष महोदय, क्रीडा हवभागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर पिूीच्या 

िेळी तालकुा क्रीडा सिंकुलासाठी आपण १ कोटी रुपयािंचा सनधी मिंििू केला होता.  

पििंत ुनिंतिच्या काळात शासनाचे ५ कोटी सनधी मिंििुीचे धोिण सनसित झाले.  म्हणनू 

माझी सिनिंती आह ेकी, िे िनेु तालकुा क्रीडा सिंकूल मिंििू केले त्याला आपण ५ 

कोटींचा सनधी मिंििू किािा.  ह ेतालकुा क्रीडा सिंकूल लिकिात लिकि सरुू होणे 

गििेचे आह.े  आि बऱयाच तालकुा क्रीडा सिंकुलामध्ये मोकळी गिेु बािंधली िातात 

आसण तेथील अिसथा असतशय िाईट असते.   

अध्यक्ष महोदय, पयाटन ि सािंसकृसतक हवभागाच्या बाबतीत बोलायचे झाल े

तर माझी अशी मागणी आह ेकी, समदु्र असणाऱया सठकाणी ज्याप्रकािे आपण मोठ्या 

प्रमाणात पयाटन सिकास किता.  पििंत ुमाझा मतदाि सिंघ मोठमोठ्या डोंगि-दऱयािंनी 

र्िलेला आह.े  त्यामळेु या मतदाि सिंघामध्ये मालेश्वि, सटकलेश्वि, कलेश्वि तसेच 

ित्रपती सिंर्ािी िािािंनी िेथे िासतव्य केले ते कसबा गाि आह ेआसण श्रृिंगािपिू ह े

दखेील गाि आह.े  तसचे येथे गोिळकोट सकल्ह्ला, मसहपतगड सकल्ह्ला, मसहमािी 

सकल्ह्ला, र्िनगड, र्िैिगड असे सकल्ह्ले आहते.  त्यामळेु ह ेसकल्ह्ले सिकससत करुन 

समदु्राबिोबिच डोंगिाकडे सधु्दा शासनाने लक्ष द्यािे, अशी मी पयाटन मिंत्रयािंना सिनिंती 

कितो ि माझे दोन शब्द सिंपसितो.    

--------- 
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श्री. सिंिय केळकि (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ या िषााच्या 

अथासिंकल्ह्पीय अनदुानाच्या मागण्यािंिि बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सहकाि सिर्ागािंतगात गहृसनमााण सिंसथािंच्या बाबतीत मी 

असधक बोलणाि आह.े महािाष्ट्ि िाज्यामध्ये सहकािी गहृसनमााण सिंसथा समुािे सव्िा 

लाखािंच्या िि आहते.  सन २०१८ मध्ये या गहृसनमााण सिंसथािंसाठी कलम १५४ (बी) 

असे एक सितिंत्र प्रकिण मिंििू झाले होते.  कायद्यानसुाि त्याची सनयमािली अद्याप 

तयाि झाली नाही.  आि त्या घटनेला ४ िषे पणूा झाली आहते.  त्याचे उपसिधी तयाि 

नाहीत आसण तथेे असधकािी िेठीस धिण्याच े काम किीत आहते.  म्हणनू माझी 

सिनिंती आह ेकी, याबाबतची सनयमािली लिकिात लिकि तयाि व्हािी.   

अध्यक्ष महोदय, ई िगाातील गहृसनमााण सिंसथािंसाठी िे सनिडणकू सनणाय 

असधकािी असतात त्यािंचे अद्याप मानधन सनसित झालेले नाही.  याबाबतची 

सनयमािली नसल्ह्यामळेु र्िमसाठ आकािणी केली िाते.  त्यामळेु ती सनयमािली 

लिकिात लिकि तयाि होणे आिश्यक आह.े   

अध्यक्ष महोदय, खििं म्हणिे ६ मसहन्यािंपिूी ९७ िी घटना दरुुसती सिोच्च 

न्यायालयाने िद्द केली आह.े  त्यामळेु याबाबतचे सनिडणकू प्रासधकिण सधु्दा िद्द झाले 

पासहिे.  कािण ९७ िी घटना दरुुसतीअिंतगात ह ेसनिडणकू प्रासधकिण होते.  म्हणनू 

माझी सिनिंती आह ेकी, ह ेप्रासधकिण बिखासत किािे.  

अध्यक्ष महोदय, गहृसनमााण सिंसथािंच्या ज्या सािंसघक सिंसथा आहते मग त्या 

सिल्ह्हा पातळीिि असोत की िाज्य पातळीििील असोत.  त्यािंना असधससूचत किण े

गििेचे आह.े  ते काम दखेील लिकिात लिकि किािे, अशी माझी सिनिंती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, डीम्ड कन्व्हने्सच्या बाबतीत पिूी २२ प्रकािची कागदपत्र े

सादि किािी लागत होती.  पििंत ु मागच्या सिकािच्या काळात ती ८ प्रकािािि 

आणण्याचे काम केले गलेे.  तिी दखेील डीम्ड कन्व्हअेन्सची कामे पासहि ेत्या गतीने 

पणूा होत नाहीत.  तसेच डीम्ड कन्व्हअेन्स किताना गहृसनमााण सिंसथािंतगात िसत े

असतील, मैदाने, क्लब हाऊस, सािािसनक ससुिधािंच्या ज्या बाबी आहते त्या  
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श्री. सिंिय केळकि... 

सिंबिंसधत सिंसथािंना सकिं िा रे्डिेशनला सदल्ह्या पासहिेत.  मात्र तशा त्या सदल्ह्या िात 

नाहीत आसण त्या गहृसनमााण सिंसथािंना त्याचा उपयोग होत नाही.  तसेच अकृषक 

आकािणी एकदा र्िल्ह्यानिंति ती पनु्हा र्िण्याची गिि पडू नये.  तो अकृषक कि 

प्रत्येक िेळी िसलू किता कामा नये.  

अध्यक्ष महोदय, क्रीडा सिर्ागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति गेल्ह्या २ 

िषाापासनू ित्रपती पिुसकाि अद्याप िाहीि झालेले नाहीत.  खळेाडूिंना प्रोत्साहन 

दणे्यासाठी ह ेपिुसकाि सदले िातात. त्यामळेु ते तातडीने िाहीि व्हािेत.  दसुिी बाब 

म्हणिे एमएस-सीआयटीच्या िसलुीच्या बाबतीत तत्कालीन मखु्यमिंत्री श्री. दिेेंद्र 

र्डणिीस यािंनी आमच्या सिकािच्या काळात सथसगती सदली होती.  पििंत ुआता िे 

सनितृ्त होत आहते त्यािंच्याकडून अशी िसलुी केली िाते. त्यामळेु ती त्ििीत 

थािंबिािी अशी मी सिनिंती कितो.   

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. सिंिय केळकि... 

अध्यक्ष मिोदय, कें द्र प्रमखुािंची पद ेर्िण्यासाठी िाििंिाि सिनिंती केली िात े

कािण त्यािंची ६० टक्के पद े रिक्त आहते. त्यामळेु सपधाा परिके्षच्या माध्यमातनू ही 

र्िती झाली पासहिे. तसेच सेिा ज्येष्ठतेमधनू ५० टक्के र्िती झाली पासहिे. मधल्ह्या 

काळात  ऑनलाईन पद्धतीने होणािी बदली प्रसक्रया बिंद हाेती ती तातडीने सरुु झाली 

पासहिे. कोसिडमध्ये प्राथसमक आसण माध्यसमक सशक्षकािंनी दखेील थेट डॉक्टि आसण 

नसेसच्या अिंतगात िाऊन काम केलेले आह.े पििंत ुआि एकाही सशक्षकाला िाहीि 

किण्यात आलेले ५० लाख रुपयािंचे सानगु्रह अनदुान समळालेले नाही. िरिष्ठ आसण  

सनिडश्रेणी प्रसशक्षणासाठी का शलु्ह्क आकािले िाते ? कािण आि त्यािंच्याकडून २ 

हिाि रुपये शलु्ह्क आकािले िाते, ते आपण िद्द किािे.  

अध्यक्ष महोदय कॅशलेश सिमा योिना सरुु किण्याचे मागच्या तीन िषाापासनू  

सािंसगतले िात आह.े पििंत ु ती योिना अिनूही सरुु झालेली नाही. मेसडकलच्या 

सबलामध्ये मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचाि होत आह.े त्यामळेु ती योिना सरुु होण्याची 

गिि आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सशक्षणािि ६ टक्के खचा होणे अपेसक्षत आह.े पििंत ुमागच्या 

दोन िषाात कोणत्याही बिेटमध्ये सशक्षणाििील खचा ६ टक्के झालेला नाही. त्यामळेु 

तो खचा िाढिला पासहिे. आिही असिंख्य शाळािंमध्ये िीि नाही.  महािाष्ट्िात १४ 

हिाि शाळािंमध्ये िीि नाही. तसेच मलुींसाठी शौचालये नाहीत. शालेय सशक्षण हा 

आमच्या र्ािी सपढीचा पाया आह.े त्यामळेु त्यािि असधकासधक खचा झाला पासहिे.  

अध्यक्ष महोदय, सित्त सिर्ागािि बोलत असताना  माननीय सित्त मिंत्री श्री. 

असित पिाि सर्ागहृामध्ये उपससथत आहते. गहृ सनमााण सिंसथेच्या अिंतगात अनेक 

कामे असतात. िनू्या सकिं िा मोठया गहृासनमााण सिंसथेच्या अिंतगात आमदाि सनधीतनू 

आपण िि मिंििूी सदली ति तेथील नागरिकािंच्या उपयकु्त बाबी किण्यात येऊ शकतात. 

त्याची आपण मान्यता द्यािी, अशी मी आपल्ह्याला सिनिंती कितो. हा सिषय सनयोिन 

सिर्ागाचा र्ाग असला तिीही माननीय श्री. असित पिाि ह ेिाज्याचे उप मखु्यमिंत्री 

आहते. त्यामळेु मी हा सिषय आपल्ह्याला सािंगत आह.े  
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श्री. सिंिय केळकि... 

अध्यक्ष महोदय, िसत ु ि सेिा कि सिर्ागामध्ये िे किं त्राटी कामगाि काम 

कितात त्यािंचा मोबदला िाढसिण्याची गिि आह.े सािािसनक बािंधकाम सिर्ागामध्ये 

ठाण्यासािख्या मखु्य सठकाणी म्हणिे तेथील १८ आसण पालघि सिल्ह्यातील ६ 

आमदाि आहते अशा २४ आमदािािंचे हवश्रामगिृ बसघतले ति आि अनेक िषाापासनू 

आम्ही त्याच्या सिंदर्ाात मागणी किीत आहोत. पििंत ु अद्ययाित त्या सठकाणी 

सिश्रामगहृाची उर्ािणी झालेली नाही. ती उर्ािणी तातडीने किणे गििेचे आह.े  

अध्यक्ष महोदय, पोलीस िसाहतीचे काम सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या 

माध्यमातनू होत असले तिी दखेील त्यामध्ये पोलीस हाऊससिंग पण येते. सािािसनक 

बािंधकाम मिंत्रयािंना माझी सिनंती आह ेकी, आपण ह ेकाम पोलीस हाऊससिंगकडेच 

द्यािे. कािण सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या माध्यमातनू खपू सनकृष्ट दिााचे काम 

केले िाते. पोलीसािंसाठी टॉिि आहते. यासाठी मागच्या सिकािला सिनिंती करुन 

आम्ही ७.५ कोटी रुपये आणले होते. पििंत ुसतथे खपू सनकृष्ट दिााचे काम सरुु आह.े 

या कामासिंबिंधी मी सित: दोनदा र्ेटी सदल्ह्या आहते. माझी या सनसमत्ताने मागणी आह े

की, या सिा कामाची चौकशी झाली पासहिे. कािण आमचे पोलीस कुटुिंबीय सतथे 

िाहतात. अशा प्रकािचे सनकृष्ट दिााचे काम सतथे होता कामा नये.  

अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या माध्यमातनू अनेक 

सठकाणी दरुुसती आसण पनुसिाकास होत असतो. ठाण्यामध्ये िेशसनिंग तसेच इति िोटी 

िोटी कायाालये आहते. ती खपू पडीक झालेली आहते.  एका बािलूा ठाणे सिल्ह्याची 

लोकसिंख्या िाढत आह े पििंत ु सतथे पनुसिाकास होत नाही. तीन महापासलकेतील 

लोकासिंसाठी एकच तहससल कायाालय आह.े त्याचा पनुसिाकास होणे दखेील गििेच े

आह.े तो झाला पासहिे अशी मी सिनिंती कितो.  

अध्यक्ष महोदय, पयाटनि आसण सािंसकृहतक सिर्ागाच्या बाबतीत बोलत 

असतना मी सािंग ूइसच्ितो की, पिुातत्ि सिर्ागामध्ये आिश्यक असलेल्ह्या पदािंची 

प्रलिंबीत असलेली र्िती ताबडतोब किािी. ती कधी सरुु किणाि आहात ? या 

सठकाणी असिंिसक्षत गडसकल्ह्ले मोठया प्रमाणािि आहते. ते सिंिसक्षत किण्याची गिि  
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श्री. सिंिय केळकि... 

आह.े कािण ही सिा आमची प्रेिणासथान आहते. हा आमचा ऐसतहाससक ठेिा आह.े  

तयाचे ितन किणे आमचे काम आह.े त्या सठकाणी दगुा िक्षकािंची नेमणकू किण े

गििेचे आहते. आमचे िे दगुा सकिं िा गडसकल्ह्ले आहते हतिे सनिसनिाळया प्रकािचे 

पयाटक सतथे िातात त्यामळेु त्यािंची सिटिंबना होत असते. त्यामळेु सतथे सथासनक 

सठकाणचे दगुा िक्षक नेमणे गििेचे आह.े त्या त्या सठकाणी बायो सिच्ितागहृ  उर् े

किणे आिश्यक आह.े  

      यानिंति श्रीमती कििंदीकि... 
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श्री. सिंिय केळकि..... 

माझ्या मतदािसिंघात कोकणेश्वि मिंसदि ह ेअसतशय पिुाणकालीन मिंसदि आह.े ते आमचे 

ग्राम दिैत आह.े त्यासाठी र्िीि सनधीची तितदू किािी. ठाण्यामधील िेल हा  पिूी 

एक सकल्ह्ला होता. तेथे सिातिंत्रय लढयातील क्रािंतीकािकािंना र्ाशी सदलेेली आह.े तेथे 

समािक किण्याची योिना आह.े डीपीडीसीच्या माध्यमातनू ििी सनधी सदला िात 

असला तिी पयाटन सिर्ागाने दखेील या करिता मदत किािी. 

 अध्यक्ष महोदय,  सािंसकृसतक सिर्ागाच्या सिंबिंधी बोल ू इसच्ितो. िाज्यात  

निीन कलाकाि सनमााण किायचे असतील ति हौशी नाट्यसिंसथािंना सोयी सदल्ह्या 

पासहिेत. त्यािंना सध्या रिहसाल किण्यासाठी िागा नाही. िेथे सथएटि आहते तेथे कमी 

दिाने रिहसालकरिता िागा सदली पासहिे, अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,   कृषी सिर्ागातील एकच मदु्दा आह.े आि कोकणातील 

अनेक सदसयािंनी मदु्द ेमािंडले. येथील आिंबा उत्पादक, बागायतदाि सिंकटात आह.े 

साडे पाच लाख बागायतदाि सिंकटात आहते. गलेी ५-६ िषे अिकाळी पाऊस होत 

आह.े थिंडीमळेु मोहोि गळून पडतो. यामळेु आिंबा उत्पादक बागायतदािािंना मोठे 

नकुसान झेलािे लागते. या िषी २५ टक्के आिंबा हाती लागणाि आह.े माझी सिनिंती 

आह े की, िाहतकुीमध्ये सकिं िा सनयमात चकू झाली ति मोठया प्रमाणात दिंड 

आकािणी केली िाते, ती मार् किािी. आिंबा बागायतदािािंना र्िीि मदत किािी 

अशी मी सिनिंती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय,  महापासलका के्षत्रातील अनेक सिंसथािंमधील सशक्षकािंना 

सातव्या िेतन आयोगानसुाि िेतन सदला पासहिे.  मात्र  त्यानसुाि िेतन सदला िात 

नाही. कृषी के्षत्राबाबत माझा एक मदु्दा आह.े पिूी शेतकी बािाि सरुु केले होते. या 

माध्यमातनू शेतकिी ि ग्राहक यािंची सािंगड घातली िात होती. पणन खात्याच्या 

माध्यमातनू त्याला खीळ बसली आह.े शेतकी बािाि मोठया प्रमाणात सरुु झाले 

पासहिेत. शेतकऱयािंना एमएमआिमध्ये मोठे माकेट आह.े त्यािंना ह ेमाकेट उपलब्ध 

करुन सदले पासहिे ि पणन सिर्ागाने प्रोत्साहन सदले पासहिे. सामासिक सिंसथेच्या  
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श्री. सिंिय केळकि..... 

माध्यमातनू दखेील शेतकी बािाि आयोसित केले िातात. या करिता प्रोत्साहन दणे,े 

सनधी उपलब्ध करुन दणे्याची आिश्यकता आह.े मी या सठकाणी ज्या मागण्या केल्ह्या 

आहते त्या सिंबिंधीत मिंत्री महोदयािंनी मान्य किाव्यात, अशी सिनिंती कितो ि माझे दोन 

शब्द पणूा कितो. 

     ------- 
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 श्री. िसििंद्र िायकि ( िोगेश्विी पिूा) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२ -२०२३ 

च्या अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि चचाा किण्याकरिता मी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, कृषी,पशसुिंिधान, दगु्धव्यिसाय सिकास , सािािसनक 

बािंधकाम ि पयाटन या सिंबिंधी मी बोलणाि आह.े माझ्या मतदािसिंघात आिे कॉलनी  

आह.े येथे ३, १६२ एकि िागा आह.े मुिंबई शहिाला चािंगले, शदु्ध दधू समळािे म्हणनू 

१९४९ साली आिे नािाच्या एका पािसी व्यक्तीला इिंग्रिािंनी दान केलेली िागा 

शासनाने ताब्यात घेतली. ३,१६२ एकि मधील ििळििळ १,१६५ एकि िागा दगु्ध 

व्यिसायाकरिता ि उिारित १,९९६ एकि िागा शासनाने मिंििू केलेल्ह्या लोकािंना 

सदली.  मुिंबईला शदु्ध दधू दणे्यासाठी तबेल्ह्यािंकरिता ३२ सठकाणी िागा सदली. पिूी 

टोन्ड दधू, होल दधू  आिेच्या कें द्रािि समळत होते.  आता आिेमधील तबेलेधािक 

यािंना िासतीचा दि सदला िात नाही. यामळेु त् यािंनी शासनाला दधू दणेे बिंद केले आह.े  

        यानिंति श्रीमती सगिप... 
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ते शासनाला दधु दते नसतील ति शा नाच्या सिा ससुिधा कािण तबेल्ह्याच्या 

माध्यमातनू त्यािंना बिंगल्ह्याची िागा समळते, त्यािंना आतमध्ये पाणी रु्कट समळते, 

बाकीच्या सोयी समळतात. त्यािंच्या नोकििगााला िाहण्याकरिता दखेील त्या सठकाणी 

िागा समळते. त े शासनाला दधु दणेाि नसतील ि त्यािंचे तबेले तथेे असतील ति 

दापचिीच्या सठकाणी ...मागच्या िेळेस शासनाने सनणाय घेतला होता. दापचिीच्या 

येथे त्या लोकािंनी आपल्ह्या येथे असलेली िनाििे त्या सठकाणी सशफ्ट किािीत. त े

धोिण शासन अिंमलात आणणाि आह े काय, याचे उत्ति दखेील दणेे प्रामखु्याने 

महत्िाचे आह.े आिे डेअिी िि पिूाित किणाि असतील ि ह े तबेले चालणाि 

असतील ति आिे डेअिी दखेील पिूाित किण्यासाठी कोणतीही हिकत नाही. पििंत,ु 

ते किताना या दोन गोष्टींचा सिचाि किणे दखेील महत्िाचे आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, आिेमध्ये ििळििळ १०० एकिची िागा ही पक्षी 

अर्यािण्यासाठी सन २०१३ मध्ये प्रसतासित केली होती. सद. ९ मे, १९८० िोिी 

शासनाने एक सनणाय घेतला होता. या सनणायामध्ये सव्ह ेक्रमािंक १८५, १८६, १८७, 

१८८, १८९ मधील १०० एकि िागा महसलू ि िन सिर्ागास हसतािंतरित किायची, 

असे सपष्ट आदशे सदले होते. त्या अनषुिंगाने बोरििली सिर्ागाच्या ... (अडथळा)... 

ते तबेल्ह्यािंसाठी ह ेमी िनाबाबत बोलत आह.े गलेे पासहिे म्हणनूच त्यािंना आता याचा 

सनणाय घेणे गििेचे आह.े तथासप, सिंिय गािंधी िाष्ट्िीय उद्यान बोरििली सिर्ागाच्या 

... आिे गाि दगु्ध िसाहत येथे २०० एकि के्षत्रामध्ये िन सिर्ागामध्ये आिंतििाष्ट्िीय 

दिााचे प्राणी सिंग्रहालय प्रसतासित किण्यात आले होते. िो सनणाय सद.२४.७.२०१३ 

िोिी घेण्यात आला होता, त्याचे काय झाले, त्या बाबतीत दखेील मिंत्री महोदयािंनी 

सािंगािे. ही िी १०० एकि िागा समळालेली आह.े त्या माध्यमातनू आपण िो प्राणी 

सिंग्रहालयाचा सनणाय घतेला होता, त्याबाबत  दखेील आपण सनणाय घ्यािा ि 

त्याबाबत मासहती सदली ति बिे होईल. 

  अध्यक्ष महोदय, या आिे कॉलनीमध्ये.... मी प्रामखु्याने शासनाचे आर्ाि 

मानेन की, मखु्य िसता ७.८ सक.मी. चा तो मुिंबई महानगिपासलकेला... १८८८ च्या  
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कलम ३०६ अन्िये ताब्यात घेतला. त्या सठकाणी ििळििळ ६६ कोटी रुपये खचा 

करुन तो मखु्य िसता आपण ससमेंटीकिण किीत आहोत. पििंत,ु आतमध्ये २७ 

आसदिासी पाडे आहते. त्या २७ आसदिासी पाड्यािंमध्ये ४५ सक.मी.चे िसते आहते. 

ते ४५ सक.मी. चे िसते शासनाने आतापयंत कोणत्याही सनधीतनू... एक ति पदमुच्या 

बाबतीत त्यािंना िो सनधी सदलेला आह,े तो सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या 

माध्यमातनू अत्यिंत अल्ह्पसा येतो. त्यामळेु त्यातनू काही होत नाही. तेथे सािािसनक 

बािंधकाम सिर्ागाचे २२ असधकािी असेच बसनू आहते. सनधी समळत नसेल ि २२ 

असधकािी तथेे बसलेले असतील ति ते काय कामाचे? अनेक िषे तेथे सनधी समळत 

नाही. त्यािंना कुठे तिी दसुिीकडे िगा किािे.  

  अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी आह ेकी, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच े२२ 

असधकािी पदमुच्या माध्यमातनू तेथे बसलेले आहते. तेथे सनधीची व्यिसथा नाही. 

आतील िसते दखेील होत नाहीत. मग २२ िण तेथे बसनू उपयोग काय? याकरिता 

पदमुच्या बाबतीत माझी एक सिनिंती आह.े  पदमुची मालकी त्या िसत्यािंची असेल 

ति, आपल्ह्या माध्यमातनू मागणी आह ेकी, ते मुिंबई महानगिपासलकेकडे िगा किािेत. 

केअिटेकि म्हणनू मुिंबई महानगिपासलकेकडे ते द्यािेत ि मुिंबई महानगिपासलकेने त े

िसते बनिािेत, अशी माझी मागणी आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, या आिे कॉलनीमध्ये अनसधकृत बािंधकाम अत्यिंत मोठ्या 

प्रमाणात होत आह.े सर्ागहृात मी अनेकिेळा याबाबतीत आिाि उठिला होता. 

अनसधकृत बािंधकाम ेहोतात त्याबाबतीत सी.ई.ओ. आिे यािंनी दखेील त्यािंना पत्र सदले 

आह े की, पोलीस समळत नाहीत. त्यािंच्याकडे व्यिसथा नाही. माणसे नाहीत, 

मनषु्ट्यबळ नाही, सासहत्य नाही. माझी मागणी आह ेकी, मुिंबई महानगिपासलकेच्या 

माध्यमातनू आिेच्या परिसिामध्ये िे अनसधकृत बािंधकाम होते त े अनसधकृत 

बािंधकाम मुिंबई महानगिपासलकेच्या माध्यमातनू तत्काळ सनष्ट्काससत किण्यात यािे, 

त्याकरिता दखेील त्यािंना पोलीस बळ दणे्यात यािे ि मुिंबई महानगिपासलकेकडे याच े

िगीकिण किािे. 
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  अध्यक्ष महोदय, पयाटन सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलताना मला ह ेसािंगाियाच े

आह ेकी, माझ्या सिर्ागामध्ये आिेला लागनू एक सचत्रनगिी आह.े या सचत्रनगिीमध्य े

म्हणिे दादा ािबे फाळके सचत्रनगिीमध्य ेमोठ्या प्रमाणात सचत्रीकिण होतात. 

निंति श्री.सशिंद े... 
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अमेरिकेतील सचत्रनगिीत तिंत्रज्ञानाच्या आधािे यसुनव्हसाल सटुसडओ बािंधण्यात आला 

आह.े त्याप्रमाणेच िामोिी सर्ल्ह्मसीटी उर्ािण्यात आली आह.े याच पद्धतीने 

सचत्रनगिीचा सिकास किण्यात यािा. याकरिता मासटि प्लॅन अनेक िेळा तयाि 

किण्यात आला असनू त्याबाबत कोणतीही कायािाही किण्यात आली नाही, ती 

किण्यात यािी, अशी माझी सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघामध्ये आिे कॉलनी ि िोगशे्विी येथे गुिंर्ा 

आहते. त्यािंचा सिकास किण्यासिंदर्ाात न्यायालयामध्ये यासचका क्र. २४४५/२००४ 

दाखल किण्यात आली होती. त्यामध्ये गुिंरे्चे सौंदयीकिण, मिबतुीकिण किण्यात 

यािे ि त्याच्या आिबूािलूा असलेली झोपडपट्टी काढण्यात यािी, अशा पद्धतीचा 

सनणाय दणे्यात आला आह.े त्यानिंति तेथील झोपडपट्टी उठसिण्यात आली. पििंत ुत्या 

गुिंरे्चे सौंदयीकिण ि मिबतुीकिण अद्याप झाले नाही, ते किण्यासाठी लक्ष 

घालण्यात यािे, अशी माझी मागणी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग – माझ्या मतदािसिंघामध्ये ३ 

र्युािी मागांचे काम मिंििू असनू त्यामधील २ कामे सरुु आहते ि एक काम सरुु किणे 

बाकी आह.े पिंपहाऊस ि गािंधी नगि येथील र्युािी मागा अद्यापही तसाच आह,े या 

कामािंना गती दणे्यात यािी. मेिोििळ ज्या पद्धतीने ८ र्युािी मागा तयाि केले आहते 

त्याच पद्धतीने िोगशे्विी-सिक्रोळी सलिंक िोडिि ५ ि ७ क्रमािंक मेिो येथे सटेशन 

उर्ािण्यात येत असल्ह्याने तेथे र्युािी मागा तयाि किणे अत्यिंत गििेचे आह.े ओबेिॉय 

मॉल ते पिंप हाऊस हा सव्हीस िोड होणे अत्यिंत गििेचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सहकाि सिर्ाग – डीम कन्व्हयेन्स गतीमान पद्धतीने किण्यात 

यािेत, अशी माझी सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्यासाठी सिंधी सदली त्याबद्दल मी आपला आर्ािी 

आह.े धन्यिाद ! 

----------- 
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 श्री.असित पिाि : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या अथासिंकल्ह्पातील 

अनदुानाच्या मागण्यािंिि चचाा किण्यासाठी तीन तास िेळ दणे्यात आला होता. 

याबाबत माननीय सिधानसर्ा उपाध्यक्ष यािंच े समिेत मी ि सन्माननीय सदसय 

ॲड.आसशष शेलाि यािंनी चचाा केली. सर्ागहृापढेु दसुिे काही कामकाि नसल्ह्याने 

सदिहू चचाा ६ तास केली तिी चालेल. या चचेत दोन्हीही बािचू्या सन्माननीय 

सदसयािंना बोलण्याची सिंधी दणे्यात यािी, अशी सिनिंती आह.े 
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श्री.लहु कानडे (श्रीिामपिू) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पातील कृसष, पशसुिंिधान, दगु्धव्यिसाय सिकास ि मत्सयव्यिसाय सिर्ाग, 

शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ाग, सित्त सिर्ाग, सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग, सहकाि, 

पणन ि सत्रोद्योग सिर्ाग, पयाटन ि सािंसकृसतक काया सिर्ाग या सिर्ागािंच्या 

अनदुानाच्या मागण्यािंिि चचाा किण्यासाठी, त्यािंना पासठिंबा दणे्यासाठी ि समथान 

दणे्यासाठी मी उर्ा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्त मिंत्री यािंनी अथासिंकल्ह्प मािंडताना सिकासाची 

पिंचसतू्री असा उल्ह्लेख किीत पसहले सतू्र कृसष सिकासाचे सािंसगतले आह.े त्यािंनी कृसष 

सिर्ागासाठी अत्यिंत चािंगल्ह्या तितदूी अथासिंकल्ह्पात केल्ह्या आहते. महासिकास 

आघाडी सिकािने कृसष सिर्ागाच्या माध्यमातनू अनेक चािंगले सनणाय शेतकऱयािंसाठी 

घेतले आहते. त्याबद्दल त्यािंचे कौतकू ि असर्निंदन केले पासहिे.  

 अध्यक्ष महोदय, कोसिड कालािधीत अिकाळी पािसामळेु ि नैससगाक 

आपत्तीमळेु मोठ्या प्रमाणात शेतकिी कोलमडून पडले होते. अिकाळी पािसाच्या 

माध्यमातनू सनसगााने शेतकऱयािंना सिाात मोठी चपिाक सदली होती. त्यािेळी सिकािने 

महात्मा रु्ले सिकास योिनेच्या माध्यमातनू सिसकट अनदुान दऊेन शेतकऱयािंना 

िेळोिेळी मदत केली. 

यानिंति श्री.तेलिंग.... 
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त्यामळेु हा बळीिाि पनु्हा एकदा उर्ा िासहलेला आह.े  यासाठी कृषी मिंत्री महोदयािंनी 

अनेक योिनािंची अिंमलबिािणी केलेली आह.े त्यामळेु मी कृषी मिंत्री महोदयािंना 

दखेील धन्यिाद दतेो. 

 अध्यक्ष महोदय, कृषी मिंत्री महोदयािंनी सिंत साितामाळी महािािािंच्या नाि े

ियत बािािाची योिना मािंडलेली आह.े या योिनेच्या मध्यमातनू ३५ हिाि सथळािंच े

सनसिती किण किण्यात आलेले आह.े पाण्यासशिाय शेती शक्य नाही, ह े लक्षात 

घेऊन कमीत कमी पाण्यामध्ये सपके घेता यािीत म्हणनू शासनाने सठबक ससिंचन 

योिना अिंमलात आणली. या योिनेमध्ये अल्ह्प आसण अत्यल्ह्पर्धूािकािंना ५५ टक्के 

अनदुान सदले िात होते. या अनदुानास िाज्य शासनाच्या २५ टक्के पिूक अनदुानाची 

िोड सदली. इति शेतकऱयािंना ४५ टक्के अनदुान सदले िात होते. त्याला िाज्य 

सिकाच्या ३० टक्के पिूक अनदुानाची िोड सदली आसण अनकु्रमे ८० ि ७५ टक्के 

एिढ्या मोठ्या प्रमाणािि अनदुान उपलब्ध करुन सदलेले आह.े यासाठी 

अथासिंकल्ह्पामध्ये दखेील मोठी तितदू किण्यात आलेली आह.े त्यामळेु मागेल त्याला 

सठबक अशी व्यिसथा सनमााण झालेली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील ३५ हिािािंपेक्षा असधक शेतकिी अससतत्त्िात 

नसलेल्ह्या र्सूिकास बँकेच्या किााने आिही पीसडत आहते. माझ्या श्रीिामपिू 

तालकु्यातील एक शेतकिी माझ्याकडे येऊन सािंसगतले की, मी अनेक िषांपिूी 

िॅक्टिसाठी बँकेकडून किा घेतले होते. त्यानिंति तीन-चाि िषे सनयसमत किारे्ड केली. 

पििंत ु ददुिैाने इति अडचणीमळेु पढुील किा रे्डू शकलो नाही. त्यामळेु त्या 

शेतकऱयािंचे िॅक्टि बँकेने िप्त केले. त्या िॅक्टिचा सललाि किण्यात आला. त्या 

किाासाठी तािण म्हणनू सदलेली िमीन दखेील बँकेने िप्त केली. तिी दखेील किा 

सर्टले नाही. त्यामळेु सिंबिंसधत शेतकऱयाला ३ लाख ७५ हिाि रुपयािंची नोटीस 

पाठसिण्यात आलेली आह.े तसेच त्या शेतकऱयािंची उिारित िमीन िप्त किण्याची 

धमकी सदली. त्या र्सूिकास बँकेचे किामार् किण्यासाठी या अथासिंकल्ह्पामध्ये 
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 मोठ्या प्रमाणािि तितदू केलेली आह.े त्यामळेु ३४ हिाि ७८८ किादािािंसाठी ९६५ 

कोटी रुपयािंची तितदू केलेली आह.े त्यामळेु मी त्यािंचे मनापासनू असर्निंदन कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, पीकसिम्याचे हपे्त र्रुन दखेील शेतकऱयािंना पीक सिमा 

समळत नाही, अशी सिा शेतकऱयािंच्या तक्रािी आहते. माननीय श्री.असित पिाि यािंनी 

सािंसगतले की, पीक सिमा योिनेमध्ये काही सधुािणा झाली नाही ति िाज्य सिकाि 

त्यासिंदर्ाात सित: काही िेगळे सनणाय घेईल ि शेतकऱयािंना पीक सिम्याची  ग्िाही 

दईेल. िाज्यातील सिा शेतकऱयािंना योग्य पद्धतीने पीक सिमा प्राप्त होईल, यासाठी 

तितदू किण्यात येईल, असे आश्वासन दणे्यात आलेले आह.े मी याहनहमत्ताने कृषी 

मंत्री मिोदयांच्या हनदशणना  एक गोष्ट आणनू दऊे इहच्ितो. वतणमानपत्रामध्ये हकंवा 

दरूदशणनवर ऊ  हपकांना आग लागलयाचे पाितो. दीड वषे स्वत:च्या मलुाप्रमाण े

जोपा लेला ऊ  जळताना त्या शेतकऱयाची काय अवस्िा िोत अ ले याबाबत 

आपण हवचार दखेील करु शकत नािी. 

यानंतर  श्री.कुलकणी....... 
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ददुिैाने ऊस िळालेल्ह्या शेतकऱयािंना ऊिाा सिर्ाग मदत किीत नाही. त्या 

शेतकऱयािंना कोणतेही सिमा सिंिक्षण समळत नाही. यािषी मोठ्या प्रमाणात ऊस के्षत्र 

िाढलेले आह.े  ाखर कारखान्यांकडूनिी िळालेले ऊस लिकि उचलनू नेले िात 

नाहीत. शेतकऱयािंच्या हाती केिळ त्यािंच्या दिैाला दोष दणेे सशल्ह्लक िाहते. मी 

शासनाला यामार्ा त सिनिंती किणाि आह.े ह ेसिंकट कशा प्रकािे येत आह,े ह ेआपणास 

मासहत आह.े अडचणीत सापडलेल्ह्या शेतकऱयािंना शासनाने मदत केली पासहिे.  

 अध्यक्ष महोदय, शालेय सशक्षण सिर्ाग असतशय चािंगल्ह्या प्रकािे काम किीत 

आह.े कोिोना काळात सशक्षकािंनी सिद्यार्थयांना सशक्षण दणे्याचे काम केले आह.े या 

सिर्ागाकडून 'Thanks to Teacher' ह ेअसर्यान िाबसिले. सशक्षकािंचे कौतकू केले 

आह.े याबाबत मी सिर्ागाचे आर्ाि मानतो. सशक्षण सिर्ागाचा टीईटी घोटाळा 

आपल्ह्या समोि आला आह.े यातनू हडकिं प मािला आह.े मागील सिकािच्या काळत 

सरुु झालेला हा घोटाळा या सिर्ागाने सिा प्रयत्न करुन समोि आणला आह.े यात 

सामील असलेल्ह्या असधकाऱयािंना, किं त्राटदाि सिंसथािंच्या प्रमखुािंना तरुुिं गात पाठसिले 

आह.े मला िाटते की, या प्रकिणाची असधक सखोल चौकशी झाली पासहिे. सशक्षक 

आसण त्यािंच्या अध्यापनाबाबत समािामध्ये गिैसमि पसित गेला ति ते पढुील 

सपढीसाठी योग्य होणाि नाही,असे मला या सिर्ागाला नम्रपणे सचुिाियाचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िेव्हा आपण आिंतििाष्ट्िीय सशक्षण धोिण, िाष्ट्िीय शैक्षसणक 

धोिणाचा सिचाि कितो तेव्हा खऱया अथााने चािंगल्ह्या योिना, अत्याधसुनक सिरुपाच े

सशक्षण सिद्यार्थयांना समळण्यासाठी या सिर्ागाकडून प्रयत्न केले िात आहते. 

सिद्यार्थयांमध्ये िैज्ञासनक दृष्टीकोन सनमााण व्हािा, याकरिता सिर्ागाकडून प्रयत्न 

किण्यात येत आहते. उद्याचा र्ाितीय नागिीक सििेक बाळगणािा असले आसण तो 

सििेकाची हत्या किणािा नसेल, असे प्रयत्न सशक्षण सिर्ागाकडून केले िात आहते.  

 

 



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) PPP - 223 

MJK/AKN/SST प्रथम श्री.तेलिंग 15:40 

 

 

श्री. लहु कानडे..... 

 अध्यक्ष महोदय, आिही ििळपास ५७ ते ५८ टक्के शासकीय शाळािंमध्ये 

इिंटिनेटची व्यिसथा नाही. सिा शाळािंना सिंगणक सदलेले आहते. पििंत ु २५ 

टक्क्यािंपेक्षाही असधक सिंगणक बिंद आहते सकिं िा ते उपयोगात नाहीत. सशक्षणातील 

सडसिटायझेशनचा र्ायदा सिद्यार्थयांना आसण सशक्षकािंना होत आह,े ह ेआता ससद्ध 

झाले आह.े सिा ग्रामपिंचायतींना सिंग्रामच्या माध्यमातनू गािागािािंना इिंटिनेट ससुिधा 

सदली आह.े तशाच प्रकािे खडेेगािातील शाळािंना इिंटिनेट ससुिधा दणेे शक्य आह.े ही 

ससुिधा द्यािी, अशी मी सिनिंती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, मी िस्त्रोद्योग सिर्ागासिंदर्ाात माझे मत मािंडणाि आह.े माझ्या 

मतदािसिंघातील श्रीिामपिू येथे शासकीय सतुसगिणी होती. ती सतुसगिणी निंतिच्या 

काळात सहकािाच्या माध्यमातनू चालसिली गेली. अशीच एक सतुसगिणी िाहुिी 

सहकािी साखि कािखाना येथेही होती. ददुिैाने या दोन्ही सतुसगिण्या बिंद पडलेल्ह्या 

आहते. याद्वािे चाि ते पाच हिाि लोकािंना िोिगाि समळत असत. पििंत ुया सगिण्या बिंद 

पडल्ह्यामळेु ते लोक बेिोिगाि झाले आहते. श्रीिामपिू येथील सतुसगिणीची सिंसथेने 

सिकत घेतलेली खािगी िागाही सिकण्यात आली आह.े  

(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री. कागलदास कोळांबकर) 

 

यानिंति श्री. चौधिी... 
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शासनाने या सगिणीसाठी िन सिर्ागाची ३७ एकि िमीन सिंपासदत केली होती.  त्या 

िसमनीिि दखेील काही लोकािंचा डोळा आह.े  माझी आपल्ह्यामार्ा त माननीय 

िस्त्रोद्योग मिंत्री यािंना सिनिंती आह ेकी, सतुसगिणीची सदि िागा अबासधत िासहली 

पासहिे.  कािण नव्याने एम.एस.सी. ॲग्री, बी.एस.सी. ॲग्री केलेले, र्ामासा प्रोडयसुि 

किं पन्या सथापन करुन त्यामार्ा त शेतमालािंिि प्रसक्रया किणािे तरुण शेतकिी 

सिल्ह्हयात ि माझ्या मतदािसिंघामध्ये मोठया प्रमाणात आहते.  ते तरुण ही सतुसगिणी 

पनु्हा सरुु किण्यासाठी प्रयत्न किीत आहते. पििंत ुयामध्ये असलेली मोठी अडचण मी 

आपल्ह्या सनदशानास आणनू दऊे इसच्ितो.   नव्याने सतुसगिणी सरुु किायची असेल 

ति सिंबिंसधत तालकुा कॉटन ग्रोइिंग तालकुा म्हणनू िाहीि किण्याची अट घालण्यात 

आलेली आह.े  माझ्या मतदािसिंघातील ऊसाचे के्षत्र कमी होऊन समुािे ९ ते १० 

हिाि हके्टि कापसाचे के्षत्र िाढले आह.े  पििंत ुसिा सनकषािंमध्ये बसनू दखेील आम्ही 

पाठसिलेले प्रसताि ददुिैाने अद्यापही मिंििू होत नाहीत.  श्रीिामपिू तालकुा हा कॉटन 

ग्रोइिंग तालकुा म्हणनू िाहीि किण्यासाठी कोणत्याही प्रकािची अडचण नाही, तो सिा 

सनकषािंमध्ये बसत आह.े  त्यामळेु माझी सिनिंती आह ेकी, सदि प्रसतािास लिकिात 

लिकि मान्यता समळािी ि पिूीच्याच शासकीय िागेचा िापि करुन बेिोिगाि 

झालेल्ह्या कामगािािंना पनु्हा िोिगाि समळिनू दणे्यासाठी प्रयत्न किणाऱया ससुशसक्षत 

यिुा शेतकऱयािंना मदत किािी.   

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या मागण्यािंिि मी बोलत 

आह.े  मिंत्री महोदयािंनी कोिोना काळात दखेील या सिर्ागामार्ा त मोठया प्रमाणात 

कामे केली आहते.  िाज्यर्ि सिात्र िसत्यािंची कामे सरुु असल्ह्याचे सचत्र सदसत आह.े  

मिंत्री महोदयािंनी अथक प्रयत्न करुन या कामािंसाठी सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े  

या सनसमत्ताने माझी एकच सिनिंती आह.े  माझ्या तालकु्यातनू तीन नद्या िाहतात.  या 

नद्यािंिि आिश्यक सठकाणी पलू नसल्ह्यामळेु दळणिळणामध्ये अडचणी सनमााण 

झाल्ह्या आहते.  आम्ही लाख ते मालुिंिे या प्रििा नदीििील पलुासाठीचा प्रसताि 

शासनाकडे सादि केलेला आह.े   
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श्री.लहु कानडे..... 

माझी या सनसमत्ताने सिनिंती आह ेकी, केिळ पलू नसल्ह्या कािणाने आसपासच्या दहा 

ते िीस गािािंना समुािे िीस ते पिंचिीस सकलोमीटि िळसा घालनू प्रिास किािा 

लागतो.  त्यामळेु या िोटया-िोटया पलुािंच्या बािंधकामास शासनाने मिंििुी सदल्ह्यास 

दळणिळण सलुर् किण्याचे आपले उसद्दष्ट असधक िेगाने पणूा होऊ शकेल. 

 अध्यक्ष महोदय, एक लेखक ि कसि म्हणनू मला एका गोष्टीचा िरुि उल्ह्लेख 

किायचा आह.े  निी मुिंबई येथे १०० कोटी रुपये सकमतीचे मिाठी र्िन ि २५ कोटी 

रुपये सिंशोधन कें द्रासाठी दऊेन पसहल्ह्यािंदाच मिाठी र्ाषचेी कुस उििण्याचे काम या 

अथासिंकल्ह्पामध्ये किण्यात आले आह.े  १२५ कोटी रुपयािंची र्िर्क्कम तितदू 

माननीय अथामिंत्रयािंनी केल्ह्याबद्दल मी त्यािंचे असर्निंदन कितो.  मिाठी र्ाषेला 

असर्िात र्ाषचेा दिाा दणे्याचा प्रसताि आिही कें द्र सिकािकडे प्रलिंसबत आह.े  

यासिंदर्ाात िाज्य सिकािचा कें द्र सिकािशी सिंिाद सरुु आह.े  पििंत ुसदि प्रसतािास 

मान्यता दणे्यासाठी आपण सिांनीच असधकासधक प्रयत्न केले पासहिेत, असे मला 

िाटते.  मला अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि बोलण्याची सिंधी सदली 

त्याबद्दल मी आपला आर्ािी आह.े   

--------- 
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 श्री.ससचन कल्ह्याण-शेट्टी (अक्कलकोट) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-

२०२३ च्या अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि चचाा किण्यासाठी मी उर्ा 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, शेतीच्या सिंदर्ाात र्सूमका घेताना सिकाि सातत्याने 

शेतकऱयािंना र्ळबाग लागिडीसाठी प्रोत्साहन दतेे.  सन १९९० च्या र्ळबाग 

लागिड योिनेनिंति सोलापिू सिल्ह्हयामध्ये र्ळबाग लागिडीमध्ये मोठया प्रमाणात 

िाढ झाली.  सद्यससथतीत सोलापिू सिल्ह्हयामध्ये डासळिंब, आिंबा, आिळा, ससतार्ळ, 

पेरु, द्राके्ष, इत्यादी र्ळसपकािंखाली समुािे एक लाख हके्टि के्षत्र आह.े   

यानिंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. ससचन कल्ह्याणशेट्टी... 

ह े के्षत्र िाढण्याचे मखु्य कािण म्हणिे शेततळ्यािंची सोलापिू सिल्ह्यात मोठ्या 

प्रमाणात सनसमाती झाली आह.े  मागील २ िषाापासनू शासनाने निीन शेततळ्यािंच्या 

मिंििुीसाठी बिंदी आणली होती.  कालच्या अथासिंकल्ह्पीय र्ाषणात माननीय 

उपमखु्यमिंत्री ि सित्तमिंत्री यािंनी ही २ िषाातील बिंदी उडसिली आसण शेततळयांच्या 

बाबतीत जी अनदुानाची ५० हिाि रुपये ही िक्कम ७५ हिाि रुपये केली.  मी 

आपल्ह्या माध्यमातनू शासनाला सचूि ू इसच्ितो की, आपण ििी ही िक्कम ५० 

हिािािरुन ७५ हिाि रुपये केली असली तिी या शेततळ्यासाठी साधािणपणे २ 

लाख रुपये इतका खचा येतो. त्यामळेु ही अनदुानाची िक्कम ७५ हिाि रुपयािंऐििी 

१ लाख किण्यात यािी, अशी माझी सिनिंती आह.े  या व्यसतरिक्त सामसुहक शेततळे 

सधु्दा आमच्या सोलापिू सिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात यशसिी झाले आहते.  या 

सामसुहक शेततळ्यािंििील बिंदी शासनाने अद्यापही उठसिली नाही. पसिम महािाष्ट्िात 

अद्याप कुठेही सामसुहक शेततळ्यािंना उपक्रम सरुू नाही.  त्यामळेु या सामसुहक 

शेततळ्यािंििील बिंदी शासनाने उठिािी, अशी माझी अथामिंत्री यािंना सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सििोधी पक्षनेते ह े मखु्यमिंत्री असताना त्या 

सिकािच्या काळात महात्मा गािंधी िाष्ट्िीय र्ळबाग लागिड योिनेमध्ये िे शेतकिी 

समासिष्ट होऊ शकत नव्हते सकिं िा त्या सनकषात बसत नव्हते त्यािंच्यासाठी सिगीय 

र्ाऊसाहबे रु्िं डकि ही योिना अिंमलात आणली होती.  ददुिैाने मागील २ िषाापासनू 

ती योिना बिंद आह.े  सोलापिू सिल्ह्यामध्ये साधािण १७७६ हके्टि इतकी र्ळबाग 

लागिड त्या योिनेंतगात झाली आह.े  मला मिंत्री महोदयािंना सिनिंती किायची आह े

की, ती बिंदी दखेील उठसिण्यात यािी, िेणेकरुन र्ळबाग लागिडीचे उसद्दष्ट पणूा 

होईल आसण र्ळबाग लागिड मोठ्या प्रमाणात होईल.   

 अध्यक्ष महोदय, सित्त सिर्ागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति एक अत्यिंत 

महत्त्िाचा आह.े  ज्यािेळी आम्ही सििोधकािंनी अशी मागणी केली होती की, 

दारुििील कि कमी केला िात असेल ति पेिोल आसण सडझेलििील कि का कमी 

केला िात नाही.  त्यािि उत्ति दतेाना माननीय उपमखु्यमिंत्रयािंनी सािंसगतले होते की,  
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श्री. ससचन कल्ह्याणशेट्टी... 

ज्या सठकाणी यसुनयन टेरिटिीि आहते तेथनू नागरिक आपल्ह्या िाज्यात दारु 

आणतात.  पयाायाने आपल्ह्या िाज्याचा दारुििील महसलू बडुतो.  ह े लॉसिक 

त्यािेळी माननीय अथामिंत्रयािंनी सािंसगतले होते.  पििंत ुमी या सिकािला सिचारु इसच्ितो 

की, आपण िे लॉसिक दारुच्या बाबतीत िापिले तेच लॉसिक पेिोल आसण 

सडझेलच्या बाबतीत का िापित नाहीत.   

 अध्यक्ष महोदय, मी सीमािती र्ागात िाहतो.  कनााटकाच्या काठािि िाहतो.  

पसलकडे कनााटक िाज्यात सडझेल आसण पेिोल १०, १२ ते १३ रुपयािंनी सिसत आह.े  

त्यामळेु आपल्ह्या िाज्यातील नागरिक पसलकडे कनााटक िाज्यात िाऊन सडझेल 

आसण पेिोल र्रुन आणतात.  अशा िेळी आपल्ह्या शासनाचा महसलू बडुत नाही 

काय, हा माझा प्रश्न आह.े  त्यामळेु शासनाने दारुच्या बाबतीत िे सनकष सकिं िा सनयम 

लािले आहते तचे सनयम पेिोल आसण सडझलेच्या बाबतीत लािािेत, अशी माझी 

सिनिंती आह.े  आपण चेकपोसट लािनू दारुची तपासणी करु शकतो.  पण पेिोल 

आसण सडझेलच्या बाबतीत आपण चौकशी करु शकत नाही.  म्हणनू माझी सिकाि 

आसण सित्तमिंत्रयािंना सिनिंती आह ेकी, िेव्हा सत्ताधािी पक्ष आिाि उठिायचे की, कें द्र 

सिकािने पेिोल आसण सडझेलििील टॅक्स कमी किा.  पण ज्यािेळी कें द्र शासनाने हा 

कि कमी केला आसण दशेातील इति िाज्यािंनी सधु्दा त्यािंचा व्हटॅ कमी केला.  मात्र 

महािाष्ट्ि शासनाने व्हटॅमध्ये एकही रुपया कमी केला नाही.  पेिोल आसण सडझेलच्या 

बाबतीत व्हटॅ कमी केला ति सिासामान्य िनतलेा सदलासा समळेल, अशी अपेक्षा मी 

सिकािकडून बाळगतो. 

 अध्यक्ष महोदय, आता शेतकऱयािंचा िासायसनक शेतीकडे र्ाि मोठा कल 

िाढला आह ेआसण आता आपल्ह्याला ही िासायसनक शेती थािंबि ूसेंसद्रय शेतीमध्ये 

िाढ किायची असेल ति गोधन सकिं िा पशधुनामध्ये िासतीत िासत िाढ केली पासहि.े  

िी र्ाकड िनाििे शेतकिी सािंर्ाळू शकत नाहीत.  कािण त्यािंच्यापासनू येणािे उत्पन्न 

बिंद झाल्ह्यानिंति ती िनाििे कत्तलखान्याकडे िातात.  शेतकऱयािंचा नाईलाि होतो.  

दरु्ती िनाििे दधू दणे्याचे बिंद झाल्ह्यानिंति त्यािंना सािंर्ाळणे सिकीिीचे होते.  त्यामळेु  
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श्री. ससचन कल्ह्याणशेट्टी... 

शासनाने यासाठी र्ाकड िनाििे सिंगोपन कें द्र उर् ेकेले पासहिे.  िेणेकरुन ती र्ाकड 

िनाििे सािंर्ाळली िातील.  त्यातनू त्यािंच ेगोमतू्र आसण शेण यामधनू सेंसद्रय शेतीला 

शासनाला प्रोत्साहन दतेा येईल.  म्हणनू माननीय कृषी मिंत्री आसण माननीय सित्त मिंत्री 

यािंनी माझ्या या मागणीचा सिचाि किािा ि त्यासाठी सकािात्मकता दशािािी, ही 

सिनिंती. धन्यिाद. 

-------- 

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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 श्री अब ू आिमी (मानखदुा-सशिािीनगि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-

२०२३ की अथासिंकल्ह्प में की अनदुानों की मािंगों पि बोलने के सलए खडा हुआ हूिं. 

 अध्यक्ष महोदय, मैं पयाटन सिर्ाग, शालेय सशक्षण सिर्ाग, सािािसनक 

बािंधकाम सिर्ाग, कृसष सिर्ाग एििं सित्त सिर्ाग पि अपने सिचाि व्यक्त किना चाहूिंगा. 

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग के सलए २८,६०४ किोड ७३ 

लाख ८ हिाि रुपये का बिट सदया ह.ै इसमाईल यसुरु् कॉलेि हमािे सलए बहतु 

िज्बाती मदु्दा ह.ै इसमाईल यसुरु् कॉलेि सिकाि के कब्िे में ह.ै  अिंगे्रिी हुकूमत में 

सि यसुरु् ने ये कॉलेि बनिाया था.  हमने कई बाि इस बािे में इस सदन में बात की 

ह.ै िोगेश्विी के िसेटना हाईिे पि ये कॉलेि ह.ै उसकी बाऊिं ड्री पि म्यिुल बनाया गया 

ह.ै सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग ने बहुत अच्िा खासा पैसा खचा सकया होगा, उसमें 

बहुत लागत हुई होगी. लेसकन इस म्यिुल में कहीं र्ी यह हाईलाईट नहीं सकया गया, 

कॉलेि का सिक्र या उसका नाम उसमें ह ैही नहीं. कॉलेि बनाने िाले सि यसुरु् का 

औि कॉलेि का कही र्ी कोई सिक्र नहीं ह.ै िब सक सन १९२० में एक अकेले शख्स 

ने अपने पास से एक बडा कॉलेि इससलए बनाया था, कॉलेि बनाने का मकसद यह 

था सक िो मायनॉरिटी औि मसुलमानों में उच्च सशक्षा की कमी ह,ै िह उच्च सशक्षा 

सकसी तिह से उनको दी िाए, इसके सलए िहािं होसटल बनाया, मससिद बनायी. लेसकन 

िहािं पि म्यिुल बना ह,ै िहािं पि कहीं र्ी इन चीिों का सिक्र नहीं ह.ै यह कॉलेि 

केिल मसुलमानों के सलए ही नहीं ह.ै सब के सलए दििािा खलुा हआु ह.ै आि र्ी 

मसुलमानों में उच्च सशक्षा की कमी ह,ै क्योंसक कॉलेिेस की बहुत कमी ह.ै इतने बडे 

म्यिुल में कहीं र्ी इस बात का सिक्र नहीं ह ैसक सकतने बच्चों ने पढाई की. कॉलेि 

की दीिाि पि कुि न कुि सलखना चासहए. एक चीि यह सदख िही ह ैसक असमतार् 

बच्चन की बडी बडी र्ोटो, ससि पि कुि बोझ लेकि िा िह ेह ैऐसी कुली िाली र्ोटो 

सदखती ह.ै कॉलेि की दीिाि पि ये चीिें नहीं, बसल्ह्क कॉलेि बनाने िाले, इस कॉलेि 

में पढे हुए बच्चे आगे कहािं गए, क्या कि िह ेह,ै तासक लोगों के मन में ये बात आए 

सक इस कॉलेि में पढने से इतने बच्चे अच्िे औि आगे गए. इस तिह की िानकािी 

का सिक्र होना चासहए था.   
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श्री अब ूआिमी........ 

 अध्यक्ष महोदय, शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ाग के सलए ६६ हिाि ५६६ 

किोड रुपये का बिट पेश सकया गया ह.ै एसएससी औि एचएससी की पिीक्षा में इस 

बाि कई खिासबयािं दखेने को समली. पिीक्षा कें द्रों पि सशक्षकों ने नकल कििाने में मदद 

की. एक मैं िाज् य में गया था. मैं उस िाज्य का नाम नहीं लेता हूिं.  मैंने मॅनेिि से पिूा 

सक सकूल का खचाा कैसे चलता ह ै?  तो उन्होंने बताया सक हमािा ज्यादा खचाा इससे 

सनकलता ह ैसक बच्चों को नकल कििाते ह,ै उससे पैसे आते ह,ै उससे काम होता ह.ै 

ये बात सकूल का मॅनेिि कह िहा ह.ै मेिे महािाष्ट्ि में तो ऐसा नहीं होता ह.ै महािाष्ट्ि में 

सशक्षा की अपनी एक बहुत बडी अहसमयत ह.ै लेसकन अब की बाि पिीक्षा कें द्र िहीं 

पि सदए गए थे िहािं पि बच्चे पढते थे. सशक्षक ने नकल कििाने में मदद की, तो मैं 

समझता हूिं सक इससे सशक्षा का सति सगि िाएगा. इससलए इसकी िािंच होनी चासहए. 

हमािे महािाष्ट्ि में नकल किने के सलए बढािा दनेे का काम सबल्ह्कुल नहीं होना चासहए. 

इस पि िोक लगनी चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, अगि सशक्षा सति खत्म होगा तो सर्ि इससे क्या र्ायदा     

होगा ?  इस बाि यह बात बडे पैमाने पि निि आयी. सपिले साल सकूल की र्ीस में 

१५ प्रसतशत रियायत सिकाि की तिर् से सदलायी थी. पिेू महािाष्ट्ि में ८० प्रसतशत 

सकूलों ने इस पि अमल नहीं सकया. लोग पिेशान ह.ै िोि र्ोन आते ह ैसक सकूल की 

र्ीस र्िने के सलए पैसे नहीं ह.ै सदन में एक सर्ल्ह्म का टैक्स मार् किने के सलए बात 

होती ह.ै कई िाज्यों में सर्ल्ह्म पि टैक्स मार् कि सदया गया. लेसकन सकूल की र्ीस 

मार् नहीं होती ह.ै सिपक्ष के लोगों को अगि सर्ल्ह्म पि का टैक्स मार् कििाना ह,ै तो 

इस सदन में ये आिाि उठानी चासहए सक गिीब बच्चों की र्ीस मार् होनी चासहए. 

मैं आपसे सनिेदन किना चाहता हूिं सक सपिले औि इस साल का समलाकि यानी दो 

साल की गिीब बच्चों की ३० प्रसतशत र्ीस मार् कीसिए. सकूल की र्ीस को लेकि 

आि बच्चे बहुत पिेशान ह,ै हमािे कायाालय में बच्चों की बहुत र्ीड लगी िहती ह.ै  
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श्री अब ूआिमी..... 

 अध्यक्ष महोदय, नाईट सकूल की ओि मैं आपका ध्यान सदलाना चाहता हूिं. 

महािाष्ट्ि में पहला नाईट सकूल शायद महात्मा ज्योसतबा रु्ले िी ने सन १८८५ में पणुे 

में खोला था. लेसकन अब इसका रििाि सबल्ह्कुल खत्म होते िा िहा ह.ै नाईट सकूल 

इससलए था सक िो बच्चे एसएससी, एचएससी की पढाई नहीं कि पाए, कहीं पि 

नौकिी में लग गए, तो सदन में काम किके िात में िह अपनी सशक्षा पिूी किके सडग्री 

लेते थे. कई लोग पढे-सलख ेनहीं थे. िे िात में सकूल में आकि पढाई किते थे. मुिंबई में 

पढाई के सलए एक बहुत अच्िा नेटिका  था. मिेा सनिेदन ह ैसक इस ओि ध्यान सदया 

िाए. िो मिदिू औि गिीब लोग ह,ै सिनके माँ-बाप के पास कुि र्ी नहीं ह,ै बढेू ह,ै 

एक ही बच्चा ह ैऔि िह र्ी सदन के समय में कमाई किता ह,ै तो कम से कम िात में 

िह सकूल में िाकि पढाई कि सके, कोई सडग्री ले सके. इससे मिदिू तबके के सलए 

बहतु र्ायद ेकी बात होगी.  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्य के सर्ी सकूल के सटार् की िॅकन्सीि आि बिंद ह.ै 

अर्ी तक िॅकन्सीि र्िी नहीं गई ह.ै इसे िल्ह्द से िल्ह्द र्िने की कोसशश की िानी 

चासहए. िो सशक्षक सेिासनितृ्त हो चकेु ह,ै उनकी पेंशन औि पी.एर्. सपिले आठ-

दस महीनों से नहीं समला ह.ै सपिले दो सालों में अच्िे अच्िे लोगों की हालत खिाब 

हो गई ह.ै सपिले आठ-दस महीनों से इनको पेंशन औि पी.एर्.नहीं समला ह,ै िह 

िल्ह्द से िल्ह्द दनेे की कोसशश की िानी चासहए. 

        ...यानिंति श्री सनतनििे 
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श्री अब ूआिमी......... 

 अध्यक्ष महोदय, ३० से ४० प्रसतशत अनदुासनत सकूलों के कमाचारियों को 

सेिा सिंिक्षण नहीं समलता ह.ै मेिी मािंग ह ैसक इनको सेिा सिंिक्षण सदया िाना चासहए. 

३० से ४० प्रसतशत अनदुासनत सकूलों की पिसमशन के सलए, सर्ी त्रटुी पिूी किके 

सशक्षण सिर्ाग में िेंटींग पि र्ाईल पडी ह.ै  सिन सकूलों की त्रसुटयािं पिूी हुई ह,ै उन 

सकूलों को िल्ह्द से िल्ह्द पिसमशन दी िानी चासहए. इसी तिह से सिन सकूलों का 

सव्ह ेहो चकुा ह ैऔि सिन्हें पात्र सकया गया ह,ै उन सकूलों को अर्ी तक अनदुान नहीं 

समला ह,ै ऐसे पात्र सकूलों को अनदुान सदया िाना चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, सािंसकृसतक काया सिर्ाग के बािे में मेिा कहना यह ह ैसक सहिंदी 

अकादमी औि  गिुिाती अकादमी के बािे में सपिले साल के मकुाबले इस साल पैसा 

कम कि सदया गया ह.ै सहिंदी अकादमी के सलए सपिले साल एक किोड रुपये थे, अब 

इस साल ९५ लाख रुपये कि सदया गया. ससिंधी अकादमी के सलए सपिले साल ७५ 

लाख रुपये थे, उसके सलए इस साल ४५ लाख रुपये कि सदया गया. गिुिाती अकादमी 

के सलए सपिले साल ७५ लाख रुपये थे, तो इस साल ४५ लाख रुपये कि सदए गए ह.ै 

उदूा अकादमी कल्ह्चिल सिर्ाग में होनी चासहए. ससिंधी अकादमी, गिुिाती अकादमी 

औि अन्य सर्ी अकादमी कल्ह्चिल सिर्ाग में ह.ै उदुा अकादमी को मायनॉरिटी 

सिर्ाग में क्यों लेकि गए, इसका क्या मतलब ह ै ? क्या उदूा मसुलमानों की ह,ै 

मायनॉरिटी की ह ै?  

 अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले र्ी कहा था सक गािंधी िी की हत्या का एर्आईआि 

पिूा उदूा में सलखा गया था. उदूा इस मलु्ह्क की िबुान ह.ै उदूा इसी मलु्ह्क में पैदा हुई ह.ै 

सर्ी उदूा को अपनाते ह,ै लेसकन उसको दिाा नहीं समल िहा ह.ै मेिा सनिेदन ह ैसक उदूा 

अकादमी र्ी कल्ह्चिल सिर्ाग में होना चासहए, मगि उसको मायनॉरिटी सिर्ाग में 

िखा गया ह.ै आटा औि कल्ह्चिल सिर्ाग के सलए ३५८  किोड रुपये ह.ै कई योिनाएिं 

ह.ै कला अकादमी का बिट ह.ै उदूा अकादमी कल्ह्चिल सिर्ाग में िहगेी तो इससे 

र्ायदा होगा.   
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श्री अब ूआिमी......... 

 अध्यक्ष महोदय, पी.एल. दशेपािंडे कला अकादमी बहुत अच्िा काम कि िही 

ह.ै  मुिंबई में एक प्रोरे्सि श्री कादि खान िी थे. िे बहुत अच्िे ड्रामा िायटि औि बहुत 

अच्िा ड्रामा किने िालों में से थ उन्होंने कई सर्ल्ह्में सलखी ह.ै सिकाि से मेिी मािंग ह ै

सक "कादि खान ममेोरियल सहिंदसुतानी ड्रामा अकादमी" होना चासहए. क्योंसक ि े

महािाष्ट्ि में उदूा औि सहिंदी ड्रामा किते ह.ै उनके नाम से "कादि खान मेमोरियल 

सहिंदसुतानी ड्रामा अकादमी" बनायी िाएगी तो इससे बहुत र्ायदा होगा.  िह काम 

सकया िाना चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, आपकी अनमुसत से मैं एक पॉई िंट ऑर् इन्र्ोमेशन िखना 

चाहता ह.ै अब माचा महीना आ गया.  उसके बाद अपै्रल, मई औि िनू का महीना 

आएगा. बारिश शरुु होने में दो महीने बाकी ह.ै महानगिपासलका में सर्ी नगिसेिकों 

की टमा खत् म हो चकुी ह.ै मुिंबई के सर्ी नाले कचिे से र्िे ह.ै हमािे इलाके में बहतु 

सािा कचिा नाले में र्िा हुआ ह.ै बारिश होगी तो पिूी मुिंबई डूब िाएगी. इस ओि 

सकसी का ध्यान नहीं ह.ै नगिसेिकों की टमा खत्म हो गई ह.ै उन्हें पता ह ैसक नई बाऊिं ड्री 

बन िही ह,ै नया रिििेशन आ िहा ह.ै  इससलए इस ओि उनको उतना ध्यान नहीं दनेा 

ह ैसक मेिा मतदाि क्षेत्र िहगेा या नहीं. इससलए इस ओि यसद ध्यान नहीं सदया गया तो 

मुिंबई सर्ि पानी में डूब िाएगी. मेिा सनिेदन ह ैसक नालों की सर्ाई िल्ह्द से िल्ह्द की 

िानी चासहए औि उसकी अच्िी तिह से दखेर्ाल की िानी चासहए. ऐसा नहीं होना 

चासहए सक लोग पैसे लेकि र्ाग िाते ह ैऔि काम नहीं होता ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, कापोिेशन में बहुत ज्यादा किप्शन बढते िा िहा ह.ै उस पि 

कहीं न कहीं िोक लगनी चासहए औि नालों की सर्ाई तिुिंत औि बिसात आने के 

पहले सब काम खत्म होने चासहए, ऐसी मेिी मािंग ह,ै ििना बारिश में मुिंबई डूब िाएगी. 

इस ओि ध्यान सदया िाना चासहए. इतना कह कि मैं अपना र्ाषण पिूा किता हूिं. 

धन्यिाद. 

     ----------      

  ....यानिंति श्रीमती सगिप 
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   श्री.रत्नाकर गटेु्ट (गिंगाखडे) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन 

२०२२-२०२३ च्या अनदुानाच्या मागण्यािंिि बोलण्याकरिता उर्ा आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, शासन सनणायानसुाि िनू ते सप्टेंबि, २०१८ या कालािधीत 

तालकु्याच्या पिान्यमानाच्या ७५ टक्क्यािंपेक्षा कमी पाऊस झालेल्ह्या १५१ महसलू 

मिंडळािंमध्ये दषु्ट्काळ... यानसुाि माझ्या मतदािसिंघातील गिंगाखडे तालकु्यातील 

गिंगाखडे, माखपिुी, माखणी ि िाणीसािगाि तसेच पणुाा तालकु्यातील सलमला या 

महसलू मिंडळािंचा समािशे किण्यात आला. 

  अध्यक्ष महोदय, आितागायत सन २०१८ च्या हिंगामातील दषु्ट्काळबासधत 

शेतकऱयािंना ४१ कोटी २५ लक्ष रुपयािंचे अनदुान सितरित झालेले नाही. आपल्ह्या 

माध्यमातनू मला सिकािला ह ेसिचािाियाचे आह ेकी, हा सनधी शेतकऱयािंना कधी 

समळणाि?  

  अध्यक्ष महोदय, खिीप हिंगाम, २०२० मध्ये सपिंपळदिी, तालकुा गिंगाखडे ि 

शेळगाि, तालकुा सोनपेठ, सिल्ह्हा पिर्णी ... महसलू मिंडळाचा सोयाबीन सपकाचा 

मिंििू असलेला पीक सिमा गिंगाखडे तालकु्यातील पालन तालकु्याला तिू सपकाचा 

मिंििू पीक सिमा, समुािे ५० कोटी २६ लक्ष, २३ हिाि, ८०४ रुपये शेतकऱयािंना 

आिपयंत समळालेला नाही. 

   अध्यक्ष महोदय, रिलायन्स पीक सिमा किं पनी शेतकऱयािंना सिम्याची िक्कम 

दणे्यास टाळाटाळ किीत आह.े याबाबतीत मिंत्री महोदय तसेच महािाष्ट्ि िाज्याच े

माननीय मखु्यमिंत्री, माननीय उप मखु्यमिंत्री यािंना यापिूी अनेकदा अिगत केले आह.े 

या मागणीकरिता गिंगाखडे तहसील कायाालयासमोि शेतकिी गेल्ह्या २८ सदिसािंपासनू 

आमिण साखळी उपोषण किीत आहते. तिी, आमच्या बळीिािाला न्याय कधी 

समळणाि, २०१८ चे अनदुान ि खिीप हिंगाम, २०२० चा पीक सिमा कधी समळणाि? 

तो शेतकऱयािंच्या खात्यािि लिकिात लिकि िमा किािा, अशी माझी सिनिंती आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, शालेय सशक्षण सिर्ागाच्या मागण्यािंिि दखेील मला 

बोलाियाचे आह.े  माझ्या गिंगाखडे मतदािसिंघातील मौिे धािासिू येथे अकिाव्या  
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श्री.ित्नाकि गटेु्ट .... 

शतकातील हमेािंडपिंथी मिंसदि चालकु्य काळात बािंधलेले आह.े त्या मिंसदिािि अत्यिंत 

सुिंदि नक्षीकाम केलेले आह.े ते मिंसदि सद्य:ससथतीत पडण्याच्या अिसथेत आह.े 

महािाष्ट्ि प्राचीन समािके ि पिुाण िासतशुास्त्रसिषयक सथळे ि .....असधसनयम, 

१९६०, सन १९६१ च्या महािाष्ट्ि असधसनयमाद्वािे प्रदान किण्यात आलेल्ह्या 

असधकािाचा िापि करुन महािाष्ट्ि .... याद्वािे र्क्त प्राचीन ऐसतहाससक समािक 

असल्ह्याचे मिंत्रालय सिसताि र्िन, मुिंबई, ३२ ि ..... सद. २७ रे्ब्रिुािी, १९९८ 

याप्रमाणे मौिे धािासिू, ता. गिंगाखडे येथील गपेु्तश्वि मिंसदिास समािक म्हणनू िाहीि 

केले आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, या बाबतीत सन २०१६ पासनू तत्कालीन मखु्यमिंत्री, पयाटन 

मिंत्री ि पिुातन सिर्ाग यािंच्याकडे िेळोिेळी पत्र व्यिहाि ि पाठपिुािा केला असता, 

अिि ससचि, पयाटन ि सािंसकृसतक काया सिर्ाग, महािाष्ट्ि यािंनी सिंचालक पिुातत्ि 

िसतसुिंग्रहालय सिंचालनालय, मुिंबई यािंना सदि मिंसदिाची दिुािसथा झाली आह ेका, 

याबाबतीत पाहणी करुन सिणोद्धािासाठी सनधीची आिश्यकता आह े का, या 

बाबतचा अहिाल मासगतला असता, सहाय्यक सिंचालक, पिुातत्ि सिर्ाग, नािंदडे, 

महािाष्ट्ि शासन यािंनी मौिे धािासिू, ता. गिंगाखडे येथील गपेु्तश्वि मिंसदि ह े अत्यिंत 

दयनीय अिसथेत असनू त्याची मोठ्या प्रमाणात पडझड झालेली आह.े र्सिष्ट्यात या 

मिंसदिाची असधक पडझड होऊन या मिंसदिामळेु आिबूािचू्या नागरिकािंना हानी होऊ 

नये याकरिता कृपया तातडीने सन २०१७-२०१८ या आसथाक िषाात या मिंसदिाकरिता 

२१ कोटीचे िे पिुातन कालीन .... एसटीमेट केलेले  आह ेते पैसे ताबडतोब लिकिात 

लिकि दणे्यात यािेत, ही सिनिंती. 

  अध्यक्ष महोदय, धान्य ि असधकोष सहकािी सिंसथा यािंची नोंदणी खोट्या 

कागदपत्रािंच्या आधािे झालेली आह.े ज्या कामािंसाठी या सिंसथा नोंदणी झाल्ह्या 

त्यासाठी या सिंसथेचे कामकाि होत नाही. र्क्त सिल्ह्हा मध्यिती बँक ि माकेट कसमटी 

यािंच्या सनिडणकुीत सहर्ागी होऊन सिंचालकािंना सनिडून आणण्यासाठी या सिंसथा  
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श्री.ित्नाकि गटेु्ट .... 

नोंदणी झालेल्ह्या आहते. यामळेु सिसिध कायाकािी सहकािी सिंसथेचे प्रसतसनसधत्ि 

ििंसचत िाहत आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, आम्ही या सिंदर्ाात सहसनबिंधकािंकडे कलम २१ ए अिंतगात 

सदिील सिंसथेची नोंदणी िद्द किण्याबाबत तक्राि दऊेनही अद्याप काहीही काििाई 

झालेली नाही. याबाबत आपणास माझी सिनिंती आह े की, शासनाने धान्य ि 

असधकोष सहकािी सिंसथा िद्द किाव्यात. आम्ही याबाबत सहकाि आयकु्तािंकडे एक 

ते दीड िषाापिूी तक्राि केली आह.े पििंत,ु अद्याप काहीही काििाई झालेली नाही. तिी, 

शासनाने या सिंसथा िद्द किाव्यात, अशी माझी सिनिंती आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, मला सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या मागण्यािंिि थोडेसे 

बोलाियाचे आह.े माझ्या मतदािसिंघात यािषी िो पाऊस झाला त्यात िसते िाहून 

गेले, पलू िाहून गेले. िाहून गेलेल्ह्याचे नोट कॅम्पचे र्ोटो ि सिर्ागाने केलेले एसटीमटे 

ह ेसिा मी माननीय मखु्यमिंत्री, माननीय उप मखु्यमिंत्री, ससचि, सािािसनक बािंधकाम 

सिर्ागाचे माननीय मिंत्री सिा सचर् इिंसिसनअि, एस.ई या सिांना सदलेले आह.े 

निंति श्री.सशिंद े.... 
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श्री.ित्नाकि गटेु्ट... 

सिर्ागाने २०० कोटी रुपयािंचे अिंदािपत्रक तयाि केले आह.े एिढे नकुसान झाल्ह्याने 

सिर्ागाने मागणी करुनही माझ्या मतदािसिंघासाठी १० कोटी रुपये एिढा दखेील 

सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात आला नाही, ह े मला खदेाने सािंगािेसे िाटते. माझा 

मतदािसिंघ नािंदडेच्या सीमेिि आह.े तेथे खपू पाऊस झाला, ही बाब मला मान्य आह.े 

त्यासोबत माझ्या मतदािसिंघामध्येही खपू पाऊस झाला आह.े तिी दखेील नािंदडे 

करिता १,८०० कोटी रुपये सनधी दणे्यात आला आह.े त्यािंना २ हिाि कोटी रुपये 

सनधी सदला तिी हिकत नाही. पििंत ुमाझ्या मतदािसिंघालाही न्याय दणे्यात यािा, अशी 

माझी सिनिंती आह.े माझ्या मतदािसिंघासाठी १,८०० कोटी रुपयािंच्या १० टक्के तिी 

सनधी द्याियास पासहि े होता, तो दणे्यात आला नाही. हा आमच्या र्ागातील 

शेतकऱयािंिि किण्यात आलेला अन्याय आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघामध्ये िािंर्ळू बेट पयाटन सथळ आह.े 

तेथील र्ळा ि पालमच्या बािलूा एक पलू ि िोड आह.े त्याच्या कामाची समुािे ६ 

ते ६.५ कोटी रुपये अिंदािपत्रक असलेली प्रसताि मान्यतेसाठी ि सनधीसाठी 

मिंत्रालयाच्या सिर्ागाकडे २ िषाापासनू पडून आह,े त्यािि कोणतीही कायािाही झाली 

नाही. र्ळा ह ेसिंत मोतीिाम महािाि यािंचे िन्मसथळ आह.े तेथे दि एकादशीच्या 

सदिशी लाखो र्ासिक येतात. सदिहू सठकाणचा पलू तयाि किण्यात येत नाही, 

िसत्याचे काम किण्यात येत नाही, त्यामळेु र्ासिकािंना खपू त्रास होत आह.े सदिहू पलू 

पणूा िाहून गेला आह.े त्यामळेु आता त्या सठकाणी र्ासिकािंना उन्हाळ्यातही िाता 

येत नाही. याकरिता सदिहू कामास सनधी दऊेन तातडीने काम सरुु किािे अशी नम्र 

सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मला आपण बोलण्याची सिंधी सदली त्याबद्दल मी आपला 

आर्ािी आह.े धन्यिाद ! 

--------------- 
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डॉ.िाहुल पाटील (पिर्णी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि बोलण्यासाठी उर्ा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मखु्यमिंत्री महोदय, उप मखु्यमिंत्री ि कृसष मिंत्री महोदय यािंच े

मी प्रथम असर्निंदन कितो. सि.िसिंतिाि नाईक मिाठिाडा कृसष सिद्यापीठाला समुािे 

५० कोटी रुपये सिशेष अनदुान दऊेन सिद्यापीठाचा चािंगल्ह्या प्रकािे सिकास 

किण्यासाठी मोलाचे सहकाया शासनाने केले आह.े 

अध्यक्ष महोदय,कृसष ि पशसुिंिधान सिर्ागाचा सितिंत्र अथासिंकल्ह्प पढुील 

िषाापासनू मािंडण्यास सरुुिात केली ति िाज्यातील शेतकऱयािंना न्याय दणे्याचे काम 

या सिकािच्या हातनू झाल्ह्या सशिाय िाहणाि नाही. 

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मागील टमापासनू ि मागील दीड िषाापासनू शालेय 

सशक्षणामध्ये कृसष सिषय असनिाया किण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न केले आहते. 

त्यासिंदर्ाात मागील िषी माननीय कृसष मिंत्री ि माननीय सशक्षण मिंत्री यािंनी सनणाय 

िाहीि केला आह.े आपले िाज्य दशेातील पसहले िाज्य असेल ज्या िाज्याच्या 

प्राथसमक ि माध्यसमक सशक्षणामध्ये कृसष हा सिषय असनिाया िाहील. सदिहू 

प्रकिणीच्या घोषणचेी अद्याप अिंमलबिािणी सरुु किण्यात आली नाही, ती पढुील 

शैक्षसणक िषाापासनू किण्यात यािी, अशी माझी आग्रही मागणी आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आपण एखाद्या िसत्याच्या कामासाठी ४-५ कोटी रुपये सनधी 

उपलब्ध करुन सदल्ह्यास त्याचा मोठ्या प्रमाणात गिगिा किण्यात येतो. पििंत ु

सिद्यापीठाला सिंशोधन ि तिंत्रज्ञान सिकासासाठी सनधी उपलब्ध करुन सदला ति 

त्याबाबत काही समािातील सिर्ागाकडून टीका किण्यात येते. आपण िीििंत 

तिंत्रज्ञान सिकसीत किीत आहोत. आपल्ह्या पढुील सपढीमध्ये शास्त्रज्ञ सनमााण केले 

तिच आपला दशे सटकेल. याकरिता र्सिष्ट्य काळात सिद्यापीठाला सिंशोधन ि 

तिंत्रज्ञान सिकासासाठी मोठ्या प्रमाणात सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यािा, अशी 

माझी मागणी आह.े 
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डॉ.िाहुल पाटील... 

अध्यक्ष महोदय, कें द्र शासनाने सकसान ड्रोन योिना आणली आह.े 

शेतकऱयािंना आधसुनक तिंत्रज्ञान उपलब्ध करुन द्याियचे असेल ति कृसष सिद्यापीठािंना 

असधकासधक सनधी उपलब्ध करुन सदला पासहिे, अशी माझी मागणी आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सि.िसिंतिाि नाईक मिाठिाडा कृसष सिद्यापीठातील ५० 

टक्के पद ेरिक्त आहते. आपला दशे कृसष प्रधान दशे आह.े 

यानिंति श्री.तेलिंग.... 
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डॉ.िाहुल पाटील..... 

अशा िेळी एखाद्या सिद्यापीठातील ५० टक्के पद े रिक्त िाहत असतील ति कृषी 

सिषयक सिंशोधन कसे होईल, कृषी के्षत्रामध्ये सिंशोधन झाले नाही ति िाज्यातील 

शेतकऱयािंना सिकससत तिंत्रज्ञान कसे प्राप्त होईल. पिर्णी कृषी सिद्यापीठाने िाज्याला 

सब.टी. कॉटन सदलेले आह.े तसेच क्रािंती र्ेंडीचे सिंशोधन दखेील याच सिद्यापीठाने 

केलेले आह.े त्यामळेु िासतीत िासत प्रयोगशाळा ि त्यामध्ये उपकिणे उपलब्ध करुन 

दणे्यासाठी र्िीि सनधीची तितदू किणे आिश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणािि खािगी कृषी महासिद्यालये 

सथापन किण्यात आलेली आहते. पििंत ुया महासिद्यालयामध्ये पदव्यतु्तिचे सशक्षण 

घेण्यास मान्यता दणे्यात ओलेली नाही. त्यामळेु शासनाने एमएससीचा प्रोग्राम 

शासनाने मिंििू किािा, अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष  महोदय, िाज्यामध्ये पशधुन ििळपास ४ कोटी इतके आह.े पििंत ु

दििषी र्क्त ५०४ पशिुैद्यकीय सडग्री होल्ह्डि पास होत आहते. यापैकी काही 

पशिुैद्यकीय असधकािी अमोल डेअिीमध्ये नोकिी कितात. काही पशिुैद्यकीय 

असधकािी महािाष्ट्ि लोकसेिा आयोगाची तयािी कितात ति काही असधकािी कें द्रीय 

लोकसेिा आयोगाची तयािी किण्यासाठी िातात. त्यामळेु ग्रामीण र्ागातील 

शेतकऱयािंच्या पशधुनािंची सेिा किण्यााठी अत्यिंत कमी डॉक्टसा उपलब्ध होत आहते.  

िाज्यामध्ये पिुिठा आसण मागणी यामध्ये मोठ्या प्रमाणािि तर्ाित सनमााण झोलेली 

आह.े प्रत्येक सिल्ह्यामध्ये िैद्यकीय महासिद्यालय सथापन किण्याचे शासनाने धोिण 

आखले आह.े तशाच पद्धतीने प्रत्येक सिल्ह्यामध्ये पशिुैद्यकीय महासिद्यालय 

उर्ािले पासहिे, अशी माझी मागणी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, नागपिू येथील महािाष्ट्ि पश ुि मत्सय सिज्ञान सिद्यापीठामध्ये 

मोठ्या प्रमाणािि िागा रिक्त आहते. एमएससी, पीएचडी झालेले सिद्याथी िासत 

प्रमाणामध्ये उपलब्ध नाही. सिंशोधन किण्यासाठी उक्त सिद्यापीठामध्ये िासतीत िासत 

िागा र्िण्यात याव्यात, अशी मी सिनिंती कितो.  
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 अध्यक्ष महोदय, आता मोठ्या प्रमाणािि तिंत्रज्ञान सिकससत झालेले आह.े पिूी 

आिटीसर्सशअल इनससमीनेशन होते आता IVF झालेले आह.े एम्ब्रीयो िान्सप्लािंट 

सधु्दा नागपिू येथे सरुु झालेले आह.े काििड पासहले की गोि पासहले ह ेआता आपण 

ठिि ूशकतो. शेतकऱयािंना मदत सकिं िा िोडधिंदा म्हणनू प्रत्येक सिल्ह्यामध्ये एम्ब्रीयो 

िान्सप्लािंट टेक्नॉलॉिी ि IVF सेंटि सनमााण किण्याची आिश्यकता आह.े त्यामळेु 

यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणािि सनधी उपलब्ध करुन द्यािा, अशी मी सिनिंती 

कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील िगा-१ ि िगा-२ मधील पशिुैद्यकीय 

हॉससपटलमध्ये असधकािी/कमाचािी उपलब्ध नाहीत. ज्या हॉससपटमध्य े

असधकािी/कमाचािीच उपलब्ध नसतील ति आपणास पशधुनाची सेिा कशी किता 

येईल, हा एक मोठा प्रश्न सनमााण झालेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, शेळीच्या दधुाला ि शेळीच्या  दधुापासनू तयाि केलेल्ह्या 

सचिला िागसतक सतिािि मागणी आह.े त्यामळेु दषु्ट्काळी सकिं िा मिाठिाड्यातील 

काही र्ागामध्ये शेळीच ेदधू गोळा करुन त्यापासनू चीि तयाि किता येईल काय, 

याचा सिचाि किणे आिश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मागील दोन िषांपासनू पशसुिम्यासिंदर्ाात कोणतीही 

कायािाही किण्यात आलेली नाही. त्यामळेु येणाऱया काळामध्ये पशसुिम्यासाठी 

प्रयत्न किणे आिश्यक आह.े माणसािंना पॅिामेसडकलची ससुिधा आह,े तशीच 

िनाििािंसाठी दखेील पॅिामेसडकल बोडा तयाि किणे आिश्यक आह,े अशी माझी 

मागणी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, या िाज्यामध्ये ििळपास १ लाख १० हिाि शाळा आहते. 

पििंत ुयापैकी ७७ टक्के शाळा सशक्षक हक्क कायद्याची अिंमलबिािणी किीत नाहीत. 

यापैकी काही शाळािंना मैदान नाही ति काही शाळािंना मखु्याध्यापकािंना बसण्यासाठी 

कायाालय नाही. 
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 काही शाळािंमध्ये सिद्यार्थयांना बसण्यासाठी डेसक नाहीत. त्यामळेु िाज्याच्या एकूण 

बिेटच्या ६ टक्के सनधी सशक्षण सिर्ागािि खचा किण्यात यािा, अशी सनती 

आयोगाने सशर्ािस केलेली आह.े  

यानिंति श्री.कुलकणी....... 
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पििंत ुयात आिपयंत आपणास केिळ २ टक्के खचा किणे शक्य झाले आह.े माननीय 

श्री. हवनोद तावडे ि े हशक्षण मंत्री िोते तेव्िा आम्ही एक मागणी केली होती. 

मिाठिाड्यात १००-१०० िषाापिूीच्या सनिामकालीन शाळा आहते. त्या सडसमेंटल 

झालेल्ह्या आहते. आम्ही त्या शाळािंचे सिक्चिल ऑडीट केले होते. त्यािेळेस त्या 

शाळा सडसमेंटल किाव्यात, अशा प्रकािचा शेिा सिंबिंसधत असर्यिंता यािंनी सदला होता. 

माननीय श्री. सिनोद तािडे ह ेसशक्षण मिंत्री असताना याकरिता सिशेष सनधी उपलब्ध 

करुन द्यािा, अशी मी सातत्याने मागणी किीत होतो. पििंत ु तेव्हा त्यािंनी हा सनधी 

उपलब्ध करुन सदला नाही. ज्यािेळेस महासिकास आघाडी सिकाि सथापन झाले 

तेव्हा माननीय मखु्यमिंत्री श्री. उद्धि बाळासाहबे ठाकिे यािंनी सनिामकालीन 

शाळािंकरिता २०० कोटी रुपयािंचा सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े आि प्राथसमक 

शाळा, माध्यसमक शाळा सडसमेंटल करुन तेथे नव्याने शाळािंचे बािंधकाम किण्यात 

येत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आपणास सशक्षण क्षेत्राला असधकासधक िाि द्यािा लागणाि 

आह.े िोड आसण इति इन्िासिक्चि डेव्हलपमेंट होईल. पििंत ु िोपयंत मनषु्ट्याचा 

सिकास होणाि नाही, तोपयंत ह ेडेव्हलपमेंट मतृ अिसथेत िाहील. र्सिष्ट्यात शाळािंची 

मदत किािी लागणाि आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आिंतििाष्ट्िीय दिााचे क्रीडा सिद्यापीठ माननीय क्रीडा मिंत्री 

श्री. सनुील केदाि यािंनी िाज्यात सथापन केले आह.े याबाबत मी त्यािंचे असर्निंदन 

कितो. िाज्यात ह े क्रीडा सिद्यापीठ सनमााण झाले आह.े या सिद्यापीठाचे उप कें द्र 

पिर्णी शहिात किण्यात यािे. याचे कािण असे की, पिर्णी कृसष सिद्यासपठाने 

सिंकुलाकरिता २० एकि िमीन शासनाकडे सदली आह.े ह े क्रीडा उप कें द्र 

मिाठिाड्यात सनमााण किािे. मिाठिाड्यात िेल्ह्िे ििंक्शन, िाष्ट्िीय महामागा आहते. 

तसेच येथे उत्तम प्रतीची िमीन आह.े त्यामळेु तेथे क्रीडा सिद्यासपठाचे उप कें द्र सनमााण 

व्हािे, अशी मी मागणी कितो. आिंतििाष्ट्िीय दिााच्या सपधांमध्ये साऊथ एसशअन्स 

गमे्सचाही समािेश किािा. पिर्णी येथील ज्योती गिते या नािाच्या यिुतीने पणुे  



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) XXX - 245 

MJK/AKN/MMP प्रथम श्री.तेलिंग 16:20 

 

 

डॉ. िाहुल पाटील..... 

मॅिेथॉन, साऊथ एसशअन गेम्समध्ये गोल्ह्ड मेडल समळसिलेले आह.े या यिुतीला िगा 

– ४ मधील पदािि नोकिी दणे्यात येणाि आह.े या यिुतीने िाज्याचे आसण दशेाच े

नाि आिंतििाष्ट्िीय सतिािि नेले आह.े अशा या खळेाडुिंना िगा – १ सकिं िा िगा – २ 

मधील पदािंिि नोकिी समळाली पासहिे. ही मागणी मी सातत्याने क्रीडा सिर्ागाकडे 

केली आह.े या सिषयाबाबत दोन िेळेस बैठका घेण्यात आल्ह्या आहते. पििंत ु

त्याबाबत कोणताही सनणाय झाला नाही. िे तरुण, तरुणी आिंतििाष्ट्िीय सतिािि दशेाचे 

आसण िाज्याचा नािलौसकक किीत आहते, अशा खळेाडुिंना, सिद्यार्थयांना शासकीय 

सेिेत िगा – १ सकिं िा िगा – २ मधील पदािि सामािनू घेतले पासहिे. अशी मी या 

सनसमत्ताने मागणी कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आि पिर्णी शहिात आिंतििाष्ट्िीय दिााच े सायन्स सेंटि 

उर्ािले िात आह.े याबाबत मी माननीय पयाटन मिंत्री श्री. आसदत्य ठाकिे यािंच े

असर्निंदन कितो. पिर्णी शहिामध्ये सायन्स पाका  सनमााण केला िात आह.े याकरिता 

पयाटन मिंत्री महोदयािंनी ११ कोटी रुपये मिंििू केले आहते. ॲसिॉसनाकल सोसायटी 

ऑर् पिर्णी आसण िसिंतिाि नाईक मिाठिाडा कृसष सिद्यापीठ यािंच्या सामिंिसय 

किािाद्वािे सायन्स पाका ची सनसमाती होत आह.े अधसुनक औद्योसगक क्रािंती – ४ मध्ये 

ििळपास १३ घटकािंचा समािेश किण्यात आला आह.े यात िोबोसटक टेक्नॉलॉिी, 

आसटासर्शअली इिंटेसलिन्स, कोडींग, डी-कोडींग या सिा गोष्टींचा समािेश या सायन्स 

पाका मध्ये किण्यात आला आह.े आिंतििाष्ट्िीय दिााचे सायन्स पाका  पिर्णी शहिात 

तयाि होत आह.े याचा र्ायदा ग्रामीण र्ागातील सिद्यार्थयांना होणाि आह.े येथे 

शास्त्रज्ञ सनमााण व्हािेत, सिद्यार्थयांमध्ये सिज्ञानाची आिड सनमााण व्हािी. यादृष्टीने या 

सायन्य पाका ची सनसमाती पिर्णी सिल्ह्यात किण्यात येत आह.े  

 

यानिंति श्री. चौधिी... 
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मला सािंगण्यास असर्मान िाटतो की, सिज्ञान सदनाच्या सदिशी पिर्णी येथील कृषी 

सिद्यासपठातनू उपग्रि प्रक्षेपण दखेील करण्यात आले.  िोडक्यात काय तर ग्रामीण 

भागातील हवद्यािी माग े राहिले न नू शिरी भागातील हवद्यार्थयाांशी स्पधाण 

करण्याइतपत ऊजाण आहण ताकद त्यांच्यामध्ये हनमाणण झाली आि.े   

 अध्यक्ष मिोदय, मी पयणटन हवभागाच्या मागण्यांवर बोलत आि.े  

मराठवाडयामध्य ेऔढंा नागनाि, परळी वैद्यनाि व घषृ्ट्णेवर अशी तीन जयोहतहलांग े

आिते.  त ेच  ाई बाबांचे जन्मस्िळ दखेील परभणी हजलियामध्य ेआि.े  त्याच्या 

सिकासासाठी १०० कोटी रुपये हनधी दणे्याची घोषणा माननीय अिणमंत्रयांनी केली 

आि.े  िा १०० कोटी रुपय ेहनधी हमळून धाहमणक स्िळािंचा हवका  झालया  पयणटना  

चांगला वाव हमळालयाहशवाय रािणार नािी.   

 अध्यक्ष मिोदय, मी  ावणजहनक बांधकाम हवभागाच्या मागण्यांवर बोलत 

आि.े  परभणी येिील हजलिा न्यायालयाच्या इमारती ाठी हनधी उपलबध करुन 

द्यावा.  न्यायालयाची जनुी इमारत मोडकळी  आलेली आि.े  आ पा च्या चार-

पाच िोटया इमारती भाडयाने घेऊन त्या हठकाणािून न्यायालयाच ेकामकाज चालत 

आि.े  यामळेु वहकलां ि  ामान्य जनतेला मोठा त्रा   िन करावा लागत आि.े  

त्यामळेु माझी हवनंती आि ेकी, हजलिा न्यायालयाच्या इमारती ाठी जास्तीत जास्त 

हनधी उपलबध करुन द्यावा.  त चे आमच्या हजलियाच्या प्रशा कीय इमारतीचे काम 

 रुु अ नू त्या ाठी दखेील जास्तीत जास्त हनधी उपलबध करुन द्यावा, अशी या 

हनहमत्ताने हवनंती करतो. 

 अध्यक्ष मिोदय, नाबाडणमधनू सिंबि - हाट्टा िा पलू मंजरू करुन हदलया  

मराठवाडा आहण हवदभाणला जोडणारा हब्रज त्या माध्यमातनू तयार िोईल.  माझ्या 

मतदार ंघातनू राष्ट्रीय मिामागण जातो.  त्यावर अनेक अपघात िोऊन आजपयांत ८५ 

लोकांचा मतृ्य ूझाला आि.े  चार वषे उलटून दखेील या मिामागाणचे काम  रुुच आि.े  

त्यामळेु  दर कंत्राटदाराला काळया यादीमध्य ेटाकणार का, अ ा माझा प्रश्न आि.े   
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डॉ.िाहुल पाटील..... 

त ेच या मिामागाण ाठी जास्तीत जास्त हनधी उपलबध करुन दऊेन काम पणूण 

करण्या ाठी प्रयत्न करावेत, अशी हवनंती आि.े 

 अध्यक्ष मिोदय, कें द्र शा नाकडे आपली २५ िजार कोटी रुपये जी.ए .टी. 

ची िकबाकी आि.े  िी रक्कम आणण्या ाठी माननीय उप मखु्यमंत्री श्री.अहजत 

पवार यांच्या नेततृ्वाखाली  वणपक्षीय  दस्यांच्या हशष्टमंडळाने कें द्र  रकारकडे गेले 

पाहिजे, अ ेिी या हनहमत्ताने  ांग ूइहच्ितो.  कोरोना मिामारीमळेु राजयाचे उत्पन्न 

घटलेले आि.े  त्यामळेु कें द्र शा नाने हवहवध योजनांमध्ये राजया   िकायण केले 

पाहिजे, अ े मला वाटत.े  मला अिण ंकलपातील अनदुानाच्या मागण्यांवरील 

चचमेध्य े िभागी िोण्याची  ंधी हदली त्याबद्दल मी आपल ेआभार माननू माझ े

भाषण  ंपहवतो.  धन्यवाद.  

-------- 
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 डॉ.हकरण लिामटे (अकोले) : अध्यक्ष मिोदय,  न २०२२-२०२३ च्या 

अिण ंकलपातील अनदुानाच्या मागण्यांवर चचाण करण्या ाठी मी उभा आि.े 

 अध्यक्ष मिोदय, कृषी हवभागाच्या मागण्यांवर मी बोलत आि.े  माननीय उप 

मखु्यमंत्री श्री.अहजत पवार यांनी अिण ंकलपामध्ये शेततळयां ाठीचे अनदुान 

वाढहवले आि,े ह ंचन क्षमते ाठीचे अनदुान वाढहवले आि.े  िी योजना  वण ामान्य 

शेतकऱयांपयांत पोिचेल अशी मी माननीय कृषी मंत्रयांकडून अपेक्षा व्यक्त करतो. 

 अध्यक्ष मिोदय, शेतकरी वाचवायचा अ ेल तर भहवष्ट्यकाळात शेतमालाला 

िमीभाव योजना आणणे अत्यंत आवश्यक आि.े  कारण  द्यहस्ितीत अवकाळी 

पाऊ  आहण पयाणवरणातील बदलांमळेु शेतकरी िताश झाला आि.े  आज पररहस्िती 

अशी आि ेकी ऊ ाला तरेु येऊन दखेील ऊ  तोडणी िोत नािी.  शेतकऱयां मोर 

अशा अनेक  मस्या आिते.  दरम्यानच्या कोरोना काळात शेतमालाची मोठया 

प्रमाणात वाताित झाली.  त्यामळेु माननीय कृषी मंत्रयां ि  वण मंत्री मिोदयांना हवनंती 

आि ेकी, भहवष्ट्यकाळात शेतमाला ाठी िमीभाव योजना आणावी.   

 अध्यक्ष मिोदय, पश ंुवधणन हवभागाच्या मागण्यांवर मी बोलत आि.े  आपण 

नवनवीन  ंकरीत वाण आणनू दगु्धव्यव ाय वाढहवण्याचा प्रयत्न करीत आिोत.  

अ े करीत अ ताना आपण द ेी व डांगी वाण जपण्याचा दखेील प्रयत्न केला 

पाहिजे.  अकोले, इगतपरुी आहण जनु्नर तालकु्यामध्ये डांगी जनावरे आिते.  परंत ु

त्यांच्या  ंवधणना ाठी शा नाकडून हवशेष प्रयत्न केले जात नािीत.  माझी हवनंती 

आि ेकी, डांगी वाण जपण्या ाठी पश ंुवधणन हवभागाकडून नवीन योजना आणली 

पाहिजे. 

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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डॉ. सकिण लहामटे... 

दधुाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति ज्या खािगी सिंसथा आहते त्या सिकािी दधु 

डेअिीपेक्षा सकिं िा सिंघािंपेक्षा दधुाला चािंगले दि दतेात.  त्यामळेु सिकािने या शेती पिुक 

व्यिसाय किणाऱया आमच्या दधु उत्पादक शेतकऱयािंच्या दधुाला सािेसे दि सदले 

पासहिेत. 

 अध्यक्ष महोदय, मत्सय व्यिसायाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति िनु्या 

काळामध्ये ज्यािंनी मत्सय व्यिसाय सिंसथा सथापन केल्ह्या आहते त्यािंना एका धिणािि 

एकच सिंसथा मासेमािी किण्याची पििानगी आह.े  त्याचा शासन सनणाय आह.े  पण 

तो आता बदलणे गििेचे आह.े  कािण या व्यिसायात निीन कोणी येऊ इसच्ित 

असेल ि मासेमािी सिंसथा सनमााण करु इसच्ित असेल ति त्या धिणाच्या के्षत्रानसुाि 

२, ४ सकिं िा ५ मासेमािी सिंसथा सथापन करु शकले पासहिेत असे धोिण शासनाने 

िाबसिणे अपेसक्षत आहते सकिं िा तसा शासन सनणाय सनगासमत होणे आिश्यक आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ागाच्या बाबतीत बोलायच े

झाले ति शालेय सशक्षणािंतगात सिल्ह्हा परिषद शाळािंचा सिचाि केला ति इिंग्रिी 

माध्यमाच्या शाळािंशी िेव्हा आपण सपधाा कितो तेव्हा या शाळािंना काही सठकाणी 

इमािती नाहीत.  काही सठकाणी बसायला िागा नाही.  हे उदाहिण मी माझ्या 

तालकु्यापिुत ेसािंगत नाही ति सिंपणूा महािाष्ट्िात अशी ससथती आह.े  ज्या सठकाणी 

सिल्ह्हा परिषदचे्या शाळािंसाठी चािंगल्ह्या इमािती नसतील सकिं िा सिद्यार्थयांना 

बसण्याची िागा नसेल ति त्या सठकाणी चािंगल्ह्या इमािती आसण बसायला िागा 

उपलब्ध करुन सदली पासहिे.  त्याचबिोबि आपल्ह्याला िि शाळा सडसिटल 

किायच्या असतील ति आसण आपण िि २१ व्या शतकामध्ये काम कितो अस े

म्हणत असाल ति या शाळा परिपणूा झाल्ह्या पासहिेत आसण तथेे गणुित्तापणूा सशक्षण 

सदले पासहिे.   सशक्षकािंनी कोिोनाच्या काळातही सशक्षणाचे ज्ञानदानाचे काम खपू 

चािंगल्ह्या पिीने केले आह.े  शासनाकडून मार्क अपेक्षा आह ेकी, या शाळािंना सिद्यतु 

कनेक्शन मोर्त सदले पासहिे आसण त्यािंना िीि सबल आकािणी करु नये.  सनदान 

शासकीय शाळािंसाठी तिी ह ेधोिण शासनाने िाबिािे.  कािण त्या शाळािंना उत्पनाचा  
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डॉ. सकिण लहामटे... 

स्त्रोत नाही.  त्या शासकीय शाळा आहते.  त्यामळेु त्या िीिेचे सबल कोठून र्िणाि ? 

आपण एका बािलूा या शाळािंचे िीि कनेक्शन कट कितो आसण दसुऱया बािलूा 

त्यािंनी िगातील शाळािंबिोबि सपधाा केली पासहिे, अशी अपेक्षा कितो.  त्यामळेु 

याबाबत शैक्षसणक धोिण िाबिािे.  दसुिे म्हणिे बिेचिेळा सशक्षक ह ेआिंदोलनामध्ये 

अडकले असतात. सिना अनदुासनत शाळािंच्या बाबतीत बोलायच े झाले ति 

अनदुानासाठी सशक्षकािंचा कायम आिंदोलनाचा पसित्रा असतो.  िि सशक्षकच 

समाधानी नसेल आसण तोच कायम िेसमध्ये असेल ति सिद्यार्थयांना तो सशक्षण कसे 

दणेाि.  यासाठी या शाळािंना अनदुान सदले पासहिे.  मघाशी सन्माननीय सदसयािंनी 

मागणी केली की, २० टक्के, ३० टक्के असे किीत बसण्यापेक्षा िि काही शाळा 

परिपणूा असेल आसण गणुित्तापणूा असेल ि सनकषामध्ये बसत असेल ति १०० टक्के 

अनदुानासाठी त्यािंना पात्र ठिसिण्यात यािे.  अनदुासनत शाळािंच्या िाढीि तकुड्या 

आसण त्यािंचे सशक्षक यासिंबिंधी शासनाने धोिण सनसित किािे.  कािण आि आपण 

दशे महासत्ता होण्याचे आपण सिप्न बघत अस ूआसण आपला महािाष्ट्ि प्रगतीशील 

आह े असे म्हटले िात असेल ति मला असे िाटते की, सिाात िासत सनधी हा 

सशक्षणािि खचा होणे गििेचे आह.े पण आपल्ह्याकडे तसे होताना सदसत नाही. 

आपल्ह्याकडे सशक्षणिि सिाात कमी खचा होतो आसण इति बाबतीत आपण लक्ष दते 

आहोत.  या सनसमत्ताने माझी सिनिंती आह े की, सशक्षणाचा दिाा उिंचासिण्यासाठी 

आपण या सिर्ागाकडे सिशेष लक्ष द्यािे.   

 अध्यक्ष महोदय, सित्त सिर्ागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति सिाात 

महत्त्िाचे म्हणिे ज्या काही समसया येतात, उदाहिणाथा आसदिासींच्या बाबतीत 

२०१७ पिूी आपल्ह्या िाज्याचे बिेट पासहले ति त्यािंच्याकरिता िाखीि ९ टक्के 

सनधीमधनू पगािाचा खचा होत नव्हता.  त्यापिूी तो िनिल बिेटमधनू म्हणिे 

ज्याप्रमाणे इति कमाचाऱयािंचा पगाि होत होता त्यातनू होत असे.  २०१७ निंति 

आसदिासी सिकास सिर्ागासाठी िे ९ टक्के सितिंत्र बिेट असत ेत्यामधनू हा खचा 

होऊ लागला आह.े  पण आसदिासींच्या सिकासासाठी िो सनधी खची पडायला  
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डॉ. सकिण लहामटे... 

पासहिे सततका तो पडत नाही.  यासिंबिंधी अनेक सन्माननीय सदसयािंनी प्रश्न उपससथत 

केले की, आिही आसदिासी र्ागात मलूर्तू ससुिधा समळत नाहीत.  तथेे िसते झालेले 

नाहीत, सपण्याच्या पाण्याच्या समसया आहते.  म्हणनू मला िाटते की, आसदिासींच े

िे सितिंत्र बिेट आह ेते पणूात्िाने िाबसिले गेले पासहिे.  ९.३३ टक्के इतके आता त्या 

सिर्ागासाठी बिेट आह.े  मागे आदिणीय श्री. शिदचिंद्र पिाि यािंनी ह ेबिेट सनमााण 

केले.  त्यानिंति र्क्त ३-४ िेळा ह ेपरिपणूा बिेट आसदिासी बािंधिाकरिता िापिले 

गेले. 

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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डॉ. हकरण लिामटे.... 

आतापयांत कोणत्यािी शासनाच्या काळात ह े बिेट पणूापणे िापिले गेले नाही. 

माननीय सित्त मिंत्री श्री. असित पिाि यािंच्याकडून माझी अपेक्षा आह े की, 

र्सिष्ट्यकाळात तिी या आसदिासी बािंधिािंना न्याय सदला िािा. त्याचबिोबि बऱयाच 

शासकीय कमाचाऱयािंना शाश्वत िदृ्धापकाळाची काठी असणािी िनूी पेन्शन योिना 

लाग ूकिण्याची मागणी सिािण किीत आहते. पििंत ुमाननीय सित्त मिंत्री श्री. असित 

पिाि यािंनी या बिेटमध्ये काहीतिी सतुोिाच केला की, सशक्षकािंसाठी िनूी पेन्शन 

योिना दणे्याबाबतचा सिचाि आसण अभ्यास केला िात आह.े यासाठी मी सिा 

सिकािी नोकिदािािंच्या ितीने सिनिंती कितो की, त्यािंच्यासाठी िनूी पेन्शन योिना 

लाग ूकिण्यासाठी सित्त सिर्ागाने सिचाि किािा. 

अध्यक्ष महोदय, क्रीडा सिर्ागािि बोलत असताना मी सािंग ूइसच्ितो की, या 

सिर्ागाच्या माध्यमातनू प्रत्येक तालकु्यामध्ये क्रीडा सिंकुल सदले िात आह.े 

त्याचबिोबि  माझ्या अकोले तालकु्यामध्ये एक मोठे क्रीडा सिंकुल सदले िािे, अशी 

माझी सिनिंती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या बाबतीत बोलायचे झाले 

ति िसत्यािंची दखेर्ाल दरुुसती ही दोन िषाासाठी असते. ती पाच िषाासाठी झाली 

पासहिे, अशी माझी सिनिंती आह.े कािण िसते बनसिताना ठेकेदाि ते क्िॉसलटीच े

बनित नाहीत. ६ मसहन्यामध्ये त्या ित्सयािंना खड्डे पडत आहते. िसत्याच्या िरुन र्क्त 

डािंबिाची डागडुिी केली िाते पििंत ु साइडपट्यािंची डागडुिी केली िात नाही. 

साईडपट्यािंची डागडुिी झाली नाही ति पसहल्ह्या काळात मैलकोल असायचे त्यामळेु 

ते माती टाकण्याचे काम किीत होते. आता सिा मैलकोल रिटायि झालेले आहते. 

त्यामळेु साईडपट्या र्िल्ह्या गेल्ह्या नाही ति िसत े३ ते ४ िषाात खिाब होत आहते. या 

सनसमत्ताने माननीय सािािसनक बािंधकाम मिंत्रयािंना माझी सिनिंती आह ेकी, मखु्यमिंत्री 

ग्रामसडक योिनेची दरुुसती ५ िषााची असते तसेच  साईडपट्यािंसह सिा िसत्यािंची 

दखेर्ाल दरुुसती किण्यासाठी मेटेंनन्सचा काळ २ िषााचा न ठेिता ५ िषा किािा.  
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डॉ. हकरण लिामटे.... 

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघातील प्रश्नािंकडे मी आपले लक्ष िधे ू

इसच्ितो, दोलािसखिंड हा मुिंबईला िोडणािा ििळचा िसता आह.े तो िसता आमच्या 

तालकु्यासाठी खपू महत्त्िाचा आह.े पििंत ुसतथे अर्यािण्य आसण महािाष्ट्िातील प्रमखु 

प्राणी शेकरु ह ेमोठया प्रमाणािि आढळतात. त्यामळेु तो िसता सनमााण होण्यासाठी 

अडचणी सनमााण होत आहते. यासाठी माझी अशी सििंनती आह ेकी, र्सिष्ट्यकाळात 

बोगद्याच्या माध्यमातनू सकिं िा दोलािसखिंड र्ोडून हा िसता पणूात्िाला िािा आसण 

माझ्या आसदिासी मतदािसिंघाला न्याय समळािा. त्याचबिोबि घाटणदिेीच्या 

सव्हसेाठी शहापिू आसण अकोले तसेच नगि सिल्ह्याला िोडणािा हा िसता आह.े 

तसेच हा िसता मुिंबईचे अिंति कमी किणािा आह.े माननीय श्री. असित पिाि यािंनी 

मागच्या िेळेला खास बाब म्हणनू त्यािि ४ कोटी ७ लक्ष रुपये सव्हके्षणासाठी सदले 

होते. र्सिष्ट्यकाळात ते सव्हके्षण पणूा झाल्ह्यानिंति त्या िसत्याच्या कामासाठी तितदू 

व्हािी, अशी माझी सिनिंती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मळूा, प्रििा आसण आधळा नदी या अकोले तालकु्यातील 

तसेच नगि सिल्ह्हयची तहान र्ागसिणाऱया मखु्य नद्या अकोले तालकु्यातनू िाहत 

आहते. त्या नद्यािंिि बऱयाच सठकाणी पलू नसल्ह्यामळैु गािकऱयािंची अडचण होती. 

चाच सपिंपळदिीचा िो पलू आह ेतो प्राधान्यक्रमाणे पणूा होणे गििेचे आह.े त्याच 

बिोबि पैठण शैलि येथील पलू मळुा नदीिि होणे गििेचे आह.े  

अध्यक्ष महोदय, पयाटन सिर्ागाबाबाबत बोलताना मला एिढेच सािंगायच े

आह ेकी, माझा अकोले तालकुा म्हणिे िगातील दसुिे कासश्मि आह.े एिढा सनसगााने 

नटलेला हा अकोले तालकुा आह.े पििंत ु सतथे दळणिळणाची साधने नाहीत. दोन 

िषााच्या काळात त्या सठकाणी िो सनधी उपलब्ध झाला आह ेत्यातनू िसत्याची काम े

होत आहते. पयाटनाचा आत्मा हा िसता आह.े आता िसत्यािंची कामे पणूात्िास िात 

आहते. पििंत ु सतथे महािाष्ट्िातील सिांत उिंच सशखि कळसबूाई आह.ेतेथील सिा 

पयाटनाचा सकोप िाढण्यासाठी त्या सशखिािि िोप िे व्हािा ही तथेील सथासनकािंची 

तसेच माझी दखेील मागणी आह.े त्याचबिोबि सतथे सिश्रामगड िो पट्टासकल्ह्ला  
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डॉ. हकरण लिामटे.... 

म्हणिे महािाष्ट्िामध्ये िे र्ाग्यिान सकल्ह्ले आहते त्यािंना सशििायािंचा पदसपशा झाला, 

िासतव्य लार्ले त्यातील हा एक आह.े बऱहाणपिूच्या लढाईनिंति ित्रपती सशिािी 

महािाि २२ सदिस या सिश्रामगडािि सिश्रािंतीसाठी होते. त्यामळेु त्यािंच्या पदसपशााने 

ती पािनर्मूी तयाि झालेली आह.े माननीय पयाटन मिंत्रयािंना माझी  सिनिंती आह ेकी, 

सतथे सशिसषृ्टी उर्ारुन पयाटनाला िाि र्ेटेल असा सिकास झाला झाला ति चािंगले 

होईल. 

     यानिंति श्रीमती कििंदीकि.... 
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श्री. सकिण लहामटे... 

र्िंडािदिा येथील परिसिात काििा महोत्सि साििा केला िातो. येथील गाडानचा 

सिकास केला ति पयाटन क्षेत्राला चालना समळेल. या परिसिात बाळेश्वि प्रमाणे अनेक 

सकल्ह्ले गड आहते, त्यािंच्या सिकासासाठी शासनाने लक्ष द्यािे. 

 अध्यक्ष महोदय,  सािंसकृसतक सिर्ागासिंबिंधी मी बोल ू इसच्ितो. आमच्या 

येथील आसदिासी बािंधि िेगिेगळे  नतृ्य  कितात, ही त्यािंची सिंसकृती आह.े ती 

िपण्याकरिता शासनाकडून प्रयत्न केला पासहिे. या सिा सिषयािंच्या मागण्यािंिि मी 

चचाा केली असनू त्यािंना पासठिंबा दतेो ि  माझे दोन शब्द पणूा कितो. 

     -------- 
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 ॲड. आसशष शेलाि ( िाद्र े पसिम  ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-

२०२३च्या अथासिंकल्ह्पाििील अनदुानािंच्या मागण्यािंिि माझे सिचाि व्यक्त 

किण्याकरिता मी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी या सठकाणी थोडक्यात ४-५ सिषय मािंडणाि आह.े त्यािि 

मिंत्री महोदय उत्ति दतेील अशी अपेक्षा आह.े  सद. ३ िानेिािी, २०२२ िोिी माननीय 

सहकाि मिंत्री यािंना मी एक पत्र सदले होते,आता ते माझ्या हातात आह.े सहकाि मिंत्री 

महोदयािंनी प्रधान ससचि, सहकाि  यािंना ससचि सनिडणकू प्रासधकिण यािंचा अहिाल 

मागिण्यात यािा, असे सद. ५ माचा िोिी सलहले आह.े माझी मागणी आह.े मुिंबई 

शहिात ५० हिाि पेक्षा असधक गहृ सनमााण सिंसथा आहते. त्यािंच्या सनयसमत 

सनिडणकुा घेण्यास पििानगी सदलेली आह.े मात्र ज्या लहान गहृ सनमााण सिंसथा 

आहते, ज्यािंची सिंख्या २५० पेक्षा कमी आह.े त्यािंना सनिडणकू प्रासधकिणाने सनयकु्त 

केलेल्ह्या ३५० सनिडणकू असधकाऱयािंकडे िाऊन त्यािंच्या पििानगीने सनिडणकू 

असधकािी सनयकु्त करुन सनिडणकुा घ्याव्या लागत आहते. सनिडणकुीचा खचा गहृ 

सनमााण सिंसथािंिि आला आह.े माझ्या मतदािसिंघातील एका ४० सदसयािंच्या सिंसथेला 

२१ हिाि रुपये खचा आला.  सह सनिडणकू असधकािी, मतमोिणी असधकािी 

िाहतकू खचा इ. िेगळे. यामळेु सनिडणकुािंििील खचा मुिंबईतील मध्यमिगीयािंिि 

टाकण्यात आला आह.े प्रत्येक सदसयािंच्या मागे सकमान हिाि ते दोन हिाि रु. खचा 

येणाि आह.े हा खचा अनाठायी आह.े खऱया अथााने मी िेव्हा पत्र सलहले तेव्हा िे 

उत्ति आले तेच उत्ति आि तािािंसकत प्रश्नोत्तिाच्या यादीत माननीय सििोधी पक्ष नेत े

यािंनी प्रश्न उपससथत केला, त्यािेळी सदले. या सिंबिंधी असे उत्ति दणे्यात आले की, 

तक्रािीच्या अनषुिंगाने सिंबिंसधत कायाालयाकडून चौकशी करुन अहिाल मागिण्यात 

येत आह.े  ३ मसहन्यािंपिूी सलहले तिी अहिाल मागिला िात आह.े आिच्या 

प्रश्नािि दखेील अहिाल मागिला िात आह.े या सिंबिंधी तातडीने सनणाय घणे े

अपेसक्षत आह.े २५० पेक्षा कमी सदसय सिंख्या असलेल्ह्या गहृ सनमााण सिंसथािंना या 

िाचातनू मकु्त किािे. त्यािंना सनिडणकू प्रासधकिणाकडे िािे लागते, तेथे २०-२५ 
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ॲड. आसशष शलेाि.... 

 हिाि रुपये र्िािे लागतात, लाईनमध्ये उर्े िाहािे लागते. यामळेु िनु्या पद्धतीने 

सनिडणकू झाली ति त्यािंना सोयीचे होईल, या सिंबिंधी मिंत्री महोदयािंकडून उत्तिाच्या 

र्ाषणामध्ये आम्हाला अपेक्षा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातात मत्सय व्यिसाय सिकास सिर्ागाच्या सिंबिंधी 

कागदपते्र आहते. या सठकाणी सिंबिंसधत मिंत्री महोदय नाहीत. माननीय मिंत्री प्रा. िषाा 

गायकिाड येथे आहते. आपल्ह्या  मतदािसिंघाचा दखेील सिषय आह.े सदनामध्ये 

आपली एकसत्रत िबाबदािी आह.े मुिंबईतील मत्सय व्यिसाय किणािे कोळीिाडे ि 

गािठाण या सिंबिंधी सिंपणूा मासहती माझ्याकडे आह.े सद. ७ सडसेंबि २०२१ िोिी 

महानगिपासलकेने  सिल्ह्हा अधीक्षक र्मूी असर्लेख, मुिंबई ओल्ह्ड कसटम हाऊस 

यािंना मुिंबई शहि कोळीिाडे ि गािठाणाच्या सीमािंकनाबाबत उत्ति सदले आहते. 

यामध्ये सशिडी, सायन, कुलाबा, मािंडिी ि सप्रन्सेस डॉक, धािािी, ििळी, मासहम इ. 

७ कोळीिाड्यािंच्या सिंबिंधी मुिंबई महापासलका  मत्सयव्यिसाय किणाऱयािंच्या 

घिािंकरिता सीमािंकन आिश्यक आह.े सीमािंकन झाले  नाही ति डीसीआिमध्ये निीन 

चॅप्टि समासिष्ट करुनही उपयोग होणाि  नाही.  निीन चॅप्टि समासिष्ट केले ति कोळी, 

आगिी बिंधूिंना तसेच ईसट इिंसडयन यािंना  सित:च्या घिाचा पनुसिाकास ि रिपेअि  किता 

येणाि नाही.  

 

        यानिंति श्रीमती सगिप... 



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) CCCC - 258 

SSG/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकििंदीकि 16:45 

 

 

ॲड.आसशष शलेाि .... 

त्यामळेु िोपयंत सीमािंकनाची चािी उघडत नाही, तोपयंत ह ेसिा र्ायद ेबिंद होणाि 

आहते. यासाठी आम्ही सन २०१८ मध्ये प्रयत्न केला. त्यािेळेस महसलू खात्याने 

नोंद सरुु केली. पििंत,ु आता या आधी सशिडी ते मासहमपयंत... याबाबतीत हवका  

हनयोजनामध्य े मिापाहलकेचे अहभप्राय काय आिते ति, आराखड्यामध्ये नमदू 

केलेलया  मजतुीच्या हटपमध्य ेगडद हिरवा रंग िा हफशरी हवभागाच्या प्रसतसनधींनी 

ि सशिडी कोळीिाड्याच्या प्रसतसनधींनी सदि कोळीिाड्याचे सीमािंकन 

दशासिण्याकरिता िापिला आह.े सदि गडद सहिव्या ििंगाने दशासिण्यात आलेली 

सीमािंकने ससुपष्ट नाहीत. तसेच, सदि सीमािंकनास महसलू सिर्ागाची मान्यता आह े

सकिं िा कसे याबाबतची ससुपष्टता नकाशात आढळून येत नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, सिांना हचे उत्ति आह.े महसलू सिर्ागाचा असर्प्राय 

महानगिपासलका असे म्हणते की, आम्हाला सदलेला नाही. त्यामळेु मत्सय व्यिसाय 

किणाऱया कोळी बािंधिािंना त्यािंच्या र्ागाचे सीमािंकन किता येत नाही. त्यामळेु 

यातील काही र्ागात माननीय प्रा.िषाा गायकिाड आपल्ह्याला माहीत आह े की, 

सायन ि धािािीच्या र्ागात ति कोळीिाड्याला सलम सडक्लेअि केला. त्यामळेु 

महसलू खात्याचे असर्प्राय येईपयंत मत्सय व्यिसाय सिकास सिर्ागाने दखेील 

महसलू खाते ि महानगिपासलकेला गािठाण कोळीिाड्यािंच्या सीमािंकनाचा सिषय 

पणूा किा, या पध्दतीचे पत्र सलसहणे अपेसक्षत आह ेि त्याचे उत्ति आम्हाला अपेसक्षत 

आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, माझा सतसिा मदु्दा खऱया अथााने हा सिषय नगिसिकास 

सिर्ागाकडे दखेील येऊ शकतो सकिं िा आहचे पििंत,ु हा सिषय कोळीिाड्याशी 

सिंबिंसधत असल्ह्यामळेु मत्सय व्यिसाय किणाऱया आमच्या बिंधनूा दखेील त्याचा 

र्टका बसतो. त्यामळेु मी हा सिषय या सठकाणी मािंडत आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.आसदत्य ठाकिे सर्ागहृात उपससथत आहते. 

त्यािंच्या मतदािसिंघातील हा सिषय आह.े त्यामळेु ते दखेील सकािात्मक सिचाि 

कितील, अशी माझी अपेक्षा आह.े माझ्या हातात "Report on spacing of  
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pillers on proposed extention of sea bride infront of Cleveland 

Bunder, Worli" आह.े तमु्हाला दखेील माहीत आह ेकी, त्या क्लेव्हलँड बिंदि 

ििळीतील िे आमचे कोळी बािंधि आहते ते आपल्ह्या बोटी घऊेन समदु्रात िातात. 

मासेमािी कितात. त्या सिांचे असे म्हणणे आह े की, आमचे कोळी बािंधिािंच े

ििळििळ ८०० परििाि ,३०५५ लोक ि ििळििळ १९० बोटी ििळीतील 

क्लेव्हलँड बिंदिािरुन समदु्रात िातात. मासेमािी करुन पित येतात.  

  अध्यक्ष महोदय, आपण कोसटल िोड बािंधत आहोत चािंगली गोष्ट आह.े पििंत,ु 

त्या कोसटल िोडला ज्यािेळेस ििळीपासनू बािंद््रयाला कनेक्ट करु त्यािेळेस िे सपलसा 

आपण किणाि आहोत, त्या दोन सपलसामधील अिंतिाबाबत त्यािंची अशी मागणी 

आह ेकी, ते १६० मीटि असले पासहिेत. सिकािचे असे म्हणणे आह ेकी, ६० मीटि... 

६० मीटि तमु्ही ठेित आहात. त्यािंना १६० मीटि हिे आह.े सिकाि असे म्हणते की, 

तमुचा अहिाल द्या. हा अहिाल आह.े या अहिालातील र्क्त कन्क्लिुन मी िाचतो, 

"The vessels need a minimum span of 160 meters looking at the 

storm surge recorded on Mumbai coast for safe passage." हा सेर् पॅसेि 

किण्यासाठी त्या सठकाणी १६० मीटि एिढे अिंति पासहिे.  

  अध्यक्ष महोदय, ह ेमोिण्याकरिता त्यािंनी िे पॅिामीटसा घेतले आहते ते ..... 

"In order to obtain storm waves numerical modelling run by 

National Institute of Oceonography (NIO) submitted by MCGM in 

2017 is used in this study." याचा अथा महानगिपासलकेने सन २०१७ मध्ये 

NIO ला िे काम सदले, त्याचा सटडी रिपोटा घेऊन कोळी बािंधि असे म्हणत आहते. 

ज्यािंनी हा रिपोटा सदला ते त्या सठकाणचे एक्सपटा सायिंसटसट डॉ. सिुेंद्र ठाकूि-दसेाई 

कोसटल सिओमॉर्ाालॉिी यािंनी सधु्दा अहिाल सदला आह.े मिंत्री महोदयािंना त्याची 

कॉपी दखेील दणे्यात आली आह.े आमची सिनिंती आह ेकी, त्या कोळी बािंधिािंना 

िगण्याचे साधन केिळ मासेमािीचे आह.े १६० मीटिचा पॅसेि त्यािंना द्या. त्या १६० 

मीटिमध्ये त्यािंचे सिा प्रश्न सटुतील. आपण त्यािंना मदत करु, अशी माझी  
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सिनिंती आह.े मत्सय व्यिसाय सिकास सिर्ागाने मिंत्री महोदयािंसमिेत बोलनू उत्ति 

द्यािे, अशी आमची सिनिंती आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातात दािंडा कोळी मासेमािी व्यािसासयक सहकािी 

सिंसथा यािंचे पत्र आह.े माझ्या मतदािसिंघात असलेल्ह्या दािंडा कोळी मासेमािी 

व्यािसासयक सहकािी सिंसथेचे असे म्हणणे आह ेकी, त्यािंच्या सिर्ागातील सव्ह ेनिंबि 

४२३ ए, सीटीएस निंबि ११०५ हा र्खूिंड ॲसग्रकल्ह्चि म्हणिे शेतीकरिता दाखसिला. 

सिातिंत्रयापिूीच्या काळापासनू िषाानिुषे मासे सकुसिण्याकरिता ती िागा िापिली 

िाते. त्यािंच्या हातात सद. ९ रे्ब्रिुािी, २०२२ ची पसब्लक नोसटस आह.े ज्यामध्ये या 

सीटीएस ११०५ पैकी ३४२२ सक्िेअि मीटिला मोकळ्या िागेच्या र्ागात िेथे 

मासळी सकुसिली िाते, त्या मोकळ्या िागेिि सलम सडक्लेअि केलेली आह.े 

निंति श्री.सशिंद े... 
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ज्या मोकळ्या िागेिि मासळी सकुिली िाते तेथे एसआिए योिना कशी िाबसिता 

येईल ? गहृ सनमााण मिंत्री महोदय सर्ागहृामध्ये उपससथत आहते. त्यािंनाही यासिंदर्ाात 

पत्र सदले आह.े खाि दािंडा येथील मासे सकुसिण्याच्या मोकळ्या िागेत िसानी 

रिॲसलटी प्रा.सल.सिकासक यािंचेकरिता सदनािंक ९ रे्ब्रिुािी, २०२२ िोिी सलम िाहीि 

किण्याचे काम किण्यात आले आह.े या सिषयाकडे मिंत्री महोदयािंनी लक्ष द्यािे. 

माननीय मत्सयव्यिसाय मिंत्री महोदयािंनीही या सिषयाकडे लक्ष द्याि,े त्यािंनाही 

यासिंदर्ाात पत्र दणे्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय,  खाि दािंडा कोळी मासेमािी व्यािसासयक सहकािी सिंसथा 

यािंचे दसुिे एक पत्र आह.े खाि दािंडा िहूु खाडी लगत िहूु कोळीिाडा येथील िागेच्या 

सिंदर्ाात आह.े सन्माननीय सदसय श्री.असमत साटम यािंचा मतदािसिंघाची सीमा ज्या 

सठकाणी सिंपते त्या नाल्ह्यापासनू माझ्या मतदािसिंघास सरुुिात होते. त्यामध्ये 

महानगिपासलकेचे एक पिंसपिंग सटेशन आह.े ते तयाि किताना बािचू्या िागेत र्िाि 

टाकण्यात आला आह.े तेथे निीन बािंधकाम करु नये. िहूु सकिं िा खाि दािंडा येथील 

कोळी बािंधिािंची िषाानिुषांची िागा आह.े तेथे ते नौका शाकािणे, िाळी सकुसिणे, 

बोट मेन्टनन्स याडा, ड्रॉई िंग र्ीश याडा ि मोळे खळेाचे मैदान याकरिता ती िागा 

आिश्यक असनू उक्त प्रयोिनासाठी ती उपलब्ध करुन दणे्यात यािी. याकरिता दािंडा 

कोळी मासेमािी व्यािसासयक सहकािी सिंसथा यािंच्या सिनिंती अिाानसुाि त्यािंना उक्त 

प्रयोिनासाठी िागा उपलब्ध करुन दणे्याचा सनणाय घेण्यात यािा, अशी माझी सिनिंती 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मनपा मान्यता प्राप्त खािगी प्राथसमक शाळेतील सशक्षक ि 

सशक्षकेति कमाचािी यािंना अद्याप ७ िा िेतन आयोग लाग ूकिण्यात आला नाही. तो 

सन २०१६ पासनू लाग ूहोणे अपेसक्षत होते. याप्रयोिनाकरिता महानगिपासलकेने ५० 

टक्के ि ५० टक्के िाज्य सिकािने सनधी उपलब्ध करुन दणे्याकरिता प्रसताि  
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महानगिपासलकेने सादि केला आह.े त्यास अद्याप सिकािने सिंमती सदली नाही. ह ेसिा 

कमाचािी मिाठी आहते. त्यािंना ७ िा िेतन आयोग लाग ूकिण्यासाठी सशक्षण मिंत्री 

महोदया यािंनी सकािात्मक सनणाय घ्यािा, अशी माझी सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम ि क्रीडा सिर्ाग – या दोन्ही 

सिर्ागाच्या सिंदर्ाात माझ्या काही मागण्या आहते. आझाद मैदान, क्रॉस मैदान येथे 

खळेाच्या सपचेस ् तयाि किण्यात आल्ह्या आहते. या सठकाणी मुिंबई सक्रकेट 

असोसशएशन ि िेगिेगळे क्लब खेळाच्या ॲक्टीव्हीटी किीत असतात. या सिा 

सपचेस ् ची लीि सिंपलेली आह.े त्यासिंदर्ाातील प्रसताि सािािसनक बािंधकाम 

सिर्ागाकडे प्रलिंसबत आह.े एमसीएमध्ये ३०० पेक्षा असधक निीन खळेाडू सनमााण 

किणािी रॅ्क्िी आह.े त्यािंच्याकरिताच्या सपचेस ्ची लीि सिंपलेली आह,े त्याच्या 

सिंदर्ाात मासहती घऊेन सकािात्मक सिचाि किण्यात यािा, ही सिनिंती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, महसलू ि क्रीडा -  या सिर्ागाच्या सिषयाशी सिंबिंधी 

आणखी एक सिषय आह.े िानखडेे सटेसडयमच्या सतसकटािंचा किाि िाज्य 

सिकािमधील सिसिध सिर्ागािंशी झाला आह.े क्रीडा खात्याच्या मागण्यािंिि चचाा 

किीत असताना मी सिनिंती किणाि आह.े माननीय पयााििण मिंत्री यािंनी या सिषयाच्या 

सिंदर्ाात एक बैठक घेतली आह.े आता सदनािंक २५ ि २६ माचा, २०२२ पासनू 

आयपीएल सपधाा सरुु होत आह.े आपण सटेसडअममधील आसन क्षमतेच्या २५ टक्के 

प्रेक्षक आसनािरुन उक्त सपधाा पाहण्याची पििानगी सदली आह.े सदिहू 

सटेसडअममधील आसन क्षमता ३२ ते ३३ हिाि इतकी असनू २५ टक्के 

पििानगीनसुाि ८ हिाि पेक्षा असधक पे्रक्षक उक्त सटेडीअमिि सामने पाहू शकणाि 

नाहीत.  ३०० ते ३५० क्लब आहते. सदिहू सामन्यािंचा मुिंबई सक्रकेट असोसशएशनला 

एक निंबि कोटा िाज्य सिकािला द्यािा लागतो. यामळेु सामान्य मुिंबईकिािंना 

टी.व्ही.व्यसतरिक्त सटेडीअमिि सामने पाहण्याची सिंधी समळणाि नाही. बीसीसीआयच े

काहीही म्हणणे असले तिी बीसीसीआय यािंनी पत्ररुपाने सिनिंती केली असनू  
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ॲड.आसशष शलेाि... 

त्यासिंदर्ाात सिकाि सनणाय घेऊ शकते. आयपीएलच्या मॅचेसकरिता ब्रेबॉन, िानखडेे, 

डी.िाय आसण पणुे येथील सटेसडअमकरिता २५ टक्क्यािंऐििी ५० टक्के प्रेक्षक आसन 

क्षमतेच्या िापिाची पििानगी दणे्यात यािी. 

यानिंति श्री.तेलिंग... 
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ॲड.आसशष शलेाि...... 

यासाठी आपण पढुकाि घ्यािा ि आिच्या सिषयाचा सिंदर्ा घेऊन याबाबतचा सनणाय 

घोसषत किण्यास कोणतीही अडचण नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, बािंद्रा येथे बािंद्रा सकल्ह्ला आह.े उक्त सकल्ह्ल्ह्याच े ि 

आिबूािचू्या परिसिाचे सशुोसर्किण ि िोषणाई किण्याचा प्रसताि दोन िषाापिूी मी 

मुिंबई महानगिपासलकेला सदला होता. पििंत ु तो प्रसताि महानगिपासलकेने व्यपगत 

केलेला आह.े ििळी येथील सकल्ह्ल्ह्याचे सशुोसर्किण किण्यात आले, ही चािंगली 

बाब आह.े पििंत ुबािंद्रा येथील सकल्ह्ला दखेील पयाटनासाठी तिेढाच महत्त्िाचा आह.े 

आपण अथासिंकल्ह्पामध्ये हरेिटेि िॉक चे आश्वासन सदलेले आह.े त्यामळेु बािंद्रा 

सकल्ह्ल्ह्याचे दखेील सशुोसर्किण किण्याबाबतची घोषणा पयाटन सिर्ागाने किािी, 

अशी सिनिंती कितो आसण मी माझे र्ाषण सिंपसितो. धन्यिाद.. 

-------- 
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 श्री.प्रकाश सोळिंके (मािलगाि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पातील सिसिध सिर्ागाच्या अनदुानाच्या मागण्यािि चचाा किण्यासाठी मी 

उर्ा आह.े  

 अध्यक्ष महादये, प्रथम की कृषी सिर्ागािि बोल ू इसच्ितो. या 

अथासिंकल्ह्पामध्ये कापसू आसण सोयाबीनसाठी १ हिाि कोटी रुपयािंचा कृती कायाक्रम 

मान्य केलेला आह.े त्यामळेु याचा सनसितपणे र्ायदा कापसू आसण सोयाबीन 

िाढीसाठी होईल, असा मला सिश्वास आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मागील अनेक िषांपासनू महािाष्ट्िामध्ये कापसाच्या सब.टी.-

२  सबयाणािंचा िापि केला िात आह.े त्या सबयाणािंिि सदिसेंसदिस सकडीचे प्रमाण 

िाढत आह.े अमेरिका सकिं िा चीन या दशेािंमध्ये सब.टी.-७ या सधुारित सबयाणािंचा 

िापि केला िात आह.े त्यामळेु महािाष्ट्िातील कापसू उत्पादक शेतकऱयािंना दखेील 

सब.टी-७ सबयाणे उपलब्ध करुन दणे्याबाबत प्रयत्न किािा, अशी मी सिनिंती कितो. 

या सबयाणािंमळेु कापसाचे मोठ्या प्रमाणािि उत्पादन िाढणाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कोकणासाठी बािंब ू पीक महत्त्िाचे आह,े तसे 

मिाठिाड्यासाठी दखेील महत्त्िाचे आह.े बािंब ूलागिडीसाठी प्रोत्साहन योिना सरुु 

करुन अनदुान दणे्यात यािेत. त्यामळेु लहान शेतकऱयािंना त्याचा र्ायदा होईल, असे 

मला िाटते.  

 अध्यक्ष महोदय, िन्यप्राण्यामळेु शेतीचे मोठ्या प्रमाणािि नकुसान होत आह.े 

त्यामळेु सोलि कुिं पनासाठी अथासिंकल्ह्पामध्ये तितदू केलेली आह.े िाज्यातील प्रत्येक 

शेतकऱयािंच्या शेतीला कुिं पण झाले पासहिे, या दृसष्टकोनातनू सनसितपणे सनणाय घ्यािा, 

अशी मी सिनिंती कितो.     

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.आसदत्य ठाकिे यािंनी पयाटन सिर्ागाचा कािर्ाि 

हातामध्ये घेतल्ह्यानिंति पयाटन सिर्ागामध्ये असतशय चािंगले काम होत आह.े माझ्या 

मतदािसिंघामध्ये एक हिाि ते बािाशे िषाापिूीचे प्राचीन मिंसदिे आहते. त्या सठकाणी 

पयाटकािंची मोठी गदी होते.  
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श्री.प्रकाश सोळिंके....... 

पििंत ुसद्य:ससथतीत सदि मिंसदिािंची अिसथा असतशय िाईट झाली आह.े त्यामळेु पयाटन 

सिर्ागाच्या माध्यमातनू या मिंसदिाची दरुुसती केली ि तेथे आिश्यक ससुिधा उपलब्ध 

करुन सदल्ह्या ति पयाटक सिंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणािि र्ि पडणाि आह.े त्यामळेु 

यासाठीचा एक प्रसताि पयाटन सिर्ागाकडे सादि केलेला आह.े उक्त प्रसतािास 

लिकिात लिकि मिंििुी दऊेन आिश्यक सनधी उपलब्ध करुन द्यािा, अशी मी सिनिंती 

कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मािलगाि प्रकल्ह्पाचे बडुीत के्षत्र ििळपास ७ हिाि हके्टि 

इतके आह.े त्यामळेु पयाटन सिर्ागाच्या माध्यमातनू या धिणामध्ये िॉटि सपोटा ि 

ॲक्िॅरिअम किता येईल काय, याचा सिचाि किणे आिश्यक आह.े मािलगाि ि 

हिणिाडी येथील धिणाच्या माध्यमातनू पयाटनास चालना दऊे शकतो, असा मला 

सिश्वास आह.े  

यानिंति श्री.कुलकणी........ 
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प्रकाश सोळिंके.... 

 अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्माननीय सदसयािंनी शालेय सशक्षण सिर्ागासिंदर्ाात 

प्रश्न उपससथत केले आहते. शाळेतील िगाखोल्ह्या, सिच्ितागहृ, िीि, पाणी ि इति 

र्ौसतक ससुिधािंची मासहती यासठकाणी दणे्यात आली आह.े ग्रामीण र्ागातील सिल्ह्हा 

परिषद शाळा, मिाठिाड्यातील सनिामकालीन शाळािंकरिता असधकचा सनधी द्यािा 

ि प्रत्येक शाळेला र्ौसतक ससुिधा उपलब्ध करुन सदल्ह्या ति सशक्षणाचा दिाा 

सनसितपणे िाढेल. मी माननीय सशक्षणमिंत्रयािंच े आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष िेध ू

इसच्ितो. माझ्या सिल्ह्यात आठ तालकेु आहते. या सिा तालकु्यातील गट सशक्षण 

असधकाऱयािंची पद े रिक्त आहते. यामळेु या सिल्ह्यातील शाळािंिि गट सशक्षण 

असधकाऱयािंच्या माध्यमातनू िाहत नाही. यापासनू हा सिल्ह्हा ििंसचत आह.े या गट 

सशक्षण असधकाऱयािंची ११ सठकाणी सनयकु्ती किािी, अशी मी सिनिंती कितो. इिंग्रिी 

माध्यमािंच्या शाळािंना शासनाच्या माध्यमातनू अनदुान सदले िात नाही. या शाळािंमध्ये 

िाईट टु एज्यकेुशनच्या माध्यमातनू सक्तीने सिद्यार्थयांना प्रिेश दणे्याचा कायदा आह.े 

सिद्यार्थयांना सशकण्यासाठी या शाळािंनादणे्यात येणािे अनदुान मागील  पाच िषाापासनू 

प्रत्येक शाळेचे अनदुान प्रलिंसबत आह.े दििषी या शाळािंना ह े अनदुान समळािे. 

िेणेकरुन गरिब सिद्यार्थयांना याचा र्ायदा होईल. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्तमिंत्री यािंनी अर्य योिना सरुु केली आह.े 

िीएसटी किाच्या दाव्यािंचा ििळपास ३.५ लाख व्यापाऱयािंना र्ायदा झाला आह.े 

खिेदी-सिक्री व्यिहािामध्ये एखाद्या पिचेसिने व्हटॅ ॲसेसमेंटमधील पितािा 

सिके्रत्यािंनी कि न र्िल्ह्यामळेु िषाानिुषे थािंबसिला िातो. मी सित्तमिंत्री महोदयािंना 

सिनिंती कितो की, त्यािंनी याकडेही लक्ष द्यािे. हा किाचा पितािा समळण्यासाठी 

योिना तयाि किािी.  

 अध्यक्ष महोदय, सहकाि सिर्ागाबाबत मी मत मािंडणाि आह.े साखि 

कािखान्यािंना इथेनॉल तयाि किण्यासशिाय पयााय नाही. कें द्र सिकािने याकरिता 

योिना तयाि केली आह.े कें द्र सिकािकडून या प्रकल्ह्पािंना ६ टक्के इिंटिेसट सबव्हेंशन 

दते आह.े पििंत ुिाज्य सिकािमार्ा त कोणतीही मदत केली िात नाही. सबहाि िाज्य  
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प्रकाश सोळिंके.... 

इथेनॉल सनसमातीकरिता अनेक योिना तयाि किीत आह.े पििंत ुमहािाष्ट्ि िाज्य इथेनॉल 

उत्पादनाकरिता एकही रुपयाची मदत किीत नाही, ही असतशय ददुिैाची गोष्ट आह.े 

म्हणनू मला सिनिंती किाियाची आह ेकी, कें द्र सिकाि ज्याप्रमाण े६ टक्के इिंटिेसट 

सबव्हेंशन दते आह,े त्याचप्रमाणे िाज्य सिकािने सकमान ३ टक्के इिंटिेसट सबव्हेंशन 

सकीम इथेनॉल प्रकल्ह्पास चालना दणे्याकरिता िाबिािी.  

 अध्यक्ष महोदय, उद्योग सिर्ागाची सकीम ऑर् इन्सेन्टीव्हमधनू सहकाि 

क्षेत्राला िगळण्याचा सनणाय घेण्यात आला आह.े एखाद्या सहाकिी साखि 

कािखान्याने इथेनॉल सनसमातीकरिता प्रकल्ह्प उर्ा किण्याचे ठिसिले ति त्या 

कािखान्यास ह ेइन्सेंटीव्ह नाकािले िात आहते. पििंत ुखािगी के्षत्रातील उद्योिकािंना 

ह ेइन्सेंटीव्ह सदले िात आहते. 

 

यानिंति श्री. चौधिी..... 
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श्री.प्रकाश सोळिंके..... 

अशा प्रकािची उलटी गिंगा सहकाि के्षत्रामध्ये िाहण्यास सरुुिात झाली आह ेि ही 

बाब असतशय ददुिैी आह.े  माननीय सहकाि मिंत्रयािंना सिनिंती आह ेकी, ससकम ऑर् 

इन्सेसन्टव्हमध्ये सहकाि के्षत्राचा समािेश झाला पासहिे अशी र्सूमका आपण 

मिंसत्रमिंडळासमोि मािंडािी.   

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या मागण्यािंिि मी बोलत 

आह.े  हरित लिादाने नकुताच एक सनणाय सदला असनू माननीय मिंत्री श्री.अशोक 

चव्हाण यािंचे लक्ष मी त्याकडे िेध ू इसच्ितो.   पिूी िसते सकिं िा बािंधकामासाठी 

लागणाऱया मरुुमासाठी तहससलदाि पििाना दते होते पििंत ुहरित लिादाने त्यािि बिंदी 

आणली आह.े  त्यामळेु िसता ि इति बािंधकामाची कामे पणूापणे थािंबतील की काय 

अशी परिससथती सनमााण झाली आह.े.. (अडथळा...) बिोबि आह,े हा सनणाय महसलू 

सिर्ागाशी सिंबिंसधत आह.े  पििंत ुया सनणायामळेु आपल्ह्या सिर्ागातील िसत्यािंची काम े

बिंद होणाि असतील ति आपण दखेील यामध्ये लक्ष घालािे अशी माझी सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघामध्ये र्ात सपिंपळगाि – तळोडा – 

कातििण – सरुुडी दिम्यान हमॅ अिंतगात काम किण्यात आले आह.े  हमॅ अिंतगात काम 

हाती घेताना त्या िसत्याची सरुुिात आसण शेिट ही िाज्य सकिं िा िाष्ट्िीय महामागााला 

िोडणािी असली पासहिे.  पििंत ुया िसत्याचे काम मात्र अध्याातच सिंपसिण्यात आले 

आह.े  या मागाािरुन पढेु गेल्ह्यास खामगाि-पिंढिपिू हा िाष्ट्िीय महामागा क्रमािंक-५४८ 

(सी) आह.े  त्यामळेु माझी सिनिंती आह ेकी, या िसत्याचे आणखी १५ सकलोमीटि 

लािंबीचे काम पणूा किािे.  िेणेकरुन सदि िसता िाष्ट्िीय महामागााशी िोडला िाऊन 

तेथील नागरिकािंना न्याय समळेल.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघामध्ये हमॅ अिंतगात पॅकेि क्रमािंक एय-ू१२३ 

पाडळससिंगी – सपिंपळनेि – िडिणी – धारुि – आडस – लोखिंडी साििगाि हा िसता 

सन २०१८ मध्ये मिंििू झाला आह.े  पििंत ुअद्यापही या िसत्याच्या कामाची सनसिदा 

काढण्यास पििानगी दणे्यात आलेली नाही.  मखु्य असर्यिंता, सािािसनक बािंधकाम 

सिर्ाग, औििंगाबाद यािंनी यासिंदर्ाातील प्रसताि शासनाकडे सादि केलेला आह.े   
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श्री.प्रकाश सोळिंके..... 

सदि प्रसतािास लिकिात लिकि मान्यता द्यािी, अशी मी या सनसमत्ताने सिनिंती कितो 

ि मला बोलण्याची सिंधी सदली त्याबद्दल मी आपले आर्ाि माननू माझे र्ाषण 

सिंपसितो.  धन्यिाद.  िय सहिंद.  िय महािाष्ट्ि. 

--------- 
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 श्री.िािेश पिाि (नायगािंि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझा पसहला मदु्दा पयाटन सिर्ागाशी सिंबिंसधत आह.े  माननीय 

पयाटन मिंत्री श्री.आसदत्य ठाकिे ह े या सठकाणी उपससथत आहते.  आि ित्रपती 

सशिािी महािािािंची ियिंती आह.े  मी या सनसमत्ताने अत्यिंत महत्त्िाचा मदु्दा उपससथत 

किीत आह.े  शिुसिि सििािी महाले यािंच ेसमािक सकिं िा पतुळा प्रतापगडािि उर्ािला 

िािा अशी र्ाि िनुी मागणी आह.े  सन २००५ मध्ये यासिंदर्ाात सामान्य प्रशासन 

सिर्ागाचा ठिाि झाला होता.  पििंत ुअद्यापही काही कायािाही होऊ शकलेली नाही.  

त्यामळेु याबाबत तात्काळ सनणाय घ्यािा.  मिाठीमध्ये अशी म्हण आह ेकी, "होता 

सििा म्हणनू िाचला सशिा."   

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या नायगािंि मतदािसिंघामध्ये अनेक सपु्रससध्द धासमाक 

सथळे आहते.  त्यामध्ये िाहिेाह,े घुिंगिा िाह,े गगनबीड, नागठणा, सातगेाि, सिंगम, 

केदाि िडगाि, निसी येथील बालािी मिंसदि, बोळसा येथील मिंसदि आसण येिती 

येथील मठाचा समािशे आह.े  या सतथासथळािंची दिाािाढ करुन त्यािंच्या 

सिकासासाठी सनधी द्यािा, अशी सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलत 

आह.े  सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाचे मिंत्री माननीय श्री.अशोक चव्हाण यािंचे मी 

सिाप्रथम आर्ाि व्यक्त कितो.  कािण त्यािंनी माझ्या मतदािसिंघामध्ये बऱयापैकी सनधी 

उपलब्ध करुन सदला आह.े  पििंत ुमाझा सिषय मािंडण्यासाठी मी प्रससध्द सिंगीतकाि 

खय्याम यािंनी सिंगीतबध्द केलेल्ह्या गझलच्या दोन ओळी ऐकि ूइसच्ितो.   

यानिंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री िािेश पिाि...... 

अध्यक्ष महोदय, मी माझा सिषय मािंडण्यासाठी प्रससध्द सिंगीतकाि श्री खय्याम 

यािंनी सिंगीतबध्द केलेल्ह्या गिलच्या ओळी आपल्ह्याला ऐकि ूइसच्ितो. 

"कर्ी सकसी को मकुम्मल िहािं नहीं समलता, 

िहािं उम्मीद हो उसकी िहािं नहीं समलता." 

 मी मिंत्री महोदयािंना सािंग ूइसच्ितो की, आपण या सठकाणी सनधी सदला आह.े  

पििंत ुमाझ्या मतदाि  ंघामध्ये अजनूिी तातडीचे अ े बरेच रस्ते आिते की, जयांना 

हनधी हमळण ेआवश्यक आह.े 
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कामकािाच्या कायापध्दतीबाबत 

श्री. नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, मला कामकािाच्या कायापध्दतीबाबत 

सिचािणा किायची आह.े  आपण सिा पक्षािंसाठी िेळ ठििनू दतेो.  यासाठी 

कालमयाादा सनसित केली असली पासहिे. 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री. कागलदास कोळांबकर) : मी सन्माननीय 

सदसयािंना सािंग ू इसच्ितो की, माननीय उपमखु्यमिंत्री यािंनी ६ िािेपयंत िेळ ठििनू 

सदली आह.े 

श्री. नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, िात्रर्ि कामकाि चालसिले तिी त्याबद्दल 

आमची अडचण नाही. पििंत ु आमची सिनिंती अशी आह े की, काँगे्रस पक्षाच्या 

सन्माननीय सदसयािंना बोलायची सिंधी द्यायची नाही काय ? आपल्ह्याकडे असा काही 

ठिाि झाला आह ेकाय ?   

तागलका सभाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदसयािंना सािंग ू इसच्ितो की, 

माझ्याकडे असा र्ेदर्ाि नाही.  मी सिा सन्माननीय सदसयािंना सिंधी दतेो. 

श्री. नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, कािण आमचे आतापयंत दोनच 

सन्माननीय सदसय बोलले आहते.  आपण तो चाटा तपासनू पहािा.  आमच्यािि 

अन्याय होऊ नये, अशी आमची अपेक्षा आह.े 

तागलका सभाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदसयािंना सािंग ू इसच्ितो की, ह े

िाणनुबूिुनू होत नाही.    

श्री. िािेश पिाि : मी आपल्ह्या माध्यमातनू माननीय सािािसनक बािंधकाम 

मिंत्री यािंना सिनिंती करु इसच्ितो की,  माझ्या मतदाि सिंघातील नायगािंि तालकु्यातील 

शेळगाि ित्री ते सिुलेगाि ते औिाळा-कोठाळा दगुाि िसता, कहाळा - पाटोदा - 

बिबडा ते अिंतिगाि िसताकुिं टूि ते सालेगाि ते डोंगिगाि िसता, ताकबीड ते पळसगाि 

ते दगेाि िसता, घुिंगिाळा ते बळेगाि िसता तसेच उमिी तालकु्यातील सशिंधी हुिंडा 

बोळसा र्ायेगाि िसता, कोल्ह्हा ढोलउमिी कालाा पळसगाि िसता, गोदाििी नदीििील  
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श्री. िािेश पिाि... 

र्येगाि - बिबडा गािाििील मोठ्या पलुाचे बािंधकाम, तळेगाि - नागठाणा - बोळसा 

िसता, कौडगाि - हातणी - बोििनुी - किकाळा - गोळेगािंि - िाघलिाडा िसता, 

कळगाि ते गोिठा िसता तसेच धमााबाद तालकु्यातील धमााबाद ते बन्नाळी िसता, 

ससििखोड - बामणी - मनिु सिंगम िसता, किखलेी - धानोिा - सायखडे ते िािीकोट 

ते सदग्रस िसता या िसत् यािंच्या डािंबिीकिणासाठी मिंििू होणाऱया पिुिणी मागण्यािंमध्ये 

समािेश किािा, अशी मी आपल्ह्याला नम्र सिनिंती कितो. 

अध्यक्ष महोदय, मी सािािसनक बािंधकाम मिंत्रयािंचे ते आमच्या सिल्ह्यात 

मोठ्या प्रमाणात सनधी आणत असल्ह्यामळेु आर्ाि व्यक्त कितो.  पििंत ुआपल्ह्या नािंदडे 

सिल्ह्यामध्ये सिाासधक कामे के.टी.कन्सिक्शन ही किं पनी किीत आह.े  त्यािंच्याकडे 

असधकचे कामे असल्ह्यामळेु कामािंचा दिाा िाखला िात नाही आसण बऱयाच कामािंना 

उशीि सधु्दा होतो.  त्यामध्ये कोंडलिाडी धमााबाद िसता ििळपास २ िषाापासनू 

सिंथगतीने सरुू आह.े  तसेच नािंदडे हदै्राबाद हा महामागा या किं पनीकडून केला िात 

आह.े  मात्र तेथे बी.सी.चा िे लेअि सनयसमतपणे किािे लागते त ेसदि किं पनी किीत 

नाही.  त्या िसत्याची दखेर्ाल सधु्दा ते किीत नाहीत.  त्यामळेु यािि काििाई होण े

अत्यिंत गििेचे आह.े  

अध्यक्ष महोदय, नायगािंि ह ेशहि िाढत चालले आह ेआसण ते महामागााच्या 

दोन्ही बािलूा सिर्ागले गेले आह.े  त्यामळेु नायगािंि नशीसाठी या बाय-पास 

िसत्यासाठी सनधीचे प्रयोिन किािे आसण तोपयंत महामागााच्या एका बाििूरुन 

दसुऱया बािनेू िाण्यासाठी पादचािी पलू नागरिकािंसाठी किािा, िेणेकरुन अपघात 

कमी होतील.  तसेच बऱयाचशा पलुािंची कामे दखेील होणे गििेचे आह.े  नाबाडा २७ 

योिनेमधनू माझ्या मतदाि सिंघातील एकाही पलुाचा समािेश झाला नाही.  पििंत ु

नाबाडा २८ मध्ये तिी सकमान गोळेगािंि बेंद्री िसत्याििील पलू, सिुलेगाि िािगडनगि 

पलू, उमिी तालकु्यातील बेलदिी िसत्याििील पलू, ससििखोड गािाििळील 

गोदाििी नदीििील पलू, िाहिेी येथील पलू ही सिा कामे पणूापणे नव्याने किण्याची 

गिि आह.े  याकरिता आपल्ह्या माध्यमातनू कें द्रीय मिंत्री माननीय श्री. सनतीन गडकिी  
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श्री. िािेश पिाि... 

यािंना आपण दोघािंनी एकसत्रतपणे िाऊन त्यािंना सिनिंती किता येईल.  तसेच धमााबाद 

तालकु्यातील बनाळी िसत्याििील पलू सधु्दा सततकाच महत्त्िाचा आह.े  मगुािंि 

येथील पलू, सालेगािंि येथील पलू यासाठी दखेील सनधीचे प्रयोिन किािे.  

अध्यक्ष महोदय, या सनसमत्ताने मी आणखी एक बाब आपल्ह्या सनदशानास 

आणनू दऊे इसच्ितो की, कें द्रीय मिंत्री माननीय श्री. सनतीन गडकिी िाज्यातील सिसिध 

िसत्यािंसाठी ििळपास २१०० कोटींचा सनधी सदलेला आह.े  त्यामध्ये आपल्ह्या 

र्ोकि मतदाि सिंघामध्ये २०६ कोटी रुपयािंचा सनधी सदला त्याबद्दल मी त्यािंचे आपल्ह्या 

ि माझ्या ितीने आर्ाि व्यक्त कितो.  याबाबत मी आपल्ह्याला सािंग ूइसच्ितो की, 

मोठ्या िसत्यािंबाबत आपल्ह्याला कें द्रीय मिंत्री माननीय श्री. सनतीन गडकिी यािंची मदत 

घेता येईल.  पििंत ुआता मी ज्या िसत्यािंचा उल्ह्लेख केला त्या िसत्यािंसाठी आपण 

येणाऱया काळात सनधी उपलब्ध करुन द्यािा, अशी मी सािािसनक बािंधकाम मिंत्री 

महोदयािंना सिनिंती कितो. 

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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अध्यक्ष मिोदय, कृषी हवभागाबाबत मी एक मदु्दा मांडणार आि.े माझा 

मतदािसिंघ हा पणूात: ग्रामीण असल्ह्यामळेु तेथील प्रश्न अत्यिंत महत्त्िाचे आसण ज्िलिंत 

आहते.  शेतीचे तािंसत्रकिण मोठ्या प्रमाणात होत आह.े शेतामध्ये काम किण्यासाठी 

मििू समळत नाहीत. त्यामळेु शेतकऱयािंना िॅक्टि घेण्यासाठी दणे्यात येणािे अनदुान 

अत्यिंत अत्यल्ह्प आह.े माननीय कृषी मिंत्रयािंना माझी सिनिंती आह ेकी, शेतकऱयािंना 

िॅक्टि दणे्यासाठी सकमान ५० टक्के द्यािे सकिं िा त्याबाबत सिचाि किािा. शेतीच े

उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात होते तेव्हा हमी र्ाि खिेदीचा सनयम आह.े पििंत ु त्याची 

अिंमलबिािणी होत नाही कािण असधकािी सकिं िा बािाि ससमत्या त्याकडे लक्ष दते  

नाहीत. त्यामळेु शेतकऱयािंना नाईलािासति आपला माल सिकािा लागतो. सिकाि 

सदु्धा लिकि हमीर्ाि कें द्र सथापन किीत नाहीत. ग्रामीण र्ागात एका तालकु्यात 

कमीत कमी १० ते १५ गोडाऊनची सनसमाती किािी. िेणेकरुन शेतमाल तािण 

योिनेचा लार् शेतकऱयािंना घेता येईल. त्याचप्रमाणे िेव्हा सिकाि हमी र्ािाने खिेदी 

किते तेव्हा बऱयाचदा १० सदिस खिेदी कें द्र बिंद पडतात. कािण त्यािंना माल 

ठेिण्यासाठी गोडाऊन नसते त्यामळेु गोडाऊन सनसमाती व्हािी, अशी माझी सिनिंती 

आह.े  

अध्यक्ष मिोदय, माननीय सित्त मिंत्री श्री. असित पिाि यािंनी पीक सिम्यासिषयी 

मत मािंडले आह ेकी, पीक सिम्यासाठी शासनाला निीन किं पनी सथापन किता येईल 

काय असा शासन सिचाि किीत आह.े ह े किीत असताना मोठया प्रमाणात पीक 

यसिमा योिनेमध्ये बदल किणे गििेचे आह.े ज्यामध्ये उिंबिठा उत्पन्न सकिं िा ज्या 

पद्धतीने शेतकऱयािंचा सव्ह ेकेला िातो. या सिा बाबींची येणाऱया हिंगामात दरुुसती 

किािी आसण अशा काळामध्ये सनसगााच्या लहिीपणामळेु काही गॅििंटी नाही. त्यामळेु 

शेतकऱयािंना पीक सिम्याचा मोठा सहािा समळतो. त्यामळेु पीक सिम्याचे धोिण मोठया 

प्रमाणात बदलणे गििेच ेआह.े िेणेकरुन शेतकऱयािंना न्याय समळेल.  दसुिी एक बाब  

ही कृषी आसण सहकाि सिर्ागाशी सनगडीत आह.े ती म्हणिे अनेक शेतकिी अत्यल्ह्प 

महणिे २ एकि शेती असणािे असल्ह्याकािणाने पीक किााची मागणी मोठया  
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प्रमाणात असते. आपण िि बसघतले ति आपल्ह्या लक्षात येईल की, पीक किााचे 

सितिण होत असताना त्यातील ५० टक्के किा १० ते १२ टक्के कसमशन घेऊन 

दलालामार्ा त सदले िात.े िे प्रामासणक शेतकिी असतात ते िेव्हा बँकेचा पाठपिुािा 

कितात त्यािंना सािंगण्यात येते की, त्यािंची र्ाईल नािंदडेला गलेी. मग ती र्ाईल 

नािंदडेिरुन कमीत कमी ५ ते ६ मसहने येत नाही. अमेरिकेहून १५ सदिसात र्ाईल 

आली असती पििंत ुसिल्ह्याच्या सठकाणािरुन येत नाही, अशी अिसथा आह.े त्यामळेु 

सहकाि सिर्ागाने याबाबत त्यािंच्या डीडीआि कायाालयाला सक्त ताकीद द्यािी. 

कािण की, सर्ल्ह्ड ऑसर्सि आसण मॅनेिि शेतकऱयािंशी खपू आडमठुीपणाची र्ाषा 

कितात. सतथे गेल्ह्यानिंति सपण्यासाठी पाणी नसते, बसण्यासाठी िागा नसते सकिं िा 

शौचालयाची व्यिसथा नसते. सिथे बोडा लािलेले असते ते एिढे िोटे कागद 

लाितात की दोन सदिसात ते र्ाटून िातात. त्यामळेु शेतकऱयािंना मासहती दणे्यासाठी 

सतथे कोणीही उपलब्ध नसते. दोन ते चाि मसहने  सतथे चकिा माितात. बऱयाच 

सठकाणी असे झालेले आह ेकी, उमिी येथे बँक ऑर् बडोदाची एक शाखा आह ेसतथे 

किा न दतेा शेतकऱयािंची िमीन मॉडगेि केलेली आह.े आता त्याला ८ मसहने झालेले 

आह े पििंत ु अद्याप त्यािंनी ते मॉडगेि हटसिलेले नाही. याबाबती सदु्धा काििाई 

किण्यात यािी.  

अध्यक्ष महोदय, आि सिसहिींना एमआििीएसमार्ा त अनदुान सदले िाते. 

माननीय कृषी मिंत्रयािंना माझी सिनिंती आह ेकी, "मागेल त्याला सिसहि" यासाठी आपण 

अनदुान द्यािे सकिं िा यासाठी सिचाि किािा. त्याचप्रमाणे आता सेंद्रीय शेती किणे ही 

काळाची गिि आह.े कािण आता ग्रामीण र्ागात तसेच सिा िगातच कॅन्सिचे प्रमाण 

िाढलेले आह.े त्यासाठी आि ग्रामीण र्ागात सेंद्रीय शेतीचा प्रयोग किण्यासाठी 

कोणाला सािंसगतले ति ते त्या गिीब शेतकऱयािंना पििडत नाही. पििंत ुसेंद्रीय शेतीतनू 

उत्पासदत झालेल्ह्या मालाला खपू चािंगला आसण पटीने र्ाि समळतो ह ेआपल्ह्याला 

माहीत आह.े त्यामळेु सेंद्रीय  शेतीला प्रोत्साहन दणे्यासाठी म्हणिे सकमान मिाठिाडा 

आसण सिदर्ाातील शेतकऱयािंना तिी आपण र्िघोस असे अनदुान द्यािे, अशी माझी  
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सिनिंती आह.े त्याचप्रमाणे नािंदडे सिल्ह्ृयातील काही िणािंची २७ टक्के ति काही 

िणािंची १०० टक्के पीक सिम्याची िक्कम अशी १३० कोटी रुपये पीक सिमा 

किं पनीकडून दणेे अिनू बाकी आह.े या बाबतीत मी आपल्ह्याशी चचाा दखेील केली 

आह.े पीक सिमा किं पनी एका आठिड्यामध्ये ही िक्कम दणेाि होती पििंत ुअद्यापही 

सदलेली नाही. त्याबद्दल आपण काििाई किा.  

अध्यक्ष महोदय, आता पढुची सपढी कृषी के्षत्रापासनू खपू लािंब िात आह.े 

कािण शेती पििडत नाही म्हणनू यामध्ये निीन तिंत्रज्ञान यािे, पढुच्या सपढीला 

प्रोत्सासहत किािे आसण शेतकऱयािंचे उत्पन्न िाढािे यासाठी आपण माझ्या 

मतदािसिंघाात उमिी, धमााबाद आसण नायगाि येथे आणखी एका कृषी 

महासिद्यालयाला मान्यता द्यािी, अशी मी आपल्ह्याला सिनिंती कितो.  

अध्यक्ष महोदय, सहकाि सिर्ागाचे काही महत्त्िाचे सिषय आहते. सध्या 

ग्रामीण र्ागात िाष्ट्िीयकृत बँकािंच्या शाखा खपू कमी आहते. त्याचप्रमाणे इति 

बँकािंच्या शाखा दखेील कमीच आहते. एका बँकेच्या शाखमेध्ये साडे पाच ते सहा 

हिाि शेतकिी खातेधािक आहते.  

(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री. दीपक चव्हाण) 

यानिंति श्रीमती कििंदीकि.... 
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यामळेु शेतकऱयािंना ही बँक कशी सेिा दऊे शकेल, याचा आपण सिचाि किािा. 

बँकेमध्ये ििळििळ  ५० टक्के कमाचाऱयािंची पद ेरिक्त असल्ह्यामळेु शेतकयािंना सेिा 

समळत नाही. या बाबत आपण कें द्र शासनाला सिनिंती किािी. तसेच ग्रामीण 

र्ागातील बँकािंच्या शाखा सतप्पट झाल्ह्या पासहिेत, या करिता पािले उचलािीत 

अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,  शेतकऱयािंना िेळेिि  पीक किा समळत नाही.सं  शासनाने 

सिसिध महामिंडळे सथापन केलेली आहते. या महामिंडळािंमध्ये अनेक तरुण मलेु 

सिसिध प्रोिेक्ट करिता अिा कितात.मात्र बँक त्यािंना किा दते नाही. मसहला 

सक्षमीकिणासाठी बचत गटािंना प्रोत्साहन दणे्याचा प्रयत्न केला िातो. मात्र बचत 

गटािंचे खाते दखेील उघडले िात नाही. या सिंबिंधी असधकाऱयािंना लक्ष दणे्यास सािंगािे.  

 अध्यक्ष महोदय,  शेतकऱयािंचे अनदुान सिल्ह्हा मध्यिती बँकेत िमा हाेते. मात्र 

िषाानिुषे  नािंदडे  सिल मध्यिती बँक ह े अनदुान िाटू शकत नाही. िािकीय 

सिंबिंधािंमळेु ओळखीच्या व्यक्तीला प्राधान्य सदले िाते. तसेच  २०० रु्टाच्या असतशय 

तटुपुिंज्या िागते बँक चालिली िाते. तथेे ििळििळ ५० टक्के कमाचािी िगा 

कायाित आह.े बहुतािंश कमाचािी िािकीय नेत्यािंशी सिंबिंसधत असल्ह्यामळेु 

शेतकऱयािंशी आडमठेुपणाने िागणकू सदली िाते. यापैकी अनेक कमाचाऱयािंना 

सिंगणक येत नाही. सिल्ह्हा मध्यिती बँकेच्या असधकािी ि  कमाचाऱयािंना आपण सिळ 

किािे सकिं िा शेतकऱयािंच ेअनदुान इति िाष्ट्िीयकृत बँकेत िमा किािे, अशी मी सिनिंती 

कितो. 

 अध्यक्ष महोदय,  शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ाग सिंबिंधी बोल ूइसच्ितो. ८० 

टक्के सदसयािंनी या सठकाणी सिल्ह्हा परिषद शाळेच्या  िगाा सिंबिंधी मदु्दा मािंडला. 

सिल्ह्हा परिषदचे्या ८० टक्के शाळा िाईट अिसथेत आहते.  खळेाचे मैदान नाही. 

ग्रामीण र्ागातील मलुािंना कोणत्याही ससुिधा समळत नाहीत. त्यािंना मैदानी खळे 

खळेता येत नाहीत. प्रत्येक गािात गायिान िसमनीिि का होईना मात्र खेळाचे मैदान 
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 तयाि किािे. तसेच शाळािंच्या दरुुसतीकरिता कालबध्द कायाक्रम तयाि किािा. 

शाळेकरिता बहुमिली इमाित बािंधािी िेणेकरुन मैदानाकरिता िागा उपलब्ध होईल. 

तालकुा सतिािि तरुण मलुािंकरिता सिम तयाि किािी. माझ्या मतदािसिंघात कुसतीचा 

खळे प्रससध्द आह.े तरुणािंना कुसतीच्या तालमी किण्यासाठी सनधी द्यािा. तसेच 

िाज्यात मोठया  प्रमाणात िाज्य सतिीय कुसत्यािंची सपधाा घेण्यात यािी. 

 अध्यक्ष महोदय, सित्त सिर्ागाशी सिंबिंसधत माझा मदु्दा आह.े अनकुिं पा धतीिि 

र्ितीचा सिषय प्रलिंसबत आह.े िाज्य शासनाने या बाबत धोिण आखलेले आह.े मात्र 

यामळेु लार्ार्थयांना आपल्ह्यािि  अन्याय होत आह ेअशी र्ािना तयाि झाली आह.े 

या बाबत शासनाने सिचाि किािा, अशी मी सिनिंती कितो . नोव्हेंबि, २००५ निंति 

ज्या शासकीय कमाचाऱयािंची र्िती झाली, त्यामध्ये सशक्षक, ग्राम सिकास सिर्ागाचे 

कमाचािी असतील,  त्यािंना िनुी पेन्शन योिना लाग ूकिािी. 

 अध्यक्ष महोदय,  या सठकाणी माननीय गहृ सनमााण मिंत्री होते. माझ्या 

मतदािसिंघातील धमााबाद ि नायगाि  येथे  गोिगरिबािंकरिता घिे बािंधण्यात यािीत. 

िािई नगि हा एक र्ाग आह.े येथे अनेक िषांपासनू सिकािी िसमनीिि गोिगरिब 

िाहतात. त्यािंच्या  डोक्यािि टािंगती तलिाि आह ेकी, आम्हाला केव्हा येथनू  हटिले 

िाणाि आह.े यामळेु नायगाि ि धमााबाद येथे म्हाडाची योिना िाबिण्यात यािी 

अशी मी सिनिंती कितो ि माझे दोन शब्द पणूा कितो. 

     -------- 
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 श्री. सिक्रमससिंह साििंत (ित   ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पाििील अनदुानाच्या मागण्यािंिि चचाा किण्याकरिता मी उर्ा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  सिा प्रथम माझ्या मतदािसिंघाच्या सिंबिंधी औसचत्याचा मदु्दा 

मी मािंडत आह.े ित मतदािसिंघातील ित तहसीलदाि ि अपि तहसीलदाि यािंच्या 

माध्यमातनू  सद. २३ माचा  िोिी शेतकऱयािंच्या शेतीचे सललाि  केला िाणाि आह.े  

या करिता चकुीची प्रोसीिि झालेली आह.े त्यािंनी नोटीस एक सदली.ही  नोटीस 

सदल्ह्यानिंति  सिंबिंसधत  शेतकऱयािंनी सिंबिंसधत सिर्ागाशी चचाा केल्ह्यानिंति त्यािंना योग्य 

पद्धतीने मागादशान न केल्ह्यामळेु, आि २३ तािखलेा  शेतकऱयािंच्या शेतीचे सललाि 

होणाि आहते, ते तातडीने थािंबिण्यात यािेत. या सिंबिंधी योग्य ती चौकशी करुन 

आदशे द्यािा ि पनु्हा योग्य ती प्रोसीिि किण्यात यािी. 

  

      यानिंति श्रीमती सगिप... 
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श्री.सिक्रमससिंह साििंत ... 

 अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या अनदुानाच्या मागण्यािंिि चचाा 

किीत असताना मी प्रामखु्याने कृषी सिर्ागाचे याकडे लक्ष िेध ूइसच्ितो. माझ्या ित 

या सिधानसर्ा मतदािसिंघातील एकासत्मक पाणलोट व्यिसथापन कायाक्रमािंतगात 

माडग्या, सोन्याळ, लकडेिाडी, िझपेठ या गािािंचा समािशे किण्यात आला होता. 

सन २०१४-२०१५ मध्य ेया एकासत्मक पाणलोट व्यिसथापन  कायाक्रमामध्ये ही ४ 

गािे समासिष्ट किण्यात आली होती. पििंत,ु सिंबिंसधत क्लसटि डॉ बाबासाहबे आिंबेडकि 

सशक्षण शेती सिंशोधन सिंसथा सोिोची यािंना दणे्यात आले होते, त्यािंनी आिअखिे 

एकाही गािात एकही काम केलेले नाही. त्यामळेु या चािही गािािंचा आयडब्ल्ह्यएूमपी 

अिंतगातच्या योिनेत समािेश किण्यात यािा. 

 अध्यक्ष महोदय, शेत तळी असतिीकिणाचा एक सिषय आह.े र्लोत्पादन 

असर्यानािंतगातच्या योिनेत ित तालकु्यात शेती तळी त्याच बिोबि असतिीकिण ही 

शेतकऱयािंकरिता महत्िाची योिना आह.े कोिोना काळात सिंबिंसधत शेतकऱयािंनी किा 

काढून शेत तळ्यािंसाठी सिखचााने प्लॅससटक कागद बससिला. पििंत,ु िनुी प्रकिणे 

असल्ह्यामळेु आि या शेतकऱयािंना अनदुान समळत नाही. कोिोना काळामळेु मागील 

िषी सिा प्रकिणािंना या योिनेत पात्र ठिसिण्यात यािे.  

  अध्यक्ष महोदय, ित तालकुा हा र्ौगोसलकदृष््टया सिाात मोठा आह.े त्यामळेु 

पीक सिमा ज्यािेळेस झाला त्यािेळेस सन २०१८-२०१९ चे पीक सिमे समळाले 

नाहीत. कािण त्या सठकाणी हिामान कें द्र र्ािच कमी आहते. महसलुी मिंडळाची 

आखणी दखेील कृषी सिर्ागपिूक नाही. सध्या सिल्ह्यात केिळ ८ हिामान कें द्र े

बससिलेली आहते. िासतसिक तालकु्याचा सिचाि केला ति महसलू मिंडळाप्रमाण े

कृषी पीक िचनेनसुाि तथेे १२ ते १५ कें द्र असणे गििेचे होते. तहसीलदाि यािंच्या 

कसमटीने तसा प्रसताि दखेील सिंबिंसधत सिर्ागाला पाठसिला होता, तिी त्याप्रमाण े

हिामान कें द्र मिंििू व्हािीत, अशी मी या सनसमत्ताने सिनिंती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, ित हा १०० टक्के अिषाणग्रसत तालकुा आह.े  शेत 

तळ्यािंच्या सिंदर्ाात डीएसआिच्या नॉम्सानसुाि शेत तळ्याला ५० हिाि रुपयािंचे  
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श्री.सिक्रमससिंह साििंत ... 

अनदुान दणे्यात येते. पििंत,ु त्यासाठी येणािा खचा हा एक ते सव्िालाख रुपये आह.े 

याचा सिचाि करुन याला सव्िालाख रुपयािंची िाढीि मान्यता दणे्यात यािी, अशी 

मी आपल्ह्यामार्ा त सिनिंती किीत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ित तालकु्यातील ित, आटपाडी, सािंगोला, किठे महािंकाळ 

या तालकु्यात प्रामखु्याने डासळिंबाचे पीक घेतले िाते. ह े डासळिंबाच े पीक घते 

असताना या डासळिंब सपकािि मि िोग ि खोड सकड मोठ्या प्रमाणािि येऊन या 

डासळिंब सपकाचे आि मोठ्या प्रमाणािि नकुसान होत आह.े आि ज्या शेतकऱयािंनी 

या बागा िगसिल्ह्या त्यािंचे मोठ्या प्रमाणािि आसथाक नकुसान होत आह.े त्यामळेु या 

सपकाला िाचसिण्यासाठी, सिंशोधन किण्याची सनतािंत आिश्यकता आह.े त्या 

दृसष्टकोनातनू यािि योग्य ती कायािाही होऊन, योग्य ते सिंशोधन होऊन त्या पध्दतीने 

कायािाही व्हािी, एिढीच मी या सनसमत्ताने सिनिंती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, सहकाि सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलत असताना मला ह े

सािंगाियाचे आह े की, ित तालकुा र्ौगोसलकदृष््टया मोठा तालकुा आह.े या 

तालकु्यात तिुीचे पीक साधािणत: ९०८३ हके्टि इतके आह.े सहकाि मिंत्री 

महोदयािंकडे मी िाििंिाि पाठपिुािा केलेला आह ेकी, ित तालकु्यात तिू सिक्री कें द्र 

व्हािे, मी त्याबाबत सिनिंती कितो.  

निंति श्री.सशिंद े… 
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श्री.सिक्रमससिंह साििंत... 

 अध्यक्ष महोदय, ित तालकु्यातील शेतकऱयािंचे दधू उत्पादन ह ेत्यािंचे तािक 

आह.े दधू उत्पादन किीत असताना िनाििािंच्या सिंगोपनाचा खचा असधक आह.े हा 

र्ाग दषु्ट्काळी असनू या तालकु्यातील दधुाला इति तालकु्यािंच्या तलुनेत कमी दि 

दणे्यात येतो. याकडे मी सहकाि मिंत्री यािंचे लक्ष िेध ूइसच्ित आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ित तालकु्यामधील ८०० हके्टि क्षेत्रातील ऊसाचे अद्याप 

गाळप झालेले नाही. साखि कािखान्यािंनी ऊस गाळप केला आह ेपििंत ुत्यािंनी ऊस 

उत्पादक शेतकऱयािंना केिळ २,२०० ते २,३०० रुपये इतका सदला आह.े तो इति 

तालकु्यािंच्या सकिं िा एर्आिपीच्या दिानसुाि दणे्यात यािा, अशी माझी सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, शालेय सशक्षण सिर्ाग – ित तालकु्यामध्ये समुािे ४३६ 

शाळा आहते. त्यामध्ये कन्नड माध्यमाच्या १३२, मिाठी माध्यमाच्या २९६ ि उदूा 

माध्यमाच्या ८ शाळा आहते. माझा मतदािसिंघातील ित तालकुा हा कनााटक 

िाज्याशी सनगडीत आह.े त्यामळेु उक्त तालकु्यातील काही महु े कन्नड माध्यमाच े

सशक्षण घेतात. सदिहू शाळेतील ९२ सशक्षकािंची पद ेरिक्त आहते ि माह ेमाचा-एसप्रल 

रिक्त पदािंच्या सिंख्येत िाढ होऊन ती १५० ते १७५ इतकी होऊ शकते. तसेच मिाठी 

ि उदूा माध्यमाच्या शाळेतील सशक्षकािंच्या रिक्त पदािंचा अनशेुष दिू किण्यात यािा. 

 अध्यक्ष महोदय, ित तालकुा १०० टक्के अिषाणग्रसत तालकुा आह.े ित 

तालकु्यातील १२ गािे शाळा खोल्ह्या सििहीत आहते. तसेच तालकु्यात एकूण ४२ 

निीन िगा खोल्ह्यािंची आिश्यकता आह.े ८७ िगा खोल्ह्यािंची दरुुसती किण ेआिश्यक 

आह.े तसेच मोडकळीस आलेल्ह्या ३०९ िगा खोल्ह्या आहते. यासाठी सशक्षण 

सिर्ागाने र्िीि सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यािा, अशी माझी आग्रही मागणी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पयाटन सिर्ाग – ित तालकुा हा दषु्ट्काळी आह.े या 

तालकु्यामध्ये उड्डापिू दिेसथान येथे तालम्मा दिेीचे सथान आह.े या पयाटन सथळी 

आिंध्र प्रदशे, कनााटक ि महािाष्ट्ि या तीन िाज्यातील र्ासिक दशानासाठी येतात. या  
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श्री.सिक्रमससिंह साििंत... 

सठकाणी मलुर्तू ससुिधा उपलब्ध करुन दणे्याकरिता र्िीि सनधी उपलब्ध करुन 

दणे्यात यािा. तसेच उम्राणी, खलाटी, कििगी, उमदी, सोनलगी, बालगा आसण 

बनाळे या सठकाणच्या पयाटन क्षेत्राच्या सिकास कामािंसाठी र्िीि सनधी उपलब्ध करुन 

सदल्ह्यास आमच्या तालकु्यातील यिुकािंना िोिगाि प्राप्त होऊन या दषु्ट्काळी 

तालकु्यास न्याय समळू शकेल. 

 अध्यक्ष महोदय, मला आपण बोलण्याची सिंधी सदली त्याबद्दल मी आपला 

आर्ािी आह.े धन्यिाद ! 

--------------- 

यानिंति श्री.तेलिंग.... 
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ॲड.आसशष िंैसिाल (िामटेक) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पाििील अनदुानाच्या मागण्यािंिि चचाा किण्यासाठी मी उर्ा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, अथासिंकल्ह्पामध्ये िसत्यािंच्या दरुुसतीसाठी सािािसनक 

बािंधकाम सिर्ागामध्य ेमोठ्या प्रमाणािि सनधीची तितदू केली िाते. सद्य:ससथतीत 

िाज्यामध्ये २००१ ते २०१९ िसते सिकास आिाखडा सरुू आह.े  सन १९६१ ते 

२००१ ि २००१ ते २०२१ या कालािधी ाठी िसते सिकासाची उसद्दष्ट हनहश्चत 

करण्यात आलेली आिते.  सद्य:ससथतीत िसते सिकासाची लािंबी िाढलेली आह.े  सन 

२००१ ते २०२१ च्या आिाखड्यानसुाि महािाष्ट्िातील िाष्ट्िीय महामागाणची लांबी 

४,५०९ सकलोमीटि इतकी आि.े त ेच राज्य महामागाणची लांबी ५५,६५४ 

सकलोमीटि इतकी आि.े पििंत ुआपण एकिं दि सिचाि केला ति िाज्य महामागाापेक्षा 

M.D.R. ची लािंबी िासत आह ेआसण M.D.R. पेक्षा O.D.R. ची लािंबी िासत 

आह.े  तसेच O.D.R. पेक्षा V.R. ची लािंबी १० पट िासत आह.े महािाष्ट्िाचा 

एकिं दिीत सिचाि केला ति िसते सिकास योिनेमध्ये िसत्यािंना O.D.R. ि V.R. क्रमािंक 

दणे्याचे काम सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या माध्यमातनू केले िाते. पििंत ु त्या 

िसत्यािंच्या सिकासासाठी सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग सनधी उपलब्ध करून दते 

नाही. सदि िसते ग्राम सिकास सिर्ागाच्या माध्यमातनू केले िातात. आपणा सिांना 

मासहती आह ेकी, सिल्ह्हा परिषदचे्या माध्यमातनू समाि र्िन ि इति कामासाठी  

िासत िेळ लागत असल्ह्यामळेु मखु्यमिंत्री सडक योिना आसण प्रधानमिंत्री सडक 

योिनेसाठी िेगळी रििंग किािी लागली.  

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या माध्यमातनू किण्यात 

येणाऱया िसत्यािि दि दोन-तीन िषांनी पनु्हा डािंबिीकिण किािे लागत आह.े ही बाब 

आपणा सिांना मासहती आह.े सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या माध्यमातनू 

किण्यात आलेल्ह्या िसत्यािि मागील पिंचिीस िषांमध्ये सकती खचा किण्यात आला, 

याचा सहशोब केला ति आपण शासनाच्या सनधीचा चािंगला िापि किीत आहोत की 

गैििापि किीत आहोत ह ेआपल्ह्या लक्षात येईल. सडरे्क्ट लायसबसलटी सपरियडमध्य े

तो िसता चािंगला िासहला पासहिे. िसत्यािि खड्डा पडल्ह्यानिंति कोणताही असर्यिंता 
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ॲड.आसशष िंसैिाल....  

 सिंबिंसधत किं त्राटदािाला तो खड्डा दरुुसत किण्यासाठी सािंगत नाही. त्यामळेु अशा 

िसत्यािि िाििंिाि अपघात होतात. सडरे्क्ट लायसबसलटी सपरियड सिंपेपयंत सदि िसता 

पणूापणे खिाब होतो. त्यामळेु लोकप्रसतसनधी आसण शासनाची प्रसतमा खिाब होते. 

अध्यक्ष महोदय, खड्डे बिुसिण्यासिंदर्ाात शासनाने िी कायापद्धती सनसित 

केली होती, त्यामध्ये सर्िते खड्डे बिुसिणाऱया पथकाची तितदू करण्यात आली 

होती. या सर्ागहृातील सिा सन्माननीय सदसयािंना सिचारू इसच्ितो की, सदि िसता 

खिाब झाल्ह्यानिंति तो िसता प्रोग्राममध्ये मिंििू किणे, सनसिदा काढणे, तीन सनसिदा प्राप्त 

न झाल्ह्यास सिंबिंसधत किं त्राटदािाने सेक्यरुिटी सडपॉसझट र्िािी. सेक्यरुिटी सडपॉसझट 

र्िल्ह्यानिंति उक्त कामाचे कायााििंर् आदशे दणेे, िसत्याचे काम किणे या सिा प्रसक्रयेच्या 

कालािधीमध्ये सदि िसत्यािि अपघात होऊन सनिपिाध लोकािंचा बळी िातो. या सिा 

घटनेस कोण िबाबदाि आह?े त्यामळेु िषाानिुषा सरुू असलेल्ह्या सनसिदा प्रसक्रयेमध्य े

बदल किण्याची आिश्यकता आह.े सन २०२२-२३च्या अथासिंकल्ह्पामध्ये 

सािािसनक बािंधकाम सिर्ागासाठी १५ हिाि कोटी रुपयािंची तितदू केलेली आह.े 

माझ्या मतदािसिंघातील प्रत्येक िसत्याचे काम ३५ ते ४० टक्के हबलो दणे्यात आलेले 

आह.े सदि सबलोची िक्कम पनु्हा शासनाकडे पित िाते. त्यामळेु माझी शासनाला 

सिनिंती आह ेकी या सिंदर्ाात पनु्हा एकदा सिचाि किणे आिश्यक आह.े कािण ज्या 

सिल्ह्यािंमध्ये किं त्राटदाि रििंग कितात त्या सिल्ह्यािंमध्ये  D.S.R.  च्या सकमतीमध्य े

सनसिदा काढली िाते. ज्या सिल्ह्यािंमध्ये खलु्ह्या सपधाा होतात त्या सिल्ह्यामध्ये ३५ ते 

४० टक्के सबलो सनसिदा काढल्ह्या िातात. ज्या सिल्ह्यािंमध्ये डी.एस.आि. मध्ये काम 

केले िाते त्या कामािंमध्ये सिकािचे सकती नकुसान होते व त्या नकुसान झालेल्ह्या  

पैशातनू  सकती लािंबीचा िसता करू शकलो असतो, याचा सिचाि किणे अत्यिंत 

आिश्यक झाले आह.े 

 तागलका सभाध्यक्ष : सिा सन्माननीय सदसयािंना सािंग ूइसच्ितो की, अिनू 

५०-५५ सन्माननीय सदसयािंना बोलाियाचे आह.े जरी चचचेी िेळ िाढिली अ ली  
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तागलका सभाध्यक्ष....... 

तरी  ायिंकाळी ६.४५ वाजेपयंत उत्तिासह चचाा समाप्त किाियाची आह.े त्यामळेु सिा 

सन्माननीय सदसयािंनी िळेेचे बिंधन पाळून दोन-तीन समसनटािंमध्ये आपल्ह्या सचूना 

मािंडाव्यात.  असे केले तिच सिा सन्माननीय सदसयािंना बोलण्याची सिंधी प्राप्त होईल. 

अन्यथा सिा सन्माननीय सदसयािंना बोलण्याची सिंधी प्राप्त होणाि नाही.  

 ॲड.आसशष जैसिाल : अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या मतदािसिंघातील प्रश्न 

मािंडत नसनू िाज्याच्या धोिणािि चचाा किीत आह.े  िसत्यािंचे काम केलयानंतर त्या 

िसत्यािि खड्डे पडले ति २४ ते ४८ ता ांच्या आत त ेखड्डे दरुुसत केले पासहिे, 

असे सिंबिंसधत किं त्राटदािाच्या  D.L.P. मध्ये नमदू किणे आिश्यक आह.े 

यानिंति श्री कुलकणी....... 
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ॲड. आसशष िसैिाल... 

िसता तयाि केल्ह्यानिंति पाच िषाापेक्षा कमी कालािधीसाठी डीएलपी अस ूनये. िाज्य 

सिकािकडून ओपन टेंडि काढले िाते. जयाच्याकडे क्षमता नाही, असेही लोक टेंडि 

र्ित असतात. िे काम ज्या किं त्राटदािाला सदले िाणाि आह े तो सक्षम असला 

पासहिे. प्रत्येक सिल्ह्यात, तालकु्यात काही किं त्राटदाि ह ेअसतशय चािंगले काम किीत 

असतात. िसत्यािि खड्डे पडल्ह्यानिंति त्याचे सबसलिंग प्रती सक्िेअि रु्ट सकिं िा प्रती 

सक्िेअि मीटिने केले िाते. मी सिनिंती कितो की, प्रत्येक सिल्ह्यामध्ये तालकुासनहाय 

दि सनसित केले पासहिेत. किं त्राटदािाकडून एल – १ िेट करुन किाि करुन घेतला की, 

प्रती सक्िेअि मीटिप्रमाणे दि अिंसतम केले आसण िसत्यािि पडलेले खड्डे 

बिुसिण्याचा किाि तालकुासनहाय केला ति एल – १ िेटमध्ये पॅचेस दरुुसत करुन 

घेण्याचे काम लिकि केले ति खड्डे लिकिात लिकि दरुुसत केले िातील. यातनू 

शासनाची बदनामी होणाि नाही. िसते एका सदिसात खिाब होत नाहीत. िोपयंत 

कायाक्रम मिंििू होतो तोपयंत िसता पणूापणे खिाब होत असतो. म्हणनू मी सिनिंती कितो 

की, याकरिता शासनाने निीन कायापद्धती सनसित किािी. र्सिष्ट्यात सािािसनक 

बािंधकाम सिर्ागाचे िसत ेचािंगल्ह्या दिााचे कसे िाहतील यासाठी प्रयत्न किािेत. तसेच 

ओडीआिची लािंबी सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाकडे िगा किािी. ग्रामीण र्ागातील 

िसत्यािंची असतशय दिुिसथा आह.े सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या िसत्याकरिता 

मोठ्या प्रमाणात सनधी समळतो. पििंत ुग्रामीण िसत्यािंकडे कोणी लक्ष दते नाही. ग्रामीण 

िसत्यािंची लािंबी मोठी आह.े मखु्यमिंत्री ग्रामसडक योिनेकरिता कोणतीही तितदू नाही. 

मी सिनिंती कितो की, र्सिष्ट्यात िसत्यािंचे अपगे्रडेशन किण्यात यािे. सीआिएर्मधनू 

िाज्यमागा आसण एमडीआिकरिता मोठ्या प्रमाणात सनधी समळत असतो. 

असधकासधक िसते अपग्रडे केले आसण ओडीआि िसत्याला एमडीआि आसण िाज्य 

महामागा केले ति मोठ्या प्रमाणात कें द्र सिकािचा सनधी याकरिता समळेल. कें द्रीय मिंत्री 

श्री. सनतीन गडकिी ह ेमहािाष्ट्िातील आहते. ते मोठ्या प्रमाणात सनधी दते आहते. 

िाज्य महामागा आसण एमडीआिकरिता सनधी सदल्ह्यामळेु व्हीआि आसण 

ओडीआिकरिता सनधी सदला िात नाही. याबाबत शासनाने सिचाि किािा, अशी मी 

सिनिंती कितो.  
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 डॉ. तषुाि िाठोड (मखुडे) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पाििील अनदुानाच्या मागण्यािंिि बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, या सिषयाच्या अनषुिंगाने मी माझ्या मतदािसिंघातील एक 

मागणी प्रामख्याने मािंडणाि आह.े सदनािंक ११ माचा, २०२२ िोिी अथासिंकल्ह्प सादि 

किण्यात आला आह.े माननीय अथामिंत्रयािंनी सािंसगतले की, असशयाई सिकास बँक 

यािंच्या अथासहाय्यातनू िाज्यात ९९० सक.मी. लािंबीच्या िसत्याच्या मिबतुीकिणाच े

काम किण्यात येत आह.े यासाठी ििळपास ५ हिाि ७०० कोटी रुपये खचा केले 

िात आहते. आगामी िषाासाठी ििळपास ७६५ सक.मी. लािंबीच्या िसत्यािंच े

मिबतुीकिण किण्याचा मानस व्यक्त केला आह.े याबद्दल मी माननीय सित्त मिंत्रयािंच े

सिागत कितो. माझ्या मतदािसिंघात बािाळी-सबल्ह्लाळी-िाहूि ते खानापिू हा 

िाज्यमागा आह.े हा िसता दोन िाष्ट्िीय महामागांना िोडतो. या २७ सक.मी. लािंबीच्या 

िसत्याची असतशय दिुिसथा आह.े ििळपास २५ ते ३० हिाि लोकसिंख्या या 

िसत्याच्या शेिािी िाहते. या िसत्याचा प्रसताि आसशयाई सिकास बँकेच्या 

अथासहाय्यातनू होण्यासाठी िाज्य शासनाकडे मागील तीन िषाापासनू प्रलिंसबत आह.े 

या िसत्याचा प्रसताि प्रलिंसबत असल्ह्यामळेु शासनाचा इति सनधी यासठकाणी खचा 

किता येत नाही. मी माननीय सािािसनक बािंधकाम मिंत्रयािंना सिनिंती कितो की, २७ 

सक.मी. लािंबीच्या डीपीआिला मान्यता द्यािी ि तो लिकिात लिकि पणूा किािा. 

माझ्या मतदािसिंघातील अहमदपिू-कुरुळा-नागलगाि-घोिि हा िाज्य महामागा आह.े 

डीपीआि क्रमािंक २७ हा दखेील मागील दोन िषाापासनू िाज्य शासनाकडे प्रलिंसबत 

आह.े या िसत्याची ३० सक.मी. लािंबी डीपीआिमध्ये समासिष्ट करुन यालाही मिंििुी 

द्यािी, अशी मी माननीय सािािसनक बािंधकाम मिंत्रयािंना सिनिंती कितो.  

 

यानिंति श्री. चौधिी... 
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डॉ.तषुाि िाठोड..... 

त्यािंनी आपल्ह्या उत्तिामध्ये या बाबींचा समािशे किािा अशीही मी सिनिंती कितो.  

माझा मखुडे िा मतदार ंघ नांदडे हजलियातील आि.े  माननीय अिणमतं्रयांनी उललेख 

केला की, हदनांक १७  प्टेंबर २०२२ रोजी आपण मराठवाडा मकु्ती ंग्राम हदनाच े

अमतृ मिोत् वी वषण  ाजरे करीत आिोत.  त्या ाठी त्यािंनी ७५ कोटी रुपयांची तरतदू 

केली आि ेव त्याबद्दल मी त्यांचे स्वागत करतो. 

 अध्यक्ष मिोदय, माझ्या मतदार ंघातील कंधार तालकु्यातील कलिाळी या 

गावी हदनांक १७  प्टेंबर, १९४८ पवूी हनजामाने स्वारी केली िोती.  त्या गावच े

भहूमपतु्र आप्पाराव नाईक यांच्यावर िा िलला करण्यात आला िोता.  "या दशेाला 

स्वाततं्रय हमळालेले आि ेव त्यामळेु आम्िी तमुच ेअहधपत्य हस्वकारणार नािी," अ  े

बोलनू त्यांनी हनजामाच ेअहधपत्य झकुारले िोते.  त्यामळेु हनजामाने स्वारी केली 

िोती.  त्यामध्ये ३५ लोकांचा जीव गेला िोता.  ि े३५ जण यधु्दामध्ये िुतात्मे झाले.  

परंत ुया िुतात्म्यांची आिुती काळाच्या ओघामध्ये लोक हव रायला लागले आिते.  

त्यांच्या शौयाणच्या गािा ऐकून त्या भागातील एक हपढी मोठी झाली परंत ुआता मात्र 

लोकांना िळुिळु हव र पडत चालला आि.े  प्रशा नाचे दखेील या भागाकडे अत्यंत 

दलुणक्ष आि.े  त्यामळेु माननीय  ांस्कृहतक कायण मंत्रयांना माझी या हनहमत्ताने हवनंती 

आि ेकी, मराठवाडा मकु्ती ंग्रामाच्या अमतृ मिोत् वी वषाणचे औहचत्य  ाधनू या 

गावामध्य े िुतात्मा स्मारक उभारण्या ाठी हनधी द्यावा.  मला अिण ंकलपातील 

अनदुानाच्या मागण्यांवर बोलण्याची  ंधी हदली त्याबद्दल मी आभार व्यक्त करुन 

माझे दोन शब्द  ंपहवतो. 

--------- 
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 श्री.दीपक के रकर ( ावंतवाडी) : अध्यक्ष मिोदय,  न २०२२-२०२३ च्या 

अिण ंकलपातील अनदुानाच्या मागण्यांवर चचाण करण्या ाठी मी उभा आि.े 

 अध्यक्ष मिोदय, वेळे अभावी मी केवळ मित्त्वाचे मदु्द ेमांडणार आि.े  अनेक 

हवभागांच्या अनदुानाच्या मागण्यांवर आज चचाण  रुु आि.े  त्यामळेु हकमान मदु्द े

मांडण्यापरुता तरी वेळ मला द्यावा, अशी मी  वणप्रिम हवनंती करतो. 

 अध्यक्ष मिोदय, मी कृषी हवभागाच्या मागण्यांवर बोलत आि.े  माननीय कृषी 

मंत्रयांना मी  ांग ूइहच्ितो की, मोठया प्रमाणात आंबयांचा मोिर जळालेला आि.े  

परंत ुआपलया हवभागाच्या हनयमान ुार केवळ ब्रॅण्डेड वाणांनाच मान्यता हदली जाते.  

त्यामळेु माझी हवनंती आि ेकी, िोणाऱया  ंशोधनाची ताबडतोब अंमलबजावणी 

केली तरच मोिर वाचहवता येईल.  या ाठी कािी  ेंहद्रय स्प्रे दखेील हनघालेले आिते.  

त्याबाबत दखेील हवचार व्िावा.  त ेच वेदर स्टेशनची  ंख्या वाढहवण्याची व त्यांच े

ररकॉहन्फग्यरेुशन केले पाहिजे.  कारण यामळेु अनेक आंबा व्यापाऱयांना नकु ान 

भरपाई हमळू शकत नािी.   

 अध्यक्ष मिोदय, आंबा आहण काज ू बोडा स्िापन करण्यात आले आि.े  

काजचूा टनणओव्िर  मुारे ६ िजार ५०० कोटी रुपय ेतर आंबयाचा टनणओव्िर ३ िजार 

कोटी रुपये आि.े  परंत ुआजपयांत या बोडाण ाठी एकिी रुपये खचण करण्यात आलेला 

नािी.  त्यामळेु मिाराष्ट्रातील एवढे मोठे पीक  वण  ोयींपा नू वंहचत राहिलेले आि.े  

माझी हवनंती आि ेकी, आपण या ंदभाणत ताबडतोब बैठक घ्यावी. 

 अध्यक्ष मिोदय, चक्रीवादळामध्य ेमधली झाडे उन्मळून पडली तरी त्यांची 

पनु:लागवड करण्याची तरतदू करण्यात आली आि.े  परंत ुचक्रीवादळामध्ये डॅमेज 

िोणाऱया झाडांच ेवय ५० ते १०० वषे अ ते.  त्यामळेु अशा प्रत्येक झाडाची हकंमत 

ठरहवली पाहिज.े  अन्यिा, कोकणातील शेतकऱयांना कािीिी नकु ान भरपाई हमळत 

नािी.  काज ूधोरण हदले अ ले तरीिी त्याची अमंलबजावणी अद्याप झालेली नािी.  

ती तातडीने करावी, िी या हनहमत्ताने हवनंती आि.े 
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श्री.दीपक के रकर..... 

 अध्यक्ष मिोदय, काजचुी बोंडे फेकून हदली जातात.  चांदा ते बांदा योजनेतनू 

काजचु्या बोंडांच्या  ंशोधना ाठी आहण त्यापा नू फे ाळलेले पेय बनहवण्या ाठी 

पै े हदले आिते.  परंत ुमाझी हवनंती आि ेकी, या ाठी स्वतंत्र तरतदू करावी. 

 अध्यक्ष मिोदय, भाताच्या बोन बद्दल हवचार झाला िोता.  परंत ुमी  ांग ू

इहच्ितो की, बािरेुन आणलेला भात कोकणामध्य े हवकला जात नािी.  त्यामळेु 

कोकणाच्या  ंदभाणत वगेळा हवचार करण ेशक्य आि ेहकंवा क  ेयाबाबत माननीय 

अिणमंत्री श्री.अहजत पवार यांच्याशी चचाण करावी. 

 अध्यक्ष मिोदय, नारळाची झाडे खपू वाढतात व त्यामळेु नारळ काढण्यात 

आहण हनरा तयार करण्यात अडचण येत.े  नािळाच्या चांगलया ड्वाफण  व्िरायटीज 

आलेलया आिते परंत ु त्या फक्त पालघर येिील कें द्रावर हमळतात.  पालघर ि े

ह ंधदुगुाणपा नू खपू जास्त अंतरावर अ लयाने िी झाडे आम्िाला उपलबधच िोत 

नािीत.  त्यामळेु या ंदभाणत वेगळा कायणक्रम राबवावा, अशी माझी हवनंती आि.े 

 अध्यक्ष मिोदय, फ्लॉअररंग ह झनमध्य ेकाजलुा पाणी हदले तर  मुारे दीड पट 

उत्पादन वाढते.  अ े अ तानािी त्याच्या हठबक ह ंचनाचे धोरण अद्याप ठरलेले 

नािी.  तेवढे जरी केले तरीिी  मुारे तीन िजार कोटी रुपयांनी राजयाचे उत्पन्न वाढू 

शकेल.  त्यामळेु याबाबत दखेील हवचार करावा, अशी माझी हवनंती आि.े 

 अध्यक्ष मिोदय, माननीय  ावणजहनक बांधकाम मंत्री आता  भागिृामध्ये 

उपहस्ित नािीत.  परंत ुआपलया माध्यमातनू मी त्यांना  ांग ूइहच्ितो की, ह ंधदुगुण 

आहण रत्नाहगरी हजल्ह्हयािंमध्य े वाणहधक  ाकव आिते.  आमची मलेु शाळेत जाताना 

नद्या, नाले पार करुन जातात.  ि े ाकव  ावणजहनक बांधकाम हवभागामाफण त् तयार 

करुन हजलिा पररषदलेा िस्तांतररत केले जातात.  परंत ु त्यांच्या दरुुस्ती ाठी मात्र 

कुठलीिी तरतदू नािी.  मागील  रकारच्या काळात या ाठी वेगळे लेखाहशषण हनमाणण 

करण्यात आले िोते.   
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श्री.दीपक के रकर..... 

माझी हवनंती आि ेकी,  ाकवाच्या दरुुस्ती ाठी तातडीने हनधी उपलबध करुन द्यावा.  

अन्यिा, पाव ाळा  रुु झालयानंतर हवद्यार्थयाांचे जीव धोक्यात येतील. 

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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श्री. दीपक केसिकि... 

 अध्यक्ष महोदय, मी र्क्त मदु्द ेिाचतो.  ते डेव्हलप किीत नाही.  आमच्या 

सिल्ह्हा परिषदमेध्ये ८ तालकु्यािंना समळून र्क्त २ उप असर्यिंते आहते.  त्यािंच्यातील 

एकाला कायाकािी असर्यिंता पदाचा कायार्ाि सदला आह.े  ज्यसुनअि इिंसिसनअसा 

नाहीत.  तसेच सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाकडे सधु्दा ते नाहीत आसण त्यामळेु 

कामाचा दिाा सधुािला िाऊ शकत नाही. आमचा सिल्ह्हा एकमिे आह ेकी, ज्या 

सिल्ह्यात हायब्रीड अन्यअुटीचे काम झालेले नाही.  ५५० कोटी रुपयािंचे आमचे िसत े

होते.  पण त्यापैकी एकही रुपया आम्हाला समळालेला नाही.  एकमेि सिल्ह्हा पयाटन 

सिल्ह्हा झालेला आह े आसण या सिल्ह्यातील िसते अत्यिंत खिाब झाले होती.  

एस.आि.खाली िेव्हा कामे केली तेव्हा हायब्रीड अन्यअुटी िद्द किािी असे म्हटले 

िाते.  म्हणिे एका िसत्याला दीडशे कोटी असतील ति त्याला २० कोटी दऊेन 

र्ागणाि नाही.  आमचा पयाटन सिल्ह्हा आह.े  त्यामळेु याबाबत सिचाि झाला पासहिे.  

ही सिा टेंडसा सिीकारुन त्यािंच्या सनसिदा काढाव्यात, अशी मी आपल्ह्याला सिनिंती 

कितो.  तसेच समदु्र सकनाऱयाला िोडणािे िे िसते आहते ते तातडीने हाती घ्यािेत.  

सागिी महामागााची सरुूिात ससिंधदुगुा सिल्ह्यापासनू किािी.  कािण आपला िाष्ट्िीय 

महामागा िो चौपदिीकिणाचे काम सरुू आह ेत्या महामागााचे ससिंधदुगुा सिल्ह्यातील 

१०० टक्के काम पणूा झाले आह.े  हा सिल्ह्हा गोव्यापासनू ििळ आह ेआसण म्हणनू 

गोव्यातील पयाटक िि आमच्या समदु्र सकनाऱयािि येणाि असतील ति ह े काम 

ससिंधदुगुा सिल्ह्यापासनू सरुू झाले पासहिे.   

 अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी पयाटन सिर्ागाच्या िाज्यमिंत्री महोदया या 

सठकाणी उपससथत आहते.  त्यािंना मला एिढेच सािंगायचे आह ेकी, हा एकमेि पयाटन 

सिल्ह्हा आह ेआसण त्यामळेु या सठकाणी िेगळा नगििचना कायदा लाग ूहोतो. या 

सठकाणी कािखान्यािंना पििानगी नाही आसण त्यामळेु कािखान्यािंमध्ये नोकऱया 

नाहीत.  पयाटनासाठी िेगळा सनधी नाही.  अशा परिससथतीत आमच्या सिल्ह्यातील 

बहूतािंश लोक नोकिीसाठी गोव्याला िातात.  म्हणनू याबाबत ताबडतोब सिचाि 

करुन पयाटनासाठी योग्य ती तितदू व्हािी. 
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श्री. दीपक केसिकि... 

 अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडील समदु्रामध्ये िैि सिसिधता आह े आसण 

त्याकरिता एक पानबडुीचा सनधी सदला होता.  गेल्ह्या ४ िषाापासनू हा सनधी पयाटन 

सिकास महामिंडळाकडून पडून आहते.  "चािंदा ते बािंदा"  या योिनेखाली ५० ते १०० 

कोटी रुपये इतका सनधी एमटीडीसीने लॅप्स केला आह.े  सनदान आम्हाला हा सनधी 

तिी पित समळाला तिी आमचा सर्सशिंग व्हीलेिसािखा चािंगला प्रकल्ह्प िाबसिला 

िाऊ शकेल.  या सिांचे पैसे सदल्ह्यानिंतिचा हा सनधी लॅप्स झालेला आह.े  

र्सूिंपादनाचे पैसे सधु्दा लॅप्स झाले आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे नगििचना सिषयक िेगळा कायदा केला.  पििंत ु

पयाटनासाठी ९-९ समटिचे िसते करुन चालणाि नाही.   कािण समदु्र सकनाऱयािि ह े

पयाटन चालते.  त्यासाठी िेगळे मायक्रो प्लॅसनिंग किािे लागेल आसण त्यासाठी सनणाय 

आपण नगिसिकास सिर्ागासमिेत चचाा करुन घ्यािा. अत्यिंत महत्त्िाचा मदु्दा म्हणिे 

आपण इको-सेंसीटीव्ह झोन िाहीि केले आह.े  िेथे पसिम घाट नाही तथेे सधु्दा हा 

इको-सेंसीटीव्ह झोन िाहीि केला आह.े  त्याला २ लाख चौिस रू्टािंची अट घातली 

आह.े सनदान पयाटन उद्योगाला तिी यामधनू िगळण्यात यािे आसण पसिम 

घाटाच्याबाहिेील िो परिसि आह े त्यामध्ये इको-सेंसीटीव्ह झोन लाग ू करु नये.  

त्यामध्ये कोणत्या गोष्टी किायच्या आसण कोणत्या किायच्या नाहीत ह े एकदा 

सनयिंसत्रत किािे.  आमच्या सिल्ह्यासाठी सिशेष कायदा आह ेआसण ही बाब सिचािात 

घेऊन ह ेइको-सेंसीटीव्ह झोन िगळािे अशी मी आपल्ह्याला सिनिंती कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, आपल्ह्या पयाटन धोिणामध्ये असे नमदू आह े की, गोिा 

िाज्यातनू िे लोक आपल्ह्या सिल्ह्यात  येतील त्यािंना आिटीओ टॅक्स लागणाि नाही.  

पििंत ुत्याबाबतचा िीआि अिनूही सनघालेला नाही.  म्हणनू आपण ताबडतोब त्या 

सिर्ागाशी चचाा किािी.  या सठकाणी सािंसकृसतक काया मिंत्री उपससथत आहते.  मी 

त्यािंना सिनिंती केली होती की आमच्याकडे असे काही गडसकल्ह्ले आहते की ज्यािंचा 

कधीही ित्रपती सशिािी महािाि सकिं िा इसतहासाचा सिंबिंध आला नव्हता.  आमच्या 

सथासनक सिंसथानािंचे २ सकल्ह्ले िाज्य पिुातत्ि सिर्ागाचे असधससूचत केलेले आहते.  
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श्री. दीपक केसिकि... 

त्यािंच्या डी-नोसटर्ायची कायािाही पणूा झाली होती.  आपण िि ह े सकल्ह्ले डी-

नोसटर्ाय केले ति त्या सठकाणी चािंगले पयाटन होऊ शकेल.  त्यापैकी एक सकल्ह्ला 

समदु्र सकनाऱयािि आह.े  त्यामळेु आिंतििाष्ट्िीय दिााचे पयाटन त्या सठकाणी होऊ 

शकेल.  ज्याचे नाि यशििंत गड आह े आसण दसुिा र्ितगड नािाचा सकल्ह्ला 

खाडीच्या सकनाऱयािि आह.े  या दोन्ही सठकाणी उत्कृष्ट पयाटन होऊ शकेल.  म्हणनू 

आपण या दोन्ही सकल्ह्ल्ह्यािंच्या डी-नोसटर्ायची कायािाही किािी सकिं िा पयाटनाच्या 

दृष्टीने त्याची सिशेष पििानगी दऊेन त्याची रि-सबल्ह्ड करुन ह ेपयाटनाचे काम किािे.   

अध्यक्ष महोदय, आमच्या साििंतिाडीत एकदा मोठा पिू आला होता.  त्यामळेु 

आमचे म्यसुझअमचे सासहत्य कोल्ह्हापिूच्या सिंग्रहालयात आह.े   आमच्या साििंतिाडी 

नगिपासलकेने म्यसुझअम बािंधले आह.े  त्यािंच्याकडे ह ेसासहत्य सपुदूा किण्यासाठी 

कायािाही किािी, अशी मी आपल्ह्याला सिनिंती कितो.  आपण मला बोलण्यासाठी 

सिंधी सदल्ह्याबद्दल मी आपले आर्ाि मानतो ि माझे दोन शब्द सिंपसितो. ियसहिंद,  

िय महािाष्ट्ि. 

------- 

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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ॲड.अशोक पिाि (सशरुि) : अध्यक्ष मिोदय,   न २०२२-२३ च्या 

अिण ंकलपातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि चचाा किण्यासाठी आसण पासठिंबा 

दणे्यासाठी मी उर्ा आह.े माननीय कृषी मिंत्री श्री. दादािी र्सेु सर्ागहृात उपससथत 

आहते. मी त्यािंना सिनिंती कितो की,  पणु्यामध्ये कृषी महासिद्यालय आह.े ह े

महासिद्यालय कृषी सिंशोधन आसण सिद्याथी-सिद्याथी िंना सशकसिण्यासाठी आह.े पििंत ु

त्यातील ३३ एकि िमीन  मेिोसाठी,साखि सिंकुल, आयसीएसआिसाठी गेली आह.े 

त्याचबिोबि आता पीएमपीएल त्याच्या मागे आह.े माननीय मखु्यमिंत्री, माननीय उप 

मखु्यमिंत्री आसण माननीय कृषी मिंत्री यािंना माझी सिनिंती आह े की, कृषी 

महासिद्यालयाची िागा कोणत्याही परिससथतीत कोणत्या दसुऱया कामासाठी दऊे नये. 

ती र्क्त शेतीसाठी आसण शेती सनगसडत सिषयासाठी ठेिली पासहिे, अशी माझी 

सिनिंती आह.े आपण पाहतो की, ऊसामध्ये प्रोसेसचा सिा शेिटपयंत कािर्ाि होतो. 

तसाच कृषीच्या बाबतीत काही सिषय घेऊन काम झाले पासहिेत. उदाहिणाथा टोमॅटो 

एक पीक घेतले ति त्याचे प्रोसेससिंग, माकेसटिंग ह ेसिा कसे योग्य पद्धतीने केले िाईल 

ह े कृषी सिर्ागाने बसघतले पासहिे. आि आपण डासळिंबासािख्या सपकाचे महत्त्ि 

पाहतो की, डासळिंबाचे दाणे मोठ्या प्रमाणात एक्सपोटा केले िातात. त्यामळेु  शासनाने 

या सिषयािि काही अभ्यास केला पासहिे. कािण र्ाित दशेात आपण तीन 

ससझनमध्ये डासळिंब पीक घेतो. िगामध्ये डासळिंबाचे र्क्त एकच ससझन असते. 

त्यामळेु या डासळिंबाच्या दाण्यािि प्रसक्रया करुन ते पिदशेात पाठिनू सनसितपण े

शेतकऱयाचे र्ले केले िाईल. 

अध्यक्ष महोदय, दगु्ध व्यिसायाचा सिचाि केला ति कृषी महासिद्यालयामध्ये 

दशेी गायी सकिं िा दशेी ब्रीडस आहते. मग त्यात साहीिाल, गीि, थािपाकि िेड ससिंधी 

या गायींिि सिंशोधन सरुु आहते. माननीय उपमखु्यमिंत्री श्री. असित पिाि यािि 

सातत्याने लक्ष ठेिनू आहते. याचा र्ायदा सनसितपणे चािंगला होऊ शकतो. 

आपल्ह्याला मासहती आह े की, आपल्ह्या लोकल ब्रीडस ् आपल्ह्याला सािंर्ाळता 

आल्ह्या पासहिते आसण त्याची सनसितपणे िाढ किणे गििेचे आह.े माननीय उप 

मखु्यमिंत्री तथा सित्त मिंत्री या नात्याने आमच्या  मतदािसिंघातील सििाज्यिक्षक 

ित्रपती सिंर्ािी महािाि यािंच्या समाधीसथळाला २५० कोटी रुपये सदले  
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ॲड.अशोक पिाि.... 

आहते. याबाबत मी मनापासनू तालकु्याच्या तसेच िनतेच्या ितीने त्यािंचे असर्निंदन 

करुन त्यािंना धन्यिाद दतेो. ित्रपतींचे काम ह ेआि असद्वतीय झालेले आह.े त्यामळेु 

त्यासाठी सनधी सदल्ह्याबद्दल मी सिकािचे मनापासनू धन्यिाद दतेो. त्याचबिोबि 

सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या सिषयािि आमच्यासािख्या असिंख्य आमदािािंना 

व्हीआि आसण ओडीआि माध्यमातनू सनधी सदला पासहिे. खिे म्हणिे कायद े

आपल्ह्यासाठी असतात, कायद्यासाठी माणसे नसतात.  मग आपण सिािण कायद े

बनसिणािे सर्ागहृात बसतो त्या कायद्यात काही त्रटुी असतील ति बदलल्ह्या  पासहिे. 

व्हीआि आसण ओडीआि िसत्यािंसाठी शासनाने सनधी सदला सपाहिे. आि 

अनेकिेळाला आपण अभ्यास कितो की, सर्ागहृातील सन्माननीय सदसयािंना 

ज्यािेळी कामे मिंििू होतात त्यािेळेला ते काम आपण सिल्ह्हा परिषदकेडे दते नाही. 

कािण आपला सिा ओढा सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाकडे असतो. मग सिल्ह्हा 

परिषद चािंगले काम किीत नाही, याची कोणी पाहणी किणाि आह ेकाय ?सिकाि 

म्हणनू आपण याकडे लक्ष दणेाि की नाही. सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग असताना 

सीएमिीएसिाय सकिं िा पीएमिीएसिाय ह ेदोन  सिर्ाग का िेगळे किािे लागले. 

यासाठी काय कािण आह े? पीएमआिडीकडे िसते दणे्यात येतात पििंत ुतिी त्याच्या 

गणुित्तचेी आपल्ह्या सिांना सचिंता असते. सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाकडे ही सिा 

कामे सदली ति चािंगले होईल. त्या पद्धतीचे एक चािंगले काम तो सिर्ाग किीत असेल 

ति... सािािसनक बािंधकाम सिर्ागामध्ये काही दोष अस ूशकतात. पििंत ुसिाच दोषी 

अस ूशकत नाही. त्यामळेु सिकािने अभ्यास करुन त्यािि सनणाय किािा.  

अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्यासाठी िेळ सदला त्याबद्दल आपले 

धन्यिाद ! 

-------- 
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श्रीमती मेघना  ाकोरे-बोडीकर (हजंतरू) : अध्यक्ष मिोदय, एिढया 

सदिसािंपासनू मला  बोलण्याची सिंधी समळाली यासाठी ही दसुिीच िेळ आह.े यामळेु 

आपण मला बोलण्यासाठी थोडा िासतीचा िेळ द्यािा, ही सिनिंती आही.  

अध्यक्ष मिोदय, सन २०२२-२३ च्या अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या 

मागण्यािंिि बोलण्यासाठी मी उर्ी आह.े शालेय सशक्षण सिर्ागािि बोलत असातना 

मी सािंग ूइसच्िते की, कोिोनामळेु मागच्या दोन िषाापासनू शाळा बिंद होत्या.  त्यामळेु 

िे पालक आपल्ह्या पाल्ह्यािंना ॲन्ड्रॉईड र्ोन दऊे शकत होते अशा मलुािंचे, शहिी 

र्ागातील मलुािंचे कसेबसे सशक्षण सरुु होते. पििंत ुज्या पालकािंना ॲन्ड्रॉईड र्ोन घणे े

शक्य नव्हते अशा मलुािंचे नकुसान झालेले आह.े ििळपास ६० टक्क सिद्यार्थयांचे 

शैक्षसणक नकुसान या दोन िषाात झालेले आह.े या सिकािच्या धोिणामळेु बससेिा 

बिंद आहते गािाकडून तालकु्यािंच्या आसण सिल्ह्याच्या सठकाणी..... 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : सर्ागहृाची िेळ कामकाि 

सिंपेपयंत िाढसिण्यात येत आह.े  

      यानिंति श्रीमती कििंदीकि... 
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श्रीमती मघेना साकोिे –बोडीकि.... 

  सिद्यार्थयांचे शाळा कॉलेिेसमध्ये िाण े बिंद झाले आह.े एका सव्हनेसुाि  असे 

सनदशानास आले आह ेकी, एसटी बिंद असल्ह्यामळेु २४ लाख सिद्यार्थयांचे नकुसान 

झालेले आह.े आपल्ह्या िाज्याचे माननीय मखु्यमिंत्री  यािंनी िाहीिनाम्यामध्ये िचन 

सदले होते की, शाळकिी सिद्यार्थयांचे पाठीििील ओझे कमी केले िाईल. मी शालेय 

सशक्षण मिंत्री महोदया यािंना सिनिंती किते. आपण या िषी पसहली त े दहािीच्या 

सिद्यार्थयांना टॅब सितरित किािे ि त्यामध्ये असे ॲप असािेत ज्यामळेु सिद्यार्थयांच े

ऑडीओ सव्हज्यअुल कन्सेप्ट्स सक्लअि व्हािेत. आिही ग्रामीण र्ागात सिषय 

सशक्षक कमी आहते. गसणत, इिंग्रिी, सिज्ञानचे सशक्षक नसल्ह्यामळेु सिद्यार्थयांना शिंका 

सोडिण्यात अडचणी येतात. यामळेु शालेय सशक्षण घेणाऱया  सिद्यार्थयांना टॅब 

द्याव्यात अशी मागणी किते. 

 अध्यक्ष महोदय,  माझ्या सिल्ह्यामध्ये सशक्षण सिर्ागात अनेक रिक्त पदे 

आहते. ती लिकिात लिकि र्िािीत. मखु्यश्रेणी मखु्याध्यापकािंची ४३६ पद ेअसनू 

१२३ पद ेआिही रिक्त आहते. कें द्र प्रमखु ,सिळसेिा ३४ पद ेमिंििू असनू यातील     

१६ पद ेरिक्त आहते. कें द्र प्रमखु सपधाा परिक्षा  २६ पद ेअसनू सिा २६ पद ेआिही 

रिक्त आहते. या सिा रिक्त पदािंची लिकि र्िती व्हािी ि रिक्त पदािंिि सशक्षक यािेत 

अशी मी  मागणी किते. 

 अध्यक्ष महोदय,  सक्रडा सिर्ागा सिंबिंधी बोल ूइसच्िते. पिर्णीची लेक  ज्योती 

गिते या मलुीने खपू परिश्रम करुन, कठीण परिससथतीत आपल्ह्या सिल्ह्याचे नाि 

लौसकक दशेात ि दशेाबाहिे केले असनू पिर्णीतील सक्रडा पे्रमी यािंनी सतला सहकाया 

केले. आपल्ह्याला सिनिंती किते की, ज्योती गितेला शासकीय  सेिेत उच्च पद दणे्यात 

यािे. 

 अध्यक्ष महोदय,  पशसुिंिधान सिर्ागासिंबिंधी सचूना करु इसच्िते. िाज्य 

शासनामार्ा त दगु्धव्यिसाय, शेळी पालन, कुक्कुट पालन व्यिसायाला चालना 

समळण्याकरिता ि शेती पिूक व्यिसायाला चालना समळण्याकरिता शेतकऱयािंना  
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श्रीमती मघेना साकोिे –बोडीकि.... 

आसथाकदृष्टया सक्षम किण्यासाठी िेगिेगळया नासिन्यपणूा योिना अमलात आणल्ह्या 

िातात. माझ्या सििंतिू तालकु्यातील उदाहिण दतेे. या योिनािंकरिता ७ ते ८ हिाि 

ऑनलाईन अिा प्राप्त झाले आहते. योिनेचे उसद्दष्ट ३० ते ४० लार्ार्थयांचे आह.े एका 

तालकु्यात एिढी मागणी असेल ति ह ेउसद्दष्ट िाढिनू समळािे, अशी मागणी किते.  

 अध्यक्ष महोदय, पयाटन ि सािंसकृसतक काया सिर्ाग सिंबिंधी बोल ू इसच्िते. 

माझ्या मतदािसिंघात श्रीके्षत्र िगदिंबा दिेी, र्ोगाि येथे तीथाके्षत्र आह.े ( अडथळा )  

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण ) : आता  िेळ कमी असनू मिंत्री 

महोदयािंचे उत्ति होणाि आह.े  

 श्रीमती मघेना साकोिे –बोडीकि : अध्यक्ष महोदय,  शासनाच्या 

नाकतेपणामळेु एसटी कमाचािी एिढया सदिसापासनू उपोषणाला बसले आहते. 

िाज्यात १०० पेक्षा असधक एसटी कमाचाऱयािंनी आत्महत्या केली आह.े सििंतिू 

मतदािसिंघातील  सििंतिू आगािामधील एसटी चालक मिुफ्र्ि खान  िर्ाि खान 

पठाण, िय िषा ४१ यािंनी आत्महत्या केली. त्यािंची नोकिी ह ेउदिसनिााहाचे एकमेि 

साधन होते. त्यािंच्या पिात िधृ्द आईिडील, पत्नी ि दोन मलेु आहते. त्यािंचा सािंर्ाळ 

किण्यासाठी कोणीही नाही. ज्या एसटी कमाचाऱयािंनी आत्महत्या केली आह ेत्यािंच्या 

कुटुिंबीयािंना तातडीची मदत द्यािी, अशी मी मागणी किते ि माझे दोन शब्द पणूा किते. 

 तागलका सभाध्यक्ष :  आिच्या चचेकरिता मिंत्री महोदयािंच्या उत्तिासह 

पािणे सात पयंत िेळ होती. आता  ३ तास िेळ िाढिली आह.े साडे सहा पयंत 

सन्माननीय सदसयािंना बोलण्याची सिंधी समळेल ि साडे सहा िािता मिंत्री महोदयािंच े

उत्तिाचे र्ाषण सरुु होईल.   

     ------- 
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 श्री. सिंिय िगताप (पिुिंदि) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२ -२०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पीय अनदुानाच्या मागण्यािंिि माझे सिचाि व्यक्त किण्याकरिता मी उर्ा 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  कृषी सिर्ागाबाबत माझी मागणी आह.े माझ्या कायाक्षते्रात 

िाधििाडी सदिे, तालकुा बीिगणुन कें द्र आह.े याचे िगीकिण र्ळ िोप िासटकेत 

किािे असे सनिेदन शासनाला सदलेले आह.े ससिस इसटेटच्या धतीिि पिुिंदि 

तालकु्यात सीतार्ळ, अिंसििाची शेती आह.े येथे ससतार्ळ इसटेटचा प्रकल्ह्प व्हािा 

ि त्यासाठी सनधीची तितदू किािी, अशी मागणी मी मिंत्री महोदयािंना किीत आह.े 

      यानिंति श्रीमती सगिप...      
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श्री.सिंिय िगताप … 

त्यासाठी सनधीची तितदू किािी, अशा प्रकािची मागणी मी आपल्ह्या माध्यमातनू 

माननीय मिंत्री महोदयािंकडे किीत आह.े त्याच बिोबि कृषी के्षत्रामध्ये सिसिध मागण्या 

करित असताना पश ु सिंिधान सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलत असताना मला ह े

सािंगाियाचे आह ेकी, माझ्या तालकु्यामध्ये १९ पश ुिैद्यकीय दिाखाने आहते. ८ 

पश ुिैद्यकीय दिाखाने िाज्य शासनाचे आहते. पििंत,ु त्या सठकाणी डॉक्टिािंचा मोठ्या 

प्रमाणािि तटुिडा आह.े ती पद े लिकिात लिकि र्िली िािीत िेणेकरुन त्या 

सठकाणच्या सिासामान्य शेतकऱयािंना त्यािंच ेपशधुन िाचसिण्याकरिता त्यािंचा मोठ्या 

प्रमाणािि र्ायदा होईल. त्याचप्रमाणे पश ुिैद्यकीय दिाखान्यातील औषधाकरिता 

खपू कमी प्रमाणात सनधी असतो. त्याची मयाादा िाढसिण्यात यािी सिासामान्य 

शेतकऱयािंना पश ु धन िाचसिण्यासाठीची औषधे पििडणािी नसतात. त्यामळेु 

त्यासाठी सनधी मोठ्या प्रमाणािि िाढिनू समळािा, अशी सिनिंती मी आपल्ह्या 

माध्यमातनू कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या पिुिंदि तालकु्यामध्ये िेसशम कें द्राकरिता दखेील मी 

सनधीची मागणी आपल्ह्या माध्यमातनू किीत आह.े क्रीडा सिर्ागाच्या मागण्यािंिि 

बोलत असताना मला ह ेसािंगाियाचे आह ेकी, पिुिंदि तालकु्यामध्ये तालकुा क्रीडािंगण 

आह.े त्या क्रीडािंगणाकरिता आता मोठ्या प्रमाणािि सनधी उपलब्ध झाला आह.े 

पििंत,ु त्याच बिोबि हिलेी तालकु्यामध्ये दखेील आि क्रीडािंगणािंची आिश्यकता 

आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, आपल्ह्या सिांना कल्ह्पना आह ेकी, पणुे सिल्ह्हा हा र्ािताचा 

डेिॉईट म्हणनू ओळखला िातो. ििळपास १० पेक्षा िासत ऑटोमोबाईल उत्पादन 

किं पन्या पणुे सिल्ह्यात आहते. पणुे शहिालगत माझ्या र्ागामध्ये एक िेगळा क्रीडा 

प्रकाि म्हणनू dirt tracking करिता, तसेच मोटाि सायकल िेससिंग ि िेससिंग कोसाच े

एखाद े क्रीडािंगण त्या सठकाणी उर्े किता आले ति सनसितपणे पणुे सिल्ह्याची ि 

महािाष्ट्िाची आिंतििाष्ट्िीय सतिािि एक आगळीिेगळी ओळख होईल ि त्या क्रीडा 

प्रकािाबाबत चािंगल्ह्या प्रकािचा पढुाकाि घेता येईल. 
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श्री.सिंिय िगताप … 

   अध्यक्ष महोदय, आपल्ह्या माध्यमातनू सहकाि ि पणनबाबत मला मदु्दामहून 

सािंगािेसे िाटत े की, आपल्ह्या अथासिंकल्ह्पामध्ये सिसिध कायाकािी सहकािी 

सिंसथाकरिता आपण कोअि बँसकिं गची ससुिधा सरुु किीत आहोत. त्यािंना सक्षम 

किण्याचे काम किीत आहोत. या सिसिध कायाकािी सिंसथािंचे ससचि ह ेखऱया अथााने 

त्या सिंसथेचा आत्मा असतात. ससचि चािंगल्ह्या आसत्मयतेने काम किणािे असतील 

ति ती सिसिध कायाकािी सिंसथा सक्षम होते. त्या ससचिािंना  त्या त्या बीसीसी बँकािंच्या 

समिेत सिंलग्न किता आले, त्यािंना अिंतर्ूात करुन घेता आले ति सनसितपण े त्या 

सिसिध कायाकािी सहकािी सिंसथा सक्षम होण्यास िासतीची मदत होईल.  

  अध्यक्ष महोदय, गहृ िचना सिंसथा हा सिषय दखेील खपू गहन आह.े अनेक 

गहृ िचना सिंसथा केिळ त्यािंचे ऑसडट अपडेट होत नाही सकिं िा त्यािंचे बकु सकसपिंग 

प्रॉपि होत नाही त्यामळेु अडचणीत येतात. त्यासाठी दखेील सहकाि खात्याच्या 

माध्यमातनू िि एक चािंगल्ह्या प्रकािचे कोड सॉफ्टिेअि तयाि किता आले ति 

सनसितपणे गहृ िचना सिंसथाचे कामकाि चािंगल्ह्या प्रकािे चाल ू शकेल असे मला 

आपल्ह्या माध्यमातनू सचुिायचे आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, शालेय सशक्षण सिर्ागामध्ये सन २००५ पासनू सनयकु्त 

झालेले िे सशक्षक आहते त्यािंना िनुी पेन्शन योिना लाग ू किािी, अशी सिनिंती 

आपल्ह्या माध्यमातनू माननीय शालेय सशक्षण मिंत्री तसेच, िाज्य सिकािला मला 

किायची आह.े काल-पििा माझ्या मतदािसिंघात घडलेली एक गोष्ट मला मदु्दाम 

सािंगाियाची आह.े पिुिंदि मधील खानिडी शाळेचे मािी मखु्याध्यापक आदिणीय 

श्री.िाघमािे सि ह े ६ मसहन्यािंपिूी सेिासनितृ्त झाले. त्यािंना काल-पििा आम्ही 

सासिडच्या बािािपेठेमध्ये र्ािीपाला सिकताना पासहले. केिळ एक गोष्ट आह ेकी, 

सेिासनितृ्त झाल्ह्यानिंति आपण त्यािंना पेन्शन उपलब्ध करु शकत नाही. त्यामळेु एकच 

सिनिंती आह ेकी, ज्याप्रमाणे पिंिाब, िािसथान सिकािने िनुी पेन्शन योिना सिांसाठी 

लाग ूकेली त्याप्रमाणे महािाष्ट्ि शासनाने दखेील ती लाग ूकिािी. 
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श्री.सिंिय िगताप … 

 अध्यक्ष महोदय, सािंसकृसतक कायामिंत्री सर्ागहृात उपससथत आहते. माझ्या 

र्ागात िेििुी, िीि या के्षत्रात महािाष्ट्िाचे कुलदिैत खिंडोबािाया आह.े तेथे िाघ्या, 

मिुळी तसेच मोठ्या प्रमाणािि गोंधळी, घडची, गिुि समािाचे लोक िाहतात. 

निंति श्री.सशिंद े... 
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श्री.सिंिय िगताप ... 

त्यािंच्यािि कोिोना काळात मोठ्या प्रमाणात उपासमािीची िेळ आली होती. 

त्यािंच्याकरिता सािंसकृसतक काया मिंत्री यािंनी सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े पििंत ुतो 

केिळ सिल्ह्यातील १०० व्यक्तींसाठी उपलब्ध करुन सदला आह.े पणुे सिल्ह्यासाठी 

उक्त सनधी असधक प्रमाणात उपलब्ध करुन दणे्यात यािा, अशी माझी सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग – मिंत्री महोदयािंनी माझ्या 

मतदािसिंघासाठी र्िीि सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े माझी त्यािंना सिनिंती आह े

की, सिंत सोपान काका महािाि यािंचा ७२५ िा समाधी सोहळा यािषी होणाि आह.े 

ज्याप्रमाणे १५ िषाापिूी िाज्य शासनाने आळिंदी ते पिंढिपिू सकिं िा दहूे ते पिंढिपिू 

पालखी महामागााचा सिकास केला. त्याप्रमाणे सोपान काका महािाि पालखी 

मागााकरिता सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या माध्यमातनू सिशेष सनधीची तितदू 

किण्यात यािी, अशी माझी आग्रही मागणी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्त मिंत्री यािंनी निी मुिंबई येथे महािाष्ट्ि र्िन 

उर्ािण्याची घोषणा केली आह.े सदल्ह्ली यथेे ज्याप्रमाणे प्रत्येक िाज्याचे र्िन 

उर्ािण्यात आले आह ेत्याधतीिि निी मुिंबई येथे प्रत्येक सिल्ह्याचे र्िन उर्ािण्यात 

यािे ि पणुे सिल्ह्याचे एक र्िन उर्ारुन एक िगेळी ओळख सनमााण किािी, अशी 

माझी सित्त मिंत्री महोदयािंना सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, पयाटन सिर्ाग – ५ हिाि िषांची ऐसतहाससक सािंसकृसतक 

पििंपिा पिुिंदि तालकु्याला लार्लेली आह.े या तालकु्यामध्ये िासल्ह्मक ऋृषी यािंचे मिंदीि 

आह,े सात िािंिण आहते. या तालकु्यातील परिसि सिंत सोपान काकािंची र्मूी आह.े 

मुिंबई येथे हरेिटेि िॉक प्रकल्ह्प िाबसिण्यात आला आह,े सबबट्या सर्ािी सरुु 

किण्यात आली आह.े याच धतीिि पिुिंदि तालकु्यामध्ये पयाटन िेक ि सर्ािी या 

ससुिधा सरुु किण्यात याव्यात, याकरिता मिंत्री महोदय यािंनी सनधी उपलब्ध करुन 

द्यािा, अशी माझी सिनिंती आह.े  
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श्री.सिंिय िगताप ... 

 अध्यक्ष महोदय, मसतानी तलाि, सििाज्याची पसहली लढाई, िाज्यातील 

सिांत उिंच सकल्ह्ला, दशेात सिांत शेिटी बािंधण्यात आलेला सोनिडी सकल्ह्ला पिुिंदि 

तालकु्यामध्ये आह.े मी माझे र्ाषण िेळे अर्ािी पणूा कितो. धन्यिाद ! 

----------- 
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श्री.सिंिय गायकिाड (बलुडाणा) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ 

अथासिंकल्ह्पीय मागण्यािंिि बोलण्यासाठी ि त्यास पासठिंबा दणे्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, बलुडाणा ह ेशहि सिल्ह्याचे मखु्यालय आह.े या सिल्ह्यात 

कोणत्याही प्रकािचे उद्योग नाहीत. शेतकऱयािंची मलेु शहिात सशक्षण घेण्यासाठी 

येतात. त्यािंना बीएसससी ॲग्रीकल्ह्चि अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश घेण्याकरिता ५ ते ७ 

लाख रुपये र्ीस द्यािी लागते. बलुडाणा येथे डॉ.पिंिाबिाि दशेमखु कृसष सिद्यापीठ, 

अकोला अिंतगात समुािे १५० एकि िमीन उपलब्ध आह.े उक्त िागिेि अनदुासनत 

घटक कृसष महासिद्यालय सथापन किण्यासाठी परिपणूा प्रसताि दीड िषाापिूी शासनास 

सादि किण्यात आला आह.े त्यास अद्याप मान्यता सदली नाही, ती मिंत्री महोदयािंनी 

द्यािी, अशी माझी आग्रही मागणी आह.े  

यानिंति श्री.तेलिंग. 
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श्री सिंिय गायकिाड..... 

 अध्यक्ष महोदय, क्रीडा सिर्ाग ि शालेय सशक्षण सिर्ागािि मी बोलणाि 

आह.े बलुढाणा शहिामध्ये आिंतििाष्ट्िीय दिााचे खळेाडू आचािीच्या माध्यमातनू 

तयाि होत आहते. मागील पोलािंड आसण एसशयन  चॅसम्पयन सशपमध्ये ििळपास चाि 

मेडल बलुढाणा सिल्ह्याला समळालेले आहते. आता िागसतक दिााच्या आचािी 

खळेामध्ये बािा खळेाडूिंची टीम आह.े त्यापैकी पाच खळेाडू माझ्या बलुढाणा 

शहिातील आहते. या टीममधील श्री. ििकि नािाच्या खळेाडू चॅसम्पयनमध्ये ििक 

पदक समळिलेले आह.े  मागील पोलिंड चसॅम्पयनमध्ये श्री सिपीन अपाि यािंनी गोल्ह्ड 

मेडल समळिलेले आह.े अशा प्रकािचे दिेदाि खळेाडू माझ्या बलुढाणा शहिामध्ये 

तयाि होत आहते. पििंत ु उक्त खळेािंचे महागडे सासहत्य खिेदी किण्याची अनेक 

खळेाडूिंच्या पालकाची परिससथती नाही. या खळेाडूमध्ये गणु आहते पििंत ुत्यास िाि 

समळत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघातील बिंिािा समाि कबड्डी खळेामध्ये 

पढुािलेला आह.े कुसती, कबड्डी, िेससलिंगी आसण आचािी खळेाकरिता सनिासी 

क्रीडा प्रबोसधनीची मागणी क्रीडा मिंत्री महोदयाकडे केली. शासनाने बलुढाणा 

सिल्ह्यासाठी क्रंीडा प्रबोधनी मिंििू केली ति या शहिािंमध्ये ऑसलसम्पक सतिाििील 

खळेाडू तयाि होतील, असा मला पणूा सिश्वास आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, महानगिपासलका, सिल्ह्हा परिषद आसण खािगी शाळेतील 

सशक्षणाच्या दिाामध्ये मोठ्या प्रमाणािि तर्ाित आढळून येते. िि महानगिपासलका 

आसण सिल्ह्हा परिषदािंच्या शाळािंमध्ये अशा प्रकािचे सशक्षण सदले ति ग्रामीण 

र्ागातील गरिबािंची मलुिं मोठे होणाि नाहीत, त्यािंना दिेदाि सशक्षण समळणाि नाही. 

त्यामळेु त्यािंना नोकिी दखेील समळणाि नाही. ग्रामीण आसण शहिी अशी सशक्षणाची 

मोठी दिी सनमााण होत आह.े त्यामळेु नगि परिषदा, नगिपासलका, महानगिपासलका  

ि सिल्ह्हा परिषदािंच्या शाळािंमध्ये सीबीएससी पॅटना सरुू किणे आिश्यक आह.े तसेच 

काही शाळािंमध्ये लहान मलुािंसाठी नसािी आसण केिी-१ शाळा सरुू किणे अत्यिंत 

आिश्यक आह.े असे िि केले ति ग्रामीण र्ागातील मलुिं दिेदाि सशक्षण घेऊन शहिी 
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श्री सिंिय गायकिाड..... 

 र्ागातील मलुाबिोबि येतील. त्यामळेु सशक्षणातील सिषमता दिू होण्यास मदत 

होईल.  

 अध्यक्ष महोदय, बलुढाणा शहिामध्ये पोलंीस अधीक्षक कायाालयाच्या 

बािलूा सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाचे िापिात नसलेले शासकीय सनिाससथान 

आह.े तसेच उप असर्यिंता यािंचा बिंगला र्ाितीय सटेट बँकेच्या चौकािंमध्ये आह.े 

बलुढाणा शहिामध्ये एम.आय.डी.सी. नाही कोणत्याही प्रकािचा उद्योग नाही. 

त्यामळेु या दोन्ही िागेिि बीओटी तत्त्िािि दकुान सिंकुलन बािंधण्याबाबतचा प्रसताि 

शासनास सादि केलेला आह.े उक्त प्रसतािास शासनाने लिकिात लिकि मिंििुी 

द्यािी, अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,  बलुढाणा ह ेशहि डोंगिाच्या काठािि िसलेले एक शहि 

आह.े या शहिाकडे ये- िा किण्यासाठी िाििु घाटातनू एकच िसता आह.े सदि िसता 

हा असतशय अडचणीचा आह.े या िसत्यािि अनेक लोकािंचे अपघात होऊन प्राण 

गेलेले आहते. या ७ सकलोमीटि िसत्याचे दपुदिीकिण केल्ह्यानिंति िाहतकुीमधील 

मोठा अडथळा दिू होईल आसण त्या मागाािरून लोकािंना सकुि प्रिास किता येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, बोथा घाटातील िाहतकू िाईल्ह्ड लाईर्मध्ये आह.े िात्री 

१०.०० ते सकाळी ६.०० पयंत बिंद केली िाते. सदि िसत्याचे रुिं दीकिण किण्यासाठी 

िन सिर्ाग पििानगी दते नाही. सदि १४ सकलोमीटिचा आडिळणाचा िसता आह.े 

त्यामळेु उक्त िसत्यािि ११ सकलोमीटिचा उड्डाणपलू बािंधण्याचे प्रसतासित आह.े 

सदि उड्डाणपलुाचे काम पणूा झाल्ह्यानिंति तथेे कोणत्याही प्रकािचा िाहतकुीस 

अडथळा सनमााण होणाि नाही. त्यामळेु उक्त प्रसतािास लिकिात लिकि मिंििुी द्यािी, 

अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, बलुढाणा शहिामध्ये एकही बायिळण िसता नाही. बलुढाणा 

ते दिेघाट, दिेघाट ते साखळी र्ाटा आसण साखळी र्ाटापासनू र्ादोलापयंत बाय 

िसत्याचे काम शासनाने मिंििू किािे,  अशी मी सिनिंती कितो. 
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श्री सिंिय गायकिाड..... 

 अध्यक्ष महोदय, आि ित्रपती सशिािी महािािािंची सतथीनसुाि ियिंती आह.े 

ित्रपती सशिािी महािािािंनी सििाज्य सनमााण केले, ित्रपती सिंर्ािी महािािािंनी त्या 

सििाज्याचे िक्षण केले आसण ज्या माँसाहबे सििाऊ यािंनी सििाज्याचे सिप्न पासहले, 

अशा माँसाहबे सििाऊ यािंच्या नािाचा समािेश महापरुुषािंच्या यादीमध्य ेकिण्यात 

आलेला नाही. माझ्याकडे ३२ महापरुुषािंच्या नािाची यादी आह.े या यादीमध्ये 

धमािीि ित्रपती सिंर्ािी महािाि यािंचे दखेील नाि नाही. तसेच असहल्ह्याबाई होळकि 

यािंच ेदखेील नाि नाही. त्यामळेु सिंबिंसधत मिंत्री महोदयािंना सिनिंती कितो की, ििील 

सतन्ही महापरुुषािंची नािे ३२ महापरुुषािंच्या यादीमध्ये समासिष्ट किािीत. 

  अध्यक्ष महोदय, बलुढाणा तालकु्यातील तािापिू कोलिड आसण मोताळा 

तालकु्यातील थड ह ेगाि गिानन महािािािंची िन्मर्मूी आह.े या गािाला सिदर्ााची 

पिंढिी समिले िाते. येथील तीथाके्षत्रािंच्या सिकास कामासाठी पयाटन सिर्ागाच्या 

माध्यमातनू सनधी उपलब्ध करून द्यािा, अशी मी सिनिंती कितो. आपण मला 

बोलण्याची सिंधी सदली, त्याबद्दल आपले आर्ाि माननू मी माझे र्ाषण सिंपितो. 

धन्यिाद. 

यानिंति श्री.कुलकणी...... 
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 श्री. दादािाि केचे (आिी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पाििील अनदुानाच्या मागण्यािंिि बोलण्या ाठी मी उभा आि.े  

 अध्यक्ष महोदय, िधाा सिल्ह्यातील आिी सिधानसर्ा मतदािसिंघामध्ये सन 

२०१९-२०, २०२०-२१ या खिीप हिंगामामध्ये कापसू, सोयासबन सपकािंचे प्रचिंड 

प्रमाणात नकुसान झाले आह.े तेथे गािपीट झाली होती. बोंडअळी, खोंडमाशी यामळेु 

प्रचिंड प्रमाणात नकुसान झाले होते. सिल्ह्हासधकािी, िधाा यािंच्यामार्ा त १७८ कोटी 

रुपयािंचा नकुसानर्िपाईचा प्रसताि शासनाकडे सादि किण्यात आला आह.े पििंत ु

अद्यापपयंत एकही रुपया शेतकऱयािंच्या खात्यात िमा झाला नाही. मी सिनिंती कितो 

की, सदिहू प्रसतािास तात्काळ मिंििुी दणे्यात यािी ि प्रत्येक शेतकऱयािंना सदलासा 

द्यािा. सदनािंक ०८/०१/२०२२ िोिी मोठ्या प्रमाणात अिकाळी पाऊस ि गािपीट 

होऊन चना, गहू, सिंत्रा, केळी या सपकािंचे प्रचिंड प्रमाणात नकुसान झाले होते. याबाबत 

शेतकऱयािंचे पिंचनामे किण्यात आले आहते. पििंत ु माझ्या मतदािसिंघातील एकाही 

शेतकऱयािंच्या खात्यामध्ये नकुसानर्िपाईची िक्कम समळाली नाही. एका 

मतदािसिंघाकडे अशा प्रकािे दलुाक्ष केले िात आह.े शेतकऱयािंना सदलासा दणे्याच े

काम या सिकािने किाि ेअशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, लोअि िधाा यथेे प्रकल्ह्प आह.े या प्रकल्ह्पािि मच्िीमाि 

आहते. पििंत ुतथेे गुिंड प्रितृ्तीचे लोक बेकायदशेीिपणे मच्िीमािीचा व्यिसाय किीत 

आहते. तेथील मच्िीमािीचा ठेका दऊेन योग्य आसण सनयमानसुाि मच्िीमािीचा 

व्यिसाय झाला पासहिे, अशी मी मागणी कितो. याबाबत शासनाने तात्काळ सनणाय 

घ्यािा. अन्यथा तेथे खनू सकिं िा मािामािी होण्याची शक्यता आह.े पोलीस यिंत्रणाही 

याकडे दलूाक्ष किीत आह.े मच्िीमाि किणाऱया सिंसथाही दलूासक्षत झाली आह.े तेथील 

कोळी समािाची र्ािना लक्षात घऊेन तेथील माशािंचा ठेकेदािी पद्धतीने सललाि 

किािा. िेणेकरुन कोळी बािंधिािंच्या हातास काम समळेल. त्यािंना उदिसनिााह 

किण्याकरिता हातर्ाि समळेल. 

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाबाबत मी काही प्रश्न मािंडणाि 

आह.े आिी सिधानसर्ा मतदािसिंघात सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाचे एकही  
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श्री. दादािाि केचे .... 

रुपयाचे काम मागील दोन िषाामध्ये झाले नाही.  मौिा सिरुळ-आिंिी िसता, हटेीकुिं डी-

ससिंधीसिसहिी-माळेगाि ठेका-िामणी िसता, आष्टी-थाि-बोटोणा-पाडी िसता, बोिगाि 

टुमणी-साहुि-मासणकुिाडा-नािा िसता, बोिगाि-पिंचाळा-झाडगाि-टुमणी या 

िसत्याििील पलू असतशय महत्त्िाचे आहते. या िसत्यािंकरिता तात्काळ सनधी उपलब्ध 

करुन द्यािा. अशी मी यासनसमत्ताने मागणी कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, िधाा नदी सकनाऱयािि कौनलेपिेु येथे तीथाक्षेत्र आह.े तसेच 

दऊुििाळा ह े असतशय दलुासक्षत गाि आह.े िधाा नदीच्या सकनाऱयामळेु ह े गाि 

दलूासक्षत झाले आह.े तेथे रुक्मीणीचे माहिेघि आह.े तेथे नदीच्या सकनाऱयािि सिंिक्षण 

सर्िंत बािंधली ति तथेील गािाचे सिंिक्षण होईल ि तेथील लोकािंना येण्या-िाण्यासाठी 

िसता उपलब्ध होईल. या सिा गोष्टींकडे शासनाने लक्ष द्यािे. िेणेकरुन रुक्मीणीच े

माहिेघि असे ज्यास म्हटले िाते ते गाि र्ासिकािंच्या दृष्टीने महत्त्िाच ेठिेल. तेथे 

सिंिक्षण सर्िंत बािंधनू द्यािी.  

 अध्यक्ष महोदय, आष्टी-आिी-काििंिा हा एकच तालकुा आह.े त्यासठकाणी 

कृसष उत्पन्न बािाि ससमती एकत्र आह.े पििंत ु आता दोन्ही तालकेु िेगिेगळे 

झाल्ह्यामळेु आष्टी आसण काििंिा तालकु्याकरिता सितिंत्र कृसष उत्पन्न बािाि ससमती 

सनमााण किािी, याबाबतचा प्रसताि शासनाकडे सादि झाला आह.े  

 

यानिंति श्री. चौधिी.... 
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श्री.दादािाि केचे..... 

...(अडथळा...) अध्यक्ष महोदय, माननीय सहकाि मिंत्री यािंना सिनिंती आह ेकी, आष्टी 

आसण काििंिा या दोन्ही कृषी उत्पन्न बािाि ससमत्या िेगिेगळया किाव्यात.  कािण 

दोन्ही तालकु्यािंचा सिसताि ि त्यातील गािािंची सिंख्या मोठी आह.े  त्यामळेु 

शेतकऱयािंच्या सहताच्या दृष्टीने हा सनणाय असर्पे्रत आह.े  मला बोलण्याची सिंधी सदली 

त्याबद्दल मी आपला आर्ािी आह.े  धन्यिाद. 

--------- 
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 श्री.ससुनल र्सुािा (सिक्रमगड) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि चचाा किण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी कृषी सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलत आह.े  माझ्या 

पालघि सिल्ह्हयातील मोखाडासािख्या ग्रामीण र्ागामध्ये बऱयापैकी सिॉबेिीची 

लागिड सरुु झाली आह.े  ज्याप्रमाणे सोयाबीन आसण कापसासाठी निीन प्रसक्रया 

िाबसिली िाणाि आह ेत्यामध्ये र्ात, ििई आसण नागली या सपकािंचा दखेील समािशे 

किािा, अशी माझी या सनसमत्ताने सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आमच्या पालघि सिल्ह्हयातील िव्हाि येथे कृषी 

महासिद्यालय सनमााण किािे, अशीही माझी सिनिंती आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मी शालेय सशक्षण सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलत आह.े  

पालघि सिल्ह्हयामध्ये पेसा सशक्षकािंच्या र्ितीचा सिषय प्रलिंसबत आह.े  हा सिषय 

शालेय सशक्षण सिर्ागाने लिकिात लिकि मागी लािािा, अशी माझी सिनिंती आह.े  

माझ्या सिल्ह्हयातील सिल्ह्हा परिषदचे्या अनेक शाळा पणूापणे मोडकळीस आल्ह्या 

आहते.  या शाळािंच्या इमाितींसाठी सनधी उपलब्ध करुन द्यािा ि शाळेच ेबािंधकाम 

किताना शौचालयाची दखेील तितदू करुन त्यासाठी आिश्यक तो सनधी द्यािा, अशी 

माझी सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी क्रीडा सिर्ागाच्या मागण्यािंिि बोलत आह.े  िव्हाि येथे 

सि.िािीि गािंधी सटेसडयम आह.े  सदि सटेसडयमचे अपगे्रडेशन किण्यासाठी 

असधकचा सनधी उपलब्ध करुन द्यािा, अशी माझी मागणी आह.े  तसेच सिक्रमगड, 

मोखाडा, तलासिी आसण डहाण ू या सठकाणच्या आसदिासी खळेाडुिंना प्रोत्साहन 

दणे्यासाठी तेथे क्रीडािंगण सनसमातीसाठी सनधी उपलब्ध करुन द्यािा, ही सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघातील मोखाडा येथे पिंचायत ससमतीच्या 

इमाितीस पििानगी दणे्यात आली आह.े  त्याप्रमाणेच िव्हाि, िाडा आसण तलासिी 

येथे दखेील निीन इमाितींच्या सनसमातीसाठी सनधी द्यािा,  



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) WWW

W - 

317 

DBC/AKN/MMP प्रथम श्री.कुलकणी 18:25 

 

 

श्री.ससुनल र्सुािा..... 

अशी मी माननीय उप मखु्यमिंत्री श्री.असित पिाि यािंना सिनिंती कितो.  तसेच िव्हाि 

बस सथानकासाठी दखेील सनधी उपलब्ध करुन द्यािा, अशी माझी मागणी आह.े  

मोखाडा आसण सिक्रमगडसाठी सनधी सदल्ह्याबद्दल मी सिकािचे आसण सिशेषत: 

माननीय उप मखु्यमिंत्री श्री.असित पिाि यािंचे असर्निंदन कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, िव्हाि येथील सिद्यतु कें द्राचा सिषय बऱयाच सदिसािंपासनू 

प्रलिंसबत आह.े  त्यासाठी दखेील सनधी उपलब्ध करुन द्यािा अशी सिनिंती करुन माझे 

र्ाषण कितो.  धन्यिाद.  

--------- 
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 श्री िईस शेख (सर्ििंडी पिूा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मझुे सन २०२२-२०२३ 

के अथासिंकल्ह्प में की अनदुानों की मािंगों पि बोलने का अिसि प्रदान सकया, उसके 

सलए मैं आपको धन्यिाद दतेा हूिं. 

 अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं टेक्सटाईल के सिषय पि अपनी बात िखना 

चाहता हूिं. पाििलमू की िो ससब्सडी सित्त मिंत्री सम्माननीय श्री असित पिाि िी ने 

रिसटोि की थी..... (व्यिधान).... अध्यक्ष महोदय, मझुे सिंिक्षण दीसिए. मैं टेक्सटाईल 

के सिषय पि बोल िहा हूिं.  सित्त मिंत्री सम्माननीय श्री असित पिाि िी ने पाििलमू की  

ससब्सडी रिसटोि की थी औि सम्माननीय ऊिाा मिंत्री िी ने सनिेदन सकया था सक 

पाििलमू की ससब्सडी रिसटोि होगी. लेसकन मैं बताना चाहता हूिं सक केिल र्िििी 

माह की ससब्सडी आयी ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, पाििलमू की िो ससब्सडी रिसटोि की गई ह ैऔि सम्माननीय 

ऊिाा मिंत्री िी ने यहाँ पि सनिेदन सकया था, तो केिल र्िििी माह की ससब्सडी रिसटोि 

हुई ह.ै िनििी माह की ससब्सडी आि तक नहीं आयी ह.ै सिकाि से मेिा सनिेदन ह ै

सक महासिकास आघाडी की सिकाि आने के बाद हमने पाििलमू इिंडसिीि को नया 

तो कुि सदया नहीं ह.ै लेसकन िो पिुानी ससब्सडी ह ैउसको बाि बाि सडसकिं टीन्य ूसकया 

िा िहा ह ैऔि इस सबिनेस को सडसटॅब्लाईि सकया िा िहा ह.ै मेिा सनिेदन ह ैसक 

सम्माननीय मिंत्री महोदय इस बािे में एकदम सपष्ट किें सक िनििी औि माचा महीने की 

पाििलमू की ससब्सडी सबको दी िाएगी औि माचा महीने के बाद र्ी ससब्सडी किं टीन्य ू

की िाएगी.  

 अध्यक्ष महोदय, मैं शालेय सशक्षण सिर्ाग के बािे में कहना चाहूिंगा. हमािे 

सर्ििंडी शहि में २८ हिाि बच्चे ह ैऔि ४९ सकूल्ह्स ह.ै लेसकन सितनी र्ी सकूल्ह्स ह,ै 

उनकी हालत ऐसी ह ैसक उनके पीआि काडा उनके नाम पि नहीं ह.ै ....(व्यिधान).... 

समय के अर्ाि में इतना कह कि मैं अपना र्ाषण पिूा किता हूिं. 

        यानिंति श्री.धमुाळे.... 
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(दोन्ही बािचूे अनेक सन्माननीय सदसय एकाच िेळी बोलत असतात.) 

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : सन्माननीय सदसयािंना निंति 

सिंधी दणे्यात येईल.  सन्माननीय सदसयािंनी कृपया आपापल्ह्या िागिेि बसािे.  मी 

सन्माननीय सदसयािंना सािंग ूइसच्ितो की, आपण आपले म्हणणे लेखी सनिेदनाच्या 

सिरुपात द्यािे, त्यािि सनसितपणे कायािाही होईल.  आता मी सिांना सिंधी दऊे शकत 

नाही.  िेळेची मयाादा आह.े सिा सन्माननीय सदसयािंनी कृपया ह ेसमिनू घ्यािे. 

डॉ. र्ािती लव्हकेि : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२३ च्या अथासिंकल्ह्पीय 

अनदुानाच्या मागण्यािंिि चचाा किण्यासाठी मी उर्ी आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सिा कोळीवाड्यांचे ह मांकन ि ेवेळेत पणूण व्िावे.  त चे 

त्याचा पनुहवणका  िोण्याच्या दृष्टीने मुंबई मिानगरपाहलकेने २०३४ च्या डी.पी.मध्य े 

कोळीवाडे अधोरेहखत करावेत, अशी मी मागणी करीत आि.े  या ाठी सितिंत्र 

सनयमािली तयाि किण्यात यािी, अशी माझी सिनिंती आह.े  कािण कोळीिाड्यामध्ये 

साधे घि बािंधायचे म्हटले सकिं िा तेथील दरुुसती किायचे म्हटले तिी त्रास होतो.  

महापासलकेचे असधकािी तेथे लगेच हातोडा घेऊन येतात. 

(दोन्ही बािचूे अनेक सन्माननीय सदसय एकाच िेळी बोलत असतात.) 

 श्री. शिंर्िुाि दसेाई (सित्त िाज्यमिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यासिंबिंधी सकाळी 

माननीय उपमखु्यमिंत्री यािंनी िेळ िाढिनू सदली आह.े  अनेक सन्माननीय सदसयािंची 

र्ाषणे झाली आहते आसण आता सन्माननीय सदसया डॉ. र्ािती लव्हकेि बोलत 

आहत.  काही सन्माननीय सदसयािंचे बोलायचे िासहले असेल ति त्यािंनी लेखी 

सिरुपात त्यािंचे म्हणणे आमच्याकडे पाठसिले ति सनसितपणे त्या बाबतीत शासन 

सकािात्मक िाहील.  पण आता िेळ बघािी.  त्यािंनी लेखी मदु्द े द्यािते, त्याचा 

सनसितपणे सिचाि केला िाईल. 

(दोन्ही बािचूे अनेक सन्माननीय सदसय एकाच िेळी बोलत असतात.) 
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 तागलका सभाध्यक्ष : मी सिा सन्माननीय सदसयािंना सािंग ूइसच्ितो की, या 

मागण्यािंििील चचाा ३ तास होती.  उपमखु्यमिंत्री महोदयािंनी सिांशी चचाा करुन 

आणखी ३ तास ती चचाा िाढसिली आह.े  आता ६ तास चचाा केली आह.े  यापेक्षा 

आणखी काय केले पासहिे.  त्यामळेु आपण आपल्ह्या पक्षाची नािे दतेाना ती मयाासदत 

असािीत.  सिांना एकाच िेळी सिंधी समळू शकत नाही.  त्यामळेु पक्षाच्या नेत्यािंना 

माझी सिनिंती आह ेकी, आपण आपल्ह्या पक्षाची नािे दतेाना मयाासदत नािे द्यािीत, 

िेणेकरुन सिांना सिंधी समळेल. 

ऊिाा मिंत्री महोदयािंना एक सनिेदन किायचे आह.े  त्यािंनी ते किािे. 

(दोन्ही बािचूे अनेक सन्माननीय सदसय एकाच िेळी बोलत असतात.) 
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पृ.शी. :  िायगड सकल्ह्ल्ह्याििील िीणा झालेल्ह्या सिद्यतु िासहन्या बदलण े

मु.शी. :  िायगड सकल्ह्ल्ह्याििील िीणा झालेल्ह्या सिद्यतु िासहन्या बदलण े

यासिंबिंधी माननीय ऊिाामिंत्री यािंचे सनिेदन. 

 

 श्री. सनतीन िाऊत (ऊिाा मिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

महािाष्ट्ि सिधानसर्ा सनयम ४७ हन्िये पढुील सनिेदन कितो. 

(पे्रस : येथे सोबत िोडलेले सनिेदन िापािे.) 

-------- 

  

        यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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तागलका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : रात्री ७.०० वाजेपयणत 

 न्माननीय  दस्यांना बोलण्याची  ंधी दणे्यात येईल आसण त्यानिंति माननीय मिंत्री 

उत्ति सरुु कितील. सिा सन्माननीय सदसयािंना माझी सिनिंती आह ेकी, आपण दोन-

दोन समसनटािंमध्ये आपले मदु्द ेमािंडािेत. त्यामळेु िासतीत िासत लोकािंना सिंधी दणे्याचा 

प्रयत्न किण्यात येईल.  

ॲड. असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्ह्याला सिनिंती आह ेकी, 

आि सकाळीच या सिषयािि चचाा झालेली आह.े आि ित्रपती सशिािी 

महािािािंचा मोठा सदिस आह ेत्यामळेु बऱयाच सन्माननीय सदसयािंना िायचे आह े

म्हणनू आपण ही चचाा लिकिात लिकि सिंपिािी.  
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पृ. शी. :अनदुानाकरिता मागण्या 

मु. शी.: सन२०२२-२०२३च्या अनदुानाकरिता मागण्या :  

  १) कृषी, पशसुिंिधान , दगु्धव्यिसाय सिकास ि  

     मत्सयव्यिसाय सिर्ाग 

 २) शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ाग 

 ३) सित्त सिर्ाग 

 ४) सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग  

५) सहकाि, पणन ि िस्त्रोद्योग सिर्ाग 

 ६) पयाटन ि सािंसकृसतक काया सिर्ाग  

( चचाा पढेु सरुु ... 

डॉ. र्ािती लव्हकेि : अध्यक्ष महोदय, मागच्या ४ ते ५ िषाापासनू 

मच्िीमािािंचा सडझेलचा पितािा प्रलिंसबत आह.े माझी...(अडथळा)... 

अध्यक्ष महोदय, आता ही माझी दसुिी टमा आह े पििंत ु अशा पद्धतीने 

र्ाषणामध्ये दोन दोन िेळा कोणीही बोलत आह.े ही काय पद्धत आह े? आम्हाला 

बोल ूद्यायचे नसेल ति बोल ूदऊे नका. आपण ज्या लोकािंतनू सनिडून येता सतथनूच 

आम्ही ही सनिडून येतो. त्यामळेु आपण आमच्यािि अन्याय करु नका. मी बोलत 

असताना सकती िेळा थािंबायचे आह े? 

अध्यक्ष महोदय, मागच्या ४ ते ५ िषाापासनू मच्िीमािािंचा सडझलेचा पितािा 

प्रलिंसबत आह.े माझ्या िसोिा मतदािसिंघामध्ये दोन सोसायटयािंचा समळून गेल्ह्या २७ 

मसहन्यािंचा १६२ कोटी रुपयािंचा पितािा अिनू समळालेला नाही.  माझी मागणी आह े

की, मच्िीमाि बािंधिािंचा िेिढा प्रलिंसबत पितािा आह ेतो लिकिात लिकि दणे्यात 

यािा आसण त्यासाठी सनधीची तितदू किण्यात यािी. एलईडी लाईटच्या 

मासेमािीमळेु मच्िीमाि बािंधिािंचे आतोनात हाल होत आहते.  एलईडी लाईटद्वािे  
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डॉ. र्ािती लव्हकेि.... 

आकसषात करुन मासेमािी किणाऱयािंिि कें द्र आसण िाज्याने बिंदी घातलेली आह.े पिंित ु

त्याचा कहीही उपयोग होत नाही. त्यामळेु माझी मागणी आह ेकी, एलईडी लाईटच्या 

झोताद्वािे आकसषात करुन मासेमािी किणाऱयािंच े व्हीआिसी कौल आसण मासेमािी 

पििाना िद्द किण्यात यािा आसण अशा नौका िप्त किण्याची सधुािणा या कायद्यत 

किण्यात यािी, अशी माझी मागणी आह.े मुिंबईमध्ये कोळी र्िन उर्ािण्यात यािे, 

अशी मी मागणी किीत आह.े प्रत्येक सागिी सिल्ह्यात सिल्ह्याच्या सठकाणी  

अद्ययाित मासळी बािाि बािंधण्यात यािा अशी मी मागणी किते. 

    यानिंति श्रीमती कििंदीकि.... 
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डॉ. र्ािती लव्हकेि.... 

 अध्यक्ष महोदय,   मुिंबईतील मासळी  माकेटची िागा सिकासकाच्या घशात 

घाल ूनका.  अनेक सठकाणी सिकास घसुत असनू सिकाि मधील  लोक त्यािंना मदत 

किीत आहते.  येथील र्सूमपतु्रािंना िाचिािे. त् यािंच्या िागेिि एसआिए आण ूनका.  

तसेच आक्रमण करुन त्यािंना त्रास दऊे नका. सर्ागहृाच्या कामकािाची िेळ िाढिनू 

सन्माननीय सदसयािंना बोलण्याची अनमुती द्यािी, अशी मी मागणी किते ि माझे दोन 

शब्द पणूा किते. 

      ------ 
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 श्री. यशििंत माने ( मोहोळ ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२- २०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पाििील अनदुानाच्या मागण्यािंिि माझे सिचाि व्यक्त किण्याकरिता मी उर्ा 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्त मिंत्री श्री. असित पिाि यािंनी शेतकऱयािंसाठी 

समाधानकािक उपाययोिना केल्ह्या आहते. अथासिंकल्ह्पात सनयसमत पीक किा 

पितरे्ड केलेल्ह्या शेतकऱयािंना महासिकास आघाडीने िाहीि केलेल्ह्या प्रोत्साहन 

अनदुान िाहीि केले असनू त्याचा लार् २० लाख शेतकऱयािंना होणाि आह.े यासाठी 

शासनाने १० हिाि कोटी रुपयािंची तितदू केलेली आह.े 

 तागलका सभाध्यक्ष :  थोडक्यात मदु्दा मािंडािा. 

 श्री. यशििंत माने   : अध्यक्ष महोदय,   र्सूिकास बँकेचे किा आिोबािंनी 

काढले असले  ति ते नातिाला  रे्डािे लागत होते. अशी अिसथा आपल्ह्याकडे 

होत. आता  ह ेकिा महासिकास आघाडी शासनाने मार् केल्ह्यामळेु मी शासनाच े

आर्ाि मानतो. शेतकऱयािंकरिता शेत तळयाच्या अनदुानामध्ये िाढ केली असनू 

आता ही िक्कम  ७५ हिाि रुपयािंपयंत िाढिली  आह.े या बद्दल मी शासनाचे ि 

सित्त मिंत्री यािंचे आर्ाि मानतो. 

 अध्यक्ष महोदय,   माझ्या मतदािसिंघात मोहोळ ि पिंढिपिू तालकु्यात एमको 

पेसटीसाईड किं पनीचे Pyriban Dust औषध मािल्ह्यामळेु द्राक्ष बागायतदािािंचे मोठया 

प्रमाणात नकुसान झाले आह.े ह ेबोगस औषध आह ेकी, चकुीचे पॅकेि  झाले आह े

ह े आम्हाला माहीत नाही. सकडे, मुिंगी, अळी, सकटक यािंच्या पासनू सिंिक्षण  

समळण्याकरिता  सपकािि र्िािणी केली िाते. मात्र र्िािणी केल्ह्यानिंति द्राक्षाचे घड  

सकुणे, किपणे, द्राक्षाच्या िेलीचे शेंडे िळणे असे नकुसान झाले आह.े यामळेु मोहोळ 

ि पिंढिपिू तालकु्यातील द्राक्ष बागायतदािािंचे नकुसान झालेले आह.े कृषी 

असधकाऱयािंकडून चौकशी करुन नकुसान र्िपाई द्यािी अशी सिनिंती कितो ि माझ े

दोन शब्द पणूा कितो.  

     -------  
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 श्री. िािेश एकडे ( मलकापिू ) :  अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२- २०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पाििील अनदुानाच्या मागण्यािंिि माझे सिचाि व्यक्त किण्याकरिता मी उर्ा 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघात कापसाच ेउत्पादन मोठया  प्रमाणात 

होते. यामळेु मलकापिू येथे टेक्सटाईल पाका ची सनसमाती किण्यासाठी तितदू किािी, 

ही सिनिंती. माझ्या मतदािसिंघात िीि िगदिेिाि सतू सगिणी असनू त्यािि सध्या 

प्रशासकी नेमलेला आह.े ती बिंद असनू सरुु किण्याकरिता आसथाक तितदू किािी. 

बलुढाणा सिल्ह्यात आई सििाऊचा सिल्ह्हा आह.े सिंपणूा महािाष्ट्िाच्या सिव्हाळ्याचा 

सिषय आह.े िािमाता सििाऊिं चा िािसा िनत करुन येणाऱया सपढीला मागादशाक 

ठिेल या दृष्टीने सििाऊसषृ्टीने सनमााण बलुढाणा सिल्ह्यात ससिंदखडे िािा येथे मिाठा 

सेिा सिंघाने सरुु केले आह.े तिी शासनातरे् या करिता र्िीि सनधीची तितदू किािी, 

अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,  ित्रपती सशिािी महािािािंसािक्ष्या महापरुुषाला िन्म दणेािे 

शहािीिािे र्ोसले यािंची समाधी कनााटक येथील होिीगीिी नािाच्या लहानशा 

खड्ेयात आह.े या िीि सपत्याच्या समाधीिि िप्पि दखेील नाही. सशििायािंसािख्या 

महान घडिणाऱया सपत्याच्या  समाधीकडे आपले दलुाक्ष होता कामा नय.े   

       यानिंति श्रीमती सगिप...  
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श्री.िािेश एकडे ... 

ही आपली िबाबदािी समिनू त्या परिसिातील शहािीमहािािािंच्या 

समाधीसथळाची िोपासना महािाष्ट्ि सिकाितरे् किण्यात यािी, ही माझी सिनिंती 

आह.े धन्यिाद. 

...... 
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 श्री.प्रकाश आिाडे (इचलकििंिी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

सन २०२२-२०२३ च्या अथासिंकल्ह्पातील िस्त्रोद्योग, कृषी, शालेय सशक्षण, क्रीडा, 

सित्त, बािंधकाम सहकाि या सिर्ागाच्या अनदुानाच्या मागण्यािंिि बोलण्याकरिता उर्ा 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आपले महािाष्ट्ि ह े िस्त्रोद्योगामध्ये र्ाितातील दसुऱया 

क्रमािंकाचे िाज्य आह.े तसे पासहले ति, कापड उत्पादनात ते पसहल्ह्या क्रमािंकाचे िाज्य 

आह.े आपल्ह्या महािाष्ट्िात दशेातील ििळििळ ५२ टक्के कापड सनमााण होते. 

त्यातनू सिशेषत: यिंत्रमागाद्वािे आि गािातील िोट्यािोट्या उद्योिकािंनी सनमााण 

केलेल्ह्या िस्त्रािंचा पिुिठा या दशेाला ि िगाच्या पाठीिि होत असताना या 

िस्त्रोद्योगाकडे अक्षम्य अशा पध्दतीचे दलुाक्ष या िाज्य सिकािचे होत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, आता सन्माननीय सदसय श्री.िईस शेख यािंनी सििेचा मदु्दा 

उपससथत केला. या िस्त्रोद्योगातील िोट्या घटकाच्या सििेच्या दिाबाबत कु्रि चषे्टा 

या िाज्य सिकािच्याितीने सरुु आह.े मी मागच्या असधिेशनात सािंसगतले होते की, 

िस्त्रोद्योगाला झटका दणे्याचे काम ह ेसिकाि किणाि आह.े मी त्यािेळेस सािंसगतले 

होते की, २७ हॉसापॉििच्या ििचा ि २७ हॉसापॉििच्या खालचा अस ेदोन िगा या 

मिंडळींनी तयाि केले आहते.२७ हॉसापॉििच्या ििच्या लोकािंना प्रथम टािगेट करुन 

त्यािंना र्ॉमा र्रुन द्या, तमुच्या यसुनटच्या सिंबिंधीची मासहती द्या, अशी मागणी केली 

गेली. त्यािंचे अनदुान, त्यािंना समळणािी गँ्रट सकिं िा त्यािंना िी सबसीडी समळणाि होती 

ती थािंबसिली गलेी. आिंदोलने झाली. िेगिगेळ्या सठकाणच्या सिा सन्माननीय सदसय 

ि उद्योिकािंच्या मागणीनिंति माननीय िस्त्रोद्योग मिंत्री इचलकििंिीला आले. त्यािंनी ह े

होणाि नाही. तमुची सबसीडी चाल ूठेि ूअसे सािंसगतले. त्यानिंति बिोबि ४ सदिसािंनी 

सिि खात्याच्या एका असधकाऱयाने िात्री १२ िािनू ५ समसनटािंनी एक सक्युालि 

काढले की, िस्त्रोद्योगाच्या २७ हॉसापॉििच्या ििच्या ि २७ हॉसापॉििच्या खालच्या 

सिा सबससड्या बिंद झाल्ह्या.  

  अध्यक्ष महोदय, हा िस्त्रोद्योग असतशय गिीब माणसू चालितो. त्याच्या सिा 

सबसीड्या बिंद झाल्ह्यानिंति तीव्र उद्रगे सनमााण होतो ह े लक्षात आल्ह्यानिंति िाज्य 
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सिकािने ते पित रिसटोअि केले िाईल असे सािंसगतले. ज्याचा उल्ह्लेख सन्माननीय 

सदसय श्री.िईस शेख यािंनी केला. ते एक मसहन्याचे रिसटोअि झाले, त्याच्या मागच्या 

मसहन्यािंचे काय, त्याच्या मागची िाढून आलेली सबले आहते त्यािंचे काय, पोकळ 

थकबाकी म्हणनू त्या ते त्या सबलािि येणाि आह ेत्याचे काय?  ही सबसीडी तात्पिुती 

िाढिनू सदलेली आह.े ती पमानिंट नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, िे सनिेदन मिंत्री महोदयािंनी केले ते मी पासहले, िाचले ि 

ऐकले. त्यातनू मला िो बोध झाला त्यानसुाि ती पमानिंट सबसीडी नाही. मला 

सिनिंतीपिूाक सिचािाियाचे आह ेकी, २७ हॉसापॉििच्या ििच्या ि २७ हॉसापॉििच्या 

खालचा घटकािंसाठी िाज्य सिकाि िी सबसीडी दणेाि आह ेती कायमसिरुपी िाहणाि 

आह ेकी नाही?   

 अध्यक्ष महोदय, दसुिे अत्यिंत महत्िाचे आह,े या िाज्याचे उप मखु्यमिंत्री िे ह े

िाज्य चालसितात ते माननीय श्री.असित पिाि यािंनी मागच्या बिेटच्या र्ाषणामध्ये 

या िस्त्रोद्योगातील २७ हॉसापॉििच्या ििच्या घटकािंना ७५ पैशािंची त्यािंची िी 

सबसीडी पिूी काढून घतेली होती ती पित दणे्याचा सनणाय १ िषाा पिूी याच सठकाणी 

िाहीि केला. ती अिनू समळत नाही. माननीय श्री.असित पिाि यािंनी बिेटच्या 

र्ाषणात िाहीि केलेल्ह्या पििंत,ु न समळणाऱया सबसीडीचे एकमेि उदाहिण कोणत े

असेल ति ते म्हणिे िस्त्रोद्योगाच्या या न समळालेली ७५ पैशािंच्या सबसीडीचे आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, मला  सिनिंतीपिूाक सािंगाियाचे आह े की, हा व्यिसाय 

िाज्यातील घिाघिात पोहोचलेला आह.े या व्यिसायाला िगिायचे असेल ति, 

माननीय श्री.असित पिाि यािंनी िाहीि केलेली ७५ पैशािंची असतरिक्त सबसीडी द्यािी. 

२७ हॉसापॉििच्या ििची ि २७ हॉसापॉििच्या खालची सबसीडी बिंद किण्याचे िे 

नाटक सरुु आह,े ते करु नका. ती कायम ठेिा. त्याच बिोबि सहकाि मिंत्री महोदयािंना 

सिनिंतीपिूाक सािंगाियाचे आह ेकी, तमु्ही कािखाना चालसिता. येथे अनेक सन्माननीय 

सदसय कािखाना चालसिणािे आहते. 

निंति श्री.सशिंद े... 
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श्री.प्रकाश आिाडे... 

साखि कािखान्यातील एकाही अिंगदला िसिसिेशन क्रमािंक दणे्यात आले नाहीत, 

याप्रकिणी अनेक िषाापासनू मागणी किण्यात येत आह.े लहान िॅक्टिला आमच्या 

र्ागामध्ये अिंगद म्हणतात. कृसष मिंत्री यािंना सिनिंती आह ेकी, ऊस िहन किणाऱया 

लहान िॅक्टिच्या िॉलीला िसिसिेशन क्रमािंक दणे्यात येत नाही. त्यामळेु एखादा 

अपघात झाला ति कोणत्या िाहन क्रमािंकािि गनु्हा दाखल किािा, ह ेआिटीओ 

यािंनाही समित नाही. कािखान्यािंनाही त्याची नोंद कशी घ्यािी, ह ेसमित नाही. 

अिंगदला िसिसिेशन क्रमािंक दणे्याचा सनणाय घेण्यात यािा, अशी माझी सर्ागहृातील 

सिा मिंत्री महोदयािंना सिनिंती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कोसिड या आिािासोबत आपण २ िषे काढली आहते. या 

कोसिड काळात रुग्णालयामध्ये तातडीने र्िती केलेल्ह्या िोििंदािी तत्िािि काम 

केलेल्ह्या किं त्राटी कामगािािंचे ९-१० मसहन्यािंपासनू िेतन अदा किण्यात आले नाही. 

िगात पित कोिोनाचे सिंकट घोंगाि ूलागले आह.े या िाज्यात ह ेसिंकट पित आले ति 

ह े किं त्राटी कामगाि त्यािंचे १०-१० मसहन्यािंच े िेतन न सदल्ह्याने पनु्हा रुग्णािंना 

िाचसिण्यासाठी कामािि हिि होणाि नाहीत. त ेसित: कोिोनाग्रसत झाले ि त्यािंनी 

िाज्यातील िनतलेा िाचसिले आह.े त्यािंचे िेतन आपण सदले नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, मी िेळेअर्ािी माझे र्ाषण पणूा कितो. धन्यिाद ! 

----------- 
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श्री.िमेश कोिगािकि (र्ािंडूप (पसिम)) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ 

च्या अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंिि बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, शालेय सशक्षण सिर्ाग – माननीय मिंत्री श्री.आसदत्य ठाकिे 

यािंच्या प्रयत्नािंमळेु बहृन्मुिंबई महानगिपासलकेच्या ११ शाळािंमध्ये सीबीएसई सशक्षण 

पद्धती सरुु किण्यास शासनाने मान्यता सदली आह.े माझा मतदािसिंघ हा झोपडपट्टीत 

दाटीिाटीने िसलेला आह.े तेथील महानगिपासलकेच्या शाळेमध्ये सीबीएसई सशक्षण 

पद्धती सरुु किण्यात यािी, अशी माझी मागणी आह.े िेणकेरुन माझ्या 

मतदािसिंघातील गिीब सिद्यार्थयांना उच्च ि दिेदाि सशक्षण समळू शकेल.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघामध्ये सिसिध के्षत्रात काम किणाऱया 

कलाकािािंसाठी कोणत्याही प्रकािचे कला दालन नसल्ह्याने त्यािंना सिाि किण्यास 

गैिसोय होत आह.े त्याकरिता ॲसमसनटी प्लॉट सिकासकाकडून समळू शकतात. त े

घेऊन तथेे माझ्या मतदािसिंघातील कलाकािािंसाठी एक चािंगले कला दालन 

उर्ािण्यात यािे, अशी माझी सिनिंती सिनिंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, पयाटन सिर्ाग – माझ्या मतदािसिंघामध्ये दखेना ि सशुोसर्त 

असलेला पिई तलाि आह.े तेथे खपू मगिी असल्ह्याने एका बािलूा क्रोकोडाईल 

पाका  तयाि केला ि मोठ्या तलािामध्ये बोटींग ससुिधा उपलब्ध करुन सदली ति 

लोकािंचे मनोििंिन होईल. या सठकाणचे सौंदयीकिण केल्ह्यास त्याचा र्ायदा सिसिध 

िाज्यातील ि आपल्ह्या िाज्यातील पयाटकािंना होईल. त्यासाठी उक्त तलािाचे 

सौंदयीकिण किण्यात यािे, अशी माझी मागणी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आि ित्रपती सशिािी महािाि यािंची ियिंती आह.े माझ्या 

मतदािसिंघामध्ये ित्रपती सशिािी हा ऐसतहाससक तलाि आह.े तथेे येणाऱया 

पयाटकािंची सिंख्या िाढािी ि सिर्ागातील नागरिकािंच्या मनोििंिनासाठी त्याच े

सशुोसर्किण किण्यात यािे, अशी माझी सिनिंती आह.े  
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श्री.िमेश कोिगािकि... 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघातील एस िॉडाच्या हद्दीत सिकास सनयोिन 

आिाखडा, २०३४ अिंतगात नगि र्मूापन क्र.३७३/ए/३७, कािंििूगाि, के्षत्रर्ळ 

९,५०० चौिस मीटि हा र्खूिंड सनयोसित क्रीडा सिंकुलासाठी आिसक्षत किण्यात 

आला आह.े माझ्या मतदािसिंघामध्ये सपोटास ्कॉम्प्लेक्स, सिीमींग पलू नाही. सदिहू 

र्ागातील गोिगिीब िनतेसाठी ि लहान मलुािंसाठी एक सपोटा कॉम्प्लेक्स 

पोहण्यासाठी ि खळेण्यासाठी तयाि किण्यात यािे. याकरिता डीपीमध्ये बदल 

किण्याकरिता नगिसिकास सिर्ागास प्रसताि पाठसिण्यात आला आह.े त्यास मिंििूी 

दणे्यात यािी, अशी माझी आग्रही मागणी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, श्रीमती गोदाििी धोंडू मैदान, सोनापिू येथील आिसक्षत 

िागेिि आिंतििाष्ट्िीय दिााचे रु्टबॉल सकिं िा सक्रकेट मैदान तयाि किण्यात यािे ि 

प्रेक्षक गॅलिी उर्ािण्यात यािी, अशी माझी सिनिंती आह.े मी िेळे अर्ािी माझे र्ाषण 

पणूा कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची सिंधी सदली त्याबद्दल आर्ािी आह.े 

धन्यिाद ! 

--------------- 

यानिंति श्री.तेलिंग... 
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 श्री िाि ू पाििे (उमिेड) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािि बोलण्यासाठी उर्ा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, गोसीखदुा प्रकल्ह्पासाठी ििळपास ८५३ कोटी रुपयािंचा सनधी 

मिंििू केल्ह्याबद्दल मी महासिकास आघाडी सिकािचे आर्ाि मानतो. गोसीखदुा हा 

सिषय मागील िीस िषाापासनू सरुू आह.े माझ्या मतदािसिंघातील ५० गािे ि र्िंडािा 

मतदािसिंघातील ५० गािे गोसीखदुा पनुिासन र्ागािंमध्ये आहते. मोठ्या प्रमाणािि 

सनधीची तितदू करून दखेील गोसीखदुा पनुिाससत र्ागातील लोकािंना सपण्याच्या 

पाण्याची व्यिसथा नाही. तसेच अद्याप तेथे िोिगािाची दखेील व्यिसथा किण्यात 

आलेली नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसिंघातील थटूानबोिी गािामध्ये मागील 

िषाापासनू िीि नाही. सिधानसर्ेमध्ये प्रश् न मािंडल्ह्यानिंति त्या अनषुिंगाने शासनाने 

कायािाही किणे अपेसक्षत असते. सदि गािाचे पनुिासन ६० सकलोमीटि अिंतिािि 

झालेले आह.े त्या गािाला िाण्यासाठी कोणत्याही प्रकािची ससुिधा उपलब्ध करून 

दणे्यात आली नाही. त्या गािातील उिारित १५ हके्टि िमीन शासनाने घ्यािी, 

त्यानिंति आम्ही गाि सोडण्यास तयाि आहोत, अशी तेथील नागरिकािंची मागणी 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, पनुिाससत झालेल्ह्या गािातील नागरिक काय कामे किीत 

आहते, ह े आपण पासहले ति सिा बाबी आपल्ह्या लक्षात  येतील. िेिढी गावे 

पनुिाससत झालेली आहते, त्या गािािंना शासनाने सिा ससुिधा उपलब्ध करून दणे्यात 

याव्यात, अशी मी सिनिंती कितो. आपण मला बोलण्याची सिंधी सदली त्याबद्दल मी 

आपले आर्ाि माननू िळेेअर्ािी मी माझे र्ाषण सिंपितो. धन्यिाद.  

-------- 
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 प्रा.डॉ.अशोक उईके (राळेगाव) : सन २०२२-२३ अथासिंकल्ह्पाििील 

अनदुानाच्या बघण्यािि चचाा किण्यासाठी उर्ा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, बाभळूगाि तालकु्यामध्ये सदनािंक २८ सडसेंबि २०२१ रोजी 

शेतकऱयािंच्या तोंडाशी आलेले पीक गािसपटीमळेु बासधत झाले आह.े सदि सपकािंच्या 

नकुसानीचा सव्ह ेकिण्यात आलेला आह.े पििंत ुनकुसानर्िपाई मात्र अद्याप दणे्यात 

आलेली नाही. त्यामळेु मी कृषी मिंत्री महोदयािंना सिनिंती कितो की कळिंब, बाभळूगाि 

व िाळेगाव या सतन्ही तालकु्यातील  नकुसान झालेल्ह्या सिा शेतकऱयािंना न्याय द्यािा, 

अशी मी हवनंती करतो.   

 अध्यक्ष महोदय, बाभळूगाि तालकु्यामध्ये क्रीडा सिंकुलन नाही. त्यामळेु 

बार्ळूगाि तालकु्यामध्ये क्रीडा सिंकुलन मिंििू किण्यात यािी अशी मी क्रीडा मिंत्री 

महोदयािंना सिनिंती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, सन २०१० ि २०१२ िषांमधील िे शेतकिी किामार्ीपासनू 

ििंसचत िासहले आहते, त्या सिंबिंसधत सिा शेतकऱयािंना किामार्ीचा लार् दणे्यात यािा, 

अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची सिंधी सदली, त्याबद्दल मी आपले 

आर्ाि माननू िेळेअर्ािी मी माझे र्ाषण सिंपितो. धन्यिाद.  

------- 
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 श्रीमती नसमता मुिंदडा (केज) :  अध्यक्ष महोदय, बीड हजलयातील केज येिील 

सि. गोपीनाथ मुिंडे नाट्यगहृंाची िागा नगिसिकास सिर्ागाकडे हसतािंतरित 

किण्यात आलेले आह.े उक्त कामास प्रशासकीय मिंििुी दखेील समळालेली आह.े 

सदि कामासाठी दोन कोटी रुपयािंचा सनधी दखेील उपलब्ध करुन दणे्यात आलेला. 

तिीदखेील त्या सठकाणी कोणत्याही प्रकािचे काम सरुू किण्यात आलेले नाही. 

त्यामळेु सिगीय गोपीनाथ मुिंडे नाट्यगहृाचे काम लिकिात लिकि सरुू किािे, अशी 

मी सिनिंती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, दयु्यम सनबिंधक कायाालय बािंधण्यासाठी अिंबािोगाई येथे 

शासकीय िमीन उपलब्ध आह.े यासाठी शासनाने सनधी उपलब्ध करून द्यािा, अशी 

मी सिनिंती किते.  

 अध्यक्ष महोदय, अिंबािोगाई येथे तालकुा क्रीडा सिंकुलंाचे काम सरुू आह.े 

पििंत ु सदि काम असतशय सनकृष्ट दिााचे किण्यात आलेले आह.े मी दखेील 

िासतसुिशािद आह.े सदि कामाची पाहणी केल्ह्यानिंति मला लाि िाटेल, अस े

हॉरिबल काम केलेले आह.े तेथे िसनिंग िॅकमध्ये  डे्रनेिची सोय किण्यात आलेले नाही. 

िेव्हा पाऊस पडतो तवे्हा त्या सठकाणी तलािाचे सिरूप तयाि होते. त्यामळेु 

पािसाळ्यामध्ये सतथे मलेु काही करू शकत नाही. त्यामळेु सिंबिंसधत किं त्राटदािाला 

काळ्या यादीमध्ये टाकण्यात यािे ि BOQ ची चौकशी किािी, अशी मी सिनिंती 

किते. 

 अध्यक्ष महोदय, आिंबािोगाई शहिामध्ये एक मोठे मिंसदि आह.े त्या सठकाणी 

पयाटन किण्यासाठी शासनाने सनधी उपलब्ध करून द्यािा, अशी मी सिनिंती किते. 

 अध्यक्ष महोदय, केि तालकु्यातील धनेगांिंि येथे एक सुिंदि धिण आह.े त्या 

धिणंास अनेक पयाटक र्ेट दतेात. त्यामळेु पैठण येथील नाथ सागिाच्या धतीिि 

धनेगाि यथेंील धिणाचा सिकास किािा, अशी मी सिनिंती किते. 
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श्रीमती नसमता मुिंदडा........ 

 अध्यक्ष महोदय, केि तालकु्यातील सपसेगांिंि येथे क्रीडा सिंकुलन 

उर्ािण्यासाठी सिल्ह्हासधकािी यािंच्याकडून पििानगी घेतलेली आह.े त्यामळेु तथेे 

क्रीडा सिंकुल उर्ािण्यासाठी शासनाने ५ कोटी रुपयािंचा सनधी उपलब्ध करून द्यािा, 

अशी मी सिनिंती किते.  

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची सिंधी सदल्ह्याबद्दल मी आपले 

आर्ाि माननू िेळेअर्ािी माझे र्ाषण सिंपिते. धन्यिाद. 

-------- 

यानंतर श्री.कुलकणी....... 
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 श्री. ज्ञानिाि चौगलेु (उमिगा) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पाििील पिुिणी मागण्यािंिि बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, खिीप हिंगाम, २०२१ चा पीक सिमा शेतकऱयािंना समळालेला 

नाही. याबाबत शेतकऱयािंनी सिल्ह्हासधकािी आसण कृसष सिर्ागाकडे अिा सदले 

आहते. यासिषयाबाबत माननीय कृसष मिंत्रयािंनी तात्काळ कायािाही किािी, अशी मी 

मागणी कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, आदशा सशक्षण प्रसािक मिंडळाच्या ५६ सशक्षकािंच्या 

िेतनाचा प्रश्न माननीय शालेय सशक्षण मिंत्रयािंनी सोडसिला आह.े त्याबाबत मी त्यािंच े

आर्ाि व्यक्त कितो. त्या सशक्षकािंचे माह ेिनू मसहन्यानिंतिचेही िेतन समळाले पासहिे. 

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम मिंत्री महोदयािंनी व्हीडीआि, ओडीआि 

करिता सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े त् याबाबत मी त्यािंचे आर्ाि मानतो. माझा 

तालकुा कनााटक िाज्याच्या सीमेिि आह.े कनााटक िाज्याचे िसते आपल्ह्या िाज्याला 

िोडणािे िसते ह े९ मीटिचे असनू आपल्ह्या िाज्यातील िसते ६ मीटि रुिं दीचे आहते. 

तेव्हा या िसत्यािंची रुिं दी आसण दिाा िाढसिण्यासाठी प्रयत्न किािेत. िसता बािंधत 

असातना त्यािरुन २० टनाच्या िाहनािंचा सिचाि केला िातो. पििंत ुप्रत्यक्षात त्या 

िसत्यािरुन ४० ते ४५ टन ििनाची िाहने धाित आहते. त्यामळेु िसता केल्ह्यानिंति 

तो लगेच खिाब होतो, अशी तक्राि िाििंिाि येत असते. यासाठी दिाात्मक िसता तयाि 

किीत असताना त्या िसत्यािंच्या सनकषात बदल किािेत, अशी मी यासनसमत्ताने मिंत्री 

महोदयािंना सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, िेळे अर्ािी मला माझे काही प्रश्न मािंडता येणाि नाहीत. मी 

ते प्रश्न लेखी सिरुपात मिंत्री महोदयािंकडे दईेन. ते प्रश्न मिंत्री महोदयािंनी सोडिािेत, 

अशी मी सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मौिे समदु्रा येथे कािखान्याकरिता काही शेतकऱयािंनी िसमनी 

सदल्ह्या आहते. ते शेतकिी आि उपोषणाला बसले आहते. त्या शेतकऱयािंच्या मलुािंना 
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नोकिीदणे्याबाबतचा हा सिषय आह.े त्यामळेु माननीय सहकाि मिंत्रयािंनी या 

शेतकऱयािंचा प्रश्न सनकाली काढािा, अशी मी त्यािंना सिनिंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या तालकु्याच्या बािलुा गाणगापिू पयाटन सथळ आह े

आसण दसुिीकडे पिंढिपिू आह.े माझ्या सिल्ह्यातील आिंबाबाई मिंसदि तळुिापिू येथे 

आह.े पििंत ुपयाटनाचे एकही सथळ माझ्या तालकु्यात नाही. माझ्या तालकु्यात बोिी 

धिणाच्या खालच्या बािसु िागा उपलब्ध आह.े मी माननीय पयाटन मिंत्री महोदयािंना 

सििंनती कितो की, पैठणच्या धतीिि तेथे सिंगीत काििंिा, िॉटि गेम्स तयाि करुन तेथे 

पयाटन सथळ सिकससत किािे. िेणेकरुन माझ्या या मागासलेल्ह्या सिल्ह्यास न्याय 

समळेल. मी याबाबतची मागणी मिंत्री महोदयािंकडे किीत आह.े याचा सिचाि मिंत्री 

महोदयािंनी किाि. इति सिर्ागाच्या मागण्यािंबाबत सिंबिंसधत मिंत्री महोदयािंकडे मी 

लेखी सिनिंती किीन. त्या सिांचा सिचाि व्हािा, ही सिनिंती.  

 धन्यिाद ! 

-------- 
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 श्री. अशोक चव्हाण (सािािसनक बािंधकाम मिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या अनदुानाच्या मागण्यािंिि ििळपास ३८ 

सन्माननीय सदसयािंनी सहर्ाग नोंदसिला आह.े यात सन्माननीय सदसय सिाश्री प्रशािंत 

बिंब, योगेशदादा कदम, चेतन तपेु, सरु्ाष दशेमखु, श्रीमती प्रसतर्ा धानोिक, सिाश्री 

अिय चौधिी, िसि िाणा, असर्मन्य ू पिाि, शेखि सनकम, सिंिय केळकि, िसििंद्र 

िायकि, लहू कानडे, ससचण कल्ह्याणशेट्टी, अब ुआिमी, ित्नाकि गटेु्ट, डॉ. िाहूल 

पाटील, डॉ. सकिण लहामटे, ॲड. आसशष शेलाि, सिाश्री प्रकाश सोळिंके, िािेश 

पिाि, सिक्रमससिंह साििंत, ॲड. आसशष िैसिाल, डॉ. तषुाि िाठोड, श्री. दीपक 

केसिकि, सिाश्री अशोक पिाि, श्रीमती मेघना दीपक साकोिे-बोडीकि, श्री. सिंिय 

िगताप, सिाश्री सिंिय गायकिाड, दादािाि केचे, ससुनल र्सुािा, िईस शेख, डॉ. 

र्ािती लव्हकेि, सिाश्री. यशििंत माने, बळििंत िानखडेे, प्रकाश आव्हाडे, िमेश 

बोिगािकि, िािीि पाििे, प्रा.डॉ. अशोक उईके ि इितही अनेक सन्माननीय 

सदसयािंनी सकािात्मक सचूना सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाबाबत केल्ह्या आहते. 

अनेक सन्माननीय सदसयािंनी त्यािंच्या मतदािसिंघाबाबत काही मागण्या उपससथत 

केल्ह्या आहते. तसचे नव्याने धोिणात्मक सनणाय घेण्याबाबत आसण सससटीम 

इम्प्रवु्हमेंटच्याबाबत असतशय चािंगल्ह्या सचूना केल्ह्या आहते. मी सिशेषत: 

सन्माननीय सदसय ॲड. आसशष िैसिाल यािंचा उल्ह्लेख करु इसच्ितो. त्यािंनी या 

सिर्ागाचासखोल अभ्यास करुन नव्याने काही धोिणात्मक सनणाय घेण्याच्या सचूना 

केल्ह्या आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाच्या २८ हिाि ८७१.७३ 

कोटी, २४ हिाि८७१.७३ कोटी आसण सािािसनक उपक्रम सिर्ागाच्या ३७३३ अशा 

प्रकािे प्लॅन आसण नॉन प्लॅन एकूण मागण्या या २८ हिाि ६०४.७३ कोटी रुपयािंच्या 

आहते. या मागण्या मी सर्ागहृाच्या मिंििुीकरिता ठेित आह.े  

 

यानिंति श्री. चौधिी... 
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श्री.अशोकिाि चव्हाण..... 

या सठकाणी अनेक मदु्दयािंिि चचाा किण्यात आली, काही आिोप-प्रत्यारोप दखेील 

करण्यात आले.  त्या ंदभाणतील शा नाची भहूमका मी आपलया मोर हवशद करणार 

आि.े   

 अध्यक्ष मिोदय, मी  रुुवातीलाच  न्माननीय  दस्यांना  ांग ूइहच्ितो की, 

दरवषीप्रमाणेच आपण भरपरू मागण्या करीत आहात.  नवीन कामे हाती घ्यावीत 

अशा  वणच  न्माननीय  दस्यांच्या मागण्या आिते.  परंत ुजनु्या कामांवर अहधक 

तरतदू करुन ती कामे पणूणत्वा  नेण्याची हनतांत गरज आि े ि े मी या हनहमत्ताने 

 न्माननीय  दस्यांना  ांग ू इहच्ितो.  अन्यिा, नवीन कामे केवळ कागदावरच 

राितील.  कामे मंजरू करुन १०-१२ टक्के रकमेची तरतदू करुन टेंडर काढले तरीिी 

जोपयांत पणूण हनधी हमळत नािी तोपयांत कामे पणूण िोणार नािीत.  हवभागाला हमळणारा 

प्लॅन व नॉन प्लॅन अ ा एकूण  मुारे २४ िजार कोटी रुपये हनधी आि.े परंत ुत्यापैकी 

प्लॅनचा हनधी  मुारे १३ िजार कोटी रुपयांच्या आ पा  आि.े  या हनधीमध्य ेएवढी 

कामे घेऊन दोन वषाांमध्य ेपणूण िोतील, अशी वस्तहुस्िती नािी.  त्यामळेु  रुुवातीलाच 

मी  न्माननीय  दस्यांना हवनंती करु इहच्ितो की, मागील  रकारच्या काळात व 

मिाहवका  आघाडीचे  रकार आलयानंतर िाती घेण्यात आलेली कामे पणूण 

करण्याकररता अिण ंकलपातनू हकंवा परुवणी मागण्यांच्या माध्यमातनू अहधकचा 

हनधी हमळहवण्या ाठी प्रयत्न केला पाहिज.े  मी पाितो की, दररोज अनेक  न्माननीय 

 दस्य येऊन पत्राद्वारे हवनंती करतात की, त्यांच्या मतदार ंघामध्ये नवीन कामे  रुु 

कराहवत.  परंत ुमला अ  ेवाटते की, अगोदर जनुी कामे पणुणत्वा  नेली पाहिजेत. 

 अध्यक्ष मिोदय,  न्माननीय  दस्य श्री.प्रशांत बंब यांनी अनेक मदु्द ेमांडले.  

त्यांचा या हवभागा ंदभाणत खपू चांगला अभ्या  आि.े  त्यांच्याकडे भरपरू लोकांची 

यंत्रणा आि,े त्यांचा यामधील अभ्या  मोठा आि,े अभ्या  केलयानंतर ते अजण दऊेन 

चौकशा लावतात, बऱयाच हठकाणी रस्ते खोदनू पाितात व त्याच्या हव्िहडओ हक्लप्  ्

दखेील आम्िाला पाठहवतात याची मला कलपना आि.े   
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श्री.अशोकिाि चव्हाण..... 

त्यांना मला  ांगायच े आि े की, चकुीच्या गोष्टी अ तील तर त्याबाबत 

 ंबंहधतांहवरोधात हनहश्चतपणे कारवाई केली पाहिज े व याबाबत कोणाचेिी दमुत 

नािी.  परंत ुआपण  र कट आरोप करताना िा हवचार केला पाहिज ेकी,  वणच 

अहधकारी वाईट न तात हकंवा पणूण हवभागच खराब नािी.  कारण या हवभागाच ेकाम 

वषाणनवुष े रुु अ नू या हवभागाने अनेक उत्तम अहधकारी आपलयाला हदलेले आिते.  

मिाराष्ट्र राजयाच्या प्रगतीत लोकप्रहतहनधी म्िणनू जशी आपली भहूमका आि े

त्याप्रमाणे अहधकारी म्िणनू त्यांचा दखेील िातभार लागलेला आि.े   रकार 

कोणाचेिी अ ले तरीिी त्या टीममध्य े चांगले काम करणार अनेक अहधकारी 

आपलयाकडे आिते.  आपण जर  वाांच्याच मागे चौकशािंचा ससेसमिा लावला तर 

कोणीिी कामे करणार नािी.  आज अ े वातावरण आि ेकी कोणीिी जोखीम 

घ्यायला तयार नािी, कोणीिी कामे करायला तयार नािी.  कारण चौकशी 

लागलयानंतर त्याचा पररणाम पदोन्नतीवर िोतो, व्यहक्तगत ि कौटंुहबक आयषु्ट्यािि 

दखेील िोतो.  त्यामळेु खरोखरच कािी गंभीर प्रकरण अ ेल तर चौकशी करायला 

िरकत नािी परंत ुप्रत्येकच प्रकरणात चौकशी केली तर त्यातनू कािीिी हनष्ट्पन्न 

िोणार नािी.  शेवटी चार-पाच वषाांनी एखाद्या प्रकरणात कािीिी तर्थय न लयाच े

हनष्ट्पण्ण झाले तर  ंबंहधत अहधकाऱयाला हवनाकारण मन:स्ताप  ो ावा लागतो.  

त्यामळेु याबाबत गांहभयाणने हवचार करण्याची गरज आि ेअशी हवनंती  न्माननीय 

 दस्य श्री.प्रशांत बंब यांना मी करु इहच्ितो. 

 अध्यक्ष मिोदय,  न्माननीय  दस्य श्री.प्रशांत बंब यांनी मघाशी बोलण्याच्या 

ओघात बऱयाच गोष्टींचा उललेख केला.  माझ्याकडील माहितीन ुार त्यांनी 

आतापयांत आमच्या हवभागाकडे ३० पेक्षा जास्त तक्रारी केलेलया आिते.  त्या 

तक्रारींच्या अनषुंगाने हवभागाने कािीिी कायणवािी केली नािी, अ े नािी.   
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श्री.अशोकिाि चव्हाण..... 

माझ्याकडील घोषवाऱयान ुार ३० पैकी कािी तक्रारींमध्ये  ंबंहधतांहवरुध्द 

हशस्तभंगाची कारवाई करण्यात आलेली आि.े  तसेच पाच प्रकरणांमध्ये मखु्य 

अहभयंता यांच्याकडून दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आि.े 

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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श्री. अशोक चव्हाण... 

त्याचबिोबि पणु्याचे मखु्य असर्यिंता श्री. सोळिंके होते. आता ते ससचि आहते.  

त्यािंच्या अध्यक्षतेखाली एक एसआयटी हनयकु्त केली आह.े  त्या एसआयटीने 

चौकशी करुन त्यािंचा अहिाल शासनाला सदला आह.े  त्या अनषुिंगाने पढुची 

कायािाही सरुू आह.े  काही प्रकिणे न्यायप्रसिष्ठ आहते आसण ती न्यायप्रसिष्ठ 

असल्ह्यामळेु त्या बाबतीत पढुील कायािाही किताना अडचणी येतात.  काही 

प्रकिणात सशसतर्िंगाची काििाई सरुू किण्याचे प्रसताि सधु्दा मान्य झाले आहते.  

काही सठकाणी के्षत्रीय असधकाऱयािंचे खलुासे मागसिण्यात आले आहते.  काही 

प्रकिणात तर्थय आढळून न आल्ह्याने काही प्रकिणे दप्तिी दाखल केली आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, मला मदु्दाम या सठकाणी नमदू किायचे आह ेकी, सन्माननीय 

सदसयािंनी पाठसिलेल्ह्या कोणत्याही अिाािि, पत्रािि दखल घेतली नाही, असे 

कधीही झाले नाही.  पण मला असे िाटते की, आपण ह ेकिण्यापेक्षा काही तिी 

सकािात्मक किािे.  अमकु झाले पासहिे, तमकु झाले पासहिे, अस े म्हटल्ह्यापेक्षा 

आसण आपण िसते आता सित:च खोदायला लागलात ति आम्ही व्हीसिलन्सला 

सािंग ू की अमकु सठकाणी िा आसण तथेील िसत्याचे खोदकाम करुन तपासािे.  

त्यामध्ये काही तर्थय असले ति ते आम्हाला सािंगा.  तसे किायला हिकत नाही.  

व्हीसिलन्स सकिं िा आपले क्िॉसलटी किं िोल नािाचा आपला सिर्ाग आह.े  त्यािंना 

ससूचत करु की आपण त्या सठकाणी िाऊन िसता खोदनू तपासा.  पण आपणच िि 

सिा सठकाणी िसते खोदायला लागलात ति मला िाटते ते उसचत नाही.  त्याचा परिणाम 

सिर्ागाच्या कामािि सनसितपण े होतो.  कािण सत्यता तपासण्यासाठी आपले 

असधकािी आहते.  त्यामळेु या बाबतीत आपण गािंर्ीयााने दक्षता घ्यािी, अशी मला 

आपल्ह्याला सिनिंती किायची आह.े   

अध्यक्ष महोदय, त्यानिंति सन्माननीय सदसयािंनी सािंसगतले की, महािाष्ट्ि िीिन 

प्रासधकिणाकडून काही लोकािंची मागणी किण्यात आली होती आसण त्या सठकाणी 

आपण काही सिसशष्ट असधकाऱयािंना पाठसिले होते.  या बाबतीत मला ह ेसािंसगतले 

पासहिे की, कें द्र शासनाने िो िलिीिन समशन कायाक्रम मिंििू केला आह ेत्या  
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श्री. अशोक चव्हाण... 

माध्यमातनू साधािणपण ेिाज्यात ३५ हिाि कोटी रुपयािंची कामे सरुू आहते सकिं िा 

प्रसतासित आहते.  यासिंबिंधी मला एिढेच सािंगायचे आह े की, या कायाक्रमािंतगात 

प्रत्येक गािाला, प्रत्येक घिाला शधु्द पाणी पिुिठा झाला पासहिे अशा प्रकािचा हा 

महत्त्िाकािंक्षी कायाक्रम आह.े  तो ग्रामीण र्ागामध्ये असतशय र्ायदशेीि ठिणाि 

असल्ह्यामळेु या कामाला गती दणे्यासिंबिंधी काही िरिष्ठ असधकाऱयािंची मागणी 

किण्यात आली होती.  त्या िरिष्ठ असधकाऱयािंमध्ये पदोन्नती झालेल्ह्या १३ 

असधकाऱयािंपैकी िे िरिष्ठ असधकािी होते त्यािंना तेथे पाठसिण्यात आले आह.े  

त्यामळेु अमकु असधकाऱयाला पाठसिले सकिं िा अमकुला सोडले नाही, असे झाले 

नाही.  त्यािंनी एमिेपीला सससनयि असधकािी द्यािते, अशी मागणी केली होती म्हणनू 

त्या सठकाणी ते सससनयि असधकािी सदलेले आहते.  मदु्दाम कोणाला पाठसिले नाही, 

असे मानण्याचे काही कािण नाही. 

अध्यक्ष महोदय, आपण आपल्ह्या र्ाषणातनू नािंदडेला शिंकि धोंडगे ह े

असधकािी आहते असा उल्ह्लेख केला आह.े  मला आपल्ह्या सिांना मदु्दाम ह े

सािंगायचे आह ेकी, श्री. शिंकि अण्णा धोंडगे ह ेया सर्ागहृाचे सदसय िासहलेले आहते.  

आपण त्यािंचा उल्ह्लेख केला आह.े  िेकॉडािि चकुीचे िाऊ नये म्हणनू मी सपष्ट कितो 

की, शिंकि अण्णा धोंडगे नािाचा असधकािी नािंदडेमध्ये नाही.   सन्माननीय सदसयािंनी 

या सठकाणी शिंकि अण्णा धोंडगे यािंच्या नािाचा उल्ह्लेख केला म्हणनू मला त्यािंना 

सािंगायचे आह े की, शिंकि अण्णा धोंडगे ह े या सर्ागहृाचे सदसय िासहले आहते.  

त्यािंच्या नािाचा चकुीचा उल्ह्लेख येऊ नये म्हणनू मला त्यािंच्या नािाच्या बाबतीत 

हा खलुासा किायचा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. प्रशािंत बिंब यािंनी अधीक्षक असर्यिंता 

श्री. नाना पिाि यािंच्या नािाचा उल्ह्लेख केला.  मला ह ेमदु्दाम सािंगायला हिकत नाही.  

कािण ज्यािेळी काही असधकाऱयािंच्या चौकशीचा प्रसताि माझ्याकडे आला... 

मागच्या सिकािच्या काळातील म्हणिे चिंद्रकािंत (दादा) पाटील ह ेया सिर्ागाचे मिंत्री 

असताना त्यािंनी तो प्रसताि िसा मान्य केला मी दखेील तो तसाच मान्य केला. कािण  
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श्री. अशोक चव्हाण... 

सिकाि बदलल्ह्यानिंति ती र्ाईल पनु्हा "पटु अप" झाली आसण ती र्ाईल तशीच्या 

तशी माननीय मखु्यमिंत्रयािंकडे त्यािंच्या मान्यतेसाठी पाठिनू सदली.  कािण सससनयि 

असधकाऱयािंच्या चौकशी किायची असेल ति ती प्रकिणे त्यािंच्याकडे िातात.  तशी 

ती र्ाईल त्यािंच्याकडे पाठिनू सदली. ज्यािेळी ती र्ाईल पित आली तेव्हा श्री. नाना 

पिाि यािंचे नाि िगळून अन्य असधकाऱयािंची चौकशी किािी असा प्रसताि मिंििू 

होऊन आला.  ते पासहल्ह्यानिंति मला शिंका आली.  एके सठकाणी मखु्यमिंत्रयािंची सही 

सदसते आसण हसताक्षि बािलूा सलसहलेले सदसते.  मला ती शिंका आल्ह्यामळेु िेव्हा 

मी मखु्यमिंत्रयािंना र्ेटलो तेव्हा मी त्यािंना सािंसगतले की, आपले िेकॉडा तपासनू पहािे.  

ते म्हणाले मी असे सलसहलेच नाही.  त्यािेळी मखु्यमिंत्रयािंनी ती र्ाईल पित मागसिली.  

ते तपासले आसण लक्षात आले की, मखु्यमिंत्रयािंच्या पििानगीसशिाय सतथे काही तिी 

नोंद झाली की अमकु या असधकाऱयाचे नाि सोडून इतिािंच्या बाबतीत चौकशी 

किािी.  मला ह ेसािंगायला हिकत नाही की, माननीय मखु्यमिंत्रयािंच्या आदशेानिंति त्या 

प्रकिणात एर्आयआि दाखल किण्यात आला आह.े 

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) GGGGG - 347 

MOK/AKN/SST प्रथम श्री.धमुाळे 19:15 

 

 

श्री. अशोक चव्हाण... 

माननीय मखु्यमंत्रयांच्या सहीच्या निंति सतथे कोणी नोंद घेतली असेल ति ती गिंर्ीि 

बाब आह.े त्यानिंति त्याची चौकशी सरुु असनू सध्या ते प्रकिण चौकशीिि आह.े 

यामध्ये िे काही सनष्ट्पन्न होईल त्यामध्ये कोणाचहेी नाि असेल ति त्यािि काििाई 

किण्यात येईल.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयािंनी काही असर्यिंत्यािंना असतरिक्त कायार्ाि 

दणे्याबाबत चाि ते पाच असधकाऱयािंचा उल्ह्लेख केला आह.े ते िेकॉडािि आह.े मला 

एिढेच सािंगायचे आह ेकी, मागच्या सिकािच्या काळात बिेच प्रमोशन झाले नव्हते. 

सिर्ागामध्ये प्रमोशनचे िे stagnation आले होते ति मधल्ह्या काळात प्रमोशनच 

झाले नव्हत े त्यामळेु बऱयाच सठकाणी असधकािी उपलब्ध नव्हते. म्हणिे मखु्य 

असर्यिंत्यािंच्या ५० टक्के िागा रिक्त होत्या, असधक्षक असर्यिंत्यािंच्या ४० टक्के िागा 

रिक्त होत्या. आमचे सिकाि आल्ह्यानिंति  ििळपास ३१ कायाकािी असर्यिंत्यािंच े

असधक्षक असर्यिंता या िागेिि प्रमोशन किण्यात आले. तसेच १३ असधक्षक 

असर्यिंत्यािंचे मखु्य असर्यिंता आसण ४ मखु्य असर्यिंत्यापैकी ससचि सतिािि पोससटिंग 

किण्यात आली. याचा अथा िरिष्ठ दिांची पद ेरिक्त असल्ह्यामळेु  बऱयाच सठकाणी 

असतरिक्त कायार्ाि द्यािा लागला. कािण प्रमोशनच झाले नव्हते. मधल्ह्या काळात 

कोिोनामळेु माननीय मिंत्रयािंचे काम सदु्धा सडसटबा झाले होते, ही िसतसुसथती आह.े या 

सिा बाबींच्या माध्यमातनू आपल्ह्याला िसतसुसथती कळली पासहिे त्यामळेु मी याचा 

उल्ह्लेख किीत आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयािंनी नािंदडेमधील कामािंचा उल्ह्लेख केला 

आह.े मला आनिंदच आह ेकी, आपले नािंदडे शहिािि िासत लक्ष आह.े  पििंत ुमाझी 

अपेक्षा आह े की, नािंदडेच नाही ति आपण मिाठिाडयािि सदु्धा लक्ष सदले पासहिे.  

सन्माननीय सदसय श्री. प्रशािंत बिंब यािंना मी सािंग ूइसच्ितो की,मला काही िािकीय 

सटेटमेंट किायचे नाही. पििंत ुमागच्या सिकािमध्ये मिाठिाडयात काही कामे झालीच 

नाहीत. ह ेददुिै आह.े त्यामळेु मागच्या सिकािच्या काळात झाले नाही म्हणनू सकमान  

श्री. अशोक चव्हाण... 
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आि तिी औििंगाबाद, पिर्णी, िालना, नािंदडे, लातिू , उसमानाबाद सकिं िा बीड या 

सठकाणी आम्ही सनसितपणे काही ना काही कामािंना गती दते आहोत. आपण 

अनशेुषाची र्ाषा िापितो की, मिाठिाडयामध्ये सकिं िा सिदर्ाामध्ये अनशेुष आह.े 

सिदर्ाामध्ये समदृ्धी महामागा झाला आह े याचा आम्हाला आनिंदच आह.े कािण 

पसिम महािाष्ट्ि, उत्ति महािाष्ट्ि तसेच कोकण या सठकाणी नेहमीच चािंगली काम े

होतात. माननीय मखु्यमिंत्री सदु्धा कोकणात आसण मुिंबईमध्ये लक्ष दतेात. आमच े

म्हणणे आह ेकी, मिाठिाडयामध्ये काम सरुु आहते ति त्याला गती सदली पासहिे. 

त्याला समथान आसण साथ सदली पासहिे.  आपण नािंदडे येथील गरुु-ता-गद्दी उल्ह्लेख 

केला. माननीय मािी पिंतप्रधान श्री. मनमोहन ससिंग असताना त्यािंनी गरुु-ता-गद्दी िेळी 

र्िपिू पैसे सदले. आि त्या बाबीला ििळपास १२ ते १३ िषे झाली आहते.  कोणत्या 

िसत्यािंचे आयषु्ट्य १२ ते १३ िषे आह ेह ेआपण मला सािंगा.  

अध्यक्ष महोदय, आि िासर्क एिढी िाढलेली आह ेकी, त्यासं सठकाणच े

िसते ५ ते ६ िषाच िगतात. सन्माननीय सदसयािंचा सनकष िेगळा अस ूशकतो ह ेठीक 

आह.े १३ ते १४ िषे झाल्ह्यानिंतिही ते िसते ससुसथतीत आहते, असे आपल्ह्यला 

म्हणायचे आह ेकाय ? उगाच पैसे  खचा किण्याचा आमचा असिबात हते ू नाही. 

आपण सित: िाऊन ते िसते बघा.  मलाही िाटते की, िी कामे सरुु आहते त्यासाठी 

पिर्णी, नािंदडे येथेही पैसे सदले आहते. गरुु-ता-गद्दी होऊन १२ ते १३ िषे झाली 

आहते. एिढया िषाानिंति चािंगले काम होत असेल ति मला िाटते अशा कामािंना 

आपण प्रोत्साहन सदले पासहिे. औििंगाबादमध्ये काही कामे किण्यासाठी आपल्ह्या 

अपेक्षा असतील ति आपण सािंगा आम्ही ते दखेील करु. मागे मी औििंगाबाद येथे 

िाऊन आलो. तेव्हा सन्माननीय सदसय श्री. सिंिय सशिसाट आसण तेथील माननीय 

खासदािही होते. तेथील बिीच कामे आपण मागी लािलेली आहते. माननीय कें द्रीय 

मिंत्री श्री. सनसतन गडकिी यािंचे आपल्ह्याला चािंगले सहकाया समळते. ह ेमदु्दाम िेकॉडािि 

सािंसगतले पासहिे की, मिाठिाडयाच्या सिा कामािंसाठी आम्ही ज्या ज्या िेळी त्यािंना 

पत्र व्यिहाि कितो तेव्हा कें द्राकडून सदु्धा आपल्ह्याला चािंगले सहकाया समळते.  

श्री. अशोक चव्हाण... 
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कें द्रामध्ये माननीय कें द्रीय मिंत्री श्री. सनसतन गडकिी आहते आसण िाज्यामध्ये मी आह े

ति आम्ही दोघािंनी समळून प्रयत्न केल्ह्यानिंति महािाष्ट्ि िाज्यासाठी पैसे समळत 

असतील ति त्याचा उपयोग करुन घेतला पासहिे आसण आपल्ह्या र्ागात िासतीत 

िासत काम ेमिंििू करुन घेतली पासहिे. त्यामळेु इथे काही चकुीचे घडत आह ेया 

मताशी मी सहमत नाही. मला िाटते की या कामािंना चािंगली गती सदली ति यासाठी 

बिाच चािंगला सनधी समळेल. ही आमची र्ािना आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाकडे असधक बिेट सदलेले आह े

असे सन्माननीय सदसयािंनी सािंसगतले. शहिातील कामे किीत असताना यसुटसलटी 

सशफ्टींगचा सिषय आह.े त्यामध्ये इलेसक्िकल िायसा काही गटासा  सकिं िा 

टेसलर्ोनच्या िायसा अशा अनेक बाबी आहते पििंत ुयसुटसलटी सशफ्टींग हा त्यातील 

एक महत्त्िाचा घटक झाला आह.े सिशेषत: शहिामध्ये कामे किायचे असतील ति 

आपल्ह्याला या सिा कामाला िाहतकु ससग्नलच्या केबल्ह्स, मोबाईल किं पनीच े

केबल्ह्स, सिद्यतु िासहनी, पाणी पिुिठयाच्या लाईन असतील ति या सिांसाठी पैस े

द्यािेच लागतात. र्क्त यसुटसलटी सशफ्टींगमळेु होत नसते.  कािण आि िि िसता 

टाकला ति पनु्हा खोदायची िेळ येते.  

      यानिंति श्रीमती कििंदीकि... 
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श्री. अशोक चव्हाण .... 

यटुीसलटी सशफ्टींग करिता काही गोष्टी किाव्या लागतात.  शासनाचा बदलीचा कायदा 

अससतत्िात आह.े त्या कायद्यानसुाि, बदल्ह्या होतात. ससमतीच्या मान्यतेने प्रसताि 

येतो. केिळ हाच सिर्ाग नाही ति शासनाच्या सिा सिर्ागातील बदल्ह्यािंची यादी 

असधकृतपणे िेबसाईटिि उपलबध आह.े ती िाहीि केली िाते. आपण येथनू मासहती 

घेऊ शकता. बदलीच्या कायद्यानसुाि, सनयमानसुाि सिा गोष्टी केल्ह्या िातात. 

पदोन्नती किताना सेिा ज्येष्ठतेप्रमाणे, पात्रतेप्रमाणे पोसटींग केल्ह्या िातात. ज्या 

सठकाणी सेिा ज्येष्ठता डािलनू काही केले असेल ति आपण मला ते दाखिनू द्याि.े 

सिर्ागीय चौकशीमध्ये कोणाला सोडले असेल, असा काही सिषय नाही. सिर्ागीय 

चौकशी सरुु किण्याबाबत दोषािोप  दाखल केल्ह्या निंति त्यािंना आपले म्हणण े

मािंडण्याची  सिंधी सदली िाते. त्यािंचे उत्ति  प्राप्त झाल्ह्यानिंति पढुील काििाई िी 

िसतसुसथती असेल त्या नसुाि किािी लागते. सिर्ागीय चौकशी बिंद केली असे प्रकाि 

झालेले नाहीत. अनेक असधकािी, कमाचािी यािंच्यािि कडक काििाई दखेील अनेक 

सठकाणी झालेली आह.े त्यािंचे म्हणणे पटले असेल ति ठीक आह.े नसेल ति 

त्यािंच्यािि काििाई झालेली आह.े असे सपेसससर्क उदाहिण सािंसगतले ति मी लक्ष 

दईेन. मात्र असे घडलेले  नाही, ह ेमी नमदू करु इसच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, अनेक सदसयािंनी आपापल्ह्या र्ागातील काही कामािंचा 

उल्ह्लेख केला आह.े या बाबत थोडकयात सािंग ूइसच्ितो. सिकासाच्या कामािंबाबत 

काही मदु्द ेआहते. हमॅ अिंतगात ८ हिाि ६४५ सक.मी लािंबीच्या िसत्यािंची सधुािणा 

किण्याचे २७ हिाि ९६ कोटी... २२० कामे १३८ पॅकेि सध्या प्रगतीपथािि आहते. 

काही कामे झाली असनू काही कामे प्रगतीपथािि आहते. 

  अध्यक्ष महोदय,  या सठकाणी  टोलबाबत सािंगण्यात आले. टोलला नकुसान 

र्िपाई दणे्याची िेळ कशामळेु आली ? मागच्या सिकािने िो सनणाय घेतला तो  

िािकीय होता सकिं िा आिंदोलनामळेु घ्यािा लागला, ह ेमला माहीत नाही.  टोलिि  
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श्री. अशोक चव्हाण .... 

आधारित िसते  होते, त ेमागील सिकािने िद्द केले. याचा परिणाम असा झाला की 

टोलच्या माध्यमातनू िे पैसे उपलब्ध होणाि होत,े पॅकेिनसुाि िे ठिले होते ती काम े

अचानक बिंद पडली. त्यािंना नकुसान र्िपाई दणे्याचा सनणाय नाईलािाने शासनाला 

घ्यािा लागला. िो गुिंतिणकूदाि आह,े concessionaire आह,े त्यािंनी िि काम 

हाती घेतले, त्यािंना  टोलमधनू पैसे समळणाि असतील .... मग नॅशनल हायिेला टोल 

चालतो. मागच्या सिकािच्या िेळेस टोल का बिंद केले ? नॅशनल हायिलेा आिही 

टोल सरुु आह.े कें द्र शासनात िेगळे ि िाज्यात िेगळे धोिण असे म्हणण्यापेक्षा सिा 

सठकाणी टोल मिंििू आह.े टोल मधनू सनधी समळाला ति िाज्याच्या अथासिंकल्ह्पात 

मदत होईल. तसे न किता टोल बिंद किा असे म्हटले ि टोल मधनू पैसे िसलू किायच े

नाही ति  िसत्यािंची दरुुसती कशी होणाि, निीन कामे कशी होणाि ? ही िी काम े

घेण्यात आली आहते ती टोलिि आधारित आहते. या पिूी शासनाने टोल लाग ूकेला 

होता. अचानक तो बिंद केल्ह्यामळेु, काही कामािंना नकुसान र्िपाई दणे्याची गिि 

सनमााण झाली  आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  काही सठकाणी असे सािंगण्यात आले की, काही  कामे 

ओव्हिलॅप झाली आहते. पनु्हा त्या सठकाणी हमॅचे काम किण्यात आले. असे र्ािसे 

सिषय नाही. ४-५ सक.मी सिषय होता. या बाबत मी चौकशी केली. िनु्या कामािंचा  

Defect Liability Period  सिंपलेला आह.े एखाद्या कामामध्ये  िनु्या कामाचे ४ 

ते ५ सक.मी ओव्हिलॅप झाल्ह्याचे सदसनू आले.  डीएलपी सिंपल्ह्यामळेु तेथे कदासचत 

ओव्हिलॅप झाले असले. यामध्ये काही गैि आह ेअसे सदसत नाही. यामध्ये भ्रष्टाचाि 

झाला असा सिषय समोि आलेला नाही.   या सिंबिंधी  सनसितच काही चकुीचे झाले 

आह ेअसे मला म्हणायचे  नाही.  

       यानिंति श्रीमती सगिप...   
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श्री.अशोक चव्हाण ... 

  अध्यक्ष महोदय, रु्लिंब्री खलुताबाद िाष्ट्िीय महामागााच्या कामाची चौकशी 

किण्यासिंदर्ाात उल्ह्लेख केला गेला. मला ह े सािंसगतले पासहि े की, अधीक्षक 

असर्यिंता, दक्षता ि गणु सनयिंत्रण सिर्ाग, औििंगाबाद यािंच्यामार्ा त सदि कामाची 

चौकशी किण्याबाबतच्या सचूना ऑलिेडी दणे्यात आलेल्ह्या आहते. तो अहिाल 

अिंसतम टप्प्यामध्य ेआह.े तो अहिाल आल्ह्यानिंतिच त्यामध्ये िे काही किायचे आह े

त ेसनसित किािे लागणाि आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, हमॅ िसत्यािंच्या दिााबाबत सािंसगतले गेले. मला ह े मदु्दाम 

सािंसगतले पासहि े की, प्रत्येक सठकाणी एक सितिंत्र इिंसिसनअि नेमण्यात आललेे 

आहते. त्या सितिंत्र इिंसिसनअिच्या माध्यमातनू प्रकल्ह्पाचे तपासणी अहिाल, 

त्यानसुाि त्याला िी काही िक्कम दणेे ठिते सकिं िा िी काििाई अपेसक्षत आह ेती केली 

िाते. त्या प्रत्येक कामािि एक सितिंत्र इिंसिसनअि आहते. ते या कामािि दखेिेख 

कितात. दखेिेख करुन तेथे काही किण्याची गिि असले, त्या सठकाणी तक्रािी 

आल्ह्या असतील ति सनसित काििाई केली िात.े हायसब्रड ॲन्यईुटीच्या बाबतीत 

मला एिढेच सािंगाियाचे आह ेकी, लायासबसलटी खपू मोठी िाढत चालली आह.े 

आम्ही हायसब्रड ॲन्यईुटीची काम ेपढेु घ्यायची की नाही असा सिषय आपल्ह्या समोि 

आहचे. पििंत,ु मदु्दा एिढाच आह ेकी, िाज्य शासनाचा सहससा ६० टक्के, ४० टक्के 

िो कन्सेसशनि आह,े तो त्यामध्ये पैसे घालतो. पििंत,ु व्याि मात्र १०-१० िषे दणे्याचा 

िो बोिा आपल्ह्यािि आलेला आह,े त्याला काही मयाादा आहते. त ेलक्षात घेता 

हमॅची कामे नव्याने कामे घ्यायची सकिं िा काय किायचे, ज्या तितदुी उपलब्ध होत 

आहते, त्या तितदुींच्या अनषुिंगाने निीन कामे हमॅमध्ये घेणे शक्य आह ेकी नाही, 

याचा रे्िसिचाि किण्याची परिससथती सनमााण झालेली आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.अिय चौधिी यािंनी काही मदु्द े

उपससथत केले. एक ति सशिडी येथील िागा कें द्र सिकािच्या मालकीची असल्ह्याने 

बी.डी.डी. चाळींचा पनुसिाकास ... (अडथळा)... ठीक आह.े त्यािंनी उल्ह्लेख केला 

म्हणनू मी सािंगत आह.े प्रत्येक मदु्दयािि येथे िे काही सािंसगतले गेले.... सदि 

इमाितीच्या पनुसिाकासाचा िो कायाक्रम आह ेतो गहृसनमााण सिर्ागाच्या माध्यमातनू 

आह.े सशिडी मतदािसिंघातील पोलीस सटेशन इमाितीच्या दरुुसतीची कामे चािंगल्ह्या 

दिााची झाली पासहिते असे त्यािंचे म्हणण ेआह.े ही सिशेष दरुुसतीची कामे प्रामखु्याने  
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श्री.अशोक चव्हाण ... 

पोलीस हाऊससिंगच्या माध्यमातनू केली िातात. ते किीत नसतील ति ती कामे काही 

प्रमाणात सािािसनक बािंधकाम सिर्ागाकडे सदली िातात. त्यामळेु त्यािंना घ्यायची 

इच्िा असेल ति आमची काही तक्राि नाही. ते काम त्यािंच्याकडे सोपसिण्यास 

आमची काही तक्राि नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.शेखि सनकम यािंनी र्ोंडीघाट 

कोल्ह्हापिू िसता, या सिंदर्ाात सनधीची तितदू किण्याबाबतीत उल्ह्लेख केला. सदि 

घाटाचे सव्हके्षण किण्यासाठी सनधीची तितदू किण्यात आलेली असनू घाट िसता हा 

िन सिर्ागाच्या हद्दीतनू िात असल्ह्याने िन सिर्ागाची ना-हिकत प्राप्त झाल्ह्यानिंति 

पढुची काििाई किणे सोपे होणाि आह.े  

   अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सिंिय केळकि यािंनी ठाणे सिल्ह्यातील 

सिसिध तालकु्यािंतील सिश्रामगहृािंची दरुुसती, ठाणे येथील िेशसनिंग कायाालय, ठाण े

तहसीलदाि कायाालयाचा पनुसिाकास किण,े पोलीस िसाहतीची काम ेयाबाबतचा 

उल्ह्लेख केला. मला हा सिषय या सठकाणी मािंडलाच पासहि.े चािंगली सिश्रामगहृ े

असलीच पासहिेत त्याबाबत िादच नाही. पििंत,ु सिश्रामगहृािंचा िापि आपण सकती 

कितो ि आपल्ह्या माघािी इति कोण कितात, कािण सिश्रामगहृािंची अिसथा एिढी 

सबकट ि िाईट झालेली आह ेकी, त्यािंची दखेर्ाल किण ेििळपास अशक्य झालेले 

आह.े आमदाि, लोकप्रसतसनधी यािंच्या हद्दीपयंत सिश्रामगहृाचा मयाासदत िापि सकिं िा 

असधकािी असतील त्यािंचे मी समि ूशकतो. पििंत,ु तेथे आता सिश्रामगहृािंची अिसथा 

एिढी सबकट झालेली आह ेकी, सिश्रामगहृािंची दखेिेख होत नाही. त्याचा समसयसु 

िासत होत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, त्यामळेु  सिश्रामगहृ ेकिायची कशाला, असा प्रश्न सनमााण 

होतो. ठीक आह.े मी समि ू शकतो. त्यामळेु आम्ही बऱयाच सठकाणी 

खािगीकिणाच्या माध्यमातनू ह ेदणे्याचे चालसिले आह.े बऱयाच सठकाणी त्याला 

चािंगले यश समळालेले आह.े बऱयाच सिल्ह्यािंमध्ये सिशेषत: सिल्ह्याच्या 

मखु्यालयाच्या सठकाणी अशी सिश्रामगहृ ेही खािगीकिणाच्या माध्यमातनू दखेर्ाल 

किण्याकरिता सदलेली आहते. पििंत,ु ते सगळीकडेच शक्य होत नाही. कािण 

तालकु्याच्या लहान सठकाणी दखेर्ाल किण्याकरिता कोणी समळेल का याबाबत 

सािंगण ेकठीण आह.े पििंत,ु सिश्रामगहृ किण्याच्या बाबतीत सनसित रे्िसिचाि किता  
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श्री.अशोक चव्हाण ... 

आला पासहि ेअसे मला िाटते. त्या सठकाणी दखेिेख किण्याच्या बाबतीत दखेील 

काही िेगळ्या पध्दतीने सिचाि किण्याची गिि आह,े असे माझे मत आह.े कािण 

त्यािंचा दरुुपयोग िासत होत आह.े 

   अध्यक्ष महोदय, आमदाि, खासदाि, मिंत्री, लोकप्रसतसनधी यािंच्या हद्दीपयतं मी 

समि ू शकतो. पििंत,ु सिश्रामगहृािंचा दरुुपयोग मोठ्या प्रमाणािि होत असल्ह्यामळेु 

त्यािंची दखेर्ाल किणे ह ेअसतशय अिघड झालेले आह.े पालघि सिल्ह्याचा उल्ह्लेख 

मघाशी काही सन्माननीय सदसयािंनी केला. सिशेषत: सन्माननीय सदसय श्री.सिंिय 

केळकि यािंनी उल्ह्लेख केला की, निीन सिल्ह्हा झाल्ह्यानिंति तेथे सिश्रामगहृ दणे्यात 

आलेले नाही. ठीक आह.े पालघि सिल्ह्यामध्य े नव्याने एक सिश्रामगहृ दणे्याच्या 

बाबतीतील सनणाय आपल्ह्याला अपिाद म्हणनू सनसित किता येईल. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.लहू कानडे यािंनी असे सािंसगतले की, 

त्यािंच्या मतदािसिंघात िोटे-िोटे पलू िगैिे घ्यायच ेआहते. मला सन्माननीय सदसयािंना 

एिढेच सािंगाियाचे आह े की, नाबाडा २८ मध्य े .... मघाशी सन्माननीय सदसय 

श्री.िािेश पिाि यािंनी उल्ह्लेख केला होता की, त्यािंच्या र्ागात कदासचत नाबाडा २७ 

मध्य ेकाही कामे आलेली नाहीत. मला असे िाटते की, त्यािंच्या र्ाषणात आता 

यािेळेस िी कामे आली, त्यािंचा उल्ह्लेख झाला असता ति बिे झाले असत.े पििंत,ु 

तमु्ही तो केला नाहीत. मी समि ूशकतो की, मयाादा आहते.  

निंति श्री.सशिंद े... 
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मी कोणत्या पक्षाचा मतदािसिंघ आह ेयाचा सिचाि करुन कामे मिंििू केली नाहीत. 

मिाठिाड्याचा सिचाि केला, ही चािंगली बाब आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय सिाश्री.लहू कानडे, िािेश पिाि यािंनी 

लहान पलूाच्या सिंदर्ाात मदु्द ेमािंडले आहते. त्यािंचा नाबाडा-२८ मध्ये निीन प्रसताि 

घेताना मयाासदत सिरुपात सिचाि किण्यात येईल. नाबाडाचा सनधी ५०० ते ६०० कोटी 

रुपयािंपेक्षा असधक समळत नाही. सदिहू योिनेंतगात काम केल्ह्यानिंति त्याचे पैसे 

समळतात. त्यासाठी अगोदि सनधी खचा किािा लागतो. अशा प्रकािची ज्या 

सन्माननीय सदसयािंनी मागणी केली त्यािंच्या कामािंना या माध्यमातनू मदत किता 

येईल. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.ित्नाकि गटेु्ट यािंनी मदु्दा मािंडला आह े

की, पिर्णी सिल्ह्यात पिूहानीमळेु नकुसान झाले आह.े मी त्यािंना सािंग ूइसच्ितो की, 

पनूहानी सिंदर्ाात पिर्णी सिल्ह्यास २४ कोटी रुपये सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े 

िाज्यात अनेक सठकाणी उक्त प्रकिणी सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय ॲड.िाहलु पाटील यािंनी या चचेच्या 

माध्यमातनू पिर्णी सिल्ह्यातील न्यायालयाच्या इमाित बािंधकामासाठी सनधीची 

मागणी केली आह.े या प्रकिणी सिसध ि न्याय सिर्ागाने सनधीची तितदू केली पासहिे. 

सदिहू काम किणािी एिन्सी ही सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग आह.े सदिहू कामासाठी 

सिसध ि  न्याय सिर्ागाला सिनिंती करुन ह ेकाम हाती घेता येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सरु्ाष दशेमखु यािंनी हमॅमधील पीएन 

१५३, सोलापिू सिल्ह्यातील सोलापिू शहि बाय िळण िसत्याची सधुािणा 

किण्यासाठी ४ िेळा सनसिदा काढण्यात आली, अद्याप कायााििंर् आदशे दणे्यात 

आला नाही, असा आके्षप चचेच्या िेळी घेतला आह.े मी त्यािंना सािंग ूइसच्ितो की, 

सदिहू कामासाठी ३ िेळा सनसिदा प्रससद्ध किण्यात आली आह.े उक्त प्रकिणी मे.निंगद्रा  
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इिंसिसनअसा ॲण्ड कन्सिक्शन इिंसडया प्रा.सल. यािंनी सनसिदा सादि केली होती. सदिहू 

सनसिदाकािाने financial closure / arrangement केली नसल्ह्याने उक्त काम मागी 

लागले नाही. सदिहू काम िद्द करुन सदनािंक ९ िलैु, २०२१ िोिी पनु्हा ई-सनसिदा 

प्रससद्ध किण्यात आली होती. त्यास प्रसतसाद समळण्यािि बऱयाच बाबी अिलिंबनू 

आहते. उक्त कामाची आता सनसिदा काढण्यात आली असनू पढुील कायािाही किण े

अपेसक्षत आह.े १५० सदिसािंचा कालािधी सदनािंक १४ मे, २०२२ िोिी सिंपत आह.े 

त्यामळेु Letter of Appointment दणे्यात आले नाही. उक्त प्रकिणी सनसिदा 

प्रसक्रया सरुु असनू अिंसतम सनसिदा कालािधी अद्याप सशल्ह्लक आह.े सदिहू कामास 

अद्याप चालना समळालेली नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.दीपक केसिकि यािंनी चचेच्या िेळी 

मािंडलेला साकि दरुुसतीचा उपक्रम हाती घ्यािा, हा मदु्दा कोकणाच्या दृष्टीकोनातनू 

असतशय महत्त्िाचा आह.े मला याची िाणीि आह.े मध्यिंतिीच्या काळात 

कोकणामध्ये असतिषृ्टी झाली होती. त्यािेळी अनेक साकि िाहून गलेे ि अनेक 

साकिािंच े नकुसान झाले आह.े या सिषयाच्या सिंदर्ाात एक सितिंत्र बैठक घेण्यात 

येईल. कोकणातील नादरुुसत सकिं िा खिाब झालेल्ह्या साकिासाठी सनधी दणे्याकरिता 

मदत किण्याची र्ािना आह.े कोकणातील साकि हा र्ाि िनुा प्रकाि आह.े त्यासाठी 

मदत केली पासहिे. कोकणातील दळणिळणाची अिसथा लक्षात घेता, याबाबी किणे 

गििेचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी अनेक सन्माननीय सदसय यािंच्या मदु्यािंचा उल्ह्लेख केला 

आह.े सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष शेलाि यािंनी आझाद ि ओव्हल मैदानाच्या 

रिन्यअुलचा मदु्दा मािंडला आह.े मी उक्त सिषयाची मासहती घतेली आह.े सिर्ागाकडे 

अशा लीिच्या सिंदर्ाात मासहती नाही. सन्माननीय सदसय यािंचेकडे उक्त प्रकिणाची 

मासहती असेल ति त्यािंनी ती मला द्यािी. सकृतदशानी माझ्या सिर्ागाकडे लीि 

रिन्यअुलच्या सिंदर्ाात आि मासहती उपलब्ध नाही. मला सिर्ागाकडून मासहती  
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घ्यािी लागेल. मला िाटते की, िसमनीच्या लीिचा सिषय महसलू सिर्ागाशी 

सिंबिंधीत अस ूशकेल. याबाबत मासहती घेण्यात येईल. हा सिषय सािािसनक बािंधकाम 

सिर्ागाचा असेल ति मासहती घेण्यात येईल. मुिंबईतील मैदाने ही मुिंबईची रु्फ्रु्से 

आहते. 

यानिंति श्री.तेलिंग.... 
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िाज्य ि आिंतििाष्ट्िीय सतिाििील खळेाडू या मुिंबईतील मैदानातनूच सनमााण झालेले 

आहते, याची मला िाणीि आह.े त्यामळेु या मैदानांच्या lease renewal च्या बाबत 

सिकाि प्रयत्नशील िाहील.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.िािेश पिाि यािंनी K.T. 

Construction या कंपनीची कामे सिंथगतीने सरुु असल्ह्याच ेसािंसगतले आह.े याकडे 

दखेील सनसितपणे लक्ष सदले िाईल. िाज्यातील िसत्यािंची कामे दतेाना सिंबिंसधत 

किं त्राटदािाची bidding capacity कॅपेससटी सकती आह,े ह ेतपासनूच त्यािंना कामाच े

किं त्राट दणेे आिश्यक आह.े  िाज्यातील िसत्यािंची कामे दतेाना एका किं त्राटदािाकडे 

सकती कामे असािीत याबाबत एडीबीमध्ये सनणाय घेण्याचा प्रयत्न किीत आहोत. 

कािण एकाच किं त्राटदाि सिा कामािंमध्ये पैशािंची गुिंतिणकू शकत नाही. त्यािंना दखेील 

आसथाक मयाादा आहते. िाष्ट्िीय महामागााचे काम किणािे किं त्राटदाि िाज्यातील 

िसत्यािंची कामे घेत आहते. Open Bidding असल्ह्यामळेु आपणास काहीही म्हणता 

येत नाही. पििंत ु अशा प्रकािच्या अटी समासिष्ट  किण्याचा आम्ही सिचाि किीत 

आहते.  काही सठकाणी अशा प्रकािच्या अटी दखेील समासिष्ट केल्ह्या आहते. 

सिंबिंसधत किं त्राटदािाची bidding capacity सकती आह,े त्यािंच्या माध्यमातनू सकती 

सठकाणी कामे सरुु आहते, तो किं त्राटदाि सकती कामे करु शकतो ि आता निीन सकती 

कामे घेऊ शकतो या सिा बाबींचा सिचाि करुन तो किं त्राटदाि qualify होतो की कस े

याबाबत सनणाय घेण्याची आिश्यकता आह.े अशा प्रकािचा प्रयत्न काही सठकाणी 

केला िात आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िसत्यािंच्या कामाचा दिाा चािंगला असला पासहिे, अशी 

तमुच्यासह माझी दखेील र्सूमका आह.े काही सन्माननीय सदसयािंनी सचूना केली 

आह े की, सिा िसत्यािंच्या कामािंसाठी  DLP ५ िषांसाठी लाग ू किािा. पििंत ु

सपेसससर्केशनिि सिा बाबी अिलिंबनू आहते. सिल्ह्हा परिषद, एमडीआि आसण 

एडीबीमधील िसत्यािंच्या कामाचे सपेसससर्केशन िेग-िेगळे आहते. 

श्री.अशोकिाि चव्हाण....... 
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 प्रत्येक िसत्याचे काम सपेसससर्केशनिि अिलिंबनू आह.े एडीबीच्या कामामध्ये 

सपेसससर्केशन िासत आहते. िाष्ट्िीय महामागााच्या प्रसत सकलोमीटि कामाची सकिं मत 

िासत आह.े त्यामळेु डीएलपी ५ िषे असणे सिार्ासिक आह.े सिल्ह्हा परिषदचे्या 

माध्यमातनू किण्यात आलेल्ह्या िसत्यािरुन िड िाहतकू अपेसक्षत नाही. पििंत ुयािि 

कोणाचेही सनयत्रिंण नाही. कािण सिल्ह्हा परिषदनेे केलेल्ह्या िसत्यािंिरुन दखेील िड 

िाहतकू केली िात आह.े िाळू चोिी सिाास सरुु आह.े िाळुची िाहतकू किणािे िाहने 

कोणत्याही िसत्यािरुन घेऊन िातात. त्यामळेु सिल्ह्हा परिषदमेार्ा त किण्यात 

आलेल्ह्या िसत्यािंची डीएलपी २ िषे ठेिािी की ५ िषे किािी, याबाबत सिचाि 

किण्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, ज्या सठकाणी मोठ्या प्रमाणािि मायसनिंगचे काम सरुु आह,े 

त्या सठकाणच्या िसत्यािंच्या दिाा चािंगला असणे आिश्यक आह.े सिदर्ाामध्ये मोठ्या 

प्रमाणािि मायसनिंग केली िाते. िाज्यामध्ये अनेक िसत्यािंिरुन मोठ्या प्रमाणािि 

िाळुची िाहतकू केली िात आह.े िाळुची कायदशेीि आसण बेकायदशेीि अशी दोन्ही 

प्रकािे िाहतकू केली िात आह.े िड िाहतकुीमळेु िाज्यातील िसत्यािंची असतशय 

दिूिसथा होत आह.े त्यामळेु ह ेिसते बी.टी. ऐििी ससमेंटचे केले पासहिे, अशी आमची 

र्सूमका आह.े ज्या र्ागामध्ये मोठ्या प्रमाणािि मायसनिंगचे काम केले िाते, त्या 

र्ागामध्ये प्राधान्याने ससमेंटचे िसते किण्यात यािेत, अशी माझी र्सूमका आह.े 

िाििंिाि िसते दरुुसत किण्याची िेळ येऊ नये, अशी शासनाची र्सूमका आह.े त्या 

दृसष्टकोनातनू ह ेशासन िसत्यािंची कामे किीत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष िैसिाल यािंनी सनसिदा 

कायापद्धतीबाबत ि खड्यािंबाबत काही सचूना सदलेल्ह्या आहते. या सिंदर्ाात 

सनसितपणे बैठक घेण्यात येईल.  िसत्यािंच्या कामामध्ये असधक पािदशाकता 

आणण्यासाठी आि बदललेल्ह्या परिससथतीमध्ये निीन सनणाय घेण्याची आिश्यकता 

आह.े  

श्री.अशोकिाि चव्हाण....... 
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 अध्यक्ष महोदय, िाज्यामध्ये एडीबीच्या माध्यमातनू मोठ्या प्रमाणािि कामे 

हाती घेण्यात आलेली आहते. सदि कामािंसाठी १ टक्क्यापेक्षा कमी व्यािदिाने सनधी 

उपलब्ध करुन सदलेला आह.े एडीबीच्या माध्यमातनू किण्यात येणाऱया पसहल्ह्या 

टप्प्यातील ३१ कामािंना मिंििुी दणे्यात आलेली आह.े र्ाग -१, ९ पॅकेिमधील १३ 

कामे प्रगतीपथािि आहते. र्ाग-२,  १७ पॅकेिमधील १८ कामे सनसिदा सतिािि 

आह.े रे्ि-२ ि रे्ि-३ मधील कामािंना िेळ आह.े पििंत ुरे्ि-१ मधील र्ाग-२, १७ 

पॅकेिमधील १८ कामे सनसिदा सतिािि आहते. िाज्य मागा ि प्रमखु सिल्ह्हा मागाापिुता 

हा सिषय मयाासदत केलेला आह.े िाज्याच्या अथासिंकल्ह्पीय मयाादमेध्ये िाज्याच्या सिा 

गििा पणूा किणे शक्य होत नाही. त्यामळेु एडीबीच्या माध्यमातनू काही सनधी 

उपलब्ध करुन िासत िाहतकू असलेल्ह्या िसत्यािंची कामे किण्याचा माझा प्रयत्न सरुु 

आह.े  

यानिंति श्री.कुलकणी....... 
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श्री. अशोकिाि चव्हाण...... 

िेथे प्रामखु्याने असधक िाहतकू कोंडी िोते, जेिे वािनांची  ंख्या अहधक आह,े अशा 

िसत्यािंिि असधक चािंगले कामे किण्याचा सिर्ागाचा प्रयत्न आह.े कमी िेळेमध्ये 

अनेक सिषय मािंडाियाचे आहते. तसेच इतिही मिंत्री महोदयािंना त्यािंची मते आसण 

मागण्या मािंडाियाच्या असल्ह्यामळेु मी सर्ागहृाचा असधक िेळ घणेाि नाही. 

सन्माननीय सदसय श्री. िसििंद्र िायकि यािंनी िोगेश्विी-सिक्रोळी र्युािी मागााचा उल्ह्लेख 

केला होता.  त्याबाबत बैठक घेण्यात येईल. या र्ागाची अडचण दिू किण्याचा प्रयत्न 

किण्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, ित्रपती सशिािी महािािािंच्या समािकाचा आि कोणीही 

उल्ह्लेख केला नाही. हा उल्ह्लेख केला िाईल, अशी मला अपेक्षा होती. ित्रपती 

सशिािी महािािािंचे समािक व्हािे, अशी आमची इच्िा आह.े मागील सिकािच्या 

काळात माननीय पिंतप्रधानािंच्या हसते या समािकाचे र्सुमपिून झाले होते. सदिहू 

सिषय माननीय न्यायालयात प्रलिंसबत आह.े पयााििणाच्या सक्लअिन्सकरिता काही 

लोकािंनी माननीय सिोच्च न्यायालयात प्रकिण दाखल केले आह.े माननीय सिोच्च 

न्यायालयाने हा प्रश्न पनु्हा माननीय उच्च न्यायालयाकडे पाठसिला आह.े 

याबाबतच्या सिा त्रटुींची पतूाता करुन त्या माननीय उच्च न्यायालयाकडे पाठसिण्यात 

आल्ह्या आहते. पििंत ु माननीय उच्च न्यायालयाने याबाबत अद्यापपयंत सनुािणी 

घेतली नाही. ही बाब मेन् शन किण्याचा आम्ही सातत्याने प्रयत्न केला आह.े ित्रपती 

सशिािी महािािािंच्या समािकाचा प्रश्न मागी लागला पासहिे. ह े काम लिकिात 

लिकि मागी लागािे, अशी आमची इच्िा आह.े यासाठी दििषीप्रमाणे याही िषी 

तितदू किण्यात आली आह.े  मागील सिकािच्या काळात पयााििणाचा सदि सिषय 

हाताळला असता ति हा सिषय प्रलिंसबत िासहला नसता. माननीय पिंतप्रधानािंनी या 

समािकाचे र्सुमपिून केले आह.े त्यामळेु मी याच ेमहत्त्ि समि ूशकतो. ह ेकाम लिकि 

झाले पासहिे, अशी आमची र्सूमका आह.े उच्च न्यायालयातील ह ेप्रकिण लिकि 

मागी लागािे, अशी आमची प्रामासणक इच्िा आह.े 



21-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) LLLLL 

- 

362 

MJK/AKN/SST प्रथम श्री.तेलिंग 19:40 

 

 

श्री. अशोकिाि चव्हाण...... 

 अध्यक्ष महोदय, सािािसनक बािंधकम सिर्ाग आसण सािािसनक उपक्रम 

(एमएसआिडीसी) सिर्ागाचा मी उल्ह्लेख किीत आह. सािािसनक बािंधकाम 

सिर्ागाच्या एच – २ ते एच – ११, अशा दोन्ही सिर्ागाच्या २८ हिाि ६०४.७३ 

कोटी रुपयािंच्या अथासिंकल्ह्पीय तितदुीला सर्ागहृाने मिंििुी द्यािी, अशी मी सिनिंती 

कितो.  
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 श्री. बाळासाहबे पाटील (सहकाि मिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या 

अनमुतीने सन २०२२-२३ या आसथाक िषाातील सित्त सिर्ागाच्या मागणी क्रमािंक 

िी – १ ते िी – १० मधील रुपये ४९ हिाि ५० कोटी, ८९ लाख, ९८ हिाि 

रुपयािंच्या अथासिंकल्ह्पीय मागण्या मिंििुीसाठी एकसत्रतपणे सर्ागहृापढेु मािंडतो. 

सन्माननीय सदसयािंनी िे िे मदु्द ेमािंडले आहते, त्यािंची नोंद घेण्यात आली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या मागण्यािंिि अनेक सन्माननीय सदसयािंनी मते मािंडली 

आहते. सन्माननीय सदसया श्रीमती प्रसतर्ा धानोिकि यािंनी मबुलक पतपिुिठा व्हािा, 

अशी मागणी केली आह.े त्यािंच्या सिल्ह्याचे १ हिाि कोटी रुपयािंच े उसद्दष्ट होते. 

त्यापैकी ७०७ कोटी रुपयािंचे उसद्दष्ट आलेले असनू ७१ टक्के िाटप किण्यात आले 

आह.े काही िाष्ट्िीयकृत बँकािंनी त्यािंचे उसद्दष्ट पणूा केले नाही. त्यािंना त्याबाबत सचूना 

दणे्यात येतील. ित्रपती सशिािी महािाि शेतकिी सन्मान योिनेमध्ये २ हिाि ििंसचत 

लार्ाथी आहते. त्यािंना या योिनेचा लार् समळािा,अशी त्यािंची मागणी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, महासिकास आघाडी सिकाि सथापन झाल्ह्यानिंति महात्मा 

ज्योसतबा रु्ले यािंच्या नािाने किामार्ी योिना िाहीि केली. त्या योिनेची सिा 

प्रसक्रया आता पणूा होत आह.े यासाठी अथासिंकल्ह्पीय तितदू केली आह.े त्यामळेु या 

योिनेतील लोकािंना ित्रपती सशिािी महािाि शेतकिी सन्मान योिनेचा लार् दतेा 

येणाि नाही.  

 

यानिंति श्री. चौधिी.... 
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श्री.बाळासाहबे पाटील..... 

त्याचप्रमाणे चिंद्रपिू सिल्ह्हा मध्यिती बँकेिि सन २०१२-१७ दिम्यान िे सिंचालक 

मिंडळ होते तेच सिंचालक मिंडळ अिनू कायाित आह.े  कािण त्या सिंचालक 

मिंडळातील एक मसहला प्रसतसनधी उच्च न्यायालयात गेल्ह्या ि त्यािंनी एका तािंसत्रक 

मदु्दयािि पाच िषे मदुतिाढ समळिनू घेतली.  पाच िषे मदुतिाढ समळाल्ह्यामळेु त्यािंना 

धोिणात्मक सनणाय घेता येत नाहीत.  त्यािंनी सनिडणकुीला सथसगती सदली आह.े  

न्यायालयात आपली बाि ूमािंडून लिकिात लिकि सनिडणकू घेण्याचा शासनाचा 

मानस आह.े  त्यामळेु बँकेला धोिणात्मक सनणाय घेता येणाि नाहीत.  बँकेच्या मखु्य 

कायाकािी असधकािी यािंच्यािि गनु्हा दाखल आह.े  त्यािंना बडतर्ा  किािे, अशी 

मागणी आह.े  पििंत ुसदि गनु्हा बँकेशी सनगसडत नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सिंिय केळकि यािंनी मागणी केली की, 

गहृसनमााण सिंसथािंचे बाय-लॉि तयाि किािेत.  तसेच गहृसनमााण सिंसथािंच्या सनिडणकू 

सनणाय असधकाऱयािंचे मानधन ठिसिण्यात यािे.  ९७ िी घटनादरुुसती िद्द झाली 

असल्ह्याने िाज्य सहकाि सनिडणकू प्रासधकिण िद्द किािे, अशीही त्यािंची मागणी 

आह.े  पििंत ुसहकािी सिंसथािंच्या सनिडणकुा त्रयसथ मागादशाकाच्या सनिीक्षणाखाली 

सनष्ट्पक्षपणे पाि पडण्यासाठी सितिंत्र यिंत्रणेची आिश्यकता असल्ह्यामळेु सनिडणकू 

प्रासधकिण िद्द किणे उसचत होणाि नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, शेतकिी बािाि सरुु किण्याबाबत दखेील सन्माननीय 

सदसयािंनी मागणी केली.  कृषी ि पणन सिर्ागामार्ा त कोिोना काळात मुिंबईमध्ये 

आपण काही बािाि सरुु केले होते ते आिही सरुु आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, दिम्यानच्या काळात शासनाने मानीि असर्हसतािंतिण 

योिना हाती घेतली.  त्या योिनेच्या माध्यमातनू चािंगल्ह्या प्रकािचे काम झाले.  ठाण े

सिर्ागामध्ये त्यासिंदर्ाात काही तक्रािी आहते.  सदि तक्रािींची आम्ही चौकशी करुन 

न्याय दणे्याचे काम आम्ही करु. 

श्री.बाळासाहबे पाटील..... 
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 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष शेलाि िाििंिाि एक िासत 

मदु्दा मािंडत आहते.  मुिंबई शहिामध्ये हौससिंग सोसायटयािंचे र्ाि मोठे िाळे आह.े  

त्यािंच्या सनिडणकुा घेणे ही प्रसक्रया र्ाि मोठी आह.े  दिम्यानच्या काळात कोिोनामळेु 

आपण या सनिडणकुा सथसगत केल्ह्या होत्या.  २५० पेक्षा िासत सदसय सिंख्या 

असणाऱया सोसायटयािंसाठी आपण ३५० सनिडणकू असधकाऱयािंची सनयकु्ती 

किण्याचा सनणाय घेतला आह.े  त्यािंच्या माध्यमातनू या सनिडणकुा पाि पडतील.  पििंत ु

या सनिडणकुा पाि पाडण्यासाठी काही खचााची आिश्यकता असते.  त्या अनषुिंगाने 

खचा आकािण्यात आले होते.  हा खचा कमी किािा अशी मागणी िाििंिाि आली.  

त्यासाठी मी व्यसक्तश: सिांशी चचाा केली तसेच सनिडणकू प्रासधकिणाच्या 

लोकािंनाही हा खचा िासत असल्ह्याबाबत सािंसगतले आह.े  एकूणच आपले प्रयत्न सरुु 

आहते.  २५० पेक्षा कमी सर्ासद असणाऱया सोसायटयािंसाठी आम्ही सनणाय घेतला 

आह ेकी, िो सदसय सनिडणकुीला उर्ा िाहणाि नाही सकिं िा सनिडणकुीमध्ये र्ाग 

घेणाि नाही अशा सर्ासदाच्या मागादशानाखाली म्हणिे त्याला सनिडणकू सनणाय 

असधकािी म्हणनू नेमनू सनिडणकू प्रसक्रया पाि पाडण्यात येईल.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय म्हणतील की मानधनाबाबत पनु्हा 

आश्वासन दते आहात.  पििंत ु मी सािंग ू इसच्ितो की, यासिंदर्ाातील अहिाल 

आल्ह्यानिंति आम्ही सनणाय घेऊ... (अडथळा...) लिकिात लिकि सनणाय घेण्यात 

येईल.  हा प्रश्न बऱयाच सदिसािंपासनू प्रलिंसबत असल्ह्याने साधािणत: १५ सदिसािंमध्ये 

सनणाय घेऊ.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.िािेश पिाि यािंनी उपससथत केलेल्ह्या 

मदु्दयािंची मी नोंद घेतली आह.े  तसेच काही सन्माननीय सदसयािंनी माझ्याकडे पत्र 

सदले आहते, त्यािंचीही नोंद घेण्यात आली आह.े  सन्माननीय सदसय श्री.िमेश बोिनािे 

यािंचे दखेील सिल्ह्हा बँकेच्या सिंदर्ाात काही प्रश्न आहते.  काही सहकािी साखि 

कािखान्यािंच्या कायाके्षत्रामध्ये अद्याप दखेील मोठया प्रमाणात ऊस  

श्री.बाळासाहबे पाटील..... 
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सशल्ह्लक असल्ह्याचे सािंगण्यात आले.  त्याचे गळीत झाले पासहिे यासाठी िाज्यर्ि 

सचूना सदल्ह्या आहते की, सिा ऊसाचे गाळप झाल्ह्यासशिाय कािखाने बिंद करु नयेत.  

त्याबाबत सहकाि आयकु्त यािंच्या माध्यमातनू सनयोिन केले िात आह.े 

यानिंति श्री.धमुाळे.....  
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श्री. बाळासाहबे पाटील... 

अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी सहकाि पणन सिर्ागाच्या मागणी क्रमािंक व्ही 

२, ३ ि ५ खाली सादि किण्यात आलेल्ह्या योिनािंसाठी रुपये १,५१८ कोटी ५३ 

लाख ५ हिाि मात्रचा सन २०२२-२३ चा अथासिंकल्ह्प सर्ागहृाच्या मान्यते ाठी 

 ादर करण्यात आला आि.े  त्यास मान्यता दणे्याची आपल्ह्यामार्ा त मी सर्ागहृास 

सिनिंती कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, सहकाि ि पणन सिर्ागाच्या अथासिंकल्ह्पीय अनदुानाच्या 

मागण्यािंििील चचेदिम्यान सन्माननीय सदसयािंनी ज्या सचूना केल्ह्या त्या सिांची नोंद 

घेण्यात आली आह.े  म्हणनू सहकाि ि पणन सिर्ागाचा एकूण रुपये १,५१८ कोटी 

५३ लाख ५ हिाि मात्रचा सन २०२२-२३ चा अथासिंकल्ह्प मिंििू किण्याची मी 

सर्ागहृास सिनिंती कितो. 
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 श्री. आसदत्य ठाकिे (पयाटन मिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पीय अनदुानाच्या मागण्यािंििील चचतेनू अनेक सन्माननीय सदसयािंनी येथे 

काही मागण्या केल्ह्या आहते आसण काही चािंगल्ह्या सचूना दखेील केलेल्ह्या आहते.  

पयाटन सिर्ागाच्या मागण्यािंिि एकिं दिीत १८ सन्माननीय सदसयािंनी आपले मत 

नोंदसिले आह.े  त्यापैकी काही सन्माननीय सदसय या सठकाणी उपससथत आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसया श्रीमती प्रसतर्ा धानोिकि यािंची एक 

चािंगली सचूना आली आह.े  त्यािंनी चिंद्रपिू सिल्ह्यातील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्ह्पात 

बससेिेची मागणी केली आह.े  याची आम्ही नोंद घेतली आह.े  हा व्याघ्र प्रकल्ह्प िन 

सिर्ागाच्या अखत्यारित आह.े तिी दखेील चिंद्रपिू सिल्ह्यामध्ये सखडकी सकल्ह्ला 

सकिं िा िामाणा तलाि यािि आम्ही काम किीत आहोत आसण लिकिच तेथे चािंगले 

ि शानदाि टुरिझम सकीट उर्े किीत आहोत.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. सिंिय केळकि यािंनी दखेील काही 

चािंगल्ह्या सचूना केल्ह्या आहते.  त्यामध्ये ठाणे कािागहृ, कोपेनेश्वि मिंसदि याची दखेील 

आम्ही नोंद घतेली आह.े  ते प्रसताि आम्ही सिल्ह्हासधकािी यािंच्याकडून मागिनू 

त्यािि पढुील योग्य ती कायािाही करु. 

 अध्यक्ष महोदय, िािंद्र ेपसिम र्ागाचे सन्माननीय सदसय ॲड. आसशष शेलाि 

यािंनी िािंद्र ेसकल्ह्ल्ह्याबद्दल मत नोंदसिले आह.े  मी त्यािंना सािंग ूइसच्ितो की, मुिंबईतील 

िे िे सकल्ह्ले असतील, मग त्यामध्ये ििळी, माहीम, िािंद्र,े सशिडी, सायन, धािािी या 

सिा सकल्ह्ल्ह्यािंसाठी आम्ही आिाखडा तयाि करुन त्यािि पढेु कसे काम किायच े

यासिंबिंधी सािंसकृसतक काया सिर्ागािंशी चचाा करुन आम्ही त्यािि काम किीत आहोत.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय सिाश्री. दीपक केसिकि आसण ज्ञानिाि 

चौगलेु यािंनी दखेील काही महत्त्िाच्या सचूना केल्ह्या आहते.  श्री. दीपक केसिकि 

यािंनी पानबडुीबद्दल उल्ह्लेख केला आह.े त्यािि आम्ही काम किीत आहोत.  

सन्माननीय सदसय श्री. ज्ञानिाि चौगलेु यािंनी एका मिंसदिासिंबिंधी सिषय मािंडला आह.े   

श्री. आसदत्य ठाकिे... 
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या सिा सिषयािंिि काम किीत असताना आि ज्या सचूना आल्ह्या आहते त्या 

सिचािात घेतल्ह्या िातील. 

 अध्यक्ष महोदय, मघाशी आपण "होता िीिा म्हणनू िाचला सशिा" ह ेआपण 

महत्त्िाचे सािंसगतले आह.े  त्यामळेु िेथे योग्य िागा असेल त्या सठकाणी त्यािंचा पतुळा 

आसण िे काही किायचे आह ेते आपण करु.  

 अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन २०२२-२३ चे अथासिंकल्ह्पीय 

असधिशेन माचा २०२२ मध्ये पयाटन ि सािंसकृसतक काया सिर्ागािंतगात पयाटन या 

उपसिर्ागासाठी मागणी क्रमािंक झेड डी ४, प्रधान लेखाशीषा ३४५२ पयाटन या खाली 

सन २०२२-२३ या आसथाक िषाासाठी असनिाया खचाासाठी रुपये ११० कोटी ति 

कायाक्रम खचाासाठी १७०४ कोटी अशा एकूण रुपये १८१४ कोटी इतक्या िकमेची 

अथासिंकल्ह्पीय तितदू मान्य किण्याची सिनिंती सर्ागहृास किीत आह.े 
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 श्री. दत्तात्रय र्िणे (दगु्धसिकास िाज्यमिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अथासिंकल्ह्पीय 

चचेदिम्यान दगु्धसिकास सिर्ागाच्या सिंबिंसधत माननीय िसििंद्र िायकि, डॉ. सकिण 

लहामटे यािंनी मदु्द ेउपससथत केले.  तसेच इति ३ सन्माननीय सदसयािंनी याबाबत मदु्द े

उपससथत केले. मी आपल्ह्या माध्यमातनू एिढेच सािंगतो की, त्याची सनसितपणे नोंद 

घेऊन पशसुिंिधान, दगु्धसिकास सिर्ागाची मागणी क्रमािंक डी ४, डी ५, डी ८ खाली 

सादि किण्यात आलेल्ह्या असनिाया खचाासाठी १७१८ कोटी ि कायाक्रम खचाासाठी 

२५२ कोटी १८ लाख असे एकूण १९७० कोटी ५० लाख रुपयािंचा सन २०२२-२३ 

चा अथासिंकल्ह्प सर्ागहृाच्या मान्यतेसाठी सादि किण्यात आला आह.े  त्यास 

मान्यता दणे्याची मी आपणामार्ा त सर्ागहृास सिनिंती कितो. 
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श्री. असलम शेख (मत्सयव्यिसाय मिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आि या 

सिर्ागाच्या मागण्यािंिि चचाा किीत असताना सर्ागहृामध्ये सिाश्री. योगेश कदम, 

दादािाि केचे, डॉ. सकिण लहामटे, श्रीमती र्ािती लव्हकेि... 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. योगशे कदम यािंनी एनसीडीसीच े

थसकत किा मार् किण्याच्या दृष्टीने सिनिंती केली आह.े पण मी त्यािंना सािंग ूइसच्ितो 

की, एनसीडीसीचे किा प्रोसेस किताना त्यातील १० टक्के िक्कम डीपीडीसीमार्ा त 

प्रोसेस किण्यात येते.   

यानिंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. असलम शेख... 

२० टक्के सिशेष भागभांडवल अ ते आहण ५५ टक्के किा घ्यायचे असते. या 

सिंदर्ाात िेगिेगळ्या िळेी सिर्ागातरे् लागणाऱया ५ टक्क्यािंच्या सहशोबाने १९१ 

लाख रुपये आसण २० टक्क्िंयाच्या सहशोबाने ७५५ लाख रुपये आसण ५५ टक्क्यािंच्या 

सहशोबाने ४ हिाि ७४१ रुपये एिढा र्ाि सिकाििि येणाि आह.े त्या सिंदर्ाात 

ससिसति मासहती घेऊन सिकाि योग्य ती कायािाही किेल.  

अध्यक्ष महोदय, सडझेल पिताव्याच्या सिंदर्ाात सन्माननीय सदसयािंनी मागणी 

केली आह ेत्याबाबत मी सािंग ूइसच्ितो की, महािाष्ट्ि िाज्यामध्ये एिढे मोठे सिंकट 

आल्ह्यानिंति सदु्धा पॅकेि दणे्यात आले. त्यानिंति सदु्धा सडझेलमध्ये कुठेही सबससडी 

सदलेली नाही. ६० कोटी रुपये सितिीत किण्यात आलेले आहते आणखी ३९ कोटी 

रुपये बाकी आह ेते यािषी दणे्यात येणाि आहते.  सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष 

शेलाि यािंनी सिशेष करुन कोळीिाडा ससमािंकनच्या सिंदर्ाात सािंसगतले आह.े 

त्याबाबत मी त्यािंना सािंग ूइसच्ितो की, त्या सिंदर्ाात माननीय मिंत्री श्री. बाळासाहबे 

थोिात यािंनी बैठक घेतली. तसेच मी आसण माननीय मिंत्री श्री. आसदत्य ठाकिे यािंनी 

सदु्धा मच्िीमाि सिंघ तसेच कोळीिाडे यािंच्याबिोबि बैठका घेतल्ह्या आहते. 

कोळीिाडयाच ेससमािंकन झालेले आह.े र्क्त एक्सटेंडेड पोशानच्या सिंदर्ाात त्यािंचे ि े

म्हणणे आह ेत्याकरिता सिधान परिषद सर्ागहृामध्ये माननीय सर्ापतींनी दालनात 

बैठक घेण्यात येईल असे सािंसगतले. त्या बैठकीमध्ये बाकीचे उिलेले प्रश्न सोडसिण्यात 

येतील. सी-सलिंक िॅम्पची त्याची साईि िाढसिण्याबाबत एक प्रश्न उपससथत किण्यात 

आला होता. त्याबाबत आयकु्तािंबिोबि बैठक झालेली आह ेआसण मखु्य असर्यिंता 

यािंच्या पातळीिि यााबाबत योग्य तो सनणाय घेण्यात येईल.  खाि दािंडाच्या सिंदर्ाात 

मैदानचा सव्ह ेक्रमािंक ४२३ या र्खूिंड ॲग्रीकल्ह्चि म्हणनू आपण त्याची मासहती 

सदली होती. त्याची िागा िाखीि होती. सलम डेव्हलपमेंटसाठी काहीतिी पेपि नोटीस 

आली आसण त्याची दखल घेण्यात आली आह.े त्याची ससिसति मासहती घेऊन 

त्यािि योग्य ती काििाई किण्यात येईल. खाि दािंडा येथील storm water pumping 

station  बनसिण्यात आले नाही, असा एक सन्माननीय सदसयािंचा महत्त् िाचा मदु्दा  
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श्री. असलम शेख... 

होता. त्यामध्ये उिलेली िागा मासे सकुसिण्यासाठी घेण्यासिंदर्ाात रिव्हने्य ू सोबत 

चचाा करुन ती िागा शासनाची असले ति आपल्ह्याला त्याचा उपयोग किता येईल. 

त्यािि सिचाि किण्यात येईल.  

अध्यक्ष महोदय,  मत्सयव्यिसाय सिर्ागातील मागणी क्र. डी ६ ि डी ९ खाली 

सादि किण्यात आलेल्ह्या असनिाया खचााचा १४४.४२ कोटी रुपये ि कायाक्रमाििील 

खचाासाठी २७८.११ कोटी रुपये असे एकूण ४२८.५३ कोटी रुपयािंच्या सन २०२२-

२३ च्या अथासिंकल्ह्पाििील अनदुानाच्या पिुिणी मागण्या सर्ागहृात मान्यतेसाठी 

सादि किण्यात आलेल्ह्या आहते. त्यास मान्यता दणे्यासाठी मी आपल्ह्यामार्ा त 

सर्ागहृाला सिनिंती कितो.  

-------- 
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प्रा. िषाा गायकिाड ( शालेय सशक्षण मिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय 

सदसय श्री. प्रशािंत बिंब, सन्माननीय सदसय श्री. योगेश कदम आसण ििळपास ३० 

सन्माननीय सदसयािंनी शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ागािि बोलत असताना खपू 

मलुर्तू अशा सचूना केल्ह् या आहते. त्या सिांची मला एकच र्ािना सदसली की, 

आपल्ह्या मलुािंचे र्सितव्य कशाप्रकािे चािंगले केले पासहिे, त्यािंचा शैक्षसणक दिाा 

कसा चािंगला केला पासहिे आसण मलुािंना काय  ससुिधा सदल्ह्या पासहिे. याबाबत सिा 

सन्माननीय सदसयािंनी काही मलुर्तू सचूना केल्ह्या आहते.  

अध्यक्ष महोदय, सिासाधािणपणे िे सिषय कॉमन होते त्यािि मी बोलणाि 

आह.े कािण िैयक्तीक सिषयाबाबत आपण निंति चचाा करु. पििंत ुसिा सन्माननीय 

सदसयािंनी महत्त्िाचा एक सिषय मािंडला की, शाळािंचा दिाा सधुािला पासहिे. याचा 

अथा पायार्तू ससुिधा सधुािल्ह्या पासहिेत म्हणिे िगाखोल्ह्या, बेचेंस, शौचालये, 

पाण्याच्या ससुिधा याबाबत सन्माननीय सदसय श्री. योगेश कदम यािंनी सािंसगतले आह.े 

त्यािंनी सित:च्या अनरु्िातनू सािंसगतले आह े की, मी सिल्ह्हा परिषद शाळेत ििी 

सशकलो असलो तिी आता मला चािंगली इिंग्रिी बोलता आसण या सठकाणी मी 

चािंगल्ह्या प्रकािे काम कित आह.े  

अध्यक्ष महोदय, माननीय अथामिंत्रयािंचे र्ाषण आपण िाचलेच असेल की, 

डीपीडीसीमधनू कमीत कमी ५ टक्के सनधी ठेिला पासहिे आसण ह ेअसे पसहल्ह्यािंदाच 

केले आह.े हा सनधी र्ौसतक ससुिधािंिि म्हणिे आता आम्ही त्यातही बदल किीत 

आहोत की, कोणकोणत्या बाबींना प्राधान्य सदले पासहिे. त्यामळेु ५ टक्के कमीत 

कमी ठेिला पासहिे. सिा माननीय पालकमिंत्रयािंनाही आपण ती सिनिंती किीत आहोत. 

काही सिल्ह्याच्या माननीय पालकमिंत्रयािंनी सित:हुन पढुाकाि घेऊन सदु्धा मोठया 

प्रमाणािि सनधी खचा केलेला आह.े त्या सठकाणी सिल्ह्हा परिषद सकिं िा नगिपासलका 

अशा सथासनक सििाज्य सिंसथािंच्या शाळािंसाठी आपण सनधी दते आहोत.  

      यानिंति श्रीमती कििंदीकि.... 
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प्रा. िषाा गायकिाड .... 

या व्यसतरिक्त आपण आदशा शाळा आणलेल्ह्या आहते.  या करिता ५४ कोटी रुपये 

सदले आहते. पढुील िषााकरिता ३०० कोटी रुपये अथासिंकल्ह्पामध्ये मिंििू केले आहते. 

सदनातील अनेक सदसयािंनी सािंसगतले की, मिाठिाड्यात सनिामकालीन शाळा 

आहते.  त्याला आपण  िािमाता सििाऊ शकै्षसणक सिकास असर्यान असे नाि 

सदले आह.े यापिूी पिुिणी मागण्यािंमधनू १६० कोटी रु ची तितदू केली असनू 

त्यातील ८० कोटी रुपये प्राप्त झाले ि १२ कोटी रुपये असे एकूण रु९२ कोटी 

सनिामकालीन शाळेकरिता सदले आहते. ५ टक्के डीपीडीसी मधील सनधी आह.े  

३०० कोटी रु. पढुील िषी सदले िाणाि आहते तसेच १६० कोटी रुपये सनिामकालीन 

शाळािंना सदले आहते.  अशा प्रकािे सिल्ह्हा परिषदचे्या शाळािंना र्िघोस सनधी सदला 

िाणाि आह.े सिा आमदािाचे आम्हाला सहकाया समळािे, अशी मी सिनिंती किते. 

  अध्यक्ष महोदय,  आम्ही केिळ र्ौसतक ससुिधािंिि काम कितो असे नाही.  

अभ्यासक्रम हा असतशय महत्त्िाचा सिषय आह.े अनेकािंनी असे सािंसगतले की, 

सीबीएसई, आयसीएसई यािंचा अभ्यासक्रम अशा प्रकािचा आह.े मी नम्रपणे सािंगत े

की, आपले एक बोडा आह,े त्याचे अससतत्ि आह.े आपला अभ्यासक्रम कसा 

चािंगल्ह्या प्रकािे किता येईल या करिता आम्ही प्रयत्न किीत आहोत. िाज्यातील 

पसहलीचा अभ्यासक्र आता  बदलला िात आह.े तसेच आदशा शाळािंमध्ये दसुिीचा 

अभ्यासक्रम बदलला िात आह.े  सन्माननीय सदसय श्री. योगेश कदम यािंनी सािंसगतले 

की, आपण इिंग्रिीत बोलले पासहिे.  खिे ति प्रत्येक मलुाला त्याच्या मातरृ्ाषेत 

चािंगले कळते.  मातरृ्ाषेतील शब्दाला पयाायी इिंग्रिी शब्द काय असला पासहिे ह े

पसुतकात सािंसगतले आह.े  पसुतकािंचे ओझे कमी किण्याकरिता  आम्ही पालन किीत 

आहोत. इिंटीगे्रटेड प्लस बायलँग्िेल ही पसुतके  या िषी पसहलीला किीत आहाेत. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री योगेश कदम यािंनी सािंसगतले की, आपल्ह्या 

सशक्षणाचा दिाा सधुािला पासहिे. या करिता आम्ही काही ऐसतहाससक  
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प्रा. िषाा गायकिाड .... 

शाळा घेतल्ह्या असनू त्यामध्ये त्यािंच्या सिर्ागातील २ शाळा आल्ह्या आहते. मात्र 

सिदर्ा ि मिाठिाड्यातील काही शाळा आल्ह्या नाहीत. त्या शाळा घेण्याचा आम्ही 

प्रयत्न किीत आहाेत.  

अध्यक्ष महोदय,  ८ माचा,  िागसतक मसहला सदनापासनू निीन उपक्रम केला 

िात आह.े सेल्ह्र् सडरे्न्स, गडु टच, बॅड टच, व्होकेशनल िेसनिंग, इिंसग्लश ससपकींग 

कोसा ि  लायब्रिी यािि र्ि सदला िाणाि आह.े मी असधक काही बोलणाि नाही. 

आम्ही कोणत्या धोिणात्मक गोष्टी किीत आह,े त्याचा उल्ह्लेख मी करु इसच्िते. 

यामळेु र्सिष्ट्यात आपल्ह्या मलुािंना सोयी उपलब्ध होतील. मलुािंमध्ये सायिंसटसर्क  

टेंपि, सक्रटीकल सथिंकींग  यािे या करिता सपिंपिी सचिंचिड येथे िािीि गािंधी आसिष्ट्काि  

नगिीचे काम केले िात आह.े या करिता  ग्लोबल पातळीिि टेंडि केले असनू 

आरएफपी तयाि  होत आह.े येणाऱया काळात त्याचे काम सरुु होईल. सिर्ागीय  

सतिािि आम्ही प्रयत्न किीत आहोत की, आपल्ह्याला लहान लहान सायन्स ससटी 

केल्ह्या पासहिेत ज्यामळेु  मलुािंमध्ये  सायिंसटसर्क टेंपि तयाि होईल. 

अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदसय श्री िाहलु पाटील यािंनी सािंसगतले की, 

माननीय  कृषी मिंत्री ि माझी बैठक झाली.  कृषीबाबत आपल्ह्या मलुािंना मासहती 

असली पासहिे. मलेु अशा सठकाणी सहलीला िातात की, त्यािंना शेती कशी असत े

ह े माहीतच नसते.  येणाऱया काळात सहली  दखेील कृषी के्षत्राचा िापि करुन 

काढल्ह्या िातील. कृषी के्षत्राचा अभ्यासक्रमात िापि केला िाईल. पयाटन मिंत्री 

महोदयािंनी पयााििणाच्या सिंबिंधी अभ्यासक्रम तयाि केला आह.े या सिा गोष्टींचा  

आम्ही पणूापणे अभ्यास कित आहाेत. 

 अध्यक्ष महोदय,  कोसव्हडने आम्हाला सशकिले की, तिंत्रज्ञान सकती महत्त्िाच े

आह.े या काळात  आम्ही सिसिध माध्यमािंचा िापि केला. तेव्हा  िेसडयो, गगुल,  
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प्रा. िषाा गायकिाड .... 

व्हॉट्स ॲप इ. अनेक माध्यमे आम्ही िापिली. पसहल्ह्यािंदा िाज्यात सटेट 

टेक्नॉलॉसिकल र्ोिम तयाि केला िात आह.े यामळेु र्सिष्ट्यात सिद्यार्थयांना सिंगणक, 

िोबोटीक लॅब, लँग्िेि लॅब या सिंबधी अभ्यासक्रम तयाि होणाि आह.े सटेट असेसमेंट 

सेंटि आपण पसहल्ह्यािंदा किीत आहाेत. येणाऱया काळात त्यािंनी इच्िा व्यक्त केली 

की, शैक्षसणक के्षत्रात मोठया प्रमाणात आमलुाग्र बदल झाले पासहिे. तिंत्रज्ञान, र्ाषा, 

अभ्याससका, लॅब असािी. येणाऱया काळात प्रत्येक सिल्ह्यात ई- 

लायब्रिी,अभ्याससका असािी िेणे करुन मलुािंना कोणत्याही गोष्टीची मासहती समळू 

शकेल.     

 अध्यक्ष महोदय,  या सठकाणी अनेक सदसयािंनी आपले सिचाि व्यक्त केले. 

सन्माननीय सदसयािंनी सािंसगतले की, कोसव्हडमध्ये डॉक्टि, पोसलसािंनी काम केले  

तसेच सशक्षकािंनीही काम केले, त्यािंना प्रोत्सासहत केले पासहिे. 

  यानिंति श्रीमती सगिप...    
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प्रा.िषाा गायकिाड ... 

आम्ही आता पढेु िात आहोत. खिे ति ५० लाखािंचा आपण उल्ह्लेख केला. 

त्याबाबतचा शासन सनणाय सनगासमत झालेला आह.े अशा तऱहचे्या ज्या र्ाईल्ह्स 

आलेल्ह्या आहते, त्या मिंििू किण्याचे काम शालेय सशक्षण सिर्ागाच्या माध्यमातनू 

झालेले आह.े मी पढेु िाऊन सािंगते की, िे सशक्षक अिनू चािंगले काम कितील... 

आम्ही पाहत आहोत की, ते सिसिध माध्यमािंचा िापि किीत आहते. आि कें द्र 

शासनाकडून आपल्ह्या सशक्षकािंना पिुसकाि समळत आहते. अशा सशक्षकािंना र्सिष्ट्यात 

र्ॉिेनलासधु्दा पाठसिण्याचा आमचा सिचाि आह.े सर्नलँड, ऑसिेसलया अशा 

सठकाणी आपले सशक्षक िाऊन तेथील सशक्षणाची पध्दती समिनू येतील. हा आमचा 

प्रयत्न असणाि आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, अन्य सन्माननीय सदसय मला सर्ागहृात सदसत नाहीत. 

सन्माननीय सदसय श्री.सिंिय केळकि यािंनी खपू प्रश्न सिचािले, खपू गोष्टींचा उल्ह्लेख 

केला. त्यािंनी र्ौसतक ससुिधािंचा उल्ह्लेख केला, याचा मी ऑलिेडी उल्ह्लेख केलेला 

आह.े सनितृ्ती िेतनाच्या बाबतीत खपू चचाा झाली. सशक्षकािंच्या २-३ प्रश्नािंिि खपू 

चचाा झाली. एक सिू सनितृ्तीिेतनाच्या बाबतीतील होता. एक सिू त्रटुी प्राप्त झालेल्ह्या 

पात्र शाळािंच्या बाबतीतील होता, एक सिू सशक्षकािंच्या र्ितीबाबतचा होता. 

सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष शलेाि आपण मुिंबई महानगिपासलकेच्या सातव्या 

िेतनाबाबतचा प्रश्न सिचािला. त्यामध्ये महानगिपासलकेने आम्हाला प्रसताि .... 

आपले ह ेसिा प्रश्न सध्या प्रोसेसमध्ये आहते. आम्ही त्या सिंदर्ाात सित्त सिर्ागाकडे 

सातत्याने पाठपिुािा किीत आहोत. मिंसत्रमिंडळाच्या बैठकीमध्ये यािि चचाा किीत 

आहोत. त्यामळेु येणाऱया काळात आम्ही नक्कीच ह ेसिषय पढेु घेऊन िाऊ. तमु्ही ह े

सिषय सािंसगतले तसेच त्या ताई िंनी दखेील सािंसगतले आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, या व्यसतरिक्त खपू सिषय या चचेमध्य ेमािंडले गेले. आि खपू 

मोठ्या प्रमाणािि चचाा झाली. आता खिे ति र्ाषणाला िेळ नाही. पििंत,ु आपल्ह्या 

सिांच्या मौसलक सिचािािंची आम्ही नक्कीच नोंद घेतलेली आह.े त्यािि येणाऱया 

काळात काम करु. शालेय सशक्षण सिर्ागात काम किीत असताना मला माझ्या 

सहकाऱयािंना सिनिंतीपिूाक सािंगाियाचे आह ेकी,  ही मलेु म्हणि ेआपली सिंपत्ती आह,े 

आपले र्सिष्ट्य आहते. तमुच्या सिांच्या सचूना आमच्यासाठी खपू मौसलक आहते.  
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प्रा.िषाा गायकिाड ... 

त्यामळेु यामध्य ेअिनू काय बदलाि किता येतील ि अिनू चािंगल्ह्या तऱहनेे आपल्ह्या 

मलुािंना सशक्षण कसे प्राप्त होईल याकरिता आपल्ह्या सिांचे सहकाया र्सिष्ट्यात दखेील 

िहािे, अशी मी नम्र सिनिंती कित.े  

  अध्यक्ष महोदय, शालेय सशक्षण ि क्रीडा सिर्ागाच्या ई – १ ते ई – ५ अिंतगात 

एकूण ६६ हिाि, ८८६ कोटी, ३ लक्ष १३ हिाि  रुपयािंच्या मागण्या मान्य किाव्यात, 

अशी मी सर्ागहृास सिनिंती कित.े ...(अडथळा)... तमु्ही सािंसगतले होते की, ६ 

टक्क्यािंपेक्षा िासत असािा. आपल्ह्या अथासिंकल्ह्पामध्ये शालेय सशक्षण सिर्ागाला 

ििळपास १७ टक्के सदले िातात. 

....... 
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   श्री.दादािी र्सेु (कृषी मिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासिंकल्ह्पातील अनदुानाच्या मागण्यािंििील चचेत सन्माननीय सदसय सिाश्री सरु्ाष 

दशेमखु, योगेश कदम, श्रीमती प्रसतर्ाताई धानोिकि, सिाश्री शेखि सनकम, सिंिय 

केळकि इत्यादी २४ सन्माननीय सदसयािंनी आपली मते मािंडलेली आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, िेळेच ेर्ान ठेिनू सिा सन्माननीय सदसयािंनी िे काही मदु्द े

उपससथत केलेले आहते, त्या प्रत्येक मदु्दयािंचे लेखी उत्ति प्रत्येक सन्माननीय सदसयािंना 

सदले िाईल. चचाा किीत असताना सिा सन्माननीय सदसयािंनी काही असतशय 

सकािात्मक सचूना कृषी सिर्ागाच्या सिंदर्ाात मािंडल्ह्या. त्यामध्ये प्रामखु्याने शेतकिी 

बािंधिािंसाठी लागणाऱया ज्या काही सनसिष्ठा आहते, त्यािंची उपलब्धता, लार्ार्थयांची 

सनिड, सठिंबकच्या सिंदर्ाात सकिं िा कृषी मालािि व्हलॅ्ह्य ूॲसडशन काय किता येईल, 

या सिंदर्ाातील मदु्द ेअनेक सन्माननीय सदसयािंनी मािंडले आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, आपल्ह्याला माहीत आह ेकी, कृषी सिर्ागाच्या माध्यमातनू 

िी काही प्रसक्रया िाबसिली िाते त्यानसुाि शेतकिी बािंधिािंना कृषी सिर्ागाच्या 

योिनेचा लार् घ्यायचा असले ति आता ऑनलाईन ॲप्लीकेशनची पध्दती 

सिकससत किण्यात आलेली आह.े शेतकिी बािंधिािंना या योिनेत सहर्ाग घ्याियाचा 

असेल ति, घिी बसनू या योिनेचा लार् घेण्याकरिता ते अिा करु शकतात. िासत 

लार्ाथी आल ेअसतील सिंगणकीकृत लॉटिी काढून लार्ार्थयांची सनिड किण्यात 

येत.े सन्माननीय सदसय ॲड.आसशष शेलाि आपण सर्ागहृातील सिा सन्माननीय 

सदसय महोदयािंकडून मासहती घेतली ति, कुठलाही र्ेदर्ाि न किता आय.टी.च्या 

माध्यमातनू त्या लार्ार्थयांची सनिड किण्यात आलेली आह.े यापिूी तोंड पाहून काम 

केले िायचे. मात्र आता सिंगणकीकृत सनिड केल्ह्यामळेु कुठल्ह्याही िसशलेबािीला 

थािा न दतेा लार्ार्थयांची सनिड केली िाते. 

निंति श्री.सशिंद े... 
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श्री.दादािी र्सेु... 

मला सािंगण्यास आनिंद होत आह ेकी, डीबीटी सससटमच्या माध्यमातनू १ हिाि कोटी 

रुपयािंचे यशसिी सितिण पणूा किण्यात आले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, "सिकेल ते सपकेल" ही सिंकल्ह्पना िाज्याचे लोकसप्रय 

मखु्यमिंत्री महोदय यािंची आह.े बािािामध्ये ज्या िाणाला असधक मागणी आह ेतो 

माल शेतकिी बािंधिािंनी सपकिािा. व्हलॅ्ह्य ूॲडीशन करुन शेतकिी बािंधिािंचा माल 

थेट ग्राहकािंपयंत पोहोचिनू त्यािंना दोन पैसे असधकचे समळिनू दणे्याकरिता कृसष 

सिर्ागाने अनेक लहान लहान योिनािंच्या अिंमलबिािणीच ेकाम हाती घेतले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, शेतमालािि प्रसक्रया आसण मलू्ह्यिदृ्धीकरिता प्रधान मिंत्री 

अन्न प्रसक्रया योिना, मखु्यमिंत्री अन्न प्रसक्रया योिना, पोक्रा योिना, सि.बाळासाहबे 

ठाकिे समाटा योिना अशा योिना एका िताखाली आणल्ह्या आहते. सिंपणूा िाज्याच्या 

सिर्ागसनहाय पीकािंच्या पॅटनािि आधारित मलू्ह्यिधान प्रकल्ह्प उर्े किण्याच्या 

दृष्टीकोनातनू एक आिाखडा तयाि किण्यात येईल. मागील काही काळापासनू ि 

आता िलद गतीने अनेक शेतकिी बािंधिािंच्या र्ामाा उत्पादन किं पन्या, मसहला 

शेतकिी बचत गट यािंचे बळकटीकिण होऊन हिािो शेतकऱयािंचे लहान लहान 

प्रकल्ह्प उर्े िाहत आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, आता शेतकिी बािंधिािंना कोणते पीक घ्यािे ह ेसािंगण्याची 

आिश्यकता नाही. शेतकऱयािंची मलेु सित: प्रयोग किीत आहते. निीन उपक्रमािंच्या 

ि प्रयोगािंच्या माध्यमातनू ते सित: चािंगले सिंशोधन किीत आहते. त्यािंनी कष्टाने 

सपकसिलेला माल थेट ग्राहकापयंत पोहोचिनू व्यापािी ते ग्राहक यािंच्यामधील 

शेतकऱयािंना न समळणािी िक्कम शेतकऱयािंना समळिनू दणे्याकरिता सिक्रीची एक 

सितिंत्र व्यिसथा उर्ािण्यात येत आह.े याकरिता ठाणे, मुिंबई, पणुे, सिंर्ािीनगि, नागपिू 

अशा मोठ्या शहिािंच्या ििळील असधकाऱयािंना शेतकऱयािंचा माल प्रकल्ह्पािंना थेट 

िोडून दणे्याची िबाबदािी दणे्यात आली आह.े याकरिता असधकाऱयािंचा एक टासक  
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श्री.दादािी र्सेु... 

र्ोसा सनमााण किण्यात आला आह.े शेतकऱयािंनी सपकसिलेला माल सनयाात योग्य 

दिााचा किणे, त्यासाठी त्याचे ग्रेडींग किणे, पॅकींग किणे याकरिता उक्त टासक र्ोसा 

कृसष सिर्ागाने सनमााण केला आह.े सदिहू िबाबदािी असधकाऱयािंना सदली आह.े याच े

चािंगले परिणाम सदसनू येत आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, काही सन्माननीय सदसय यािंनी सेंद्रीय शेतीचा मदु्दा उपससथत 

केला आह.े मी त्यािंना सािंग ूइसच्ितो की, या प्रकिणी कृसष सिर्ागाने शासनाची सितिंत्र 

सेंद्रीय शेती प्रमासणकिणाची यिंत्रणा उर्ी किण्याचे काम हाती घेतले असनू त्याच े

समुािे ९० टक्के काम पणूा झाले आह.े  त्यामळेु शेतकऱयािंना कमी खचाात प्रमासणकिण 

करुन समळणाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, यापिूी काही सिल्ह्यािंना ि तालकु्यािंना सठबक ससिंचनाच े

अनदुान कमी टक्के समळत होते. याकरिता मागील काळात ७५ ि ८० टक्के अनदुान 

दणे्याचा सनणाय घेण्यात आला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आपल्ह्या िाज्यातील साधािणपणे २६ सपकािंचे िीआय 

मानािंकन िसिसिेशन यापिूीच किण्यात आले आह.े या िाणािंना सनयाात करुन 

शेतकऱयािंना दोन पैसे असधकचा दि समळिनू दणे्यासाठी सनयोिन किण्यात आले 

आह.े लिकिच त्याचे चािंगले परिणाम सदसनू येतील. 

 अध्यक्ष महोदय, खिीप ि िब्बी हिंगामात िाज्यातील शेतकऱयािंना सबयाणे ि 

िासायसनक खतािंची कमतिता र्ासलेली नाही. याकरिता सिा सिर्ागािंना सोबत घेऊन 

चािंगले सनयोिन किण्यात आले होते. दशे पातळीिि िासायसनक खतािंचा मोठ्या 

प्रमाणात तटुिडा िाणिला होता. पििंत ुआपल्ह्या िाज्यात बर्ि सटॉक करुन ठेिल्ह्याने 

खतािंचा तटुिडा िाणिला नाही. िाज्यात काही सठकाणी २-४ सदिस खतािंची टिंचाई 

र्ासली असेल पििंत ुमोठ्या प्रमाणात खतािंची टिंचाई र्ासणाि नाही, याची काळिी 

घेण्यात आली आह.े  
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श्री.दादािी र्सेु... 

 अध्यक्ष महोदय, मी सर्ागहृाला अिगत करुन दऊे इसच्ितो की, सद्य:ससथतीत 

यकेु्रनमध्ये यदु्ध सरुु असल्ह्याने पढुील कालािधीत िासायसनक खतािंसाठी आिश्यक 

असलेला कच्चा माल कोणत्या दिाने उपलब्ध होईल, हा दशे पातळीिि सचिंतचेा 

सिषय आह.े या सिंदर्ाात िाज्य सिकाि मागील दीड मसहन्यापासनू कें द्र शासनाच्या 

सिंपकाात आह.े पढुील कालािधीत िासायसनक खतािंची टिंचाई सकिं िा दििाढ होणाि 

नाही, याकरिता आम्ही कें द्र सिकािच्या सिंपकाात आहोत. 

 यानिंति श्री.तेलिंग... 
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श्री.दादािी र्सेु.... 

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्िाचा सिचाि केला ति महािाष्ट्िंामध्ये कापसू आसण 

सोयाबीन या दोन सपकािंचंी मोठ्या प्रमाणािि लागिड केली िाते. त्यामळेु मलू्ह्य 

साखळी बळकटीकिणासाठी या अथासिंकल्ह्पामध्ये एक हिाि कोटी रुपयािंची तितदू 

किण्यात आलेली आह.े या बाबत काही सन्माननीय सदसयािंच्या सकािात्मक सचूना 

असतील ति त्या सचूनािंचा दखेील िरूि सिचाि केला िाईल. मागील काळात िाज्य 

शासनाने सोयाबीन सपकाबाबत एक सदिसाच्या कायाशाळेचे आयोिन केले होते. 

त्याच पद्धतीने कापसू पीकंासिंदर्ाात दखेील एकंा सदिसाच्या कायाशाळा 

आयोिन करून सबयाण्यापासनू ते व्हलॅ्ह्य ू ऍसडशनपयंत काय काय किता येईल, 

याबाबतचा सिचाि किण्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, आपण आधसुनकतेची कास धित असताना िनु्या बी-

िणांिंचे दखेील सिंिक्षण झाले पासहिे. म्हणनू शासन त्यादृष्टीने दखेील कामकाि 

किीत आह.े काि,ू हळद, सिंत्रा, मोसिंबी यापासनू ते निीन ॲव्होकॅडो सािख्या 

र्ळािंिि सिशेष लक्ष दऊेन सिकािने कामकाि हाती घेतलेले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  आता सर्ागहृामध्ये र्लोत्पादन मिंत्री महोदय दखेील 

उपससथत आहते. त्यािंनी एमआििीएसमध्ये द्राक्ष आसण केळीचा समािेश  केलेला 

आह.े या माध्यमातनू िाज्यातील शेतकऱयािंना चािंगला सपोटा होणाि आह,े असे मला 

िाटते. 

 अध्यक्ष महोदय एमआििीएसच्या माध्यमातनू मागील िषी साधािणतः २५ 

ते ३० हिाि हके् टि र्ळािंची लागिड किण्यात आलेली आह.े तसचे यािषी दखेील 

एमआििीएसच्या माध्यमातनू ४० हिाि हके्टििि र्ळािंची लागिड किण्यात 

आलेली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मखु्यमिंत्री महोदयािंनी आम्हाला असे आदसेशत केले आह े

की, मसहलािंचा सन्मान र्ाषणापिुता मयाासदत न ठेिता तो िासतव्यात उतिसिण्यात 

यािा. त्या अनषुिंगाने कृषी सिर्ागाने सकािात्मक सनणाय घेऊन व्यसक्तगत 
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श्री.दादािी र्सेु.... 

 सतिाििाििील ३० टक्के योिना मसहलािंसाठी िाखनू ठेिण्यात आलेल्ह्या होत्या.  

िाज्यातील कोणत्याही शेतकिी मसहलािंनी कोणत्याही प्रकल्ह्पासाठी अिा केल्ह्यानिंति 

त्या अिाािि तात्काळ कायािाही करून सदि प्रकल्ह्पास न्याय दणे्याच ेधोिण कृषी 

सिर्ागामार्ा त सनसित किण्यात आले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, यापिूी शेतकऱयािंना शेततळ्यासाठी ५० हिाि रुपयािंच े

अनदुान सदले िात होत.े पििंत ु आता शासनाने त्यात िाढ करून ७५ हिाि रुपय े

अनदुान दणे्याचा सनणाय घेतलेला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, पंीक सिमासिंदर्ाात या  सर्ागहृामध्ये अनेक िळेा 

सिचािमिंथन किण्यात आलेले आह.े यापिूीच्या योिनेमध्ये ि सन २०१४-१५ च्या 

योिनेबाबत सिचािमिंथन किण्याची आिश्यकता आह.े पीक सिमा योिने सिंदर्ाात 

आम्ही िेळोिेळी चचाा किीत आहोत. 

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील शिंर्ि शेतकऱयािंनी पीक सिम्यामध्ये सहर्ाग 

घेतला असले ति असधकृत आकडेिािीनसुाि पे-आऊट र्क्त ४२ शेतकऱयािंना 

समळालेला आह.े म्हणि ेदििषी सिासिी ५८ शेतकऱयािंना त्यािंच्या सपकािंची झालेली 

नकुसानर्िपाई समळाली नाही. शेतकऱयािंनी पीक सिमा र्िल्ह्यानिंति काही ना काही 

नकुसानर्िपाई समळािी, अशी शेतकऱयािंची अपेक्षा असते. आपण िक्कमसनहाय 

सिचाि केला. पिूीच्या योिनेचा सिासिी ९७ टक्के पे-आऊट होता. पििंत ुआतंा या 

योिनेचा साधािणतः ६७ टक्के पे-आऊट आह.े त्यामळेु सर्ागहृाने पंीक सिमा 

सिंदर्ाात सिचािमिंथन करून प्रर्ािीपणे काही अिंमलबिािणी करू शकतो का, 

याबाबतचा सिचाि किण ेअत्यिंत आिश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सिमा किं पन्यािंना नफ्यामध्ये मयाासदत िबाबदािी ि 

तोट्यामध्ये दखेील मयाासदत िबाबदािी दणे्याच्या दृसष्टकोनातनू महािाष्ट्ि शासनाने  

८०:११० चे बीड मॉडेल आलेले आह.े  मखु्यमिंत्री महोदय, उपमखु्यमिंत्री महोदय ि 

माननीय श्री. अशोकिाि चव्हाण यािंच्या सशष्टमिंडळाने सदि प्रसताि कें द्र सिकािकडे 
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श्री.दादािी र्सेु.... 

 सादि केलेला आह.े उक्त प्रसतािास मान्यता समळसिण्यासाठी िाज्य शासन सतत 

पाठपिुािा किीत आह.े ददुिैाने या प्रसतािास मान्यता समळाली नाही ति या बाबत 

िेगळा काय सिचाि करू शकतो, या सिंदर्ाात िाज्य शासन सिचाि किीत आह.े 

यानिंति श्री. कुलकणी...... 
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श्री. दादािी र्सेु..... 

पीएम सकसान योिनेच्या धतीिि शेतकऱयािंच्या खात्यािि थेट सिसशष्ट िक्कम टाकता 

येईल काय, अशा सिसिध बाबींचा सिचाि सिर्ागाकडून केला िात आह.े काही 

सन्माननीय सदसयािंनी हिामान कें द्राची सिंख्या िाढसिली पासहिे, असा मदु्दा उपससथत 

केला आह.े ही असतशय सकािात्मक सचूना आह.े याबाबतची घोषणा 

अथासिंकल्ह्पामध्ये यापिूीच किण्यात आली आह.े हिामान कें द्र यापिूी महसलू 

सका लसनहाय होते. आता एका महसलू सका लमध्ये दोन ते तीन हिामान कें द्र 

उर्ािण्यात येत आहते. याबाबतचा सनणाय झालेला आह.े याद्वािे अचकू अनमुान 

होणाि आह.े ज्या शेतकऱयािंचे नकुसान झाले असेल त्यािंना नकुसानर्िपाई समळाली 

पासहिे. याकरिता पािदशी पद्धतीने कामकाि होणाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कृसष सिद्यासपठाच्या सिंशोधन कें द्राबाबत सिशेष लक्ष दऊेन 

शेतकऱयािंकरिता निीन िाण सनमााण किणे, सपकाििील निीन िोगािंिि प्रर्ािी 

उपाययोिना किणे, याकडे लक्ष दणे्यात येत आह.े यासठकाणी सबयाणािंच्या सिंदर्ाातही 

चचाा केली गेली. एकेकाळी महािाष्ट्ि िाज्य सबयाणामध्ये मोठया प्रमाणात आघाडीिि 

होते. पििंत ुमध्यिंतिी दसुऱया िाज्यातनू आपल्ह्या िाज्यात मोठ्या प्रमाणात सबयाणे येत 

असे. सियिंपणूा सबयाणािंमध्ये महािाष्ट्ि िाज्य ही सिंकल्ह्पना घऊेन प्रयोग किण्यात येत 

आहते. सोयासबन सपकाकरिता घिच्या सबयाणािंचा िापि शेतकऱयािंनी मोठ्या प्रमाणात 

केला आह.े मागील िषी अनेक सिंकटे असनूही सोयासबनचे सबयाणे कमी पडले नाही. 

सबयाणाच्या सिंदर्ाात बोटािि मोिण्याइतक्या तक्रािी प्राप्त झाल्ह्या आहते. सबयाण े

सकिं िा इति चकुीमळेु शेतकऱयािंचे नकुसान झाले सकिं िा नकुसानर्िपाई सनयमानसुाि 

समळाली पासहिे. ह ेसिा सनयम, कायद ेकें द्र सिकािच्या मागादशानानसुाि केले िातात. 

काही औषधे सिकत असताना त्यातील एमआिपी िेगिेळा असतो. काहींना तचे 

औषध १००० रुपयािंना सिकले िाते ति काहींना ते ५०० रुपयािंना सिकले िाते. 

म्हणनू एमआिपीबाबत आसण सबयाणे सकिं िा इति औषधीमळेु शेतकऱयािंचे नकुसान 

झाले ति शेतकऱयािंना ठोस नकुसानर्िपाई समळण्याकरिता सनयम किण्याबाबत कृसष 

सिर्ागाकडून अभ्यास किण्यात येत आह.े  
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 अध्यक्ष महोदय, िालना सीड्स हबला लिकिच चालना दणे्यात येणाि आह.े 

मागील सिकािच्या काळात हा प्रकल्ह्प हाती घेण्यात आला होता. दोन ते तीन 

सिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सबयाणािंचे काम सरुु आह.े िालना येथे सीड्स हब तयाि 

करुन िाज्यात असधकासधक सबयाणे कशा प्रकािे सनमााण होईल, यादृष्टीने काम 

किण्यात येत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सिाच सन्माननीय सदसयािंनी असतशय सकािात्मक सचूना 

केल्ह्या आहते. मी आपल्ह्या अनमुतीने कृसष ि र्ालोत्पादन सिर्ागाच्या पषृ्ठ क्र. ६ ि 

६८ ििील मागणी क्रमािंक डी – २, ३, ७ ि ११ खाली सादि किण्यात आलेला 

कायाक्रमाििील ि असनिाया खचाासाठीचा सन २०२२-२३ या आसथाक िषााचा रुपय े

१० हिाि २९७.१८७८ कोटी रुपयािंचा अथासिंकल्ह्प सर्ागहृाच्या मान्यतेसाठी सादि 

केला आह.े त्यास मान्याता द्यािी, अशी मी आपल्ह्यामार्ा त सर्ागहृास सिनिंती कितो.  

 

यानिंति श्री. चौधिी... 
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 श्री.िािेंद्र पाटील-यड्रािकि (िस्त्रोद्योग िाज्यमिंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

िस्त्रोद्योग सिर्ागाच्या सन २०२२-२०२३ च्या अिण ंकलपातील अनदुानाच्या 

मागण्यांवर अनेक  न्माननीय  दस्यांनी अहतशय चांगलया  चूना केलया.  

 न्माननीय  दस्य श्री. भुाष दशेमखु, श्री.प्रकाश आवाडे, श्री.रई  शखे, श्री.राजेश 

एकडे, श्री.रत्नाकर गटेु्ट, श्रीमती प्रहतभाताई धानोरकर, श्री.रहव राणा, श्री. ंजय 

जगताप यांनी आपलया  चूना मांडलया.  त्यांच्या  चूनांची नोंद घेण्यात आली आि.े 

 अध्यक्ष मिोदय, वस्त्रोद्योग हवभागांतगणत मागणी क्रमांक व्िी-२,  व्ही-३ व 

व्ही-५ खाली  ादर करण्यात आलेलया योजनां ाठी रुपये ६१६ कोटी २५ लाख ५१ 

िजार मात्र च्या  न २०२२-२०२३ चा अिण ंकलप  भागिृाच्या मान्यते ाठी  ादर 

करण्यात आलेला आि.े   

 अध्यक्ष मिोदय, वस्त्रोद्योग हवभागाच्या अिण ंकलपावरील चचेदरम्यान 

 न्माननीय  दस्यांनी वस्त्रोद्योग के्षत्रा ंदभाणत जया  चूना केलेलया आिते त्यांची नोंद 

घेतलेली आि.े  वस्त्रोद्योग हवभागाच्या एकूण रुपय े६१६ कोटी २५ लाख ५१ िजार 

मात्र च्या  न २०२२-२०२३ चा अिण ंकलप मजंरू करण्याची मी  भागिृा  आपलया 

माध्यमातनू हवनंती करीत आि.े 

--------- 
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श्री.िािेंद्र पाटील-यड्रािकि ( ांस्कृहतक कायण राजयमंत्री) : अध्यक्ष मिोदय, 

 न २०२२-२०२३ या वषाणकररता  ांस्कृहतक कायण हवभागाच्या कायणक्रम खचाण ाठी 

रुपये १९३ कोटी फक्त व अहनवायण खचाण ाठी रुपये ६३ कोटी ६ लाख ८९ िजार 

फक्त अशी एकूण रुपये ३५६ कोटी ६ लाख ८९ िजार फक्त अिण ंकलपीय तरतदू 

मंजरू करण्या ाठी मी आपलया माध्यमातनू  भागिृा  हवनंती करीत आि.े 

--------- 
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श्री. ंहदपानराव भमुरे (फलोत्पादन मंत्री) : अध्यक्ष मिोदय, फलोत्पादन 

हवभागांतगणत मागणी क्रमांक डी-३ खाली  ादर करण्यात आलेला कायणक्रमावरील 

व अहनवायण खचाण ाठीचा  न २०२२-२०२३ या आहिणक वषाणचा रुपय े७३६ कोटी 

१९ लक्ष ५८ िजार कोटी रुपयांचा अिण ंकलप  भागिृाच्या मान्यते ाठी  ादर 

करण्यात आलेला आि.े  त्या  मान्यता प्रदान करण्याची हवनंती मी आपणामाफण त 

 भागिृा  करतो. 

--------- 
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श्रीमती वषाण गायकवाड (शालेय हशक्षण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, क्रीडा 

सिर्ागाची मागणी क्रमािंक ई-३ अिंतगात एकूण ५२३ कोटी ४ लक्ष ९८ हिाि इतका 

सन २०२२-२०२३ साठीचा अथासिंकल्ह्प मान्य व्हािा, अशी मी आपल्ह्यामार्ा त 

सर्ागहृास सिनिंती किते. 

 तालिका सभाध्यक्ष : आता मी सन २०२२-२०२३ च्या अथासिंकल्ह्पातील 

१) कृसष, पशसुिंिधान , दगु्धव्यिसाय सिकास ि मत्सयव्यिसाय सिर्ाग २) शालेय 

सशक्षण ि क्रीडा सिर्ाग ३) सित्त सिर्ाग ४) सािािसनक बािंधकाम सिर्ाग ५) सहकाि, 

पणन ि िस्त्रोद्योग सिर्ाग ६) पयाटन ि सािंसकृसतक काया सिर्ागाच्या मागण्या म्हणिे 

मागण्या क्रमािंक डी- २, डी-३, डी-४, डी-५, डी-६, डी-७, डी-८, डी-९, डी-११, ई 

-२, ई-३, ई-४, ई-५, िी- १, िी-२, िी-४, िी-५, िी-६, िी-७, िी-८, िी-१०,एच-

२, एच-३, एच-४, एच-५, एच-६, एच-७, एच-८, एच-९, एच-११, व्ही-२, व्ही-३, 

व्ही -५,व्ही-६, झेडडी -१ , झेडडी-२, झेडडी-३, झेडडी-४, झेडडी-५, झेडडी-६ 

आिच्या सदिसाच्या कामकाि पसत्रकेसोबतच्या ससूचत दशासिल्ह्याप्रमाणे एकसत्रतपण े

मतास टाकतो. 

मागण्या मतास टाकून सिंमत झाल्ह्या. 

--------- 
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सभािृहाच्या कामकािाबाबत 

 तागलका सभाध्यक्ष : सर्ागहृाची बैठक आता सथसगत होत आह.े  

सर्ागहृाची बैठक उद्या मिंगळिाि, सदनािंक २२ माचा, २०२२ िोिी सकाळी ०९.०० 

िािता पनु्हा र्िेल.  सकाळी ०९.०० ते १०.४५ िािेपयंत सिशषे बैठक होईल.  उक्त 

बैठकीत लक्षिेधी सचूना घेण्यात येतील.  त्यानिंति सकाळी ११.०० िािता 

सर्ागहृाची सनयसमत बैठक र्िेल. 

(सर्ागहृाची बैठक िात्री ०८ िािनू २९ समसनटािंनी मिंगळिाि, सदनािंक २२ माचा, 

२०२२ च्या सकाळी ०९.०० िािेपयंत सथसगत झाली.) 

--------- 

 


